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ภาคผนวก ก 

การจัดบริการการศึกษาพเิศษของประเทศแคนาดา 
 

ในปี 1995 British Columbia ไดจ้ดัใหมี้นโยบายทางการศึกษาพิเศษ ช่ือ Special Education 
Policy Framework for British Columbia และไดมี้การประชุมศึกษาและพิจารณานโยบายทางการศึกษา
พิเศษอย่างกวา้งขวางกบันกัการศึกษา นโยบายทางการศึกษาพิเศษน้ีเป็นแนวทางในการออกกฎหมาย
และพฒันาโปรแกรมการศึกษาพิเศษและการบริการการศึกษาพิเศษใน British Columbia คู่มือการ
จดับริการการศึกษาพิเศษ: นโยบาย กระบวนการ และ แนวทางเล่มน้ีเขียนข้ึนมาโดยมีรากฐานจากโครง
ร่างนโยบายทางการศึกษาพิเศษ 

1. นโยบายทางการศึกษาพิเศษ (Special Education Policy) 
ผูเ้รียนทุกคนควรมีโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกนั มีโอกาสในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษา และมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ดา้นของโปรแกรมท่ีผูเ้รียนศึกษา 
2. เหตุผล (Rationale) 

โปรแกรมการศึกษาพิเศษและการบริการการศึกษาพิเศษท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษา
และการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการจ าเป็นเฉพาะของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีการศึกษาเท่าเทียม
กนั มีโอกาสในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และบรรลุเป้าหมายของโปรแกรมท่ีผูเ้รียนศึกษา 

3. การออกกฎหมาย (Legislation) /การออกกฎขอ้บงัคบั (regulations) 
1. Special Needs Students Order M150/89: ก าหนดให้ตอ้งมีการระบุความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษของผูเ้รียนอยา่งชดัเจน ก าหนดขอ้บงัคบัให้คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งปรึกษาบิดามารดา
ในการจดัระดบัชั้นเรียนของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ และการก าหนดนโยบายในการเรียน
ร่วมกบัผูเ้รียนปกติ 

2. Individual Education Plan Order M638/95: ก าหนดให้คณะกรรมการโรงเรียน
เร่ิมท าการออกแบบและใชแ้ผนการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

3. Student Progress Report Order M191/94: ก าหนดให้ตอ้งมีการรายงานความ
ตอ้งการหรือการร้องขอความช่วยเหลือ/การสนบัสนุนจากผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

4. Support Services for Schools Order M282/89. section 11 School Act.  
5. นิยาม (Definitions) 

1. ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (Student with special needs) หมายถึง ผูเ้รียนท่ี 
(ก) มีความพิการทางสติปัญญา ร่างกาย การรับรู้ อารมณ์หรือพฤติกรรมโดยธรรมชาติ (ข) พิการ
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ทางการเรียนรู้ หรือมีพรสวรรค ์(gifts) หรือสติปัญญา (talents) พิเศษ  
2. แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล [Individual education plan (IEP)] หมายถึงแผนการ

ศึกษาท่ีไดรั้บการออกแบบส าหรับผูเ้รียน แผนการศึกษาน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้ก าหนดต่อไปน้ีอยา่ง
นอ้ย 1 ขอ้ 

 ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่าง หรือ เพิ่มเติมจากผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไว้
ใน applicable educational program guide 

 รายการท่ีใหบ้ริการการสนบัสนุน 
 รายการของการดัดแปลงเอกสารประกอบการสอน ค าสอน หรือ วิธีการ

ประเมินผล 
3. ค าแนะน าโปรแกรมการศึกษา (Educational program guide) หมายถึง เอกสารท่ีระบุ

ไวใ้น Ministerial Order 333/99, the Educational Program Guide Order M333/99 
4. การดดัแปลง (adaptations) หมายถึง (ก) กลยุทธ์การสอนและการประเมินการเรียน

การสอนท่ีท าข้ึนมาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ และอาจรวมการใช้ส่ือสลบักนั เช่น 
หนงัสือและแถบเสียง (ข) กลยทุธ์ค าสอน เช่น การใชล่้าม การเรียงล าดบัภาพ การใชภ้าพช่วยการเรียน
การสอน และ (ค) กระบวนการประเมินการเรียนการสอน เช่น การสอบปากเปล่า การให้เวลาสอบ
มากกวา่ผูเ้รียนปกติ การใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการเรียนการสอน 

5. การเปล่ียนแปลง (modifications) หมายถึง ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างจาก
หลกัสูตรปกติ และเป็นคดัเลือกเน้ือหาหรือกิจกรรมการเรียนรู้มาอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

6. นโยบาย 
นโยบายประกอบดว้ย 
 การเรียนร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษและผูเ้รียนปกติ  
 การจดัระดบัผูเ้รียนความสามารถ 
 การวางแผน 
 การประเมินผลและการรายงาน 
 การตรวจสอบ 
 การอุทธรณ์ร้องทุกข ์
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รายละเอียดของนโยบายในหวัขอ้ขา้งตน้มีดงัต่อไปน้ี 
1. การเรียนร่วมกันระหว่างผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษและผูเ้รียนปกติ 

(Inclusion) 
British Columbia ส่งเสริมให้มีการเรียนร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษและผูเ้รียนปกติเพื่อใหผู้เ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดมี้ส่วนร่วมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนอยา่งเตม็ท่ี การเรียนร่วมกนัหมายถึงผูเ้รียนทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเขา้ถึงการเรียน มี
โอกาสในการบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ดา้นของโปรแกรมท่ี
ผูเ้รียนศึกษา 

ในทางปฏิบติัการจดัการเรียนร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
และผูเ้รียนปกติ ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัให้มีการเรียนร่วมเต็มท่ีตลอดเวลาในชั้นเรียนปกติ และให้ด าเนินการ
สอนเหนือไปกว่าผลการสอบจดัระดบัชั้นเรียน (placement) ได ้เพื่อให้ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอยา่งมีความหมาย (meaningful participation) และ ส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน 

2. การจดัระดบัความสามารถของผูเ้รียน (Placement) 
คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งด าเนินการใดๆ ใหแ้น่ใจวา่ครูใหญ่ไดมี้การปรึกษาหารือ

กบับิดามารดาของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษในการทดสอบวดัระดบัความสามารถของผูเ้รียน
ในโปรแกรมการศึกษาใดๆ  

คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งตอ้งจดัให้ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษท่ีศึกษา
เล่าเรียนในโปรแกรมการศึกษาใดๆ ได้มีการเรียนร่วมกบัผูเ้รียนปกติ หากไม่มีขอ้บ่งช้ีว่าจกัตอ้งจดั
การศึกษาใหผู้เ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ หรือ ผูเ้รียนปกติแยกจากกนัต่างหาก 

การให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษให้
เรียนโรงเรียนใกลบ้า้นท่ีเหมาะสมกบัอายแุละระดบัของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไม่ไดห้มายถึงท าใหผู้เ้รียนท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษหมดโอกาสท่ีจะใชท้รัพยากรในชั้นเรียน, การอยู่ในชั้นเรียน, โปรแกรม
ชุมชน, หรือ การสร้างสาถานการณ์เฉพาะ อยา่งเหมาะสม  

ผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษอาจได้รับการจดัให้อยู่ในชั้นเรียนอ่ืน หรือ 
ไม่ไดเ้รียนร่วมกบัผูเ้รียนปกติ ทั้งน้ีคณะกรรมการโรงเรียนจะตอ้งแสดงให้เห็นว่าไดพ้ยายามแลว้ทุก
วิถีทางท่ีจะจดัให้ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดเ้รียนร่วมกบัผูเ้รียนปกติ แต่ไม่สามารถท าได ้
เน่ืองจากไม่ตรงกบัความตอ้งการจ าเป็นทั้งทางด้านการศึกษาและสังคมของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ หรือ เม่ือมีหลกัฐานชดัเจนว่าการเรียนในสถานการณ์อ่ืนเป็นคร้ังคราวหรือการเรียนใน
สถานการณ์อ่ืนตลอดไปเป็นทางเลือกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดพ้ิจารณาความตอ้งการจ าเป็นทางการศึกษา
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ของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ หรือ ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนปกติแลว้ 
3. การวางแผน (Planning) 

คณะกรรมการโรงเรียนต้องมั่นใจว่า แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล [Individual 
education plan (IEP)] ไดรั้บการออกแบบส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ และน าไปปฏิบติั
ทนัท่ีท่ีคณะกรรมการโรงเรียนไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบแลว้ จะยกเวน้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ก็
ต่อเม่ือ 

 ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษดงักล่าวไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้อกสารประกอบการ
สอน วธีิการสอนหรือการประเมินท่ีมีการปรับเปล่ียนหรือปรับเปล่ียนเล็กนอ้ย 

 ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวไ้ม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง 
 ผูเ้รียนตอ้งการการเรียนซ่อมเสริมน้อยกว่า หรือเท่ากบั 25 ชั่วโมงจากผูส้อนท่ี

ไม่ใช่ครูประจ าชั้นเรียนใน 1 ปีการศึกษา 
คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งมัน่ใจว่ามีการทบทวนตรวจสอบ แผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคล น้ีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อ 1 ปีการศึกษา และตอ้งมีการยกเลิกหรือขยายต่อเม่ือมีความจ าเป็น 
คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งเสนอการให้ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครอง หรือผูเ้รียน (ถา้มี

ความเหมาะสม) ในเร่ืองเก่ียวกบัการเตรียมตวัส าหรับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
พระราชบญัญติั School Act [section 7(2)] ก าหนดให้บิดามารดาของผูเ้รียนตอ้ง

ปรึกษาครูผูส้อนหรือครูใหญ่เก่ียวกบัโปรแกรมการศึกษาของผูเ้รียน เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งเสนอ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ละคน

ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งน้ีตอ้งให้สอดคล้องกบัแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลท่ีไดอ้อกแบบมาให้กบัผูเ้รียนคนนั้น การจดับริการทางการศึกษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
เป็นพิเศษมากจนไม่สามารถจดัจดับริการทางการศึกษาน้ีในทุกๆ โรงเรียนได้ ให้จดับริการทางการ
ศึกษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษมากน้ีในระดบัเขต (district level) หรือโรงเรียนอ่ืนๆ ในระดบั
เขตควรจดับริการทางการศึกษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษมากเพื่อชุมชน 

4. การประเมินและการรายงาน (Evaluation and reporting) 
มาตรฐานความส าเร็จของผูเ้รียนทุกคนรวมถึงผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ

ได้ถูกตั้งไวสู้งแต่มีความเหมาะสม ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษได้รับการคาดหวงัว่าจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบา้ง มาก หรือ ทั้งหมด เน่ืองจากการไดรั้บสนบัสนุนเป็นพิเศษ 

เวน้แต่วา่ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษสามารถแสดงการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตรส าหรับวิชาและเกรดนั้นๆ ตั้งแต่ตอนแรก
การรายงานความกา้วหนา้ของผูเ้รียนตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีค าอธิบายดงัน้ี 
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 ผูเ้รียนท าอะไรได ้
 เร่ือง/ขอบเขตท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งศึกษาหรือพฒันาเพิ่มเติม 
 วธีิการสนบัสนุน, ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
การเขียนแสดงความเห็นตอ้งประกอบดว้ยการรายงานความกา้วหน้าของผูเ้รียนท่ี

สัมพนัธ์กบัเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้น แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การเขียนแสดงความเห็นควรอธิบายวิธีท่ีจะ
ท าให้ผูเ้รียนสามารถแสดงการเรียนรู้ของผูเ้รียนสัมพนัธ์กับผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้น
หลกัสูตรส าหรับวิชาและเกรดนั้นๆ ตั้งแต่ตอนแรกดว้ย (ถา้มีความเหมาะสม) และควรจะบรรยายถึง
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนสามารถสาธิตการเรียนรู้นั้นได ้

การรายงานผลการเรียนระดบัชั้นท่ี 4 ถึง 12 กระท าโดยการใชจ้ดหมายรายงานผล
การเรียนเป็นเกรดหรือร้อยละ วิธีการน้ีอาจใชก้บัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
สามารถแสดงการเรียนรู้ของผูเ้รียนสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตรส าหรับ
วชิาและเกรดนั้นๆ ตั้งแต่ตอนแรก 

ถา้ผูส้อนเป็นบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ครูประจ าชั้นเรียนไดมี้การช่วยเหลือผูเ้รียนในดา้น
การศึกษาเป็นบางส่วน บุคคลนั้นจ าเป็นตอ้งเขียนรายงานเก่ียวกบัความก้าวหน้าของผูเ้รียนร่วมกบั
รายงานของครูประจ าชั้นเรียนดว้ย 

5. การตรวจสอบ (Accountability) 
กระทรวงท าการตรวจสอบการสมคัรเขา้เรียนของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น

พิเศษเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการกระจายทรัพยากรระหวา่งโรงเรียนในมลรัฐ กระทรวงตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ รวมไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โดยการตรวจสอบผลท่ีได้จากการเรียนรู้ เช่น จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา การประเมิน
ความสามารถระดบัมลรัฐ และการเล่ือนระดบัชั้นเรียนของผูเ้รียน นอกจากน้ี พรบ.โรงเรียน (School 
Act) ก าหนดให้ทุกโรงเรียนมี สภาการวางแผนของโรงเรียน (School Planning Councils) เพื่อท าแผน
ประจ าปีท่ีแสดงให้เห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน พรบ.โรงเรียนก าหนดให้คณะกรรมการ
โรงเรียนเสนอสัญญาการตรวจสอบ (Accountability Contracts) ต่อกระทรวงทุกปี กระทรวงจะ
ตรวจสอบเป้าหมาย โครงสร้าง การจดัการเรียนการสอนและเร่ืองอ่ืนๆ เป็นระยะๆ ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบของมลรัฐ  

6. การอุทธรณ์ร้องทุกข ์(Appeal) 
คณะกรรมการโรงเรียนทุกโรงเรียนตอ้งมีกระบวนการอุทธรณ์เพื่อท่ีจะช่วยแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ กระทรวงคาดหวังว่ากระบวนการอุทธรณ์ดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
บริหารงานอย่างยุติธรรม ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิของผูเ้รียนและพ่อแม่/ผูป้กครอง คณะกรรมการโรงเรียน
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ตอ้งรับรู้ขอ้มูลเหล่าน้ี คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งไดรั้บการปรึกษาเพื่อการตดัสินใจใดๆ ท่ีมีผลกระทบ
ผูเ้รียน และคณะกรรมการโรงเรียนตอ้งเป็นกลางไม่เขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 

กระบวนการ (Procedures) 
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล คือเอกสารการวางแผนพฒันาผู ้เรียนท่ีมีความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษ ซ่ึงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จะระบุเป้าหมายผูเ้รียนแต่ละบุคคล, การปรับเปล่ียนตนเอง, 
การแกไ้ขตนเอง, บริการท่ีจะไดรั้บ, รวมถึงการติดตามการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 1 ขอ้ดงัน้ี 

 เป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีตั้งไวใ้น 1 ปีการศึกษาซ่ึงแตกต่างจากผลลพัธ์ของการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตร ตั้งแต่ตอนแรก 

 รายช่ือบริการสนบัสนุนท่ีจ าเป็นท่ีท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
 รายช่ือการปรับเปล่ียนเอกสารการเรียน, กลยทุธ์การสอนหรือวธีิการประเมิน 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ควรรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 

o ระดบัประสิทธิผลการศึกษาของผูเ้รียนในปัจจุบนั 
o สภาพการจดัการเรียนการสอน 
o รายช่ือของบุคลากรท่ีจดัการศึกษาและใหบ้ริการสนบัสนุนแก่ผูเ้รียนในระหวา่ง 
1 ปีการศึกษา 

o ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
o หลกัฐานส าหรับการประเมินหรือตรวจสอบรวมไปถึงการแกไ้ข เปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงแผน ซ่ึงจะสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและติดตามวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวา่มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเป้าหมายหรือไม่ และ 

o แผนส าหรับช่วงท่ีเป็นจุดเปล่ียนแปลงหัวเล้ียวหัวต่อในการศึกษาของผูเ้รียน 
เช่น การเล่ือนชั้ น การส าเร็จการศึกษาของผู ้เรียน และการเช่ือมโยงของ
แฟ้มข้อมูลในการศึกษาเกรด 10-12 ส าหรับน าไปประกอบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (Graduation Portfolio) 
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ภาคผนวก ข 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาของคนพกิารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของคนพิการ ท่ีก าหนดโดย
รัฐบาลกลาง และบงัคบัใชค้รอบคลุมทุกมลรัฐ มีดงัน้ี1 

1. The Rehabilitation Act 1973 เป็นกฎหมายท่ีออกโดยการขบัเคล่ือนของ the 
Employment Standards Administration's Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) 
ซ่ึงอยูภ่ายใต ้Department of Labor ประเทศสหรัฐอเมริกา สาระส าคญัของกฎหมายครอบคลุม ดงัน้ี 1) 
คนพิการมีส่วนร่วมในโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 2) ให้ความส าคญักบัการให้บริการแก่คน
พิการท่ีรุนแรง 3) ให้ความเห็นชอบกบัโครงการน าร่องดา้นวิถีชีวิตอิสระ (Independent Living) และ
โครงการช่วยเหลือคนพิการเป็นรายบุคคล 4) สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพยข์องคนพิการ 5) 
การประเมินผลกระทบการเลือกปฏิบติั และส่งเสริมการเขา้ถึงของคนพิการ 6) การก าหนดและให้
ความส าคญักบัการบริการหลงัการถูกเลิกจา้งของคนพิการ 7) จดัโครงการช่วยเหลือคนพิการในการ
ติดต่อส่ือสาร ระหว่างคนพิการ และองคก์รฟ้ืนฟูสมรรถภาพของมลรัฐ ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน
พิการก่อนน้ีไดมี้การประกาศใชม้าบา้ง อาทิ 1) The Soldiers Rehabilitation Act 1918 เป็นกฎหมาย
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับทหารท่ีพิการจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (Parker and Szymanski 1992) 2) The 
Smith-Fess Act 1920 เป็นกฎหมายท่ีเนน้ให้การช่วยเหลือดา้นการศึกษา และการให้ค  าแนะน าในการ
ปรับตวัดา้นอาชีพ และการจา้งงานเฉพาะคนพิการทางร่างกาย เป็นตน้2  

2. Americans with Disabilities Act (ADA) 1990 เป็นกฎหมายส าหรับคนพิการท่ีใช้
บงัคบัและประกาศโดยรัฐบาลกลาง (Federal Government) ไดก้ าหนดหลกัการและเหตุผลของการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกปฏิบติัไวใ้นขอ้ต่างๆ ดงัน้ี  

1) ตาม (3) การเลือกปฏิบติัต่อคนพิการยงัปรากฏให้เห็นอย่างมาก อาทิ การว่าจา้ง
งาน ท่ีอยูอ่าศยั บริการท่ีพกั การศึกษา การคมนาคม การส่ือสาร นนัทนาการ การจดัสถาบนั บริการดา้น
สุขภาพ สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งและการเขา้ถึงบริการสาธารณะ  

                                           
1 เบญจา ชลธาร์นนท ์(2548) อา้งแลว้ หนา้ 9 
2 สามารถศึกษารายละเอียดของ The Rehabilitation Act 1973 เพ่ิมเติมไดจ้าก http://www.ed.gov/policy/speced/reg/narrative.html 
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2) ตาม (5) คนพิการยงัคงเผชิญกับการเลือกปฏิบติัในลักษณะต่างๆ รวมถึงการ
แบ่งแยกโดยจงใจอย่างเปิดเผย ส่ิงกีดกั้น/ความไม่สะดวกเชิงสถาปัตยกรรม การคมนาคมและการ
ส่ือสารซ่ึงปรากฏในลกัษณะแบ่งแยกเลือกปฏิบติั กฎขอ้บงัคบัและนโยบายในเชิงให้ความคุม้ครองมาก
เกินควร ความล้มเหลวท่ีจะแก้ไขปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก/สาธารณูปโภคและการปฏิบติัท่ี
เป็นอยู่ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแบ่งแยกเลือกปฏิบติั อนัผลกัดนัไปสู่รูปแบบบริการ 
แผนงาน กิจกรรม สิทธิประโยชน์ งานอาชีพ หรือโอกาสอ่ืนๆ ท่ีดอ้ยกวา่ 

3) ตาม (9) การเลือกปฏิบติัและอคติท่ีไม่เป็นธรรมและไม่จ  าเป็นท่ียงัปรากฏอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองท าใหค้นพิการถูกปฏิเสธโอกาสท่ีจะแข่งขนัอยา่งเท่าเทียมและไม่อาจใชโ้อกาสท่ีมีให้ในกรอบ
สังคมอิสระ ท าให้สหรัฐอเมริกาตอ้งเสียเงินจ านวนหลายพนัลา้นดอลลาร์เป็นค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น
เน่ืองเพราะการท่ีคนพิการยงัตอ้งอยูใ่นภาวะพึ่งพาบุคคลอ่ืนและไม่สามารถผลิตผลผลิตท่ีเกิดรายได ้

ในพระราชบญัญติัน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 
(1) ก าหนดอาณติัแห่งชาติท่ีชดัเจนและเขา้ใจไดเ้พื่อขจดัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการ 
(2) ก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจน เขม้แข็ง สอดคลอ้ง และบงัคบัใช้เพื่อจดัการอย่างมี

ประสิทธิภาพกบัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการ 
(3) รับรองว่ารัฐบาลแห่งชาติจะด าเนินบทบาทในฐานะเป็นศูนยก์ลางในการบงัคบั

ใชม้าตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ีแทน/ในนามของคนพิการ และ 
(4) เพื่อให้เกิดการลดอ านาจในขอบเขตท่ีไม่จ  าเป็นของสภาคองเกรสส์ รวมถึง

อ านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัแกไ้ขท่ีสิบส่ี ทั้งน้ีเพื่อก าหนดกฎขอ้บงัคบัดา้นพาณิชยใ์นลกัษณะ
ท่ีเขา้ถึงปัญหาหลกัท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติัท่ีคนพิการตอ้งเผชิญอยู ่

ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ าหนดค านิยามของค าส าคญัไว ้เช่นความช่วยเหลือและ
บริการ ประกอบ บริการเสริมให้หมายรวมถึงล่าม ผูอ่้าน เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช ้อุปกรณ์บริการและ
ด าเนินการ เป็นตน้ หรือความพิการท่ีเก่ียวกบับุคคล หมายถึง ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจท่ีจ ากดั
ใหบุ้คคลไม่อาจท าใหกิ้จกรรมหลกัของชีวติไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือมากกวา่อยา่งหน่ึง 

แต่ละรัฐไดห้ลกัการและวตัถุประสงค์ไปบงัคบัใช้ (State Government) และการ
น าไปบงัคบัใชข้องแต่ละรัฐอาจมีความเขม้งวดแตกต่างกนั การละเวน้ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายถือเป็น
ความผดิ และผูล้ะเมิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงจะลงโทษเพียงใดข้ึนอยูก่บัแต่ละรัฐเช่นกนั  

ADA เป็นกฎหมายสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลาง (Federal Civil Rights Law) ท่ีเกิด
จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนพิการ ภายใตก้ารขบัเคล่ือนของสภาคนพิการแห่งชาติ (The National 
Council on Disability) กฎหมายฉบบัน้ีมุ่งส่งเสริมการเขา้ถึงของคนพิการ 4 ดา้น คือ 1) การจา้งงาน 2) 
การบริการสาธารณะ 3) อาคาร/สถานท่ีสาธารณะท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชน และ4) การโทรคมนาคม/



148 

เคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร ภายหลังประกาศใช้กฎหมายน้ีแล้ว ได้มีกฎหมายลูกตามมาอีกหลายฉบบั 
นอกจากนั้นยงัได้มีการแก้ไขกฎหมาย ADA อีกมากกว่า 10 คร้ัง เพื่อให้สอดรับกับปัญหาท่ี
เปล่ียนแปลงไปพร้อมกบัโลกาภิวตัน์ การเมือง จนถึงปัจจุบนั คือ The American with Disabilities Act 
1990 และ ADA ยงัเป็นแม่แบบในการออกกฎหมายเก่ียวกบัคนพิการของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 
Assistive Technology Act of 1998 รวมทั้งเป็นแม่แบบในการออกกฎหมายใหแ้ก่ประเทศอ่ืนๆ อีกดว้ย3  

 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดป้ระกาศใชก้ฎหมายเพื่อการศึกษาส าหรับคนพิการ ดงัน้ี 
1. Individuals with Disabilities Education Act 2004 (IDEA) เป็นกฎหมายฉบบัปัจจุบนั

ท่ีประกาศใช้ส าหรับเด็กพิการทุกคน โดยก าหนดให้การศึกษาเป็นสาธารณะ รัฐตอ้งจดัให้เหมาะสม
และไม่มีค่าใชจ่้าย การศึกษาดงักล่าวประกอบดว้ยการศึกษาพิเศษ และการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์
กนั เพื่อใหก้ารศึกษาของเด็กพิการกา้วหนา้ได ้เด็กพิการมีสิทธิเท่าเทียมกบัเด็กท่ีไม่พิการ มีสิทธิในการ
เขา้เรียนร่วมและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ได ้มีสิทธิท่ีจะเรียนหลกัสูตรการศึกษาทัว่ไปอย่างเต็มท่ีและ
เหมาะสม ถึงแมว้่า IDEA 2004 จะไดร้ะบุรายละเอียดและบนัทึกในเร่ืองของสิทธิของการศึกษาเด็ก
พิการไวม้าก (มากกวา่ใน Section 504) แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัการใหบ้ริการเด็กพิการไดอ้ยา่งครอบคลุม 
ดงันั้นเด็กท่ีไม่สามารถใชบ้ริการของ IDEA ไดก้็จะปรับมาใช ้Section 504 of The Rehabilitation Act 
of 1973, 29 U.S.C.794 ร่วมกบัการใชสิ้ทธิในโปรแกรมการศึกษาของเด็กพิการ การบริการ ท่ีอยูอ่าศยั 
ตาม IDEA 2004 ดว้ย  

 ในส่วนของ IDEA 2004 ในหมวด A ตอนท่ี 300 (Section A, Part 300) ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การให้บริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกกับโรงเรียนประจ าอ าเภอ ได้ก าหนดการบริการ
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ในการช่วยเหลือเด็กพิการโดยตรง ดว้ยการประเมินความตอ้งการ
ของเด็กพิการ ความสามารถของเด็ก ส่ิงแวดล้อมท่ีเด็กอาศยัอยู่ เพื่อจดัซ้ือหรือเช่าส่ิงอ านวยความ
สะดวก รวมทั้งการคดัเลือก การออกแบบ การทดลอง (สวมใส่) การดดัแปลง การแกไ้ข การบ ารุงรักษา 
การซ่อม หรือการทดแทนอุปกรณ์ ตลอดจนการประสานงานและการบ าบดั การรักษาเพิ่มเติม หรือ
บริการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นโปรแกรมการศึกษาและการรักษาทาง
การแพทย ์ท่ีสัมพนัธ์กนั การฝึกอบรมหรือบริการเฉพาะทางส าหรับเด็กพิการ หรือครอบครัว เพื่อการ
ช่วยเหลือทางด้านอาชีพ การจ้างงาน การเตรียมการจ้างงาน นอกจากนั้น ยงัมีระเบียบข้อบังคับ 
(Regulation) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคือ the Students with Disabilities and Modified Achievement 

                                           
3 สามารถติดตามข่าวสารเก่ียวกบั ADA ในปี ค.ศ. 2007 ไดจ้าก http://www.usdoj.gov/crt/ada/disabilitynews.htm 
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Standards ส าหรับใหม้ลรัฐไดพ้ฒันามาตรฐานและการประเมินนกัเรียนพิการ4 
2. The Family Educational Rights and Privacy act (FERPA), 34 C.F.R 99 เป็น

กฎหมายจากรัฐบาลกลางท่ีออกมาเพื่อใหแ้ต่ละมลรัฐน าไปปฏิบติั โดยท่ีรูปแบบการบริหารจดัการ ของ 
State Regulations และ Law ข้ึนอยูก่บัแต่ละมลรัฐ กฎหมายน้ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของนกัเรียนพิการ 
โดยได้ก าหนดให้การคุม้ครองความเป็นส่วนตวั การรักษาความลับ การเข้าถึงของผูป้กครอง การ
ทดแทน และการท าลายบนัทึกในเร่ืองการศึกษาของนกัเรียน  

3. Purchase of Medical Equipment for Individual Pupils เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ืออุปกรณ์พิเศษส าหรับนักเรียนพิการ โดยท่ีในแต่ละอ าเภอจะมีโปรแกรมการศึกษาพิเศษเขต
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมอุปกรณ์พิเศษให้กบันกัเรียนพิการตาม IEP ท่ีไดร้ะบุใน Paragraph 
(1) of Section 1401 of Title 20 ของ the United States Code  

ส าหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย มีการด าเนินการเก่ียวกบั IEP ดงัน้ี 
1) ก าหนดเง่ือนไขในการรับบริการของเด็กพิการ มีดงัน้ี 

(1) เด็กทารกและเด็กเล็ก ตั้งแต่เกิดถึง 3 ปี (เอกสารบางเล่มตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 2 ปี) 
ท่ีมีพฒันาการชา้ หรือผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้นิ หรือทางกระดูก (IFSP)  

(2) เด็กนักเรียนทัว่ไป อายุตั้ งแต่ 3 ถึง 22 ปี ด้วยการท า IEP เพื่อพิจารณาว่า
เทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นในการช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ดา้นการศึกษา และ/หรือ เม่ือมีความจ าเป็นในการ
ปรับสภาพชั้นเรียน 

 นอกจากนั้นยงัมีโปรแกรมการศึกษาส าหรับผูใ้หญ่ (Adult Education) คือ
ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร แหล่งความรู้บริการส าหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการไดรั้บความรู้ และทกัษะ
และน าไปสู่ความส าเร็จ และให้ขอ้มูลการศึกษา ประกนัคุณภาพการศึกษา ให้ค  าปรึกษาดา้นกฎหมาย 
รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัคนพิการ  

2) กระบวนการในการขอรับเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกและบริการ  
 การขอรับส่ิงอ านวยความสะดวก สถานศึกษาจะต้องเขียน IEP (Individual 

Educational Plan) หรือ IFSP (Individual Family Service Plan) เพื่อขอเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การเขียน IEP ใหด้ าเนินการดงัน้ี  

 เม่ือสถานศึกษาไดเ้ขียนความตอ้งการของนกัเรียนลงในแบบฟอร์ม IEP แลว้ ตวัแทน
การศึกษาทอ้งถ่ินจะพิจารณาแบบประเมินท่ีสถานศึกษาส่งมาภายในเวลา 15 วนั หลงัจากนั้นจะให้
ผูป้กครองเซ็นให้ความยินยอมในแบบประเมินหากผูป้กครอง ตวัแทนการศึกษาทอ้งถ่ิน จะใชเ้วลา 50 

                                           
4 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมของ IDEA ไดจ้าก http://www.nectac.org/idea/idea.asp 
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วนัในการท าแบบประเมินนั้นให้ครบถว้น เม่ือเด็กมี IEP แลว้ การวางแผนเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก จะพิจารณาจาก IEP เป็นหลกั กรณีท่ีสถานศึกษาไม่อนุมติั IEP ผูป้กครองหรือครอบครัว
สามารถร้องเรียนไปยงัหน่วยงาน State Special Education Hearing ท่ี Special Education Hearing 
Office Institute for Administrative Justice เพื่อขอรับความเป็นธรรมได ้

 นอกจากท่ีแคลิฟอร์เนียจะมีโปรแกรม IEP แล้ว ท่ีรัฐนิวยอร์กก็มีโปรแกรม IEP 
เช่นเดียวกนั มีกระบวนการให้บริการโดยรวมไม่แตกต่างจากแคลิฟอร์เนีย จะต่างกนัในเร่ืองของเวลา 
คือหลงัจากการพิจารณาถึงสภาพความพิการของเด็กนกัเรียนแลว้ คณะกรรมการการศึกษาพิเศษจะตอ้ง
พิจารณาโปรแกรมภายใน 60 วนั หากมีการแก้ไข จะใช้เวลาภายใน 30 วนั หลงัจากการศึกษาพิเศษ 
ไดรั้บค าแนะน าจากกรรมการโรงเรียน 

 3) Assistive Technology Act of 1998, 105-394, S.2432 AT THE SECOND 
SESSION ใน Section 2 Findings and Purposes ไดก้ าหนดความส าคญัของเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ สรุปประเด็นส าคญั และจุดมุ่งหมายของ ATA ดงัน้ี 

สรุปประเด็นส าคญัท่ีพบจาก Congress ATA 1998 
(1) สิทธิต่างๆ ของบุคคลจะไม่ลดนอ้ยลงหากมีความพิการเกิดข้ึน เช่น สิทธิการ

มีชีวิตอิสระ สิทธิความสามารถร่วมตดัสินใจเร่ืองของตนเองและสร้างทางเลือกแก่ตน สิทธิการไดรั้บ
การศึกษา สิทธิการประกอบอาชีพ สิทธิการมีส่วนร่วมในสังคม นโยบาย สังคม วฒันธรรม และ
การศึกษาหลกัของสังคมสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

(2) ให้มีการพฒันาเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ รวมถึง
การประยุกต ์ดดัแปลงอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่เพื่ออ านวยความสะดวกในกิจวตัรประจ าวนั ให้ประโยชน์ในแต่
ละบุคคล ต่อความพิการและทุกวยั ช่วยให้สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง ลดการให้ความช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้น และสามารถสร้างสรรคโ์ครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในเร่ืองของชีวติประจ าวนั  

(3) ทุกรัฐตอ้งมีความเขา้ใจโปรแกรมของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก และรัฐบาลกลางตอ้งมีส่วนช่วยให้โปรแกรมด าเนิน
ต่อไป เพื่อเพิ่มศกัยภาพในแต่ละรัฐ และช่วยเหลือแต่ละความพิการในทุกระดบัอายุดว้ยเทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น  

(4) การบริการของรัฐท่ีมีอยู่ยงัไม่เพียงพอ ซ่ึงบริการท่ียงัไม่เพียงพอ ได้แก่ 1. 
แหล่งจ่ายเงินค่าเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการ 2. การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวกและบริการให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล 3. การจดัเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัความ
พิการ 4. โปรแกรมพฒันาประชากร 5. ระบบเวลาและการให้บริการส่งต่อเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก 6. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง Human Service Program และ Private Entities Programs และ 7. 
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ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมเทคโนโลยท่ีีไดรั้บ เป็นตน้  
4) Purposes ของ ATA 1998  
 เพื่อจดัเตรียมการใหบ้ริการการเงินส าหรับแต่ละรัฐ ในการจดัเตรียมเทคโนโลยส่ิีง

อ านวยความสะดวกส าหรับกลุ่มความพิการแต่ละประเภทและทุกวยั ดงัน้ี  
(1) การเพิ่มกองทุน  
(2) การเขา้ถึงบริการเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกและบริการ  
(3) เพิ่มโปรแกรมไปสู่ชนบท 
(4) เพิ่มปริมาณและส่งเสริมการประสานงานระหว่างตัวแทนของรัฐและ

หน่วยงานท้องถ่ิน หรือระหว่างท้องถ่ินด้วยกัน หรือระหว่างรัฐ รัฐกับหน่วยงานท้องถ่ินและ ผู ้
ใหบ้ริการ (Care Provider)  

(5) เพิ่มความตระหนกัดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั นโยบาย การปฏิบติั ระเบียบการ 
และโครงสร้างขององค์กร ในเร่ืองการให้บริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก และความรู้ของ
ประโยชน์จากบริการท่ีไดรั้บตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล  

(6) เพิ่มศกัยภาพในหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการให้บริการเทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวก  

(7) ส่งเสริมความสามารถของรัฐบาลกลาง เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินกับรัฐ ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการคนพิการ ปรับปรุงหน่วยงาน การ
ประสานงานรัฐและเอกชน  

(8) การปรับปรุงนโยบายการให้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการท่ี
ดีข้ึน  

(9) ใหค้วามช่วยเหลือ ฝึกอบรมเฉพาะทาง  
(10) มีกองทุนระดบัชาติ ภูมิภาค รัฐ และทอ้งถ่ิน สามารถส่งเสริมความเขา้ใจและ

การเขา้ถึงเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกและบริการไดต้รงเป้าหมาย  
จากประมวลสรุปสาระส าคญัของกฎหมาย ATA จะเห็นไดว้่ามีความครอบคลุม

การบริการเทคโนโลยีแก่คนพิการแบบครบวงจร ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 
Assistive Technology Act, 19985 ซ่ึงในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ไม่มีการบญัญติักฎหมายน้ี
ไว ้ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีตวับทกฎหมาย ATA ซ่ึงเป็นกรอบบงัคบัใช้ในการให้บริการ
เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก กบัมี ADA ท่ีเป็นกฎหมายส าหรับคนพิการโดยตรงจึงท าให้ประเทศ

                                           
5 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก http://www.section508.gov/docs/AT1998.html 
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สหรัฐอเมริกาประสบความส าเร็จในการให้บริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
เป็นอยา่งมาก  

 
โครงการส าคัญทีช่่วยนักเรียนพกิาร 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีโครงการ/หน่วยงานส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ ดงัน้ี 
1) The California Assistive Technology System (CATS) เป็นโครงการของ AT 

Network (Assistive Technology Network) อยู่ท่ีเมืองสคราเมนโต (Sacramento) รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ให้บริการทางดา้นเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นกองทุนของ United States Department of 
Education และหน่วยงาน NIDRR (National Institute on Disability and Rehabilitation Research) 
CATS เป็นโครงการระดบัรัฐ ส่งเสริมเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก การให้บริการ และขอ้มูล
ข่าวสารส าหรับคนพิการท่ีสามารถประสบความส าเร็จ มีชีวิตอิสระ และท างานได ้CATS ให้บริการ 2 
โปรแกรม คือ 1) โปรแกรมเงินยืมเพื่อพาหนะ (Transportation Loan Guarantee Programs) และ 2) 
โปรแกรมเงินยืมเพื่อเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก (Assistive Technology Loan Guarantee 
Programs)  

(1) โปรแกรมเงินยืมเพื่อพาหนะ (Transportation Loan Guarantee Programs) 
โปรแกรมน้ีใหเ้ด็กพิการท่ีตอ้งใชเ้กา้อ้ีลอ้เขน็ (Wheel Chair) เพื่อซ้ือ และ/หรือดดัแปลงยานพาหนะเพื่อ
การเดินทางของเด็กพิการหรือคนพิการท่ีต้องการดดัแปลงสภาพรถ ข้ึนอยู่กบัสภาพความพิการ ดว้ย
วงเงินสูงสุดคือ 35,000 เหรียญสหรัฐ สามารถติดต่อไดท่ี้ Department of Rehabilitation โปรแกรมน้ีจะ
รับรองการยมืเงิน กบัสถาบนัการเงิน ผูใ้หเ้ช่าหรือผูถื้อใบอนุญาตภายใตก้ฎหมายแคลิฟอร์เนียหรือของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Law of California or the United States) ในการให้ยืมเงิน โดยท่ีผูป้กครองหรือ
คนพิการ (ผูส้มคัร) จะตอ้งมีคุณสมบติัคือเป็นผูป้กครองท่ีชอบด้วยกฎหมายของนักเรียนพิการด้าน
ร่างกายท่ีอาศยัอยูท่ี่บา้น ผูต้อ้งการใชเ้กา้อ้ีลอ้เขน็ (Wheel Chair) จะตอ้งรับรองโดยแพทย ์หรือคนพิการ
ผูต้อ้งการดดัแปลงยานพาหนะเพื่อการไปท างาน โดยผูข้อยืมจะตอ้งมีรายได้รวมท่ีบา้นตอ้งไม่เกิน
ระดบัท่ีตั้งไว ้the Housing and Community Act in 1974 จะพิจารณาความสามารถของผูส้มคัร และการ
ใชห้น้ี โดยท่ีพิจารณาจากการจา้งงานอยา่งมัน่คงอยา่งนอ้ย 1 ปี ตามวนัท่ีเร่ิมตน้ขอยืม หรือมีรายไดจ้าก
แหล่งอ่ืน วงเงินการใช้หน้ี ราคาล่วงหน้าของการใช้งาน และการบ ารุงรักษา รถบรรทุก รถยนตแ์ละ/
หรืออุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ เป็นงบประมาณแต่ละเดือนของผูส้มคัร  

(2) โปรแกรมเงินยืมเพื่อเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก (Assistive Technology 
Loan Guarantee Programs) จะช่วยคนพิการในการจา้งงาน เพื่อน ามาซ้ือเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เพื่อน ามาใชส่้วนตวั หรือเพื่อใหค้งสภาพการจา้งงานหรือการมีชีวติท่ีเป็นอิสระมากข้ึน ส าหรับ
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คนพิการหรือครอบครัวท่ีไม่สามารถไดรั้บการช่วยเหลืออ่ืนๆ สามารถไดรั้บเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็นได ้Department of Rehabilitation (DOR) จะรับรองการยมืเงินจากหน่วยงานเอกชนท่ีอยู่
ภายใตส้ัญญากบั DOR และ DOR สามารถขยายเวลาการใหย้มืได ้และจ่ายเงินภายหลงั หรือซ้ือของดีใน
ราคาถูกท่ีคนพิการจะสามารถจ่ายได้ และขั้นตอนการขอรับบริการนั้น คนพิการหรือครอบครัวท่ี
จ าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก หรือตอ้งการฝึกอาชีพหรือการฟ้ืนฟูชีวิตอิสระ ตอ้ง
รับรองวา่เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก นั้นเหมาะสมอยา่งไร เพื่ออะไร ใชท้  าอะไร และตอ้งผา่น
การประเมินอุปกรณ์เคร่ืองช่วยตามความเหมาะสม และท าสัญญายืมเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เร่ืองการท างานหรือการมีวิถีชีวิตอิสระ รวมถึงการมีส่วนร่วมตดัสินใจในกระบวนการไดรั้บ อุปกรณ์
ผ่านโปรแกรม Medicare หรือ Medi-Cal หรือแหล่งกองทุนอ่ืน เช่น บริษทัประกนั หรือองค์กรท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพ DOR จะพิจารณาให้คนท่ีร้องขอโปรแกรมน้ีสามารถซ้ือเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีขายในราคาต ่า หรือเป็นการให้เปล่า DOR จะประเมินความสามารถของผูส้มคัรในการช าระ
หน้ี ตามระดบัรายไดแ้ละความน่าเช่ือถือทางการเงินในอดีต  

(3) The National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR) เป็น
หน่วยงานท่ีริเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1978 เป็นหน่ึงใน 3 องคป์ระกอบของ the Office of Special Education 
and Rehabilitative Services (OSERS) ท่ี the U.S. Department of Education NIDRR ตั้งอยูท่ี่เมือง 
Washington, D.C โดยมีพนัธกิจดา้นการสร้างความรู้ใหม่ การเผยแพรความรู้และการส่งเสริมความรู้
ใหม่ๆ ท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาส่ิงดีๆ ให้กบัคนพิการ เพื่อให้คนพิการให้สามารถท างานในทางเลือก
ของคนพิการได ้และรวมถึงให้สังคม เปิดโอกาสให้คนพิการท่ีมีความสามารถอยา่งเต็มท่ี และจดัท่ีอยู่
อาศยัให้พลเมืองพิการของรัฐอย่างเหมาะสม NIDRR ด าเนินการอย่างกวา้งขวาง และประสานงาน
โครงการวิจยั และสัมพนัธ์กบักิจกรรมทั้งหมดอย่างสูงสุด นบัตั้งแต่การอยู่ร่วมในสังคม การจา้งงาน 
และการใชชี้วิตอยา่งอิสระ ของคนพิการทุกวยั NIDRR สนใจในเร่ืองการท าวิจยั ในเร่ืองของการจา้ง
งานสุขภาพและความสามารถ การเขา้ถึงเทคโนโลยีและความสามารถ การอยูอ่ยา่งอิสระในสังคมรวม 
และประสานงานวจิยัอ่ืนๆ ในเร่ืองของความพิการ6  

(4) The Assistive Technology Exchange Center (ATEC) ATEC เป็นสถาน
ประกอบการท่ีพฒันาโปรแกรมดา้นเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกของ Orange Country, ATEC 
ช่วยใหผู้ป่้วยในการตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและประหยดั โดยการ
บริการครอบคลุมดา้นการประเมินความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
รวมทั้ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม การส่ือสาร การติดตั้ง การฝึกอบรม การให้ยืม และการ

                                           
6 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.ed.gov/about/offices/list/osers/nidrr/index.html 
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ช่วยเหลือดา้น technology lab ATEC ไดพ้ฒันาโมเดลการใหบ้ริการทางการศึกษาส าหรับนกัเรียนพิการ 
ดงัน้ี 

(4.1) ATEC’s Typical School Service Delivery Model เป็นโมเดลการ
ให้บริการทางการศึกษาส าหรับนกัเรียนพิการในโรงเรียนประจ าอ าเภอ โดยท่ีมาของการพฒันาโมเดล 
คือ โรงเรียนประจ าอ าเภอทอ้งถ่ินมีปัญหาในการเตรียมการจดัให้บริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เพราะไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีจะน ามาจดัเตรียม หรือในบางกรณี การตดัสินใจเพื่อจดัเทคโนโลยี
ส าหรับนักเรียนพิการ จึงท าได้ค่อนขา้งล าบาก หรือไม่มีความเช่ียวชาญในการประเมินนกัเรียนท่ีมี
ความพิการซ ้ าซ้อน ปกติแล้วเม่ือโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้บริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
โรงเรียนจะติดต่อกบั ATEC ยอมรับขอ้ตกลงในเร่ืองการใชเ้งินของกองทุน และ จดัเตรียมตารางเวลา
กบัเจา้หนา้ท่ีทางโรงเรียน ผูป้กครอง และตวัของนกัเรียน กระบวนการน้ีใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดือน แต่
ละคร้ังท่ีกระบวนการเสร็จ จะมีการนดั 1-3 คร้ัง ในการด าเนินการ ท่ีหน่วยบริการ ATEC โรงเรียน หรือ
บา้น และมีการเขียนรายงาน และลงช่ือในขอ้ตกลงดว้ย หากอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการแนะน า จะตอ้งไดม้า
จากโรงเรียนประจ าอ าเภอ ATEC จะติดต่อและท าตารางนดัเพื่อจดัวนัฝึกอบรมการท างานกบัเจา้หนา้ท่ี
ของโรงเรียน ผูป้กครอง และ/หรือ ตวันกัเรียนเอง ATEC จะท าการนดั หลายคร้ังคร้ังละ 2 ชัว่โมง เพื่อ
จดัและฝึกอบรมนกัเรียนและเจา้หนา้ท่ี ในเร่ืองของอุปกรณ์ ในกระบวนการ จากสัญญาเร่ิมตน้ถึง การ
อบรม จะใชเ้วลาหลายเดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตวัของเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกดว้ย 

(4.2) Pilot Program for Service Delivery Model เป็นโมเดลโปรแกรมการศึกษา
ตน้แบบส าหรับการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับคนพิการ นั้นเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมของ 
ATEC มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจดงัน้ี ในปัจจุบนั Model for Assistive Technology Service ไดน้ ามาใช้
กบันกัเรียนหลายๆ คน นอกเหนือกว่านั้นยงัมีความตอ้งการพฒันากระบวนการให้บริการถึงขั้นตอน
สุดทา้ย โดยใชเ้วลานอ้ยลง การใชแ้หล่งทรัพยากรจาก ATEC และจากโรงเรียนไดรั้บประสิทธิภาพมาก 
ปรับปรุงความร่วมมือระหวา่งทีมให้ความช่วยเหลือนกัเรียน และการยา้ย ATEC ไปสู่ส่ิงแวดลอ้มของ
นกัเรียน ตวัอย่างเช่นโรงเรียนประจ าอ าเภอช่ือ The Placentia/Yorba Linda Unified ร่วมมือกบั
หน่วยงาน ATEC เพื่อพฒันาโปรแกรมตน้แบบการให้บริการคือในปี 2002 ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีของ ATEC 
1 คนไปอยูท่ี่ โรงเรียนประจ าอ าเภอ 1 วนัต่อ 1 สัปดาห์ เม่ือเจา้หนา้ท่ีมาถึงโรงเรียนประจ าอ าเภอตาม
ก าหนดแล้ว เจา้หน้าท่ี ATEC จะสนทนาประเด็นต่างๆ ตามตารางนดัในแต่ละวนักบัโรงเรียนท่ีท า
สัญญาไว ้เรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัในแต่ละวนั ว่าบริการอะไรท่ีตอ้งเตรียมให้ในระหว่างวนั 
และจะมีตารางนดัท่ีจะมาในคราวต่อไป ATEC จะน าวสัดุท่ีจ  าเป็นทั้งหมดไปในวนัท่ีนดัดว้ย และในแต่
ละโรงเรียน จะมีท่ีปรึกษาให้แก่นักเรียน ในการอบรมหรือให้บริการอ่ืนๆ ส าหรับนักเรียนและ
เจา้หนา้ท่ี จะด าเนินการโดยครู หรือเจา้หน้าท่ีโรงเรียนประจ าอ าเภอในการให้ความช่วยเหลือ ถา้การ
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อบรมต่อเน่ือง ATEC จะกลับมาในแต่ละสัปดาห์เพื่ออบรมนักเรียน และ/หรือเจา้หน้าท่ีในเร่ือง
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ในตอนทา้ยของแต่ละวนั ATEC จะสรุปรายงานไปยงัโรงเรียน
ประจ าอ าเภอท่ีท าสัญญา อุปกรณ์ท่ีไดรั้บการแนะน า เขียนไวใ้นรายการในรายงานดว้ย ถา้โรงเรียนมี
รายการส่ิงของ อุปกรณ์ท่ีไดรั้บค าแนะน า จะจดัส่งให้บ่อยข้ึนในแต่ละสัปดาห์ กระบวนการน้ีเร่ิมตน้
โดยการประชุม ครู ผูป้กครอง ในโรงเรียนประจ าอ าเภอท่ีได้ท าสัญญา เม่ือการประเมิน หรือความ
ตอ้งการฝึกฝนขยายเพิ่มมากข้ึนก็จะด าเนินการต่อส าหรับนักเรียนท่ีมีส่วนร่วม ATEC จะแนะน า
นกัเรียนไปสู่ศูนย ์ATEC การประเมินน้ีจะสั้นกวา่แบบ typical evaluation เพราะวา่การรวบรวมขอ้มูลน้ี
เร่ิมตน้จากการพบกบันกัเรียนท่ีโรงเรียนตวัต่อตวัท าใหไ้ดข้อ้มูลเพิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก ค 

การถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงเจาะลกึ 
 

คณะนกัวจิยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกจากผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะไดท้ราบ
ถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะของการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ และน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา “แนวทางจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในส่วน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” รายละเอียดของการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก มีดงัน้ี 
 
1. ถอดเทปการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์7 อดีตคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค าถามแรกท่ีอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ ว่าท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร

เก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการทางด้านการศึกษา ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 แกไ้ข 
(ฉบบัท่ี 2) 2545ค่ะ 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ 
คือรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ 2550 เขาเขียนเหมือนกนั การไดรั้บโอกาสทางการศึกษา 

และมี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 แกไ้ข 2545 ซ่ึงเขียนแนวเดียวกนั คือวา่ คนสามารถท่ีจะเรียน
ได ้12 ปี และเขา้ใจวา่เขาตีความว่า 12 ปี คือ ป. 1- ม. 6 อนัน้ีเป็นหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีรัฐเขาจดัให ้
และเท่าท่ีผมไดท้ราบตอนน้ีโรงเรียนของรัฐก็จดัการศึกษาให ้12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่ก็ไม่จริงเสีย
ทีเดียว ก็มีค่าคอมพิวเตอร์ ค่าอะไรต่างๆ ข้ึนมา ส่วนค่าแป๊ะเจ๊ียะเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ส่วนโรงเรียนเอกชนก็
ใชแ้นวเดียวกนั เพียงแต่วา่โรงเรียนเอกชนน้ีอาจจะเสียมากกวา่ท่ีรัฐ ก็คือวา่รัฐจดัสรรเงินให้กบัเอกชน
ลงไปเท่าจ านวนราคาของเด็ก ท่ีเกินกวา่นั้นเอกชนจ่าย ผูป้กครองตอ้งจ่าย ซ่ึงก็ดูจะเขา้ใจกนัวา่ เอกชน
นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าเพื่อธุรกิจ ไม่อยูใ่นขอบข่ายของเง่ือนไข แต่เง่ือนไขของรัฐก็คือรัฐตอ้งจดัการ ณ 
วนัน้ีการเรียนก็อาจเป็นไปไดอ้ยา่งนอ้ยเชิงทฤษฎี แต่มนัอาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ์โรงเรียนในต่างจงัหวดั
แน่นอนท าได ้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีผูป้กครองจะตอ้งจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าหนงัสือ ค่าเคร่ืองแต่งตวันัน่ก็
เป็นจริง 

                                           
7 สัมภาษณ์เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2554 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท่ีน้ีในเชิงทฤษฎีดูเหมือนจะเป็นไปได ้แต่ในทางปฏิบติัอยา่งเวลาไปติดต่อทางโรงเรียน

เขาก็มีมูลนิธิ มีสมาคมผูป้กครองอะไรต่ออะไร เก็บทางตรงไม่ได้ต้องผ่านทางอ้อม อันน้ีมนัผิด
กฎหมายหรือไม ่

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
มนัก็ไม่เชิงผิดกฎหมาย มนัเล่ียงกฎหมาย เพราะวา่หน่วยราชการถา้เก็บเงินข้ึนมาก็ถือ

เป็นรายไดก้็ตอ้งส่งคืนคลงั น่ีก็เป็นเร่ืองธรรมดา เขาก็เลยตั้งสมาคมผูป้กครอง สมาคมครูและผูป้กครอง 
อนัน้ีก็เกิดตั้งแต่กฎหมาย ปี 2540 อยูแ่ลว้ สมาคมพวกน้ีก็มีหนา้ท่ีในการระดมทรัพยากรเอามาช่วยเหลือ
โรงเรียนก็คือ โรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนของรัฐไดรั้บเงินการสนบัสนุนจากรัฐไม่พอ จะสร้างตึก จะ
สร้างอะไรต่างๆ ก็ไม่พอ หรือจะท าโครงการพานกัเรียนไปดูงานก็ไม่พอ สมาคมพวกน้ีจึงเป็นองคก์รท่ี
จะรองรับ มนัก็ข้ึนอยู่กบัความเขม้แข็งขององค์กร สมาคมโรงเรียนรวยก็มีเยอะ ท่ีน้ีสมาคมก็จะหา
รายได้รูปแบบหลายอย่าง เช่น จดักอล์ฟ จดัน าเท่ียว จดัอะไรต่างๆ เขาก็เอารายไดเ้หล่าน้ีเขา้สมาคม 
สมาคมมีรูปแบบแตกต่างกนัหรือมิฉะนั้นศิษยเ์ก่าก็มาบริจาค อนัน้ีเป็นแหล่งรายไดส้มาคมก็เอาเงินมา
ช่วยโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ เช่น สร้างอาคารเรียน สมาคมฉอ้ฉลไม่นบัอนันั้นมนัผดิกฎหมายอยูแ่ลว้ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้นถา้จะพูดง่ายๆ ตามกฎหมายเขียนวา่การศึกษา 12 ปี ฟังดูแลว้สมบูรณ์แบบ 

แต่ท่ีน้ีเงินไม่พอถ้าจะให้ลูกสามารถเรียนคอมพิวเตอร์ได้อะไรต่ออะไรงบประมาณจดัสรรไม่พอ 
โรงเรียนแกปั้ญหาโดยผา่นสมาคมและมูลนิธิอะไรต่างๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
คือ การจดับริการการเรียนของรัฐจะใหใ้นลกัษณะต ่าสุด mininum ก็คือ เรียนรู้ภาษาตาม

หลกัสูตรท่ีกระทรวงก าหนด เป็น basic need ความตอ้งการขั้นต ่า แต่ถา้จะเรียนรู้อะไรท่ีมากกว่านั้น 
หรือสามารถแข่งขนั ยกตวัอย่าง รู้คอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์เป็น รู้ภาษาต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึง
อาจจะไม่ใช่เฉพาะภาษาองักฤษ อาจจะมีการสอนภาษาจีน รู้การเล่นกีฬา หรือเล่นดนตรีเฉพาะทาง ก็
อาจจะเอามืออาชีพมาสอน อนันั้นคือส่วนเกินเฉพาะทางท่ีไม่ไดร้ะบุส่วนอนัน้ีกระทรวงแทบจะไม่ให้
เม่ือกระทรวงไม่ใหแ้ต่มนัมีค่าใชจ่้าย ดงันั้นจึงออกมาเป็น cost sharing ซ่ึงทางสมาคมอาจจะจดัให้ส่วน
หน่ึงหรือผูป้กครองก็จะตอ้งจ่ายเสียค่าใชจ่้ายส่วนเกินอนัน้ีนกั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท่ีน้ีคนพิการโรงเรียนร่วมคงเป็นกลุ่มเล็ก เพราะคนพิการบางท่ีเขา้ไปเรียนโรงเรียนร่วม

อาจจะโดนบีบดว้ยซ ้ า แต่ตรงน้ีอาจจะรู้สึกเหมือนยากส าหรับคนพิการในมุมมองของอาจารยเ์ป็นอยา่งไร 
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
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คนพิการน้ีนั้น ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเขา้ใจวา่จะมีคนพิการมี 9 ประเภท คน
เหล่าน้ีตามนโยบายของกระทรวงศึกษา คือ ให้เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ และก็ก าหนดว่าครูท่ีสอน
จะตอ้งมีการฝึกอบรมในลกัษณะพิเศษ เพื่อดูแลเด็กกลุ่มน้ี แลว้ก็มีกฎหมายใหม่ออกมาวา่ครูท่ีจะสอน
จะตอ้งจบวฒิุประกาศนียบตัรบณัฑิต คือไม่ใช่แต่ปริญญาตรีอยา่งเดียว แลว้จะมีผลใชบ้งัคบัถา้จ าไม่ผิด
ตน้ปีหน้า ฉะนั้นครูผูส้อนจะตอ้งไปขวนขวาย รัฐบาลก็สนบัสนุนครูเหล่าน้ีด้วยการให้ค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือน ถา้เป็นคนของรัฐจ าไม่ผดิประมาณเดือนละ 2,000 บาท 

ท่ีน้ีค  าถามยอ้นกลบัไปใหม่ว่าคนพิการเหล่าน้ีเขาตอ้งการดูแลปกติเหมือนเด็กนกัเรียน
อ่ืนหรือไม่ ค  าตอบก็คือ ใช่อยูแ่ลว้ เพราะวา่ อยา่งเด็กตาบอด เขาจะอ่านหนงัสือก็ตอ้งมีคนช่วยเขาช่วย
อ่าน หรือเอกสารท่ีก็ตอ้งเป็นภาษาเบรลล์ หรือเป็นเวอร์ชั่นท่ีเขาถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ตอ้งมี
โดยเฉพาะ เด็กหูหนวก ครูก็จะต้องส่ือสารโดยภาษามือ อนัน้ีเป็นลักษณะเฉพาะ หรือเด็กท่ีมีโรค
ประจ าตวับางอยา่ง เช่น ออทิสติก เด็กพวกน้ีก็ตอ้งดูเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นเม่ือมนัตอ้งดูเป็นพิเศษมนัก็
ตอ้งเป็นการจดักิจกรรมท่ีนอกเหนือเป็นพิเศษ ก็ตอ้งจ่ายเพิ่ม อยา่งกรณีท่ีรัฐไปจ่ายให้ครูคนละ 2,000
บาทต่อเดือนอนัน้ีก็เป็น Extra และอาจจะ Extra อนัอ่ืนๆ อีก เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หนังสือท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะก็จ  าเป็น ดว้ยเหตุผลอนัน้ีเราไม่สามารถปฏิบติักบันกัเรียนผูท่ี้มีร่างกายไม่เต็มท่ีไดอ้ยา่ง
นกัเรียนทัว่ไป ค าถามว่ารัฐบาลควรจะสนบัสนุนไหม มนัเป็นสิทธิของมนุษยท่ี์จะไดรั้บการปฏิบติัให้
เท่าเทียมกบัคนอ่ืน แต่เพราะเขามีแตม้ต่อรัฐบาลก็จะตอ้งส่งเสริมเพื่อจะให้เขาเรียนไดเ้ท่าเทียมคนอ่ืน 
อนัน้ีเป็นหลกัการโดยทัว่ไป รัฐจะตอ้งจดัท่ีน้ีรัฐจะจดัอยา่งไร การท่ีรัฐ ณ วนัน้ีจดัมารวมกนัให้เขาอยู่
กบัเด็กปกติ เพื่อจะไดมี้เพื่อนตามปกติ มิฉะนั้นถา้เขาไปอยูก่บักลุ่มหูหนวกก็รู้จกัแต่เด็กหูหนวกดว้ยกนั
อยา่งน้ีก็ไม่ใช่สังคม ท าอยา่งน้ีแพงมากกวา่ ถูกไหมโดยหลกัการ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หูหนวกก็ไปอยูท่ี่หูหนวก 
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
อนันั้นมีอุปกรณ์ครบ อนัน้ีไม่มีมนัก็จดัไดไ้ม่เตม็ท่ี และครูท่ีสอนก็เป็นครูท่ีฝึกมาเพื่อจะ

สอนเด็กปกติ ก็ไปเติมเล็กๆ นอ้ยๆ เพื่อให้สามารถดูแลเด็กพวกน้ีได ้มนัก็ตอ้งแลกกนั เม่ือท าให้ไม่ได้
เตม็ท่ีเด็กก็ไดไ้ปบางส่วน แต่มนัก็ควรจะดีกวา่ แต่มนัก็มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่น่ีก็เป็นหลกัการทัว่ไปท่ีตอ้งท า 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท่ีน้ีจะมาถามมุมมองของท่านอาจารยว์า่พ.ร.บ.การศึกษาซ่ึงนกัการศึกษาจะพูดกนัมาก

พ.ร.บ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.อนัน้ีจริงแลว้ก็คือมนัออกมาเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ 
40ใช่ไหมค่ะ อาจารยคิ์ดวา่ มนัมีความส าคญัอยา่งไรต่อวงการศึกษาและการศึกษาของคนพิการอยา่งไร 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
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คือ พ.ร.บ. อนัน้ีจริงๆ คือการปฏิรูปการศึกษา สมยัก่อนเราแทบไม่ได้ดูแล เราไม่มี
หลกัการหรืออาจจะมีหลกัการแต่วา่ไม่ไดเ้อามาใช ้พ.ร.บ.เขียนหมดวา่ เจตนารมณ์ของการจดัการศึกษา
เป็นอยา่ไร รูปแบบการศึกษามีก่ีประเภทและมนัก็พูดตั้งแต่การจดัการศึกษาก่อนปฐมวยั จนกระทั้งถึง
ส้ินชีวิต เพียงแต่วา่มนัจะไปเนน้เฉพาะการศึกษาท่ีเป็นรูปแบบก็คือในโรงเรียนและก าหนดเง่ือนไขว่า
โรงเรียนจะตอ้งท าอย่างนั้นอย่างน้ี ซ่ึงมีการก าหนดรายละเอียดเอาไวอ้ย่างมาก รวมทั้งมีการประกนั
คุณภาพ และก็พูดถึงเร่ืองโครงสร้างของการจัดการศึกษา ซ่ึงสมัยก่อนไม่มี มันถึงมีการเปล่ียน
โครงสร้างมาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาและกระจายอ านาจให้กบัโรงเรียนในทางปฏิบติัอีกเร่ืองหน่ึง แต่
ในทางกฎหมายมนัเขียนไวอ้ยา่งนั้น 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้ นอันน้ีก็เหมือนกับเป็นทางการปฏิรูปการศึกษา ท่ีน้ีตอนน้ีองค์กรการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมนัก าลงัจะมีความส าคญัมากข้ึน แต่ท่ีน้ีทางการศึกษามนัมีกฎหมายหรือวา่มนัเอ้ือ
ไปถึงองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไหม 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
ตวักฎหมายใหญ่เพียงแต่เอ้ือวา่ถา้องค์กรส่วนทอ้งถ่ินพร้อมก็จะจดัการศึกษาได ้แต่ตวั

กฎหมายท่ีมนัแยกอีกอนัหน่ึง คือ พ.ร.บ. การก าหนดขั้นตอนและการกระจายอ านาจให้กบัองคก์รส่วน
ทอ้งถ่ินช่ือมนัยาว เขาก็มีคณะกรรมการข้ึนมาอีกชุดหน่ึงชุดน้ีเขาก็จะนั่งไล่ดูว่า ตวัพ.ร.บ.กระจาย
อ านาจตวันั้นให้องค์กรส่วนทอ้งถ่ินท าอะไร และท่ีเล่ียงไม่พน้ก็คือบริการดา้นการศึกษา เขาก็จะเลย
ก าหนดแนวทางในการท่ีกระจายการศึกษาลงไป คือดึงจากงานท่ีรัฐส่วนกลางเป็นผูจ้ดัการศึกษายกไป
ให้ทอ้งถ่ินจึงไดมี้การก าหนดระดบัความพร้อมของทอ้งถ่ินและเม่ือก าหนดแลว้ก็ พยายามจะกระจาย
ออกไป ก็ยงัเป็นเร่ืองซ่ึงยงัไม่ลงตวัเน่ืองจากว่ากระทรวงศึกษาธิการและคนในกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวนหน่ึงก็ไม่อยากไปอยูท่อ้งถ่ินไป 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่รู้สึกถา้เร่ืองของการกระจายอ านาจของทอ้งถ่ินมนัมี 2 ดา้นใช่ไหมค่ะ คือ การศึกษา

และสาธารณสุข 
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ 
ถา้ดูพนัธกิจของทอ้งถ่ินน้ีงานบริการประชาชนเกือบทุกเร่ืองกระจายหมด และก็มนั

ก าหนดเขียนเอาไวแ้ลว้ก็ท  ามากกว่านั้นคือให้เงินกบัทอ้งถ่ิน แต่ก่อนน้ีทอ้งถ่ินไดเ้งินจากรัฐ ปีละ 20 
กวา่เปอร์เซ็นต ์ในกฎหมายก าหนดให ้35% 35% น้ีตอ้งโยก ถา้เอา 35% ไป รัฐก็ไม่มีเงินรัฐเม่ือไม่มีเงิน
ก็ตอ้งส่งคนออกไปก็คือเพราะค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของรัฐ 40%, มนัอยูท่ี่คนก็ตอ้งเอาพนกังานขา้ราชการ
ของรัฐ เช่นครู อาจารยไ์ปเป็นพนกังานทอ้งถ่ินและกินเงินจากทอ้งถ่ินเสีย รัฐตอ้งโยกออก 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีมนัมีกฎหมายลูก แน่นอนรัฐธรรมนูญปี 2550 ออกมาแลว้ให้จดัการศึกษาส าหรับ

คนพิการ คือกฎหมายแม่ 12 ปี แต่กฎหมายลูกบอกวา่รัฐตอ้งให้จดัการศึกษาให้คนพิการตลอดชีวิตมนั
เป็นไปไดไ้หมในทางปฏิบติั 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
เป็นไปไดม้นัเป็นไปไดแ้น่ๆ อยูแ่ลว้ แต่วา่มนัจะไดม้ากนอ้ยขนาดไหน ให้นอ้ยก็เป็นไป

ไดเ้ยอะ ให้เต็มท่ีมนัก็ท าไม่ได ้เหมือนกบัท่ีเล่าให้ฟังวา่ผูพ้ิการในโรงเรียนก็ให้ไดส่้วนหน่ึง สมมติว่า
เขาควรได ้100% เพื่อจะท าใหเ้ขาในฐานะผูพ้ิการเรียนรู้ไดเ้ทียมกบัคนปกติ เขาก็อาจจะไดป้ระมาณสัก 
50 - 60 เปอร์เซ็นต ์เท่านั้นเอง ก็มีขอ้ต่อรอง แต่มนัก็แลกกบัท่ีเขามีเพื่อนท่ีไม่พิการ อนัน้ีก็อีกแบบหน่ึง
ท่ีท าใหเ้ขาสามารถอยูใ่นสังคมไดป้กติ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ในมุมมองของท่านอาจารย์คิดว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการ เช่น หูหนวกก็ไปอยู่ท่ี

โรงเรียนหูหนวก ตาบอดก็ไปอยูท่ี่โรงเรียนสอนตาบอดมนัมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร หรือมนัจ าเป็นไหมท่ี
ตอ้งมี 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
ก็อย่างท่ีพูดเม่ือก้ีเฉพาะทางมีครูเฉพาะทาง มีเทคนิคเฉพาะทาง มันก็จะสามารถ

ให้บริการไดเ้ฉพาะเจาะจงส าหรับกลุ่มท่ีลกัษณะเฉพาะ แต่ขณะเดียวกนัเด็กเหล่าน้ีก็ไม่สามารถจะอยู่
ในสังคมปกติได ้เขาก็อยูใ่นกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั แต่มนัก็อยูใ่นโลกทัว่ไปมนัก็ไม่ใช่ เจอคนท่ีพดู
กบัเขาก็ไม่ไดย้นิส่ือสารกบัเขาก็ไม่ได ้และคนท่ีมาเอาเปรียบกบัเขาต่างๆ ซ่ึง มนัก็เป็นโลกอีกแบบหน่ึง
ไอต้รงน้ีเฉพาะอยู่ตรงไหนไม่รู้ ผมคิดวา่เฉพาะทางควรจะจดัเท่าท่ีจ  าเป็น อนัน้ีเป็นความเห็นส่วนตวั 
คือ เด็กท่ีซ่ึงไม่สามารถจะเรียนในชั้นปกติได ้ก็อยูใ่นลกัษณะเฉพาะทางอยา่งน้ี แต่ก็ตอ้งเสริมดว้ยการ
ให้เขาไดมี้โอกาสสัมผสักบัเด็กปกติอยู่ดว้ย เช่น พาไปเยี่ยมชม ไปอะไรต่างๆ คืออยา่งน้ีท าไดม้นัแต่
อยา่ท ามากเกินไปคือถา้มนัมากเกินมนัก็จะกลายเป็นโลกอีกแบบหน่ึงไปไม่ใช่เป็นการแยกเด็กซ่ึงไปอยู่
อีกโลกหน่ึง ซ่ึงในชีวติจริงไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งนั้น พอออกจากโรงเรียนเด็กก็ไปอยูใ่นโลกปกติ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอดียงัไม่ไดไ้ปดูงบประมาณวา่โรงเรียนเฉพาะทางวา่งบประมาณมนัข้ึนทุกปีหรือเปล่า 
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
มนัข้ึนทุกปี มนัข้ึนตามอตัราเงินเดือนท่ีมนัข้ึนอยู่แล้ว เป็น progressive อนัน้ีเป็น

ธรรมดา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
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ท่ีน้ีปัญหาทางดา้นการศึกษาท่ีเขากงัวลกนั คือ เขาอยากให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ท่ีน้ีปัญหาอะไรท่ีท าใหไ้ม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อาจารยคิ์ดวา่จะมีปัญหา
อะไรไหมท่ีพอจะมองเห็นวา่ท าอยา่งไรมนัไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
คิดวา่เป็นปัญหาทัว่ไป ปัญหาท่ีมนัเกิดข้ึนในระบบราชการทัว่ไปผูรั้บผิดชอบไม่รู้เร่ือง

ในส่ิงท่ีตวัเองท าอย่าง เช่น บุคลากรเป็นครูใหญ่ไม่เขา้ใจเจตนาของการมีเด็กท่ีไม่ปกติมาอยู ่หรือเด็ก
พิการมาอยูก่บัเด็กปกติ การปฏิบติัก็ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นธรรม หรือครูผูส้อนไม่เขา้ใจเด็กพวกน้ี เช่นพูด
กบัคนหูหนวกจะเสียอารมณ์กบัเด็กพวกน้ีเพราะเด็กพวกน้ีเขาจะไม่เขา้ใจ หรือไปปฏิบติักบัเด็กออทิ
สติกซ่ึงเหมือนกบัเขาเป็นเด็กปัญญาอ่อน ทั้งๆ ท่ีเด็กพวกน้ีบางคนเขาก็มีพรสวรรคบ์างเร่ือง แต่ครูไม่รู้
เร่ืองท าอยา่งปกติ ครูไม่ไดรู้้ถึงพรสวรรคห์รืออจัฉริยภาพเขาออกมา ซ่ึงอนัน้ีมนัเป็นการท าลายเด็ก ท่ีน้ี
เร่ืองงบประมาณมนัจะขนาดไหนมนัก็แน่นอนถา้เอาไปเรียนอยูใ่นชั้นปกติมนัก็ให้ไดไ้ม่เต็ม 100% มนั
ก็ตอ้งแลกกนัถา้ไปให้กบัโรงเรียนท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางก็ตอ้งเสริมอีกตวัหน่ึงให้เด็กพวกน้ีสัมผสักบั
โลกของความเป็นจริง ตรงน้ีกลายเป็นเร่ือง Management ท่ีจะตอ้งท างานร่วมกนัฉะนั้นงบประมาณ คน 
Management สามอยา่งน้ีเป็นเร่ืองส าคญัแต่ท่ีส าคญัอีกตวัหน่ึงก็คือวา่ ตอนน้ีเราพูดเฉพาะเร่ืองเด็กท่ีอยู่
ในโรงเรียน แต่ผูป้กครองตอ้งมีบทบาท เพราะวา่เด็กท่ีออกจากโรงเรียนไปเม่ือกลบับา้นเขาตอ้งกลบัไป
อยูท่ี่บา้น หรือถา้เด็กท่ีเป็นท่ีโรงเรียนเฉพาะกินนอน แต่เวลาปิดเทอมตอ้งกลบัไปผูป้กครองไม่เขา้ใจ พี่
นอ้งคนแวดลอ้มไม่เขา้ใจ เด็กพวกน้ีจะเกิดปมดอ้ย เม่ือเกิดปมดอ้ยเขาก็จะบัน่ทอนก าลงัใจของเขาท่ีจะ
เรียนรู้อะไรท่ีแปลกใหม่ เช่นบอกวา่ไปเรียนท าไมหูหนวกไม่มีปัญญาหรอก เด็กพวกน้ีก็จะถูกกดดนัอีก 
อนัน้ีตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้กครอง สุดทา้ยก็คือวา่ตลอดชีวิตไหมถา้ตลอดชีวิตเร่ืองน้ีไม่เก่ียว
เฉพาะโรงเรียน ทุกสถานท่ีท่ีมีผูพ้ิการไปติดต่อจะตอ้งมีเคร่ืองอ านวยความสะดวก เช่น มีทางลาดให้
พวก Wheelchairs มีราวส าหรับคนตาบอด มีสัญญาณไฟส าหรับคนหูหนวก เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งจดั
ใหผู้พ้ิการ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค าถามน้ีอาจจะถามนอกเหนืออาจารย ์ถา้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คือว่ามนัมีกฎหมายท่ี

ขดัแยง้กนัหรือมีปัญหาอุปสรรควา่มนัออกมาไดอ้ยา่งไร มนัสมควรจะแกไ้หม 
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
ท่ีเห็นยงัไม่มี มนัเป็นเร่ืองทางปฏิบติัของตวักฎหมาย ณ วนัน้ีมนัเสริมกันอยู่ เพราะ

กฎหมายเขียนโดยให้ความส าคญัด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผูพ้ิการ ซ่ึงอนัน้ีรายละเอียดท่ีไม่
ถูกตอ้งน้ีท่ีปรึกษาอาจารยว์ริิยะน่าจะรู้ดี เพราะท่านเป็นนายกสมาคมคนพิการ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
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สมมติวา่เราสอนคนพิการอยู่ เราสอนคนหูหนวกหรือคนตาบอดก็แลว้กนั แต่ตามปกติ
เกษียณส้ินเดือนกนัยายน แต่เด็กก าลงัเรียนหนงัสืออยู่ มนัไม่ต่อเน่ืองจะมีปัญหาไหมคือมนัก าลงัอยู่
ระหวา่งเทอมแต่ถึงเวลาแลว้เราจะตอ้งไป  

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
อนัน้ีมนัก็มีปัญหาเหมือนกนั ครูบางคนท่ีเด็กติดและเผอิญเราตอ้งพน้ไปมนัก็มีปัญหา

แบบเดียวกัน เด็กพิการบางคนเขาไม่ได้ถือว่าครูเป็นเพียงครูเขาถือว่าเป็นพ่อแม่เขาก็ติด เพราะเขา
อาจจะถูกเก็บกดจากทางบา้นเขาก็มาหวงัพึ่งครู เม่ือครูเกษียณไปครูคนใหม่อาจจะไม่เขา้ใจ อนัน้ีมี
ปัญหาแน่นอน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการท่ีจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ คือ พอจะจบัประเด็นไดคื้อปัญหาทางดา้น เงินหรืองบประมาณ การจดัการ บุคลากร และ
ผูป้กครอง  

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  
ผมคิดวา่ตวักฎหมายมนัเอ้ือ เพราะมนัตอ้งเขียนลอ้ตาม Charter ของนิติบญัญติัอยูแ่ลว้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอบพระคุณท่านอาจารยม์ากค่ะ ในการใหเ้วลาสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 
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2. ถอดเทปการสัมภาษณ์ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์8 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ส านัก
ประสานและพฒันาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก่อนอ่ืนตอ้งขอขอบพระคุณท่านอาจารยท่ี์ไดก้รุณาอนุญาตให้มาสัมภาษณ์ท่านอาจารย์

เก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอเรียนถามค าถามแรกเลย
นะค่ะวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการศึกษาเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร หรือวา่มีความส าคญักนัอยา่งไร 
การศึกษาเขา้ไปเช่ือมโยงกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งไรค่ะ 

ดร.สุวรรณ พณิตานนท์ 
ครับ ขอเรียนใหท้ราบนิดหน่ึงนะครับวา่ ความจริงแลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเรา

พูดถึงน้ีว่า ขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามีทั้งกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมทั้งเมืองพทัยาดว้ยนะครับ  

ท าไมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถึงตอ้งมาจดัการศึกษา นะครับ  
ถา้เรามองตามลกัษณะแลว้ การจดัการศึกษาก็คือการให้ความรู้กบัประชาชนทุกเพศทุก

วยั เพื่อให้เขาไดมี้ความรู้ไปด ารงชีวิตอยูไ่ดต้ามสภาวการณ์สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงแต่ละ
ทอ้งถ่ินแต่ละท่ีแต่ละแห่ง มนัมีความตอ้งการในเร่ืองของความรู้ต่างกนั ถา้จากอดีตท่ีผา่นมาทุกคนก็คง
จะทราบแล้วนะครับว่า หลกัสูตรของเราในอดีตท่ีผ่านมานั้นจะเหมือนกนัทั้งหมดทัว่ประเทศ เม่ือ
เหมือนกนัทัว่ประเทศ ส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึนก็คือว่า จบมาแลว้ก็ตอ้งแย่งงานกนัท า มนัก็ไม่สอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพและสภาพของทอ้งถ่ิน  

เม่ือเรียนจบออกมาแลว้ก็ตอ้งออกจากทอ้งถ่ินไปท างานท่ีอ่ืน เพราะวา่ความรู้ท่ีไดรั้บนั้น
มนัไม่สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน เม่ือเป็นเช่นน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ 
หลกัสูตรในปัจจุบนัน้ีก็จะเนน้ใหค้วามส าคญักบัทอ้งถ่ินมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีจะให้การศึกษา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดน้ั้น ก็ตอ้งให้ทอ้งถ่ินรับผิดชอบ จึงน ามาซ่ึงก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราชปี 2540 และแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
2550 ดว้ย ในมาตราท่ี 80 (4) ก าหนดไวช้ดัเจนเลยวา่ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการศึกษา
โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัและมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
พื้นฐานของรัฐ เป็นท่ีมาของรัฐธรรมนูญ เพราะการศึกษานั้นควรจะให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท า 
เพราะเขาจะไดรู้้วา่เขาตอ้งการความรู้อะไรเพื่อท่ีจะใชใ้นการด ารงชีวิตอยูใ่นทอ้งถ่ินตนเองได ้จะไดไ้ม่

                                           
8 สัมภาษณ์เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2554 
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เกิดการอพยพยา้ยถ่ินฐานครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
นอกจากรัฐธรรมนูญแลว้มีกฎหมายฉบบัอ่ืนอีกไหมค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์ 
มีครับ หลงัจากนั้นเม่ือมีรัฐธรรมนูญออกมา ก็มีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจก็ออกมา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติก็ออกมา ออกในปีเดียวกนัคือ ปี พ.ศ. 
2542 นั้นมนัสืบเน่ืองมาจารัฐธรรมนูญพุทธศกัราช 2540 นะครับ ขออธิบายโดยเร่ิมจากพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ก่อน มาตรา 
16 น้ีจะให้เทศบาลเมืองพทัยา และก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการศึกษาเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง มาตรา 17 จะให้อ านาจแก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใน
อ านาจหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนของตนเองเช่นกนั ส่วนในมาตราท่ี 18 ก็
จะเป็นของกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบในประเทศไทยก็มี
อ านาจหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
หมายความวา่ มีกฎหมายรองรับนะค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์ 
ใช่ครับ ไปสอดรับกบัรัฐธรรมนูญปี 2550 นะครับ ในขณะเดียวกันพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงในขณะน้ีเจา้ของเร่ืองคือทางดา้นกระทรวงศึกษาธิการก็ตอ้งมาออก
กฎหมายเพื่อให้สอดรับกบัรัฐธรรมนูญ โดยเนน้มาตราท่ี 41 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สิทธ์ิในจดัการศึกษาทุกระดบัในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบั ตามความพร้อม ความเหมาะสม 
และก็ความต้องการภายในทอ้งถ่ิน เห็นไหมครับอาจารย์ ดังนั้น องค์กรปกครองกรส่วนทอ้งถ่ินก็
สามารถจดัการศึกษาได ้แต่ข้ึนอยูก่บัความพร้อมความเหมาะสมกบัความตอ้งการ  

ในขณะเดียวกนั พ.ร.บ.การศึกษาน้ี มาตรา 15 ไดก้  าหนดให้การศึกษาในบา้นเมืองเรา
นั้น มีอยู่ 2 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ใช่ครับ 
ดงันั้นตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จึงมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีสิทธิในการ
จดัการศึกษาไดท้ั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั สามารถท่ีจะจดั
การศึกษาไดต้ั้งแต่ การจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดบั
ก่อนประถมหรือท่ีเราเรียกว่าปฐมวยั และก็การศึกษาในระดบัประถม ระดบัมธัยมทั้งประเภทสามญั
ศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาไปจนถึงประเภทระดบัอุดมศึกษา ในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่ีเรา
เห็นก็มีอยู่แลว้คือกรุงเทพมหานคร เขาจะมีวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ของเขา แต่ตอนน้ีกรุงเทพมหานคร
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ถึงแมจ้ะมีวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ในโรงพยาบาลวชิระ แต่อย่างไรตามก็ยงัไปอาศยัปริญญาบตัรของ
มหาวิทยาลยัมหิดล แต่ในขณะน้ีในกรุงเทพมหานครก าลังเสนอกฎหมายท่ีจะตั้งมหาวิทยาลัยของ
กรุงเทพมหานครเอง ก าลงัอยู่ระหว่างการด าเนินการ ส่วนอาชีวะก็มี เร่ิมแรกสุดเลยก็เป็นท่ีเทศบาล
เมืองนครปฐมก็จะมีวิทยาลยัอาชีวะของเขา และหลงัจากนั้นนานพอสมควรประมาณ 2-3 ปีท่ีผา่นมาน้ี 
เม่ือมีกฎหมายออกมาชดัเจน ก็มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งท่ีเปิดวิทยาลยัอาชีวศึกษา เช่น 
พระพุทธบาทของสระบุรี เทศบาลพระพุทธบาทสระบุรี เทศบาลนครอุบลราชธานี แลว้ก็จะมีการจดั
การศึกษาในรูปแบบอ่ืนอีกเช่นมี โรงเรียนกีฬา อบจ.เชียงราย อบจ.ก าแพงเพชร นะครับ น้ีก็จัด
การศึกษาในลกัษณะเป็นโรงเรียนกีฬา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อาจารยค์่ะอยากจะเรียนถามท่านอาจารยว์า่ท่ีอาจารยอ์ธิบายมาก็เขา้ใจวา่ไดเ้ห็นภาพว่า 

พอพูดถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ค าวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหลายระดบั เช่น มีทั้ง กทม. 
เมืองพทัยา อบต. อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลต าบล อะไรอยา่งน้ี ทีน้ีเวลาจดัการศึกษาเรา
จะแบ่งไหมว่า ถา้อบต.ก็รับผิดชอบเฉพาะศูนยพ์ฒันานะเด็กเล็ก ถ้า อบจ.ก็อาจจะรับผิดชอบเด็กโต
หน่อย เช่น ระดบัมธัยม ประถม หรือเทศบาลรับผิดชอบ จะแบ่งขีดเส้นไวช้ดัเจนไหมคะ หรือวา่ใครก็
สามารถจดัการศึกษาไดทุ้กระดบั 

ดร.สุวรรณ พณิตานนท์ 
ในยุคเร่ิมแรกน้ี การท่ีจะก าหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัการศึกษาใน

รูปแบบใดบ้าง มันไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจน มันสืบเน่ืองจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติและ
กฎกระทรวงศึกษาท่ีเก่ียวกับเร่ืองการถ่ายโอนโรงเรียน ไม่ได้ระบุไวช้ัดเจน ประกอบกับพ.ร.บ.
การศึกษาก็บอกวา่จดัการศึกษารูปแบบใดก็ได ้ระดบัใดก็ได ้ซ่ึงไม่ไดร้ะบุเลย ดงันั้นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินก็มีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัไม่ว่าจะเป็น อบจ. อบต. เทศบาลเมืองพทัยา หรือ
กทม. เขาจะจดัการศึกษาระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัก็ไดห้มด เพราะตามกฎหมายเป็นแบบนั้น 
แบบน้ีเราก็บงัคบัเขาไม่ได ้ถูกไหมครับ แต่อยา่งไรก็แลว้แต่ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เราก็ได้ศึกษาดูแล้วว่า การจดัการศึกษานั้นควรท่ีจะแบ่งหน้าท่ีความ
รับผดิชอบกนั แต่อยา่งไรก็แลว้แต่ตามกฎหมายเราไปบงัคบัเขาไม่ได ้ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก็เป็นเสมือนเป็นผูว้างแนวนโยบายหรือเป็น
แนวคิดใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.ก็ควรจะดูศูนยเ์ด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล เทศบาลก็
น่าจะไปสนใจในการศึกษาในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั ส่วนจงัหวดัคือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็
น่าจะไปสนใจควรไปดูการศึกษาในมธัยมปลาย อย่างไรก็ตาม ก็แลว้แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นจะมีศกัยภาพ มีความสามารถแตกต่างกนั มีงบประมาณต่างกนั มีความพร้อมต่างกนั ถา้เรามาระบุ
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ชดัเจนขอบเขตแบบนั้น มนัก็จะท าให้บางพื้นท่ีบางทอ้งถ่ินเสียโอกาสไป ยกตวัอย่างเช่น บางจงัหวดั 
อบจ.หรือเทศบาลจะไม่มีศกัยภาพท่ีจะจดัท าโรงเรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั ถา้เราไประบุว่า 
อบจ.จะไดเ้ฉพาะม.ปลายเท่านั้น นอกจากจะไปขดัต่อกฎหมายในความเป็นอิสระของเขาแลว้ยงัจะไป
จ ากดัว่าภายในจงัหวดันั้น อบจ.ไปจดัการศึกษาระดบัประถมกับมธัยมต้นไม่ได้เลย ประชาชนใน
จงัหวดันั้นก็จะเสียโอกาส ดงันั้นก็ข้ึนอยูว่า่เขาจะตกลงกนัอยา่งไร เราเคยมีการศึกษาใหท้างจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัท าการศึกษาวจิยัดูรูปแบบลกัษณะของการจดัการศึกษาในสถานศึกษาของสถานศึกษาใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เราก็มีแนวทางออกมาอย่างน้ีครับว่า การจดัการศึกษานั้นควรจะอยู่ใน
รูปลกัษณะการท ากิจกรรมร่วมกนั หรือบางท่านก็อาจจะเรียกวา่ในรูปแบบสหวิทยาการ แทนท่ี อบต.
ใคร อบต.มนั จะมาจดัศูนยเ์ด็กเล็ก ถ้าเป็น อบต.ท่ีอยู่ใกล้เคียงกนั ไม่ห่างไกล สามารถไปถึงกนัได้
โดยสะดวก เราก็จะส่งเสริมแนะน าวา่ หลายอบต. หลายเทศบาลซ่ึงคุณอยูใ่กลก้นัน่าจะลงขนักนัท าเป็น
ศูนยเ์ด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนประถม มาลงขนักนั มาร่วมทุนกนัลกัษณะอยา่งน้ีมนัก็
จะเป็นการประหยดัทรัพยากร ดงันั้นท่ีอาจารยถ์ามว่ามีการก าหนดขอบเขตขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรจะมีการจดัแบบใดระดับใด โดยกฎหมายแล้วเราบงัคบัไม่ได้ แต่เราก็มีการรณรงค์ว่า
การศึกษาน่าจะออกมาในลกัษณะอย่างท่ีผมบอกว่า เป็นลกัษณะสหวิทยาการหรือร่วมกนัท าน่าจะดี
ท่ีสุด  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอเรียนถามลงลึกอีกนิดหน่ึงนะค่ะ อยา่งสมมุติวา่อยา่ง อบต.น้ีเขาก็ตอ้งการจดัท าศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก เขา้ใจวา่ อบต.น่าจะเป็นพนันะค่ะ  
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์ 
อบต. ตอนน้ีมีประมาณ 7,000 กวา่แห่ง ครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ทีน้ี อบต.ใน 7,000 กวา่แห่ง นะค่ะ คือตามความเขา้ใจท่ีท่านอาจารยบ์อกไวต้ั้งแต่แรกวา่ 

อบต.ก็น่าจะดูแลเด็กเล็กเช่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. เวลาเขาอยากจะตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายความ
วา่ อบต.ท่ีมีความพร้อมแลว้ก็สามารถท่ีจะท าไดใ้ช่ไหมค่ะ อาจจะไม่ใช่ทั้ง 7,000 กวา่แห่งมีศูนยพ์ฒันา
เดก้เล็กใช่ไหมค่ะ อาจารยค์่ะ 

ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ส่วนใหญ่มีทุกแห่งมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพราะ พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ เขาให้ถ่ายโอน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมพฒันาชุมชนกบัของส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาสมยัก่อนคือ 
สปช. น้ีให้โอนให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ลว้ ดงันั้นแทบทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนอ้ยมากท่ีไม่มี ก็มีเหมือนกนัแต่มีจ านวนนอ้ยมากๆ  
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ก็จะเก่ียวเน่ืองมาวา่ อยา่งปัญหาเร่ืองของบุคลากรคือคุณครู จะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมค่ะ

อาจารย์ค่ะ สมมุติว่าเขามีศูนย์พฒันาเด็กเล็กแล้วน้ีนะค่ะ ต าแหน่งหน้าท่ีการงานก็โอนมาด้วยกัน
ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ 

ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ใช่ครับ มนัก็จะมีการเวลาถ่ายโอนมาจะตอ้งถ่ายโอนมา 3 ภารกิจ ถ่ายโอนงาน งานก็คือ

งานของศูนยเ์ด็กเล็ก ถ่ายโอนเงินก็คืองบประมาณ ถ่ายโอนบุคลากร ก็มาหมด จะขออธิบายตรงน้ีนิด
หน่ึงนะครับ เพราะเก่ียวขอ้งกบัประชาชนโดยตรงก็แทบจะทุกทอ้งถ่ินนะครับ อยา่งน้ีนะครับ  

หลงัจากท่ีถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ปแลว้ เราตอ้งยอมรับวา่จากอดีตท่ีผา่นมาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กซ่ึงอยู่ในการดูแลของกรมพฒันาชุมชนกับของ สปช. นะครับ ความส าคญัมันก็จะ
ลดหลัน่ลงไปเพราะวา่อ านาจหนา้ท่ีหลกัๆ ของพฒันาชุมชมหรือ พช. น่ีก็คือการพฒันาดา้นอ่ืน เพียงแต่
ตั้งศูนย ์พฒันาเด็กเล็กข้ึนมาเพื่อแบ่งเบาภาระของพอ่แม่ผูป้กครองเท่านั้น ส่วนในของ สปช.ในสมยันั้น
เขา้ก็จะเนน้การศึกษาระดบัประถม ส่วนท่ีจะตอ้งมีศูนยเ์ด็กเล็กในโรงเรียนของ สปช.ในสมยันั้น เพราะ
ไม่มีใครท า ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นพช.หรือสปช.ในสมยันั้นมนัไม่ใช่หนา้ท่ีหลกัของเขา เม่ือไม่ใช่หน้าท่ี
หลักการท างานก็ไม่เต็มท่ี ดังนั้ นพอโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ทางกรมก็มี 
connection ก็มีการเช่ือมโยงกบัทางคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดป้รึกษาหารือกนัหาทาง
ออก จนทา้ยท่ีสุดแลว้ เราจะตอ้งปรับรูปแบบของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้เป็นมาตรฐานดีกว่าเดิม นั้นก็คือ ผูดู้แลเด็กเดิมจะจบแค่ ม. 3 ม.6 หรือ ปวช. ส่วนใหญ่เลยนะครับ 
ค่าตอบแทนก็จะถูกมาก เพราะเป็นคนในทอ้งถ่ินขาดความรู้ในเร่ืองของการอบรมดูแลเด็กถา้เด็กพิการ
ไม่ตอ้งพดูถึง เม่ือเป็นเช่นน้ีเราก็ส่งเสริมสนบัสนุนโดยการพฒันาบุคลากรก่อน ตอนน้ีโดยความร่วมมือ
กบัสถาบนัราชภฏัสวนดุสิตในสมยันั้น ตอนน้ีก็กลายเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เปิดสอบระดบั
ปริญญาตรีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหทุ้นการศึกษากบัผูดู้แลเด็ก  

ใครท่ีเรียนไม่ตรงตามวุฒิ จบปริญญาตรีไม่ตรงวุฒิ ก็ให้ไปเรียนต่อ 1 ปี 2 ปี ใครจบ 
มธัยมปลายมาก็ไปเรียนต่ออีก 4 ปีอะไรประมาณน้ี ก็ให้ส่งเรียนต่อจนจบ เพื่อท่ีอยา่งนอ้ย 1 ศูนย ์1 คน 
เขาจะไดเ้อาความรู้มาเผยแพร่กนั อนัน้ีก็เป็นการยกระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กข้ึน  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อาจารยค์่ะ อาจารยมี์ตวัอยา่งดีๆ พอจะแนะน าบา้งไหมค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ส่วนท่ีอาจารยถ์ามวา่ดีเป็นตวัอยา่งดีๆ ไดไ้หม มีครับ มนัไม่น่าเช่ือวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

บางแห่ง ผูดู้แลเด็กเล็กจบปริญญาโท จบปริญญาตรีก็มี จบปริญญาโททางปฐมวยัก็มี แต่เขาไม่ไป
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ท างานท่ีอ่ืน เขาท างานในพื้นท่ีของเขา เม่ือเป็นเช่นน้ีรูปแบบลกัษณะการบริหารจดัการหรือว่าการ
อบรมเล้ียงดูการใหก้ารศึกษาของเขานั้นก็จะดีมาก 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
เพราะเขาสามารถเข้าใจท้องถ่ิน และพฒันาให้ตรงตามกบัความต้องการของเด็กใน

ทอ้งถ่ินเขา หรือวฒันธรรมใหก้ลมกลืนไปอยา่งนั้นใช่ไหมค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ใช่ครับ เพราะว่าเขาก็จะสามารถน าท่ีจะเอาองค์ความรู้ท่ีมาจากการศึกษาเอามา

ประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทหรือกับความต้องการของคนในท้องถ่ินนั้นๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีมนัก็จะ
สามารถเป็นตวัอยา่งใหก้บัท่ีอ่ืนได ้มีแทบเกือบทุกจงัหวดัอยา่งนอ้ยจงัหวดั 1 ถึง 2 แห่ง ครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
มีศูนยพ์ฒันาเด็กทีดีๆ เราอยากจะตามไปดูตามเป็นแบบอยา่งหรืออะไรแบบน้ีก็มีอยูใ่ช่

ไหมค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ก็มี ทีน้ีถา้บางจงัหวดัไม่มี เขาก็จะมีเทศบาลท่ีเคยจดัมาแลว้ ซ่ึงเทศบาลมีประสบการณ์

การจดัมาก ซ่ึงเทศบาลก็พี่เล้ียงใหก้บั อบต.ในจงัหวดันั้น ก็จะแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยกนั  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อาจารยค์่ะ แลว้ตอนน้ีเทศบาลมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยูไ่หมค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
อย่างน้ีนะครับ เทศบาลก็จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ

เทศบาลต าบล ถา้เทศบาลนครกบัเทศบาลเมืองส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เรียกว่าเป็นศูนยเ์ด็กเล็ก เขาก็จะมี
โรงเรียนของเขา เปิดตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย ก็จะอยู่ในนั้น บางเทศบาลก็
จ  าแนกเป็น โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนในระดบัก่อนประถม เทศบาล 1 ระดับก่อนประถม เทศบาล 2 
ระดบัประถม เทศบาล 3 ระดบัมธัยมตน้ เทศบาล 4 มธัยมปลาย เขาแบ่งอยา่งน้ีก็มี ข้ึนอยูก่บัการบริหาร
จดัการซ่ึงจะเห็นว่าอนัไหนเหมาะสมกบับริบทของเขา เขาก็จะท า ทีน้ีเม่ือเป็นลกัษณะอย่างน้ี ถา้เป็น
เทศบาลต าบลซ่ึงยงัไม่มีโรงเรียนหรือเทศบาลเมืองบางแห่งไม่มีโรงเรียน เม่ือไม่มีโรงเรียนเขาก็จะเป็น
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดงันั้นเทศบาลจะมีบางแห่งก็มีศูนยเ์ด็กเล็กดว้ย โรงเรียนอนุบาลดว้ย บางแห่งก็มี
เฉพาะมีแต่ศูนยเ์ด็กเล็ก 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อาจารยค์่ะ ทีน้ี อบจ.ท าอะไรค่ะ 
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ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ตอนน้ี อบจ. ความจริงแลว้ อบจ.เขามีอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลทั้งจงัหวดั เราจะเห็นว่า 

อบต.กบัเทศบาลพื้นท่ีรวมกนัแลว้กลายเป็นพื้นท่ีของ อบจ. ซ่ึงสังคมก็มีค  าถามวา่ท าไมไม่ยุบ อบจ. ทีน้ี
ถา้ยุบ อบจ. อบจ.ก็มีปัญหาว่าถา้ยุบ อบจ.ให้ยุบผูว้่าราชการดีกว่าไหมก็คาราคาซังกนัอยู่อย่างน้ี ใน
จงัหวดัหน่ึงๆ ก็มีทั้ง ผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้ก็นายก อบจ. แต่ผูว้า่ราชการก็จะเป็นตวัแทนของราชการ
ส่วนกลาง ส่วน อบจ. ก็จะดูแลทอ้งถ่ินในจงัหวดันั้นๆ เราก็จะเห็นวา่พื้นท่ีมนัจะซ ้ าซ้อนกนั อบจ. จะ
ซ ้ าซ้อนกบั อบต. ซ ้ าซ้อนแต่พื้นท่ี แต่ภารกิจไม่ซ ้ าซ้อน ก็คือหมายความว่า ถ้าในท้องท่ีทอ้งถ่ินใด
ทอ้งถ่ินหน่ึง พื้นท่ีของอบต.ใด อบต.นั้นรับผิดชอบ ท านองเดียวกนัพื้นท่ีของเทศบาลใดเทศบาลนั้น
รับผดิชอบ  

แต่ถ้าเป็นภารกิจเช่ือมโยงกนัหลายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือตั้งแต่สององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนไป อนัน้ีจะเป็นหนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมองในแง่ของการศึกษานัน่ก็
หมายความวา่ อบจ.ก็จะจดัการศึกษาในระดบัอ าเภอ ถา้มองในแง่ของอ านาจหนา้ท่ีท่ีมนัสอดรับกนัตรง
น้ีก็จะเป็นโรงเรียนในระดบัอ าเภอ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อาจารยค์่ะ การศึกษาของ อบจ. จะเปิดพื้นท่ีกวา้งกวา่นะค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ครับ ซ่ึงเด็กจะมาจากหลายองคก์รทอ้งถ่ินมาเรียนท่ีโรงเรียนนั้น ก็จะเป็นลกัษณะแบบน้ี 

แต่ในปัจจุบนัน้ีก็จะมีบางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขาไปรับโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่
เป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่น อบต.หรือในเทศบาล ซ่ึง อบต.หรือ เทศบาลนั้นไม่มีศกัยภาพ ก็จึงมี อบจ.บางแห่ง
ก็ไปท างานในเฉพาะทอ้งถ่ินนั้นๆ แต่หลงัจากท่ีมาอยูใ่น อบจ.แลว้ อบจ.ก็จะสามารถรับเด็กไดท้ัว่ทุก
ทอ้งถ่ิน ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในเทศบาลใด อบต.ใด โรงเรียนนั้นจะตั้งอยู่ในเทศบาลใด โรงเรียนน้ีอยู่ใน 
อบจ.ก็จะรับเด็กไดจ้ากทอ้งถ่ินทัว่จงัหวดัไดห้มดนะครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ก็ไดเ้ห็นภาพรวมทั้งหมดแลว้ค่ะ ท่ีน้ีอยากจะเรียนถามอาจารยน์ะค่ะวา่ ตามรัฐธรรมนูญ

หรือ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาไม่วา่จะเป็นกฎหมายแม่หรือกฎหมายลูก นกัเรียนอยา่งนอ้ยจะตอ้งไดเ้รียน
ใน 12 ปี 

ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ครับ ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ท่ีน้ีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็เรียนฟรีหมดใช่ไหมค่ะอาจารยค์่ะ 
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ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ครับคืออย่างน้ีนะครับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นนะครับ เราถือว่าเป็น

สถานศึกษาหรือโรงเรียนของรัฐเพราะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพราะ รัฐบาลจะตอ้งให้เงิน
อุดหนุนรายหวักบัเด็กนกัเรียนของสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคน ศูนยเ์ด็กเล็กก็จะไดรั้บเงิน
รายหวัค่าอาหารกลางวนัโดยตรง โรงเรียนอนุบาลไปจนถึงระดบัประถมแลว้ก็มธัยม ดงันั้นโรงเรียนใน
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะเป็นโรงเรียนท่ีรับงบประมาณจากรัฐบาล นะครับ 

เม่ือเป็นเช่นน้ี ตามพ.ร.บ.ตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การศึกษาก็ให้เรียนฟรีครับเหมือนกนั
เลย เรียนฟรีตั้งแต่ศูนยเ์ด็กเล็กข้ึนไปจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
แต่ถา้ระดบัอาชีวะคงจะฟรีไม่หมดนะค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ระดบัอาชีวะน้ี เท่าท่ีทราบก็คือใหเ้ปล่า 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ใหเ้ปล่าหรือค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์ 
ให้ฟรีเหมือนกนั เพียงแต่วา่ท่ีจะตอ้งเก็บเพิ่มเติม เป็นเร่ืองท่ีเป็นการศึกษาท่ีพิเศษไป ก็

จะมี แต่ส่วนใหญ่จะนอ้ยมาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นการศึกษาให้ถึงกบัคนดอ้ย
โอกาส ซ่ึงรวมถึงคนพิการด้วย แต่คนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัก้าวหน้าน้อยมากใน
ความเห็นของผมนะครับ ดงันั้นเราจะไม่เก็บค่าใชจ่้าย นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายแลว้ ท่ีให้เรียน
ฟรีแลว้ เราก็ยงัมีการแจกฟรีในส่ิงอ่ืนๆ อีกมากมายหลายๆ อยา่ง หมายความวา่จะแจกให้กบัเด็กท่ีเป็น
เด็กยากจน เด็กดอ้ยโอกาส 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
เช่น หนงัสือ สมุด ดินสอ ปากกา  
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ใช่ครับ หนงัสือ สมุด ดินสอ ปากกา ชุดนักเรียน ใครท่ีเป็นเด็กด้อยโอกาส คนพิการ 

ระเบียบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ท่ีจะสามารถตั้งงบด าเนินการเบิกเอามาแจกให้กบัเด็กยากจน
ได ้รถรับส่งก็ได ้ดงันั้นจะฟรีแทบจะครบวงจร ทุกวนัน้ีโรงเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงเรียน
เทศบาลเกือบทุกแห่ง สอนทั้งภาษาองักฤษ ภาษาจีน สอนโดยเจา้คนท่ีเป็นเจา้ของภาษา เรียนฟรีครับ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
เรียนฟรี หรือค่ะ 
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ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ทางเราจะส่งเสริมเด็กส่งเสริมเด็กตามอฉัริยภาพของเด็กในทุกๆ ดา้น เราจะไม่เนน้เรียน

จบเก่งทางดา้นวิชาการเพียงอย่างเดียว เด็กคนไหนเก่งกีฬาเราก็ให้กีฬา เด็กคนไหนเก่งศิลปะก็เน้น
ศิลปะ เด็กคนไหนเก่งวชิาการเราก็สนบัสนุน ดงันั้นเราจะสนบัสนุนทุกๆ ดา้น ยกตวัอยา่งเช่น โรงเรียน 
เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลระยอง โรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี นครอุดรฯ ลองไปดูนะครับ และส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเทศบาลนครและโรงเรียน
เทศบาลนครเมืองใหญ่ๆ จะมีครูภาษาองักฤษเป็นเจา้ของภาษามาสอนเป็น โดยไม่เก็บเงินเพิ่มเติมอยูใ่น
อ านาจหนา้ท่ีของเขา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ก็หมายถึงวา่ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็รับผดิชอบไป  
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ถูกตอ้งครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อยา่งเทศบาลนครเชียงรายก็ไปหางบประมาณมาก็แลว้กนัก็มาจา้งคุณครู 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
เขามีรายไดข้องเขาเองอยูแ่ลว้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ก็มาจา้งคุณครู 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ใช่ครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อาจารยค์่ะ ถา้ผูป้กครองอยากน าลูกมาเขา้โรงเรียนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา

จะตอ้งสอบเขา้ไหม หรือวา่ไปถึงก็ไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
คืออย่างน้ีนะครับ มนัก็มีอยู่ 2 กรณี โดยปกติแลว้สามารถสมคัรแลว้เขา้ไดเ้ลย ยกเวน้

บางโรงเรียน เช่นอยา่งท่ีโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย บางโรงเรียนไม่ใช่ทุกโรงเรียน หรือวา่ท่ีระยอง 
เทศบาล หรือโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ก็จะแยง่กนัเขา้ อยา่งเช่นท่ีโรงเรียนเทศบาล 6 ท่ีเชียงรายจะแย่งกนั
เขา้มาก เพราะวา่เด็กท่ีจบจากท่ีน่ีจะสอบเอน็ทรานซ์ไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ท่ีน้ีมีช่ือเสียงน้ีโด่งดงัมาก 
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ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
และถ้าเด็กเก่งจริงๆ ตรงน้ี ก็จะมีโควตา้ไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เขาก็จะมี 

connection ในพื้นท่ี อยา่งท่ีระยองเขาก็จะมี connection กบัมหาวทิยาลยับูรพา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
เพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แลว้ก็ไปสมคัรไดเ้ลย 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ไปสมคัรเรียนไดเ้ลย ยกเวน้ถา้มีช่ือเสียงก็ไปสอบแข่งกนัหน่อย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ดงันั้น ผูป้กครองท่ีสอบถามมาก็สบายใจไดเ้ลยวา่มีท่ีเรียนให้ลูกได ้แลว้ใน กทม. ละค่ะ

อาจารยค์่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ถา้ในกทม.เผอิญกรมเราไม่ไดรั้บผดิชอบโดยตรง กทม.ข้ึนอยูก่บักระทรวงมหาดไทยแต่

ไม่ไดอ้ยูท่ี่กรมส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ในแนวปฏิบติัก็จะเหมือนกนัก็ไปสมคัรแลว้เขา้
ไดเ้ลย ยกเวน้แต่บางโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงแลว้คนแยง่กนัมากก็ตอ้งสอบเขา้ก็ตอ้งยอมรับเง่ือนไขตรงน้ี 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
พอดีเห็นอาจารยบ์อกวา่ ทางกรมไม่ไดดู้แล กทม. เขา้ใจวา่พทัยาก็ไม่ไดดู้แลดว้ยใช่ไหม

ค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
เดิมเราดูแลพทัยา แต่ตอนหลงักฎหมายออกมา พทัยาก็จะเป็นอิสระ  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
คลา้ยๆ กทม. 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ครับ แต่ทีน้ีเวลาด าเนินการอะไรต่างๆ พทัยากับเราก็ยงัท างานอยู่ ยงัเป็นเครือข่าย 

คนท างานเดิมกบัปัจจุบนัยงัรู้จกักนัดงันั้นเวลาเราจะท างานทางวิชาการ มาระดมสมองมาก าหนดกรอบ
แนวความคิด หรือบริหารจดัการหรือพฒันาทางดา้นการศึกษา พทัยายงัมาร่วมกบัเราอยู ่แต่กทม.ไม่ได้
ร่วมแลว้ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ค่ะ เราก็ได้เห็นการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระบบแล้วนะค่ะ 

ตอนน้ีอยากจะขอเรียนถามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดท้  าอะไรบา้งค่ะ 
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ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ก่อนอ่ืนก็จะขออธิบายในเร่ืองของการศึกษานอกระบบกบัการศึกษาตามอธัยาศยัพอ

สังเขปก่อนนะครับ การศึกษานอกระบบเป็นการจดัการศึกษาท่ีมีองคป์ระกอบเช่นเดียวกบัการศึกษาใน
ระบบ นัน่ก็คือ หมายความหมายวา่ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา มีการก าหนดรูปแบบของ
การศึกษา มีวธีิการจดัการศึกษา มีระยะเวลาการจดัการศึกษา และก็มีวธีิการวดัประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไข
ของการส าเร็จศึกษา นะครับ 

แต่ส่ิงท่ีผมพูดองค์ประกอบเหล่าน้ี มนัต่างจากการศึกษาในระบบ ก็คือการศึกษาใน
ระบบนั้น มนัจะแน่นอน ก าหนดแป๊ะ แป๊ะ ยดืหยุน่ไม่ได ้แต่ถา้เป็นการจดัการศึกษานอกระบบ ส่ิงท่ีผม
พูดมาจุดมุ่งหมายการศึกษาก็ยืดหยุน่ตามกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการศึกษา หลกัสูตร วิธีการ รูปแบบ 
การวดัผลประเมินผลคือยืดหยุ่น พอเราเข้าใจตรงน้ีเสร็จ นั่นก็หมายความว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินการจดัการศึกษานอกระบบมานานแลว้ เช่น การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ท าโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคนม ไปเชิญเอาวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญจาก
มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจอ้ะไรอยา่งน้ีมาให้ความรู้ แลว้ก็มีการ
ทดสอบ แลว้ก็แจกประกาศนียบตัร การจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนพิการของ อบต. อยา่งน้ีเป็นตน้ 
ประชาชนเหล่าน้ีก็เอาความรู้ตรงน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวิตต่อไป ทีน้ีเป็นตวัอยา่งให้เห็นเป็น
การฝึกอบรมอาชีพ เช่นการตดัผม กทม.ก็มี ก็จะมีศูนยฝึ์กอาชีพ ก็จะเป็นการศึกษานอกระบบ อีกกรณี
หน่ึง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือการฝึกอบรมให้ความรู้วิชาการท่ีจะต้องก้าวทนักับโลก
ทนัสมยัอยา่งเช่นปัจจุบนัน้ีก็เร่ืองคอมพิวเตอร์กบัอินเทอร์เน็ตนะครับ น้ีก็จะประชาสัมพนัธ์วา่ ถา้คุณมี
ปัญหาในเร่ืองอินเทอร์เน็ต คุณสามารถไปขอใช้บริการไดท่ี้ อบต.ทุกแห่ง เทศบาลทุกแห่งเราก็จะมี
ใหบ้ริการนะครับ อนัน้ีถือวา่เป็นการศึกษาตามอธัยาศยั ถา้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีงบประมาณ
มากเพียงพอ เขาจะมีศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยอิ์นเทอร์เน็ตฟรี มีการฝึกอบรมดว้ยเราก็อาจจะไปขอใชไ้ด ้
ทางกรมเองก็ให้แนวนโยบายไปว่า เพราะถือวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัการตลอดชีวิต life 
long education ทั้ง formal education, non fomal education, infomal education ทั้งหมด  

ท านองเดียวกนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจสนใจเร่ืองคนพิการในชุมชน ก็อาจตั้ง
เป็นศูนยฟ้ื์นฟูหรือดูแลคนพิการในเร่ืองของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พฒันาการ โดยอาจร่วมมือกบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หรือตั้งเป็นศูนยเ์ฉพาะข้ึนมาก็ได้ อาจารยก์็ควรเป็น search ดูตรงนั้นว่าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใดบา้งนะครับ แต่ภาพรวมการศึกษาในระบบของสถานศึกษาในสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับคนพิการยงัไม่ได้มีความก้าวหน้า และเป็นรูปธรรม อย่างเช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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นอกจากน้ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความเป็นอิสระของตนเอง กรมไม่ได้เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาของเขานะครับ กรมไดแ้ต่สนบัสนุน เช่น แนะน าวา่ คุณควรจะจดัการศึกษาแบบน้ี ให้
การศึกษาแบบน้ี ส่วนวา่คุณจะไปท าอย่างไรก็ข้ึนอยูก่บัเงินของคุณ ถา้เป็นทอ้งถ่ินท่ีมีเงินมากก็ท าได้
เตม็ท่ี มีเงินนอ้ยก็ตามศกัยภาพของตน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ทีน้ีฟังดู ก็หมายความวา่ สมมุติวา่ทางกรมแนะน าเขาไป เขาอาจจะไม่ take action ก็ได ้
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์ ใช่ครับ บางแห่งเขาไม่ take action ตรงน้ี แต่หมายความวา่ เขาก็

มองว่าเขายงัไม่พร้อม การศึกษานอกระบบ ตามท่ีเรียนให้อาจารยท์ราบแลว้วา่ยงัมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เราถือวา่เป็นการศึกษานอกระบบ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่ีหลกัสูตรมนัยืดหยุน่ตามตวัผูเ้รียน เด็กคนไหนมี
ความพร้อม ก็เรียนไป เด็กคนไหนตดัเตรียมความพร้อมก็ช่วยเขา น้ีก็ถือเป็นการศึกษานอกระบบ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อาจารยค์่ะ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะรับเด็กตั้งแต่อายปุระมาณ 3-5 ขวบ ใช่ไหมค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
ครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
อยูป่ระมาณก่ีปีค่ะ 
ดร.สุวรรณ พณิตานนท์  
อยา่งน้ีนะครับ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเราก าหนดแนวทางไวก้็ไม่ไดถื้อเป็นกฎระเบียบอะไร

นะครับ เราก็อาศยัตามหลกัวชิาการในการเล้ียงดูเด็ก อายุท่ีต  ่ากวา่ 3 ขวบ ก็ควรไดรั้บการเล้ียงดูจากพ่อ
แม่ผูป้กครอง 

หลงัจากนั้นแล้ว 3 ขวบข้ึนไป ก็จะมาเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนะครับ เด็กจะอยู่ท่ีศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอายปุระมาณ 3-5 ขวบ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก็จะเปิด 3 ขวบ ไปต่ออนุบาล 1 อนุบาล 2 แลว้
ก็ไปต่อ ป.1 มนัข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีดว้ยนะครับ กล่าวโดยสรุป การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ก็เป็นการศึกษาแลว้แต่ประชาชนจะสนใจศึกษาเร่ืองใดกิจกรรมใด ดงันั้นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งตอบสนองของชุมชน ของทอ้งถ่ินนั้นๆ  

ดงันั้น การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นการจดัการศึกษาเพื่อเด็ก
และเยาชนทุกคน ถา้ใครมีปัญหาติดขดัประการใดโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนพิการ ซ่ึงไม่สามารถเขา้สู่ระบบ
การศึกษาได ้ก็สามารถไปติดต่อ เทศบาล อบต., อบจ. เพราะนอกจากท่ีวา่ถา้เขา้ไม่มีโรงเรียนในสังกดั 
เขาก็สามารถท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนได้ มีการให้ทุนการศึกษา มีการสนับสนุนเด็กยากจนเด็กด้อย
โอกาส ส่วนท่านใดท่ีอยูใ่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีโรงเรียนอยูใ่นสังกดัก็ไปติดต่อไดเ้ลยครับ 
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อนัน้ีก็สามารถเพราะการจดัการศึกษาของเราก็ เหมือนกบักระทรวงศึกษาธิการทุกประการและไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายอะไรเลยนะครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยม์ากนะค่ะท่ีได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในวนัน้ี ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่องานวจิยัเป็นอยา่งมากค่ะ 
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3. ถอดเทปการสัมภาษณ์ นายธีรภัทร คชมาตย์9 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและผู้สูงอายุ 
ส านักประสานและพฒันาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะก่อนอ่ืนขอเรียนถามท่านอาจารยใ์นประเด็นท่ีวา่ เรายึดตวัคนพิการเป็นหลกั 

คือตั้งแต่เขาแรกเกิดจนกระทัง่เขา 5 ขวบเน่ียก็จะมี อบต.รับผิดชอบเร่ืองน้ี ก็อยากจะทราบวา่ในส่วน
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในหน่วยของอาจารยไ์ดดู้แลเก่ียวกบัการศึกษาทางดา้นคน
พิการอยา่งไรบา้ง โดยมีระบบหรือวา่มีการจดังานอยา่งไรค่ะ 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ขอเรียนใหท้ราบวา่ของเราน้ีเราจะแบ่งเป็นหลายๆ ส่วนดว้ยกนั ส าหรับในส่วนของทาง

ส านักน้ีก็ได้ดูแลในเร่ืองของเบ้ียยงัชีพ และก็ดูแลในเร่ืองของสาธารณสุขท่ีด าเนินงานโดยองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนเร่ืองการศึกษาเราจะมีอีกส านกัหน่ึงซ่ึงดูแลเร่ืองการศึกษาเฉพาะไม่วา่จะเป็น
เร่ืองของการถ่ายโอนมาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ดี ในเร่ืองของศูนยเ์ด็กเล็กก็ดี ซ่ึงผมเคยอยู่
ตรงโนน้และปลายปีท่ีแลว้ผมเพิ่งยา้ยมาอยูต่รงน้ี ผมเห็นวา่ส่วนใหญ่อาจารยน่์าจะไปเก่ียวกบัทางโนน้
ซะมากกว่าทางดา้นขอ้มูล เน่ืองจากวา่ดูในลกัษณะของคนพิการ ว่าทางรัฐดูแลคนพิการอยา่งไร และ
ทางการทอ้งถ่ินไดใ้หค้วามช่วยเหลือกบัเด็กทางการศึกษาเป็นอยา่งไร 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มีโรงเรียนบางส่วนท่ีสังกดัอยูใ่นส่วนของมหาดไทยครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ครับอยูใ่นความรับผดิชอบของทอ้งถ่ิน 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ใช่ครับ ทอ้งถ่ินท่ีเขาจะตอ้งดูแลกนัอาจจะมีเด็กพิการเขา้ไปเรียนอยู ่
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตวัเด็กน้ี ถา้เร่ืองคนพิการครับ คนพิการเขาเรียนจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญวา่ตอ้งให้ดูท่ี

ศกัยภาพในการเขา้เรียน ทีน้ีขอ้มูลว่านกัเรียนพิการเขา้มาเรียน กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ีผม
เรียนว่าตรงน้ีผมไม่ไดท้  าขอ้มูลรายละเอียดอะไรไว ้เพียงแต่วา่ภารกิจของทอ้งถ่ินเองน้ีเขาตอ้งดูแลอยู่
แลว้ตั้งแต่แรกเกิดอยา่งท่ีอาจารยดู์วา่ คือตั้งแต่แรกเกิดมาและก็เขา้อยูใ่นศูนยเ์ด็กเล็ก ซ่ึงศูนยเ์ด็กเล็กน้ีก็
สังกดักบั อบต. เทศบาลก็แลว้แต่ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีไหน หลงัจากท่ีพน้จากศูนยเ์ด็กเล็กมาแลว้บางส่วนของ 
อบต. เทศบาลเองก็มีโรงเรียนอนุบาล เม่ือให้ผา่นอนุบาลและก็เขา้มาเรียนประถม มธัยมเป็นระดบัชั้น

                                           
9 สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 29 มีนาคม 2554 



177 

ข้ึนไป อนัน้ีคือภารกิจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ินท่ีเขาตอ้งท าอยูแ่ลว้รวมทั้งภารกิจถ่ายโอนท่ีถ่ายโอนจาก สพฐ. 
ดว้ยเหมือนกนั ในส่วนของเร่ืองการศึกษา ทีน้ีพอในส่วนเร่ืองของผมเก่ียวกบั สามเร่ืองหลกั ในเร่ือง
ของการบริการสังคมก็คือเร่ืองของคนชรา ผูสู้งอายุ คนพิการ และผูป่้วยโรคเอดส์ ซ่ึงในสามเร่ืองน้ีเรา
จะไม่ดูอะไรมากจะดูเฉพาะเก่ียวกบัเร่ืองของการจ่ายเบ้ียยงัชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนเป็นส าคญัครับ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เบ้ียยงัชีพน้ีเป็นของคนพิการและก็คนชรา 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คนพิการคนชรา และผูป่้วยโรคเอดส์ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ผูป่้วยโรคเอดส์ดว้ยหรือครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผูป่้วยโรคเอดส์ดว้ยครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ตอ้งคนพิการแบบไหนท่ีจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เราใชร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2548 วา่ดว้ย

การจ่ายเบ้ียยงัชีพให้กบัผูสู้งอายุ คนพิการ และผูป่้วยโรคเอดส์ เฉพาะคนพิการลงทะเบียนผูพ้ิการตาม 
พรบ.คนพิการ จดทะเบียนคนพิการมีบตัรส่วนตวัผูพ้ิการอนัดับแรกนะครับ อนัดับสองน้ีต้องถูก
ทอดทิ้งไม่มีคนดูแล ไร้ท่ีพึ่งซ่ึงตรงน้ีเราก็จะให ้ซ่ึงแต่ละปีน้ี ตอ้งมีคนอยูส่ักประมาณ 300,000 คน ท่ีรับ
เบ้ียยงัชีพอยู ่

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ส าหรับคนพิการใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ครับ ส่วนผูสู้งอายมีุอยูป่ระมาณ 1,700,000 คนทัว่ประเทศ เร่ืองเหล่าน้ีก็จะมีปัญหา 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เราไปตั้งฝากงบท่ีตวั อบต.เลยหรือเปล่าครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่ครับ ไม่ทราบวา่อาจารยพ์อจะทราบภารกิจของกรมน้ีหรือยงั ขอเล่าภารกิจของกรมน้ี

ให้ฟังนิดหน่อย คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ีเรามีหน้าท่ีในเร่ืองของการส่งเสริมอย่าง
เดียวเราไม่มีหนา้ท่ีท่ีจะไปก ากบัดูแลเขาโดยตรง เราเปรียบเสมือนกบัเป็นไปรษณีย ์
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ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
กรมส่งเสริมไม่ไดก้  ากบัหรือครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่ได้ก ากับครับ คือผู ้ก  ากับตามกฎหมายก็คือผู ้ว่าราชการจังหวดัและนายอ าเภอ 

เพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมเปรียบเสมือนกรมท่ีเป็นตวัแทนของรัฐบาลกลาง โดยอยู่ภายใตม้หาดไทย
เพราะเน่ืองจากมหาดไทยดูแลผูว้า่ราชการจงัหวดัอยู ่รัฐบาลกลางก็จะมีคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
จะก าหนดนโยบาย แนวทางการท างาน ทีน้ีคณะกรรมการกระจายอ านาจมีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ ก็จะก าหนดในเร่ืองของวิธีการด าเนินการของทอ้งถ่ินเป็นจ านวนเงิน
เท่าไหร่และเม่ือ โอเค เงินเท่าน้ีปุ๊บ ก็จะโอนเงินตรงนั้นมาผา่นผม และผมก็จะโอนเงินตรงน้ีไปให้กบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทางดา้นต่างๆ ซ่ึงตามค าขอก็ดี ตามนโยบายของรัฐบาลก็ดีก็แลว้แต่ ผมก็
เปรียบเสมือนตวัไปรษณียท่ี์จะส่งเงินลงไป ไปแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้กบัทอ้งถ่ินท่ีเกิดปัญหา ในทาง
ปฏิบติัในส่วนของเร่ืองคนพิการเห็นภาพได้ชัดว่าจะเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดก็คือ เราได้ให้ท้องถ่ิน
รายงานตรงน้ีวา่คนพิการท่ีถูกทอดทิ้งไม่ไดรั้บการดูแลตามระเบียบท่ีอาจารยว์า่เม่ือก้ีนะครับ ใหท้อ้งถ่ิน
จ่ายเบ้ียยงัชีพใหเ้ขาเดือนละ 500 บาท 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
หากทางดา้นของ อบต. ก็จะไปดูแลไปส ารวจ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เขาจะใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสุดเขาจะรู้ว่าปัญหาความตอ้งการคืออะไร แน่นอน

ปัญหาอุปสรรคก็ตอ้งมีบา้งแหละครับถา้ดูข่าวแลว้ก็จะมีบา้ง 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
บางทีเราดูข่าวก็เห็นคนถูกทอดทิ้งไม่มีการดูแล 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เพราะว่าอยา่งของทอ้งถ่ินเอง 500 บาทก็คือเขา้ไปดูและก็จ่ายให้ไปเลย แต่ถา้เป็นของ

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ เขาก็จะดูแลเร่ืองความเดือดร้อน เดือดร้อน
อยา่งไรและตอ้งไปช่วยตอนไหนพอมีข่าววา่เดือดร้อนก็จะเขา้ไปดูแล 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยา่ง อบต.ท่ีเขาดูแลเร่ืองการศึกษา เขาเอางบของ อบต. หรือส่วนกลางค่ะ อยา่งศูนยเ์ด็ก

เล็กเอางบมาจากไหนค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ศูนยเ์ด็กเล็กน้ีงบส่วนหน่ึงมาจากของเขางบ อีกส่วนหน่ึงจะเป็นของกรมท่ีจดัสรรเอาไว้
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ให ้
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เท่าไหร่ประมาณ 70 : 30 หรืออะไรอยา่งไร มีกฎเกณฑห์รือไม่ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่มีครับ ไม่มีเปอร์เซ็นต ์คืออยา่งกลุ่มเด็กเล็กๆ น้ีถา้กรมอุดหนุนก็จะมีเร่ืองของอาคาร

เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวนั นมเด็ก อาหารเสริม เพราะฉะนั้นส่ีเร่ืองน้ีก็จะเป็นหลกั
คือ อาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวนั อาหารเสริมนม 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอดียงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาของระดบัทอ้งถ่ิน อนัน้ีคือจะถามแบบคนไม่

รู้เร่ืองเลย สมมติวา่เด็กแรกเกิด เกิดข้ึนมาป๊ับทอ้งถ่ินหรือ อบต.รู้แลว้วา่บา้นน้ีเด็กเกิดมาตอ้งพิการแน่ๆ 
เป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ สมมตินะไม่ได้เก่ียวกบัสมอง ไม่ได้เก่ียวกบัประสาท อะไรอย่างน้ี พอเด็ก
เติบโตข้ึนมาเร่ือยๆ เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งเอาไปเขา้ศูนยเ์ด็กเล็กแลว้สมมติว่าอายุหน่ึงขวบพอจะรู้เร่ือง
แลว้ ทีน้ีตามท่ีฟังดูตามทฤษฎีน้ีว่าเป็นหน้าท่ีของทอ้งถ่ิน เช่น อบต. ว่าจะตอ้งมีศูนยเ์ด็กเล็กข้ึนมาใช่
หรือไม่อนัน้ีค  าถามท่ีหน่ึง และค าถามท่ีสอง ถา้เกิดมีศูนยเ์ด็กเล็กแลว้เงินเขามาจากไหน และคุณครูมา
จากไหนท่ีจะมาดูแลเด็กพิการพวกน้ี 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คือตรงน้ีผมค่อนข้างมั่นใจว่าทางกรมไม่น่าจะมีข้อมูลในเร่ืองของเด็กพิการตามท่ี

อาจารยพ์ูดว่าตั้งแต่แรกเกิดจนหน่ึงขวบข้ึนไปผมคาดว่าไม่น่าจะมีขอ้มูล แต่ผมคิดวา่อาจจะเป็นส่ิงท่ี
นอกเหนือจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินครับ ผมคิดวา่ ณ ขณะน้ีคนท่ีดูแลเด็ก องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเรียกวา่ ครด. คือครูผูดู้แลเด็ก ท่ีอยูใ่นศูนยเ์ด็กเล็ก จะใชอ้ตัราส่วนประมาณเด็ก 15 – 20 คนต่อ
ครู 1 คนซ่ึงตรงน้ีทางเราก็ด าเนินการใหอ้ยู ่เพราะวา่บางท่ีเด็กเพิ่มและก็ของบประมาณมาและก็ช่วยจ่าย
เงินเดือนใหก้บัครูท่ีน้ีดว้ย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เราไม่มีเร่ืองของการดูแลเด็กพิการโดยเฉพาะเจาะจงอะไรอยา่งน้ีหรือค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่มีครับ ยงัไม่มีความชดัเลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คือตามกฎหมายการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการเขาเขียนเอาไวว้่าเด็กพิการออทิสติก

ไดรั้บการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตเลย พอแรกเกิดและเขามีปัญหาทางสุขภาพพอไปเขา้ศูนย์
เด็กเล็กทางการจดัการศึกษาของเขามนัไม่มีระบบอะไรเลยท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวใช่ไหมค่ะ ยงัไม่มีอะไร
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รองรับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่มีตั้งแต่ผมท างานมายงัไม่เคยเห็นอะไรท่ีมนัชดัเก่ียวกบัเร่ืองของคนพิการโดยตรง 

แต่วา่ส่วนใหญ่แลว้จะท าในเร่ืองของคนโตมากกวา่ เช่น ส านกังาน อบต.เอง หรือการบริการให้กบัคน
พิการหรือวา่เร่ืองของการจดัการแข่งขนักีฬาใหก้บัคนพิการบา้งในพื้นท่ีทอ้งถ่ินของเขาเองน้ี ก็จะมีบา้ง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษของ สพฐ. มีความชดัเจนเพราะของ สพฐ.น้ีเขามี 13เขต และก็ 63 

จงัหวดัรวมแลว้เป็น 76 แห่งส านกังานการศึกษาพิเศษซ่ึงเขาดูแล ของกระทรวงมหาดไทยยงัไม่ชัด
ขนาดน้ีแลว้เวลาเขาเรียกเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน้ีมนัก็คือการรวมเด็กปกติก็เขา้ไปอยูด่ว้ยใช่ไหมค่ะ 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ความเป็นจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ผมคิดว่าในส่วนของท้องถ่ินเพิ่งจะเร่ิมเข้าจดั

การศึกษาเม่ือ 4 – 5 ปีน่ีเอง เฉพาะเด็กเล็กนะครับ เทศบาลนครเขาก็อาจจะมีโรงเรียนรวมแลว้นะครับ 
อบจ.ก็จะมีแบบน้ี แต่วา่ตวัของ อบต.เร่ืองของเด็กเล็กน้ีเพิ่งจะถ่ายโอนมาเม่ือ 5 – 6 ปีน้ีเอง 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้ครูถ่ายมาไหมครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ครูก็โอนตามมาดว้ย 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
บางท่ีก็โอน บางท่ีก็ไม่โอนก็แลว้แต่ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้นแต่ละ อบต.ก็ไม่เหมือนกนัใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่เหมือนกนัครับ อยู่ท่ีผูบ้ริหาร เพราะฉะนั้นในท้องถ่ินก็เหมือนกันนายก อบต. ก็

แลว้แต่วา่มีบริหารแต่ละคนจะเนน้หนกัไปทางดา้นไหน 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้แต่วา่เขาอาจจะเนน้คนพิการก็จะใหค้วามส าคญักบัคนพิการมากหน่อย 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมคิดว่าบางทีอาจจะตอ้งแยกเท่าท่ีผมทราบขอ้มูลมาก็คือช่วงแรกเด็กท่ีเป็นออทิสติก
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หรืออะไรก็แลว้แต่น้ี ตอ้งแยกก่อน แลว้ก็จึงใหเ้ขามาเรียนร่วมกบัเด็กธรรมดาอะไรอยา่งน้ีผมก็ไม่แน่ใจ 
พอใหเ้ขาเร่ิมไดเ้รียนรู้ระดบัหน่ึงถึงเขา้มาเรียนกบัเด็กธรรมดา 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
คือทางศูนยเ์ด็กเล็กมีการประสานกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษอะไรไหม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมวา่ยงัไม่ชดัแน่นอน 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
พอเด็กเขา้มา พอรู้วา่สมมติวา่เด็กเป็นออทิสติก เราไปคุยกบัทางศูนยก์ารศึกษาพิเศษใน

เร่ืองของการจดัการดูแลไหม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมมองวา่เร่ืองน้ีการท่ีครูผูดู้แลเด็กออทิสติก หรือดูแลเด็กพิการทางดา้นไหนก็ดี ผมคิด

วา่ตอ้งมีความรู้เฉพาะดา้น ทีน้ีความรู้เฉพาะดา้นน้ีจากการท่ีผมก็อยูท่อ้งถ่ินมาสิบกวา่ปีผมก็มองวา่ก็ยงั
ไม่ควรท่ีจะให้ทอ้งถ่ินเขา้ไปดูแล เพราะเราไม่แน่ใจวา่เขาจะดูแลจุดน้ีไดจ้ริงหรือไม่ ถา้ดูแลไม่ถูกวิธี
มนัก็จะไปอีกเร่ืองหน่ึงเลยนะครับ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ยงัไม่มีกองเก่ียวกบัในเร่ืองของการศึกษาพิเศษอะไรหรือครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่มี 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้มีการอบรมคุณครูหรือไม่ค่ะ อยา่งโรงเรียนจดัการเรียนร่วมเขาบอกวา่เขาก็ไม่มีวุฒิ

การศึกษาพิเศษแต่เขาก็อบรม 200 ชัว่โมง พอเขาอบรม 200 ชัว่โมงก็เหมือนกบัว่าเขาสามารถไปดูแล
เด็กพิเศษได ้ตรงน้ีในส่วนของทอ้งถ่ินมีการอบรมเก่ียวกบัคุณครูให้ความรู้ อาจจะเป็นหลกัสูตรพิเศษ
อะไรอยา่งน้ีมีไหม 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คือทุกวนัน้ี ทุกปีท่ีผา่นมาเราจะมีการอบรมครู อบรมผูอ้  านวยการ อบรมครูผูดู้แลเด็กทุก

ปี แต่วา่อบรมในเร่ืองของการดูแลเด็กอยา่งไรน้ีจะเป็นเร่ืองทัว่ๆ ไป จะไม่ระบุเฉพาะหรือจะมีดา้นน้ีเขา้
มายงัไม่มี แต่ถา้มีก็ดีมากนะ ถา้จะมีหรือมีโครงการท่ีจะมีต่อไป 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อย่างฟังทางดา้นผูป้กครอง ปัญหาของเด็กพิเศษน้ี เด๋ียวน้ีมีเยอะมากเพราะว่ามีหลาย

อยา่งทั้งออทิสติก ทั้ง LD ทั้งสารพดัอยา่งเร่ืองของการเรียนรู้สติปัญญาอะไรอยา่งน้ีมาก 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เพราะผมเคยอ่านหนงัสือวา่การท่ีจะให้เด็กออทิสติกเขา้มาเรียนร่วมกบัเด็กปกติตอนให้

เขารู้จกัอะไร เหมือนกบัให้เขาเร่ิมนบัเลขเป็นอะไรอย่างน้ี เขาจึงจะมีการปรับตวัแต่ถา้มาถึงแลว้ก็จบั
รวมกนัเลยกบัเด็กธรรมดาน้ีก็จะมีปัญหาทนัที ตรงน้ีส าคญัอยูท่ี่ครูวา่จะดูแลเด็กพวกน้ีอยา่งไร อนัน้ีผม
วา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญั 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่ทีน้ีเด็กพิการเขามีหลายประเภท แต่ละประเภทก็จดัการแตกต่างกนัไป 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ การดูแลจะไม่เหมือนกนัทีน้ีก็เก่ียวกนัเร่ืองของบุคลากรอีกเพราะบางทีทอ้งถ่ิน

มนัเยอะครับหกพนักวา่แห่งทัว่ประเทศ  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หกพนักวา่แห่งเลยหรือค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เจด็พนัแปดร้อยแห่งครับ รวมเทศบาลดว้ย อบต.หกพนักวา่ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท่ีอาจารยพ์ดูน้ีหมายถึงรวมเทศบาลดว้ยใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
รวมทั้งหมด เจด็พนัแปดร้อยกวา่แห่งครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้ทาง อบจ.น้ีเขาก็จดัการศึกษาของเขาไหม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
จดัการศึกษาของเขาครับ จดัในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีจริงๆ แลว้กระทรวงมหาดไทยจดัก่ีระดบัถา้ใหอ้าจารยแ์บ่ง 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตอ้งไม่บอกวา่เป็นกระทรวงมหาดไทยนะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ ตอ้งบอกวา่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตวัยอ่วา่ อปท. 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ของอาจารยมี์อะไรบา้ง 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ของผมก็มีศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ศูนยเ์ด็กเล็กน้ีเขารับตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่ถึงหา้ขวบแลว้ก็เขา้อนุบาล 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้อนุบาลน้ีเท่าไหร่ 4 ขวบหรือเปล่า  
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
รับสองขวบคร่ึงข้ึนไปก็มี ก็แลว้แต่ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็แลว้แต่ทางโรงเรียนใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็มีประถม มธัยม อาชีวศึกษา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาชีวศึกษามีดว้ยหรือ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีท่ีนครปฐมหน่ึงท่ีและท่ีสระบุรีอีกหน่ึงท่ี 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อาชีวศึกษาน้ีเป็นของอะไรนะครับ ของเทศบาลใช่ไหม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ เป็นของเทศบาล 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ออ้ ระดบัอาชีวศึกษาไดว้ฒิุอะไรค่ะ 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ประกาศนียบตัรครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อยา่งเทศบาลก็ท าถึงอาชีวศึกษาได ้
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คือกฎหมายเขาเปิดใหท้อ้งถ่ินท าได ้มหาวทิยาลยัก็ยงัไดเ้ลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มหาวทิยาลยัไดด้ว้ยหรอ แต่ก็ยงัไม่มีใช่ไหม 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ตีความไดก้วา้งขนาดน้ีเลยหรอครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
จริงๆ ครับ เพราะวา่กฎหายเขียนไวก้วา้งๆ และสามารถจดัไดเ้ท่าท่ีคุณจะท าไดสู้งท่ีสุด 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เขามีการถ่ายโอนลงไปแลว้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ีอาจารย์บอกว่าตอนน้ีอาชีวศึกษามีสองแห่งแล้วคือ นครปฐม กับ สระบุรี แต่ว่า

กฎหมายจริงๆ มนัเอ้ือใหเ้ปิดถึงมหาวทิยาลยัไดเ้ลย 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
นั้นแหละครับไปสูงสุดเลยครับ พูดง่ายๆ วา่ถา้มีศกัยภาพน้ีผมวา่เปิดถึง ดร. ก็ยงัไดเ้ลย 

คือมี อบจ.ท่ีราชบุรี เขาอยากจะเปิดมหาวทิยาลยั 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อย่างนั้นจะกลบัมาท่ีค าถามของอาจารยว์ิชญะนะค่ะ อบจ. น้ีเขาจดัการศึกษาทางดา้น

ไหนค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คือทอ้งถ่ินน้ีเขาสามารถจดัการศึกษาไดทุ้กอยา่งเลย ตามตารางท่ีอาจารยเ์ขียนน้ีสามารถ

จดัการศึกษาได้ทั้ งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล หรือ อบจ. ซ่ึงจะไม่แยกล าดบัชั้นว่า อบจ.
สามารถจดัไดเ้ฉพาะชั้นน้ี เทศบาลจดัไดเ้ฉพาะชั้นน้ี 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มีความอิสระอยา่งน้ีเลยหรอค่ะ 
 



185 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
อิสระมากเลยครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยา่งสมมติวา่ อบต.น้ีรวยมากเลยอยากจะจดั 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ถา้ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ท าไดเ้ลย 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้อย่างสมมติว่าการจดัการศึกษาท่ีเป็นนอกระบบอย่างท่ีไม่ใช่เป็นมธัยมแต่เป็นการ

ฝึกอาชีพอะไรอยา่งน้ี 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตรงน้ีมีอยูแ่ลว้ครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เผือ่คนพิการเขาอยากจะฝึกอาชีพอะไรอยา่งน้ี 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีกลุ่มครับ เขามีการจดักลุ่มของเขาอยูแ่ลว้ครับ อนัน้ีเร่ืองส่งเสริมอาชีพน้ีเป็นส่ิงท ากนั

อยูแ่ลว้ของทอ้งถ่ิน 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เราพดูถึงวา่เป็นการศึกษาตามอธัยาศยั 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ ก็คือทุกอยา่งท่ีเขาท า เขาส่งเสริมอาชีพก็ดี จดัหอ้งสมุดชุมชนก็ดีหรืออะไรต่างๆ 

พวกน้ีเป็นการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัหมด ตรงน้ีก็คือเขาท าอยู่แลว้ท าก่อนท่ีรัฐถ่ายโอนอีก เพราะ
อย่างน้ีถึงใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก ส่งเสริมอาชีพเร่ือง OTOP อะไรต่างๆ และในขอ้กฎหมายเขียน
ตลอดเวลา เขียนไวว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการบ ารุงดูแลรักษาศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีน่ีเขาท าไดห้มด 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่เราก็ยงัไม่เคยมีในเร่ืองของการสร้างงบพิเศษส าหรับเด็กพิการอะไรอยา่งน้ี 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่มีครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ส่ือส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งสมมติวา่ LD ถา้อาจจะตอ้งอาศยัคอมพิวเตอร์อยา่ง 
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น้ีหรือวา่พวกคนตาบอดอาจจะตอ้งอาศยั เบรลลอ์ะไรต่างๆ น้ียงัไม่มีใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่มีแน่นอนครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ท าแต่เร่ืองของอาคารสถานท่ีให้มนัเอ้ือต่อเด็ก แลว้อยา่งน้ีเด็กพิการมาอยูโ่รงเรียนแลว้

จะท ายงัไงครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่มีแน่นอนครับ ผมก็ก าลงัจะท าอยูน่ะครับพอดีงานมนัเยอะ ก าลงัท าหนงัสือแจง้ให้

ทอ้งถ่ินทุกทอ้งถ่ินท าทางลาด ทางชนั ทางข้ึน อยา่งนอ้ยก็ใหเ้ขานบัหน่ึง ใหเ้ร่ิมท ากนัเลย 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมคิดวา่ช่วงแรกน้ีเขาอาจจะไม่รับดว้ยซ ้ า ผมคิดวา่น่าจะเป็นอยา่งนั้นนะ แต่ผมไม่แน่ใจ

วา่ขอ้เท็จจริงจะมีรับหรือเปล่า เพราะวา่เราจะไม่ทราบขอ้มูล แต่ในความคิดของผม ผมคิดวา่เขายงัคง
ไม่รับ เพราะเน่ืองจากวา่มีคนดูแล สองก็ไม่รู้ ท  าอยา่งไรแลว้เด๋ียวจะรับเขา้มาแลว้เขามาเป็นปัญหากบั
เขา  

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่ทีน้ีต่อไปตามท่ีดูจากกฎหมายก็ตอ้งรับใช่ไหมครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็ตอ้งรับครับ ท่ีตอ้งรับเพราะวา่เราในฐานะท่ีเราอยูใ่นส่วนกลางความรู้ทางดา้นวิชาการ

ในดา้นน้ีเราก็ตอ้งมาผสมกนั ตอ้งใหค้วามรู้เขาอยา่งเช่นอาจารยว์า่ตอ้งมีการฝึกอบรม ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีดี
เป็นขอ้เสนอแนะท่ีดีในเร่ืองของการพฒันาจากบุคลากร 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เราจะได้รู้ว่าทางท้องถ่ินย ังไม่ได้มีการท าตรงน้ีให้เป็นเร่ืองเป็นราว เหมือนกับ

กรุงเทพมหานคร เขาก็ยงัไม่มีกองดูแลการศึกษาพิเศษ  
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมวา่ครูท่ีไปดูแลเด็กพวกน้ี มนัไม่ใช่วา่อบรมไดอ้ยา่งเดียว มนัตอ้งใจดว้ย หลายๆ อยา่ง 

เพราะเด็กพวกน้ีเขาก็เป็นเด็กพิการ คือในความรู้สึกครูก็ตอ้งเขา้ใจเขาก่อน ตรงน้ีเป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งมา
ก่อน โรงเรียนเหล่าน้ีถึงมีนอ้ยไงครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ครูท่ีสอนในสังกดัส่วนทอ้งถ่ินน้ีเงินเดือนเท่ากบัครูในกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่าค่ะ 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่แตกต่างกนัครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
กฎระเบียบต่างๆ เท่าท่ีฟังดูตรงกฎหมายเขาก็เอ้ือให้ว่าถ้าอยากจัดการศึกษาระดับ

มหาวทิยาลยัถา้มีศกัยภาพก็ท าไปเลย แต่ดูท่าทางแลว้เหมือนกบัวา่เขาก็คงไม่คิดถึงวา่ถา้เป็นระดบัของ
ศูนยเ์ด็กเล็กอยา่งท่ีอาจารยอ์ธิบายมา เหมือนกบัวา่การดูแลคนพิการยงัมีหลวมอยูม่าก หรือวา่บุคลากรท่ี
จะมาดูแลเก่ียวกบัคนพิการ หมายถึงคุณครูก็ยงัไม่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษใช่ไหมค่ะ ทีน้ีท่ีถามถึง
อตัราเงินเดือน สมมติวา่คุณครูคนน้ีจะตอ้งดูแลเด็กพิการทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้รายไดเ้ขา
เพิ่มข้ึนหรือไม่ หรือมีเงินพิเศษหรือไม่ค่ะ 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
อนัน้ีผมคิดวา่ยงัไม่มี ยงัไม่ก าหนด 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ยงัไม่ก าหนดหรือค่ะ แต่ของกระทรวงศึกษาธิการจะได ้2,000 บาท 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็ถือเป็นแนวท่ีดีครับ ถา้เกิดวา่ส่วนทอ้งถ่ินคิดให้มีตรงน้ีหรือมีคนท่ีจะคิดริเร่ิมตรงน้ีได ้

ผมว่าจะเป็นแนวทางท่ีดีในการบริการคนพิการให้ไดรั้บสิทธิไดเ้ท่าเทียมกนั และเงินตอบแทนผมว่า 
2,000 บาทยงันอ้ยนะ เม่ือเทียบกบัความยากล าบากท่ีเขาตอ้งดูแลคนพิเศษ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่ตอนน้ีคิดวา่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ไดใ้หต้รงส่วนน้ีใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่ไดใ้หค้รับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ียงัไม่ไดใ้หใ้นทุกระดบัหรือเปล่าค่ะ ไม่วา่จะเป็นศูนยเ์ด็กเล็ก อนุบาล ประถม มธัยม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
แน่นอนครับ ถา้ไม่ใหคื้อไม่ใหห้มดเลยครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้กฎระเบียบเก่ียวกบัเงินพิเศษน้ีถา้สมมติวา่จะมีการผลกัดนัให้เกิดข้ึนใครควรจะเป็น

คนท า 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ส าหรับส่วนทอ้งถ่ินน้ีเขาจะมีคณะกรรมการซ่ึงประชุมอยูท่ี่กรมน้ีซ่ึงทางรัฐมนตรีวา่การ
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เป็นประธานและก็จะมีกรมเราน้ีเป็นเลขา มีสามชุดเขาเรียนสั้นๆ ว่าเป็น กอบต. คณะกรรมการกลาง
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการเทศบาล และอบจ. อนัน้ีจะเป็นคนมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ก าหนดต าเหน่ง แกไ้ขปัญหาอุปสรรค ก าหนดต าแหน่ง ก าหนดเงินเดือนส่วนใหญ่ก็คือเงินเดือน เงิน
โบนสั เพราะเด๋ียวน้ีมีโบนสัใช่ไหมครับ อาจจะมีโบนสั 4 เดือน สูงสุด 5 เดือน ครับ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้แต่วา่ทอ้งถ่ินไหนรวยไม่รวย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขาก็เป็นนิติบุคคลใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ครับเป็นนิติบุคคล 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยา่งนั้นการบริหารจดัการของเขาก็น่าจะคล่องตวั 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่วา่เขามีกฎหมายคุมอยู ่กระทรวงก็คอยดูอยูห่่างๆ  
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการสามชุดน้ีก็ไดก้  าหนดนโยบายลงไปว่าตอ้งท าอย่างไร ให้

กรอบไปเสร็จแลว้ก็มีคณะกรรมการระดบัจงัหวดัอีก ก็แบ่งเป็น สามชุดเหมือนกนัโดยมีผูว้่าราชการ
จงัหวดัเป็นประธานและก็มีทอ้งถ่ินจงัหวดั ทอ้งถ่ินจงัหวดัน้ีสังกดักรม กรมผมน่ีแหละเป็นเลขา เม่ือ
นโยบายลงไปถึงกองก็ไปประชุมแกไ้ขปัญหาในทอ้งท่ี วา่เทศบาลน้ีตอ้งการเปิดต าแหน่งน้ีตอ้งการเงิน
พิเศษอะไรต่างๆ น้ีก็ตอ้งว่ากนั และเงินพิเศษน้ีถา้เป็นไปไดก้็หมายความว่าคณะกรรมการกลางตอ้ง
ก าหนดไดเ้ลยวา่มีครูและตอ้งดูแลเด็กเป็นพิเศษสามารถท่ีจะใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนพิเศษท่ีเพิ่มข้ึนไม่เกิน
เดือนละ 2,000 - 3,000 บาทก็วา่กนัไปครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ีปัญหาท่ีวา่กรรมการจะมีความเขา้ใจในเร่ืองของคนพิการมากนอ้ยแค่ไหน กรรมการ

ชุดท่ีอาจารยบ์อกว่ามี 3 ชุด ถา้สมมติวา่กรรมการเกิดไม่เขา้ใจเร่ืองคนพิการเลยกรรมการอาจไม่ไดนึ้ก
ถึงวา่จะตอ้งใหเ้บ้ียพิเศษ 2,000 บาท 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็คือเขาก็ตอ้งลอ้มาจากท่ีอ่ืนอยา่งท่ีอาจารยบ์อกวา่มีกระทรวงศึกษาให ้2,000 ทีน้ีตอ้งมีผู ้

เสนอ 
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ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่รัฐมนตรีช่วยน่ีเขาก็จะไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการจดัการศึกษาคนพิการ และ

ทอ้งถ่ินเขาก็มีคณะกรรมการและรัฐมนตรีน้ีจะไปเป็นรองประธานคนท่ีหน่ึง เขาบอกวา่ถา้รัฐมนตรีไป
ต่อไปก็คนจะรับไอเดียกนัมา เพียงแต่วา่กรรมการชุดน้ียงัไม่ไดเ้ร่ิมประชุม ขอเรียนถามหน่อยนะครับ 
สมมติครูเทศบาลน้ีจะยา้ยกนัไดไ้หม 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไดค้รับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ยากไหม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยากครับ ไม่วา่จะเป็นครูหรือต าแหน่งอ่ืนๆ ของเทศบาลก็แลว้แต่ เพราะเทศบาลเป็นนิติ

บุคคลเหมือนกรม กรมหน่ึง หรือหน่วยงานหน่ึง จะโอนมาอีกกรมหน่ึง เจา้กรมน้ีก็ตอ้งปล่อย อีกกรมก็
ตอ้งรับ ทอ้งถ่ินเหมือนกนั ทุกต าแหน่งเหมือนกนั ถา้ตรงน้ีไม่มีต าแหน่งก็ไปไม่ได ้

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ก็ตอ้งใหส้องโรงเรียนนั้นคุยกนัวา่มีความประสงคท่ี์จะแลกหรือไม่ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ถา้สองฝ่ายตกลงกนัไดก้็โอเค 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เบด็เสร็จอาจารยพ์อทราบไหมวา่บุคลากรครูของทอ้งถ่ินน้ีเป็นหม่ืนไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เยอะครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ี 6,000 – 7,000 ใช่ไหม ทีน้ีบุคลากรครูน้ีเป็น 

แสนแลว้หรือไม ่
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่น่าถึงแสนครับ ท าวทิยฐานะไดใ้ช่ไหมครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไดค้รับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มีคณะกรรมการพิจารณา 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีคณะกรรมการเหมือนกนั แต่ว่าผมสงสัยเหมือนกนัครับ ผมไม่แน่ใจเร่ืองวุฒิของครู 

ผมพยายามไปศึกษาแลว้ผมก็งงเหมือนกนั อาจารย ์2 ระดบั 3  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เราก็ งง เหมือนกนั 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คุณแม่ผมก็เป็นครูครับ ผมก็เคยถามคุณแม่ เพราะคุณแม่ผมก็เคยอยูก่ระทรวงศึกษาธิการ 

วา่เป็นยงัไงกนัแน่ อาจารยห์น่ึงระดบัสาม ผมก็พยายามศึกษา เพราะเขาจะมี กค.ไปก าหนดต าแหน่ง 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อยา่งน้ีเขาก็มีการท าวทิยฐานะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เด๋ียวน้ีเขาเล่ือนไหลดีกวา่เราอีก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ของทอ้งถ่ินน้ีนะหรือค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ครับของทอ้งถ่ินน้ีเขากระโดดเลยครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะวา่เขาเป็นนิติบุคคล 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เด๋ียวน้ี ผูอ้  านวยการโรงเรียนน่ีล่ืนไหลดีครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนก็กลบัเป็นผูอ้  านวยการกรมการศึกษาได ้เพราะในทอ้งถ่ินเขาก็จะมี

กรมการศึกษาอยู ่กรมการศึกษาน้ีเป็นงบประมาณ ถือวา่ทอ้งถ่ินเป็นวงกลม และจะแยกขาออกมาเป็น
กองการศึกษา กองสาธารณสุข กองสวสัดีการสังคม กองคลังอยา่งน้ี ท่ีน้ีกองศึกษาก็ดูแลโรงเรียน แต่
ไม่ใช่ว่าอยู่ภายใตน้ะครับ แต่ว่าโรงเรียนตอ้งท าโครงการมาของบประมาณตรงน้ี ตรงน้ีก็จะเป็นสภา
ทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะอนุมติัเงินยอ้นมา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอได้ฟังอาจารยดู์เหมือนว่าอาจารยท่ี์อยู่ในทอ้งถ่ินยงัได้เปรียบกว่าอาจารยท่ี์ท างาน
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สังกดั กรุงเทพมหานครอีกนะค่ะ  
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่ไดร้วมโบนสัท่ีเขาไดอี้ก 4 – 5 เดือนเลยนะครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ก็ถา้จะคุยเร่ืองเงินก็เดินเขา้มาคุยกนัง่ายๆ เพราะเทศบาลไม่ไดไ้กลกนัมาก และมนัข้ึนอยู่

กบัตวัเทศบาลอยา่งท่ีอาจารยว์า่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ในการบริหาร 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ อย่างบางคนท่ีข้ึนมา สมมติว่ามาจากครูมาเป็นนายกอาจจะสนใจในเร่ืองของ

การศึกษาเป็นพิเศษ บางคนอาจจะมาทางสายธุรกิจ ก็อาจจะดูแลทางดา้นพวกการสร้างถนนหนทาง
อะไร อนันั้นก็เป็นไปตามนโยบายแลว้แต่ผูบ้ริหารนั้นเอง แต่สุดทา้ยแลว้ก็คือมนัก็อยูท่ี่ คือทอ้งถ่ินเรา
ถา้พูดจริงๆ มนัก็เพิ่งจะเร่ิมคึกคกัหลงัจากมีการถ่ายโอนภารกิจ มีหมวดของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในเร่ือง
ของการกระจายอ านาจต่างๆ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ีถ่ายโอนน้ีถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาก่อนใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เร่ิมทุกดา้นไดเ้ลย ก็พวกถนนหนทางก่อนเลยครับ กรมทางหลวง กรมโยธาอะไรพวกน้ี 

กรมทางหลวงธรรมดาน้ีก็ถ่ายโอนกนัไป ไฟฟ้าประปาทอ้งถ่ินพวกน้ีเขาก็ท าเอง และก็มาโรงเรียนพอ
โรงเรียนเสร็จ ปีน้ีก็มาสาธารณสุขก็ถ่ายโอนสถานีอนามยัมาท่ีน้ี 2 แห่งแลว้ เร่ิมตน้ก็คงตอ้งถ่ายโอนมา
เร่ือยๆ  

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้โรงพยาบาลละครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตรงน้ีก็เหมือนกบัระบบมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัก็ควรถ่ายโอนนะครับบางทีมนักวา้ง

และก็สามารถท่ีจะถ่ายโอนไดน้ะทอ้งถ่ินรับผดิชอบไดน้ะครับ โรงพยาบาลก็ได ้แต่วา่ทอ้งถ่ินเขาก็บอก
วา่เขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอก แต่ถา้ใหญ่ๆ ก็ไม่แน่นะเพราะเขาคุมเชิงนโยบายเขาไม่ไดคุ้ม
เชิงวชิาชีพเฉพาะ หมอก็ท าไปซีครับหมอจะท าโครงการอะไรมีงบประมาณอะไรก็มาขอทางสภาอีกที 
สภาก็อนุมติัไปใหเ้หมือนกนัเหมือนรัฐบาลกลาง 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ท่ีเคยคุยพวกเขา เขาเหมือนกบัว่าอย่างครูน้ีเร่ืองของการยา้ยไปตรงโน้นยา้ยไปน้ีเร่ือง

ของการก้าวหน้าทางวิชาชีพน้ีจะมากกว่าหรือเปล่ากับการท่ีว่าสมมติว่าเขาโอนแล้วตอ้งไปอยู่ตรง 
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สมมติวา่เป็นเทศบาลก็ไปอยูต่รงเทศมนตรี 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็อาจจะมีส่วนอนัน้ีแล้วแต่มุมมองเพราะว่าอย่างครูบางคนเขาก็อาจจะหวงัว่าเขาเป็น

ผูอ้  านวยการโรงเรียนเสร็จแลว้เขาก็จะเขา้ไปอยู่ในส านกังานเขตพื้นท่ีหรือผูอ้  านวยการเขต เติบโตไป
เป็นเลขาธิการอะไรอยา่งน้ีก็วา่ไป อนัน้ีก็แลว้แต่คนมอง แต่คนบางกลุ่มเช่นครูบางกลุ่มเขาก็บอกวา่เขา
ไม่ตอ้งการอะไร เขาก็แค่อยากเป็นครู หรือวา่ชีวติเขาเป็นผูอ้  านวยการก็พอใจแลว้อยูใ่นพื้นท่ีของเขาเอง
เป็นผูอ้  านวยการกรมการศึกษาอะไรอยา่งน้ี อยา่งผูอ้  านวยการกรมการศึกษาของ อบจ.น่ีใหญ่มากนะ ซี 
9  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เป็นโรงเรียนประเภทไหนค่ะ เป็นโรงเรียนเทศบาลหรือโรงเรียนอะไร 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
โรงเรียน อบจ.ครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ออ้ มีโรงเรียน อบจ.ใหญ่มากเลย ซี 9 เลยหรอ แลว้โรงเรียนเขาใหญ่ใช่ไหมค่ะอยา่งนั้น 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็ใหญ่ครับ มธัยมครับ ส่วนใหญ่ งบประมาณเขาเยอะ โรงเรียนทอ้งถ่ินน้ีผมยอมรับว่า

อุปกรณ์เขาดีกวา่ของ สพฐ. เยอะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ออ้ ดีกวา่อีกหรือค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
งบประมาณแต่ละปีเขาซ้ือคอมพิวเตอร์แต่ละปีเป็นจ านวนมาก 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มนัข้ึนอยูก่บัรวย หรือไม่รวย 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คือช่วงมันสั้ นไงครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือโรงเรียนก็จะขอเขต เขตพื้นท่ีก็ไปขอ

กระทรวง กระทรวงก็ตอบมาไม่มีเงิน ปีน้ีไดม้าสองแสนอะไรอยา่งน้ี แต่น้ีคือโรงเรียนขอมาทางสาย
ของกรมการศึกษามนัใกลไ้งครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่ทีน้ีถ้าสมมุติว่าเป็นเร่ืองของคนพิการ ถ้าสมมุติว่าเขามีความสามารถคิดว่าถ้า

คณะกรรมการชุดใหม่เขามีความเขม้แข็งนะและวางระบบไวดี้ๆ ก็จะช่วยคนพิการระดบัทอ้งถ่ินได้
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เยอะ เพราะวา่ใกลชิ้ด 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มนัใกล ้แต่วา่มนัก็มีเทศบาลหรือ อบต.อะไรท่ีมนัไม่รวยก็มีไหมครับอาจารย ์
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มีเท่าไรค่ะอาจารย ์สมมติวา่มี อบต. 6,000 กวา่ อบต. จนๆ ประมาณเท่าไหร่ค่ะ อาจารย์

ค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
กวา่คร่ึงครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ทีน้ีก็จะเป็นปัญหาอยา่งน้ีหรือเปล่าวา่ สมมติวา่มี อบต.หน่ึงรวย อบต.หน่ึงจนใกลก้นั ที

น้ี อบต.รวยก็จะมีเงิน Support เด็กจาก อบต.ท่ีจนก็จะวิง่มาท่ี อบต.รวยไหมครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็เป็นไปได ้
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่เขาก็ตอ้งรับใช่ไหมครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตามกฎหมายเขาก็ตอ้งรับ แต่อนัน้ีก็แลว้แต่ ก็เหมือนกบัโรงเรียน สพฐ.ก็ตอ้งวิง่เขา้ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
โรงเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีคอมพิวเตอร์ มีอะไร มีอกัษรเบรลล์และอีก

โรงเรียนท าไมไม่มีอะไรเลยอยา่งน้ี 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
จริงๆ แลว้เร่ืองพวกน้ีเป็นเร่ืองท่ีคุยกนัมานานมากแลว้ก็คือมีเฉพาะทอ้งถ่ินก็จะสามารถ

ท่ีจะท างานรวมกนัได ้อยา่งเช่นแทนท่ีคุณจะตอ้งมีบ่อขยะเหมือนกนัหมด คุณอยากจะรวม 3 อนัมีบ่อ
เดียวก็ไดอ้ยา่งเช่นโรงเรียนอะไรอยา่งน้ีคุณไม่จ  าเป็นตอ้งท าทุกท่ี เราก็มาช่วยกนั คุณก็มาลงงานร่วมกนั
ช่วยกนัลงขนักนั แต่วา่การเมือง เพราะอยูค่นละขั้วกนั อบต.น้ีขั้วหน่ึง อบต.น้ีอีกขั้วหน่ึง ในเชิงวิชาการ
นั้นดูดี 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่ในทางปฏิบติัมีการเมืองมาเก่ียวขอ้งหรือไม่ค่ะ 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็มีบา้ง ทรัพยสิ์นของผมก็ตอ้งเป็นของผม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่ส่วนกลางน่ีไม่สามารถท าอะไรไดเ้ลยใช่ไหมอยา่งเช่นอาจารยน์ัง่อยูต่รงน้ีอยา่งมากก็

ไดแ้ต่ดูในดา้นนโยบาย 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
จริงๆ เราก าหนดนโยบายไป ออกกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ ให้เขาปฏิบติั ถา้เกิดท าผิด

ระเบียบผมใหท้ าการตั้งกรรมการสอบนะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เราก็ท  าไดแ้ค่น้ีใช่ไหม เขาจะไปตั้งหรือไม่ตั้งก็เป็นเร่ืองของเขาไป 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็พดูง่ายๆ วา่มนัก็คือในเร่ืองของภาคประชาชนนั้นแหละมาตรวจสอบกนัเอง และคุณก็

ตอ้งรู้ว่านายกท่ีเลือกมาน้ีท าไมไม่ท าตามนโยบาย เด๋ียวน้ีนายกเทศมนตรี นายกอบต.ก็ตอ้ง แเถลง
นโยบายต่อสภาเหมือนกนันะครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สภามีบทบาทมากนะค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้เลือกตั้งโดยตรงมีเยอะหรือยงัครับนายกสภา 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมวา่น่าจะเกือบหมดแลว้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่เวลาเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินไม่วุน่วายนะไม่ค่อยเห็นมีการประทว้งอะไรกนั 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีครับแต่เราไม่รู้ เพื่อนผมก็ตายไปหลายคนแล้ว เขาบอกว่าการเมืองคือกลุ่มของ

ผลประโยชน์ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
จริงๆ อยา่งคนพิการน้ีตอ้งท างานระหวา่ง อบต. โรงเรียน สาธารณสุขพวกหมออะไรน้ี

จะตอ้งเขา้มาดูฟ้ืนฟอูะไรอยา่งน้ี 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
อย่างน้ีก็ตอ้งเป็นหลกัสูตรเป็นนโยบายลงมาว่าทอ้งถ่ินควรตอ้งท าอย่างน้ี ถา้ท่ีไหนมี

ความพร้อม ควรจะท า ถา้ใครพร้อมรายงานเขา้มา เราก็ส่งเสริมกนัเขา้ไป จะมาจดัทีม มาอบรม จะจดั
แนวทางอย่างไร ตอนน้ีให้ส ารวจว่าเด็กพิการในพื้นท่ีมีก่ีคนท่ีตอ้งการเรียนหนงัสือ และทางทอ้งถ่ิน
สามารถรับไดข้นาดไหน 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้กระทรวงมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมเร่ืองการจดัการศึกษาเก่ียวกบัคนพิการ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ยงัไม่มีครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้อาจารยมี์สถิติไหมวา่ศูนยก์ารศึกษาเด็กเล็กทัว่ประเทศมีก่ีแห่ง ประถมก่ีแห่ง มธัยม

ก่ีแห่ง 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีครับ ส่วนมากขอ้มูลจะอยูอี่กส านกัหน่ึง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เอาตวัเลขรวมก็ไดเ้ราอยากจะรู้ว่า อยา่งสมมุติวา่กระทรวงศึกษาธิการเราก็จะรู้ว่าเขามี

โรงเรียนจดัการ โรงเรียนร่วม 43 โรงเรียนอะไรอยา่งน้ี 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ภาพรวมใช่ไหมครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตอนน้ีผมยงัไม่มีตวัเลข แต่จะหาใหแ้ละส่งไปใหภ้ายหลงั 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เด็กเล็กเกิดมาแลว้พิการเลยเขาขอเบ้ียยงัชีพไดเ้ลยไหม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สมมติวา่หมอระบุวา่เป็นเด็กพิการ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เร่ืองรับเบ้ียยงัชีพผมว่าไม่น่าจะให้ คืองานลกัษณะของผมคือมนัจะต้องเป็นคนขาด

ผูดู้แล ไม่มีอาชีพอยา่งท่ีเขาก าหนดไวอ้ะไรอยา่งน้ี เขายงัไม่คิดถึงเด็กเหล่านั้น 
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ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เพราะวา่เด็กบางคนพอ่ แม่ ยากจน การท่ีจะดูแลเด็กพวกน้ีอาจจะตอ้งใชอ้ะไรพิเศษ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
อาจจะตอ้งใชว้ธีิอ่ืน 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
500 บาทหรอค่ะ เบ้ียยงัชีพถือวา่นอ้ยนะค่ะถา้เทียบกบัภาวะปัจจุบนั 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
แต่เงินรัฐบาลเยอะนะครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ปีหน่ึงเสียเท่าไหร่ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ปีท่ีแลว้ประมาณ หน่ึงหม่ืนแปดร้อยลา้นบาททัว่ประเทศ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อนัน้ีเป็นงบแผน่ดินเลยใช่ไหมครับไม่ใช่งบทอ้งถ่ิน 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ ผูพ้ิการหน่ึงพนัส่ีร้อยกวา่ลา้น โรคเอดส์จะอยูป่ระมาณ ร้อยเจด็สิบลา้น  
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
โรคเอดส์น้ีเขาตอ้งไปจดทะเบียน ลงทะเบียนไหมครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เขาตอ้งแสดงตวัท่ีทอ้งถ่ินวา่เขาเป็นโรคเอดส์ และเขาตอ้งมีใบรับรองจากแพทย ์เขาตอ้ง

โดนทิ้งเลย ไปสมคัรงานเขาก็ไม่รับ ซ่ึงโรคเอดส์น้ีเราไม่ตอ้งห่วงเพราะคนท่ีแสดงตวัมนัสุดแลว้ เขาไม่
รู้จะท ายงัไงแลว้ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
คือปกติก็ไม่มีใครอยากบอกวา่ตวัเองเป็นโรคเอดส์ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตอนน้ีท่ีเป็นปัญหากบัผมมากท่ีสุดก็คือคนชรา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะวา่ตอนน้ีผูสู้งอายเุยอะใช่ไหมค่ะ 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คือว่า 60 ปีก็จะเอาถึงจะรวยก็ถือว่าเป็นสิทธิ ผมปวดหัวมากและมีเร่ืองหารือเยอะมาก

เลย ผมเหน่ือยมากเลยครับ เร่ืองน้ี 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ หมายถึงทุกคนก็อยากได ้เบ้ียเล้ียงชีพกนัเยอะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ครับ คือเขาถือว่าเป็นสิทธิ ฉันก็ 60 ปีแล้วท าไมฉันไม่ได้ แต่คนท่ีมีรายได้ก็มี เช่น 

ขา้ราชการบ านาญยงัรับอีก จะเอาท าไมเดือนละ 500 ไปเบียดเบียนคนจน ตรงน้ียงัเป็นปัญหาอยู ่
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้หลกัเกณฑข์องเราไม่ชดัเจนหรือค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
หลกัเกณฑช์ดัเจนครับ  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขาจะเอาใช่ไหม เขาก็ขอมา 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมก าลงัแกร้ะเบียบใหม่ให้มนับีบเล็กลง ในเม่ือตาข่ายมนักวา้งคุณก็หาช่องเล็ดรอดตา

ข่าย ผมก็จะท าใหต้าข่ายเล็กลง อยา่งผูพ้ิการท่ีมีเงินก็มี แบบน้ีก็คงไม่ตอ้งการหรอก 500 บาท เขาอาจจะ
ตอ้งการในเร่ืองของรัฐหรือวา่สังคมเห็นใจเขา และใหเ้ขามีสิทธิ ส่วนเร่ืองเบ้ียยงัชีพเขาคงไม่ตอ้งการ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
คือเขาประสงคจ์ะใหท้างสังคมเขา้ใจและเปิดโอกาสใหเ้ขา 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
พูดถึงเร่ืองเบ้ียของคนพิการกบัคนท่ีเป็นเอดส์ผมไม่เป็นห่วง แต่ผมห่วงคนชรามาก 

เพราะบางคนตดัปัญหา มนักลายเป็นการหาเสียงไปแลว้ นายกก็บอกว่าเป็นการตดัปัญหา ฉนัอุตส่าห์
เลือกมาท าไมไม่ให้เบ้ียฉัน ท าไมขา้งบา้นได ้จริงๆ ก็คือเบ้ียสงเคราะห์ เพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากให้
สงเคราะห์ ผมขอเสนอแนะนิดหน่ึงว่าถ้าอาจารยอ์าจน าไปใส่ในงาน ว่าทอ้งถ่ินสามารถจะท าได้ มี
ศกัยภาพท าได ้ท าไดแ้น่นอน แต่เร่ืองของการวางระบบ การให้ความรู้เชิงวิชาการ การจดัหาแนวทางท่ี
จะด าเนินการในดา้นน้ี มนัตอ้งใช้คนท่ีมีประสบการณ์ ตอ้งใช้คนท่ีมีวุฒิภาวะความรู้ความสามารถท่ี
เพียงพอท่ีจะสอนให้เขาไดรั้บรู้วา่ อนัน้ีคือ 1.ตามรัฐธรรมนูญ 2. ตามกฎหมาย ถึงคุณไม่ท าก็ไม่เป็นไร 
แต่ว่าคุณสามารถท่ีจะมองและก็เร่ิมท่ีจะเขา้ไปท าไดแ้ลว้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสิทธิเพิ่ม จริงๆ อย่าง
รัฐบาลผมขอเรียนเพิ่มเติมวา่แค่รัฐบาลบอกวา่ถา้คนท่ีมีจิตใจท่ีจะเขา้ไปดูแลเร่ืองคนพิการ และลดภาษี 
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รายไดเ้พิ่มข้ึนมากกวา่คนอ่ืน หรือคนท่ีจะเขา้ไปดูแลคนชราน้ีลดภาษีได ้หรือวา่ไดเ้งินพิเศษเพิ่ม ผมคิด
วา่ตรงน้ีน่าจะเป็นจุดส าคญัท่ีจะท าใหค้นบางส่วนท่ีอยูบ่นเส้นดา้ยและยงัไม่แน่ใจท่ีจะตดัสินใจ ใจหน่ึง
ก็อยาก ใจหน่ึงก็ไม่อยาก มนัจะไดอ้ยากไปเลยจะไดม้ากนัเยอะๆ ซ่ึงตอนน้ีหาคนดูแลยากมาก คนท่ีจะ
ดูแลคนชรา คนท่ีจะดูแลคนป่วยต่างๆ คนท่ีจะดูแลคนพิการต่างๆ ผมมองวา่ยงัเป็นกลุ่มเล็กๆ ยงัไม่ได้
ขยายวงกวา้งซ่ึงรัฐจริงๆ ควรตอ้งมีนโยบายทางดา้นน้ีมาก เพราะถือว่าคนเหล่าน้ีเป็นคนเสียสละแก่
สังคม แต่รัฐยงัไม่เคยมีนโยบายทางดา้นน้ีเลย มีมหาวิทยาลยัสัมภาษณ์ผมหลายมหาวิทยาลยัแลว้ครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของคนชรา 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ต่อไปคนอายยุาวข้ึนก็จะมีคนชราเพิ่มข้ึน 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ตอนน้ี เจด็ลา้นหน่ึงครับทัว่ประเทศ คาดวา่อีกไม่เกิน 5 ปีก็ถึง 10 ลา้น 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ต่อไปก็ไม่แน่เราอาจจะตอ้งเอา เหมือนอย่างในญ่ีปุ่นน้ีเขาเร่ิมเอาคนสูงอายุมาท าอะไร

ง่ายๆ มาเร่ิมใหเ้ขาท าคนพวกน้ีอาย ุ60 ก็ยงัมีแขง็แรงอยูก่็ไม่อยากอยูเ่ฉยๆ ก็ยงัท าอะไรได ้
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เพราะวา่เด๋ียวน้ีเขานิยมแต่งงานชา้นะครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีงาน อปท. จะหนกัไปทาง Social นะค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
อาจารยพ์ูดถึง Social ซ่ึงตอนน้ีทอ้งถ่ินเอง สมยัก่อนเป็นเร่ืองของการก่อสร้างมาหลงัๆ 

น้ีเน้นเร่ืองของ Social แล้ว เพราะเน่ืองจากว่าเทศบาลบางแห่งมนัเป็นเต็มพื้นท่ีแล้วไงครับ ถนน
คอนกรีตหมดแลว้ ท่อระบายน ้ าเต็มหมดแลว้ ป้ายซอยก็ท าหมดแลว้ เสาไฟก็ท าเต็มแลว้ ใช่ไหมครับ 
สวนสาธารณะก็เตม็แลว้ อนัน้ีเร่ืองของ Social ครับ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เคยท าวจิยัเก่ียวกบัทอ้งถ่ินและก็คุยกบัเขาเร่ืองน้ีเหมือนกนัวา่ในทอ้งถ่ินไปสร้างแต่ถนน 

ไม่มีการสร้างคน เขาบอกวา่ปล่อยไปเถอะเด๋ียวมนัสร้างหมดแลว้ไม่รู้จะสร้างอะไรแลว้ก็จะมาสร้างคน 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เวลาผมไปบรรยายผมยงัแซวเลยวา่ทอ้งถ่ินบางแห่ง ผมก็ไปบรรยายให้พวกนายกฟังนะ

ครับ บางทีผมขบัรถไป เม่ือสองปีท่ีแลว้เกาะกลางถนนยงัเป็นตวัหนอนอยูเ่ลยนะ พอผา่นมาปีน้ีขบัรถ
ไปมนักลายเป็นหญา้แลว้ ท่านไม่รู้จะท าอะไรแลว้ใช่ไหม เด๋ียวอีกสองปีต่อไปมนักลบัมาเป็นตวัหนอน
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อีก 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ท าๆ ไปเถอะเด๋ียวไม่มีอะไรท าก็มาเล่นดา้นอ่ืนเองแหละครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็จริงครับคือมาถึงตอนน้ีผมมองดูแลว้วา่เขาเร่ิมเนน้เร่ืองสังคมมากข้ึนแลว้ เร่ิมมีการเนน้

เร่ืองกีฬาพื้นบา้น เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย เนน้เร่ืองของการใหก้ารสาธารณสุขกบัชุมชน ตอนน้ี
ก็ท าเร่ืองการดูแลเร่ืองยงุลาย ก็เก่ียวกบัเร่ืองของการป้องกนัก่อนเกิดโรคอะไรต่างๆ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้งบประมาณทอ้งถ่ินน่ีมาจากเขาเองเลยใช่ไหมค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็มีงบประมาณส่วนหน่ึงท่ีทางกรรมการส่วนกลางเก็บแล้วเฉล่ียไปให้ เช่น ภาษี 7% 

ภาษีบุหร่ี ภาษีเหลา้อะไรพวกน้ีก็จะแบ่งให ้
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ประมาณสัดส่วนเท่าไหร่ระหวา่งส่วนกลางกบัทอ้งถ่ิน 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็จ  าไม่ได้นะแต่อนัน้ีคือส่วนหน่ึงท่ีเขาไดอ้ยู่แล้วและก็มีส่วนหน่ึงท่ีเขาจดัเก็บเองก็มี 

และก็มีส่วนหน่ึงท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ท่ีวา่เป็นเปอร์เซ็นต ์ณ ปี พ.ศ. 2552 น้ีเขาเพิ่มให้ 25.25% คือตาม
กฎหมายน้ีตอ้งถึง 35% ของเงินรัฐบาลกลาง เพราะจริงๆ แลว้เปอร์เซ็นตม์นัไม่ไดห้มายความวา่รัฐบาล
มีเงินหน่ึงล้านบาท ทอ้งถ่ินจะได้ สามแสนห้าหม่ืนลา้นบาทนั้นไม่ใช่นะครับ คือหมายความว่าสาม
แสนหา้หม่ืนลา้นบาทน้ี มนัจะรวมเงินเดือนครูดว้ย รวมเงินเดือนคนถ่ายโอนไปดว้ย 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เขาเล่นกนัตรงน้ี 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่เคยไปดู อบต.บางแห่ง เขาบอกวา่งบประมาณไม่เยอะเขาก็ท าอะไรไม่ไดเ้ป็นช้ินเป็น

อนั ไปดูอีก อบต.หน่ึงรวยมากมนัต่างกนัเลยค่ะ อีกอบต.หน่ึงจน อบต.หน่ึงรวยอยู่ในเขตท่ีอย่างเช่น
ภูเก็ตอะไรอยา่งน้ี เป็นตน้ 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มนัคนละระดบักนัไงครับอาจารย ์
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เป็นเกรดใช่ไหม เกรดA เกรดB เกรดC  
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มนัไม่มีทรัพยากรอะไรเลยใช่ไหมในทอ้งถ่ินนั้นมีแต่ชาวบา้น 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
คือไม่มีโรงงาน พื้นท่ีกวา้งจริง เก็บภาษีก็ไม่ไดมี้แต่ชาวไร่ชาวนาแลว้จะไปเก็บอะไรล่ะ

ครับถ้าเก็บจากท่ีดิน ภาษีโรงเรือนอะไรแบบน้ีจะได้อะไรปีหน่ึงไม่เท่าไหร่ แค่เงินเดือนก็หมด แล้ว
อยา่งงบบริหารปีละลา้นอะไรอยา่งน้ีก็คงไม่มี 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ถา้เกิดเขาไม่พอจะท ายงัไง แค่เงินเดือนไม่พออยา่งท่ีอาจารยบ์อก 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มนัจะมีเงินท่ีอุดหนุนเอาไวใ้ห้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ เขาจะเอาเงินตรงน้ีไปโป๊ะ  
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
และกฎหมายก็บอกวา่เขาตอ้งการเงินส่วนหน่ึงเพื่อเป็นเงินสะสม เขาไม่สามารถใชเ้งิน

ใหห้มด เราจะมีระเบียบก าหนดไวว้า่คุณตอ้งมีเงินสะสมเท่าไหร่ทุกๆ ปี  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ระดบั Staff อยา่งท่ีท างาน อบต. เขาสามารถยา้ยกนัไดห้รือไม่ ไปอยู ่อบต.นั้น อบต.

น้ี เป็นค าสั่งยา้ย 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ไม่เชิงเป็นค าสั่งยา้ย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยา่งเช่นสองคนเป็นนายก อบต. แลว้คนหน่ึงอยูใ่นท่ีกนัดารมากเลยและอีกคนหน่ึงก็อยู่

ภูเก็ตอะไรอยา่งน้ี เราอยากไปอยูภู่เก็ตจะท าอยา่งไรค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็ตอ้งให้ปลดั อบต.คนน้ีคุยกนัก่อน สมมติว่าผมเป็นปลดั อบต. อยู่แห่งหน่ึงในภาค

อีสานผมบอกวา่ผมอยูม่านานแลว้อยากจะไปอยูโ่นน้บา้ง ตรงน้ีก็ยงัไม่วา่งตรงโนน้ยงัไม่วา่งเขาก็ยงัไม่
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ลุก 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ตอ้งรอใหต้ าแหน่งวา่ง 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ ครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ มนัก็เป็นไปไดเ้หมือนกนันะค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เพราะการเล่ือนระดบัข้ึน ซี อยา่งเขาข้ึนอยูก่บัเม็ดเงินท่ีมีอยูน่ะครับ ไม่ใช่วา่อยูดี่ดีก็ข้ึน 

ซี ไปเร่ือยๆ บางคนเป็นปลดั อบต.ซี 6 มา 4 – 5 ปียงัไม่ไดข้ึ้น ซี 7 หรอกบางทีก็อยูท่ี่เดิม แต่เร่ืองของ
การข้ึน ซี 7 เขาตอ้งมีการสอบไง ประกาศสอบบางท่ีเขาวา่ง เขาประกาศสอบก็ไปสอบกบัเขา สอบไดก้็
ไปข้ึน ซี 7 ท่ีอ่ืน พิจารณาจากงบประมาณเขามากกวา่ ซี ก็ข้ึนตามเงินงบประมาณ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ใครเป็นคนดูแลเขาล่ะ พวก อบต. จงัหวดั 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก็มีคณะกรรมการกลาง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
กรรมการกลาง อ๋อ กรรมการกลางน่ีรับผดิชอบมากนะค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ก าหนดระเบียบวธีิการลงไป 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้กรรมการจงัหวดัก็ดูแล 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ทางน้ีก็ยื่นถึงจงัหวดั ผมไปสอบท่ีน่ีได้นะผมจะไปอยู่ท่ีโน้น ก็เอาไปเลือกไปยื่นท่ี

จงัหวดัตน้ท่ีจะไป ทางโนน้ก็บอกวา่มีท่ีวา่งจริงหรือเปล่า วา่งจริงนะ ก็จดัประชุมวา่ รับนะ ถา้รับโอเค 
ตดัโอนอตัราเงินเดือน มนัเหมือนกบัโอนส่วนราชการ คนละส่วนราชการ เพราะเวลาคุณไปเกษียณท่ี
ภูเก็ตคุณก็ตอ้งรับ บ านาญท่ีภูเก็ต คุณเกษียณท่ี อบต.หน่ึงทางภาคอีสานคุณก็ตอ้งไปรับบ านาญอยู่ท่ี
โนน้ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขาก็มีชั้นเหมือนกนั ซี 9 ซี 10 อะไรอยา่งน้ีเหมือนกนันะค่ะ 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มีเหมือนกนัครับ มีซี 10 ดว้ยนะปลดัอบจ. แต่เขาให้ติดตวั หมายความวา่ขอซี 10 สมมุติ

ผมน้ีอาย ุ59 ปีแลว้ ผมบอกวา่ผมท างาน ซี 9 มานานผมจะขอเป็นกรณีพิเศษ ท าเร่ืองอาจจะอยูท่ี่นั้นก็ได้
แต่บ านาญข้ึน ซี 10 แต่พอเกษียณปุ๊บถอยกลบัมาท่ี ซี 9 คนท่ีมาแทนก็แทนท่ี ซี 9 อนัน้ีไม่เหมือนกบั
ของเราท่ีเวลาเราขยายแลว้ขยายเลย คนน้ีเกษียณไป ซี10 ก็ยงัอยู ่ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ถอยมาเพื่อใหค้นอ่ืนเขามาสวมได ้
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มาเป็นซี 9 มีท่ีนครเชียงรายคนหน่ึงท่ีเขาขอได ้เป็นต าแหน่งเฉพาะตวั 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หรือวา่เขาอาจจะเป็นคนท่ีคนเขาเช่ือมือและมัน่ใจวา่ถา้ขอแลว้เขาคงเห็นผลงานอยา่งนั้น

ก็เป็นไปได ้
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมวา่อีกเยอะครับบา้นเรา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยา่งทอ้งถ่ินนะ คงอีกเยอะทั้งๆ ท่ีมีการกระจายไปแลว้นะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มนัเร็วไปครับ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้กฎหมายสั่งอะไรอยา่งน้ีล่ะครับ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ปีพุธศกัราช 2537 ทุกคนนัง่ อบต.อยา่งน้ีไงครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ ใชก้ฎหมายมาเป็นตวับีบ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
มนัถึงเกิดปัญหาไงครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะวา่มนัปรับไม่ทนั 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ผมก็เคยเป็นปลดัอ าเภอ ต่อมาก็มาอยู่กรมการปกครอง และก็มาแยกกระทรวง ทบวง 

กรม ผมก็เลยมาอยูก่รมน้ี 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ใช้กฎหมายบีบเลย เพราะเคยคุยกบัคนท่ีเขาร่างกฎหมายขั้นตอนการกระจายอ านาจ ก็

บอกวา่ท าอยา่งน้ีแลว้จะมีปัญหา เขาบอกวา่เอาเถอะน่าค่อยไปแกเ้อาขา้งหนา้ ถา้ไม่ท าแลว้เม่ือไหร่จะ
ไดท้  า 

อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ถึงมีปัญหามาตลอดไง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็อยา่งท่ีเขาบอกนั้นแหละค่อยมาแกปั้ญหาเอาขา้งหนา้ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
คือถา้รอใหม้นัพร้อมแลว้เม่ือไหร่จะพร้อม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
จริงๆ แลว้ตอ้งค่อยๆ ขยายตามสูตร เพราะความจริงสุขาภิบาลมีอยูแ่ลว้ ก็ยกสุขาภิบาล

เป็นเทศบาล ความคิดของผมนะ พอยกสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเสร็จและมนัเตม็แลว้ก็ขยายพื้นท่ี ร่างพระ
ราชกฤษฎีกาขยายพื้นท่ีตวัเอง ขอมาก็ขยายออกไปๆ เพราะว่าชุมชนก็จะขยายมากข้ึน เทศบาลก็มี
ศกัยภาพมาข้ึน อนัน้ีมนัถูกบล็อก เพราะวา่สุขาภิบาลเดิม สุขาภิบาลคืออะไรในสมยัก่อน สุขาภิบาลคือ
ท่ีตั้งตลาดใช่ไหมครับ ท่ีตั้งตลาดสดก็ไปตั้งท่ีสุขาภิบาล ปรากฏมี อบต.มาล็อกขา้งๆ ลอ้มเขาเต็มแลว้
เงินเยอะพื้นท่ีนิดเดียว แต่ อบต.รอบขา้งไม่มีเงินทั้งท่ีมีพื้นท่ี 50 ตารางกิโลเมตร ตรงน้ีมีแค่ 2 ตาราง
กิโลเมตรแต่เงินเยอะแยะ จะเอามาให้น่ีก็ไม่ได ้แต่ถา้เราขยายเขตก็จะท าให้การดูแลกนัง่ายตามทฤษฏี
ผมนะ ปัจจุบนัน้ีก็เป็นก็เป็นอยา่งน้ีเลย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ รบกวนอาจารยช่์วยขอสถิติเก่ียวกบัจ านวนโรงเรียนท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก อนุบาล 

ใหด้ว้ยนะค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
เด๋ียวผมติดต่อให ้เขายงัหาไม่ไดเ้พราะวา่เจา้หนา้ท่ีไม่อยู ่
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยบ์อกวา่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน้ีมี 17,821 แห่งใช่ไหมค่ะ 
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อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
อนัน้ีเป็นของปี 2551 ของปี 2552 จะประมาณหม่ืนแปดถว้น 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ของปี 2552 เขาประมาณการแลว้หรือค่ะ ประมาณหม่ืนแปดถว้นหรือค่ะ 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
อนุบาล 125 และก าลงัจะขออีกเพิ่มอีก 57 แห่ง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แสดงวา่น ้าหนกัไปอยูท่ี่ศูนยเ์ด็กเล็กหมดใช่ไหม 
อ.ธีรภัทร คชมาตย์ 
ใช่ครับ เขาจะถ่ายโอนกนัหมดครับ ท่ีเขาโอนมาสมยัโนน้จะมีหลายๆ ท่ีครับ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอบคุณอาจารยม์ากนะค่ะ ท่ีไดใ้ห้เวลากบัทางทีมคณะนกัวิจยั เราก็จะเอาความคิดเห็น

ต่างๆ ของอาจารยไ์ปวเิคราะห์ต่อค่ะ 
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4. ถอดเทปการสัมภาษณ์ ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์10 อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะเราจะตอ้งสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิอยูค่่ะ เพราะฉะนั้นคนท่ีเราจะสัมภาษณ์ เรา

จะขอรายช่ือ และผูท้รงคุณวฒิุจากท่านอาจารยว์ริิยะวา่ใครบา้งท่ีเราควรจะไปสัมภาษณ์ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
วนันั้นเราคุยกนัไปทีหน่ึงแลว้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็มาอีกรอบหน่ึงค่ะ อาจารยว์ิริยะไดแ้นะน าให้มาคุยกบัท่านอาจารยค์่ะ เก่ียวกบั SEAT 

อาจารยบ์อกวา่อาจารยเ์ป็นตน้ต าหรับ SEAT เลย แลว้ก็คุยเก่ียวกบัปรัชญาของวา่ SEAT เป็นอยา่งไร
อะไรบา้งนะค่ะ ก็จะถามอาจารยเ์ลยวา่ปรัชญาของ SEAT เป็นอยา่งไร 

ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
จริงๆ แลว้ปรัชญาของ SEAT อยูท่ี่วา่ ถา้เราจะจดัให้เด็กเขา้ไปเรียนร่วม ไม่ใช่เราเตรียม

เด็ก ตวัเด็กพิการอย่างเดียว แต่เราตอ้งท าทุกๆ เร่ืองท่ีพูดอยู่ในโครงสร้าง SEAT มนัจึงจะท าให้การ
จดัการเรียนร่วมน้ีเกิด ในแง่ของการบริหารจดัการน้ีเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และท าให้ผลท่ีเกิดน้ีเกิด
กบัเด็กทั้งเด็กทัว่ไป และเด็กพิการ ไม่ใช่เกิดเฉพาะเด็กพิการ แต่เกิดกบัเด็กทัว่ไป และเด็กพิการ ท่ีจะได้
เรียนรู้กนัอยา่งมีความเขา้ใจ มีความสุขอะไรอยา่งน้ีค่ะ เพราะฉะนั้นผลอยูท่ี่เด็ก เพราะฉะนั้นเราจึงดูเด็ก
ดว้ยเวลาท่ีเราจะด าเนินการตามโครงสร้างชีวิต นัน่คือหลกัการ หลกัของโครงสร้าง SEAT ก็คือ จะดู
เด็กและดูบริบทของแต่ละโรงเรียนแลว้ก็ด าเนินการให้สอดคลอ้ง แต่ก็มีหลกัการของการบริหารอยู ่ซ่ึง
ผูบ้ริหารถา้จะจดัโครงการเรียนร่วมให้ไดดี้ จะตอ้งบริหาร 4 ตวัน้ีให้ได ้SEAT ท่ีแปลวา่ท่ีนัง่ตวัแรกตวั 
S มนัแทนนกัเรียนซ่ึงมีตวั S คือ Student นกัเรียนในท่ีน้ีหมายถึงทั้งนกัเรียนทัว่ไปท่ีไม่พิการและ
นกัเรียนท่ีพิการ เพราะฉะนั้นการเตรียมนกัเรียนพิการนั้น เราก็คาดหวงัวา่ประเทศไทยเราน้ีเรามีศูนย์
การศึกษาพิเศษทุกจงัหวดันะค่ะ เพราะฉะนั้นศูนยเ์หล่าน้ีทนัทีท่ีรู้วา่เด็กพิการตอ้งให้บริการแบบ Early 
prevention หรือบริการช่วยเหลือ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงประมาณ 
3 ขวบนะค่ะ แลว้เด็กน้ีก็จะถ่ายโอนจากศูนยไ์ปยงัอนุบาลได ้โดยท่ีโรงเรียนทัว่ไปไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้ง
ไปโรงเรียนพิเศษ ยกเวน้เด็กท่ีโรงเรียนทัว่ไปไม่เหมาะ ไม่ใช่ไม่รับ ไม่เหมาะจริงๆ นะ โดยกฎหมายไม่
มีสิทธิไม่รับ เพราะว่าประเทศไทย พระราชบญัญติัการศึกษาไทย จริงๆ ถ้าเราไปดูหลักการสิทธิ
มนุษยชน พระราชบญัญติัเราอยูบ่นฐานของหลกัการสิทธิมนุษยชน ก็คือวา่หน่ึงตอ้งจดัการศึกษาแบบ 
Avaliable ability คือให้เปล่าคือให้ทุกคน สามารถ Avaliable ส าหรับทุกคน ตวั A ตวัท่ีสองก็คือ Exact 

                                           
10 สัมภาษณ์เม่ือวนัศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2554 
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ก็คือจดัให้กบักลุ่มท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ก็ตอ้งจดัให้เป็นพิเศษ กลุ่มทัว่ไปก็จดัให้ทัว่ๆ ไป ถา้
เป็นเด็กพิการก็ตอ้งค านึงถึงหลายๆ เร่ืองท่ีจะสอดคล้องเช่น Assistive Technology Exist หรือ
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ขดั ท่ีไม่มาท าให้เขาเกิดอุปสรรคใ์นการเรียนรู้
อะไรต่างๆ เหล่าน้ีนะค่ะ อนัท่ี 3 ก็คือ Accept ability บทเรียนตวัท่ี 3 ก็คือ คุณภาพตอ้งไดเ้ป็นท่ียอมรับ 
ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยหรือตามมาตรฐานไทย แต่ต้องตามมาตรฐานทัว่โลก และตวัสุดทา้ยตวั T 
สุดทา้ยหลกัการสิทธิมนุษยชนก็คือ Adopt เราจ าเป็นจะตอ้งมีการปรับหลายๆ เร่ือง ปรับทั้งหลกัสูตร 
ปรับทั้งวธีิการประเมิน ปรับทั้งเทคนิคการสอน ปรับลดเน้ือหา ปรับเพิ่มเน้ือหา ปรับชัว่โมง คือปรับได้
หมด เพราะฉะนั้นหลักการของสิทธิมนุษยชนทางการศึกษา 4 ตัวน้ีพระราชบัญญัติของเรามัน
ครอบคลุม มนัอยูบ่นหลกัการอนันั้น แต่พอเอามาดูกนัแลว้ลึกๆ เน่ีย มนัไม่ไดท้  า ทีน้ีพอเรามาท า SEAT 
เราก็เอาหลกัการน้ีเป็นฐาน เพราะฉะนั้นท่ีบอกวา่ท าไมเราจึงให้การศึกษาแบบให้เปล่า ท าไมรัฐบาลถึง
ใหเ้ปล่า ก็เพราะรัฐบาลเขา้ใจ ในช่วงนั้นก็ไม่รู้นะใครบอกให้เปล่าก็ไม่รู้ แต่วา่เขา้ใจหลกัการของสิทธิ
มนุษยชน คือการศึกษามนัเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหน่ึงของคนท่ีเกิดในแต่ละประเทศ
นั้นๆ ถา้เผื่อเด็กไม่ไดรั้บการศึกษาแบบให้เปล่า มนัถูกละเมิดในแง่ของสิทธิมนุษยชน เพราะฉะนั้นถา้
เราเขา้ใจลึกๆ เราก็จะโยงได้ว่าท าไมเราจึงตอ้งให้โอกาสทั้งเด็กทัว่ไปและเด็กพิการมาเรียนดว้ยกนั 
เพราะเด็กพิการก็ไดป้ระโยชน์ แต่เด็กทัว่ไปก็ไดป้ระโยชน์ ถามว่าไดอ้ะไร เด็กทัว่ไปไดอ้ยูก่บัเด็กท่ีมี
ความบกพร่องหรือพิการ เขาจะเห็นเลยวา่คนเราน้ีมีนานา นานาประเภท นานาความรู้ เพราะฉะนั้นตวั
เขาอาจจะดอ้ยบางอยา่ง แต่มนัท าให้นึกถึงสัจจธรรมอยา่งหน่ึงวา่ อ๋อ เราก็ไม่เลวร้ายนกั เหมือนกบัเคย
อ่านหนงัสือเร่ือง You are OK I’m OK คือคุณก็โอเค นะ ฉนัก็ โอเค คือทุกคนตอ้งมีจุดอ่อนเด็กพิการก็
มีจุดอ่อน แต่เด็กพิการเขาอาจจะเจอเวลาเขาเรียนดว้ยกนัเขาอาจจะเจอเด็กพิการบางคนท่ีเก่งบางเร่ืองก็
ได ้ยกตวัอย่างเช่น เด็กตาบอดอาจจะเก่งภาษาองักฤษก็ได ้ใช่ไหมค่ะ คือไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนเก่ง
ภาษาองักฤษ แต่คนเราความสามารถมนัจะแตกต่างกนัเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล และจะดอ้ยสามารถใน
แต่ละเร่ืองเหมือนกนั เพราะฉะนั้นคนเราไม่มีใคร Perfect เพราะฉะนั้นตรงน้ีจะท าให้เด็กทัว่ไปไดมี้
โอกาสเรียนรู้ท่ีจะอยูใ่นสังคมโลกต่อไปท่ีมนักวา้งข้ึนๆ อยา่งเราตอนเราเรียนหนงัสือเราไม่เคยเจอเด็ก
พิการ และเราก็ไม่รู้วา่จะปฏิบติัอยา่งไร ถา้เราเจอตั้งแต่ตอนน้ีนะ ตอนน้ีเราก็จะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีเจตคติท่ี
เรียกว่าบวก ไม่ใช่ไปเวทนาสงสารจนกระทัง่คิดว่าคนพิการท าอะไรไม่ได ้แต่เราอาจจะมีโอกาสได้
เขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่คนเรานั้นแตกต่างกนั แต่เรียนรู้ได ้มนัก็จะเกิดความเขา้ใจกนั อีกอนัหน่ึงในแง่ของ
ศาสนาพุทธ เด็กทัว่ไปของเรามีโอกาสท่ีจะได้ปฏิบติัธรรมะตลอดเวลาท่ีเขาอยู่เป็นเพื่อนกนัใช่ไหม 
ธรรมคืออะไร ธรรมคือการปฏิบติัดีต่อกนั ธรรมคือการเอ้ืออาทร เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือคนท่ี
เขาท าอะไรไม่ได ้และรับความช่วยเหลือจากคนท่ีเขาท าดีกวา่เราถูกไหม นัน่คือธรรม ธรรมคือการให้
ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น  เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น อัน น้ี ก็ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์  ย ก เ ว้น ว่ า ถ้ า เ ร า ไ ม่ อ ธิ บ า ย ใ ห ้                                
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เขา้ใจและเราไม่ท าให้มนั ดงันั้นเราจึงมีวิธีการหลงัจาก SEAT แลว้จะมีคู่มือบอกเวลาคุณจะเตรียมเด็ก
ทัว่ไปคุณจะท าคุณอาจจะตอ้งท า 

หรือท าบทบาทสมมติ เอาอะไรมาอุดหูให้เขาได้ยินไม่ถนัด เอาอะไรมาปิดตาเพื่อน 
สมมติวา่มีเพื่อนตาบอดจะมาเรียนร่วมก็เอาผา้ปิดตาเด็กทุกคนหรือคร่ึงหน่ึงของห้อง และอีกคร่ึงหน่ึง
เป็นผูช่้วย ดูซิวา่เราน้ีท าอะไรไม่ไดบ้า้งหรือเราท าอะไรแลว้ไม่ไดด้ัง่ใจ มนัก็จะเกิดความเขา้ใจวา่ เออ 
คนตาบอดเป็นแบบน้ีเอง หรือคนหูหนวก เราอุดหูน่ีเราร าคาญจะตายและเสียงมนักอ้งใช่ไหมค่ะ แต่เรา
น้ีเป็นคนปกติพอเราเปิดก็เหมือนเดิม แต่เราลองอุดหู อาจารยล์องอุดหูแลว้อาจารยพ์ดูมนัจะกอ้งและมนั
จะปวดหวั เพราะฉะนั้นเด็กเหล่าน้ีพอถามวา่รู้ซ้ึงไหมวา่การเป็นคนหูหนวกคืออะไร อาจจะไม่ซ้ึงเพราะ
เราท าประเด๋ียวประด๋าว แต่เกิดความเข้าใจ และเกิดการยอมรับว่ามันมีข้อจ ากัดบางประการ 
เพราะฉะนั้นส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมนัก็ตอ้งมีคู่มือ เราก็ท าคู่มือ ท่ี สพฐ. เขาก็ท าคู่มือวา่จะท ายงัไง เราก็ไป
บรรยายและเขาก็ท าคู่มือบอกเลยวา่จะเตรียมอยา่งไร จะท าความเขา้ใจอยา่งไร เด็กอนุบาลจึงจะเขา้ใจวา่
เพื่อนตาบอดนะ มองไม่เห็นนะ หนูจะจูงยงัไง แมก้ระทัง่อนุบาลยงัสอนได้ อนุบาลเล็กยงัสอนได ้
เพราะดิฉันเคยท าแลว้ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เอาน้องเนต ตาบอดเขา้ไปเรียนร่วม แลว้วนัหน่ึงก็ไปดู
ผีเส้ือ แลว้เด็กเล็กคนนั้น นอ้งเนต เราจะพาไปดูผีเส้ือดว้ย ผีเส้ือมีสีนะมีตั้งหลายๆ สีแลว้เด็กอนุบาลก็
เป็นปีเร่ิมเรียนสี มีสีแดง สีเขียว สีฟ้า อะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอก เนต เนตก็พูดว่าสวยจริงๆ เกิดอะไรข้ึน
ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กคนน้ี ขณะท่ีอายแุค่ 4 ขวบ เกิดอะไรข้ึน เกิดดว้ยธรรมชาติ รู้วา่เพื่อนมองไม่เห็นตอ้ง
อธิบายทั้งๆ ท่ีค  าศพัท์ความรู้ก็นอ้ยนิดแต่ยงัอุตส่าห์อธิบายและเพื่อนตอบสนองว่าไง สวยมาก คือมนั
ท าใหเ้ด็กคนนั้นเขาเรียนรู้ไปเร่ือยๆ เขาอาจจะวิเคราะห์อะไรไม่ไดม้ากแต่เขารู้วา่เพื่อนก็เห็นนะ แต่มนั
เห็นในน้ีไง ในจินตนาการ เขาอาจจะมาอธิบายเราเน่ืองจากเขาอาย ุ4 ขวบวา่ อ๋อ เนต เขาเห็นนะค่ะ เวลา
หนูพดู เนตเขาเห็นนะค่ะ แต่เขาอาจจะบอกเราไม่ไดว้า่เขาเห็นในจินตนาการ เพราะ เนต ไม่เห็นหรอก 
เนต เกิดมาก็ตาบอดเลย มืดบอดสนิท เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีมนัจะเกิด แต่เวลาเราจะคุยกบัผูบ้ริหารเรา
จะตอ้งพดูใหเ้ขาเขา้ใจ น่ีคือบริหารตวัแรกของนกัเรียน เพราะฉะนั้นนกัเรียนทุกคน การบริหารนกัเรียน
ไม่ใช่แต่การเตรียมความพร้อม แต่เด๋ียวเราจะโยงกบัตวัอ่ืนท่ีมนัเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัการเรียนการ
สอน เพราะฉะนั้นตวัแรก ตวันกัเรียน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
โอเค ก็หมายความวา่ SEAT ของอาจารยก์็จะเอา Student เป็น Center ใช่ไหมค่ะ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
เราจะดูเด็กเป็นเฉพาะบุคคล เพราะฉะนั้นคือหลกัการของการจดัการการสอนให้กบัเด็ก 

จริงๆ แลว้เด็กทุกคนควรจะเป็น Center แลว้ โดยการท่ีเราท า IEP นัน่แหละคือการท่ีเราให้เด็กเป็นตวัช้ี 
เป็นตวับ่งช้ีวา่เราจะท าอะไรให้เขา นอกเหนือไปจากหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยู ่มาตรฐานกลางท่ีมีอยู่ และมี
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อะไรอีกท่ีเราจะท าเพิ่ม หรือลดใหก้บัเขา  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก่อนท่ีจะไปตวัอ่ืนๆ นะค่ะพอดีเห็นอาจารยว์ิริยะบอกวา่อาจารยเ์ป็นตน้ต าหรับเลย และ

ก็เขียนต าราเก่ียวกับ SEAT ด้วย ทีน้ีอยากจะทราบว่าตอนท่ีอาจารย์เร่ิมเขียนน่ีอาจารย์ไปดูงาน
ต่างประเทศหรือเปล่า หรือวา่ไดแ้นวคิดมายงัไง หรือวา่จากประสบการณ์ของอาจารยเ์อง 

ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
คืออย่างน้ีค่ะ แน่นอนความรู้เราก็เรียนมาเยอะ เราก็ไดม้าเยอะอะไรอย่างน้ีนะค่ะ แต่ว่า

ในการท่ีจะมาพฒันาอะไรน้ีมนัจะตอ้งมาจากการท างานดว้ย และตอ้งเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงมนัจึง
จะเกิด ทีน้ีก็ ตอนท่ีท าเน่ืองจากส่งเด็กไปเรียนร่วมท่ีอนุบาลจากระดบัอนุบาลแลว้ก็ส่งเด็กไปเรียนร่วม
ท่ีโรงเรียนสาธิตสวนสุนนัทา และเราก็ไปเตรียมคลา้ยๆ แบบน้ีมนัก็เกิดจากการท า จากฐานความรู้ท่ีเรา
มี แต่พอท าไปท ามามนัยงัไม่จุใจ มนัมีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้โรงเรียนเขาก็ไม่มีอะไรจะยึด เราก็ไป
อบรมคร้ังท่ี 1 เอาไปทั้งโรงเรียนเลยนะค่ะ ผอ.มาดว้ย คือ ผอ.ให้มาหมดเลย ทั้งโรงเรียนเลยสาธิตสวน
สุนนัทา แลว้เขาไม่เคยรับเด็กตาบอด ตอนนั้นตาบอดเขาเคยรับแต่เด็กหูตึง แลว้เด็กหูตึงมนัท าเร่ืองอ่ืน
มนัน้อย แต่จริงๆ เด็กหูตึงตอ้งท าเยอะเหมือนกนั แต่เน่ืองจากเด็กร่างกายมนั โอเค ตาก็เห็น พอพูด
ไม่ไดเ้ขาก็อ่านปากบา้ง พอไดย้นิบา้งมีเคร่ืองช่วยฟังเขาก็พดูชา้ๆ มนัก็กล่อมแกลม้เอาตวัรอด แต่พอเรา
จะส่งตาไปมนัไม่ใช่มนัตอ้งเก่ียวโยงกนัหลายเร่ือง เช่น เร่ืองสภาพแวดลอ้ม เราก็บอกครู เราก็สอนครู
วา่ถา้จะบอกนอ้ง เนต วา่หอ้ง ผอ.อยูต่รงไหนตอ้งเร่ิมจากจุดท่ีนอ้ง เนต อยูก่็คือห้องเรียน แลว้ก็ให้นอ้ง 
เนต เดินเลาะไปแลว้เราก็สอนนอ้ง เนต แลว้วิธีเดิน คนตาบอดเขามีวิธีเดินโดยใชไ้มเ้ทา้ แลว้ก็เวลาเดิน
เพื่อจะไปดูวา่หอ้งใหเ้ดินเลาะฝาผนงัไป นอ้ง เนต เขาจะเดินเป็นใชไ้มเ้ทา้เป็น และเขาจะใชมื้อของเขา
เป็น คือเขาจะรู้วิธี เราสอนเขา เพราะฉะนั้นพอเราไปอบรม ครูเขาไดเ้ด๋ียวเดียวเขาก็ลืม เขาก็ไม่รู้วา่ท า
ไปๆ พี่ก็หงุดหงิดวา่ ท าไมเราถึงมนัไม่มีอะไรมาจบั พอตอนท่ีก าลงัพฒันาก็ค่อยๆ คิดทีละตวั ทีละตวั ก็
ไม่รู้ภาษาไทยจะเขียนยงัไง เช่น นักเรียน น.หนู แล้วพอสรุปโดยท่ี 2 ตวั E คือสภาพแวดล้อม
เพราะฉะนั้น น.หนู ส.เสือ ใช่ไหมค่ะ แลว้มนัก็คือกิจกรรม เพราะฉะนั้นเม่ือ น.หนู ส.เสือ ก.ไก่ แลว้พอ
ตวัสุดทา้ยคือ Tool เคร่ืองมือ ก็ ค.ควาย มนัก็ไม่ลงตวั แลว้หาอะไรก็ไม่ได ้คิดไม่ออกแลว้ตวัเองก็ไม่เก่ง
ภาษาไทย แต่ภาษาองักฤษ โอเคนะ ภาษาองักฤษใช้ได้ แต่ภาษาไทยไม่เก่งก็เอะท ายงัไงดี ก็คิดเป็น
ภาษาองักฤษ น้ีบงัเอิญช่วงท่ีก าลงัจะพฒันาก็มีอาจารยม์าจากแคนนาดามาท าเร่ือง SEAT ซ่ึงขณะท่ีเรา
คิด SEAT ไดแ้ลว้ เขาก็มาเล่าเร่ือง SEAT ตายแลว้มนัตรงกนัเกือบทั้งหมด ของเขาตวั S ตรงกบัเรา 
Student แต่เขาหมายถึงเฉพาะเด็กพิการ ของเขาไม่ใช่เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ของเขาคือ
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยเด็กเป็นเฉพาะบุคคล เขาเนน้ท่ีเด็กพิการ เช่นตวั S ก็คือ Student คนเดียว ไม่มี S ตวั E 
ของเขาก็เหมือนเขาคือเขาจะไปดู เขาจะไม่ดูระบบ เขาดูทุกระบบทั้งในระบบโรงเรียนและท่ีบา้นเด็ก 
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เขาก็จะไปประเมิน เช่น เด็กนอนราบไดอ้ยา่งเดียวนัง่ไม่ไดไ้ม่มีเคร่ืองช่วยพยุง เขาก็จะไปดูวา่ท่ีบา้นมี
อะไร ถา้มีเกา้อ้ี เขาจะดดัแปลงยงัไงเด็กถึงจะนัง่ได ้หรือว่าพอเด็กจะอาบน ้ า แลว้ท่ีบา้นเขาไม่เป็นอ่าง
ใหญ่ๆ แลว้เด็กจะอาบยงัไง เม่ือเด็กนัง่เกา้อ้ีรถเข็นมนัก็ตอ้งเอียง แลว้เอียงแอบแลว้ จ่วงมนัเป็นยงัไง
อะไรอยา่งน้ีเขาก็ตอ้งตวั T อีกตวัหน่ึงของเขาเน่ียมนัคือ ตวัสุดทา้ยเขาก็ Tool ของเราเป็นระบบการ
บริหารจดัการการเรียนร่วม เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดในเชิงบริหาร และเราพูดในเชิงโรงเรียนระบบ แต่
เราก็โยงไปถึงบา้นและก็โยงไปถึงชุมชน เพราะวา่เด็กเราบางทีตอ้งออกไป เช่น เด็กออทิสติกแลว้พอถึง
เวลาลูกเสือเขา้ค่ายเขาไม่ไดไ้ป เพราะบางทีค่ายลูกเสือนั้นมีบ่อน ้ า ครูก็กลวัตกน ้ าตาย หรือวา่เขาจะไป
ปีนเขาก็กลวัตกเขาบาดเจ็บ ครูก็เลยให้อยูบ่า้นซ่ึงอนัน้ีไม่ถูก การเรียนรู้มนัไม่ใช่อยูใ่นห้องเรียนทีเดียว 
หรือโรงเรียนเท่านั้น แต่มนัควรออกจากห้องเรียนบริเวณโรงเรียน ชุมชน ถูกไหมค่ะ มนัจะตอ้งอย่าง
นั้นเด็กจึงจะได้ประสบการณ์เต็ม เพราะฉะนั้นพอเราได้ตวั S ตวั E ของเราก็คือส่ิงแวดล้อม 
สภาพแวดลอ้ม ทีน้ีสภาพแวดลอ้มมนัหมายถึงอะไร สภาพแวดลอ้มเราหมายถึง 2 เร่ืองใหญ่ๆ เร่ืองท่ี 
หน่ึงนั้นก็คือเร่ืองทางกายภาพ เพราะอะไร เพราะโรงเรียนจ าเป็นจะตอ้งดูกายภาพของโรงเรียน เช่น ถา้
โรงเรียนมีเด็กนัง่เกา้อ้ีรถเขน็ แลว้ทางท่ีจะเขา้โรงเรียนแฉะไปหมดเลยพื้นท่ีโคลนสีแดง แลว้พอฝนตก
มนัก็จะเป็นกอ้นใหญ่ๆ เขน็ยงัไงก็เขน็ไม่ผา่น เพราะฉะนั้นส่ิงหน่ึงท่ีเราช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นก็คือถา้
ไม่มีเงินจริงๆ ก็ตอ้งไปคุยกบังบประมาณ ไปคุยกบั สพฐ. ไปคุยกบัเทศบาลถา้เป็นโรงเรียนเทศบาล ขอ
เพียง 1 เมตร เพราะเกา้อ้ีรถเขน็ลอ้มนัประมาณ 80 จริงๆ ลอ้มนัเล็กกวา่นั้นประมาณสัก 70 แลว้พอบวก
ลอ้ก็ประมาณ 80 แต่เราก็เผื่อไปอีกนิดหน่ึง ท าทางเมตรหน่ึงก็พอ แลว้ห้องน ้ าห้องเดียวพอ ไม่ตอ้งไป
ร้ือทุกห้องเลยท่ีเขาไปนัง่ยอง ไปร้ือห้องเดียวพอ แล้วก็เอาโถนัง่มาแทนแล้วก็อาจท าราวจบั ถา้เด็ก
พิการตั้งแต่ท่อนล่าง คือมนัข้ึนอยูก่บัเด็ก แลว้ก็ไม่จ  าเป็นวา่ถา้ปีการศึกษาน้ีมีเฉพาะดา้นกายพิการท่อน
ล่าง แลว้จะตอ้งไปท าเตรียมอกัษรเบรลลอ์ะไรไม่ตอ้ง เราบอกใหใ้ชโ้รงเรียนเป็นฐานใหเ้ป็น FBM  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
FBM คืออะไร 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
เดิมดิฉันใช้ SEAT เด่ียวๆ แต่พอมา สพฐ. โรงเรียน สพฐ.มนัเยอะมาก แลว้มนัยากจน

มนัต่างกนัเยอะ เราก็เลยบอกถา้เราตั้งมาตรฐานเราส่งอยา่งน้ีเน่ียนะ สภาพแวดลอ้มไม่มีใครท าไดห้รอก 
เราก็เลยเอา FBM มาจดัร่วมกบั SEAT เพื่อจะท าให้ SEAT มนัเวิคร์และง่ายข้ึน แทนท่ีจะลงทุนท าทุก
เร่ือง ทุกคนความพิการทั้งๆ ท่ีมีเด็กพิการประเภทเดียวก็ไม่ควร แต่ถา้มีเด็กหลายความพิการก็เด๋ียวค่อย
มาคิดเพิ่มเติม อย่างน้ีค่ะจึงใช้โรงเรียนเป็นฐานนะค่ะ ดูแต่ละโรงไป และก็นอกเหนือจากนั้นก็คือ 
ประเด๋ียวเราจะไปพูดถึงเร่ืองครูวา่ท าไมเราถึงเอา FBM มาจดั เพราะปรัชญาอะไรต่อมิอะไรของแต่ละ
โรงเรียนไม่เหมือนกนั เพราะฉะนั้นเราตอ้งให้อิสระโรงเรียน ท่ีจะช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า เพราะฉะนั้น



210 

ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองแรกคือกายภาพ พอส่วนท่ี สอง ซ่ึงส าคญัพอๆ กนัในการท่ีจะท าให้เด็กอยูด่ว้ยกนัอยา่ง
มีความสุข เรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพก็คือบุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นๆ บุคคลนั้นอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มนั้นๆ ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือเด็กไปโรงอาหารของโรงเรียน บุคคลส าคญัแน่นอนตอ้งเป็น
แม่ครัวหรือคนตกัของขายใช่ไหมค่ะท่ีจะให้บริการ เพราะฉะนั้นถา้เราอบรมแต่ครูแลว้เราไม่บอกใคร
เลยทั้งโรงเรียน แม่ครัวก็ไม่รู้ หลายคนนึกวา่คนตาบอดพดูไม่ได ้มนัเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงแปลกมาก 
พอเราเจอคนตาบอดมากบัคนปกติ เราจะพูดกบัคนปกติวา่เพื่อนช่ืออะไร เพื่อนเขาจะกินอะไร เราไป
สังเกตตามโรงเรียน เวลาเพื่อนจูงเพื่อนตาบอดไปแม่ครัวถามทนัทีลูกจ๋าเพื่อนเขาจะกินอะไร เราตอ้ง
สอนเด็กปกติว่าให้พูดวา่คุณป้าครับเพื่อนผมเขาพูดไดแ้ละเขาไดย้ินคุณป้า คุณป้าช่วยบอกวา่มีกบัขา้ว
อะไร เด่ียวเพื่อนผมสั่งเอง เพราะผมก็ไม่รู้วา่เขาอยากทานอะไร คือเราไม่อยากท าให้ผูใ้หญ่เขาเสียหนา้ 
แต่เราก็สอนเด็กเราให้พูดขอ้เท็จจริง ขอ้ท่ี 1 คือขอ้เท็จ จริง เหมือนกบัให้ขอ้เท็จ จริง ขอ้ท่ี 2 เม่ือให้
ขอ้เท็จจริงแลว้ก็ตอ้งพูดให้นุ่มนวลวา่ผมก็ไม่ทราบวา่เขาอยากจะทานอะไร เด๋ียวคุณป้าบอกก่อนแลว้
เด๋ียวเขาบอก เราก็ปล่อยแลว้เด็กทัว่ไปจะตอ้งน่ิงแลว้ให้ป้าพูดกบัเด็กตาบอด เพราะการท่ีเราจะพูดกบั
ใครส่วนหน่ึง คือการท่ีเราจะคุยกบัใครเรามองตา ทีน้ีพอคนตาบอดไม่ลืมตามอง มองไม่เห็นคนท่ีพูด
ดว้ยมนัอึดอดั นึกออกไหม พอเราจะพูดกบัเขาไม่มัน่ใจว่า เอะ เราพูดหรือเปล่าหรือเราจะพูดยงัไงดี
อะไรอย่างน้ี เพราะฉะนั้นพอเราค่อยๆ ปรับคนในสภาพแวดล้อมส าคญัมาก คนในสภาพแวดล้อม
อาจจะท าให้เด็กห่อเห่ียวไปทั้งวนัก็ได ้หรือผูป้กครองของเด็กทัว่ไปอาจจะสั่งห้ามลูกไม่ให้คบกบัเด็ก
พิการก็ได ้แลว้เราเจอแลว้ท่ีหาดใหญ่ เพราะเขารักกนั นุง้น้ิงๆ กนัทั้งวนัแลว้พอกลบัถึงบา้น เด็กสมยัน้ี
โทรศพัท์ เจา้หนูตาบอดเราก็เก่งโทรศพัทคุ์ยๆ ไอเ้จา้นัน่ก็คุย พ่อกบัแม่เขาโกรธ หาว่าไอเ้จา้น่ีเป็นตวั
ถ่วงแล้วพูดเยอะไม่ให้คบ เป็นเร่ืองเลยนะ แสดงว่าโรงเรียนไม่ได้เตรียม ไม่ได้ท  า ไม่ได้เตรียม
ผูป้กครอง คนท่ีผู ้ปกครองจะฟังมากท่ีสุดและเวลาไหนก็คือวนัมอบตัว เราก็ไปแนะน า ผอ.ว่า 
ผูป้กครองก็จะฟัง ผอ.คนเดียว หรือรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ เพราะฉะนั้นตอ้งเป็น ผอ.หรือรองเท่านั้นท่ีจะ
ประชุมผูป้กครองในวนัแรกท่ีเขาเอาลูกมาโรงเรียนวา่โครงการเรียนร่วมคือโครงการของโรงเรียนและ 
ผอ.สนบัสนุนเตม็ท่ี การท่ี ผอ.มีลกัษณะเป็นผูน้ าแลว้ก็ยนืยนักบัผูป้กครองวา่เป็นโครงการของโรงเรียน 
คณะกรรมการโรงเรียนก็รับทราบและเห็นชอบดว้ยแลว้ ก็จะท าให้พ่อ แม่ มีขอ้ต่อตา้นนอ้ยท่ีสุด ถึงเขา
คิดวา่จะมี เขาก็จะมีนอ้ยลง ทีน้ีถา้เรายิง่ใหค้วามรู้กบัเขาวา่ลูกเขาจะไดอ้ะไรอยา่งท่ีอธิบายใหอ้าจารยท์ั้ง 
2 ท่านทราบ เขาก็จะเบาใจวา่อ๋อตาบอดมาเรียนดว้ยไม่ใช่วา่จะมาแยง่ความสนใจจากครูไปหมด ครูจะ
ไปประคบประขมไอเ้จา้น่ี เปล่า แต่การเรียนดว้ยกนันั้นจะมีประโยชน์อะไร และน้ีคือการบริหารจดัการ
โดย ผอ. ตอ้ง ผอ. หรือรองเท่านั้น ถา้ใหค้รูนอ้ยข้ึนเวทีจบเฮ  

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มีผูป้กครองรังเกียจดว้ยหรือครับ 
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ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
เยอะค่ะอาจารยข์า เยอะมากยิ่งเด็กออทิสติกเราบางทีก็ไม่เขา้ใจ เขา้วงไหน วงนั้นแตก 

เขาก าลงัเล่นๆ อยู่หนูเดินเขา้ไปหนูไม่เห็นหรอกหนูไม่มองดว้ยหนูเหยียบเลย เพื่อนโกรธ เพื่อนบ่นก็
กลบัไปบอกพอ่แม่ พอ่แม่บอกวา่อยา่ไปเล่นกบัเขาซ่ีลูก แลว้ก็หา้มไม่ให้เขาเหยียบมาเล่นซ่ีลูก เวลาหนู
เล่นหนูก็นัง่เป็นวงกลมเลยไม่ให้เดินเขา้มาแลว้คอยกนัออก คือพ่อแม่เขาก็ฟังจากลูกโดยท่ีไม่มีความ
เขา้ใจ เพราะฉะนั้นส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองส าคญัแลว้มนัมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งปกติ
และพิการ เพราะฉะนั้นมนัไม่ใช่แต่สังคมมนัไม่ดีเท่านั้น แต่มนัเกิดผลกระทบต่อเด็ก เพราะฉะนั้นน่ีคือ
ส่ิงท่ีเราอยากจะให้โรงเรียนท า เพราะฉะนั้นโรงเรียนจะต้องท ายงัไง โรงเรียนอาจจะต้องแต่งตั้ ง
กรรมการ แล้วให้มีส่วนร่วมหลายๆ คนหลายระดบั และเชิญผูป้กครองทั้งผูป้กครองเด็กทัว่ไปและ
ผูป้กครองเด็กพิการเขา้มาเป็นกรรมการใหมี้ส่วนร่วม เราจึงเรียกวา่ FBM เพราะทุกคนจะมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ ร่วมเป็นเจา้ของโครงการ ไม่ใช่ปัดไปวา่หนู หนูเรียนการศึกษาพิเศษมาซ่ึงมีอยู ่
2 คนในโรงเรียน หนูรับโครงการน้ีไปลูก ซ่ึงโรงเรียนไทยจะท าอย่างนั้น หนูรับโครงการไป เรา
พยายามไปบอก ผอ.วา่ไม่ให้ท า ครูการศึกษาพิเศษไม่จ  าเป็นตอ้งรับโครงการเรียนร่วม แต่ถา้ ผอ.บอก 
ผอ.เป็นประธานเองหรือรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการเป็นประธานก็ท าไดแ้ละการบริหารแบบน้ีมนัง่ายข้ึนเยอะ 
แทนท่ีจะมีเร่ืองปวดหวัตามมานะค่ะ มนัตดัปัญหาไปไดต้ั้งเยอะก่อนท่ีอะไรมนัจะเกิดดว้ยซ ้ าไปมนัเป็น 
Activity เร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม ตวั A ท่ีเป็น Activity มนัหมายถึงไม่ใช่แต่เฉพาะกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนเท่านั้น มนัอาจมีความหมายกวา้งมากเช่น การบริหารจดัการหลกัสูตร มนัจะตอ้งมี
ผูบ้ริหารดูแล มันไม่ใช่ให้ครูไปบริหารจัดการหลักสูตร นึกออกไหมค่ะ เช่น การจดัตาราง การ
ปรับเปล่ียนห้องเรียน การก าหนดจ านวนเด็ก และการจะก าหนดว่าหลกัสูตรอะไร แน่นอนหลกัสูตร
ส่วนกลางให้แนวไปแลว้ มีหลกัสูตรแกนกลาง แต่โรงเรียนแต่ละโรงตอ้งบริหารหลกัสูตร ถูกไหมค่ะ 
ถา้ไม่บริหารหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัเด็กของโรงเรียนนั้นๆ โรงเรียนก็แย่ เพราะฉะนั้น FDM การ
บริหารจดัการโดยใช้ Hi School bestโรงเรียนเป็นฐานมนัจึงส าคญั เพราะโรงเรียนอาจจะไม่จ  าเป็น
จะตอ้งบรรจุทุกอยา่ง ทุกกลุ่มสาระ และรายละเอียดทั้งหมดให้กบัเด็กในช่วงชั้นท่ีหน่ึงคือ ป.1 ถึง ป.3 
เหมือนกบัเด็กท่ีอยูใ่นโรงเรียนมาแตรถูกไหม ไม่จ  าเป็น เด็กอยูเ่ขมรชายแดน เด็กพดูเขมรทั้งต าบล แลว้
เราบอกว่าเราอยากจะสอนทั้งภาษาองักฤษ ภาษาไทย ทั้งๆ ท่ีเด็กพูดภาษาไทยยงัไม่ไดแ้ต่เราจะสอน
ภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ เหมือนโรงเรียนมาแตร เพราะฉะนั้นการบริหารจดัการจึงส าคญั น้ีถามวา่ถา้
กบัเด็กพิการเราท ายงัไง เด็กพิการเรา อยา่งเช่น หูหนวกเด็กอนุบาลคนอ่ืนอาจจะมีค าศพัทก่์อนจะมาถึง
อนุบาลน่ีสัก 500 ค  า แต่ของเราอาจจะมีแค่ 200 ค  า แลว้อยู่ๆ  เราไม่บริหารอะไรเลย เราไม่ไดดู้เด็กอะไร
เลย แลว้เราไม่ท า IEP เลย เราตาย เพราะฉะนั้นการบริหารหลกัสูตรมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ทีน้ีการจดั
ตาราง การบริหารหลักสูตรมันเป็นเร่ืองของการเอาหลักสูตรท่ีเขาก าหนดมาดู มาวิเคราะห์ มา
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สังเคราะห์ มาประมวล มาตีแผ่ แล้วเราจะก าหนดยังไงว่า เราจะท ากับโรงเรียนน้ีย ังไง แล้ว
นอกเหนือจากนั้นเด็กพิการของเราหลายคนตอ้งการหลกัสูตรเฉพาะ อนัน้ีก็ตอ้งบริหารจดัการใหม้นัเกิด
หลกัสูตรเฉพาะ เช่น เด็กตาบอดจ าเป็นตอ้งไดอ้กัษรเบรลล์ ถา้เขาไม่เรียนรู้เขียนและอ่านอกัษรเบรลล์
แปลว่าเขาไม่รู้หนงัสือ เพราะเด๋ียวน้ีมนัมีเทปท่ีเขาเรียกว่าหนงัสือเสียงให้เขาฟัง แต่การฟังอย่างเดียว
ไม่ใช่อ่านออกและเขียนได ้การอ่านออกเขียนไดข้องคนตาบอดคืออกัษรเบรลล์ ตอ้งเขียนออกมาเป็น
กฎ กดออกมาเป็นจุดจึงจะรู้วา่ตวัไหนคือ ก.ไก่ แต่ถา้ฟังอยา่งเดียวค าวา่ ก.ไก่ไม่รู้ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ตรงน้ีเขาจะสอนยงัไงครับอาจารย ์
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
น่ีไงค่ะ มนัจึงตอ้งบริหารไง SEAT จึงบอกวา่เราจะตอ้งมีการบริหารจดัการหลกัสูตร ที

น้ีเวลาเรามีหลกัสูตรการสอนอกัษรเบรลล์ของโรงเรียนตาบอด โรงเรียนนั้นถา้มีเด็กตาบอดมาก็จ  าเป็น
จะตอ้งมีการบริหารตรงน้ี ทีน้ีถามวา่ถา้เขาไม่มีครูจะท ายงัไง เขาไม่มีครูถา้เด็กของเราไดรั้บการเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ แลว้ก็ไปอนุบาล สมมติเขามาคดั ป.1 โรงเรียนน้ี สมมติวา่ถา้แต่
ละจงัหวดัเขาให้เด็กไดเ้ตรียมความพร้อมตั้งแต่จุดใหญ่ๆ เป็นเส้นเอียง เส้นตั้งฉาก เส้นอะไรเรียบร้อย
แลว้ เด็กก็จะเร่ิมอ่านออกกนัไดไ้ปพร้อมๆ กนักบัเพื่อน ทีน้ีเวลาเราท าเราก็จะบอกกบัโรงเรียนว่าให้
โรงเรียนมาบอกศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มาพึ่งศูนย ์ทีน้ีถา้มนัอยูห่่างไกลมากเราก็ตอ้งมีการ arrange ให้เด็ก
มา อาจจะมาพกัท่ีศูนยแ์ลว้ก็เรียนอกัษรเบรลล์หรือไม่ก็ไปเขา้โรงเรียนสอนคนตาบอด ซ่ึงมีกระจายใน
ประเทศ แต่ก็อาจจะตอ้งยอมท่ีจะห่างลูก เพื่อให้ลูกไปเรียนรู้อกัษรเบรลล์ ในช่วงปิดเทอมก่อนเปิด
เทอม ป.1  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ อยา่งเคร่ืองท่ีจะเรียนอกัษรเบรลล ์สมมติผูป้กครองเขาบอกวา่ฉนัมีเงินฉนัจะ

ซ้ือเคร่ืองแลว้ไปสอนท่ีบา้นเป็นไปไดไ้หมค่ะ  
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ไดเ้พราะอะไรเด๋ียวจะเล่าให้ฟัง แต่ละศูนยเ์ขามีหลกัสูตร เขามีหลกัสูตรการสอนอกัษร

เบรลล ์การเขียนอกัษรเบรลล์ การอ่านอกัษรเบรลล์ เพราะฉะนั้นถา้ผูป้กครองอยากท าเองเขาก็ไปเรียน 
หรือครูท่ีเรารู้วา่มีโรงเรียนเรียนร่วมมีเด็กตาบอดไปเรียนก็ตอ้งไปเรียน Course หน่ึง และCourse น้ีมนั 
15 วนั เรียน 15 วนัแลว้ก็ตอ้งท าไดห้มดเลย และก็ตอ้งสอนไดด้ว้ย 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
หลกัสูตรยากไหมครับ 
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ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ไม่ยาก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สมมติว่ามีลูกหูหนวกเราเป็นผูป้กครองเราบอกว่าไม่รู้แหละเด๋ียวไปเรียนภาษามือ

เพื่อท่ีจะมาส่ือสารกบัลูกเราอยา่งน้ีมีไหม 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
มีค่ะ มีทั้งมูลนิธิก็จดั สมาคมคนหูหนวกก็จดั ราชสุดาก็จดั และศูนยก์ารศึกษาพิเศษก็จดั 

มี Course อยูแ่ลว้ ทีน้ีภาษามือจะยาก ยากกวา่เบรลล ์ภาษามือมนัก็มีสะกดได ้เรียกวา่สะกดน้ิวมือ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มนัเหมือนกันไหมครับแต่ละภาษา อย่างภาษามือของไทยกับภาษามือต่างประเทศ

เหมือนกนัไหมครับ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ไม่เหมือนค่ะ แต่มนัจะมีค า หรือมีท่าทางท่ีเอามาใชใ้นภาษามือท่ีจะใกลเ้คียงกนั 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ยงัสงสัยวา่คนต่างประเทศหูหนวกกบัคนไทยหูหนวกคุยกนัไดไ้หมค่ะ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
เขาคุยกนัไดดี้กวา่เรา สมมติเรารู้ภาษาองักฤษนั้นนะเราพดูภาษาองักฤษไดใ้นระดบัน้ีเรา

คุยกบัฝร่ังไดน้อ้ยกวา่คนหูหนวกคุยกบัฝร่ังดว้ยภาษามือ คนหน่ึงภาษามือไทย คนหน่ึงภาษามือฝร่ังแต่
จะไดม้ากกวา่นั้นเพราะเขามีค า ท่าทาง มนัเดาไดเ้ยอะกวา่เรา  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สมมติท่าทางเขาบอกวา่จะกินก็ตอ้งใส่ปากหมดแหละ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
มนัมีค่ะ มีเฉพาะค าศพัทห์ลายค าทีเดียวท่ีจะใชเ้หมือนๆ กนัและอยา่ลืมวา่ภาษามือน้ีมนั

เป็นภาษาท่าทางมนัมีตวัช่วยเยอะ เพราะฉะนั้นเขาจะคุยรู้เร่ืองกว่าท่ีเราจะพูดเจรจาดว้ยภาษา นั้นคือ
เร่ืองของหลกัสูตร และก็ยงัมีทกัษะท่ีจ าเป็น เช่น งานสมยัก่อนเราเรียกการงานพื้นฐานอาชีพถูกไหมค่ะ 
เราใหเ้ด็กไปเรียน เด็กตาบอดก็ตอ้งเรียน การบริหารหลกัสูตร ทีน้ีถา้เกิดไม่มีแลว้สมยัน้ีเราก็ยงัตอ้งจดั
ให้เด็กเรียน เช่น ตอนปิดเทอม ทีน้ีการบริหารหลกัสูตรบางทีโรงเรียนท าไม่ไดโ้รงเรียนเล็กๆ ไม่มีครู 
และเด็กเพียงคนเดียวมนัท ายาก เราก็จะเก็บเอาไวต้อนปิดเทอมนะค่ะ แลว้เราก็ส่งไปอยูโ่รงเรียนประจ า
ช่วงปิดเทอมเด็กก็จะไปเรียนวิธีซกัผา้ วิธีจดัเส้ือผา้ วิธีรีดผา้ วิธีท  าความสะอาด วิธีกวาดห้อง วิธีกวาด
บา้น วิธีท าอะไรอยา่งน้ี และก็เรียนพวกน้ีไปควบคู่กนัไป แต่มนัตอ้งใชก้ารบริหารจดัการและตอ้งรู้ว่า



214 

มนัมีนะหลกัสูตรพวกน้ี 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ไปเรียนท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษหรือครับอาจารย ์
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ใช่ค่ะ แลว้จริงๆ เราไปผูกโยงว่าถา้เขาจบหลกัสูตร 15 วนัของเราน้ี เขาจะมีสิทธิเป็นผู ้

ใหบ้ริการกบัเด็กพิการ เขาจะไดคู้ปองท่ีเราให้เด็กพิการ 2,000 บาท แลว้หลายคร้ังพอครูไปเรียนพ่อแม่
ก็มาเบิกคูปองให้ครูเพราะครูช่วยลูกเขาพิเศษ ก็อยา่งน้ีค่ะ ก็คือการให้บริการตาม IEP พ่อแม่ก็ไดด้ว้ย
นะค่ะ ถ้าพ่อแม่สอบผ่านได้วุฒิบตัรมา บริการลูกแล้วเอาเงินมาก็ได้ นอกจากการบริหารจดัการ
หลกัสูตรในเร่ืองของกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้การจดัท า IEP ก็อยู่ในตวัเองแลว้ การตรวจสอบ
ความตอ้งการของเด็ก เทคนิคการสอน การรายงานความกา้วหนา้ของเด็ก ของนกัเรียน การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนนอกหอ้งเรียนและในชุมชน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อนัน้ีคุณครูไปท าคร้ังเดียวก็รู้แลว้ IEP 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ไม่ค่ะ SEAT IEP น้ีเป็นคณะไม่ใช่ครูคนเดียว ตอ้งมีการประชุม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่วา่เขาจะตอ้งดูแลเด็กคนน้ีอยา่งใกลชิ้ด 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ครูทุกคนท่ีสอน 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ครูทุกคนท่ีสอนตอ้ง Report มา แลว้ก็มาเขา้คณะกรรมการ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
แต่ IEP เราท าเฉพาะเร่ืองท่ีเด็กมีปัญหา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ไม่ใช่ท าทุกเร่ือง 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ไม่ใช่ท าทุกเร่ือง ท าทุกเร่ืองครูตาย ท าเฉพาะเร่ืองท ามนัจ าเป็น และก าหนดเอาไวเ้ลยวา่

จะท าอะไร เช่น ปีน้ี ปีหน่ึงถา้ก าหนดถา้ก าหนดวตัถุประสงค์ระยะยาวเราไม่ให้เกิน 3 ขอ้ ถา้มนัเยอะ
เกินไป และมนัจดัยาก เพราะฉะนั้นให้ครูรู้จกัปรับหรือคุยกนัในคณะกรรมการวา่อนันั้นยอ่ยไป ถา้เรา
ตั้งวตัถุประสงค ์3 ขอ้ใหญ่ๆ อยา่งน้ีแลว้หลีกไปสู่วตัถุประสงคย์อ่ยๆ หรือ พฤตติกรรมอยา่งน้ี แลว้มนั
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จะออกมาแลว้มนัจะสนองต่อขอ้ใหญ่น้ี ไม่ตอ้งไปหยิบเอาขอ้ยอ่ยๆ มาตั้งเป็นวตัถุประสงคท์ั้งปีอยา่งน้ี 
ท าไม่ไหวหรอก  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สมมติวา่มีเด็กพิการ เอาตาบอดก็แลว้กนัง่ายๆ สมมติวา่อาจารยบ์อกวา่ทุกคนตอ้งมี IEP 

ทีน้ีก็หมายความว่าครูทุกคนท่ีดูแล ท่ีสอนเขาอยู่ก็จะต้องรู้ว่าเด็กพิการคนน้ีมีโปรแกรมอะไรเน่ียก็
หมายความว่าคนน้ีสอนคณิตศาสตร์ คนน้ีสอนภาษาไทย คนน้ีสอนวิทยาศาสตร์ อนัน้ีส าหรับคนตา
บอดนะ ทีน้ีพวกคุณครูก็คงจะตอ้งมาคุยกนัวา่การท่ีเราจะพฒันาเด็กสักคนหน่ึงให้มนัมี IEP ให้มนัเป็น
เหมือนกบัว่าเราช่วยเขาจนกระทัง่เขาประสบความส าเร็จได ้ตอ้งวตัถุประสงค์ 1, 2, 3 เพื่อจะเห็น
ววิฒันาการของเขา 

ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ทีน้ีอยา่งเช่นวา่คนตาบอดหน่ึงคนเน่ียเขาไม่มีปัญหาเลยเร่ืองภาษาเราก็ไม่ตอ้งมาเตรียม 

แต่เขาตอ้งการอกัษรเบรลล ์เราตอ้งเขียนใน IEP มนัไม่ใช่แค่วา่จุดอ่อนแค่นั้น แต่มนัจะมีขอ้อีกขอ้หน่ึง
คือ need ของเด็กท าไมเราถึงตอ้งตรวจสอบก่อน ก็เพราะเรารู้วา่คร่าวๆ เอาคร่าวๆ ดูเป็นกลุ่มก่อน รวม
เป็นกอ้นๆ ก่อน วา่กลุ่มเด็กตาบอด 1 ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดก็คือ อ่านออก เขียนไดอ้กัษรเบรลลถ์า้เขาบอดสนิท
นะค่ะ 2. เขาตอ้งได ้dary building skill อนัน้ีคือหลกัสูตรเฉพาะท่ีเขาตอ้งได ้3. การเดินทาง Orientation 
Mobility เขาต้องได้ก็คือการใช้ไมเ้ทา้ขาวกับการเดินทางเขาตอ้งท าได้ ถ้าท าไม่ได้เขาจะไม่เป็น 
independent เพราะฉะนั้นอนัน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดถูกไหมค่ะ ส าหรับเขา อนัน้ีนอกเหนือจากการเรียน
การสอนธรรมดา แต่อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งไดเ้น่ืองจากตาบอดหรือหูหนวกส่ิงท่ีดีท่ีสุดเลยคือภาษา ถา้หู
หนวกสนิทก็คือภาษามือจึงตอ้งเรียนรู้ภาษามือ แลว้เด๋ียวน้ีเราก าลงัจะพิสูจน์วา่ควรจะเรียนภาษามือเป็น
ภาษาแม่ดว้ยซ ้ า แลว้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 Second nice work โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตั้งแต่แรกเกิด 
ถา้สมมติหนวกมาตั้งแต่เกิด เพราะฉะนั้นส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมนัจะบอก มนัจะตอ้งเขียนไปใน IEP เราจะรู้
คร่าวๆ วา่เด็กกลุ่มน้ีจะตอ้งการอะไร เด็กกลุ่มน้ีตอ้งการอะไร อยา่งเช่นเด็กคนหน่ึงเขาเป็นอมัพาตคร่ึง
ท่อน เขาเป็นอมัพาตคร่ึงท่อนก็คือกระดูกสันหลังของเขามนัมีรู มนัไม่เช่ือมต่อกัน เพราะฉะนั้น
เส้นประสาทตรงนั้นมนัถูกท าลาย พอถูกท าลายส่วนมากก็จะพิการตั้งแต่คร่ึงตวั เพราะฉะนั้นเด็กบาง
คนเน่ียเขาขบัถ่ายไม่ไดเ้อง มนัจะไหลจะฉ่ีตลอดเวลาจะอึตอนไหนก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะ
ตอ้งต่อท่อเขาเรียกวา่ใส่ถุงหนา้ทอ้งก็ได ้แต่การท่ีเด็กใส่ถุงหนา้ทอ้งมนัมีวนัเต็ม ถา้เป็นผูใ้หญ่เขารู้เขา
จะเขา้หอ้งน ้า แต่ถา้เป็นเด็กเล็กๆ 4 ขวบ 5 ขวบ เช่ือไหมวา่เราสอนใหเ้ขาเปล่ียนตั้งแต่ 4 ขวบ 3 ขวบ ถา้
เขาเดินไดเ้ขารู้เร่ืองแลว้ แต่ถา้เขาไม่ถอด ถา้เขาไม่เปล่ียนมนัไหลเป็นทางและเหม็นมากเลย เพื่อนก็
รังเกียจ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมนัจะตอ้งเขียนใน IEP ไม่ใช่ว่าจุดอ่อนอย่างเดียว need เช่นเด็กท่ีเป็น
โรคเบาหวานในเด็ก need ของเขามนัคืออะไร มนัคือการควบคุมอาหาร เพราะฉะนั้นโรงเรียนตอ้งดูแล 
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ถา้เขาไม่เอาอาหารมาจากบา้นโรงเรียนตอ้งดูแล และครูประจ าชั้นตอ้งใส่ลูกอมไวใ้นชั้นหรือล้ินชัก 
เพราะเด็กเกิดอาการ อินฟิวเรชัน่ช็อค ไดคื้อน ้ าตาลในเลือดมนัต ่าเกินไปก็ตอ้งเอา ทอปป้ี ใส่ปากเลย 
นัน่คือการช่วยเด็กรอดชีวติ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มีเยอะไหมครับ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ไม่เยอะ เด๋ียวน้ีจ านวนเยอะมากข้ึน หมอบอก เพื่อนท่ีเป็นหมออยู่จุฬาบอก พบวา่เด็กท่ี

เป็นเบาหวานในเด็กมาก และเบาหวานในเด็กมนัมี 2 อยา่ง ก็คือมนัเหมือนกบัมากบัพนัธุกรรม กบัอีก
อนัหน่ึงคือสภาพแวดลอ้มกบัอะไรท่ีเขาทานไป หรือพนัธุกรรมนั้นก็หมายความวา่ตวัของเรารับน ้ าตาล
ไดน้อ้ยมากมนัก็จะสูงแลว้ เพราะฉะนั้น IEP ไม่ใช่ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อ๋อ ไม่ใช่วา่ท าทุกเร่ือง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนแรกคิดวา่ท าทุกเร่ือง 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ทุกกลุ่มสาระ 8 กลุ่มเขียนท าไม อยา่งน้ีอาจารยเ์ขียนสัก 10 เดือนก็เขียนไม่เสร็จ ไม่เอา 

1.เราตอ้งการตวัเด็กดอ้ยอะไร 2. need อะไร จริงๆ แลว้หลกัๆ ก็คือแค่นั้น แลว้ IEP ก็มนัเหมือนสัญญา
ท่ีเราเขียนให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้นเองแต่ need หลกัๆ สองเร่ืองใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นมนัก็จะไป
โยงกบัเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก บริการท่ีเด็กจะตอ้งไดรั้บ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หรืออาจจะไปโยงกบัตวั E 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ตวั E อะไรอยา่งน้ีค่ะ ไปโยงทุกเร่ือง ทีน้ีถา้เกิดเขาเป็นเด็กร่างกายพิการ เพราะฉะนั้นใน 

IEP สมมติวา่เป็นคนแรกของโรงเรียนน้ี ใน IEP ตอ้งเขียนแลว้บอกเด็ก need อะไรบอกเด็ก need โถ
ส้วม ส้วมท่ีมีโถนัง่ และอาจจะตอ้งมีราวจบั มนัก็ตอ้งรีบปรับก่อนเขามาโรงเรียน อยา่งน้ีเป็นตน้ แลว้
อาจจะตอ้งจดัการเร่ืองของตารางเรียน เช่น ตอนอยู ่ป.1 ก็อยูช่ั้นหน่ึง ป.2 ก็อยูช่ั้นหน่ึง ป.3 ก็อยูช่ั้นหน่ึง 
ป.4 จนกระทั้งจบ ป.6 ก็อยูช่ั้นหน่ึง คือเล่ือนไหลสับเปล่ียน เด็ก ป.1 เราก็ไม่อยากให้ข้ึนไปชั้น 2 เราก็
อาจใหอ้ยู ่ป.1 ก็ให้อยูช่ั้นล่างนั้นแหละ แต่พอเขาข้ึน ป.4 ก็เอา ป.4 สลบักบั ป.3 อยา่งน้ีเป็นตน้ พอเขา
ข้ึน ป.5 ก็สลบักบั ป.6 อะไรอยา่งน้ีท าได ้และนอกจากนั้นการประกนัคุณภาพก็ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของ 
activity คือถ้าเราสอนเด็กพิการแลว้เราบอกไม่เป็นไรค่ะดิฉันท าบุญนะค่ะ แม่เขาบอกว่าอาจารยข์า
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อาจารยท์  าบุญใหก้บัแม่มากเลย ใหก้นัทั้งครอบครัวเลย ท่ีให้โอกาสมาโรงเรียน แต่ถามวา่มาแลว้ทั้งวนั
ท าอะไร ไม่รู้ IEP ก็มัว่ๆ ไม่มีการตั้งใจ ใส่ใจวา่เด็กจะไดอ้ะไร ไม่มีการประเมิน ไม่มีการตรวจสอบ 
เพราะฉะนั้นเราจึงยึดหลกัว่า acceptability การจดัการเรียนการสอนกิจกรรมของคุณนั้นจะตอ้งมี
คุณภาพ จะตอ้งมีการประกนัวา่เด็กไดใ้นส่ิงท่ีเขาตอ้งการ เด็กไดใ้นส่ิงท่ีเขาขาด และเด็กสามารถพฒันา
ในส่ิงท่ีเขาดีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน และเขาจะไดรั้บการดูแลทั้งระบบ ไม่ใช่เร่ืองเรียนอย่างเดียว วิชาการ
อยา่งเดียว มนัตอ้งทุกเร่ือง เช่น เร่ืองอาหารการกิน วดัส่วนสูง ชัง่น ้าหนกั มนัตอ้งท ากบัเด็กทุกคนไม่ใช่
ท ากบัเด็กพิการถูกไหมค่ะ เพราะฉะนั้นตรงน้ีก็ตอ้งอยูใ่นน้ี หรือว่าการบริหารการวางแผนท่ีจะรับเด็ก
เขา้มาเรียน อนัน้ีก็เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของโรงเรียนท่ีจะตอ้งอยูก่บัผูบ้ริหารนะค่ะ จดัตารางเรียนการ
ประสานความร่วมมือ การนิเทศติดตามประมวลผล การปรับปรุงงานอนัน้ีคือกิจกรรม และกิจกรรม
การศึกษานะค่ะ ทั้งในและนอกเพราะฉะนั้นมนั activity แต่ทีน้ีไม่ใช่หมายถึงแต่เพียงการจดัการเรียน
การสอนเท่านั้น แต่มนัหมายรวมหลายๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนั ตวัสุดทา้ยตวั T Tool เคร่ืองมือจริงๆ แลว้ 
Tool  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยนึ์กถึงอะไรค่ะเคร่ืองมือ ตอนอาจารยเ์ขียน Tool 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
Tool หมายถึงว่าถา้โรงเรียนนั้นจดัการเรียนการสอนการจดัโครงการเรียนร่วม แลว้ไม่

บรรจุงานส่วนน้ีลงในวิสัยทศัน์ พนัธะกิจของโรงเรียน ไม่ครบถว้น ไม่ใช่การบริหารท่ีดี เพราะฉะนั้น
การบริหารท่ีดีตอ้งเร่ิมตน้จากนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธะกิจของโรงเรียน ซ่ึงเด๋ียวน้ีโรงเรียนทุกโรงเรียน
มี เวลาเราไปเยีย่มโรงเรียนก็จะเขียนเลยนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธะกิจของโรงเรียน บางทีก็ไม่มี นโยบาย 
เพราะเขาเอานโยบายมาจากกระทรวง แต่เขาจะเขียนวา่วิสัยทศัน์ของโรงเรียนน้ีคืออะไร พนัธะกิจของ
โรงเรียนน้ีคืออะไร เราอยากใหโ้รงเรียนเอาเร่ืองน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย และเป็นส่วนหน่ึงของ
วสิัยทศัน์ และเป็นส่วนหน่ึงของพนัธะกิจ เพราะฉะนั้นถา้โรงเรียนไม่ก าหนด ไม่สามารถจะบริหารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ก าหนดแลว้ คณะกรรมการประจ าโรงเรียนจะรู้ ผูป้กครองทุกคนจะรู้ ครูทุก
คนจะรู้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะรู้ มนัก็เหมือนกบัการท าด้วยกนัและรับรู้ดว้ยกนัว่าน่ีคือความ
รับผิดชอบของทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครองดว้ย เร่ืองท่ี 2 คืองบประมาณ งบประมาณเป็นเคร่ืองมือ
อยา่งหน่ึง ถา้ไม่มีงบประมาณก็ท าได ้แต่แบบกระพร่อมกระแพร่ม เพราะฉะนั้นเราจึงขอผูบ้ริหารวา่ให้
ก าหนดงบประมาณของโรงเรียนส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองน้ี แต่จะมากจะนอ้ยแลว้แต่โรงเรียน บางโรงเรียน
ไดปี้หน่ึงไม่ก่ีหม่ืน โรงเรียนขนาดเล็กว่าถา้อย่างนั้นตั้งไวพ้นัหน่ึงก็ได ้แต่ให้มนัมีเห็น ให้มนัมีหมวด
เงินเห็นวา่มีงบประมาณจดัสรรไวส้ าหรับจดัโครงการเรียนร่วม มนัจึงจะเกิดประโยชน์ มนัจึงจะเกิดผล 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มีอยูใ่นแผนไหมค่ะ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
มนัต้องอยู่ ถ้ามนัหลุดแผนเม่ือไหร่ค่ะอาจารย์จะไม่มีใครสนใจ เพราะฉะนั้นน่ีคือ

หลกัการของการบริหารจดัการวา่จะตอ้งอยูเ่ป็นหมวดหน่ึงและจะตอ้งมีเงิน ระบบการบริหารจดัการก็
เป็นเคร่ืองมือ ระบบการบริหารจดัการ เช่น การจดัระบบขอ้มูล ขอ้มูลเด็กพิการมนัอาจจะไม่เหมือนกบั
เด็กทัว่ไปทุกขอ้ เพราะฉะนั้นโรงเรียนจะตอ้งตระหนักรู้และจะตอ้งขวนขวายท่ีจะจดัระบบข้อมูล
เพิ่มเติมส าหรับเด็กพิการเช่น ประเภทความพิการไดรั้บความช่วยเหลืออะไรไปบา้งแลว้ อะไรต่างๆ 
เหล่าน้ี หรือว่าเด็กอายุเท่าไหร่ พิการประเภทไหน มีจ านวนเท่าไหร่ในโรงเรียน อะไรพวกน้ีจะตอ้งมี
การจดัการขอ้มูลเพิ่มเติมจากระบบฐานขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูห่รือการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันา
คุณภาพ บุคลากรตอ้งเป็นเคร่ืองมือ เอามาพฒันาการเรียนการสอนของครูและเด็ก การเรียนรู้ของเด็ก ถา้
เราไม่จัดการทรัพยากร เราบอกว่าให้ครูสองคนเท่านั้ นในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบโครงการน้ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ตายหรอกแต่มนัจะ แคระและแกรน แต่ถา้เราบอกวา่บุคลากรทุกคนแมก้ระทัง่แม่ครัว
ก็มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก และสอนเด็กให้เกิดการเรียนรู้ในระหวา่งรับประทานอาหารหรือ
การเลือกอาหาร การรู้จกัอาหารรู้ว่าเน้ือหมูเขาไปท าอะไรบา้ง กระเพาเอย อะไรเอย มีหลายประเภท 
แล้วเผ็ดมาก เผ็ดน้อยมนัเป็นการเรียนรู้ทั้งส้ินส าหรับเด็กของเรา การส่ือสารในองค์กรถือว่าเป็น
เคร่ืองมือ ถ้าผูบ้ริหาร ส่ือสารได้ตั้งแต่ นโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธะกิจ และให้ทุกคนรู้ไม่ว่าจะในการ
ประชุมใหญ่ หรือการดูแลเด็กหน้าเสาธง อะไร ถา้เราสามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็น
เคร่ืองมือช่วยให้โครงการน้ีมีประสิทธิภาพ เช่น ส่ือสารกบัพ่อ แม่ ไม่ใช่ง่ายๆ นะค่ะ ไม่ใช่อยู่ๆ  ก็ คุณ
โรงเรียนผมมีโครงการเรียนร่วม คุณตอ้งยอมรับเด็กพิการถา้คุณอยากให้ลูกคุณเรียนโรงเรียนผมคุณ
ตอ้งเอาลูกคุณมา คุณตอ้งยอมรับ จบ ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่โครงการศึกษา นั้นคือการบอก สั่งให้ยอมรับ 
เพราะฉะนั้นการส่ือสารเป็นเร่ืองส าคญัมาก และก็การประสานงานกบัคนอ่ืนๆ ทั้งในและนอก เช่น ครู
การศึกษาพิเศษก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะประสานกับครูทัว่ไป เพราะหลายคร้ังครูทัว่ไปจะเกิดความรู้สึก
หงุดหงิดวา่ครูการศึกษาพิเศษไดต้งัค ์ครูทัว่ไปไม่ไดต้งัค ์ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุยกบัอาจารยบ์างท่ีโรงเรียนเขาบอกวา่ผูบ้ริหารไม่สนใจใจเด็กพิการ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
เพราะผูบ้ริหารไม่เขา้ใจ เพราะผูบ้ริหารไม่บริหาร บริหารจะไม่เกิด ดิฉนัเช่ือวา่ผูบ้ริหาร

ส าคญัมาก และเกือบจะส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้โครงการน้ีเดินไปไดแ้ละก็เป็นท่ียอมรับ โอเค และก็มีทั้ง
เร่ืองกฎกระทรวง เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกก็เป็นเร่ือง ส่ือบริการต าราความช่วยเหลืออ่ืนใด



219 

ทางการศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและนกัวชิาการอ่ืน อาชีพอ่ืนๆ เช่น ครูภาษามือ ครูล่าม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยากจะเรียนถามท่านอาจารย ์คือความเห็นท่ีท่านอาจารยว์า่มาทั้งหมดน้ี ก็คิดวา่เป็นส่ิง

ท่ีดีมาก แต่อาจารยฝั์นมากไปหรือเปล่า โรงเรียนอ่ืนเขาท าหรือเปล่า เขา้ร่วมโครงการหรือเปล่าค่ะ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
มีนักศึกษาปริญญาเอกคนหน่ึง เขาก็มาศึกษา Seat ตรงน้ี เขาก าลังท าปริญญาเอก

การศึกษาพิเศษท่ี มหาวทิยาลยั Oregon เขาฝันมากกวา่ดิฉนัเสียอีก ถา้เรายิง่ไม่มีอะไรเป็นแนวให้เขาจบั
ยดึไวย้ิง่ไปกนัใหญ่ เม่ือก่อนน้ียิ่งกวา่น้ีอีกไม่ท าไอโ้นน้ ไม่ท าไอน่ี้ เด๋ียวน้ียงัมีวา่ พอไปถึงโรงเรียนเรา
เห็นวิสัยทศัน์เขาข้ึน และเม่ือก่อนน่ีเขาแยกนะ เขาแยกวิสัยทัศน์ส าหรับเด็กพิการ วิสัยทศัน์ของ
โรงเรียน เราก็บอกไม่ตอ้งแยก เอาไปใส่ปนกนัไปเลย ให้มีนิดหน่ึงให้พูดว่า สมมติว่าโรงเรียนน้ีมุ่ง
พฒันาเด็ก เราก็อาจจะบอกวา่เด็กทุกคน หรือเด็กทุกคนรวมถึงเด็กพิการเรียนร่วม คือเราอยากให้มนัอยู่
ในอนัเดียวกนั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
และตอนน้ีถา้สมมติเขาบอกว่า โอเค เขายินดีท่ีจะปฏิบติัตามปรัชญา SEAT และทาง

กระทรวงศึกษามีงบประมาณใหเ้ขาไหม แต่ละโรงเรียน 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ก็มีค่ะ ท่ีแต่ละโรงเรียนท่ีเราให้ไปโรงเรียนละ 10,000 บาทตอนนั้น ตอนแรกนะค่ะ เรา

ให้โรงเรียนละ 40,000 บาท ปีแรกท่ีเราท า เพราะเราอยากให้เขาท าและจ านวนยงัน้อยเพียง 390 โรง 
เด๋ียวน้ีมี 7,500 โรง ใหไ้ดน้อ้ยก็ตอ้งเฉล่ียกนัไป  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่ตอนน้ีไม่มีแลว้ใช่ไหมค่ะ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
มีอยูค่่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ ยงัมีอยู ่อาจจะวา่เงินอาจจะนิดหน่อย 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ไม่มากเหมือนเดิม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ ไม่มากเหมือนเดิมนะค่ะ เขาตอ้งสมคัรดว้ยใช่ไหมค่ะ 
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ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
เขาตอ้งประกาศ ตอ้งคดัเลือกดว้ย คือเขาประกาศแลว้ เราก็ไปดูโรงเรียนวา่พร้อมหรือไม่ 

แต่นโยบายใหม่จะให้ท าทุกโรงไม่มีการเลือกแล้วเพราะกฎหมายบงัคบัไว ้กฎหมายฉบบัล่าสุดเรา
บงัคบัเลยนะหา้มปฏิเสธ อยูบ่นพื้นฐานของความพิการ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ใครเป็นคนตามไปดูค่ะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษหรือค่ะ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ศึกษานิเทศกข์องเขา ศึกษานิเทศกข์องเขตพื้นท่ี เขามีส านกังานเขตพื้นท่ี แต่ละเขตพื้นท่ี

ในจงัหวดั ก็มีอยู่หลายเขตอย่างเช่น โคราช ใหญ่มากก็มี 7 ส านกังานเขตพื้นท่ี เขาก็ตอ้งมีหน้าท่ีไป
ติดตาม ประเมิน ดูวา่ท าไม่ท า แลว้ก็ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน เช่น จดัหลกัสูตร
ให ้พฒันาบุคลากรใหอ้ะไรอยา่งน้ี และก็ไปช่วยนิเทศร่วมกบัศึกษานิเทศก ์

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อยา่งน้ีก็ตอ้งเตรียมพร้อมก่อน 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
จริงๆ แลว้ตอนแรกเราเตรียมเยอะ เราเตรียมเป็นปีก่อนท่ีเราจะท า ของ สพฐ.นะ  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้มีไหมค่ะท่ีท า SEAT แลว้เป็นตน้แบบไดเ้ลยอะไรอยา่งน้ี 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
มี เขามี เขาเรียกวา่โรงเรียนตน้แบบ  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มนัเลยดู Perfect มากเลย 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ปัจจุบนัเป็นโรงเรียนอะไรครับท่ีเขาท าไดดี้ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
มีค่ะ มีหลายช่ืออยูท่ี่ สพฐ. สพฐ.เขามีค่ะ เขามี List เลยวา่โรงเรียนเหล่าน้ีเป็นโรงเรียน

แกนน าจดัการเรียนร่วม เขาเรียกโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม แลว้ก็จะมีสัมมนา ประชุมสัมมนา 
เขาเรียกประชุมสัมมนาปฏิบติัการ และก็คนท่ีเก่งๆ จะมา Present และก็จะมีการจดั แต่ละภาคเขาก็มี
การท าเขาก็ Chair กนันะค่ะ แลกเปล่ียนเรียนรู้หลงัจากน้ีนะ หลงัจากท่ีเรามีเวลา และทุกปีเขาก็จะมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั และก็จะมา Present และก็ไดร้างวลั เขาแข่งกนั เขาแข่งตั้งแต่ระดบัจงัหวดั แลว้
ระดบัภาค แลว้ระดบัเขต แต่เด๋ียวน้ีไม่รู้นะวา่ท าหรือเปล่าเพราะวา่มนัเยอะ  
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนเร่ิมโครงการใหเ้งินอุดหนุนไดม้ากนะค่ะ 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
ค่ะ ท าแลว้ก็เขม้แขง็ แต่ตอนหลงัๆ น่ีมนัตั้ง 7,500 โรงเรียน 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
โรงเรียนมนัเยอะข้ึนคนดูแลก็ดูแลไม่ทัว่ถึง 
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ 
โรงเรียนตั้ง 7,500 แลว้ก็เด๋ียวตอ้งท าตั้ง สามหม่ืนกวา่โรง มนัก็ตอ้งเป็นงบประมาณปกติ

ไป ถา้จะมาใหอ้ะไรพิเศษน่ีมนัยากนะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ ขอบคุณท่านอาจารยม์าก ส าหรับขอ้คิดเห็นต่างๆ ของท่านอาจารยว์นัน้ี และ

พอจะมองเห็นแล้วว่าโรงเรียนในสังกัด กทม. หลายโรงเรียน ได้น าการจัดการเรียนร่วมไปใช้มี
ประมาณกวา่ 100 โรงเรียนแลว้ค่ะ กราบขอบพระคุณอีกคร้ังค่ะ 
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5. ถอดเทปการสัมภาษณ์ ดร.สุจินดา ผ่องอักษร11 ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอ้งขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะค่ะท่ีได้อนุญาตและให้เวลามาสัมภาษณ์ท่า

อาจารยใ์นวนัน้ี  อยากเรียนถามท่านอาจารยค์  าถามแรกเลยนะค่ะเก่ียวกบัปรัชญาของโรงเรียนเรียนร่วม
วา่เป็นอยา่งไรค่ะ 

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ปรัชญาของโรงเรียนเรียนร่วมก็คือ สมมติเอาอย่างย่อๆ ประเด็นส าคญัก็จะมี 4 ด้าน

ใหญ่ๆ ดา้นแรกก็คือเด็กท่ีมีความบกพร่องหรือพิการประเภทต่างๆ ถา้เจอตอ้งรีบช่วยทนัที นั้นคือการ
ให้บริการระยะแรกเร่ิมอนัน้ีคืออนัแรกนะค่ะ เพราะว่ายิ่งในช่วงอายุ 0-3 ปี ถา้เด็กได้รับบริการและ
สมองเขาก าลงัเติบโตเต็มท่ี เขาก็จะไดรั้บการพฒันาจะช่วยในส่ิงท่ีเขาเหลือน้อยอยูห่รือส่ิงท่ีบกพร่อง
ให้ได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด เป็นการพฒันาสมองในช่วงแรก ก็จะมีการ
ใหบ้ริการระยะแรกเร่ิมโดยศูนยก์ารศึกษาพิเศษเพื่อเตรียมเด็กใหพ้ร้อมและก็ส่งต่อเขา้เรียนร่วม ทีน้ีเม่ือ
เขา้เรียนร่วมได้หรือว่าได้รับการศึกษาแล้ว อนัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการจดัให้ได้รับการศึกษาใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจ ากดันอ้ยท่ีสุด นัน่คือชั้นเรียนร่วม เด็กจะไดโ้อกาสไดร่้วมในสังคมกบัโลกปกติ
สังคมทัว่ไป เพราะฉะนั้นตรงน้ีก็คือจะตอ้งดูแลวา่เด็กมีความบกพร่องอะไร ทั้งการจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้สามารถเรียนรู้ได ้ก าจดัส่ิงต่างๆ ท่ีจะรบกวนเด็ก ให้เด็กสามารถเรียนรู้ไดใ้นห้องเรียน อาจจะเป็น
บางคนตอ้งการอุปกรณ์ก็สามารถเรียนรู้ได ้เช่น เด็กตา เด็กหู อะไรอยา่งน้ี หรือบางคนจ าเป็นตอ้งปรับ
ในเร่ืองของห้องเรียนคู่ขนาน บางทีตอ้งจดัห้องเรียนไม่ให้ส่ิงรบกวน บางคนสมาธิสั้นจะตอ้งนัง่หน้า
อะไรอยา่งน้ี คือตอ้งจดัสภาพแวดลอ้ม ตอ้งดูเด็กเป็นคนๆ ไปวา่ควรจะจดัอยา่งไรให้เขาสามารถเรียนรู้
ไดโ้ดยมีขอ้จ ากดัส าหรับเขาน้อยท่ีสุด โดยท่ีเราก็จะมีกฎหมายสนบัสนุนส่วนหน่ึงในเร่ืองของให้เด็ก
ไดรั้บบริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการหรือความช่วยเหลือใดๆ ทางการศึกษา และก็มีเร่ืองของ
สิทธิท่ีเด็กพิการจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ย ส่วนท่ี 3 ก็คือการใหบ้ริการเด็กกลุ่มน้ีจะตอ้งเป็นการ
ให้บริการท่ีสนองความแตกต่างเฉพาะบุคคล เพราะฉะนั้นเราจะมีการให้บริการโดยผ่านการจัด
การศึกษาโดยผ่านแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ในตวัแผนตวัน้ีก็จะเป็นการท่ีจะวางแผนการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กคนน้ีใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยจะมีทีมงาน ครูผูส้อนจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

                                           
11 สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2554 
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เก่ียวกบัเด็กทั้งหมด ขอ้มูลจากแพทย ์จากการสังเกต จากท่ีบา้น รวบรวมขอ้มูลไวใ้ห้ครบถว้นเพื่อท่ีจะ
น าไปสู่การจดัประชุมร่วมซ่ึงจะเป็นทั้งครูผูส้อน ครูการศึกษาพิเศษ พ่อแม่ ผูป้กครองและก็จะ นกัๆ 
อะไรต่างๆ ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัเด็กคนน้ี เพราะฉะนั้นการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการก็คือการผ่าน
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยเหลือในส่วนท่ีเขาด้อยและพฒันาในส่วนท่ีเขาเด่นให้
สามารถท่ีจะเรียนรู้ไดแ้ลว้ระยะหน่ึงอาจจะเช่ือมต่อส่งต่อเขา้เรียนร่วม ส่งต่อเขา้สู่ระดบัการศึกษาอ่ืน 
จากระดบัชั้นช่วงชั้นเขา้สู่ระดบัการศึกษาอ่ืน บางคนอาจจะวางแผนไปทางวิชาการ บางคนวางแผนไป
ทางวชิาชีพ อีกตวัหน่ึงก็คือการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการน้ีเป็นสหวชิาชีพซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เด็กคนหน่ึงไดรั้บบริการดูแลทั้งดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ทั้งดา้นการ
พฒันาการกระตุน้ พฒันาสังคมจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ เราตกลงกนัวา่เราจะเอาตวัเด็กนกัเรียนเป็นตวัตั้ง แลว้ก็ดูวา่ในแต่ละช่วงอายุ

ของเขา อยา่ง 0-5 ก็จะอยูใ่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ถา้เป็นเด็กพิการ 0-5 ปี พิการตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี หรือพิการท่ีเราเจออายุเยอะแลว้แต่วา่

เพิ่งเจอระยะแรกเราก็จะให้บริการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ แต่ในพื้นท่ีจะมีศูนย์เด็กเล็กนะค่ะ ท่ี
ให้บริการเด็กจะเป็นเด็กปกติและเด็กกลุ่มน้ีอยูบ่า้ง ทีน้ีถา้เผื่อวา่คาบเก่ียวระหวา่ง 3-5 ปีก็จะเป็นเขามา
อยู่ 4-5 ปี จะเป็นเด็กในระดบัก่อนประถม ประถมวยัส่วนหน่ึงก็อยู่ในโรงเรียนท่ีมีการจดัการศึกษา
ระดบัประถมวยัในโรงเรียนนั้นดว้ยก็จะไดรั้บการเตรียมความพร้อมตรงน้ี กบัส่วนหน่ึงยงัอยู่ในศูนย์
การศึกษาพิเศษบางทีก็จะอยูถึ่ง 5 ปีก็จะเป็นการดูแลระยะตน้แลว้หลงัจากนั้นก็คือเขา้สู่การเรียนร่วม 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้นก็หมายความว่า สพฐ.เองก็ดูแลเด็กพิการตั้งแต่แรกพบ ตั้งแต่แรกเกิดเลย

จนกระทัง่เป็นช่วง อยา่งกบัสมมติวา่อาจารยก์็จะมีศูนยก์ารศึกษาพิเศษท่ีคอยดูแลแลว้ก็จนกระทัง่ก่อน
อนุบาล 3-5 ปี แลว้ ประถมวยัใช่ไหมค่ะ ก็ดูแลอยูห่รือเปล่าค่ะ 

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
4 ปี 5 ปี ก็ดูแลอยูใ่นโรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนเรียนร่วม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็หมายความวา่ทาง สพฐ.เองก็ดูแลเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดบั มธัยมศึกษาตอน

ปลายเลยใช่ไหมค่ะ แลว้ตอนส่งต่อไปมหาวทิยาลยั อาชีวะอะไรก็แลว้แต่ใช่ไหมค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
โดยจริงๆ ก็คือตอ้งจบการศึกษาภาคบงัคบั ชั้นม.3 แลว้หลงัจากนั้น ม.4 – ม.5 ก็ยงัดูแล
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อยูใ่นฐานะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงส่วนน้ีก็จะตอ้งจดัการส่งต่อให้ดีเลย เพราะว่าเด็กบางคนศกัยภาพ
เขาไปทางไหน เราตอ้งคิดวา่ตรงไหนจะเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ตอนน้ีก็มาช่วยกนัดูแลในเร่ืองของ IEP 
ใหเ้ขม้ขน้ข้ึนเพื่อใหส้นองท่ีจะวางแผนเด็กไดต้ลอด 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารย์ค่ะ คืออาจารย์จ  าตวัเลขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะค่ะ อย่างโรงเรียนทั้งหมดท่ีเป็น

โรงเรียนร่วมมีประมาณก่ีหม่ืนค่ะตอนน้ี จาก Total  
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
จากปกติก็จะเป็น 1 ใน 3 ของ Total  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ 1 ใน 3 เลยนะ ง่ายๆ เลย แลว้ก็ท่ีเหลือ 2 ใน 3 เน่ียเขามีเด็กพิการไหมอาจารย ์
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอนน้ีพูด 2 ลักษณะ คือเดิมลกัษณะแบบเรามองเห็นได้ง่ายๆ เด็กพิการไม่ซ่อนเร้น 

พิการท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา เห็นไดช้ดัจากพวกท่ีจะเป็นเด็กออทิสติก บา้ง ตรงน้ีจากการส ารวจโรงเรียน
จะมีประมาณ 1 ใน 3 แต่ตอนน้ีพอเรามาดูในเร่ืองของเด็ก LD เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นปัญหา
ซ่อนเร้น ซ่ึงพอดูจากสถิติแลว้ถา้ไม่ใช่โรงเรียนระดบัยอดนิยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่ีเป็นโรงเรียน 
Top ten ก็จะไม่มีเด็กกลุ่มน้ี นอกนั้นในทุกโรงเรียนทัว่ไปก็จะปรากฏมีเด็กกลุ่มน้ีแต่ไม่มากก็นอ้ย แต่วา่
โดยสถิติก็คือประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นตท่ี์ซ่อนอยู ่

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ แลว้อยา่งโรงเรียนท่ีวา่ยอดนิยมท่ีเขาดูไม่มีเด็กซ่อนหรือค่ะ  
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตรงน้ีเขาผ่านการคดัเลือกเขา้สู่ระบบ ถ้าเผื่อเด็กทัว่ไปท่ีมีเก่ง อ่อน ปานกลาง ซ่ึงเป็น

เสมือนเด็กในตามธรรมชาติแลว้ ก็จะมีทั้งเด็กกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลางกลุ่มปกติ แลว้ในกลุ่มท่ี
จะเป็นเด็กกลุ่มน้ีกจ็ะเป็นเด็กกลุ่มท่ีดูเหมือเขาฉลาดหรือปกติดีซ่ึงตอนน้ีเราก าลงัท าโครงการน้ีอยูน่ะค่ะ 
แต่เขามีความบกพร่องในบางเร่ือง เช่น อาจจะบกพร่องในเร่ืองของการอ่าน เขาอ่านไม่ได ้ทั้งๆ ท่ีเขา
ไม่ไดมี้ความบกพร่องทางสายตา ทางการไดย้ินไม่บกพร่องนะค่ะ ตาปกติดี การไดย้ินปกติดี แต่วา่ไม่
ผดิปกติดา้นอ่ืนและก็ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส ไม่ไดข้าดเรียน ไม่ไดค้่อยมาโรงเรียนบ่อยๆ หรือวา่มี
ปัญหาทางบา้น หรือวา่เป็นเด็กทางวฒันธรรมใชภ้าษาถ่ิน เราก็ตอ้งรู้เร่ืองภาษาถ่ินก่อนจะมาดู LD อะไร
อยา่งน้ีนะค่ะ แลว้ก็จะมีเด็กกลุ่มน้ีอยูซ่ึ่งตอนน้ีเราก าลงัคดักรองให้ชดั ชดัวา่น่ีเป็นเด็ก LD จริงนะ เด็ก 
LD ตวัจริงตอ้งฉลาดหรือปกติดี คนไหนสงสัยเราก็จะไปดูเร่ือง IQ และก็วดั เชาวปั์ญญาแลว้เขาก็
จะตอ้งมีความไม่สอดคล้องสูงเลย ระหว่างความสามารถทางปัญญากบัผลสัมฤทธ์ิท่ีเขาท าจริงใน
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ห้องเรียน เราก็จะจดัว่าเด็กคนน้ีเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องต่อการเรียนรู้ ซ่ึงตอนน้ีจะคน้พบแทบทุก
โรงเรียน ถา้ไม่สามารถท าตามสถิติ ถา้ไม่สามารถท่ีจะแยกไดช้ดั บางท่ีรวมอยูก่บัเด็กอ่อน บางทีรวมอยู่
กบัเด็กท่ีปัญญาอ่อนตน้ๆ อะไรอยา่งน้ี หรือปัญญาคาบเส้นอะไรอยา่งน้ีก็จะมีกลุ่มหน่ึง ซ่ึงตอนน้ีครูเรา
ก็จะไดรั้บการอบรมมาแลว้ก็จะคดักรองเด็กชดัข้ึน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีอยา่งน้ีค่ะอาจารยก์็พอทราบแลว้วา่ 1 ใน 3 เป็นโรงเรียนร่วม แลว้โรงเรียนร่วมเขา

ไดอ้ะไรพิเศษเช่น สมมติเขาบอกเขายนิดีท่ีจะเป็นโรงเรียนร่วม เขาจะไดเ้งินช่วยเหลือแก่โรงเรียนอะไร
อยา่งน้ีนะค่ะ มีอะไรท่ีใหเ้ขาไดบ้า้ง 

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ส่วนใหญ่เด๋ียวตอ้งพูดแยกประเด็นนะค่ะ อยา่งในเป้าหมายเรา เราตั้งใจวา่เราอยากให้มี

โรงเรียนร่วมทั้งประเทศ เราตั้ งใจว่าอยากให้มีในครอบคลุมทุกต าบล ต าบลก็โดยประมาณก็ จะมี
ประมาณ 8,000 โรง ในแต่ละต าบลก็จะให้มีเด็กสามารถเรียนใกลบ้า้น มีโรงเรียนท่ีเป็นประถมและก็
ไปต่อมธัยมใกล้ๆ  ได ้เราเนน้ไปท่ีระดบัดว้ย ประถม มธัยม และเด็กพิการสามารถเรียนใกลบ้า้น แลว้
ในขณะน้ีเราก าลงัท าไดแ้ค่ 5,000 โรง ตวัเลขท่ีเป็นแกนน านะค่ะ แต่เด็กเรียนร่วมมีอยูห่ลายโรง เยอะอยู่
แลว้ แต่วา่ท่ีเป็นแกนน าเราท าได ้5,000 โรง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แกนน าของอาจารยน่ี์อาจารยห์มายถึงวา่อาจารยอ์ยากจะให้ครบวงจรเลยใช่ไหม สมมติ

ว่า โอเค 1 ต าบล มี 1 โรงเรียน และก็ไประดบัมธัยมได้และก็พอมธัยมเสร็จก็จะไปสายอาชีพ สาย
มหาวทิยาลยั อะไรต่ออะไร ก็ใหมี้การต่อกนั 

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ให้เป็นโรงเรียนแกนน าท่ีเขม้แข็ง คือ สามารถบริหารจดัการได้ครอบคลุมทั้งระบบ 

ตอนน้ีเราไดใ้ชก้ระบวนการบริหารจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้าง SEAT ท่ีท่านเบญจา ไดเ้ร่ิมไวไ้ง
ค่ะ ก็จะมีทั้งดูตวันกัเรียนปกติ นกัเรียนพิการ ท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมก่อน ให้เขาอยูร่่วมกนัได ้
แลว้สามารถดูแลกนัอย่างถูกวิธี แล้วก็คืออนัหน่ึงก็คือสภาพแวดลอ้มท่ีเราตอ้งปรับ ตวักิจกรรมการ
เรียนการสอนต้องปรับ และก็ตวัเคร่ืองหมายต่างๆ เคร่ืองมือต่างๆ เคร่ืองไม้ เคร่ืองมือท่ีต้องปรับ
นโยบายต่างๆ เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจวา่จะพยายามสนบัสนุนใหโ้รงเรียนกลุ่มน้ีเขาท างานได ้

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่จะไปบงัคบัโรงเรียนไม่ไดใ้ช่ไหม กระทรวงไปบงัคบัเขาไม่ไดใ้ช่ไหมค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
เราใช้ว่าให้โรงเรียนสมคัรใจนะค่ะ แลว้ก็อาจจะมีการเชิญชวนในพื้นท่ีบา้ง คือจริงๆ 
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แลว้เด็กเกิดในพื้นท่ี อยูใ่นพื้นท่ี เม่ือใครก็ตามกา้วเขา้สู่โรงเรียน เขาจะบกพร่องยงัไงก็ตามเขาสามารถ
เรียนร่วมได ้เราตอ้งสามารถจดัให้บริการเขาได ้เพราะฉะนั้นในทัว่ไปก็คือเขามีเด็กเขาตอ้งพฒันาอยู่
แลว้ ทีน้ีถา้การเป็นแกนน าก็คือในภาวะท่ีเรามีทรัพยากรจ ากดั เราจ าเป็นตอ้งระดมให้แกนน าเขม้แข็ง
แลว้สามารถท่ีจะไปขยายเครือข่ายไดใ้นพื้นท่ีรอบๆ เพื่ออยา่งนอ้ยใหมี้ตน้แบบในการท างานท่ีดี ท างาน
ครอบคลุมทั้งระบบ สามารถโยงให้เห็นถึง IEP ท่ีดี นวตักรรมท่ีดีๆ และตวัเด็กก้าวหน้าจริงๆ มี
พฒันาการท่ีกา้วหนา้จริง โดยภาพน้ีก็คือเราตอ้งจดัสรรทรัพยากรให ้ในเร่ืองของสิทธิทางการศึกษา เรา
ก็จะให้เขาไดรั้บสิทธิทางการศึกษาในรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม และในเร่ืองอีกอนัหน่ึงเน่ืองจาก
ตอนน้ีมีกฎกระทรวงสนบัสนุนในเร่ืองของการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกฟรีช่วงน้ี 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตามบญัชี ก.ข.ค. 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ค่ะ แลว้ก็เขาจะไดรั้บบริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของเขา เพราะฉะนั้นใน

ระหวา่งท่ีเขานัง่เรียนร่วมอยูน่ั้น หน่ึง เขาจะตอ้งสามารถเรียนรู้ได ้เขาสามารถจดัอะไรให้เขาไดท่ี้จะ
เป็นอุปกรณ์หรือจะเป็นตวัช่วยต่างๆ เพื่อให้เขาเรียนรู้ได ้แลว้หลงัจากนั้น นอกจากปัจจยัท่ีให้เพื่อให้
เรียนรู้ไดแ้ล้วก็จะตอ้งมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องด้วย เพราะฉะนั้นถ้าครูเขา
เขา้ใจในหลักสูตรก็ปรับแตกต่างกันไป แต่ว่าปรับโดยยึดมาตรฐานให้มีคุณภาพ คนไหนยงัไปใน
มาตรฐานอิงของเด็กปกติไดก้็จะตอ้งไปแบบเด็กปกติในบางวชิา คนไหนไม่ไดจ้ริงๆ มีจุดดอ้ยจริงๆ เรา
ก็จะมาปรับเฉพาะในส่วนนั้น ยกเวน้เด็กสติปัญญาก็อาจจะปรับเยอะหน่อย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอเห็นภาพแลว้นะค่ะอาจารย ์ตอนน้ีเราไดเ้ห็นภาพรวมแลว้ ตอนน้ีจะถามอาจารยใ์น

ฐานะท่ีอาจารยก์็ไดค้ลุกคลีและก็ท างานเก่ียวขอ้งมาโดยตลอด ปัญหาจริงๆ คืออะไรค่ะ ปัญหาอุปสรรค
ของการจดัการเรียนร่วมนะค่ะ  

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตวัแรกเลยก็ยงัพดูอยูน่ะค่ะ คือในเร่ืองของเจตคติ เจตคติทางการท างาน  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หมายถึงเจตคติของใครค่ะ ของผูบ้ริหารหรือวา่ของใคร 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอนน้ีเขาถือว่าตวัท่ีส าคญัท่ีสุดเลยก็คือเจตคติของผูบ้ริหาร ถ้าเผื่อผูบ้ริหาร โอเค เรา

บอกงานเราส าเร็จแลว้นะ ไปแลว้ 50 เปอร์เซ็นต ์ทุกอยา่งมนัจะตามมาหมดเลย แต่ถา้เกิดผูบ้ริหารไม่ 
โอเค ครูก็จะท างานหนกัหน่อย ทีน้ีการท างานตอ้งท างานโดยความเขม้แข็งของทั้งโรงเรียนทุกคนตอ้ง
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ร่วมมือกนั เพราะฉะนั้นถา้เผื่อขาดตรงน้ีก็จะไม่ไดเ้ลย ณ ขณะน้ีดีข้ึนมีผูบ้ริหารหลายท่านท่ีสามารถท่ี
จะ Present ในเร่ืองของการท างานดา้นการเรียนร่วมไดช้ดัและเป็นแกนน าท่ีเขม้แข็ง แต่เราก็ยงัไดดี้ใน
เร่ืองของเจตคติบางดา้น ถา้เผื่อว่าเราไดย้ินในเร่ืองของเด็กไม่สามารถเขา้เรียนได ้จริงๆ เราตอ้งจดัให้
เด็กทุกคนมีท่ีเรียน ทีน้ีถา้เด็กเลือกเรียนในโรงเรียนท่ีดงัๆ โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงมากๆ และเกิดไปลง
มากๆ ผูบ้ริหารโรงเรียนเขาก็อาจจะจดัล าบากใจหน่อย เพราะตอ้งมีคนท่ีมาสามารถช่วยดูแลได ้เช่น ครู
อบรมมามีบุคลากรเพียงพอ ทีน้ีเราก็จะบอกว่าถ้าเป็นในธรรมชาติแลว้เด็กกลุ่มน้ีก็จะกระจายไปใน
โรงเรียนต่างๆ นะค่ะ ในสัดส่วนท่ีไม่มาก อาจจะมีหอ้งในหอ้งไม่เกิน 3 คนอะไรอยา่งน้ีนะค่ะท่ีจะดูแล
เด็กได้ เน่ืองจากตอ้งได้ครูท่ีดีด้วย ทรัพยากรท่ีดีดว้ย น่ีถ้าไปอยู่ท่ีโรงเรียนเดียวน้ี ผูบ้ริหารก็อาจจะ
เหน่ือยหน่อย อาจจะทอ้หน่อย อาจจะสนบัสนุนไดไ้ม่เต็มท่ี เพราะฉะนั้นในส่ิงท่ีเราท าก็เป็นประถม 
มธัยมอยู่ในแต่ละต าบล ในพื้นท่ีก็คือจะให้อยู่ในสภาพชนบทท่ีเด็กเรียนใกลบ้า้นไม่ไปรวมอยูท่ี่ใดท่ี
หน่ึง เพราะถา้รวม ถึงแมมี้เด็กคนหน่ึงเราก็ตอ้งเอาทรัพยากรไปให ้ถา้เผือ่ในสภาพจริงนะค่ะ ถา้เผื่อเกิด
เป็นโรงเรียนดงั และไปอยูก่นัเยอะ การรับน่ีอาจจะไม่เตม็ท่ีนกันะค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนท่ีเราไปท า Focus Group กบักลุ่มผูป้กครอง เขาบอกใกลบ้า้นยิ่งดี เขาบอกวา่เขาอยู่

บางบวัทอง แต่วา่เขาตอ้งมาเรียนท่ีวดัสุวรรณารามมนัก็ไกลมาก 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
จริงๆ พยายามใหค้รอบคลุมทุกต าบลมนัก็น่าจะใกลข้ึ้นนะ อยา่งนอ้ยในต าบลน้ีไม่มี ใน

อ าเภอน้ีตอนน้ีมี สมมตินะ ก็เผื่อให้เด็กได้เรียนใกล้บา้น ทีน้ีถา้เผื่อเป็นโรงเรียนใกลบ้า้นแล้วนะไป
โรงเรียนแกนน านะค่ะ โอกาสท่ีเด็กจะไดเ้ขา้เรียนมีสูงเพราะเราเตรียมรองรับไว ้แต่ถา้ไปโรงเรียนไม่ใช่
แกนน าแต่อยู่ใกล้บา้นแต่เป็นโรงเรียนท่ียงัไม่ใช่แกนน าก็อาจจะยงัพร้อมท่ีจะรับเด็กท่ี แต่จริงๆ ถ้า
พระราชบญัญติัใหม่ออกเขาสามารถเรียนไดน้ะค่ะ แต่วา่เราจะตอ้งบริหารจดัการให้เขาได ้แต่ ณ บดัน้ี
พอเขาไปเขา้โรงเรียนท่ีไม่ใช่แกนน าก็อาจจะยงัไม่ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนท่ีตวัเองอยากได ้เพราะฉะนั้น
ถา้ขยบัมาดูโรงเรียนอ าเภอใกล้ๆ หน่อย ก็ยงัได้มีโรงเรียนแกนน าอยู่ท่ีพอจะสนบัสนุนแต่เขาอาจจะ
เลือกมา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ีชาวบา้นค่ะอาจารย ์เขาจะไม่รู้ไง ชาวบา้น เท่าท่ีฟังเขาจะใชว้ิธีถามๆ ไป อยา่งสมมติ

เขาพาลูกไปโรงพยาบาลและก็เจอเด็กประเภทเดียวกนัแลว้ก็จะถามคุยกนัและก็แนะน า มนัจะหนกัไป
อยา่งนั้น 

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ท่ีจริงในพื้นท่ีเราถือว่าน่าจะเข้มแข็งนะค่ะ ในภาคท่ีเรามีตวับุคลากรอยู่ คือมีศูนย์
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การศึกษาพิเศษอยู ่และก็มี สพฐ. ส านกังานพื้นท่ีการศึกษาท่ีจะช่วยกนั และมีโรงเรียนแกนน าใกล้ๆ  ซ่ึง
เขาจะจดัท าแผนท างานดว้ยกนั ไดรั้บค าแนะน าท่ีดีนะค่ะ น้ีอาจจะส่ือสารกบัเพื่อนดว้ยกนั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
และอาจจะเป็นเพราะอยู่กรุงเทพมหานครพื้นท่ีมนัใหญ่มาก ใช่ไหมค่ะ หมายถึงวา่ทาง

ส่วนราชการก็อาจจะดูแลไม่ทัว่ถึง 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
แต่ในกรุงเทพมหานครน้ีอาจจะมีปัญหาเร่ืองความไม่ทัว่ถึงเพราะวา่ในกรุงเทพมหานคร

เขาไม่มีเขตบริการ ไม่เหมือนต่างจงัหวดั ต่างจงัหวดัในพื้นท่ีเขา เราตั้งโรงเรียนแกนน าเราบอกว่า
โควตา้ มีโควตา้บางพื้นท่ีตอ้งการมากกว่าท่ีเราให้โควตา้ไป อยากจะเปิดเยอะกว่านั้นและขอรออยู ่
ในขณะท่ี กทม.เราก าหนดโควตา้ไปเท่าน้ี เรายงัไดโ้รงเรียนไดไ้ม่ครบเลยค่ะ มีหลายอยา่งท่ีไดไ้ม่ครบ 
หน่ึงเขาอาจจะห่วงเร่ืองการดูแล โรงเรียนเขายงัไม่พร้อมท่ีจะดูแล บุคลากรไม่เพียงพอ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
และอาจจะเป็นพื้นท่ีใหญ่มากเจา้หน้าท่ีก็ดูแลได้ไม่ทัว่ถึง และยิ่งมาบวกกบัไม่มีเขต

บริการยิง่ไปกนัใหญ่เลยนะค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ปัญหาท่ีสองก็คือปัญหาเร่ืองการพฒันาบุคลากร เรามีคนเยอะเขาท าเยอะ ตอนน้ีเรา

อบรม เม่ือก่อนน้ีเราขบัเคล่ือนโดยใชแ้ค่อบรม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อบรม 200 ชัว่โมงนัน่นะค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
จะมีบุคลากรอบรม 200 ชัว่โมง และก็มีส่วนหน่ึงท่ีจะไดรั้บการพฒันาโดยดูแลงานใน

ต่างประเทศ และก็ส่วนหน่ึงก็คือเราพฒันาในเร่ืองของการอบรมใหค้วามรู้เฉพาะเร่ืองบางเร่ืองในแต่ละ
พื้นท่ี ท่ี สพฐ.น้ีอบรมแกนน าขบัเคล่ือนก็คือ สพท.1 คน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 1 คน และครูแกนน า 1 
คน ต่อหน่ึงพื้นท่ี เราไม่สามารถท าได้ทุกโรง กลุ่มน้ีก็จะไปขบัเคล่ือนต่อ ไปอบรมท่ีโรงเรียน ใน
โรงเรียนในพื้นท่ี ทีน้ีเราคิดว่าตรงน้ีน่าจะไปไดไ้ว แต่ ณ บดัน้ีมนัยงัไม่ไวเพราะมีคนเยอะ ครูคนหน่ึง
ไปขยายผลในโรงเรียนแลว้จะตอ้ง เขาตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดัทีม ตอนน้ีเราเนน้ให้เขาจดั
ทีมไดเ้พื่อใหเ้ขาสามารถท่ีจะขยายผลให้โรงเรียนอ่ืน ปีน้ีเราเลยเพิ่มวิธีการ คือให้ CD ดว้ย ให้ทุกอยา่ง 
ด้วย หนังสือด้วย แจกกนัแล้วตอนน้ี และก็ถึงครู ปีน้ีก็เลยอบรมครู ปีท่ีแล้วเรามีครูแกนน า 2,700 
โรงเรียน ปีน้ีเพิ่มขยาย 5,000 ใหม่นะค่ะ ใน 2,700 เราจะพยายามอบรมให้ถึงครูอยา่งนอ้ยปีหน่ึง สพฐ.
ให้คร้ังหน่ึงให้ถึงครูดว้ยวิธีการใดก็ตาม ปีน้ีเราใชว้ิธีวา่ให้ครูมาเลย มากบัเราเลยให้เจอกนั ตอนน้ีเรา
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อยากทราบปัญหามากๆ ก็จดัอบรม 4 จุดทัว่ประเทศนะค่ะ เพิ่งจดัจบไปค่ะ ครูผูส้อนจะมา จดัไดแ้ค่ 50 
เปอร์เซ็นตข์อง 2,700 เราอยากไดป้ระมาณ 1,370 โรงเรียนค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ใช ้Tele conferenceไหมค่ะ ตอนน้ีการส่ือสารของเรายงัมีปัญหาค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
CD ท่ีมีรายละเอียดทุกขั้นตอนก็ดีนะค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอนน้ีเวลาเขามาเจอหน้าเราแลว้ไดป้รึกษาหารือดว้ยกนั เห็นกนัและก็ให้แนวทางไป

เยอะมี CD ติดมือไปมีเอกสารติดมือไป ตอนน้ีครูต่ืนตวักนัมากค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูเวลาเราไปสัมภาษณ์ หรือท า Focus group เรารู้สึกวา่เขาจะกระตือรือร้นมาก คือ

เขามีปัญหา แลว้ไม่รู้จะถามใคร 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
น่ีคือปัญหาเลยค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อย่างอาจารยน้ี์ยงัดีนะ ของอาจารยน้ี์ยงัวางกฎระเบียบดีนะ รู้สึกว่าคุณครูใจอยากจะรู้

อะไรอีกหลายอยา่ง 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ไปนิเทศมาซ่ึงเขาเหมือนอยากไดม้ากเลย สมมติพอเราใหไ้ปก็จะมีค าถามมาวา่ คือเราให้

กระบวนการไป เวลาพอลงมือปฏิบติัจริงเขาก็อาจจะถามเรา เดิมเคยคิดจะแต่มีปัญหาอยา่งน่ีจะท าอย่า
ไร ทีน้ีปัญหาท่ีสาม ปัญหาท่ีสามไม่พดูก็ไม่ได ้แต่ตอ้งพูดงบประมาณจะไม่ค่อยมีเพราะวา่มนัสวนทาง
กนั เน่ืองจากเราขยายปริมาณเพิ่มข้ึน สมมติเราอยากให้ครอบคลุมทุกต าบลก็จะ 5,000 จะเป็น 6,000 
โรงเพื่อท่ีจะให้เข้าใกล้ 8,000 และให้ได้ภายในปี 54 น้ีให้ได้ครอบคลุมทุกต าบล พอเราขยายเพิ่ม
งบประมาณลด พอเราขยายเพิ่มแลว้ ถา้เผื่องบประมาณลดในการท างานเชิงคุณภาพ เพราะเราตอ้งไป 
เราไม่สามารถเปิดแลว้เราก็หยุดไม่ให้อะไรเลยก็ไม่ได ้ในเชิงคุณภาพก็จะท าให้เราท าดว้ยความจ ากดั
มาก และก็มนัเหมือนไม่เตม็ท่ีท่ีเราจะสามารถท่ีจะดูแลเขา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่วา่คุณครูท่ีมาสอนเด็ก เด็กพิการเอาอยา่งนั้นก็แลว้กนันะ ไดเ้งินพิเศษเดือนละ 2,000 

บาท ใช่ไหมค่ะ 
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ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
จะมีคนท่ีผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์ สพฐ. ก าหนด เช่น เขาอาจจะตอ้งผา่นการอบรม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่ 200 ชัว่โมงต่อไปจะไม่มีแลว้ใช่ไหมค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ต่อไปไม่มีแลว้ค่ะ ตามพระราชบญัญติัใหม่ ตอ้งจบสูงกวา่ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษก็

อาจจะเป็น ป.ตรีก็ได ้ป.บณัฑิต 1 ปี หรือวา่ ป.โท ทีน้ีถา้ไม่มีแลว้ เราก็พยายามท าความเขา้ใจอยู ่
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยา่งนั้นเขาก็ไม่ไดเ้งินซิค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
อนัน้ีมนัเหมือเราจะบอกเขาวา่ถา้เผือ่เขาตอ้งการท่ีจะขอเงิน สพฐ.เพราะเป็นสิทธิเขา เขา

ตอ้งไปเรียน ป.บณัฑิต ปีหน่ึง หรือไปเรียน ป.โท ก่อนถึงจะมีสิทธิขอ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ป.บณัฑิตน้ีหมายถึงอะไรค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอ้งเพิ่มจากหลกัสูตร ป.ตรี  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สมมติถา้เขาไดป้ริญญาตรี 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอ้งการศึกษาพิเศษดว้ยนะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สมมติเขาไดป้ริญญาตรีหลกัสูตรประถมเอาอย่างน้ีก็แลว้กนันะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเขา

อยากไดเ้งิน 2,000 เขาตอ้งไปเรียนอีกหน่ึงปีใช่ไหมค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอ้งไปเรียนค่ะ ตอ้งจบอย่างนอ้ยปริญญาตรีการศึกษาพิเศษ สูงกว่านะค่ะ ตอ้งปริญญา

ตรี คือคุณสมบติัปริญญาตรีการศึกษาพิเศษสูงกวา่ ถึงจะมีสิทธิขอรับเงิน สพฐ. ถึงจะเป็นครูการศึกษา
พิเศษตามพระราชบญัญติัน้ี เม่ือเป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบญัญติัน้ีแลว้จึงจะมีสิทธิไดรั้บเงิน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ครูรุ่นเก่า สมมติว่าอายุ 50 แลว้ไปอบรม 200 ชัว่โมงสอนมาแลว้ 10 ปีเขายงัไดเ้งิน

ตวัน้ีอยูไ่หม 
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ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
กฎหมายคุม้ครองอยูค่่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ กฎหมายคุม้ครองอยูน่ะค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
เขาจะได ้ใครท่ีไดก่้อนท่ีจะ พระราชบญัญติัน้ีออกจะไดมี้การคุม้ครอง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีถามท่านอาจารยคิ์ดว่าคนจะเรียนการศึกษาพิเศษจะมีมากไหม ปริญญาโทเน่ีย 

หลงัจากท่ีเราท า Set up มาว่า โอเค ถา้ คุณอยากไดเ้งิน 2,000 จาก สพฐ. น้ีแต่ว่าคุณตอ้งอยา่งน้ีๆ นะ 
You ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งน้ีนะ ระหวา่งท่ีเขาเป็นครูธรรมดาไม่ตอ้งสอนเด็กพิการกบัถา้สมมติจะสอน
เด็กพิการเพื่อท่ีจะเอาเงิน สพฐ. อาจารยว์า่อนัน้ีจะท าใหเ้ขาไปเรียนไหม  

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ก็อาจจะเป็นบางคน บางคนท่ีเขามีความตั้งใจพฒันาตวัเขาดว้ย หน่ึงคือพฒันาตวัเขา เขา

สอนเด็กอยู่เขาอาจจะมาเรียน เรียนแลว้ก็เป็นผลพลอยได ้สามารถท่ีจะไปขอรับเงิน สพฐ. ได ้บางคน
อาจจะบอกวา่สอน ฉนัสอนดว้ยใจ ฉนัสอนทุกอยา่งพยายามหาความรู้ทุกอยา่งเท่าท่ีจะมีเพื่อท่ีจะสอน
เด็กแต่อาจจะไม่ไดข้อเงินจากสพฐ. 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หลกัเกณฑน้ี์อาจมีปัญหาเหมือนกนันะค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
คือมนัเป็นเกณฑเ์พื่อท่ีจะพฒันา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ให้อาจารยท่ี์สอนดี เพราะฉะนั้นมนัก็จะมาสะทอ้นท่ีหลกัเกณฑ์ ทีน้ีหลกัเกณฑ์อาจเขม้

ไป 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
มีบางคนเขาไปเปรียบเทียบกบัของเก่าเขาก็อาจจะมองวา่เขม้เกินไป 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
บางทีมนัเขม้ไปมนัก็อาจจะท าใหคุ้ณครูไม่เรียน หรือมีสาขาการศึกษาพิเศษนอ้ย 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
เม่ือเร่ิมใช้ เราก็จะไปหลายท่ีก็เจอทั้ง บวก ทั้งลบ ตอ้งค่อยๆ ดูพฒันาข้ึน มนัอาจจะมี

ช่องทางท่ีจะดูแลเขาใหเ้ขา มีความสามารถดว้ยและก็จะไดเ้งินดว้ย 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะวา่เราก็ไม่อยากให้คนท่ีมาสอนเด็กพิการไม่มีความรู้ ตอนน้ีมีสามปัญหาแลว้นะ

ค่ะอาจารยค์่ะ ก็คือแน่นอนเป็น TOP DOWN ลงมาเลย ผูบ้ริหารต้องมีเจตคติท่ีดี บุคลากรและ
งบประมาณ 

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
เอาจุดดีบา้งไหมค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เด๋ียวก่อนเอาจุดไม่ดีก่อนก็ได ้มีอีกไหมจุดไม่ดีค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
จุดใหญ่ๆ นะ จุดท่ีเราพอแกไ้ขได ้โอเคแลว้ล่ะ ก็เขม้แขง็ข้ึน แต่จุดท่ีเราพยายามมากก็คือ

พฒันาบุคลากร เราตอ้งการมากๆ และตอ้งการให้ทัว่ถึงดว้ยโดยวิธีการทุกรูปแบบ พยายามขบัเคล่ือน
ทุกรูปแบบ ตอนน้ีเขม้แขง็ข้ึนมาก 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยท่ี์สอนต่อเด็กพิการพอไหมค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ยงัไม่พอยงัขาดแคลนอีกมาก ก็ตอ้งพฒันาทุกรูปแบบ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พิการก็ยงัมีอีกหลายประเภทอีกนะอาจารยน์ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
เน่ืองจากมีความซบัซ้อนหลายรูปแบบ เราบอกถา้เด็กปกติเท่าน้ีเราอาจจะเทียบสัดส่วน

ไดเ้ลยนะ ทีน้ีเด็กพิการยงัมีพิการประเภทน้ี พิการประเภทนั้น มีสัดส่วนมากนอ้ยแตกต่างกนั 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทั้งสติปัญญา ทั้งจิต และยงัพิการซอ้นอีก 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
แลว้องคค์วามรู้ก็ลึกซ้ึงต่างกนั การพฒันาบุคลากรไม่ใช่พดูทีเดียวแลว้ทุกประเภทรู้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เขาในวา่ครูบางคนก็อาศยัจากประสบการณ์ในการสอนเด็ก สังเกตเอา อะไรเอาก็เก่ง

ข้ึน 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
เหมือนกบัวา่ตอนน้ีเราท าโครงการพฒันาเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เราบอกวา่มีสอง
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ส่วนถ้าเผื่อจะประเมิน จะตรวจสอบ จะพฒันาเด็กมนัจะมีสองส่วนคือท าแบบเป็นมาตรฐาน เป็น
ทางการเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือเป็นมาตรฐานเลยนะ กบัอีกส่วนหน่ึงครูผลิตเอง ครูใชเ้อง เราก็สนบัสนุนวา่
เอาใชเ้ป็นมาตรฐานถา้ดี ใชเ้พื่อเราจะรู้วา่คนโนน้เขาเป็นยงัไงเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานเป็นยงัไง กบัอีก
ส่วนหน่ึงท่ีบอกครูผลิตเองเราอยากไดม้าก ครูคิดเอง เพราะวา่อยา่งนอ้ยครูจะไดรู้้จกัสังเกต รู้จกัพฒันา
เด็กในส่วนท่ีบกพร่อง เขาลงลึกไปในตวัเด็กแลว้บอกวา่แบบทดสอบครูก็สามารถซอยให้ยอ่ยๆ ได ้คน
อ่ืนเขาว่าอ่าน บางท่ีการอ่านเท่าน้ีไม่ได ้หนูอ่านไม่ไดเ้ป็นเพราะอะไร จุดดอ้ยอยู่ตรงไหน จุดเด่นอยู่
ตรงไหน เขาสามารถท าแบบทดสอบยอ่ยๆ ได ้หาขอ้บกพร่อง เพื่อไปแกไ้ดถู้ก 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูก็ตอ้งดูแล และตอ้งใส่ใจ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ทีน้ีครูก็จะบอกว่าเขาตั้งใจมากเลยนะ อาจจะเป็นว่าเราเชิญกลุ่มแกนน า กลุ่มท่ีเป็น

ตน้แบบ ทีน้ีพอเขาไดแ้ลว้ ถา้เราหวงัวา่วิทยากรภายในโรงเรียนจะมากข้ึน วิทยากรในทอ้งถ่ินอาจจะ
เยอะข้ึนมันก็จะสามารถ่ายทอดวิชาการ อบรม 4 จุดน้ีเราพอใจมาก ท่ีพอใจมากก็คือครูได้มา
ประสบการณ์ตรง และส่ิงท่ีเราให้จากวิทยากรทุกอยา่งน้ี ให้ตวัอยา่งไปเขาก็จะเกิดความคิดท่ีเขาจะไป
ท าต่อ แลว้ก็จะมีตวัอย่างนวตักรรม 4 ภาคเลย เราจะพยายามรวมให้แลว้ให้เขาไปดูทางภาคใตเ้ขาท า
อะไร ทางภาคเหนือเขาท าอะไร 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ดีค่ะ จะไดแ้ลกเปล่ียนกนั จะไดอ้ะไรดว้ยกนั ตอนน้ีส่ิงท่ีไม่ดีไม่มีแลว้นะค่ะ อนัน้ีรู้สึก

วา่จะเป็นมาตรฐานเลยนะค่ะอาจารย ์ดูเหมือนพน้งบประมาณ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
งบประมาณน้ีจะไม่พูดก็ไม่ไดน้ะ เพราะตอนน้ีก าลงัอึดอดัว่างบประมาณไดน้้อยลงใน

ขณะท่ีปริมาณงานเพิ่มก็มาดูในเร่ืองการบริหารจดัการ คือมนัก็อาจจะยากเหมือนกนั เรารู้วา่ตอ้งวา่ตอ้ง
ดูการบริหารจดัการใหดี้ ก็รู้อยูแ่ต่วา่บางทีการท างาน ปัจจยัสนบัสนุนเราถึงโรงเรียนถึงตวัเด็กยงันอ้ย  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีมาจุดดีนะค่ะอาจารยก่์อนท่ี เด๋ียวอาจารยจ์ะไปจุดดี ขอ้ดีของโรงเรียนร่วมหรือวา่

ท่ีอาจารยม์องวา่อยา่งไร 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอนน้ีถือว่าโรงเรียนเขามีความเขม้แข็งข้ึน เขม้แข็งทั้งในด้านของการบริหารจดัการ 

และก็เขม้แขง็ในดา้นของเขาสามารถท่ีจะรู้จกัปรับการเรียน เปล่ียนการสอน วดัผลเขาสามารถวิเคราะห์
เด็กไดช้ดั สามารถดูแลเด็กเป็นคนๆ ไดม้ากข้ึน สามารถจะท า IEP ให้ดีข้ึน อนัน้ีเรายงัไม่รับประกนันะ
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วา่ดีท่ีสุด แต่ IEP เราจะพยายามใหดี้ท่ีสุด 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยใ์นประเทศไทยท่ีเก่ง IEP ท่ีบอกเป็นเจา้ตน้ต าหรับ คือ IEP เราก็เป็นครูนะเราก็มี

ลูกศิษยท่ี์เราเป็นท่ีปรึกษาเขา บางทีเราก็ไม่ไดใ้ส่ใจเราก็เซ็นตช่ื์อไป อะไรไป แต่วา่ IEP ของอาจารย ์
คนพิการมีความลึกซ้ึง เพราะวา่มนัเป็นชีวติของเขาไง เป็นเส้นทางของเขา ทีน้ีคนท่ีเป็นตน้ต าหรับของ
เมืองไทยท่ีเขาเก่งและก็รู้จริงวา่ IEP ท่ีถูกตอ้งมนัควรจะเป็นอยา่งน้ี หรือวา่มนัไม่มีอะไรท่ีจะมาฟันธง
ไดห้รือไม่ค่ะ 

ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ก็มีท่านเบญจา ท่านก็เก่งเร่ือง IEP นะค่ะ และอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัก็เก่งเร่ือง IEP 

เหมือนกนั แต่ตอนน้ีส่วนท่ีเราคิดวา่เก่งท่ีสุดท่ีจะมาช่วยเราไดต้อนน้ี เป็นครูในพื้นท่ี เขาจะท า IEP ได้
เก่งมาก คือเขาจะรู้วา่ IEP น้ีเป็นกระบวนการท างานนะ ไม่ใช่เป็นการกรอก เป็นการ Copy หรือเป็นการ
ท่ีท าตามตวัอย่างคนอ่ืนได ้ตอ้งเหมาะให้เด็กคนน้ี เขารู้ว่าเขาจะตอ้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเท่านั้น เขา
ไม่ใช่เป็นคนเขียน การเขียนคือเขียนดว้ยทีม ทีมท่ีจะมีคนมามองทั้งทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะนกั
วชิาชีพท่ีจะสามารถช่วยเด็กคนน้ีได ้ซ่ึงจะต่างกนัไป ทีม IEP ทุกทีม และเด๋ียวน้ีเขารู้วา่เขาสามารถมอง
เด็กไดร้อบตวั มองทุกดา้นก่อนท่ีจะพฒันาเด็ก แลว้เขาสามารถท่ีจะเจาะไดใ้นส่วนท่ีเป็นจุดดอ้ย แลว้
สามารถท่ีจะเอาจุดเด่นดึงออกมาได ้เพราะบางคนตอ้งเสริมโดยจุดเด่น ไม่อยา่งนั้นเด็กเรียนไม่ได ้แลว้
เด็กสมมติถ้ามีจุดด้อยมากๆ เขาสามารถท่ีจะรู้ว่าน ้ าหนักท่ีจะให้เด็กคนน้ี การพฒันาควรจะไปเน้น
ตรงไหน วชิาการในเร่ืองอะไรบา้งแลว้เราจะเนน้วา่เขาไดใ้นชีวิตประจ าวนัให้มากท่ีสุดเพราะวา่ไปได้
วชิาการเหมือนปกติเขาก็จะเอาไปใชไ้ม่ค่อยได ้ก็จะไปเนน้เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัชีวิตให้มากและก็ส่วนไหน
ท่ีไปทางอาชีพตอ้งเร่ิมส่งเสริมเลย อะไรท่ีเป็นโอกาสเราใหห้มด เผือ่จะมองใหไ้ดห้ลายดา้น 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้น IEP กลายเป็นวา่คุณครูท่ีสัมพนัธ์กบัเด็กนัน่แหละจะเก่งท่ีสุด 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอนน้ีเราไดห้ลายคนนะค่ะ แต่ว่าก็ยงัเจออยา่งเราพูดไม่ไดเ้ต็มท่ี เพราะว่าบางทีเราไป

นิเทศเราเจอ IEP น่ีไม่ใช่อะไรอย่างน้ี คือบางทีเขาเขียน คือความตั้งใจดีแต่เขาอาจจะไม่ทราบปัญหา
แลว้พอมาก าหนดวิธีการช่วยแลว้ บางทีบางอย่างมนัไม่สอดคลอ้ง อบรมเยอะนะค่ะเน่ืองจากมนัเป็น
องคค์วามรู้ท่ีเขม้แข็ง บางทีปีน้ีอบรมเขาเจอเด็กคนน้ีประเภทหน่ึงไปเจออีกประเภทหน่ึง เพราะฉะนั้น
ส่ิงท่ีใหคื้อกระบวนการแลว้ก็ใหเ้ขาไปฝึกวา่เขาดูแลเด็กแลว้ก็ช่วยกนัแนะน าช่วยกนัดูโดยทีม 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หมายถึงวา่ทางโรงเรียนเขาก็ตอ้งมีทีมของเขาก่อนใช่ไหมค่ะเวลาเขียนหมายถึงวา่คุณครู
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อาจจะรับผดิชอบคนน้ีพอเวลาท า IEP ก็ตอ้งมานัง่ประชุมกนัอีกทีหน่ึง 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ทีมน่ีคือแต่ละทีมจะไม่เหมือนกนั สมมติเด็กคนหน่ึง เด็กชาย ก. เขาบกพร่องเร่ืองอะไร

ก็ตาม แต่เราประเมินตรวจสอบแลว้ ตอ้งตรวจสอบก่อนวา่เขามีความตอ้งการท่ีจะเป็นความพิเศษทาง
การศึกษาจริงนะ ดา้นไหน พอตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ โดยจะมีทีมงานช่วยกนัตรวจสอบ หลงัจากนั้นก็
จะดูคิดกนัวา่ทีม IEP ของเด็กคนน้ีท่ีจ  าเป็นควรจะเป็นใครบา้ง บางทีอาจจะมีนกัจิตวิทยา แต่เราเร่ิมจาก
ฐานเลยก็คือ หน่ึงมีครูผูส้อนเด็กคนนั้น สอง มีครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนนั้นๆ หรือครูท่ีรับผิดชอบ 
และสามคือผูป้กครอง ส่ีก็อาจจะเป็นนกัจิตวิทยา แพทย ์บางคนตอ้งใชน้กักิจกรรมบ าบดั บางคนมีนกั
ฝึกพดูอะไรอยา่งน้ีค่ะ แต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกนัเลยนะข้ึนอยูก่บัวา่เด็กคนน้ีเขาตอ้งการอะไร  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยา่งนั้นทางโรงเรียนก็ตอ้งใกลชิ้ดกบัทางโรงพยาบาลดว้ย เพราะวา่ทางโรงเรียนเขาไม่

มีนกับ าบดันะค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอนน้ีในพื้นท่ีเรามีทางโรงพยาบาลทางคุณหมอช่วยเรามากเลยนะค่ะ จะให้รายช่ือเรา

มาเลยวา่ภาคเหนือมีจงัหวดัอะไรบา้ง และก็มีช่ือมาเลยคุณหมอก็จะช่วยเราเยอะ ทีน้ีคุณหมอเขาบอกวา่
ท างานร่วมกนันะ ท่ีจริงการวดั IQ น่ีเรายงัไม่อยากใหค้รูเราวดัเลยนะค่ะ แต่คุณหมอบอกวา่เน่ืองจากเขา
ไม่สามารถท่ีจะรองรับ คุยกนัแลว้นะค่ะ คุยกนัก่อน ไม่สามารถรองรับการให้บริการในพื้นท่ีไดเ้ยอะ 
เขาช่วยไดเ้ยอะแต่วา่ยงัไม่หมด มนัยงัมีพื้นท่ี มีหลายคนท่ีจ าเป็นจะตอ้งวดัท่ีเราสงสัย แลว้ไม่ไดว้ดัทุก
คนนะค่ะ วดัเฉพาะจุดประสงคข์องเราก็เลยตอ้งมีการร่วมมือกนัและก็อบรมเร่ือง IQ วดั IQ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ คุณครูเป็นคนวดั IQ หรือค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
กรมสุขภาพจิต คุณครูจะเป็นคนเขา้อบรมแลว้ก็ทางกรมสุขภาพจิตก าหนดหลกัสูตรให ้

ยอมรับตามหลกัสูตรน้ีจะออกวุฒิบตัรให้ ก็จะมีศึกษานิเทศก์คนหน่ึงและก็ศูนยห์น่ึงคนและก็ศูนย์
การศึกษาพิเศษนะค่ะ และก็ครูท่ีเป็นแกนน าหน่ึงคนก็จะมี 3 คนท่ีจะไปเป็นทีมแต่บอกวา่การท่ีอบรม
ไปแล้วคือจรรยาบรรณตอ้งรับอย่างเคร่งครัด วิธีการแนวทางปฏิบติัท่ีทางโน้นก าหนดตอ้งเคร่งครัด
ท่ีสุด เพราะวา่เราจะประเมินเด็กคนหน่ึงก็คือท าแทนหมอและช่วยนกัจิตวิทยาทีน้ีถา้เผื่อว่าไปให้อยา่ง
น้อย 4 คน ตวัเองลองประเมินซิ แล้วลองเปรียบเทียบกบัให้คุณหมอช่วยประเมินว่าไปด้วยกนัไหม
ก่อนท่ีตวัเองจะมัน่ใจนะค่ะ เขารู้สึกเขาก็ท าไดเ้ขม้ขน้ดี ยงัไม่ใหไ้ปถึงก็ลงมือประเมินเลย ก็ตอ้งฝึกแลว้
ลองเทียบกบัหมอดู ก็จะมีการท างานร่วมกนัในเร่ืองของการพฒันาเด็กท ายงัไงคุณหมอก็จะช่วยแนะน า 
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ยกเว้นโรงเรียนท่ีห่างไกล ห่างไกลศูนย์ก็จะมีตัวแทนท่ี  มีครู กิจกรรมบ าบัดบ้างลงไปช่วย 
กายภาพบ าบดับา้งลงไปช่วยดูหลายๆ โรงเรียนท่ีห่างไกล 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
โอเค เห็นภาพแลว้ ขอ้ดีมีอีกไหมค่ะ 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ตอนน้ีมีการท างานโดยมีส่วนร่วมมากข้ึนท่ีท่ีเห็นชดัเลยก็คือไปทุกพื้นท่ี ในตอนน้ีจะมี

องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินมี อบต. อบจ.มีผูป้กครองมาคุยกนัหลายฝ่ายนะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็หมายความวา่ทาง อบต.เขาประสานกบัของอาจารย ์
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
ค่ะประสานกนั มนัมีโรตาร่ี เม่ือวานน้ีไปท่ี จงัหวดัชุมพร ก็จะมีทางสโมสรโรตาร่ีเขามา

มอบหอ้งกระตุน้ประสาทสัมผสั ซ่ึงเขาให้เงินเยอะ ทีน้ีพอเม่ือวานพอไปเปิดท่ีชุมพร คือมีอยูบ่า้งหลาย
แห่งแลว้ แต่ตรงน้ีเราก็คุยกบัเขาวา่เขายนิดีช่วยเราบอกขอใหช่้วยดา้นการศึกษาเคร่ืองมือ 

มนัจะมีทั้งเสียง ทั้ งสี ทั้ งการเห็นสายตา ฝึกรับรู้ทุกๆ อย่างค่ะ การกระตุ้นประสาท
สัมผสัท่ีผวิพื้นเดินขรุขระไม่เท่ากนั หลายๆ แบบ การทรงตวัการข้ึนลงกระโดดรับลูกบอล ผิวต่างๆ ผิว
เน้ือตวัเองในอ่างบอลอะไรพวกน้ีค่ะ ก็จะมีบริษทัท่ีเขาติดต่อกนัเอง แต่วา่เขาจะดูวา่อะไรท่ีจะเหมาะสม
กบัเด็กบา้งเขาก็จดัมาให้ เป็นเงินส่วนหน่ึงท่ีเอามาร่วมกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษแลว้จดัให้ศูนย ์แลว้พอ
เม่ือวานเราไปเปิดเราบอกน่ีเป็นการศึกษานะ เขาลงทุนระยะยาวด้วยเราขอบคุณเขามากเลยเขา
ประโยชน์ว่าเด็กจะไดพ้ฒันาเยอะ แลว้ไม่ใช่ว่าพฒันาแค่น้ี เด็กประถมวยัเด็กในศูนยเ์ด็กเล็กท่ีอยู่ใน
ชุมชนสามารถท่ีใชเ้คร่ืองมือน้ีได ้การกระตุน้พฒันาการก็ประสานกนัเยอะ แลว้ทางองคก์รภาคเม่ือวาน
ดิฉนัไปท าท่ีชุมพร องคก์รภาค ผูบ้ริหารระดบัภาคก็มาดว้ย ก็คุยกนัวา่ถา้เขายงัจะสนบัสนุนท่ีอ่ืนก็ยงัมี
อีกหลายท่ี เม่ือวานน้ีเขาก็จะไปให้อีกท่ีหน่ึงนะ ให้หมด ให้ทัว่ประเทศ ตอนน้ีก าลงัประสานเพิ่มแลว้ 
เขามีส่วนหน่ึงท่ีจะสนบัสนุน เขาสนบัสนุนดา้นการศึกษามากข้ึนนะค่ะทอ้งถ่ิน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่วา่เป็นทางบริษทัใหญ่ๆ ถา้ท าทางดา้นการศึกษาก็จะไดมี้เงินเยอะหน่อย หมายถึงว่า

ลดหยอ่นเยอะ เขาก็คงไม่รู้จะเอาเงินไปตรงไหนแลว้ก็เอามาถามตรงน้ีดีกวา่ก็ดี 
ดร.สุจินดา ผ่องอกัษร 
เม่ือวานน้ีเขาดีใจมากเลยนะท่ีเห็นห้อง ก็ต่างคนต่างดีใจ จะเห็นได้ว่าทางด้านของ

โรงเรียนเข้มแข็งข้ึนแล้วมีการท างานเป็นระบบมากข้ึน เรามองว่าการพฒันาเด็กพิการ ตวัเด็กก็มี
ความกา้วหนา้ข้ึน ชดัเจนข้ึน เราไปเจอหนา้ตาสดใส สดช่ืน เขาสามารถท่ีจะอยูใ่นสังคมได ้เขามีส่วน
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ร่วมในกิจกรรมของสังคม ถือว่าภาพมนัแสดงออกมาชดัข้ึนมองท่ีตวัเด็กวา่เป็นเป้าหมายส าคญัและก็
เวลาเราไปก็จะมีเด็กมาแสดงศกัยภาพตวัเองสามารถท่ีจะมาเป็นพิธีกรได ้เขามีส่วนร่วมในสังคมไดทุ้ก
อยา่งเกิดการเรียนรู้ดีข้ึน ไม่ทราบไดค้รอบคลุมค าถามของอาจารยห์มดไหมค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ ก็พอเพียงแลว้ค่ะ ขอบพระคุณอาจารยม์ากค่ะ 
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6. ถอดเทปการสัมภาษณ์ รองศาตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ12 อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก่อนอ่ืนขอเรียนถามท่านอาจารยเ์ลยนะค่ะว่าจากประสบการณ์ของท่านอาจารยท่ี์คลุก

คลีกบัเด็กพิการ ไม่ทราบวา่อาจารยท์  างานกบัเด็กพิการประเภทไหนค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
คือเท่าท่ีเราท ากบัเด็กพิการเน่ียค่ะ ดิฉนัจะอยูก่บัเด็กออทิสติก เด็ก LD เด็กท่ีมีปัญหาทาง

อารมณ์อะไรอยา่งน้ีค่ะ จะเป็นท่ีเราเรียก invisible disability ดิฉนัจะไม่มีความรู้เร่ืองคนหูหนวก ตาบอด 
ร่างกาย แขนขาพิการอะไรอยา่งน้ีเราจะไม่มี เพราะฉะนั้นเราก็มีเขา้มาบา้งอยา่งร่างกายพิการก็คือเป็น
เด็ก เป็นลูกของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัท่ีก็เขา้มานะค่ะ แต่อนันั้นก็เป็นร่างกายพิการส่วนพวก MR 
อะไรอยา่งน้ีเราไม่มีเราเคยมีนานมาแลว้ก็คือลูกของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัและก็ช่วยกนัดูไปเป็นออทิ
สติกและก็จะมี MR อยูด่ว้ยในกลุ่ม severe ออทิสติก เพราะดิฉนัจะไม่ไดท้  าพวกท่ีเราเรียกวา่ invisible 
disability ส่วนมากก็คือกลุ่มออทิสติก กลุ่ม LD สมาธิสั้นเด็กมีปัญหาทางอารมณ์ เพราะเราท าในระบบ
เรียนร่วมเป็นหลกั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีถา้จะถามปัญหาของเด็กกลุ่มน้ีเน่ียทางดา้นการศึกษาอะไรท่ีเป็นปัญหาใหญ่ของ

เด็กกลุ่มน้ี เช่นโรงเรียนมีไม่เพียงพอหรือวา่ไม่สามารถหาท่ีเรียนได ้
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
คือจริงๆ แลว้เน่ียนะตอ้งไปแยกออก อย่างถา้กลุ่มแรกเช่น ออทิสติกเน่ียจะเป็นกลุ่มท่ี 

severe กวา่นะค่ะ คือกลุ่มน้ีตั้งแต่เร่ิมตน้วา่คือปัญหาคือเร่ืองการวินิฉยั ซ่ึง ณ ปัจจุบนัน้ียงัเป็นปัญหาท่ี
ค่อนขา้งจะเป็นปัญหาท่ีรุนแรงท่ีจะตอ้งท าใหไ้ด ้ในทุกกลุ่มเลยค่ะ LD น้ียิง่เป็นปัญหาหลกัเลยก็คือเร่ือง
การคดักรอง เร่ืองการวนิิฉยั คือเราไม่รู้วา่ใครเป็น 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณหมอบอกไดไ้หมโดยใชไ้อคิว 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
คือคุณหมอบอกได้แต่มนัไม่ไปถึงหมอไงอย่างเช่นออทิสติก เด็กออทิสติก ถ้ามนัจะ

เกิดข้ึนทุกสถานะทางสังคม ถา้พ่อแม่มีการศึกษาเขาจะศึกษา เขาศึกษาหาความรู้ เขาก็จะรู้ไดเ้ร็ว อยา่ง
เด็กท่ีมาถึงเราท่ีอยูใ่นโครงการเรามีประมาณ 80 คนตอนน้ี เด็กพวกน้ี 2 ขวบ พ่อแม่จะรู้แลว้ Late ท่ีสุด 

                                           
12 สัมภาษณ์เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2554 
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3 ขวบ เพราะเขามีองคค์วามรู้ เขาศึกษาเขาอ่านเขาฟังตอนหลงัท่ีเรามีคุณพุ่ม คนเขาสนใจมากข้ึน เรามี
ขอ้มูลมีข่าวสารมีตีพิมพเ์ผยแพร่อะไรใช่ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็มีองคก์รทางออทิสติกนั้นเกิดข้ึน แต่
ในต่างจงัหวดัท่ีเราลงพื้นท่ี ดิฉนัมีโครงการวิจยัอยูน่ะค่ะ ท่ีลงพื้นท่ีก็พึ่งกลบัข้ึนมานะเราก็จะมีเด็กอยู่
เยอะซ่ึงครูก็ไม่รู้ว่าเด็กเป็นอะไร แมก้ระทัง่ครูคือเด็กจะไปโรงเรียนและโดยเฉพาะถ้าออทิสซ่ึมท่ีมี
ความสามารถสูง คือเขาเป็นเด็กออทิสติกแต่เขามีศกัยภาพสูงเพราะเด็กออทิสติกมีดา้นไอคิวปัญญาอ่อน 
ไอคิวปัญญาเลิศ เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มน้ีครูจะวนิิฉยัไม่ได ้ไม่รู้วา่เป็นค่ะ เพราะฉะนั้นพอเขาไม่รู้ แต่รู้วา่
เด็กคนน้ีไม่ปกติมีปัญหาเร่ืองการเรียนมีปัญหาอะไร แลว้หลายคนก็จะไปสับสนวา่เด็กคนน้ี LD อยา่ง
ล่าสุดไปตรวจโรงเรียนท่ีมาเป็นเครือข่ายการวิจยัของดิฉันไดทุ้นวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการให้
ความช่วยเหลือเด็กออทิสติก สมาธิสั้นและก็บกพร่องทางการเรียนรู้ 3 กลุ่มน้ีไดทุ้นจากสภาวิจยั ดิฉนัก็
ลงพื้นท่ี ผูอ้  านวยการโรงเรียนเองท่ีมีลูก เขาก็บอกลูกเขาเป็น LD เขาก็พูดมาแต่ละอยา่งดิฉนัก็บอกว่า
ลูกผอ.เป็นออทิสติกไม่ไดเ้ป็น LD หรอก เขาบอกอา้วลูกเขาเป็น ดิฉนับอกไปอ่านต าราซ่ีลูกเขาเขา้ทุก
ประการเลย แต่วา่เขาไม่มีองคค์วามรู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถท่ีจะไป identify อนัน้ีคือปัญหา อยา่ง
หูหนวกตาบอดเกิดมารู้เลยก็ไปโรงพยาบาลหมอวินิฉยัจบัได ้แต่กลุ่มน้ีมนัไม่รู้เพราะอยา่งออทิสติกถา้ 
severe เอาหวัโขกพื้นอะไรต่ออะไร โอเค นั้นเรียนไม่ไดปั้ญญาอ่อน แต่มนัก็มีออทิสติกกลุ่มหน่ึงกลุ่ม
ใหญ่เลยท่ีพฤติกรรมแปลกๆ อจัฉริยะในดา้นหน่ึง เล่นกบัเพื่อนพูดไม่รู้เร่ือง เอ๋อๆ อะไรอยา่งน้ี พวกน้ี
เป็นอะไรบางทีก็ปัญญาอ่อนไปเลย ครูก็บอกเด็กพวกน้ีเป็นสมองแต่รู้วา่คืออะไรเพราะฉะนั้นมนัวินิฉยั
ไม่ไดคื้อไม่รู้ เพราะฉะนั้นการไม่รู้ก็ท  าให้การวินิฉยัไม่ถูกตอ้ง ถา้วินิฉยัไม่ถูกตอ้งการช่วยเหลือก็ไม่
ถูกตอ้งอยูแ่ลว้มนัจะตอ้งตามมา แต่ปัญหาใหญ่อีกอนัหน่ึงท่ีมนัเป็น Major poplation ของประชากรทัว่
โลกก็คือเด็ก LD เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มน้ีก็จะเป็นเด็กท่ีมีปัญหาใน
เร่ืองของการเรียนโดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การให้เหตุผลอะไรอยา่งน้ี ทีน้ีพอเด็ก
กลุ่มน้ีไป แมก้ระทั้งในโรงเรียนหลกัๆ ก็ไม่วินิฉยัไม่เขา้ใจวา่บกพร่องทางการเรียนรู้คืออะไร เพราะท่ี
ผา่นมากระทรวงศึกษาธิการก็ไม่กลา้ใชค้  าค  าน้ีก็จะหลีกไปใชว้า่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพราะวา่เราไม่มี
เคร่ืองมือและไม่มีคนท่ีจะไปวินิฉัยอย่างถูกต้อง ทีน้ีพอปัญหาทางการเรียนรู้ครอบจกัรวาล มนัก็มี
ปัญหาในการเรียนรู้ระบบ ทีน้ีพอเราลงไปดูแลว้ อย่างโรงเรียนเราเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ เรามี
มาตรฐานสูงคือเรามีมาตรฐานสากลเพราะเราพฒันามาถึงจุดท่ีเรียกว่ามาตรฐานต่างประเทศ คือดิฉัน
เป็นนกัจิตวทิยาเอง คือเรียนมาทางดา้นจิตวทิยาแลว้ดิฉนัจบปริญญาเอกทางดา้น Psychology Education 
แลว้เราก็มาตั้งหน่วยของจิตวิทยาแนวท่ีเราจะมีกระบวนการวินิฉัย มีกระบวนการช่วยเหลือการบ าบดั 
และก็การจดัการศึกษาพิเศษของเราเบด็เสร็จในโรงเรียน ซ่ึงทุกอยา่งคือความไม่ตอ้งออกไปขา้งนอกใช่
ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นอยูใ่นน้ี ทีน้ีพอเวลาเด็กมีปัญหาข้ึนมาปุบ เราจะมีนกัจิตวิทยาคือครูแนะแนวท่ีจบ
ปริญญาโทเราก็จะเขา้ไปเก็บขอ้มูลเป็น Case Study เราไปประเมินทางจิตวิทยา เรามีเคร่ืองมือวดัไอคิว 
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เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิ เคร่ืองมือวดับุคลิกภาพ ปัญหาทางอารมณ์อะไรอยา่งน้ี เราเป็นชุด เราก็สังเกต
เราก็มีเกณฑ ์และเสร็จแลว้เราก็มาวินิฉยั เราวินิฉยัเสร็จเรามีจิตแพทยท่ี์มาช่วยท่ีโรงเรียน เราก็จะส่งให้
หมอดูว่า Confirm กรณีท่ีเราตอ้งการหมอจริงๆ วินิฉัย LD เราไม่ตอ้งใช้หมอเลยแต่ตอ้งใช้นกัจิต 
เพราะฉะนั้นเราก็จะคดักรองเด็กวา่เป็น LD ตาม definition ของ LD จริงๆ นั้นเด็กจะตอ้งมีปัญหาการ
เขียนการอ่าน การคิดค านวณ ซ่ึงความบกพร่องนั้นเป็นเร่ืองของระบบประสาท ไม่ใช่เป็นเพราะเด็กขาด
โอกาสทางการศึกษา ทีน้ีพอไปถึงรอบนอกออกไปสอบนอก มนัก็มีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดอี้กเยอะ
มากเลย แต่เราไม่สามารถท่ีจะไปแยกออกมาไดว้า่คนน้ีท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดน้ี้เพราะเขาขาดโอกาส
ทางการศึกษาหรือระบบการเรียนการสอนมนัขาดประสิทธิภาพแลว้ท าให้เด็กอ่านหนงัสือไม่ออก หรือ
เด็กเน่ียมีความบกพร่องทางระบบประสาทส่วนกลางจริง เราแยกไม่ได ้เพราะฉะนั้นตรงน้ีมนัก็เป็น
ปัญหาของการวินิฉยัท่ีถูกตอ้งใช่ไหมค่ะเพราะเราตอ้งไปแยกดิฉนัก็พยายามท่ีจะบอกวา่มี LD แท ้LD 
เทียม LD เทียมก็คือ LD ท่ีเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาใช่ไหมค่ะ เหมือนเด็กท่ีไม่ไดไ้ปโรงเรียน หรือ
ไปโรงเรียนแต่การสอนของครูมนัไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเด็กก็อ่านไม่ออก พอเด็กอ่านไม่ออก
ก็บอกโอโ้ฮเด็ก ป.4 อ่านไม่ออกเน่ียประมาณ 60% ใน 60% นั้นถามวา่เด็กสติปัญญาไม่ดีใช่ไหมหรือ
เด็กไม่น่ามีปัญหามนัก็ตอบยาก เพราะวา่เราลงไปดูการเรียนการสอนเลว้เน่ียมนัไม่มีประสิทธิภาพใช่
ไหมค่ะเหมือนอยา่งเด็กของเราเน่ีย สมมติวา่เราไดม้าอยา่ง ป.1 เน่ีย โอเคเขาเขา้มาเน่ียพร้อมไม่พร้อม
เราก็มีคนหน่ึงพร้อมคนหน่ึงไม่พร้อมเพราะเป็นเด็กลูกอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ลูกขา้ราชการ เราก็
รับเขา้มาหมดแต่ถา้ในโอกาส 2 ปีท่ีอยูก่บัเราท่ีเราให้อยา่งเขม้ขน้แลว้ เรามีโปรแกรมเฉพาะเลยนะใน
การเตรียม มนัจะมีหอ้งหน่ึงท่ีเราวนิิฉยัออกมาตั้งแต่ตอนรับเด็ก ป.1 เน่ียมนัเป็น Transition จากอนุบาล
สู่ ป.1 คือจุดตรงน้ี เพราะฉะนั้นถา้เราท า Transition ชั้นจากอนุบาลสู่ ป.1 เราก็จดัส าหรับเด็กท่ียงัมีวุฒิ
ภาวะไม่พร้อม เราก็จดัการศึกษาใหเ้ขาเรียนอยา่งเขม้ขน้โดยท่ีเราเรียกวา่ mandate base curriculum base 
no ประสาทโดยตรง เราถือวา่เคร่ืองมือเป็นภาษาท่ีสามและเต็มท่ีเลย ถา้เราท า 2 ปีเราจะเห็นพฒันาการ
ของเด็กท่ีเขา้มาเน่ียไม่รู้ ก – ฮ พอจบเน่ียอ่านหนงัสือไดเ้ลย เพราะฉะนั้นเด็กน้ีไม่ใช่ LD เขาไปของเขา
ได ้แต่ในขณะท่ีเราท าจะเหลืออีกประมาณ 5 – 6 คนท่ีทุลดัทุเลท ายงัไงก็ไม่ได ้ก็แสดงว่าเขามีความ
บกพร่องตรงน้ีจริง เราก็ไปจดัการศึกษาพิเศษเพราะให้เขาในรูปแบบของห้องเสริมวิชาการตั้งแต่ ป.3 
เป็นตน้ไป เด๋ียวน้ีในโรงเรียนทัว่ไปในประเทศไทย ป.1 มาก็ไม่ช่วย ก็อยูใ่นนั้น มนัก็เป็น ป.2 ป.3 ป.4 
มนัก็อ่านไม่ออกเลยไปถึง ป.6 ก็บอกเด็กผมอ่านหนงัสือไม่ออกเราลงพื้นท่ีเด็กอ่านไม่ได ้เพราะฉะนั้น
กระบวนการน้ีก็คือปัญหาอยูท่ี่การวนิิฉยั เพราะวา่ถา้เราวนิิฉยัอยา่งเช่นเด็กท่ีพิการท่ีเป็น LD จริงๆ ตอ้ง
สอนดว้ยอีกรูปแบบหน่ึง แต่เด็กท่ีขาดโอกาสก็ตอ้งสอนอีกแบบหน่ึง เพราะฉะนั้นมนัจะไปบอกวา่เด็ก
อ่านหนงัสือไม่ออก You เป็นพิการ you ไปท า IEP มนัก็ยาก เพราะฉะนั้นปัญหาขณะน้ีก็คือปัญหาการ
คดักรองไปวนิิฉยัใหถู้ก 
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ตอ้งเหมือนกบั definition เด็กออกมา ถา้พูดถึงความพิการจริง แต่เด็กท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกหรือพิการ
เทียมก็คือเขาไม่มีการแบบวา่ระบบการศึกษาของเราไม่ effective มนัก็ท าให้มนัไม่ไดผ้ล ก็คือตรงน้ี
ส าหรับเด็กกลุ่มน้ีปัญหาการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นท่ีมนัเช่ือมต่อมาอีกอนัหน่ึงท่ีพวกเราไม่ไดใ้ห้ความ
สนใจค่อนขา้งมากถือเป็นความพิการประเภทหน่ึงท่ียงัเป็นปัญหาอยูค่่อนขา้งมาก ในระบบการศึกษาท่ี
เราไม่ไดช่้วยกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม มนัไม่กา้วร้าวอยา่งเดียวมนัครบเลยค่ะอาจารย ์
จะตอ้งไปดูวา่ อยา่งเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ อยา่งนั้นมนัก็เป็นอีกอนัหน่ึง แต่มนัมีตั้งแต่ ป.1 อนุบาลก็
มี อย่างเด็กท่ีมี depress เด็กสมาธิสั้ นก็ถือว่า เป็นการพิการอีกประเภทแลว้นะค่ะเพราะเป็นเร่ืองของ
สมอง อยา่งเด็กสมาธิสั้นยิง่เป็นเด็กท่ีมีความเส่ียงสูงมาก สูงในเร่ืองของการลม้เหลวในการเรียน สูงใน
เร่ืองของปัญหาทางอารมณ์และสูงในเร่ืองของการก่ออาชญากรรมท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา เพราะวา่เขาจะ
ไม่มีสมาธิ ถา้ไฮเปอร์ดว้ยก็จะควบคุมตวัเอง ไม่ไดเ้ด็กพวกน้ีก็จะมีปัญหาทางพฤติกรรมกบัเพื่อน อีก
อนัหน่ึงท่ีเป็นปัญหาคือเด็กท่ีเราเรียก impulsive ก็คือเด็กท่ีขาดความย ั้งคิด เพราะเด็กพวกน้ีสมองเขาจะ
ท างานไม่ปกติ เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนแหยปุ๊่ปเน่ียจะควบคุมอารมณ์ไม่ไดเ้พราะฉะนั้นเราจะเห็นวา่เด็ก
พวกน้ีมีการชกต่อยอะไรกนัตั้งแต่เด็กเลย อยา่งเขา้แถวมีเพื่อนแหยเ่ขาจะผลกัทีหน่ึงแตะทีหน่ึง และเขา
จะท าก่อนคิดเสมอเพราะวา่สมองของเขามนับกพร่องในเร่ืองของการบริหารจดัการ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อนัน้ีก็เป็นเร่ืองของการบกพร่องทางสมอง 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ใช่ทุกความพิการขณะน้ีเป็นความบกพร่องทางสมอง เด็กสมาธิสั้ นน้ีก็เป็นความ

บกพร่องของการท างานของสมอง เด็ก LD ก็ใช่ เด็กออทิสติกก็ใช่นะค่ะ และก็เด็กท่ีมีปัญหาทาง
อารมณ์และพฤติกรรมก็ใช่เพราะเป็นเร่ืองของสมองเหมือนกนั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
และอยา่งพวกน้ีตอ้งควบคุมดว้ยยาไหมค่ะอาจารย ์
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ยามีความจ าเป็นในระดบัหน่ึง แต่ยาอยา่งเดียวไม่ได ้ยาตอ้งควบคู่กบัการปรับพฤติกรรม

และก็ set ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเอ้ือในการดูแลมนั complicate 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
หรือวา่เพราะเด็กสมาธิสั้นอยา่ง LD น้ีไม่ตอ้งทานยา 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ประมาณ 60% ของเด็ก LD จะมีภาวะของสมาธิสั้นและผลสุดทา้ยมนัจะลงแบบน้ีค่ะ

อาจารย ์ถา้เราไม่ดูให้ดีก็จะลงสมาธิสั้น LD และก็ ED มนัจะมา 3 อนัเลย คือเด็กพวกน้ีมีสมาธิสั้นอยู่
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แลว้ เด็กสมาธิสั้นน้ีประมาณ 50 - 60% ก็จะเป็น LD ก็เหมือน LD 50 - 60% ก็สมาธิสั้นอยา่งน้ีนะค่ะ 
แลว้ก็ในกลุ่มน้ีเด็กสมาธิสั้นโอกาสท่ีจะมีปัญหาทางอารมณ์มีไดถึ้ง 80%  

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แสดงวา่ความเป็นสมาธิสั้นน่ีมนัเป็นตวัพื้นฐานเลยท่ีจะท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอยา่ง

อ่ืนต่อมา 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ มนัมีความเส่ียง เด็กกลุ่มน้ีถือเป็นเด็กท่ีมีความเส่ียงสูง 

สมยัก่อนท่ีอเมริกาเอง สมยัดิฉันเรียนอยู่เน่ียปี 2525 - 2530 เน่ีย เด็กสมาธิสั้ นเขาไม่ได้ใส่เขา้ไปใน
พระราชบญัญติัการศึกษาคนพิการเขาไม่ถือวา่เป็นความพิการ แต่ตอนน้ีเขาถือวา่เด็กพวกน้ีอยูใ่นกลุ่ม
คนพิการท่ีรัฐจะต้องให้บริการ การศึกษาพิเศษ สมยัก่อนเขาไม่มีเด็กสมาธิสั้ นนะค่ะ เพราะว่าใน
ปัจจุบนัน้ีมนัเป็นความรุนแรง เด็กท่ีก่ออาชญากรรม หรือวา่ยุวอาชญากร ถา้ยอ้นประวติักลบัไปเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ถึงก็ประมาณ 70 - 80% ท่ีมีการเช็คประวติัต่างๆ เพราะเด็กพวกน้ีจะมีอารมณ์
แปรปรวนง่าย คือก็การท างานของสมองมนัไม่ปกติโดยเฉพาะส่วนท่ีเราเรียกวา่ executive functioning 
คือส่วนสมองในเร่ืองของการบริหารจดัการเพราะฉะนั้นเด็กสมาธิสั้นจะเป็นกลุ่มเด็กท่ีเก่ง หลายคนมี
ไอคิว 130 เลย giftrest เลย แต่สมาธิสั้นเพราะฉะนั้นแต่วา่เขาจะ suffer มาก เพราะวา่เขาสมองส่วนการ
บริหารจดัการมนัไม่ท างานหรือมนัมีความบกพร่อง เพราะเด็กพวกน้ีจะวางแผนไม่ได ้ชีวิตของเขาจะ
สับสนวุ่นวาย แต่ถามว่าเก่งไหม เขาคลานอยู่ท่ีพื้น เวลาตอบครูน่ีตอบได้ไม่ต้องไปนั่งสั่งสอน 
เพราะฉะนั้นถา้ครูไม่เขา้ใจและก็จบัผูกเขาไว ้มนัก็ลงท่ีมนัลงเพราะอะไร เพราะสมองสั่งการเขาไม่
สามารถท่ีจะนัง่อยู่เฉยๆ ไดตี้ให้ตายก็ไป เพราะฉะนั้นถา้ครูไม่เขา้ใจและไม่วินิฉัย ถามว่าฉลาดไหม 
ฉลาดตอบไดห้มดแหละ แต่เขาจะไม่สามรถนัง่เขียนหนงัสือให้คุณได ้เขาไม่สามารถท่ีจะยกมือก่อน
ตอบได ้เขาไม่สามารถท่ีจะนัง่อยู่บนเกา้อ้ีได ้แลว้เขาก็จะเดินรอบห้อง เด๋ียวเขาก็เดินไปเข็กหวัคนนั้น 
เด๋ียวเขาก็ดึงๆ คนน้ี เด๋ียวนั่งอยู่เขาก็อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้เพราะอะไร เพราะสมองมนัสั่งการ เขาไม่
สามารถควบคุมตวัเองได้เพราะฉะนั้นเขาจะโดนพ่อแม่ โดนครู โดนอะไร เขานั่งเขียนหนังสือหน่ึง
บรรทดัไปล่ะ ใช่ไหมค่ะและยิ่งครูพูดซ ้ าซากไม่อยูเ่ลย เพราะเด๋ียวก็เดินออกนอกห้องไปเบ่ือก็กลบัเขา้
มาใหม่ เพราะฉะนั้นกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ี ถา้เราไม่เขา้ใจเขาไม่วนิิจฉยัและไม่บ าบดั จบลงดว้ยการเป็นโรค
จิตหรือเป็นโรคท่ีมีภาวะซึมเศร้า เขาก็จะกา้วร้าวเพราะมนักา้วร้าวอยูแ่ลว้เด็ก Hyper น่ีอยูใ่นห้องเรียนน่ี
เพื่อนจะไม่ครบแลว้ถา้ ป.3 เน่ียเขาจะไม่มีเพื่อน เขาก็จะเร่ิมเกิดภาวะเศร้า เกิดภาวะตวัเองไม่มีคุณค่า 
พอตรงน้ีเขา้มาเกิดอะไรข้ึน มนัก็เกิดความบกพร่องทางอารมณ์ตามมา เพราะฉะนั้นหลายคนเม่ือเราวิ
นิฉยัแลว้ไม่บ าบดัเน่ียมนัจะจบดว้ยสมาธิสั้นบวก LD ซ่ึงมาพร้อมกนัแลว้เขาบอก ED คือ emotionary 
disturbancy เพราะว่าสมยัท่ีดิฉนัท างานเป็นนกัจิตอยูอ่เมริกา ดิฉนัจะวินิฉยัเด็กกลุ่มน้ีมนัจะจบลงดว้ย
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แบบน้ี ถา้ไม่บ าบดัและเราก็จะมีเยอะมาก ของเราก็คือหลุดเลย หลุดออกจากระบบโรงเรียนก็ไปอยูบ่า้น
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถา้ตามไปดูบา้นเหล่านั้นก็คือเด็กจ าพวกกลุ่มน้ีกลุ่มหน่ึง ไอคิวเขาดีนะค่ะ 
เพราะฉะนั้นตรงน้ีคืออนัท่ีระบบการดูแล หน่ึง การไม่วินิจฉัยและไม่เขา้ใจเด็ก อนัท่ีสอง ระบบการ
ดูแลไม่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน แลว้การจดัการศึกษาก็ไม่ไดเ้อ้ือต่อเด็ก เพราะฉะนั้นตรงน้ีเราก็จะมี
จ านวนมาก เพราะฉะนั้นอยา่งไดย้ินอยา่งเด็ก อยา่งเด็กท่ีไม่มาโรงเรียน ท าไม่แกไม่มาโรงเรียนเพราะ
แกมีภาวะวิตกกงัวลสูง แกมีภาวะซึมเศร้า เด็กตั้งแต่ประถมก็ depress เพราะฉะนั้นของเราก็จะอยู่ใน
ก ากบัดูแลของแพทยอ์ย่างใกลชิ้ด เด็กท่ีอยากจะตาย สารพดัท่ีเรามี แต่ทีน้ีโรงเรียนเราเน่ียเรามีระบบ
การดูแลทางดา้นจิตวิทยาท่ีใกลชิ้ดมากท่ีเขม้แข็ง ตอ้งเรียกวา่เป็นโรงเรียนหน่ึงในประเทศไทยแทบจะ
เป็นหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีมีระบบนั้น เราจะมีเด็กแต่ละกลุ่ม เด็กขนาดกีดขอ้มือ เราดูจนเรียนจบ
มหาวทิยาลยัแต่กระบวนการน้ีตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ่งยวดในการท่ีจะท าความเขา้ใจกบัครูผูส้อน
ทุกคน บางทีเขาตอ้งไปเชิญจิตแพทยเ์ขา้มา conference case กบัอาจารยเ์ราทั้งระดบัในโรงเรียนเพื่อเด็ก
หน่ึง อาจารยห์มอจะตอ้งมาโรงเรียนก็เชิญอาจารย ์อยา่งเรามีเด็ก ม.4 ท่ีพร้อมจะฆ่าตวัตาย แต่เราก็เก็บ
เด็กเอาไว ้พ่อแม่เขาก็ยอมรับ กีดขอ้มือเอยอะไรเอยเราก็ไปเชิญจิตแพทยม์า เราก็ท าความเขา้ใจกบั
อาจารยเ์ราทุกคนวา่น่ีคือส่ิงท่ีอาจารยท์  าไดน่ี้คือส่ิงท่ีอาจารยท์  าไม่ได ้และหมอก็มาใหค้  าแนะน า น่ีคือยา
ท่ีเด็กจะตอ้งกินพ่อแม่จะตอ้งท าแบบน้ี ครูจะตอ้งท าแบบน้ี และครูประจ าชั้นจะตอ้งมี personality เรา
จะตอ้งเลือกครูประจ าชั้น ท่ีจะส่งเด็กคนน้ีไปอยูด่ว้ย แลว้ครู 20 กวา่คนท่ีสอนเด็กคนน้ีหรือไม่สอนแต่
โดยหลกัแลว้ตอ้งรู้จกัเด็ก จะพดูยงัไงกบัเขาได ้ถา้เขาแสดงพฤติกรรมแบบน้ีเราจะตอ้งเขา้ไปดูแลเขา น่ี
ค่ะเขาก็จบ ม.6 ไปตอนน้ีก็ไปเรียน Major จิตวิทยาท่ีประสานมิตร เพราะฉะนั้นมนัตอ้งใช ้ไม่อยา่งนั้น
เด็กพวกน้ีก็จะหลุดออกจากระบบโรงเรียน ถา้เราไม่ลงทุน เพราะฉะนั้นเราจะดูเด็ก เพราะฉะนั้นเราจะ
วนิิจฉยัเด็ก เราจะติดตามเด็ก เอาเด็กคนน้ีไม่มาโรงเรียนใช่ไหม ท าไมเรียนหนงัสือแลว้สอบตก หนูไม่
มีคามสุขอะไรอยา่งน้ี เราก็ตอ้งเชิญพอ่แม่มาพบ เราก็ตอ้งเร่ิมวนิิจฉยัเร่ิมตน้ตวัเรา ต่อไปเราเห็นอาการท่ี
เราประเมินแลว้ เราก็ตอ้งส่งหมอเด็กก็ตอ้งไดย้า อยา่งเด็กท่ีไม่มาโรงเรียน เราตอ้งพยายามเอาเด็กมา
โรงเรียน ไม่เขา้หอ้งเรียนไม่เป็นไร ไปอยูห่อ้งแนะแนว เอามาส่งใหเ้รา เด็กอยูห่อ้งแนะแนวครูแนะแนว
ไปนัง่เป็นเพื่อนในหอ้งเรียนไปเรียนดว้ย กลบัเขา้มาอาจารยอ์ยา่วา่นะ เราก็จะจดัระบบให้บางทีไม่ไหว
เรียนอยู่บา้น เราก็จะส่งบทเรียนให้เรียนท่ีบา้น มนัก็จะตอ้งยืดหยุ่นและก็จดัโปรแกรมพิเศษให้เขา
โดยเฉพาะ อนัน้ีคือเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์รุนแรงนะ และก็พฤติกรรมรุนแรงดว้ยอยา่งเช่นกร้าวร้าว
รุนแรง หรือเราไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบวินยัของเราได ้หมอตอ้งดูแล เขาก็จะมารับบทเรียนไป
เรียนท่ีบา้น ถึงเวลาเราใหม้าสอบเราก็จดัสอบแยก จดัหอ้งสอบใหเ้ขาโดยเฉพาะหนูไปเรียนเองเพราะวา่
เขาไม่สามารถมาโรงเรียนเอง และเกิดความสงบสุขในโรงเรียนไดม้นัป่ันป่วนไปหมด เพราะฉะนั้น
อาจารยเ์ราตอ้งท างานหนกั ก็คืออาจารยต์อ้งจดับทเรียนใหเ้ขา พอ่แม่ไปใหเ้รียนท่ีบา้นถึงเวลาเอาเด็กมา
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สอบ เราก็ใหเ้ขาผา่น เราก็ช่วยเขาจนจบก็ดว้ยกระบวนการน้ี แลว้อนัไหนท่ีเรายดืหยุน่ไดเ้ราก็เปิด พรบ.
เลย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การประเมินเด็กพิการตอ้งประเมินดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย แลว้ทีน้ี
บงัเอิญเราเป็นโรงเรียนสารธิตไงค่ะ วิธีการประเมินผลก็เป็นวิธีของเรา เราอยากประเมินแบบน้ีมนั
เบ็ดเสร็จอยูใ่นโรงเรียนของเรา เราก็ท าได ้เราก็รับรองไดแ้ละ เราก็มีเกณฑ์การประเมินเด็ก LD เกณฑ์
การประเมินเด็กออทิสติก เกณฑ์การประเมิน ถ้าเรียนแบบน้ีประเมินแบบน้ี ถ้าเรียนร่วมเต็มเวลา
ประเมินแบบน้ี เรียนเฉพาะในหอ้งพิเศษประเมินแบบน้ี เรามีของเราหมด เราก็ยอมรับในคณะกรรมการ
หลกัสูตร คณะกรรมการของโรงเรียน 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อาจารยเ์ป็นโรงเรียนแรกท่ีว่าเขา้ใจเด็กส่วนใหญ่โรงเรียนอ่ืนท่ีผา่นมาแทบจะไม่เขา้ใจ

เด็ก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารย์ค่ะคือพอเห็นภาพแล้วว่าตอนวินิจฉัยมันมีปัญหาตั้ งแต่เร่ิมแรก เคยเห็นท่ี

กระทรวงศึกษา เขาจะมีแบบฟอร์มส าหรับการวนิิจฉยัแบบฟอร์มอาจารยใ์ชฟ้อร์ม อนันั้นหรือเปล่าหรือ
วา่ท่ีสาธิตท าฟอร์มข้ึนมาเอง 

รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
หลังสุดท่ีก าลังท าขณะน้ีดิฉันเป็นคนวิจยั และก็พฒันาแบบคดักรองท่ีเป็นของดิฉัน 

กระทรวงของอาจารยด์ารณีน่ี ดิฉนัท าวิจยัร่วมกบัอาจารยห์มอชาญวิทยแ์ละก็เป็นแบบคดักรองชุดแรก
ของประเทศไทย ซ่ึงเรามี norm ของไทยเราไม่ไดไ้ปแปลไปอะไรเขามา เราพฒันาเองไดทุ้นจากสภา
วจิยัตอนหลงักระทรวงศึกษาเขาให้มา 100 - 200 ลา้นเม่ือปีท่ีแลว้คุณหญิงกษมาก็เชิญทั้งหลายเขา้ไปก็
ชวนดิฉนัเขา้ไปดว้ยก็เขา้ไปนัง่คุยกบัท่านวา่เราจะตอ้งคดักรองเด็ก LD ท่ีเขาไป concentrate เพราะมนั
จะถูกสังคมบีบลงมาเยอะ แลว้ดิฉันคุยกบัท่าน ดร.กษมา มา 20 ปีแลว้ล่ะ ตั้งแต่สมยัโน้นบอกว่าส่ิงท่ี
กระทรวงตอ้งท าคือตอ้งท าเด็ก LD เพราะวา่มนัจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เด็ก LD ของอเมริกานะ 
Hillary Clinton ลงมือท าเร่ืองน้ีเองสมยัท่ี Clinton เป็นประธานาธิบดี เขาลงเร่ืองน้ีเอง เขาก็ส่งทุนวิจยั
เป็น หม่ืนลา้นเลย ทีน้ีเราท าของเรามา 20 กวา่ปีแลว้ LD ของเรา จนเด็กโครงการเราน่ีจบปริญญาโทก็มี
เด็ก LD น่ีนะ ทีน้ีเม่ือตอนประชุมกนัก็มีหลายแบบคดักรองนะค่ะ ประสานมิตรท า ของกระทรวงเขาก็
ท าของเขาดว้ย ดิฉันก็เสนอให้ท่านดูว่าดิฉนัท าวิจยัเพิ่งเสร็จเรามีแบบคดักรองชุดน้ีมนัมี Norm มนัมี
อะไรซ่ึงเสร็จไปก็เอาให้ท่านพิจารณาว่าถ้าท่านจะใช้ก็ได้ ถ้าท่านใช้ก็ได้เอาไปใช้เพราะว่าเราท า
เผยแพร่อยูแ่ลว้ แต่การใชต้อ้งอบรม และผลสุดทา้ยกระทรวงเขาก็พิจารณาใชท่ี้ของเราของท่ีดิฉนัท า ปี
แรกสั่งไปสองแสนกวา่ฉบบันะค่ะ แลว้ดิฉนัก็มีหนา้ท่ีไปอบรม จะตอ้งไปอบรมให้นะค่ะ กระทรวงเขา
ก็ตั้งไปเอาครูแกนน าอะไรตามระบบเขา ดิฉันก็ไปอบรมให้ท่ีขอนเก่นท่ีกรุงเทพฯท่ีอะไร ก็คืออบรม
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การใช ้ปรากฏวา่ขนาดอบรมแลว้นะค่ะเอาไปใชย้งัไม่ถูกเลย เป็นปัญหามากขอพดูเลยเร่ืองบุคลากรค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอดีอยากจะถามท่านอาจารยพ์อดีไดมี้โอกาสไปสัมภาษณ์ท่านสุจินดา 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
สุจินดาน่ีเหละเป็นคนมาเอาของดิฉนัไปใช ้
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าค าถามมีมาทุกวนัเลย ท่านก็เลยยงัไม่รู้ว่าจะแกปั้ญหาวา่จะตอบ

ยงัไงดีอะไรยงัไงดี 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
คือเวลาท่ีอบรมเราอธิบายละเอียดมากเลย แลว้เวลาเอาไปใชท้  าไม่ถูก คู่มือน่ีมีสมบูรณ์

แบบเลย ไปดูเลยดิฉนัท าชุดน้ีเป็นชุดท่ีสมบูรณ์แบบ ดิฉนัจะบอกให้หมดเลยท่ีเก่งๆ ไม่อ่าน เราสั่งให้
อ่าน คู่มือน่ีดิฉันเขียนน่ีตอ้งเรียกวา่ไม่อยากจะชมตวัเองนะเรียกวา่เขียนไดดี้ท่ีสุดเป็นขั้นตอน ถา้คุณ
อ่านตรงนั้นนะ คุณท ามนัวา่จะไม่มีผิดเลย แลว้มนัไม่ตอ้งมีค าถามอ่ืนเลย ล่าสุดน่ียงัถามมาบอกว่าผิด
หมดเลย เขาบอกเขาอบรมมาแบบน้ี ดิฉนัก็ไปดูดิฉนัก็บอกคุณไปเปิดซ่ีแลว้เขียนให้ทุกขั้นตอนเลยว่า
ท าแบบน้ี ท าแบบน้ี แลว้เวลาคิดคะแนนอนัท่ี 1 ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ช้ีใหดู้เลยเอาคะแนนน้ีบวกตรงน้ี
ไปเปิดตารางน้ี ก็ยงัผิดอยู่ แล้วก็ลุกข้ึนโวยวาย บางคนนะไม่อบรมก็เอาไปใช้ขนาดอบรมยงัผิดเลย 
ดิฉนัก็ยนืยนัวา่แบบคดักรองน้ีคนใชต้อ้งไดรั้บการอบรม อบรมแลว้ถึงเอาไปใชไ้ด ้แลว้ดิฉนัอดัท่ีดิฉนั
อบรมหมดเลยนะ ก็อดัวดีีโอ ดิฉนัก็ใหดู้อยากเปิดก็ไปเปิดดู มนัก็ผิดอยู ่ทีน้ีดิฉนับอกวา่แบบน้ีคดักรอง
เท่านั้นนะ ก็ลุกข้ึนโวยวายว่ามนัไม่ถูกตอ้ง 100% ก็คดักรองไม่มีถูก 100% คุณเขา้ใจไหมว่าคดักรอง 
คุณไป Sound ข้ึนมาแลว้ คุณตอ้งไปวนิิจฉยั ทีน้ีขั้นวินิจฉยัจะตอ้งท าอะไร ดิฉนัก็บอกวา่ หน่ึง เด็กตอ้ง
ท าไอคิวเทส สอง ตอ้งไปลง achievement test อนัน้ีเราคดักรองวา่เขามีภาวะเส่ียงไหม ก็คือคุณได ้แต่
จริงๆ แบบคดักรองน้ี ถา้คุณไดม้า คุณเร่ิมช่วยเขาไดเ้ลย คุณช่วยเขาก่อนเลย ในขณะท่ี และก็ลุกข้ึนจะ
มาบีบบงัคบัใหดิ้ฉนัไปสอนแบบวดัไอคิว ดิฉนับอกไม่สอน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้นไอคิวตอนน้ีพวกคุณครูท ากนัเองใช่ไหมค่ะไม่ตอ้งไปหาหมอ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
นัน่แหละ นัน่คือภารกิจท่ีผิดพลาด ท่ีแยท่ี่สุดเลย ดิฉันยืนยนัและดิฉนัไปยืนยนัต่อหน้า

ท่านคุณหญิงกษมา เพราะวา่เขาโกรธดิฉนัไม่ยอมสอนแบบวดัไอคิวให้พวกท่ีมาอบรม ดิฉันก็ไม่กลา้
บอกเขาว่าแค่แบบคดักรองคุณก็ยงัท าไม่ถูกแลว้คุณจะมาให้ฉันสอนไอคิว แบบวดัไอคิวเน่ียนะเป็น
ความเส่ียงสูงสุดเลยนะค่ะอาจารย ์ถา้ใครท าวงการน้ี คุณพลาดไป 10 คะแนนคุณตีตราเด็กชีวิตทั้งชีวิต
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เลยนะ นักจิตในโรงพยาบาลเน่ีย เรามีเด็กออทิสติกท่ีพ่อเขาเน่ียเป็น ดร.เลยนะ น้าเอาไปตรวจท่ี
โรงพยาบาลวนิิจฉยัลูกเขาเป็นปัญญาอ่อน เป็นเด็กออทิสติกท่ีปัญญาอ่อน เขาก็เอาลูกออกมาเขาก็ไปหา
อาจารย ์เพญ็แข ก็ส่งมาให้ดิฉนัตรวจ เด็กคนน้ีไอคิว 80 นะ เขาไม่ไดปั้ญญาอ่อน แต่น่ีคือนกัจิตคลินิค
เลยนะ เขาใชแ้บบวดัอะไร แบบวดัไอคิวน่ีมีเยอะ แต่ถา้คนเลือกแบบวดัไอคิวท่ีสมมติวา่เด็กออทิสติกน่ี
เป็นเด็กท่ีบกพร่องทางภาษาแลว้คุณเอาแบบวดัไอคิวท่ีมนัเนน้หนกัภาษามนัตอ้งปัญญาอ่อนอยูแ่ลว้ แต่
คุณเลือกใช้แบบวดัท่ีผิดใช่ไหม เพราะฉะนั้นคุณก็ไปวินิจฉัยเด็กคนนั้นปัญญาอ่อน แม่เขาก็บอกโลก
เขาถล่มทลายไปแลว้ เม่ือเด็กคนน้ีมาวดัใหม่ ตอนน้ีเด็กคนน้ีเรียน ม.6 ของดิฉนัอยู ่แลว้อาจารยล์องคิด
ดูวา่ชีวติหน่ึงชีวติวา่ ไปบอกวา่เขาปัญญาอ่อน ถา้พอ่แม่ไม่เช่ือแลว้ไปใช่ไหม เพราะวา่เขามีตงัคเ์ขาก็ไป
หาท่ีอ่ืน แลว้ถา้เป็นลูกชาวบา้นบอกเขาเป็นเขาบอกเออแค่น้ีก็พอแลว้ แลว้ครูเขาบอกเออมนัปัญญาอ่อน
ใช่ไหม ก็สอนแค่น้ีพอแลว้ถูกไหมค่ะอาจารย ์

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ก็จบเลยซ่ีครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
แน่นอนเลยขนาดปัญญาดี บางทีเราโอโ้ฮมนัไม่แน่นเลยแลว้ไปบอก ดิฉันยืนยนัหนัก

แน่นเลยค่ะ แลว้วนันั้นก็เกิดเร่ือง ดร.สุจินดุ ดิฉนัก็โดนวา่ ดิฉนับอกไม่สอน โดยจรรยาบรรณของการ
เป็นนกัจิตวทิยาดิฉนัไม่สอน ดิฉนัก็เดินออกมา ดิฉนัก็บอกวา่ไม่ตอ้งตามดิฉนัไปท าอะไรอีกแลว้ ก็เอา
กนัใหม่เร่ิมกนัใหม่เน่ียก็เชิญเขา้ไป เชิญนกัจิตจากกรมสุขภาพจิตไปคุยกบั ดร.กษมา ใหม่ กบัอาจารยสุ์
จินดาใหม่ ดิฉนัก็เรียน ดร.กษมา ว่าดิฉันไม่สอนไอคิว ดิฉนัไม่สามารถให้ครูน่ีท าไอคิวได ้เพราะการ
ประเมินทางจิตวิทยาตอ้งมีพื้นฐานของ Training ในดา้นอ่ืนมาดว้ย ไม่ใช่อยู่ๆ  มนัไม่ใช่แบบทดสอบ
การอ่านการเขียน แบบทดสอบไอคิวไม่ใช่ คุณตอ้งมีทกัษะในการท่ีจะวดัทางดา้นจิตวทิยา 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เพราะวา่มนัเป็นเร่ืองของแต่ละคน 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ถูกตอ้งมนัเป็น Phychological test เพราะมนัมีจรรยาบรรณอีกเยอะท่ีคุณตอ้งเรียนรู้ดิฉนั

ก็ไม่สอน เขาบอกวา่ดิฉนัเร่ืองมาก ดิฉนัก็บอกวา่คุณจะท าอะไรก็ท าแต่ดิฉนัไม่ท า แลว้ดิฉนัก็บอก ดร.
กษมาวา่ ส่ิงท่ีกระทรวงตอ้งท านั้นก็คือวา่กระทรวงจะตอ้ง Set เป็นระบบแลว้ส่งคนมาอบรมในเร่ืองน้ี
โดยตรงแลว้ก็กระจายไปใน 70 กวา่จงัหวดั 70 กว่าศูนยก์ารศึกษาพิเศษ คุณไปเลือกคนมา แลว้มาท า 
Contract กบัเราดิฉนัจะเทรนให ้แต่คุณตอ้งลงทุนซ่ึงจริงๆ เงินลงทุนนั้นมนัมี แค่จดัการใหม้นัดี แลว้ไป
เลือกมาเอาพื้นฐานจบปริญญาโทแนะแนวนะมีเยอะ ไปเลือกมาเลยแลว้เอาเขา้มา แลว้มาเรียนเร่ืองน้ี
โดยตรงเพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของท่ีเราเรียกว่า School Phychology ซ่ึงดิฉันเรียนมาและก็เป็น
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นักจิตวิทยาปริญญาเอกทางด้านน้ีก็ตอ้งเทรนนะค่ะอาจารย์ เพราะว่าถ้าเทรนแล้วจะได้อะไร หน่ึง 
วินิจฉยัได ้ใชเ้คร่ืองมือประเมินทางจิตวิทยาได ้แลว้มีความรู้เร่ืองการจดัการ คุณวินิจฉัยเสร็จแลว้เน่ีย 
คุณตอ้งรู้วา่คุณจะสอนเขายงัไง เราส่งไปวินิจฉยัท่ีโรงพยาบาลนกัจิตวินิจฉยัเสร็จไม่รู้ว่าจะสอนยงัไง 
เพราะฉะนั้นครู Phychologist ตอ้งมีในโรงเรียนเราถึงจะท างานการศึกษาคนพิการได ้ซ่ึงดิฉนัก็พูดเร่ือง
น้ีวา่ โอเค ถา้ Set แลว้มา Contractกบัเรา ดิฉนัจะจดัหลกัสูตร แลว้ดิฉนัจะอบรมให้ สอนให้เลยคุณจะ
เอาประกาศนียบตัรบณัฑิตหรือไม่ต้องเอา ป.โท หรอก ป.โท เรียนยากนะ เอาแค่ประกาศนียบตัร
บณัฑิตแลว้ก็ Concentrate ไปส่งท่ีเขาตอ้งเรียนอะไร เรียนความพิการแต่ละประเภทเรียนการวินิจฉัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวินิจฉัย การบ าบดั Phychotoraphy และก็การจดัการศึกษาท่ีเหมาะกบัความพิการ
แต่ละประเภท 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
และการท า IEP ใช่ไหมค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ใช่ แต่ IEP เป็นแค่ส่วนเล็กๆ นะ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ในมหาวทิยาลยัคณะศึกษาศาสตร์เขามีหลกัสูตรหรือครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
คณะศึกษาศาสตร์น่ีไม่มีเราก าลงัจะเร่ิม แต่อยา่งของประสานมิตรเขามี แต่ของประสาน

มิตรเขามีในมหาวทิยาลยัแต่โรงเรียนเขาไม่ไดท้  า 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อ๋อ โรงเรียนเขาก็ไม่มี 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
แต่ของเราท าน่ีในโรงเรียน ในคณะน้ีไม่มีคนสอน ดิฉนัก็ไม่มีปัญญาจะข้ึนไปท าอะไร

มาก แต่พระราชบญัญติัฉบบัน้ีออกเน่ียเราจะตอ้งเปิดหลกัสูตร ป.บณัฑิตใหค้รูการศึกษาพิเศษซ่ึงตอนน้ี
เราก าลงัท าค่ะ แต่เราจะเนน้ในดา้นของ Invisible disability ท่ีเราท าเพื่อคุณครูท่ีสอนเด็ก LD เด็กออทิ
สติก สมาธิสั้น และก็มีปัญหาทางอารมณ์และก็เนน้ในเร่ืองของการเรียนร่วมกระบวนการเรียนร่วมซ่ึง
ต่อไป ทีน้ีในพวกน้ีเราอบรม เราอบรม อบรม อบรม ดิฉันลองไปในโครงการวิจัยเน่ีย ดิฉันได้
โครงการวิจยัมา 15 ลา้นจากสภาวิจยัในเร่ืองของการช่วยเหลือเด็ก 3 กลุ่มน้ีแลว้ก็ขอนแก่นน้ีก็ไปเน้น
เร่ืองการเรียนร่วมก็อยูใ่นโครงการเดียวกนั ขอนแก่นก็ช่วยเอาขอนแก่นกบัสุพรรณบุรีไป ดิฉนัเนน้ใน
เร่ืองของการช่วยเหลือเด็กออทิสติก เด็ก LD เด็กสมาธิสั้ นในห้องเรียนสอนหลกัสูตรในห้องเสริม
วชิาการ ดิฉนัก็ลงไปท าท่ีสงขลาโรงเรียน แต่บา้นนอก บา้นนอกมากเลย ดิฉนัไปสงขลา พิษณุโลกและ
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ในกรุงเทพฯ สงขลาน้ีเป็นของโรงเรียนชายแดนนะค่ะ นัง่รถออกจากสนามบินหาดใหญ่ไปประมาณ
ชัว่โมงคร่ึงเกือบ 40 กิโลเมตร สุดชายแดน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
โรงเรียนร่วมเหรอค่ะ โรงเรียนท่ีไปท าเป็นโรงเรียนเรียนร่วมเหรอค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ใช่ เป็นโรงเรียน เรียนร่วมนะค่ะ แลว้ก็เราเร่ิมตน้ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขาประสานดิฉนั

ก็ลงไปดูแลว้ก็พบวา่ครูจ านวนมากท่ีมาอบรมแลว้ท่ีท าเน่ียคือครูท่ีอบรมแลว้ อบรมอีก แต่จริงๆ เราไป
ดูแล้วเขาไม่เขา้ใจอบรมบางคนเน่ียยิ่งอบรมเยอะยิ่งคิดว่าตวัเองเก่งจะท าไม่ค่อยถูก เพราะฉะนั้นใน 
Model ท่ีเราท าอยูใ่นขณะน้ีเน่ีย เป็น Model ของ Resource roomก็คือไม่เรียนร่วม คือเรียนร่วมในวิชา
อ่ืน ทีน้ีใน Model ท่ีเราท าอยูใ่นขณะน้ีท่ีเรา Work แลว้ดิฉันคิดว่า ดิฉนัจะเอา Model น่ีลงไปดูวา่ใน
บริบทของขา้งนอกเลยน่ีจะท าไดไ้หมเพราะตอนท่ีเลือกดิฉนัก็ไม่ไดอ้อกไปดูโรงเรียนหรอกนะ แต่เป็น
โรงเรียนท่ีครูใหญ่ ครูนอ้ยเขากระตือรือร้นและเขาส่งงานมาตรงเวลาเราก็เลือกโรงเรียนมาเน่ียแลว้ลง
ไป เพราะฉะนั้นโรงเรียนน้ีเรามีเด็กท่ีเราไปวจิยัเราวินิจฉยัไวแ้ลว้ ก็คือเราส่งแบบคดักรอง แลว้เขาก็คดั
กรองข้ึนมาเขาส่งข้อมูล แล้วดิฉันก็ส่งทีมนักจิตวิทยาไปท าไอคิวเทส ไปท าผลสัมฤทธ์ิ แล้วก็ไป
Observe พฤติกรรม ต่อจากนั้นดิฉนัมีจิตแพทยท่ี์อยูท่ี่อยูใ่จทีมวจิยัลงพื้นท่ีไปตรวจให ้เพราะฉะนั้นเราก็
มีเด็กในมือเน่ีย 567 คน ท่ีผา่นการวนิิจฉยัหรือวา่กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่นการคดักรอง ผา่นการ
ท าไอคิวเทส ผา่นการวนิิจฉยัของแพทยมี์ขอ้มูลอยูใ่นมือหมด เราวนิิจฉยัเสร็จเราก็ส่งขอ้มูลให้โรงเรียน 
เราก็มีเด็กกลุ่มน้ีอยู่ในมือ พอทุนวิจยัปีต่อมา เราไดใ้นปีต่อมา ปีแรกดิฉนัสร้างแบบคดักรอง ปีท่ีสอง
ดิฉนัไปคดักรองได ้มนัก็จบทนั ปีท่ีสามก็ท าอนัน้ีค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างห้องเสริมวิชาการให้เขา
เลยนะค่ะ เราใหเ้งินเขาไป ซ้ือคอมพิวเตอร์ให้ชุดหน่ึง ซ้ือโต๊ะเกา้อ้ีให้ชุดหน่ึงซ้ือไวทบ์อร์ดให้ แลว้ก็มี
ชุดอะไรให้ใครเขา้ร่วมวิจยัเราให้ ผูอ้  านวยการตอ้งมาอบรมกบัเรา แลว้ก็ครูท่ีสอนน่ีมาอบรมกบัเรา
ทั้งหมด 10 วนั มาอบรมกบัเรา 10 วนั เราก็จะอบรมเทคนิคการสอนอะไรน่ีไป แลว้เราก็ตามไปนิเทศ 
ส่วนมากเขาจดัไม่ไดเ้พราะเขามีครูจ ากดั เพราะวา่เขามีโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ป.1 หน่ึงห้อง ป.2 หน่ึง
ห้อง แล้วมีครูสอนทุกวิชา ทีน้ีเวลาโปรแกรมเราเน่ียในขณะท่ีเพื่อนเรียนภาษาไทยในห้องเน่ีย เขา
จะตอ้งแยกเด็กเน่ียออกมาเรียนในห้องน้ีและตอ้งมีครูสอนหน่ึงคนคู่ขนานไปกบัตรงนั้น ทีน้ีเขาท า
ไม่ได ้ตอนแรกเขาท าไม่ได ้แต่ตอนหลงัเราลงไปช่วยเขา เราไปช่วยจดัตารางสอนใหโ้รงเรียนใหม่ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ภายใตบุ้คลากรท่ีมีอยูจ่  ากดั 
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รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
และเขาท าได ้ไปบริหารจดัการใหเ้ขา ซ่ึงเขาคิดไม่ไดเ้พราะวา่เขาไม่เคยท า 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ก็แสดงวา่มนัเป็นปัญหาทางการบริหารมากกวา่ และก าลงัคน 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ถูกตอ้ง แต่ก าลงัคนก็มีส่วนแต่ว่าเขาไม่ออกนอกกรอบไงค่ะ เราไปให้เขาคิดใหม่บาง

โรงเรียนน่ีรอง ผอ.นะ ไม่ไดท้  ายงัไงก็ไม่ไดไ้ม่มีทางท าได ้แลว้เขาบอกท าไดอ้าจารยไ์ปเอาตารางสอน
ทั้งหมดมาเลย เราใชเ้วลา 2 ชัว่โมง เอาตารางสอนของครูทุกคนมา เอาตารางสอนห้องเรียนมาแลว้เรา
ท าให้เลยนะ เราจดัตารางสอนให้เขาเลย อาจารยเ์อาครูคนน้ีมาสอนตรงน้ีซ่ีแลว้ก็อาจารยก์็จดัตาราง
แบบน้ี แบบน้ี แบบน้ี เราสอนเขาเพราะว่าของเราน้ีเราจดัเป็นระบบจนกระทัง่มนัต้องตั้งแต่ระบบ
บริหารจดัการ ถา้คุณจะจดัแบบน้ี ผูบ้ริหารยนิดีท่ีจะเปล่ียน ครูทั้งโรงเรียนตอ้งยินดีท่ีจะเปล่ียน แลว้คุณ
ตอ้งไปเปล่ียนตารางสอน คุณตอ้งจดัตารางสอนวิชาภาษาไทย ป.1 , 2, 3 ให้ตรงกนั ช่วงชั้นท่ี 1 
คณิตศาสตร์ 1, 2, 3ให้ตรงกนั เวลาดึงเด็กออกมา ดึงเด็กออกมาแลว้คุณตอ้งไปหมุนครูยงัไงอะไรยงัไง 
โดยโรงเรียนน้ีมีครู 8 คนหรือยงัไงไม่รู้ มีเด็ก 70 กวา่คนหอ้งละ 1 เขาบอกเขาไปเอาภารโรงมาช่วยสอน
พละ ครูใหญ่ตอ้งลงมาสอนดว้ย แลว้เขาก็จะยึดเวลาเรียนไปถึง 5 โมงเยน็ ก็ปรากฏวา่เขาบอกยงัไม่ได้
วดัผลสัมฤทธ์ิก็ท  าไปเดือนกวา่ดิฉนัลงไปตามเม่ือวนัท่ี 21 เดือนน้ี เขาบอกโอโ้ฮอาจารยดี์มากเลย เด็กท่ี
ไม่เช่ือมัน่ในตวัเองเลยนัง่อยูใ่นหอ้งเรียนไม่เคยตอบค าถามกม้หนา้ตลอด ไม่เคยส่งงานเลย เขามาเรียน
หอ้งน้ีนะของานท าส่งงานตรงเวลาดีใจท่ีเป็นเด็กพิเศษ แลว้ก็จดัโรงเรียนน้ี ผอ.น่ีจดัห้องเรียนซ่ึงเป็นตึก
เก่าจะพงัแลว้น่ีนะ ก็ไปซ่อมตอ้งข้ึนบนัไดไป ท าตน้ไมซ้ะสวย แลว้ก็เป็นห้องเสริมวิชาการติดป้ายสวย 
โต๊ะเกา้อ้ีใหม่หมดเลยเราส่งไปให้ใหม่หมดอยา่งดีเลยคอมพิวเตอร์ Del ตั้งให้ใส่โปรแกรมเขา้ไป พ่อ
แม่บอกว่าลูกฉันดีข้ึนพ่อแม่มารอรับลูกแลว้ลูกไม่เคยอยากมาโรงเรียนก็ลุกข้ึนมาโรงเรียน เป็นเด็ก
พิเศษดีใจเพราะวา่เร่ิมอ่านหนงัสือออกแลว้ เร่ิมเขียนหนงัสือไดเ้พราะวา่ครูสอนกลุ่มหน่ึง 3 คน 4 คน 
และเราก็อบรมครูเราใหไ้ปหมดเลยนะค่ะ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้อยา่งครูในโรงเรียนเขาต่อตา้นล่ะครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
โรงเรียนเล็กไม่ต่อตา้น โรงเรียนน้ีดี เท่าท่ีไปดูนะ ผอ. คนท่ีส าคญัท่ีสุดจะท าให้ส าเร็จอยู่

ท่ีผูอ้  านวยการ ผูอ้  านวยการอีกโรงหน่ึงเน่ียเราเดินไปไม่ค่อยรู้เร่ือง แต่ผอ.ท่ีลงเองนะทุกโรงน่ีไปไดส้วย 
แต่ดิฉนัเชิญผูบ้ริหารมาตั้งแต่ตน้แลว้นะวา่คุณตอ้งท า 1, 2, 3, 4, 5 คุณตอ้งเป็นนกัวิจยันะ ผอ.ก็ตอ้งท า
วิจยั ครูท่ีสอนก็ตอ้งท าวิจยั ทุกคนตอ้งมีผลงานวิจยัเป็นของตนเอง แลว้เราก็มีผลงานวิจยัใหญ่ของเรา 
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คุณตอ้ง Make commitment เร่ืองน้ีเชิญมาประชุมว่าคุณตอ้งท า 1, 2, 3, 4, 5 มีโรงเรียนมาขอออก
เหมือนกนั ก็บอกถา้คุณรับไม่ไดคุ้ณตอ้งถอนตั้งแต่ตน้ เพราะมนัจะเป็นภาระท่ีหนกั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มีขอออกก่ีโรงค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
มีโรงเดียว ทีเหลือน่ีเวลาท า แต่เราพบเลยขนาดเราอบรมแล้วก็พูดกนัรู้เร่ืองนะพอไป

ปฏิบติัไม่ไดเ้ร่ืองเหมือนกบัท่ีเราบอกเลย เพราะฉะนั้นเราตอ้งลงไปนิเทศ พอทีมนิเทศเราลงเน่ียเราลง
ไป 5 – 6 คน แลว้อีกอนัหน่ึงท่ีฉันใส่เขา้ไปในโปรแกรมก็คือตอ้งปรับทกัษะการคิด เด็กพวกน้ีขาด
ทกัษะการคิด เพราะวา่เวลาเราไปวดัแลว้เด็กพวกน้ี ไอคิวต ่า 80% ต่อ กลุ่มท่ีคดักรองมามีไอคิวต ่ากว่า 
80 อนัน้ีเราเลยไม่รู้ว่าไอคิวตวัน้ีมนัลดลงเพราะว่าระบบการศึกษาไม่ดี หรือการเป็น LD ท าให้ ไอคิว
เด็กลด เพราะมนัขาดการกระตุน้ เราให้อาจารยเ์ราน่ีพฒันาโปรแกรมสอนทกัษะการคิด ก็ปรากฏวา่เขา
ไปสอนนะค่ะ แบบออกมาดีมาก เขาบอกว่าพอสอนกลุ่มน้ีเขา Transfer เข้าไปเรียนวิชาสังคม
วทิยาศาสตร์ไดดี้ข้ึนเขาเห็นความเปล่ียนแปลงของเด็ก เร่ิมมีความคิดริเร่ิม เพราะฉะนั้นแสดงวา่ระบบ
การศึกษาเราไม่ไดส้อน แต่ดิฉนัของให้เขาสอนอาทิตยล์ะ 2 วนั สอนทกัษะการคิดและก็ตอ้งสอนตาม
ขั้นตอนชุดท่ีเราจดัให้เลย เราจดัให้ เราจดัคู่มือครู เราจดัแบบฝึกเด็ก แบบวินิจฉยัร่วมทั้งอุปกรณ์เราให้
ไปหมดทุกอย่าง อบรมนะค่ะ แต่ต้องตามไป ถ้าไม่ได้ตามไปดูกลับออกมาเน่ียเพี้ ยนเลย และก็
วพิากษว์จิารณ์วา่มนัไม่ดีจริงๆ มนัใชไ้ม่ถูก เพราะฉะนั้นเคร่ืองมือทางจิตวทิยาเน่ียเราคิดวา่มนัใชง่้ายแต่
จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าตราบใดท่ีกระทรวงศึกษาไม่ Set ให้เป็นระบบในการ
ช่วยเหลือคนพิการมนัก็จะทุลกัทุกเลไป 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มนัก็จะแบบไม่เขา้ใจอยูอ่ยา่งน้ีค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
อนัแรกตอ้งอบรมบุคลากรก่อน และก็ตอ้งกระจายใหล้ง เร่ืองน้ีจริงๆ สมยัก่อนตั้งแต่คุณ

บรรหารท่านมาท าเร่ืองน้ีดิฉนัก็ไปประชุมดว้ยเราพูดเร่ืองน้ีมาได ้20 ปีแลว้ ก็ไม่เห็นจะท าอะไรไดเ้ลย 
คือเราพอเสร็จแลว้เราสูญเสีย อยา่ง LD น่ีเป็นการสูญเสียท่ีน่าเสียดายมาก 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ LD มีสิทธิหายไหมค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ไม่หาย คือเขาเรียนไดค้่ะ พวกเราก็เป็น LD กนัคนละนิดคนละหน่อย เป็นทุกคน ดิฉนัก็

เป็น ถา้เราไป check เน่ีย LD 20 ขอ้ เราตอ้งเจอคนละ 2 – 3 ขอ้อยูใ่นนั้น แต่วา่ในเด็กท่ี Severe น้ีนะค่ะ 
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เพราะฉะนั้นถามว่ามนัหายไหม มนัดีข้ึนมนัไม่หายตลอดชีวิตหรอก LD น่ีเป็นทนายความ เป็นผู ้
พิพากษา เป็นหมอ เขาก็เป็นได ้แต่ว่าเขาจะขาดทกัษะบางอย่างในชีวิตของเขามนัก็เหมือนเรา แต่ถา้ 
Severely LD น่ีเราไม่ช่วยผลสุดทา้ยเด็กก็จะหลุดออกจากระบบโรงเรียน ก็ไปประกอบอาชญากรรม 
เพราะวา่มนัไม่ประสบผลส าเร็จในโรงเรียนแลว้จะไปไหน มนัก็ตอ้งมีปัญหาพฤติกรรมใช่ไหม มนุษย์
เราเน่ียไปโรงเรียนแลว้สอบตกซ ้ าซาก ครูก็ไม่เคยเขา้ใจ ครูก็ดุ แม่ก็วา่ เพราะฉะนั้นก็คือเด็ก LD ท่ีมี
ปัญหาคือมีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจเขา้มา ดว้ยความท่ีไม่เขา้ใจเขา ใช่ไหมค่ะ แล้วโรงเรียนก็ไม่
ปรับวิธีการประเมินผล หรือโรงเรียนก็ไม่ปรับวิธีการท่ีจะสอนเขา ทุกอยา่งเราบอกวา่ ทุกคนแตกต่าง
กนัแต่เขา้ไปในหอ้งเรียนเด็ก 40 คนครูสอนเหมือนกนัหมด การบา้นตอ้งท าเท่ากนัหมด ประเมินผลดว้ย
วิธีการเดียวกนัหมด เราเปิด พรบ.ให้เขาดูเขาก็ท าไม่เป็น ท่ีท าไม่เป็นเพราะอะไรอาจารยรู้์ไหม เพราะ
กระทรวงศึกษาไม่ให้ความมัน่ใจกบัเขาวา่ถา้เขาท าแบบน้ีเขาจะท าถูก เขาก็วิ่งมาถามดิฉัน อาจารยท์  า
ยงัไง ก็บอกท าอย่างน้ีเขาบอกแลว้ท าไดเ้หรอ แลว้ถา้เขาท าไปเขาจะท าถูกไหมล่ะ ใช่ไหมค่ะอาจารย ์
มนัก็โวย ไม่ยุติธรรม ไม่เป็นธรรม เขาถามวา่ อยา่งเด็ก LD เน่ียให้เวลาเขาตอบมากกวา่คนอ่ืนไดไ้หม 
ของเราให้โรงเรียนอสัสัญชญัโรงเรียนอะไรทั้งหลายเน่ียบอกไม่ไดไ้ม่ยุติธรรม ถา้เขาให้เด็กคนน้ีมาก
ข้ึนพ่อเม่ก็ต้องร้องเรียน เพราะฉะนั้ นเน่ียนะคือความเท่าเทียม บอกจะบ้าเหรอความเท่าเทียม 
เพราะฉะนั้นผูอ้  านวยการโรงเรียนก็ให้ไม่ได ้เพราะฉะนั้นเด็กของเราเน่ียอยา่งเด็กออทิสติกของเราเน่ีย 
เขาจะถูกแยกออกมาสอบเด่ียว เพราะวา่สมาธิเขาจะไม่ดี หรือเด็กสมาธิสั้นเราก็จะเอาเขาไปสอบในท่ีท่ี
ไม่มีอะไรรบกวนใช่ไหมค่ะ เด็ก LD อ่านหนงัสือไม่ออกเราก็อ่านให้ฟัง เพราะฉะนั้นเน่ียวิทยาศาสตร์
เขาก็ได้ 4 สังคมศึกษาก็ได้ 3 แต่ภาษาไทยเขาอาจจะได ้1 หรือตกบา้งนะค่ะ แต่ถา้คุณไปให้เขาอ่าน
ขอ้สอบเองมนัตกทุกวชิาเพราะมนัอ่านไม่ออกใช่ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาวิทยาศาสตร์เน่ีย ครูก็
เอาเขามาสอบตวัต่อตวัครูก็อ่านขอ้สอบให้ฟังเขาก็ตอบถา้อนัไหนเขาเขียนไม่ไดเ้ขาจะตอบยงัไงเราก็
เขียนให้เขาเราก็ให้เขาไป คือใชว้ิธีการประเมินท่ีมนัเหมาะคือเรียก Accommodation ก็คือ ก็คือการไป
จดัการสอบ ท่ีสอดคลอ้งกบัความพิการของเขาก็เหมือนคนตาบอดยงัสอบอกัษรเบรลล์เลย ดิฉนัสอน
นิสิตปริญญาโทตาบอดท่ีราชสุดาตอนนั้นดิฉันเป็นอาจารยพ์ิเศษให้เขาไปสอนปริญญาโทให้ ดิฉันก็
ตอ้งส่งขอ้สอบไปล่วงหนา้ใช่ไหมค่ะ จะสอบอาทิตยห์นา้ ดิฉนัส่งอาทิตยน้ี์ส่งขอ้สอบไปเขาก็ไปแปล
ขอ้สอบเป็นอกัษรเบรลล ์นิสิตก็มานัง่สอบอกัษรเบรลล์ดิฉนัก็คุมสอบ สอบเสร็จแลว้มหาวิทยาลยัก็ไป
แปลอกัษรเบรลลเ์ป็นภาษาธรรมดาดิฉนัก็ตรวจ ตรวจเสร็จแลว้ก็กลบัไป ดิฉนัก็มีเด็กพิการคนหน่ึงก็คือ
พิการทางร่างกายคนหน่ึง ก็ให้คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงเขาก็ค่อยๆ จ้ิมไปเพราะวา่ร่างกายท่อนล่างเขา 
Paralyze มีแขนแต่เขามีอะไรท่ีมุ่งมัน่เขาก็ค่อยๆ จ้ิมเขาก็ใชเ้วลา 3 ชัว่โมงคนอ่ืนเขาใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ก็
ดูเขาท าไป เสร็จแล้วเราก็นัง่ เพราะฉะนั้นเด็ก LD เขาก็ตอ้งใช้เวลาเราก็ตอ้งไปปรับใช่ไหมค่ะ เด็ก
สมาธิสั้น เราก็ตดัขอ้สอบออกไป เพราะมนัอ่าน 20 ขอ้ มนัอ่าน 10 ขอ้ ขอ้ท่ี 11 ไม่อ่านแลว้ใช่ไหมค่ะ



252 

มนัก็สอบตกซ่ี เพราะฉะนั้นเราก็บอกวา่อาจารยส์อบ 5 ขอ้ หนูท า 5 ขอ้ก่อนลูกหนูท า 5 ขอ้เสร็จครูให้
หนูเดินเล่น เดินเสร็จกลบัมามาท าต่อนะก็มาท าอีกทีละ 5 ขอ้ก็ไม่ตก ถา้คนท่ีท า 20 ขอ้ก็สอบตกอยูแ่ลว้
ใช่ไหมค่ะ คือแค่น้ีคิดได้แค่น้ีเด็กน้ีข้ึน เพราะฉะนั้นถ้าคุณเขา้ใจว่าเด็กสมาธิสั้ นเป็นอย่างไร เราจะ
จดัการสอบอย่างไรท่ีความสมาธิสั้ นของเขาไม่ได้มีผลกระทบ เพราะถ้าคุณสอบแบบน้ีคุณไม่ไดว้ดั
ศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของเด็กถูกไหมค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะวดัอะไร เราก็จะวดัวา่เขาเรียนรู้ไหมในส่ิงท่ีเขา
สอนมนัก็ตอ้งวดั Maximum ability ของเด็ก เพราะฉะนั้นคุณก็ตอ้งไปขจดัความบกพร่องของเขา
ออกไปคุณจะตอ้ง Accommodate ของเขาใหไ้ด ้น่ีก็คือส่ิงท่ี เพราะโรงเรียนของเราคุณไม่ตอ้งมาถามหา
ความยติุธรรมแลว้ เราก็ถามวา่มนัไม่ยุติธรรมส าหรับเด็กออทิสติกใช่ไหม มนัก็ไม่ยุติธรรมกบัเด็ก LD 
เขาบอกมนัไม่ยุติธรรมกบัเด็กปกติแลว้เด็กปกติอยากเป็น LD ไหมล่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้ง
อธิบายกบัเด็กปกติว่าคนเขาปกติทีน้ีเพื่อนเขาไม่ปกติเขาเป็นอย่างน้ี แต่เรามี Limit นะค่ะ เราไม่ได้
หมายความว่าเด็กพวกน้ีจะได ้3 ได ้4 เขาจะมีเพดานของเขา เราก็จะมีการประเมินผลท่ีนกัเรียนปกติ
และครูท่ีสอนปกติยอมรับไดแ้ลว้ในขณะเดียวกนัการศึกษาพิเศษยอมรับได ้เพราะฉะนั้นในโรงเรียน
คุณตอ้งออกแรงพอสมควรท่ีจะตอ้งท า แต่จริงๆ เด๋ียวน้ีการประเมินผลเขาก็ยอมให้โรงเรียน School 
Base อยูแ่ลว้ แต่ครูใหญ่ตอ้งมีก๋ึน เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งรู้เร่ือง แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ แลว้ออทิสติกหายไหมค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ไม่หาย สมองจะไม่หาย ดีข้ึนไหม ดี ออทิสติกเป็นหมอก็มี เป็นวิศวกรก็มี เป็น ดร. รอง

ศาสตราจารย ์ศาสตราจารยก์็เป็นออทิสติก เก่ง อจัฉริยะแต่เขาจะพดูกบัใครไม่รู้เร่ือง เขาก็จะอยูข่องเขา 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มีความเป็นอจัฉริยะในบางเร่ือง 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เออ อยา่งนั้นแหละ Professor ท่ีอเมริกาท่ีเป็นออทิสติกน่ีเยอะมี Professor ของอเมริกา

เขาเป็นคนออกแบบนะคร่ึงประเทศ แกรวยจะตายไม่มีใครเก่งเท่าแก แต่แกไปบรรยายแกบรรยายเสร็จ
แกก็ไปแกไม่พูดไม่จากบัใคร เพราะชีวิตของแกก็เป็นแบบนั้นเขียนต าราไดเ้ก่ง แต่วิถีชีวิตของเขาคือ
การเป็นออทิสติก พดูเสร็จก็ไปเหมือนเด็ก เราก็ก าลงัเรียนปริญญาโทเด็กเราเป็นออทิสติกท่ีตอนแรกไป
วินิจฉัยปัญญาอ่อนดว้ยซ ้ าไปแลว้ เราก็เอามาสอนจากเด็กท่ีนอนอยู่ท่ีพื้นพูดกนัไม่รู้เร่ืองเลยนอนกนั
เป็นปีเลย เพื่อนเล่นพละก็นอนอยู่ขา้งสนาม เราก็สอนเขาจนกระทัง่จบ ม.6 ส่งเขา้ไปเรียนในเกษตร
เพราะเกษตรเรามีโครงการอยูใ่หน้กัเรียนเขา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งสอบเป็นโครงการวจิยัเราเน่ียเขาก็จบเขาก็ไป
เรียนต่อปริญญาโทด้วยตัวเขาเอง Major ศิลปกรรมก าลังท าวิทยานิพนธ์นะค่ะถึงจะจบ เด็ก                



253 

คนน้ีเม่ือยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 17 – 18 ปีท่ีแลว้เน่ียเขาจะถูกมองวา่เป็นปัญญาอ่อน เขา้ไปทดสอบเด็ก
บอกเป็นปัญญาอ่อน เขานั่งไม่ได้นะค่ะเขาวิ่งวุ่นตลอดเลย กินทั้งยาทั้งบ าบดัทั้งอะไร แล้วระบบ
การศึกษาเรา ดิฉันเป็นคนตรวจเขาเองตอนท่ีเขาอายุ 4 ขวบกว่า 5 ขวบ คุณยายคุณป้าน้ีพาไป
โรงพยาบาลน่ีนัง่รถเมลไ์ปเหลือแต่เส้ือชั้นใน แกฉีกหมดแลว้ก็นัง่กรีดๆ และก็สารพดั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่เด๋ียวน้ีคุยรู้เร่ืองไหม 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ก็เรียนปริญญาโทอยู่ เขาลงหนังสือพิมพ์ไปหลายรอบ แล้วอีกคนหน่ึงเจา้แทนน่ี ช่ือ 

ครองฤทธ์ิ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยูค่ณะอะไรค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เรียนมหาวทิยาลยัศิลปากรเรียนปริญญาโท จบของเราไปแลว้ไปเรียนปริญญาโท เมเจอร์

ประวติัศาสตร์ คณะโบราณคดี เมเจอร์ประวติัศาสตร์ ท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สงสัยตามตวัยากถา้จบแลว้ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เขาจะอยูท่ี่ศิลปากร คุณแม่เขาท างานท่ีกรมศิลป์ เขาจะเก่งประวติัศาสตร์ อีกคนหน่ึงเจา้

แทนน่ีจบ ของเราท่ีน่ีแลว้ก็พวกน้ีเก่งดนตรี แลว้ก็แกเป็นครูสอนดนตรีดว้ยนะ แกเป็นออทิสติกแลว้ก็
จบจากเกษตรน่ีเหละจบคณะสังคมศาสตร์ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ตอนน้ียงัมีอยูไ่หมครับท่ีเกษตร 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
มีค่ะ เป็นนิสิตอยูต่อนน้ีเหลืออยู ่5 - 6 คน ท่ีเขา้ไปเรียนมีคณะมนุษยปี์ 4 ปีน้ีน่าจะจบอีก 

2 คน 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
Drop out มีไหมค่ะท่ีเรียนไม่จบแลว้ก็ออกกลางคนั 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
มีค่ะ 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ประมาณคร่ึงต่อคร่ึงไหม 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ไม่ถึงค่ะ แต่ส่วนมากเราจะรู้ค่ะอาจารย์ ว่าเขาเรียนไม่ได้ แต่ทีน้ีของเกษตรน้ีเราให้

โอกาสเขา้ไปเรียนแลว้กลุ่มหน่ึงก็คือเรียนมุ่งปริญญา อีกกลุ่มหน่ึงคือให้โอกาสเรียนโดยไม่มุ่งปริญญา 
เหมือนกบัให้โอกาสเรียนแลว้เขาปลดล็อกเลยวา่ถา้คุณเรียนไปไม่ไดแ้ลว้ไม่ตอ้งมุ่งปริญญา คุณอยาก
เรียนวิชาไหนคุณเลือกเลยท่ีเหมาะกบัความสามารถคือเรียนให้เขาพฒันาให้เขาเติบโตให้เขาอยู่ใน
บรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นบรรยากาศท่ีปลอดภยั แต่เรามีระบบ Buddy ในการดูแล และนิสิตท่ีจบน่ีจะ
จบดว้ยระบบ Buddy เพราะวา่เราจะตอ้งTrain Buddy ดว้ย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
Buddy น่ีท  าดว้ยใจหรือวา่ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เรามีค่าตอบแทนใหเ้ดือนละ 2,000 บาท 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
คณะสังคมน้ียงัมีอยูไ่หมครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
มีค่ะ ตอนน้ีคณะสังคมน้ีมีเจา้นทั เจา้เอด ของเราน่ีอยู ่ปี ส่ี แลว้จะจบปีน้ีแลว้เขา้ไปอีก

หลายคน 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เรียนภาควชิาสังคมมนุษยวทิยาอะไรครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
นทัน่ีอยูภ่าควิชาสังคมวิทยามนุษยวิทยา และก็เขาไปเน่ีย อีกคนหน่ึงท่ีเขา้ไป แลว้ท าจะ

ไม่รอดแลว้เราตอ้งดึงกลบัมาแลว้ไปเปล่ียนสาขาวชิาใหเ้อกใหม่ คือเจา้เคน้ีเขาจะเก่งดนตรีมาก แต่ดา้น
อ่ืนเราส่งไปเน่ีย แต่วา่ดูท่าจะไม่รอดปีน้ี ถา้ปีหนา้เราจะดึงกลบัมาแลว้ก็ส่งกลบัเขา้ไปใหม่แลว้ก็มี 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยติ์ดตามลูกศิษยใ์ช่ไหมค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
มนัเป็นโครงการวจิยัค่ะ เพราะผูป้กครองจ่ายเงินเพิ่มเติมนะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก าลงัจะถามอาจารยว์า่แลว้ 2,000 น้ีอาจารยเ์อามาจากไหน 
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รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
จากผูป้กครอง ผูป้กครองจะตอ้งจ่ายเงินให้ อนัน้ีเป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลยัอนุมติัให้

รับเป็นกรณีพิเศษและถือเป็นโครงการวจิยัของ มก. เรามีคณะกรรมการด าเนินงาน 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้อยา่งเด็กออทิสติกท่ีเรารับเรียนอยูน่ี่ก็คืออยูใ่นโครงการวจิยั 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ถูกตอ้ง ทุกคนตอ้งอยูใ่นโครงการวิจยั พ่อแม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มอีกปีหน่ึงประมาณ 80,000 

ท่ีจะตอ้งจ่ายเพิ่ม เขาตอ้งจ่ายค่าหน่วยกิต ตามปกติและตอ้งจ่ายเพิ่มอีกและเรามีนกัวิจยัประจ าโครงการ 
แลว้เราก็ให้อาจารยห์า Buddy ให้อาจารยนิ์สิต ผูป้กครอง อาจารยท่ี์ปรึกษา นิสิต ผูป้กครองจะช่วยกนั
หา Buddy เสร็จแลว้เราจะเทรน Buddy ให้ แลว้ Buddy ก็จะตอ้งเป็นนกัวิจยัร่วมกบัเราก็จะตอ้งติดตาม
และตอ้งรายงานรีพอตยเ์ราทุกอาทิตยส์รุปงานส่งเราทุกอาทิตย ์แลว้เราก็จะมีการประชุมทุกตน้ปี คือเรา
มีคณะกรรมการด าเนินงานโดยมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง มีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธาน 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้ปีหน่ึงรับไดก่ี้คนครับอาจารย ์
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
แลว้แต่เราจะมีนกัเรียนค่ะ คืออนัน้ีเราจะรับเฉพาะนกัเรียนท่ีจบจากเรานะค่ะ เรายงัไม่

เปิดรับขา้งนอก ถา้จบ ม.6 น่ีบางปีก็ 4 คน แต่บางปีจะเหลือ 3 คน อยา่งบางปีน้ีเรารู้เลยวา่เด็กเรียนไม่ได้
เขาก็จะไม่เรียน เขาก็จะออกไปเรียนทางดา้นอาชีพนะค่ะ บางปีเน่ียนิสิตก็ขอไปเรียน เรามีท่ีไปเรียนท่ี
สวนดุสิตคนหน่ึง ไปเรียนสวนสุนันทาคนหน่ึง เพราะว่าเขาจะไปเรียนทางดนตรีหรืออะไรและก็
บรรณารักษข์องเราไม่มีค่ะ เขาก็ไปเรียนท่ีสวนดุสิต  

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ท่ีคณะมนุษยไ์ม่มีเหรอครับอาจารย ์
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ไม่มีค่ะ ไม่มีเมเจอร์มีดนตรี แต่ไม่มีเมเจอร์บรรณารักษ ์ของเรามีอยูค่ณะมนุษยต์อนน้ีอยู่

สาขาปรัชญาหรืออะไรจ าไม่ได ้เราก็มีอยู ่1 คนคณะมนุษย ์ปีท่ีแลว้คณะมนุษยมี์เมเจอร์ภาษาองักฤษจบ
ไปแลว้จบไปสองปีแลว้ เมเจอร์ภาษาองักฤษดว้ยนะ และก็มีคณะมนุษยต์อนน้ีและก็คณะสังคม และก็มี
คณะศึกษาศาสตร์ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อนัน้ีคลา้ย Cost sharing เหมือนกนันะค่ะ 
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รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
อนัน้ีผูป้กครองรับผดิชอบหมดเลยค่ะมหาวทิยาลยัไม่มีใหห้รอกค่ะ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้ถา้อยา่งน้ี ป.1 น้ีก็คือโครงการวจิยัรับผดิชอบ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ของเราน่ีเด็กออทิสติกเป็นโครงการวจิยัท่ีแยกออกมาคือมนัเขา้ไปอยูใ่นโรงเรียนแต่เป็น

โครงการวจิยัท่ีมหาวทิยาลยัอนุมติัใหเ้ราท า เพราะเราจะรับปีละ 5 คน ทีน้ีปีละ 5 คน ตอนน้ีเรามีเตรียม 
ป.1 อีก 6 คน เตรียมป. 1 เน่ีย ดิฉนัเร่ิมท าปีท่ีแลว้ และก็ออกมาดีทีเดียว เราไม่ไดเ้ป็นอนุบาลนะค่ะ เด็ก
น่ีจะอายเุกินอนุบาลแลว้ล่ะแต่เด็กพฒันาการอาจจะยงัไม่ เราขอออกมาเตรียมแต่เราสอนเหมือนอนุบาล 
3 จะเป็นระบบ เราใชร้ะบบมองเตสเซอร่ีบวกกบัระบบการสอนของออทิสซ่ึม เรามีห้องเรียนสวยมาก
เลยค่ะ อยูข่า้งบน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ตอนน้ีสมทบมาแลว้เด็กออทิสติกประมาณก่ีคน 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
80 กวา่คนตั้งแต่อนุบาลถึง ม.6 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้อยา่งถา้เป็นพิการทางดา้นอ่ืนเขา้มาทางโรงเรียนรับไหมครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ไม่รับค่ะ ไม่มีความช านาญในดา้นน้ี 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อาจารยก์็จะรับเฉพาะทางดา้นปัญญา 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ปัญญาก็ไม่รับ โครงการพิเศษมีอยา่งเดียวคือออทิสติก LD น่ีเราไม่รับเด็กขา้งนอกนะค่ะ 

LD น่ีก็คือเขา้มาแลว้เรามาวินิจฉยัในน้ี ประมาณ 40 กวา่คนมาเจอท่ีเราเจอทีหลงั คือเรารับเขา้มากลุ่ม
หน่ึงเน่ีย โรงเรียนสาธิตเรามีเด็กกลุ่มหน่ึงก็คือวา่ คร่ึงหน่ึงเน่ียถา้ปีท่ีแลว้ถา้ก่อนหนา้นั้นจะประมาณ 2 
ส่วน 5 เราฝากเขา้เด็กพวกน้ีไม่มีปัญหาเก่งอยูแ่ลว้ แลว้ท่ีเหลือจะเป็นลูกคนใน มก.กบัเด็กฝากส่วนมาก
จะอยูใ่นกลุ่มน้ีค่ะ LD แต่กลุ่มท่ีสอบเขา้ก็จะมีสมาธิสั้นเหมือนกนัคือเก่งแต่สมาธิสั้น เราก็เจอเด็กออทิ
สติกสอบเขา้มาไดน้ะ ก็คือเก่งมาก คือเราเรียงล าดบัคะแนนเลยนะค่ะ อนัน้ีโปร่งใสตรวจสอบไดเ้ลย
ตรงน้ี แต่พอเขาเขา้มาแลว้ไม่เหมือนชาวบา้นอจัฉริยะ แต่พฤติกรรมน้ีเป็นออทิสติก แลว้เราก็เอามาช่วย
แล้ว พ่อแม่ก็ต้องยา้ยเด็กมาเข้าโครงการก็ต้องมาจ่ายเงินเข้าโครงการออทิสติกเราจะเก็บเงินเพิ่ม
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ค่อนขา้งเยอะ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้ถา้เกิดวา่เป็นลูกบุคลากรภายใน พบวา่พิการตาพิการหู 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ไม่รับค่ะ 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ขอโทษนะครับ อาจารยค์รับแลว้มนัจะไม่ขดักบักฎหมายเหรอครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เราไม่รู้ว่าขดัหรือไม่ขดัเราไม่มีหน้าท่ีรับ ดิฉันคิดว่าทุกโรงเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งมาท า

หนา้ท่ีน้ีหมด มนัเป็นสิทธิท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาให้เขาแต่เขาควรจะไปอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม เพราะวา่เรา
ไม่ไดมี้การ tran และอีกอยา่งหน่ึงเน่ีย ดิฉนัวา่การเป็นโรงเรียนสาธิตเน่ีย ดิฉันจะย  ้าเสมอว่าเราไม่ใช่
โรงเรียนบริการการศึกษา เราไม่มีหนา้ท่ีบริการ เราตั้งโรงเรียนสาธิตเพื่อท าหนา้ท่ีวิจยั เพราะฉะนั้นเน่ีย
เราไม่มีหน้าท่ีรับนักเรียนเหมือนกระทรวง นั่นเป็นหน้าท่ีกระทรวง โรงเรียนเราเน่ียไม่ใช่เหมือน
กระทรวงโรงเรียนเราเน่ียเสมือนโรงเรียนราษฎร์นะค่ะ สถานะโรงเรียนเราเน่ีย เราไม่ไดรั้บงบประมาณ
จากกระทรวงศึกษาแมแ้ต่บาทเดียว สมยัก่อนเราข้ึนกบัทบวงใช่ไหมค่ะอาจารย ์เราข้ึนอยูก่บัทบวงเน่ีย 
โตะ๊เกา้อ้ีตวัหน่ึงเขาก็ไม่เคยใหเ้รา 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
เขาไม่ Support ค่าหวัมาใหเ้ราเหรอครับอาจารย ์
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เขา Support ค่าหวัค่ะ แต่ไดม้าส่วนหน่ึงก็คือไดม้าค่าหวัแลว้ก็ สมยัก่อนโดยไม่มีค่าหวัน่ี

ไม่เคยไดเ้ลย 
ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แต่ปัจจุบนัก็พอได ้
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ก็ Support ค่าหัวมา แลว้ก็คือค่าหัวมาหลงัจากท่ีไดม้าเน่ียแลว้เรายงัเก็บอีกตั้งเยอะนะ 

เพราะฉะนั้นเน่ียโรงเรียนเราเน่ียวตัถุประสงคข์องการตั้งโรงเรียนน้ีคือเป็น Lab ของคณะศึกษาศาสตร์ 
เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือเป็นศูนย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เป็นศูนย ์เป็นแหล่งปฏิบติัการ ฝึก
วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ นั้นคือหนา้ท่ีหลกัของเรา เพราะฉะนั้นเน่ียเราไม่มีหนา้ท่ีท่ีจะให้บริการ
ทางการศึกษาเหมือนโรงเรียนของกระทรวง เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราท าน้ีเราท าในรูปของงานวิจยัทั้งส้ิน 
เพราะอาจารยจ์ะไปเห็นสาธิตอ่ืนเขาไม่ท า และเขาไม่รับดว้ย ท าก็ไม่ท ารับก็ไม่รับ เราท าออทิสติกเน่ีย
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เราท าในรูปแบบของโครงการวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัอนุมติัให้เราท า โดยเป็นความร่วมมือการวิจยัร่วม
ระหวา่งโรงเรียนกบัโรงพยาบาลยุวประสาท เพราะฉะนั้นเราจะมี Criteria ในการรับเด็กท่ีชดัแจน เรา
ไม่รับเด็กท่ีบ าบดัจากโรงพยาบาลอ่ืน เราจะรับเด็กท่ีผา่นการบ าบดัจากโรงพยาบาลยุวประสาทเท่านั้น 
และคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกเด็กก็เป็นหมอจากยวุมารวมกบัเรา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีเข้าใจตรงน้ีแล้ว ตอนน้ีสมมติว่าของอาจารย์ประสบความส าเร็จมากเลย 

Techonlogy transfer ไหมออทิสติกเด๋ียวน้ีเป็นเยอะแลว้โรงเรียนอ่ืนหรือวา่อะไรอ่ืนๆ ท่ีอยากจะจ าของ
อาจารยเ์น่ียไปประยกุตใ์ชอ้ะไรอยา่งน้ีเป็นไปไดไ้หมค่ะอาจารย ์

รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ไดเ้ราเปิดโรงเรียนปีหน่ึงๆ มีคนมาดู ปีท่ีแลว้คนมาดูโรงเรียนเราเยอะท่ีสุดก็คือมาดูออทิ

สติก เราเปิดโรงเรียนดูใครอยากดูเราไม่เคยไม่ให้ดูเลย ตอ้งเปิดให้ดูเลยค่ะอาจารยท์ัว่ประเทศมาดูเน่ีย
คุณอยากดูดู อยากไดเ้อาไปเลย เราก็อบรมนะค่ะอาจารย ์คร้ังท่ีแลว้ก็อบรมไปเร่ิมโครงการแรกรวม 200 
ชัว่โมงนะค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เสียค่าใชจ่้ายไหมค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เสียซ่ี อบรมไม่เสีย อบรมฟรีดว้ยเหรอ ใครเอาเงินมาใหอ้าจารย ์ดิฉนัคิดแพงดว้ย ไม่เก็บ

เฉพาะดูงาน ต่อไปดูงานจะเก็บแลว้ น่ีดูงานยงัไม่เก็บเลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ดูท่ีโรงเรียนน่ีค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
แต่ต่อๆ ไปเราจะเก็บ แลว้อาจารยไ์ม่เก็บค่าอบรมอาจารยจ์ะเอาเงินท่ีไหนมาอบรม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ไม่มีเงินท่ีไหนมา Support ตรงจุดน้ีใหฟ้รีเลยนะค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เอาเงินท่ีไหนมาล่ะค่ะ ใครจะเอาเงิน เราท างานโรงเรียนเราเองดิฉนัไปบอกรัฐมนตรี เขา

เรียกดิฉนัเขาไป ดิฉนับอกรัฐมนตรีบอกรัฐบาลส่งเงินมาใหดิ้ฉนัท าออทิสติกไหม ไม่มี ท่ีดิฉนัท าเพราะ
อะไร เพราะพอ่แม่เขามีเงิน แต่เขาไม่มีโรงเรียนใหลู้กเรียน ลูกคนรวยค่ะ ลูกท่านผูห้ญิงก็อยูก่บัเรา พวก
น้ีเขามีเงินแต่เขาหาโรงเรียนใหลู้กไม่ไดคุ้ณท าซิคุณจะเอาเท่าไหร่ผมให้ใช่ไหม อาจารยไ์ปหาโรงเรียน
ดีๆ ใหลู้กเขาเรียนหน่อยซ่ี มนัไม่มี เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ท าพอ่แม่มีเงินแต่เขาไม่มีท่ีใหลู้กเรียน แต่เรา
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ท าเน่ียดิฉันบอกว่าถา้ดิฉนัมีตาท่ีมองเห็นอนาคต ดิฉนัอาจไม่เร่ิมท าก็ไดเ้หน่ือยจะตาย ยากไม่ใช่เร่ือง
ง่ายๆ ถา้ไม่มีก๋ึนจริงๆ ท าไม่ไดห้รอก แต่น่ีมนัท าจน Set เขา้ไปเป็นระบบแลว้ แต่ถามวา่ไม่มีปัญหา ไม่
จริงมีปัญหาทุกวนัเหละเด็ก 80 กวา่คนมีปัญหาทุกวนัและก็ไม่ใช่วา่ครู 100% จะ deal เด็กพวกน้ีไดเ้ลย
พดูง่ายๆ เลยอาจารย ์น่ีดิฉนัไปเปิดการอบรมเม่ือเชา้ครูโรงเรียนประชาราชบ าเพญ็บอกวา่ เด็กออทิสติก
โรงเรียนเขาเน่ียวิ่งไปครูวิ่งไล่จบัถีบทีหน่ึงพี่เล้ียงน่ีฟันหล่นไป 3 ซ่ีเลย อาจารยเ์ราน่ีถูกดึงผมหลุดเป็น
กระจุกเลยนะ เขียวไปทั้งตวัเลย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอดีไปท าโฟกสักรุปโรงเรียนท่ีเขามีเด็กออทิสติกเขาบอกวา่เด็กวยัรุ่นท่ีเป็นออทิสติกมี

ปัญหามาก 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
สารพดัอยา่งพูดเลยดิฉนัถึงบอกวา่คุณมีเด็กกลุ่มน้ีคุณท าอะไรบา้งท าไมเราถึงตอ้งมีเงิน 

เราก็มีทุกวนั เราเหน่ือยจะตาย แลว้เวลามีเร่ืองอยา่งน้ี มี เพื่อนท่ีมนัไปลอ้ๆ ๆ จบัเน่ียลงนะ วงเวียนน่ีท่ิม
หูน่ีหลงัเลือดเตม็เลยดิฉนัอยู ่3 ทุ่มกวา่ 4 ทุ่มกวา่จะเอาสองฝ่ายมา clear ปัญหากนัได ้มี เด็กเราก็ถูกเด็ก
ปกติทั้งเอารองเทา้ตบหนา้บา้งอะไรบา้งมนัก็มี แลว้เด็กเราไปท าเขาก็มีแลว้เวลาท่ีชอบสาวๆ มนัก็ไปนัง่
จอ้ง แลว้พอ่แม่เด็กผูห้ญิงก็จะมาเอาเร่ืองกบัเด็กเรา ดิฉนัก็ตอ้งไปเจรจากวา่จะมาท ากวา่จะมาคุมเด็กเรา 
แลว้เด็กบางคนจะตอ้งให้ยาเพื่อท่ีจะลดความตอ้งการทางเพศอะไรอย่างน้ี แลว้เด็กผูห้ญิงบางคนเน่ีย
ตอ้งไปฉีดยาเขม็ละหม่ืนเพื่อท่ีไม่ใหมี้ประจ าเดือน เพราะเขาไม่สามารถท่ีจะใส่ไดเ้ขาร าคาญเขาดึงโยน
กระจุยเลย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ตอนน้ีเด็กผูห้ญิงยงัท าหมนัไม่ไดใ้ช่ไหมค่ะ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
มนัก็ยงัท าไม่ไดค้่ะอาจารย ์เพราะมนัอาจจะมีผลต่อความเจริญเติบโตอะไรต่ออะไรมนัก็

ตอ้งผ่านกระบวนการทางแพทยก์็ตอ้งฉีดยาเข็มละหม่ืนเดือนละเข็มเพื่อท่ีจะให้ไม่มีเม็น แต่ชัว่ขณะ
หน่ึง ไม่อยา่งนั้นเด็กก็จะหยดุการเติบโตในหลายๆ ส่วน เพราะฉะนั้นมนัมี Complication 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แสดงวา่ปัญหามีมาก 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ปัญหามีเยอะมากโรงเรียนดิฉนัมีเยอะมาก เรามีวยัรุ่นอยูต่รงนั้นอีกตั้งเยอะ แต่ละคนแต่

ละแบบบางคนน่ีเขา้ไปทางเพศอะไรอยา่งน้ี มนัก็มีหมดแหละค่ะอาจารย ์เน่ืองจากของเราเน่ียมนั Set 
ระบบมนัตอ้งใชเ้งิน เพราะฉะนั้นเรามีเราตอ้งจา้งครู 1 คนต่อเด็ก 2 คน เพราะฉะนั้นเด็ก ม.6 เน่ียก็ตอ้ง
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จ้างครู 1 คนต่อเด็กม. 6 คนเข้าเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติดิฉันต้องมีครู 1 คนเน่ียต้องตามติดเด็ก
ตลอดเวลาตอ้งช่วยในเร่ืองของการสอนพฤติกรรมทางสังคม การเป็นท่ีปรึกษาให้เขา อยูก่บัเขาตลอด 
ช่วยเป็นติวเตอร์ให้ในหลายๆ วิชา ช่วยประสานกบัอาจารยผ์ูส้อนวิชาต่างๆ ท่ีจะดูแลเด็ก เพราะฉะนั้น
เน่ียตั้งแต่ ป.1 ป.2 อยูใ่นห้องเราเรียกห้อง Special Case. ก็ยงัไม่ไดเ้รียนร่วมเต็มเวลา เรียนร่วมเฉพาะ
วชิา ศิลปะ พละ ดนตรี แต่ ป.3 เขา้ไปเขาเรียนร่วมเตม็เวลา เราส่งเด็กออทิสติก 2 คนเขา้ไปในห้องปกติ
เราตอ้งส่งครูเขา้ไป 1 คน ใครจ่ายเงินพวกน้ีล่ะอาจารยถ์า้ผูป้กครองไม่จ่าย 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
แลว้อยา่งเด็ก LD น้ีอาจารยต์อ้งเก็บเงินไหมครับ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
เด็ก LD ดิฉันเก็บเงินวิชาละ 1,500 บาทต่อเทอม เรามีครูท่ีเราตอ้งจา้งเพิ่มประมาณ 10 

กวา่คน จบทั้งตรี ทั้งโท ท่ีอยูห่้องเสริมวิชาการ อยา่งน้ีค่ะอาจารยเ์วลาท่ีเพื่อนเขาเรียนภาษาไทยอยูใ่น
หอ้งปกติเน่ียครูปกติก็สอนไปแลว้เราก็จะมีเด็กกลุ่มน้ี 3 คนเขามาเรียนเขาตอ้งจา้งครูอีกหน่ึงคนมาสอน
เด็กกลุ่มน้ีในขณะท่ีเพื่อนเขาเรียนในหอ้งใช่ไหมค่ะ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อาจารยต์อ้งแยกวา่เป็นทางดา้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มเน่ีย ให้บริการ 3 กลุ่ม ประถมเน่ียจะให้เฉพาะ

คณิตศาสตร์และภาษาไทย เพราะว่าภาษาองักฤษน้ีเขาแบ่งกลุ่มยอ่ยอยู่แลว้ ตั้งแต่ ม.1- ม.6 เน่ียเรามี 3 
วชิาท่ีจะตอ้งใหบ้ริการ ก็คิดวชิาละ 1,500 บาทต่อเทอมนะค่ะเขาก็จะออกมาเรียน 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ไม่แพงหรอกถา้คิดถึงวา่ลูกจะมีอนาคตต่อไปมีค าถามอีกนิดหน่ึง แสดงวา่อาจารยเ์ห็นวา่

การจดัการเด็กพิการเน่ียตอ้งแยกกลุ่มเพราะวา่จดัการไม่เหมือนกนั 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
มนัตอ้งวินิจฉยัให้ได ้แลว้ในโรงเรียนหน่ึงเน่ียถา้ถามวา่อาจารยอ์ยาก ในความเห็นของ

ดิฉันเน่ียนะค่ะคือโอเคในกฎหมายเน่ียตอ้งท าแต่มนัเป็นไปไม่ไดห้รอกท่ีคุณจะไปให้หน่ึงโรงเน่ียรับ
ทุกประเภทความพิการ อเมริกายงัไม่ท าเลยค่ะ ดิฉนัเป็นนกัจิตตอนดิฉนัเรียนปริญญาเอกท่ีอเมริกานะ 
แลว้ตอน Intern เน่ียดิฉนัก็เป็นท่ีเราเรียก School Psychologist ประจ าโรงเรียนท่ี District ท่ี Forth worth 
ท่ี TEXAS แล้วพอจบแล้วดิฉันก็ท างานต่อเกือบปีหน่ึงนะค่ะ ในอเมริกาเองเน่ีย เขาก็ไม่เอาเด็กทุก
ประเภทไปอยู่โรงเรียน เขาไม่ท า มันเป็นไปไม่ได้วิธีการแบบน้ีค่ะ อาจารย์เขาท าเป็นเขตพื้นท่ี 
เพราะฉะนั้นในบริเวณน้ีเน่ียในเขตน้ี โอเคโรงเรียนน่ีพร้อมโรงเรียนน้ีท า ท าเด็กปัญญาอ่อนท าเด็กท่ีมี
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ปัญหาทางอารมณ์เด็ก LD ทุกคนตอ้งท าหมดเพราะวา่อยูใ่นหอ้งเรียนนะค่ะ เอาอนัน้ีพิการแรงๆ ปัญญา
อ่อน ปัญหาทางอารมณ์รุนแรงและ Speech Disability อะไรอยา่งน้ี ก็ให้ตั้งอยูโ่รงเรียนอยา่งเน่ีย และก็
โรงเรียนใกล้ๆ  ตรงน้ีก็ส่งเด็กมาโรงเรียนน้ีแลว้ครูใหญ่โรงเรียนไหน ท่ีมีห้องเรียนพิเศษอยูเ่น่ีย ครูใหญ่
โรงเรียนนั้นเน่ียตอ้งมี Certificate Specialist เขาถึงจะให้มาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน แต่ถา้โรงเรียนอ่ืนท่ี
ไม่ไดไ้ปตั้ง ทีน้ีตรงน้ีเน่ียเขาก็จะมีห้องเป็นห้องเรียนพิเศษท่ีเราเรียกวา่ Speech Disability แลว้ก็ส่งไป
เรียนร่วม เพราะฉะนั้นโรงเรียนร่วมน้ีเป็นโรงเรียนส าหรับเด็กหูหนวก เพราะฉะนั้นคุณเอาแค่หูหนวก
ไป แลว้อยา่งท่ี Colonado เน่ีย ครูของ Colonado เหมือนเราเน่ียนะค่ะ เป็น University Lab Schoolของ
มหาวทิยาลยั North รัฐเทสซสั เพราะตอนน้ีเขาใหย้บุ Lab School ผูป้กครองก็ไปช่วยกนัตั้งให้เป็นท่ีเรา
วา่ Charter Schoolโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนส าหรับเด็กหูหนวกแลว้ก็ Co กบัเขตพื้นท่ี เพราะฉะนั้นใน
โรงเรียนนั้นเขาจะรับเด็กหูหนวกเขา้ไปตั้งแต่อายุ 3 ขวบไล่เรียนถึง ไฮสคูล แลว้เขาก็จะมีศูนยบ์ริการ
การตรวจหูการวินิจฉัยอะไร เอาเขา้ไปอยู่ในโรงเรียนน้ีเลย เพราะโรงเรียนน้ีเอาหูหนวกอย่างเดียว
โรงเรียนน้ีไม่เอาเด็กตาบอดไม่เอาเด็กพิการอ่ืนแต่เขามีออทิสติกอยูน่ะค่ะ เขาก็จะมีออทิสติกมี LD มี
อะไรอยา่งน้ีนะค่ะ เป็น Center แลว้เขาท าไดสุ้ดยอดเลยอนัน้ีมนัเป็น แลว้เขาก็ Connect กบั District เขต
พื้นท่ีก็เขา้มาซัพพอร์ต เพราะฉะนั้นคนในแถบนั้นถ้าเขาหูหนวกก็เอามาตรงน้ี ตรวจหูเรียนตั้งแต่
อนุบาลสอน แลว้เรียนรวมเขา้ไปถึงชั้น ม.6 แลว้โรงเรียนน้ีวิชาเลือกเด็กปกติจะเลือกเรียนวิชาภาษามือ 
เขาจะสอนวชิาภาษามือใหก้บัเด็กปกติตั้งแต่ประถมจนถึงมธัยม เขาจะส่ือสารเขาเรียนร่วม เขาจะมีห้อง
พิเศษดว้ยแลว้ก็เขา้ไปเรียนร่วม แต่เรียนร่วมท่ีเป็นหูหนวกแต่ออทิสติกเขามีอยูแ่ลว้ ออทิสติกเขามีไม่ก่ี
คน แลว้ก็ LD และแน่นอน LD กบัปัญหาทางอารมณ์ตอ้งรับทุกคนอยูแ่ลว้เพราะมนัเป็นเด็กปกติน่ีเอง
แต่ถ้าพูดถึงพิการเน่ียโรงเรียนน้ีไม่มีเด็กตาบอด เด็กตาบอดเขาไปให้อีกโรงเรียนหน่ึงแล้วเขาก็ 
Specialist เขา้ไปในโรงเรียนนั้น ตั้งแต่อนุบาลเหมือนกนั เพราะแต่โรงเรียนน้ีอยู ่เพราะฉะนั้นในแถบ
ทั้งหมดน้ีในเมือง Greery น้ีถา้หูหนวกตอ้งมาเรียน และเขาก็ท าไดดี้มากเลยเขาก็ส่ง Resorree เขา้ไปท า 
ก็เดินทางไม่ไกลนกัจากในเขตพื้นท่ี 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
มนัน่าจะดีกวา่ท่ีเราบงัคบัใหท้  าทุกอยา่ง 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
No way เลย และจะไม่มีใครดีสักคนเป็นไปไม่ไดเ้ลย คืออย่างพิการแขนขาน่ีโอเคค่ะ

อาจารย ์เราก็มีเด็กค่ะ เด็กพิการแขนขา สมยัก่อนเน่ียไม่มีลิฟอยูป่ระถมเน่ียนะเพื่อนๆ เขาก็ช่วยข้ึนชั้น
สองอะไรอยา่งน้ีแลว้พอไปเรียนทางโนน้เขามีลิฟ เชา้ไปถึงเน่ียเขาก็จะลงจากรถเพื่อนเขาก็จะไปรับเขน็
รถเข็นมาเขา้แถวรวมเน่ียเขาก็จะนัง่รถเข็นเขา้แถว แลว้เพื่อนเขาก็จะช่วยกนัอยา่งเน่ีย เพื่อนจะช่วยยก
ถาดอาหารให้เขามากินห้องเรียนไม่อย่างนั้นเขาเดินไปไม่ไหว เขาก็จบม.6 และเขา้มหาวิทยาลยั คือ
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พิการทางอยา่งน้ี แลว้เรามีพิการทางหูอยูค่นหน่ึงแต่ไม่ใช่วา่หนวกเลย หลงัจากเขาใส่เคร่ืองช่วยฟังแลว้
เขาไดย้นินั้นเป็นการวนิิจฉยัท่ีผิดพลาดจริงๆ แลว้เขาไม่ไดย้ินแลว้หมอไปวินิจฉยัเขาเป็นออทิสติก แต่
มาถึงดิฉนัเน่ีย ป.1 เน่ียเธอยงัพดูไดไ้ม่เป็นประโยค ดิฉนัก็เอามาวินิจฉยัใหม่จบไปเขา้มหาวิทยาลยัแลว้ 
ตายละครูจะสอนเด็ก หูไม่ได้ยินได้อย่างไร ดิฉันก็ไปศึกษา ดิฉันวิ่งไปหา ดร.มลิวลัย ์ดิฉันก็ไปหา
ขอ้มูลมา และก็มาประชุมอาจารยแ์ละก็จดัเขานัง่อยูต่รงน้ีนะและก็ไปเชิญคุณพ่อคุณแม่มา ตอ้งไปซ้ือ
เคร่ืองช่วยฟังแบบน้ีใส่ตรงไหนยงัไงอาจารยจ์ะช่วยเขายงัไง แลว้เราส่งอาจารยข์องเราไปฝึกพูดให้เขา 
เขาก็ดีข้ึนเร่ือยๆ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท าไมออทิสติกกบัหูหนวกชอบวนิิจฉยัผดิพลาด 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
คือมนัไม่พูดไงค่ะ เด็กออทิสติกไม่พูด เพราะฉะนั้นถา้อนัดบัแรกเด็กไม่พูดตอ้งเอาไป

ตรวจหูถา้หูไดย้นิเน่ีย แสดงวา่เป็นออทิสติกตอ้งไปแยกให้ไดเ้พราะวา่เด็กไม่พูด เด็กจะรู้เร่ืองแต่ไม่พูด 
อยา่งน้ีถา้เราสังเกตเน่ียเด็กหูหนวกเขาจะไม่ท าตาม แต่เด็กออทิสติกเขาจะท าตามแต่เขาไม่พูด แต่บางที
คนท่ีเขาไม่มีความรู้ก็จะแยกออกมาไม่ได ้คือพวกน้ีตอ้งสอนนะค่ะอาจารยต์อ้งเรียนรู้ สมยัก่อนน้ีพ่อแม่
เป็นหมอยงัวินิจฉัยลูกไม่ไดเ้ลย เรามีพ่อแม่เป็นหมอท่ีมีลูกเป็นออทิสติกตั้งหลายคน เขายงัไม่รู้เลยว่า
ลูกเป็น สมยัก่อนนะ แต่ตอนน้ีหมอทุกคนตอ้งเรียนออทิสติกหมด และเราก็จะรู้วา่ส่ืออะไรมนัดีข้ึนใช่
ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นเน่ียคือจริงๆ โรงเรียนเน่ียมีหนา้ท่ีใหบ้ริการคือนกัเรียนทุกคนตอ้งมีสิทธิท่ีจะเรียน 
แต่ค าวา่สิทธิท่ีจะเรียนน้ีเน่ีย คุณตอ้งจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม เพราะฉะนั้นคนท่ีจะตอ้งรู้เร่ืองดีท่ีสุดก็คือ
กระทรวงและผู ้จ ัด ว่าคุณจะจัดระบบแบบในท่ีจะรองรับให้ทุกคนได้เ รียนแล้วเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมือนกบัท่ีเขาบอกเอาลูกเขาไปโรงเรียน 6 ชัว่โมง ลูกเขาได้เรียนรู้ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
เพราะวา่เด็กก็จะไปวิ่งจนกวา่ครูจะมาสอนก็หมดไป เพราะอยา่งเด็กออทิสติกเรา 6 ชัว่โมง เขาเรียน 6 
ชั่วโมง แต่เราตอ้งลงทุน ตอ้งลงทุนเยอะกว่าจะให้ครูสอน แต่ถามว่าคุณส่งเด็กออทิสติกเขา้ไปใน
หอ้งเรียนแลว้เขาบอกเราก็ไม่มีอะไรไปให้ครูเขาเลยท่ีเกิดข้ึนเน่ีย ครูก็ปล่อยซ่ีเรียนไปหน่ึงชัว่โมงครูมี
เวลา 5 นาทีครูกลบัมาอา้วนัง่ลงครูสอนเขาครบ 6 คาบ ก็ทั้งวนัก็ไดแ้ค่นั้นแลว้จะไปพฒันาอะไรถูก
ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือจะตอ้งไปจดัระบบให้ได ้จริงๆ เน่ียดิฉนัวา่ resource เหลือเพื่อจากการท่ีดิฉนั
ลงพื้นท่ีแลว้จดัการ จดัระบบเน่ียพอเราไปจดัใหเ้ขาดู แค่จดัตารางสอนนะ โอ๋ไม่ไดคิ้ดเลยจดัไดคื้ออยา่ง
น้ีค่ะดิฉนับอกอาจารยต์อ้งคิดออกนอกกรอบ มีโรงเรียนหน่ึงบอกเน่ียหนูจดั 2 วนัเลยนะ แต่ผลสุดทา้ย
ได ้คือเขาไม่เคยคิดไงพอเราไปช้ีเขาก็คิดไดเ้พราะฉะนั้นถา้คุณไปจดัระบบ Set ระบบ 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
อาจเป็นเพราะคุณครูบางคนไม่เคยเปล่ียนความเคยชิน 
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มนัง่าย อนัน้ีมนัอาจจะยากข้ึนมาหน่อย แต่ดิฉนับอกวา่หลงัจากท่ีคุณผา่นยากไปแลว้คุณ

ก็จะรู้สึกวา่คุณท าได ้แต่ตอ้งลงไป Support เขาค่อนขา้งเยอะ คือจะตอ้งไป เราไปให้ค  าปรึกษาหน่ึงต่อ
หน่ึง เราจะประกบเลยไปดูเขาสอนไปคุยกบัเขา ไปอะไรต่ออะไร ฝ่ายบริหารก็ลงไปดู ดูในเร่ืองของ
การจดัการตารางสอนอะไรต่ออะไร เราจดัตารางสอนให้ใหม่ทุกโรงเรียนเลยนะ อาจารยจ์ดัไม่ได ้จดั
ไม่เก่ง พอเราไปสอนเขา เขาก็ท าได้ เพราะดิฉันเช่ือว่าตอนน้ี Set ระบบให้มนัดีแล้วก็ตอ้งไป Set 
resource วา่ไอต้รงน้ีมนัควรจะลงท่ีไหน พอมนัสะเปะสะปะ เราบอกเรียนร่วมถูกส่งมาหมดเลย เหมือน
บอกเรียนร่วมกบัเด็กหูหนวกไปเรียนร่วมกบัเด็กปกติล่ามเขาไม่ส่งไปให้ นัง่ตั้งแต่เช้าถึงเยน็จะไปรู้
เร่ืองอะไร แลว้เพื่อนก็ส่ือไม่รู้เร่ืองเพราะว่าเพื่อนไม่ไดเ้รียนภาษามือใช่ไหมอย่างโรงเรียนร่วมของท่ี 
Colonado น่ี เขาเขา้ไปตั้งแต่ประถม อนุบาลประถมแลว้เด็กมธัยมเขาเลือกเรียนวิชาภาษามือเขาส่ือกบั
เพื่อนเขาได้ ใช่ไหมค่ะ แล้วครูเขาก็อยู่ตรงนั้น แต่น่ีอยู่ๆ ก็จดัเด็กหูหนวก 4 คน 5 คนใส่เข้าไปท่ี
โรงเรียนหอวงัอนัน้ีนิสิตไปฝึกงานนะ นิสิตปริญญาโทเราก็วิ่งกลบัมาบอกตายแลว้อาจารยเ์ขามีเด็กหู
หนวกนัง่อยูใ่นหอ้งเรียนแลว้ไม่มีล่ามสักคนหน่ึง ครูก็ไม่รู้เร่ือง เด็กก็ไม่รู้เร่ืองแลว้จะส่ือกนัตรงไหนใช่
ไหมค่ะ มนัไม่ไดป้ระโยชน์ค่ะอาจารย ์การจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการเน่ียจะให้ไดป้ระโยชน์ตอ้ง
มีระบบตอ้งมีขั้นตอน ตอ้งมีความพร้อมแลว้เด็กตอ้งมีศกัยภาพท่ีจะเรียนร่วมได ้เด็กออทิสติกของเรา
จ านวนหน่ึงเรียนร่วมไม่ไดน้ะค่ะอาจารย ์ไม่ไดป้ระโยชน์จากการเรียนร่วมเลย เขาอยู่ในโรงเรียนเรา 
เราส่งเขาไปในห้องเรียนหน่ึงเขาทนฟังเสียงวุน่วายไม่ได ้เขาทนฟังคนเดินไปเดินมาไม่ได ้กรีดๆ ๆ ๆ 
เราพยายามเป็นเทอม เราก็เก็บเขากลับเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆ เขาก็จะมีความสุขเขาก็จะเรียนรู้ได ้
เพราะฉะนั้นพอ่แม่บอกอยากใหเ้ขาเรียนร่วม เรียนร่วมจะไดป้ระโยชน์ เรียนร่วมจะมีประโยชน์เม่ือเด็ก
พร้อมและก็ตามความพิการ คือจริงๆ น่ี LD ตอ้งเรียนร่วมอยูแ่ลว้ ปัญญาอ่อนก็เรียนร่วม เพราะจะได้
ประโยชน์เพราะเด็กจะเป็นตวักระตุน้ท่ีดี 
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แต่ไม่ใช่ทุกความพิการ 
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และก็ความพร้อมของเด็กท่ีจะเรียนร่วมได ้ตอ้งมีความพร้อมในระดบัท่ีเหมาะสมเพราะ

ไม่อยา่งนั้นอาจารยจ์ะเสียทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีกระทรวงเขาจะไม่เขา้ใจเหมือนอาจารยเ์ขาก็จะบอกว่าปรัชญาของการศึกษาคือ

เด็กจะตอ้งเรียนร่วม 
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อเมริกาเขาท ามาหมดแล้วสมยัดิฉันยงัอยู่เน่ีย ก็คือเราก็เรียนอย่างเน่ีย แล้วพออะไร

ออกมาอีกอนัหน่ึงเน่ีย Colonado เน่ียนะค่ะเขาเอาเด็กพิการทุกประเภทเขา้ห้องเรียนปกติหมดเลย เด็กท่ี
นอนพิการรุนแรงนอนอยู่ท่ีพื้นเน่ีย เราก็มีคอมพิวเตอร์ให้หน่ึงเคร่ือง ก็เอามาอยู่ในห้องปกติ คือเขา
จะตอ้งขนเด็กพิการทุกประเภทเขา้ในห้องเรียนปกติหมดเลย ตอนน้ีเขาไปแกไ้ข พรบ.เขาแลว้ เขาขน
กลบัคืนแลว้ ตอนดิฉนัอยูเ่น่ีย Colonado เน่ียนะขนเด็กพิการ ดิฉนัเขา้ไปในหอ้งเรียนนะดิฉนัไปดิฉนัพา
อาจารยเ์ราพาอาจารยอ์อทิสติกเน่ีย และก็รวมทั้งอาจารยจ์ากจิตลดา สมเด็จพระเทพฯฝากไปเน่ียไปอยู ่9 
เดือน ดิฉนัเอาอาจารยไ์ปฝังตวัอยูก่บัครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเลยแลว้ตอนเยน็เน่ียเราก็มี Professor 
มาสอนให ้ดิฉนัก็ไปท า Post Doctor ทางดา้นการอบรมครูส าหรับครูสอนเด็กพิเศษเน่ียนะค่ะ ดิฉนัก็ไป
เรียน Post Doc ของดิฉนัก็ต่ืนเชา้ก็ขบัรถไปส่งครูของดิฉนัเน่ียตามโรงเรียนต่างๆ ส่งไปฝึกงานจริงเลย 
ทั้ง LD ทั้งออทิสติก ในโรงเรียนเลยเน่ีย เราก็ไปเจออีกอยา่งเน่ีย เด๋ียวเพื่อนเดินมาก็ตบหวัทีหน่ึงเด๋ียว
เพื่อนอีกคนหน่ึงก็อีกทีคือมนัก็ดีอยา่งหน่ึงก็คือวา่มนัมีเด็กอีก 30 คนช่วยเราไงอาจารยเ์ด๋ียวเพื่อนท างาน
เสร็จก็มาเล่นกับเจ้าคนน้ีเจา้น้ีก็เย ้ๆ  ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วเพื่อนก็ตบมือ แล้วมีพี่เล้ียงคอยดูมนัก็จะมีคน
ประมาณ 20 คนพลดัมาเล่นกบัเจา้หน้ี เพราะฉะนั้นเขาก็ขนทั้งปัญญาอ่อนขนทั้งพิการทั้งร่างกายทุกคน
เขา้ห้องเรียนปกติหมดเลย ท าไดอ้ยู่สักปี 2 ปีตอนน้ีเขาก็ออกกฎหายใหม่เขาก็ขนกลบัคืนไปแลว้เขา
บอกวา่พร้อมใหเ้อาออกอนันั้นมนัเป็น Extreme เลยอาจารย ์

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เราก็พยายามวา่จดัการเรียนร่วมท ายงัไง เขา้ใจแลว้ 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ก็คือมนัตอ้งมีขั้นตอน มีขั้นตอนอีกเยอะในการจดัการเรียนร่วม แลว้มนัตอ้งส่งเด็กเขา้

ไป 1 คนคุณจะไปบริหารอย่างไร จดัการอย่างไร บทบาทของครูท่ีจะเขา้ไปดูแลคืออะไรแลว้เราตอ้ง
เตรียมเด็กปกติอะไร เราตอ้งเตรียมเด็กเราอย่างไรเด็กปกติมีบทบาทอยา่งไร ท่ีจะเอ้ือคือทุกอย่างตอ้ง
เตรียมหมด ถามดีไหม ดีมาก คือเด็กปกติเขาพฒันาคุณธรรม จริยธรรม เห็นน ้ าใจของเด็กเด็กไดเ้รียนรู้
เพื่อนท่ีไม่ปกติ เพราะเด็กพวกน้ีถา้โตออกไปเป็นผูบ้ริหารประเทศตอ้งรู้วา่ยงัมีเพื่อนในประเทศท่ีเป็น
แบบน้ี เราเขา้ใจมากๆ เลยนะค่ะอาจารย ์แลว้ก็ครูก็พฒันาข้ึนมาอีกระดบัหน่ึงท่ีจะท าความเขา้ใจแลว้ก็
เรียนรู้และก็พฒันาตวัเอง คือมนัพฒันาคุณธรรมจริยธรรมโดยเด่นชดัเลยไม่ตอ้งไปสอน เป็นภาคปฏิบติั
เลย เพราะฉะนั้นอนัน้ีมนัก็ดี แต่เราก็เห็นเด็กประเภทท่ีมนัไม่เอาไหนก็จะมาค่อยแกลง้ แลว้เด็กเราเน่ีย
นะก็เป็นปัญหาอีกเพื่อนปกติบอกวา่แลว้ผมตอ้งทนมนัไปถึงไหนอาจารย ์เพราะฉะนั้นก็เป็นค าถามจาก
เด็กปกติอาจารยก์็บอกแต่พวกผมทนมนั ทนมนั ทีมนัมาด่า ดิฉนับอกคุณก็รู้วา่เขาไม่ปกติ คือเด็กเราก็
ซ่ือๆ หนีโรงเรียนเก่งกวา่เด็กปกตินะ เด็กสมาธิสั้นสู้เด็กออทิสติกเราไม่ได ้พวกน้ีก็ไม่ตั้งใจเรียนไอน้ี้ก็
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ไปบอกอยากให้เพื่อนตั้งใจเรียนมนัก็ไปบอกโง่จงัไม่รู้จกัตั้งใจเรียน คือวิธีอย่างน้ีเพื่อนมนัก็ไม่ชอบ
แลว้บางทีมนัก็จะมีอะไรท่ีมนัประหลาดๆ แปลกเด็กปกติก็บอก แลว้อาจารยไ์ม่คิดวา่ผมตอ้งทนเหรอ 
แลว้ผมไม่เห็นวา่มนัตอ้งทนผมตรงไหนเลย โอโ้ฮบางท่ีตอ้งใชม้าตรการดิฉนัเคยสั่งพกัการเรียนเด็กท่ี
แกลง้เด็กออทิสติก ดิฉนัโกรธมากเลย ดิฉนัมีหลกัฐานชดัเจนดิฉนัใหผู้ป้กครองพบดิฉนั ดิฉนัสั่งพกัการ
เรียนทนัที เด็กท่ีพกัการเรียนปกติตอ้งผิดขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 อนัน่ีสั่งพกัการเรียนเลยผูป้กครองเน่ียร้องห่ม
ร้องไห ้บอกคนขาดคุณธรรมท่ีครูพกัการเรียนคุณ ผมไม่ไดท้  าใหเ้ขาเจบ็ตวัแต่เขาเจ็บใจ แต่คุณเน่ียดูถูก
ความเป็นมนุษยข์องเพื่อน ส่ิงท่ีคุณท าน่ีคือขาดคุณธรรมอยา่งร้ายแรง โรงเรียนน้ีรับไม่ไดเ้พราะฉะนั้น
พกัการเรียนไป 4-5 คน มนัตอ้งจ าไปจนตายเลย มาตรการน้ีเด็ดขาดมาก ดิฉนับอกผูป้กครองวา่ลูกคุณ
เน่ียจะจ าไวแ้ละเขาจะไม่ท าอีก เด็กอีกคนหน่ึงเป็นเด็กเรียนดีตลอดนะอาจารยแ์ต่เขาหลุดเขา้ไปอยูใ่น
แก็งน้ี นกัเรียนตอ้งไปพบจิตแพทยรั์บไม่ได ้แต่ดิฉนัวา่ถา้คุณไม่สอน คุณจะผิดพลาดมากถา้ลูกคุณออก
นอกโรงเรียน แต่ส่ิงท่ีลูกคุณท ามนัร้ายกาจมากในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยค์รูรับไม่ได ้อธิบายให้พ่อแม่
ฟังเขายงัตอ้งเอาดอกไมธู้ปเทียนมาขอขมาพ่อแม่เด็กออทิสติก ดิฉันสั่งให้ทุกคนท าเลยนะมาตรการ
เด็ดขาดหลายเร่ืองทั้งครูทั้งผูป้กครองอย่างโรงเรียนถ้าไม่เขม้แข็งพออย่างท่ีเราไปประชุมโรงเรียน
อนุบาลจะถูกพอ่แม่เด็กปกติกดดนัให้ไล่เด็กออทิสติกออกแลว้เขาตอ้ง Keep คนถา้ไม่ไล่ออกทุกคนจะ
ออก อย่างของดิฉนัเน่ียดิฉนัก็เจอ เด็กเราจะไประรานเขา เด๋ียวไปกอดเขา เด๋ียวไปหอมเขา ชอบเขาไง 
ม.4 ไปกอดไปหอมไปร้ือของไปอะไรของเขาคืออยากเล่นกบัเขาแลว้เขาก็ร าคาญ แลว้ผูป้กครองเขาก็
มาบอกวา่เน่ีย เขามาขอให้ยา้ยเด็กเราออกจากห้องหรือไม่ก็ยา้ยลูกเขาไปห้องอ่ืนไม่ให้อยูด่ว้ยกนั ดิฉนั
บอกดิฉนัไม่ยา้ยไปไหนหรอกดิฉนัก็เชิญผูป้กครองมาเป็นหมอดว้ย ดิฉนัอบรมหมอไป 2 ชัว่โมง บอก
วา่ถา้ลูกคุณอยูไ่ม่ได ้คนท่ีควรจะยา้ยออกจากโรงเรียนน้ีก็คือลูกคุณหมอ เพราะลูกคุณหมอเป็นเด็กเก่ง
ไปเรียนท่ีไหนเขาก็รับ แลว้คุณหมอลองมาคิดดูว่าถา้ตวัเองเป็นแม่ของเด็กออทิสติก คุณหมอจะ treat 
เขาอยา่งท่ีคุณหมอตอ้งการไหม ท่ีดิฉนัเสียใจมากท่ีสุดก็คือคนท่ีมาหาดิฉนัเป็นหมอ เป็นหมอน่าจะคิด
ไดม้ากกวา่น้ี ดิฉันอบรมหมอไป 2 ชัว่โมง คุณตอ้งๆ สอนลูกของคุณให้อยู่กบัเด็กออทิสติกให้ได ้ถา้
ร าคาญเขาลูกคุณตอ้งมีวธีิการ เพราะฉะนั้นเน่ียมนัก็ตอ้ง ในมนุษยเ์น่ีย ดีซะอีกเขาจะไดเ้รียนรู้ในการเอา
ตวัรอดถา้เขาออกไปอยูน่อกสังคม แต่คุณตอ้งสอนให้ลูกคุณมีเมตตา ตวัแม่เองก็ตอ้งมีเมตตา คุณหมอ
ลุกข้ึนมาโวยวายกบัดิฉนัท าไม พวกนอ้งๆ ท าไม่ไดเ้หรอดิฉนัจดัการเอง บางทีเดินมาอยา่ไปเล่นกบัมนั 
ดิฉนัเรียกมาเลย เพราะฉะนั้นเน่ียบางทีเด็กๆ เราเดินมานะ เด็กปกติอยูเ่ฉยๆ ก็ถีบเขา คือตอ้งเรียกวา่เด็ก
ปกติก็ตอ้งมีความอดทน แต่เราจะมีเด็กท่ีน่ารักมากเลย เพื่อนไปเตือนอย่าไปเล่นของอาจารยน์ะเด๋ียว
อาจารยจ์ะวา่ ไปเตือนหลายหนเด็กออทิสติกร าคาญกอดเอาไวเ้อาหวัโขกๆ ๆ เขียวไปหมดเลย คือเด็ก
ออทิสติกจะตวัโตเพราะเขาอายมุากกวา่ใช่ไม่ไอเ้จา้น่ีตวัเล็ก โขกจนหวัน่ีบวมเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
อาจารย ์หนูไปตอแยเขามากหนูตอ้งเรียนรู้ต่อไปหนูจะบอกเขาหนเดียว เพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้วา่มนั
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ตอ้งเรียนรู้ 80 คนเน่ียนะ มนัสาหัสแต่ละวนัไม่เคยไดห้ยุดหรอกไม่ซ ้ าปัญหา ตอนน้ีเขาเขม้แข็งแล้ว 
Team เขาท าของเขาไดดิ้ฉนัเร่ิมถอยออกมาแลว้ดิฉนัจะมีคนรับผิดชอบดิฉนัจะเขา้ไปดูเป็นระยะๆ แต่
ดิฉนัสร้างทีมนอ้งๆ น่ีข้ึนมาค่อนขา้งท่ีจะใชไ้ด ้เม่ือเรา Set เป็นระบบแลว้ มนัเขม้แขง็แลว้มนัเป็นระบบ
ท่ีตั้งแต่นโยบายมนัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมาท าอะไรไดแ้ลว้ก็
เหลืออบรมบุคลากรก่อนแลว้ก็สืบทอดใหไ้ดเ้ท่านั้นเอง ถา้ระบบมนัมัน่คงแลว้รูปแบบมนัมัน่คง ช่วงท่ี
ท าแรกๆ เน่ียมนัเหน่ือยมากๆ เลย ดิฉันท าคนเดียวหมด ทั้งสอนทั้งวินิจฉัย ทั้งบริหารจดัการโครงการ 
จดัการกบัครู เราท่ีมีปัญหาจดัการกบัผูป้กครองเราตอ้งท าเองหมด แต่ตอนน้ีมนัเป็นระบบท่ีปรับตวัใน
โรงเรียนแลว้ ทุกคนรู้ว่าคุณตอ้งมีเด็กพวกน้ี ทุกคนรู้แลว้วา่คุณตอ้งรับ ทุกคนรู้แลว้วา่จะตอ้งท าอะไร
มนัก็มีบา้งท่ีเขา้มาแลว้อบรมไปเร่ือยๆ ให้ความรู้แลว้ก็ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้งอะไรอย่างน้ี
ค่ะ เขาก็รับกนัได ้มนัก็จะเป็นรูปแบบ แต่ดิฉนัเช่ือวา่มนัเป็นการสูญเสียทรัพยากรอยา่งยิ่ง เพราะฉะนั้น
เราตอ้ง Set ระบบให้มนัได ้คือโอกาสทางการศึกษาเน่ียตอ้งจดัให้กระทรวงเขารับผิดชอบไม่ใช่ดิฉัน
รับผดิชอบดิฉนับอกเสมอ เหมือนพอ่แม่บอกดิฉนัเดินมาจากรังสิตเน่ียจนมาถึงเน่ียยงัหาโรงเรียนให้ลูก
ไม่ไดเ้ลย ดิฉนับอกวา่คุณไปกระทรวงเลย ไปบอกช่ือไว ้ลูกคุณเป็นออทิสติกบา้นคุณอยูต่รงน้ีก็ตอ้งหา
ท่ีเรียนให้ลูกคุณ ดิฉนัรับไม่ไดเ้พราะไม่อยู่ในเกณฑ์ ดิฉนัเป็นโครงการวิจยั ดิฉนัไม่ใช่พื้นท่ีบริการใช่
ไหม 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ในกรุงเทพฯจะมีปัญหาไหม เขตพื้นท่ีการศึกษาใหญ่ การดูแลไม่ทัว่ถึง 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
อาจารยก์็ไปแบ่งซิ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แต่มนัใหญ่ พอมนัใหญ่มนัก็ดูแลไม่ทัว่ถึง 
รศ.ดร.ดารณ ีอุทยัรัตนกจิ 
ใช่มนัไม่ทัว่ถึงเหมือนเราไปสงขลา สงขลาบอกวา่ศึกษานิเทศก์มาดูปีละหน เขาบอกเขา

มีอะไรอยา่งน้ีเพียงแค่เขาท า Paper work เขาก็ไม่ท าล่ะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอบพระคุณอาจารยม์ากนะค่ะอาจารยท่ี์ไดใ้ห้เวลาทางทีมคณะนกัวิจยัในการสัมภาษณ์

ในวนัน้ี  
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7. ถอดเทปการสัมภาษณ์ คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม13 ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัสุวรรณาราม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก่อนอ่ืนขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ให้สัมภาษณ์ ค าถามแรกท่ีอยากจะเรียนถามท่านผอ. 

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนร่วมมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้งค่ะ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
ก่อนอ่ืนตอ้งขอเล่าความเป็นมาเป็นไป ของโรงเรียนวดัสุวรรณารามก่อนวา่โรงเรียนวดั

สุวรรณารามเป็นโรงเรียนร่วมไดอ้ย่างไร โรงเรียนวดัสุวรรณาราม ไดจ้ดัการศึกษาพิเศษให้ตั้งแต่เด็ก
พิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้มีการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวดัสุวรรณารามเป็นโรงเรียนหน่ึงในแปดแห่งท่ีจดั
การศึกษาพิเศษ โดยมีครูจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาช่วยสอนใน
ชั้นเรียนพิเศษคู่ขนาน 1 หอ้งเรียน 

ในปีการศึกษา 2539, 2541, 2544 และ 2546 ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดจ้ดั
อบรมครูตามหลกัสูตรอบรมครูการศึกษาพิเศษ พุทธศกัราช 2531 (ตามหลกัสูตร 200 ชั่วโมง) ซ่ึง
โรงเรียนวดัสุวรรณารามไดส่้งครูเขา้มารับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวดัสุวรรณารามไดคื้นอตัราครูจากกองการศึกษาพิเศษ 
แล้วน าครูของโรงเรียนท่ีผ่านการอบรมการศึกษาพิเศษเข้าท าการสอนแทนในชั้นเรียนพิเศษ 1 
ห้องเรียน ในปีการศึกษาต่อมาท าการขยายชั้ นเรียนร่วม ตั้ งแต่ชั้ นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 และชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

ปีการศึกษา 2547 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณา
คดัเลือกให้โรงเรียนวดัสุวรรณาราม เป็นโรงเรียนแกนน าของโครงการโรงเรียนตน้แบบ 1 อ าเภอ 1 
โรงเรียน ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องท่ีตอ้งการการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนแกน
น าของโครงการการจดัการเรียนการสอนร่วมระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับบุคคลออทิสติก โดย
ส่งครูอตัราจา้งจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนกลางมาท าการสอนบุคคลออทิสติก 1 หอ้งเรียน 

ปีการศึกษา 2550 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางได้น าครูอตัราจ้างคืน โรงเรียนจึง
ด าเนินการจดัการศึกษาพิเศษดว้ยครูของโรงเรียนตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา โดยไดจ้ดัชั้นเรียนพิเศษช่วง
ชั้นท่ี 1 ชั้นเรียนพิเศษช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นเรียนร่วมชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปี
หน่ึงๆ ทางโรงเรียนรับเด็กนกัเรียนพิเศษได ้3 คนต่อปี 

                                           
13 สัมภาษณ์เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2554 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะ โรงเรียนของคุณครูมีปัญหาอะไรบา้งไหมค่ะ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม  
มีค่ะ ตอนน้ีค่อนขา้งจะมีปัญหาเหมือนกนันะค่ะ เพราะวา่เป็นโรงเรียนของ กทม. แต่วา่

กฎหมายค่ อนข้า งจะระ บุไปทางกระทรวง ศึกษา ธิการ  ซ่ึ งก รุง เทพมหานคร น้ีจะสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย เม่ือมีปัญหาอะไรเขาจะบอกว่ากรุงเทพมหานครน้ีไม่มีกฎหมาย ไม่ทราบ
เหมือนกนันะค่ะเพราะถา้มีการประชุมเขาจะอา้งว่ากรุงเทพมหานครนั้นไม่มีกฎหมายในบางเร่ือง คือ
กฎหมายนั้นน าไปใช้ไม่ไดค้่ะบางอย่าง เพราะฉะนั้นโรงเรียนกรุงเทพมหานครก็จะไม่มีหน่วยงานท่ี
ดูแลเรียนร่วมโดยตรงท่ีเป็นหน่วยเฉพาะก็จะมีเหมือนไปฝากกบัหน่วยนั้นหน่วยน้ีและการประสานงาน
ก็ไม่ค่อยสอดคลอ้งกนั ดงันั้นโรงเรียนกรุงเทพมหานครก็เลยค่อนขา้งจะรับภาระหนกัเก่ียวกบัเด็กพิเศษ
เพราะวา่มีเด็ก กทม. น้ีจะรับเด็กหมดเลยคือไม่มีการคดัเลือกเด็กแลว้ทีน้ีก็จะมีเด็กท่ีแฝงเขา้มาเป็นเด็ก
พิเศษบา้ง และก็ตอ้งรับเด็กทั้งหมดค่ะ ทีน้ีอตัราก าลงัอะไรอยา่งน้ีจะมีปัญหา กทม. ไม่ไดจ้ดัอตัราก าลงั
มาให้โดยเฉพาะ เพราะว่าในกฎหมายน้ีไม่ไดร้ะบุในเร่ืองอตัราก าลงัของครูเขา้ไป พอไม่ได้ก าหนด
อตัราก าลงัเขา้ไปเสร็จก็จะมีปัญหาเร่ืองการรับเด็กและก็เร่ืองท่ีมีกฎหมายบอกว่าจะปฏิเสธเด็กไม่ได ้
อย่างน้ีแหละมีผลกับครูด้วยว่าบางคร้ังก็มีผูป้กครองมาอ้างตรงน้ีเหมือนกัน ทั้ งๆ ท่ีจริงๆ แล้วท่ี
โรงเรียนไม่สามารถรับเด็กไดเ้พราะไม่มีอตัราก าลงัครูพอ ตรงน้ีเลยอยากจะให้ทางกฎหมายระบุวรรค
ดว้ย หรืออตัราก าลงัครู และก็มาเสริมตรงน้ีอีกวา่ครูการศึกษาพิเศษหมายถึงครูท่ีมีวุฒิการศึกษาพิเศษ
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ตรงน้ีก็มีผลเหมือนกนั เพราะวา่ในเม่ืออตัราก าลงัไม่มีให้ ไม่ก าหนดให้
ชดัเจนแลว้ พอไปในระดบัปริญญาโทสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีก็ยิง่มีปัญหาข้ึนไปใหญ่ เพราะฉะนั้นก็จะ
ไม่มีอตัราก าลงัเพียงพอและเร่ืองของการจดทะเบียนคนพิการ การจดทะเบียนคนพิการจะตอ้งมี ไอคิว 
ถา้มี ไอคิวสูงกวา่ 70 ข้ึนไปก็จะไม่รับจดทะเบียนคนพิการ และถา้เด็กท่ีเป็น ออทิสติก เป็นไม่มากอะไร
อย่างน้ีหรือระดับสติปัญญา 70 คุณหมอเขาก็จะไม่ให้จดทะเบียนและก็จะไม่รับจดทะเบียนด้วย 
เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มน้ีก็จะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
กทม. ไม่มีกองการศึกษาพิเศษหรือค่ะ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
ไม่มีค่ะ คือของกระทรวงศึกษาธิการเขาจะมีกองการศึกษาพิเศษใช่ไหมค่ะ แต่

กรุงเทพมหานครน้ีไม่มีค่ะ พอไม่มีปุ๊บน้ีเขาก็เหมือนกบัวา่ฝากอยา่งเช่นของกรุงเทพมหานครคนท่ีดูแล
ก็คือ คุณวิเชษฐ ของฝ่ายอนุบาลเป็นผูดู้แล เสร็จแลว้คือเขาให้ค  าตอบไม่ได ้อยา่งเช่นงบประมาณก็ให้
ฝ่ายงบประมาณเขาเป็นคนจดัการฝ่ายอตัราก าลงั กก.ก็เป็นคนดูแล คือไม่มีการประสานงานค่ะอยา่งเช่น 
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เวลามีเร่ืองอะไรก็ตอ้งไปเอง อยา่งตอนน้ีอตัราก าลงัครูสอนพิเศษเขาถือวา่ใชอ้ตัราหารเหมือนกบัปกติ
ค่ะ คือ 1: 25 ค่ะ เพราะฉะนั้นก็เอาเด็กทั้งหมดมารวมกนัแลว้ก็เอาครูทั้งโรงเรียนไปหาร25 พอหาร 25 
ปุ๊บ ครูก็จะตอ้งเป็นว่าเท่ากบัครูปกติก็ตอ้งรับภาระของครูการศึกษาพิเศษ และอย่างงบประมาณทุก
อย่างเหมือนกันค่ะ คือต้องท าเร่ืองหรือต้องไปติดต่อกันเองก็มี แม้กระทัง่เงินช่วยเหลือก็ต้องไป
ด าเนินการเอง ไปคุยกนัเองกบัหน่วยงาน กก. เพราะวา่เขาไม่มีหน่วยงานท่ีจะดูแลประสานงานโดยตรง
ให ้

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะ อยากจะเรียนถามคุณครูเก่ียวกบัเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับเด็ก

พิเศษ วา่โรงเรียนในสังกดั กทม. เป็นอยา่งไรค่ะ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
เร่ืองเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกนะค่ะ ส าหรับกรุงเทพมหานครนะค่ะ อนัน้ีตีเป็น

รายหวัเลยค่ะ หวัละ 2,000 แลว้ก็ส่งมาใหท้างโรงเรียนแลว้ก็ใหโ้รงเรียนท ารายการเบิกซ้ืออุปกรณ์ อนัน้ี
เขาก็ให้ทางเขต ส านกังานการคลงัของเขตเป็นผูดู้แล ปรากฏวา่เขาจะตีอย่างเดียววา่เป็นของเล่นอยา่ง
เดียวเท่าน้ี เพราะฉะนั้นอยา่งอ่ืนไม่ตอ้งพดูถึง เบิกไม่ไดค้่ะ ส าหรับส่วนตรงน่ีนะค่ะ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขาไม่ไดอ้นุโลมตามของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมี ลิส ของส่ือเอาไวห้รือค่ะ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
ตามท่ีเรียนให้อาจารยท์ราบแล้วค่ะว่า ทางกรุงเทพมหานครไม่มีกองการศึกษาพิเศษ 

เพราะฉะนั้นก็เลยแยกกนัต่างคนก็ต่างท าไป เขาก็จะไม่มีความรู้ตรงน้ีค่ะ อยา่งอตัราก าลงัครูอยา่งน้ี ทาง
น้ีเป็นคนดูแล เขาก็ไม่เขา้ใจเขาก็แทน 1 ต่อ 25 เอาอตัราไปคูณไปหาร กระทรวงศึกษาธิการเขาก็ให้ทาง
กองงบประมาณเป็นคนดูแล เขาก็ตีเงินมาเลย เช่น ครูการศึกษาพิเศษมีเท่าไหร่ พกศ.เท่าไหร่ แลว้ก็ให้
ทางงานคลงัของส านกังานเขตเป็นผูดู้แล เพราะฉะนั้น กทม. ก็จะไม่เขา้ใจ แมก้ระทัง่เงิน พกศ. เขาก็ไม่
เขา้ใจบางแห่งก็บอกวา่ตอ้งท าฏีกาข้ึนไปเบิกเอง และตอ้งตีรายวนันะหรือท าการสอนก่ีวนั เพราะฉะนั้น
เราก็ไม่ไดเ้งินเตม็ เขามีการเอาคืน บางคนก็บอกวา่ คุณไปเอาฎีกาเบิกเงิน พกศ.มาดูซ่ี บางแห่งเขาบอก
วา่คุณไป ซ่อมมาหรือเปล่า รวมทั้งส่ือ เทคโนโลยดีว้ยค่ะ เคยไปคุยกบัเขาเหมือนกนัเขาก็ตีเป็นของเล่น
เหมือนเด็กอนุบาล 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขาไม่ยอมเอา List ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช ้
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
คือเขาไม่เขา้ใจค่ะเพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลโครงการ พอไม่มีการดูแลโครงการก็ไม่ได้
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เพราะไม่เข้าใจทั้งหมด แม้กระทัง่คนท่ีดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการจะเป็น กค.ใช่ไหมค่ะ ของ
กรุงเทพมหานครก็จะเป็น กก. กก.ก็จะไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองของเรียนร่วม อยา่งนั้นตอ้งเอาเอกสารไป
คุยกบัเขาเลยวา่ค าวา่เรียนร่วมคืออะไรระบบเป็นอยา่งไร เพราะฉะนั้นจริงๆ แลว้กรุงเทพมหานครนั้น
รับภาระเด็กพิเศษเยอะนะค่ะ เพราะเป็นเด็กท่ีมาจากชุมชนท่ีไม่ค่อยมีเงินค่ะ เด็กมีมากค่ะแต่ไม่มีผูดู้แล
โดยตรง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ เห็นดว้ยกบัคุณครูค่ะ คุณครูค่ะอยากจะเรียนถามคุณครูว่ามีบา้งไหมท่ีโรงเรียนใน

สังกดั กทม. ปฏิเสธการรับเด็กพิเศษ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
มีค่ะ แต่อาจารยต์อ้งเขา้ใจถึงขอ้เท็จจริงนะค่ะวา่ การท่ีทางโรงเรียนต่างๆ เขาไม่รับเด็ก

เพราะวา่เขาจะอา้งอีกอยา่งหน่ึงก็คือไม่มีครูท่ีผา่นการอบรมดา้นการศึกษาพิเศษ ไม่มีครูการศึกษาพิเศษ 
เพราะฉะนั้น จริงๆ แล้วอยากจะให้เขารับเด็กพิเศษเขา้ไปก็คือตอ้งจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง
การศึกษาพิเศษใหก้บัครูในโรงเรียน เพราะวา่ทุกวนัน้ีเขาจะจดัเฉพาะตอนน้ี กรุงเทพมหานครไม่มีเลย
ค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ในอดีตมีกองทุนการศึกษา ตอนท่ียงัไม่มีกฎหมายฉบบัใหม่ออกมานะค่ะ เป็นกองทุนท่ี

ออกโดยกองทุนศึกษา และกองทุนน้ี ก็ไดเ้งินหวยมาเหมือนกนัแต่ไม่ไดเ้งินจากงบประมาณ ให้ทุน
คุณครูไปเรียน ป.บณัฑิต ปริญญาโท และต่างประเทศดว้ยติดต่อกนัหลายปีเหมือนกนั จนเงินหมดนะ
ค่ะ คิดวา่ควรจะท าต่อในความเห็นของคุณครู 

คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
จริงๆ แลว้ถา้เหมือนกบัหลกัสูตรเม่ือก่อนคือ ฝึกอบรมท่ี 200 ชัว่โมง อนันั้นจะท าให้ครู

ได้รับการอบรมมากกว่า พอไป ป.บัณฑิต รุ่นพี่ ท่ีจะอบรม กรุงเทพมหานครมีสิทธิไปไม่ก่ีคน 
เพราะฉะนั้นจริงๆ แลว้การอบรม 200 ชัว่โมง เหมือนเดิมน้ีจะไดดี้กว่าหรือ คือท ายงัไงก็ไดใ้ห้คนได้
อบรมเยอะๆ ค่ะ รวมทั้งเอาผูบ้ริหารไปอบรมดว้ยนะค่ะ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ โรงเรียนวดัสุวรรณารามรับเด็กนกัเรียนท่ีมาสมคัรไดห้มดไหมค่ะ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
โรงเรียนเรารับไดไ้ม่เกิน 30 คน ค่ะ เพราะอตัราก าลงัคนไม่ได ้โรงเรียนในสังกดั กทม. 

ส่วนใหญ่จะอา้งวา่ไม่มีครูท่ีมีความรู้ดา้นการศึกษาพิเศษเพราะฉะนั้นไปโรงเรียนวดัสุวรรณารามซิ คือ
อีกโรงเรียนหน่ึงท่ีตล่ิงชนั ตล่ิงชนัก็มีอีกโรงเรียนหน่ึงแบบเราน่ีค่ะ เขาก็เม่ือไม่มีการสอบอตัราก าลงัไม่
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มีครูท่ีผา่นการศึกษาพิเศษเขาก็บอกว่าไปโรงเรียนวดัสุวรรณารามซิ โรงเรียนวดัสุวรรณาราม จึงมีทั้ง
เด็กตล่ิงชนั มีทั้งบางกอกน้อยบางกอกใหญ่อยูห่มดค่ะ รวมทั้งเมืองนนท์และบางใหญ่มาโรงเรียนวดั
สุวรรณารามทั้งหมด เพราะอา้งวา่ไม่มีครูการศึกษาพิเศษแมก้ระทัง่โรงเรียนอมัรินทร์ท่ีเป็นโรงเรียนน า
หน่ึงต าบลหน่ึงโรงเรียนเขาก็ออกวา่ไม่มีครูการศึกษาพิเศษ เขาเอาออกมาใหแ้ถมส่งมาดว้ยค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ของคุณครูเป็นช่วงชั้นเด็กคู่ขนานใช่ไหมค่ะ 
คุณครูสิริลกัขณา ปณธิานธรรม 
ไม่ค่ะคือทางโรงเรียนวดัสุวรรณารามมีทั้งระบบคู่ขนาน ช่วงชั้น ป.1 – ป.6 และเรียน

ร่วมตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6 เช่นกนั ของเรามีทุกระบบค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะขอขอบพระคุณการให้สัมภาษณ์ของคุณครูในวนัน้ีเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานวจิยัค่ะ 
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8. ถอดเทปการสัมภาษณ์ คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์14 ครูการศึกษาพเิศษโรงเรียนวดัสุวรรณาราม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก่อนอ่ืนเลยอยากจะขอเรียนถามคุณครู ซ่ึงคุณครูท่ีรับผิดชอบดูแลเด็กออทิสติกของ

โรงเรียนวดัสุวรรณารามวา่ทางโรงเรียนมีวธีิการคดัเลือกอยา่งไร รับหรือวา่ไม่รับ หรือวา่จ าเป็นตอ้งรับ
ทุกกรณี หรือวา่มีขอ้ก าหนดอยา่งไรในการท่ีจะบอกปฏิเสธการรับขอใหคุ้ณครูช่วยเล่าใหฟั้งดว้ยค่ะ 

คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ท่ีโรงเรียนวดัสุวรรณาราม เราจะมีห้องเรียนหรือชั้นเรียนพิเศษนะค่ะ ซ่ึงเราจะรับเด็กท่ี

เพิ่งเขา้มาท่ีไม่พร้อมจะเขา้ร่วมในชั้นเรียนปกติ ก็จะมีการรับจ านวนจ ากดั นะค่ะหลงัจากนั้น ถา้เด็กคน
ไหนท่ีสามารถเรียนร่วมไดเ้ราก็ส่งข้ึนไปชั้นเรียนร่วม ซ่ึงชั้นเรียนร่วมสามารถรับเด็กไดไ้ม่เกิน 3 คน 
ในแต่ละปี จะเป็นนกัเรียนออทิสติกและสติปัญญา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะ เวลาผูป้กครองเขาพาเด็กมาเขา้โรงเรียนคุณครูทราบหรือไม่วา่เด็กคนนั้นเป็น

ออทิสติก 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ส่ิงแรกท่ีส าคัญท่ีสุด ทางโรงเรียนเราจะขอดูใบรับรองแพทย์ก่อนนะค่ะหรือไม่ก็

ทะเบียนคนพิการก่อนเป็นอนัดบัแรกค่ะ  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพื่อท่ีจะเป็นส่ิงท่ียนืยนัวา่เด็กนั้นเป็นเด็กออทิสติกจริงๆ หรือไม่ หรือวา่มีความบกพร่อง

มากนอ้ยขนาดไหน จะแบ่งเป็นก่ีระดบัค่ะ  
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
จะแบ่งออกเป็น 5 ระดบัค่ะ แต่ของทางโรงเรียนเราน้ีจะเป็นระดบัท่ีสามารถเขา้ศูนย์

เรียนร่วมไดเ้ท่านั้น 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หมายความวา่ผูป้กครองของเด็กออทิสติก เขาจะทราบแลว้หมายถึงวา่ก่อนท่ีจะพาเด็กมา

ท่ีโรงเรียนวดัสุวรรณาราม ผูป้กครองจะทราบแลว้วา่ลูกเขาเป็นออทิสติก ใช่ไหมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ทราบค่ะ ทางโรงเรียนเองก็จะขอดูใบรับรองแพทยก่์อน 

                                           
14 สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 3 พฤษภาคม 2554  
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูบอกวา่ทางโรงเรียนจะรับก็ต่อเม่ือเด็กคนนั้นสามารถท่ีจะร่วมเรียนกบัเด็กปกติได ้
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ใช่ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ระดบัท่ีสามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติได ้จะเป็นระดบัท่ีเท่าไหร่ค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ระดบัท่ี คุณหมอเขาก็จะเขียนวา่ระดบันอ้ยหรือวา่ระดบัท่ีเรียนร่วมได ้ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณหมอจะระบุมาชดัเจนเลยใช่ไหมค่ะ  
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ใช่ค่ะ คุณหมอจะไม่มาบอกวา่เป็นระดบั 1 2 3 4 5 แลว้ก็ให้เราไปคิดเอาเอง ส่วนท่ี

ทะเบียนคนพิการจะระบุไวใ้ห้ แต่วา่แฟ้มมนัจะไม่ละเอียดเท่าท่ีคุณหมอเขียนให้ทางโรงเรียนเราจึงยึด
ตามท่ีแพทยร์ะบุค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้นก็หมายความวา่คุณสมบติัของเด็กนกัเรียนท่ีเป็นเด็กออทิสติกท่ีมาสมคัรกบั

ทางโรงเรียนวดัสุวรรณาราม หน่ึงจะตอ้งมีใบประเมินจากคุณหมอเรียกแบบนั้นก็แลว้กนันะค่ะ แลว้ก็
ใบประเมินอนัน้ีจะตอ้งสามารถท่ีจะเรียนร่วมกบัเด็กปกติได ้ 

คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ค่ะ คือไม่ถึงกบัวา่เป็นมาก นะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้จะตอ้งมีบตัรคนพิการ ใช่ไหมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ถา้เป็นระดบันอ้ยบางที เขาจะไม่จดทะเบียนคนพิการให ้เพราะวา่ถา้เป็นระดบัท่ีเรียนได ้

ส่วนใหญ่เป็นใบรับรองแพทย ์
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เท่าท่ีฟังจากท่ีคุณครูวนัเพ็ญเล่ามาหมายความว่า ผูป้กครองก็ต้องเตรียมหลักฐาน

ประกอบการสมคัร ว่าจะตอ้งมีอะไรบา้ง ทีน้ีเท่าท่ีฟังดูก็มีขอ้จ ากดัในการรับเหมือนกนัในเร่ืองของ
จ านวนนกัเรียนพิเศษท่ีจะรับในแต่ละปี และพื้นท่ีหมายถึงวา่โรงเรียนอยากจะรับ แต่วา่มีจ  านวนจ ากดั
ซ่ึงห้องหน่ึงไม่เกินเท่านั้นคน เท่าน้ีคน ถา้เราเกิดไม่รับเขาแลว้เราจะแนะน าให้เขาไปโรงเรียนไหนต่อ 
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หรือวา่แนะน าอยา่งไรค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ส่วนใหญ่เราจะแนะน าไปพบกับท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เพราะว่าทางศูนย์

การศึกษาพิเศษส่วนกลางเขาจะเป็นผูป้ระสานงานหรือดูแลเด็กเรียนร่วมหรือเด็กพิเศษ หรือส่งต่อไปยงั
โรงเรียนอ่ืนๆ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยากเรียนถามคุณครูท่ีผูป้กครองจะน าลูกท่ีเป็นออทิสติกมาเข้าเรียนท่ีโรงเรียนวดั

สุวรรณารามไดอ้ยา่งไรค่ะ จะรับตั้งแต่ระดบัไหนค่ะ  
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ท่ีโรงเรียนวดัสุวรรณารามน้ีจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมาเรียนชั้นเรียนพิเศษนะค่ะ จะ

มีหน่ึงหอ้ง และก็จะรับท่ีเป็นอนุบาลจนกระทัง่ถึง ป.3 และก็จะมี ป. 4 ถึง ป. 6 ห้องเรียนพิเศษจะมีสอง
หอ้ง  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
การท่ีจะดูแลเด็กออทิสติก คุณครูพบปัญหาอะไรบา้งไหมค่ะ มีครูพี่เล้ียงมาช่วยคุณครู

ไหม และมีระบบบริหารจดัการเป็นอยา่งไร 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ของกทม.ก็จะมีปัญหาในเร่ืองของอุปกรณ์ ส่วนในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนนั้น 

ตอนน้ีก็จะมีบางชัว่โมง เด็กบางคนถา้มีความสามารถมีพฒันาการท่ีดีข้ึนเราก็จะส่งใหไ้ปเรียนในช่วงใน
ชั้นเรียนปกติค่ะ อาจจะเป็นวนัละ 1 ชัว่โมง หรือ 2 ชัว่โมง แลว้แต่ ถา้เด็กคนไหนไม่สามารถข้ึนได ้ครู
ก็ตอ้งสอนเอง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เด็กท่ีคุณครูดูแลเด็กอยู ่ท่ีเป็นเด็กเล็กนะค่ะท่ีอายุประมาณ 5 ขวบ ตอนน้ีมีเด็กนกัเรียนท่ี

ดูแลอยูป่ระมาณก่ีคนค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
จะมีอยู ่6 คนค่ะ แต่เป็นเด็กท่ียงัข้ึนไปเรียนร่วมไม่ได ้ตอ้งเตรียมความพร้อมก่อน เด็กท่ี

ก าลงัอยูร่ะหวา่งความพร้อมจะมีอยู ่2 คน และอีก 4 คนท่ีพร้อมจะไปเรียนร่วมไดใ้นบางเวลา 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท่ีน้ีเด็กใน 6 คน ท่ีคุณครูดูแลอยูพ่ฤติกรรมเขาเหมือนกนัไหมนะค่ะ ไดค้่ะ คือใน 6 คน 

จะไม่เหมือนกนัเลยค่ะ 
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คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ใน 6 คน จะมีพฒันาการไม่เหมือนกันเลยค่ะ อย่างเช่นคนแรกเขาจะยงัไม่สามารถ

ลากเส้น ก็จะมีแต่ระบายสีไดอ้ยา่งเดียว อีกคนเขาก็จะตอ้งเรียนใน ป.2 แลว้เขาก็ยงัสามารถท่ีจะบวกลบ
เลขไดม้นัจะเป็นลกัษณะน้ี เพราะฉะนั้นการสอนของเด็กแต่ละคนจะสอนไม่เหมือนกนั การใหง้านก็จะ
ไม่เหมือนกนัเพราะฉะนั้นเวลาเราให้งาน เราก็ตอ้งให้งานทีละคน พอให้งานทีละคนแลว้ จากนั้นเราก็
ตอ้งมาดูวา่ เขากา้วหนา้ถึงไหนแลว้ เม่ือคนไหนท าแลว้ เราก็ตอ้งคอยมาดูวา่เขาท าเรียบร้อยไหม ถา้ยงั
ท าไม่ดี หรือวา่ท าสวยแลว้ก็จะชมเชยเขา ใหก้ารเสริมแรงเขาค่ะ แลว้ก็งานไหนท่ีเขายงัตอ้งปรับปรุงเรา
ก็ตอ้งช้ีแจงวา่ หนูตอ้งปรับปรุงนะ และในเร่ืองของเวลาเราก็ตอ้งดูตารางสอนดว้ยวา่ชัว่โมงน้ีคนไหนท่ี
สามารถเรียนร่วมไดเ้ราก็ตอ้งส่งไปตามเวลานั้น แต่ขณะเดียวกนัถา้เขายงัมีอารมณ์หรือพฤติกรรมท่ีใน
เวลานั้นอารมณ์ไม่ดียงัข้ึนไม่ได ้เราก็จะไม่ใหข้ึ้น เราก็ตอ้งเอาเด็กนั้นมาสอนเอง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เด็ก 6 คน นัง่อยูห่อ้งเดียวกนัหรือเปล่าค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
เด็ก 6 คน น้ีนัง่เรียนติดกนันะค่ะ เป็นเกา้อ้ีคนๆ ค่ะ แลว้ก็ชัว่โมงการสอน คือจะมีบาง

ชัว่โมงท่ีเป็นคณิตกบัไทยท่ีสอนไม่เหมือนกนั แต่จะมีชัว่โมงท่ีเรียกวา่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อนันั้นจะ
เรียนรวมกนัทั้งหมดคือพยายามจะใหเ้ขาไดเ้ขา้สังคม ก็เลยจดัชัว่โมงอนัน้ีข้ึนมา ก็เลยเป็นกิจกรรมท่ีเอา
วชิาต่างๆ มาบูรณาการกนั เพื่อให้เขาไดป้ระสบการณ์ความรู้ไดแ้ลว้ก็ไดฝึ้กการท างานร่วมกนัเป็นการ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองของการเขา้สังคม 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ในเด็ก 6 คนท่ีวา่เป็นออทิสติกเขาจะส่ือสารกนัเองไหมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
เขาจะไม่ค่อยส่ือสารกนัเอง วิชากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก็จะช่วยให้เขาไดพู้ดคุยกนันะค่ะ 

เพราะว่าอย่างบางคนเขาไม่ยอมเขา้ใกล้เพื่อนเลย เราก็พยายามเอาชั่วโมงกิจกรรมเข้าไป จากท่ีไม่
สามารถเคยยอมใหเ้พื่อนเขา้ใกล ้ก็จะเล่นบทบาทสมมุติดว้ยกนัได ้

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็แต่ละคนเท่าท่ีคุณครูเล่ามาก็จะมีความแตกต่างกนัไป ความเก่งหรือวา่ความสนใจก็จะ

แตกต่างกนัไป ใช่ไหมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ใช่ค่ะ 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เวลาไปเรียนร่วมในบางรายวชิา เขาไปแกลง้เพื่อนท่ีเป็นเด็กปกติบา้งไหมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
มีค่ะ เพราะวา่อารมณ์ของเขาบางทีไม่แน่นอน แต่คุณครูก็จะจดัให้นัง่ใกลเ้พื่อน เพื่อให้

เป็นลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน เพราะทางโรงเรียนของเราจะใชร้ะบบน้ีค่ะ แต่เด็กปกติของเราดี คือเราได้
ปลูกฝังเขามานาน เพราะฉะนั้นเขาก็จะรักเมตตากบัเด็กออทิสติก ส าหรับเร่ืองอารมณ์ของเด็กออทิสติก 
เวลาไปเรียนร่วมครูประจ าวิชาเขาก็จะดูแล ถา้เด็กอารมณ์ไม่ปกติ คุณครูสามารถท าให้เด็กสงบไดก้็จะ
ใหเ้ด็กเรียนต่อ แต่ถา้เขาสงบไม่ไดเ้ขาก็ตอ้งกลบัมาท่ีหอ้งเพื่อปรับอารมณ์ใหม่ ค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ท่ีน้ีจากประสบการณ์ของคุณครูมีบางไหมค่ะท่ีเด็กท่ีควบคุมอารมณ์ไม่ไดเ้ลย 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
มีค่ะ อยา่งรายหน่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่พอค่ะ ตอ้งเรียนคู่กนั 2 คนต่อหน่ึงเคร่ือง เด็กก็

โวยวาย พอโวยวายเสร็จคุณครูเขาก็หา้ม หา้มแลว้เขาก็ยงัไม่หยดุพอดีรายน้ีชอบดูทีวี ชอบเลียบแบบทีว ี
ชอบไปเรียนแบบตวัอิจฉา เขาก็เลย กร๊ีดกราด ครูก็เลยมาตามครูใหญ่มาพูดคุยดว้ย แลว้ก็เลยเอาเขามา
นัง่สงบอารมณ์ก่อน พอเขาสงบอารมณ์แลว้ เด็กรายน้ีเขาอ่านหนงัสือได ้คุณครูก็เขียนวา่ ถา้หนูยงัไม่
สงบคุณวนัน้ีหนูจะตอ้งกลบับา้นชา้กวา่ปกติ เด็กก็เลยสงบ แลว้ถึงส่งเขากลบัไปเรียนใหม่ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะก็หมายความวา่เด็กออทิสติก ถา้เกิดวา่ผูป้กครองไม่เขา้ใจแลว้ก็ไม่ไดเ้อาใจใส่ 

อยา่งท่ีคุณครูเล่าบอกวา่ไปดูทีวแีลว้เลียนแบบตวัร้าย แลว้ก็นึกวา่พฤติกรรมอนันั้นเป็นพฤติกรรมท่ีดี ก็
น าเอามาใชใ้นชีวติประจ าวนัก็น่าอนัตรายเหมือนกนันะค่ะ แลว้ครูจะแกปั้ญหาแบบน้ียงัไง 

คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ค่ะ ส่วนใหญ่ก็คือคุณครูจะเจอกบัผูป้กครองประจ าอยู่แลว้ ก็บอกผูป้กครองวา่ ขณะน้ี

เขามีพฤติกรรมอะไร ท่ีน่าสงสัยอยูเ่พราะฉะนั้นตอ้งใหดู้แลหน่อย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อยากจะเรียนถามคุณครูวา่เด็กออทิสติกน้ีจะหายไหมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ไม่หายค่ะ แต่ว่าสามารถพัฒนาการและให้มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนได้ค่ะ ดึงความเก่ง

ความสามารถของเขาออกมาได ้แต่วา่ความสามารถนั้นก็ตอ้งใหผ้กูกบัท่ีเขาชอบดว้ยใช่ไหมค่ะ แลว้ก็มี
ความสามารถถา้เฉพาะทางท่ีเขาเก่ง สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนัได ้ถา้ผูป้กครองช่วย
สนบัสนุนนะค่ะ ก็จะไปดว้ยดีค่ะ ขอยกตวัอยา่งมีอยูร่ายหน่ึง รายน้ีเขาชอบอยูโ่ลกส่วนตวัคนเดียวมาก
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ค่ะ แนะน าวา่เขาควรจะมาเรียนดา้นศิลปะมีเวลาให้เขาให้มากข้ึน ผลปรากฏวา่เม่ือผูป้กครองมีเวลาให้
เขามากข้ึน ระบายสีไดไ้ดดี้ข้ึน แลว้ก็โลกส่วนตวัก็นอ้ยลง น่ีความส าคญัอยูท่ี่ผูป้กครองดว้ยในการท่ีจะ
พฒันาลูกใหดี้ข้ึนผูป้กครองมีส่วนดว้ยค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีอยากจะถามคุณครูวา่เวลาดูแลเด็กออทิสติกและส่ือสารกบัเด็กออทิสติก คุยกนัรู้

เร่ืองไหมค่ะ ตอ้งใช้เทคนิคพิเศษ หรือว่าอย่าท าอะไรอย่างนั้น หลอกล่ออะไร หรือส่ือการสอนตอ้ง
พิเศษไหม  

คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ข้ึนอยูก่บัตวัเด็กค่ะ เพราะวา่บางคนมีภาษา บางคนไม่มีความบกพร่องทางการพูดค่ะ ก็

จะพูดกนัรู้เร่ือง อยา่งบางทีเขามีอารมณ์ท่ีแรง เราก็ตอ้งใช้วิธีการเขียนแทน เพราะท่ีโรงเรียนมีอยู่สอง
รายท่ีใชเ้ขียนเอาพอเขียน เขาจะหยดุแลว้ก็อ่าน แลว้ก็สงบลง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขียนจะไดผ้ลกวา่หรอค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ค่ะ เพราะวา่พอพดูเขาเถียง พอเขียนไปเขาจะฟังแลว้ก็จะหยดุ หลกัการของเราก็คืออยาก

ใหเ้ขา้รู้วา่ ส่ิงท่ีเขาท าไม่ถูกคืออะไร 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เวลาเขียนจะเขียนตวัโตๆ หรือวา่เขียนปกติเปล่าค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
เขียนตวัปกติค่ะ แลว้เขาก็จะหยุดอ่าน รู้แลว้ละวา่ครูจะมีเง่ือนไขตรงน้ีนะ คือตอ้งเขียน

เป็นเง่ือนไข วา่ถา้คุณหยุดพูด คุณจะเป็นอยา่งไร จะเขียนไว ้แต่ถา้บางรายท่ีพูดไม่ได ้ถามวา่เขารู้ไหม
เขารู้เร่ือง แต่เขายงัไม่สามารถจะโตต้อบกบัเรา พอโตต้อบไม่ไดเ้ขาก็จะท าเฉยๆ เราก็พูดกบัเขาบ่อยๆ 
บอกเขาวา่หนูไปแปรงฟันไดแ้ลว้นะ แลว้ก็ส่งแกว้ใหเ้ขา เหมือนกบัวา่เขาไม่เช่ือมัน่ในตวัเอง แต่วา่เราก็
ใหโ้อกาส วา่คุณตอ้งท าได ้แลว้ก็บางรายพดูได ้รู้เร่ืองหมด แต่วา่เหมือนกบัด้ือ ด้ือก็จะไม่ท า เอาละเราก็
จะตอ้งมีเง่ือนไข ถ้าคุณท าอนัน้ีเสร็จ คุณตอ้งท าอนัน้ี อนัน้ี ถา้ท าเสร็จแลว้คุณก็จะไดเ้งินไปซ้ือขนม 
เพราะวา่ท่ีโรงเรียนจะเปิดโอกาสใหไ้ปซ้ือขนมดว้ยตวัเอง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เขาซ้ือไดไ้หมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ซ้ือไดค้่ะ เพราะวา่ครูท่ีโรงเรียนน้ีกบันกัการภารโรง แลว้ก็แม่ครัวท่ีขายของ เขาก็จะรู้วา่
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เด็กคนไหนท่ีเป็นเด็กพิเศษ ก็จะช่วยดูแลให้ ว่าคุณมาซ้ือนะ คุณตอ้งเก็บเงินใส่เขา้กระเป๋า คุณตอ้ง
จ่ายเงินตรงน้ี จ่ายอยา่งไร เขาก็ตอ้งช่วยดูแลใหด้ว้ยค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราให้แบงค์ 20 บาท ไปแล้วเหลือเงินทอน 9 บาท เด็กจะนับ

สตางคเ์ป็นไหมค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
นบัไม่เป็นค่ะ เด็กพวกน้ีจะมีปัญหาในการนบัเงิน แต่อาศยัวา่พวกครู นกัการภารโรง แม่

ครัวท่ีเขาขายเขาจะช่วยดูแลค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะสมมุติว่า ลูกศิษยข์องคุณครูถ้าเด็กเล็กนับไม่เป็นน่ีก็ o.k. นะ สมมุติว่าเขา

พฒันาไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึง ป.4 ป.5 ป.6 เขาจะนบัเป็นไหมค่ะคุณครู  
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
บางคนจะไดค้่ะ แต่บางคนถา้คนไม่มีปัญหาเขาก็จะท าได ้แต่ถา้มีปัญหาก็จะท าไม่ไดค้่ะ 

แต่บางรายก็จะได ้ข้ึนอยู่กบัสอนพื้นฐานตรงน้ี แลว้คุณพ่อคุณแม่กลบัไปพอเวลาไปซ้ือของขา้งนอก
ควรพาเขาไปดว้ยตอ้งช่วยใหเ้ด็กเห็นสภาพความเป็นจริง ทางโรงเรียนเราฝึกให้แลว้คุณพ่อคุณแม่ก็ตอ้ง
ฝึกท่ีบา้นใหด้ว้ย 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูกบัผูป้กครองจะเจอกนับ่อยแค่ไหนค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ถา้ส่วนใหญ่จะเจอทุกวนัค่ะ เพราะผูป้กครองจะมารับลูกดว้ยตนเอง เม่ือมารับลูกตนเอง

เราก็จะมีโอกาสคุยกัน เราก็จะบอกว่าวนัน้ีเขามีอะไร เขาเป็นอย่างไร พฤติกรรมท่ีผิดปกติเขามี
อะไรบา้ง หรือวา่คุณพอ่คุณแม่มีปัญหาอะไรไหม แลว้ก็อะไรท่ีเราควรจะตอ้งช่วยกนัปรับปรุง ถา้เราคุย
กนัแลว้ ถา้คุณพอ่คุณแม่กลบัไปแลว้ช่วยเด็กก็ดีข้ึน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้มีบา้งไหมค่ะท่ีคุณพอ่คุณแม่ไม่สนใจ แบบวา่เราก็คุยกบัคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยหน่อย

น่ะ แต่วา่คุณพอ่คุณแม่อาจจะงานยุง่ ตอ้งท ามาหากิน แลว้ก็ไม่ไดเ้อาใจใส่ เด็กก็ไม่ไดพ้ฒันาสักที มีบา้ง
ไหมค่ะ 

คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
มีค่ะ มีอยู่รายหน่ึงท่ีคุณแม่เขาไม่มีเวลา เพราะคุณแม่เขาเป็นคนตวัคนเดียวแลว้ก็ตอ้ง

ดูแลลูก 2 คน เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้งหาหนทาง ถา้คุณมีปัญหาตรงน้ี ท่ีพอจะฝึกเขาไดไ้หม ถา้ไม่ได ้เรา
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ก็ส่งต่อ คุณแม่ก็ตอ้งยอมพาลูกไปฝึกดว้ย  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
งานของคุณครูช่วยเสริมสร้างพฒันาการของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้เรียนร่วม 

และขอขอบพระคุณคุณครูวนัเพ็ญเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้โอกาสสัมภาษณ์ในวนัน้ีก็ได้ท  าให้เห็นถึง
ความส าคญัของการพฒันาการ การเตรียมความพร้อมของเด็กพิเศษ เพื่อให้สามารถเขา้เรียนในชั้นเรียน
ร่วมได ้ขอขอบพระคุณอีกคร้ังส าหรับการท่ีคุณครูใหโ้อกาสสัมภาษณ์ในวนัน้ีซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ต่องานวจิยัน้ี 
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9. ถอดเทปการสัมภาษณ์ คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง15 ครูการศึกษาพเิศษโรงเรียนวดัสุวรรณาราม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอขอบพระคุณคุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง ท่ีไดใ้ห้โอกาสสัมภาษณ์ถึงเร่ืองการจดัการเรียน

ร่วม คุณครูค่ะเน่ืองจากคุณครูเป็นคุณครูการศึกษาพิเศษ และเป็นคุณครูประจ าชั้นเรียนร่วม ป.4 
อยากจะขอเรียนถามค าถามแรกก่อนนะค่ะวา่ คุณครูมีปัญหา และมีวธีิการเรียนการสอนอยา่งไรค่ะ 

คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
ขอตอบในประเด็นแรกก่อนนะค่ะ ในเร่ืองพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีหอ้งชั้นเรียน ป. 

4/1 ซ่ึงครูรับผดิชอบอยูน่ั้นจะมีเด็กออท่ีเป็นเด็กผูห้ญิง 1 คน ซ่ึงหนา้ตาน่ารักมากเลยนะค่ะ ปัญหาก็คือ
อยูว่า่ในเทอมท่ีหน่ึงเขาค่อนขา้งท่ีจะปรับตวัไดน้อ้ยนะค่ะ อาจจะเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับชั้นใหม่ดว้ยใน
การเปิดเทอมใหม่ๆ  เขาก็ยงัเช่ือฟังเรา เราแนะน าอะไรไปเขาก็ปฏิบติัตาม แต่พอในเทอมสองพฤติกรรม
ก็เร่ิมเปล่ียนไป เน่ืองจากว่าเขาเร่ิมโตข้ึน อายุมากข้ึน โดยพฤติกรรมท่ีเราเห็นก็คือวา่เขาชอบลุกจากท่ี 
ซ่ึงเหมือนกบัพฤติกรรมพื้นฐานของเด็กออทิสติก ก็คือเขาชอบลุกออกจากท่ีโดยไม่มีสาเหตุ แลว้ก็จะ
เดินไปท่ีประตู อนัน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีพึ่งสังเกตเห็นในช่วงหลงัๆ แลว้ก็จะมองอะไรสักอยา่งหน่ึงโดยไม่
มีสาเหตุเราก็จะซักถามนกัเรียนวา่ “มองอะไรลูก” เขาก็ตอบเราว่าไม่ไดม้องอะไร คือเขาจะสามารถ
ส่ือสารไดค้่อนขา้งดี เหมือนกบัวา่จะค่อนขา้งเหมือนเป็นเด็กปกติ แลว้ก็จะมีในลกัษณะของการเรียน 
ซ่ึงในชั้นจะเป็นชั้น ป. 4 ถึง ป. 6 จะเป็นลกัษณะของการเวียนสอน เพราะฉะนั้นนกัเรียนกลุ่มน้ีจะเจอ
กบัครูหลายคนนะค่ะ คือในแต่ละสาระ วิชาจะเจอแต่ครูแต่ละคน ตวัครูเองสอนคณิตศาสตร์ ปัญหาท่ี
พบก็คือว่าเด็กออทิสติกจะไม่ค่อยเขา้ใจในเร่ืองของนามธรรมสักเท่าไหร่ อย่างเช่นว่าค่าของเงิน คือ
ปกติแม่จะให้เงินมามาวนัละ 30 บาท นะค่ะ เราก็จะฝึกให้เขาฝากเงินออมสินก็วนัละ 10 บาท แต่น่ีเขา
ไม่รู้ค่าของเงินเราก็ตอ้งอธิบายให้เขาฟังวา่ น่ีคือเหรียญอะไร น่ีคือเหรียญ 10 บาท แลว้ก็จะมีการแลก
เงินกนั มีเอาเหรียญบาทมา 10 เหรียญแลกกบัเงิน 10 บาท แลว้พฤติกรรมอีกเร่ืองคือเขาไม่รู้ค่า ผลท่ี
ตามมาก็คือของมีค่าต่างๆ อย่างเช่น กระเป๋าเงิน เขาก็จะวางไม่เป็นท่ี เขาก็จะวางไวอ้ยู่ตรงนั้น อยู่บน
โตะ๊ ในขณะท่ีเขาเปล่ียนไปเรียนชัว่โมงอ่ืน เราก็ตอ้งบอกเขาทุกคร้ังวา่คือบอกวา่กระเป๋าเงินหนูตอ้งเอา
ใส่ไวใ้นกระเป๋านะค่ะ พอช่วงหลงัๆ เขา้ก็คือเร่ิมเหมือนเดิม ก็เลยคุยกบัผูป้กครอง บอกวา่ให้ผูป้กครอง
ให้ซ้ือกระเป๋าแบบท่ีมีสายให้คลอ้งคอไปเลย คือถา้มีอะไรก็จะคุยกบัผูป้กครอง ส่วนในเร่ืองของการ
เรียนนั้นก็จะเรียนเหมือนกบัเพื่อน แต่งานก็จะลดหลัน่กนัตามความสามารถของเด็ก ในเร่ืองของลายมือ 
เด็กเขียนได ้เขียนสวย ลอกงานได้ นอกจากน้ีในช่วงแรกๆ เด็กบางคนมาสาย นะค่ะ คุณครูก็คุยกบั
ผูป้กครอง ผูป้กครองก็มาส่งเชา้ข้ึนมาส่งก่อนแปดโมง มาก่อนสิบห้านาทีเพราะเขาตอ้งทานยา ยาตอ้ง

                                           
15  สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 
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ทานตั้งแต่ช่วงแปดโมง และตอนกลางวนัค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เด็กออทิสติกท่ีมาเรียนในโรงเรียนของคุณครู ยงัตอ้งทานยากนัทุกคนหรือเปล่าค่ะ  
คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
ส่วนใหญ่ทานค่ะ เป็นยาคุมอารมณ์ค่ะให้เด็กเกิดสมาธิ ถา้มีพฤติกรรมอะไรเปล่ียนไป 

เราก็จะคุยกบัผูป้กครองว่า ท าไมวนัน้ีเด็กซึมจงั ท าไมวนัน้ีลุกจากท่ีบ่อยจงั เพราะฉะนั้นก็จะมีการ
สังเกตอยู่ตลอดเวลา ผูป้กครองบางรายก็บอกว่า ยาหมด เปล่ียนคุณหมอค่ะ คุณหมอคนท่ีรับผิดชอบ 
case น้ีไปต่างประเทศ พอเปล่ียนหมอปุ๊ป เปล่ียนยาป๊ัป พฤติกรรมเปล่ียน บางทีน ้ าลายยืดเลยนะค่ะ พูด
ถึงยาจะมีผลขา้งเคียงบางทีนะค่ะ ผิวก็จะด าไปเลยนะค่ะ มนัเก่ียวกบัระบบเลือดอะไรพวกน้ีดว้ยนะค่ะ 
คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะค่ะ ยาแพงดว้ยนะค่ะ รู้สึกว่าเม็ดหน่ึงจะเป็นร้อย เท่าท่ีเคยพูดกบัผูป้กครองเม็ด
หน่ึงก็เป็นร้อย ร้อยอพั เป็นยาจากต่างประเทศ เป็นยาน าเขา้มาค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอกลบัมาท่ีค าถามชั้นเรียนร่วม เด็กออทิสติกเวลาเรียนร่วมกบัเด็กปกติ มีปัญหาบา้ง

ไหมค่ะ 
คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
มีค่ะ คือวา่เด็กนกัเรียนออทิสติกรายน้ีเป็นเด็กนกัเรียนหญิง เด็กคนน้ีเขาชอบถอนเส้นผม

มาก เขาจะดึงเส้นผมจะดึงผมตั้งแต่กลางศีรษะ เขาดึงตวัเองเสร็จไม่พอ ก็ไปดึงผมเพื่อนดว้ย คือท านอง
ประมาณวา่ไปเล่น ไปลูบ เพราะเขาเป็นคนชอบรักสวยรักงาม ไปดึงผมเพื่อนไปถกัเปียใหเ้พื่อนค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เพื่อนไม่ร าคาญหรอค่ะ 
คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
เพื่อนชอบค่ะ เพราะวา่เด็กคนน้ีค่อนขา้งจะสวย แลว้เหมือนเด็กญ่ีปุ่น ตวัโตนิดหน่ึง ป.4 

สูงเกือบ 160 ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณครูค่ะ มีบ้างไหมค่ะท่ีผูป้กครองท่านอ่ืนรังเกียจ หมายถึงว่าผูป้กครองเด็กปกติ 

รังเกียจบอกวา่มายุง่วุน่วายกบัลูกฉนั บอกวา่ไม่ใหลู้กคบดว้ยอะไรดว้ย มีไหมค่ะ 
คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
ในอดีตท่ีโรงเรียนน้ีมีค่ะแบบวา่เราเป็นครูประจ าชั้น แลว้ผูป้กครองก็บอกไม่อยากให้ลูก

อยูห่อ้งน้ีเลย เพราะเขารู้วา่ครูจบการศึกษาพิเศษมา เพราะฉะนั้นตอ้งรับผิดชอบดูแลเด็กกลุ่มน้ี เขาก็จะ
บอกผูป้กครองคนอ่ืนๆ ว่าอย่าไปอยู่เลย ป. 4 ห้องน้ีเลย เพราะเด๋ียวก็ไปอยู่กบัเด็กพวกน้ี นะค่ะ แต่
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ปัจจุบนัจากการบริหารงานของผูอ้  านวยการได้ผลนะค่ะ มีการประชุมผูป้กครอง ในการประชุม
ผูป้กครองในแต่ละปีการศึกษาจะเชิญผูป้กครองเด็กพิเศษและผูป้กครองเด็กปกติมาประชุมร่วมกนั และ
ให้รับรู้ปัญหา เหมือนกบัสร้างความเขา้ใจว่าเด็กกลุ่มน้ีท่ีข้ึนไปเรียนร่วมกบัเด็กปกติเขาไม่ได้สร้าง
ปัญหาให้กบัลูกคุณ ช่วงหลงัๆ น้ีจะไม่มีปัญหา ผูป้กครองเร่ิมเขา้ใจและเอ็นดูด้วยซ ้ า เขาจะทกัทาย
เหมือนกบัลูกของเขา ท่ีน่ีเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเด็กกลุ่มน้ีท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียนน้ีนะค่ะ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีก็ขอกลับมาท่ีการเรียนของเด็กออทิสติกในชั้ นเรียนร่วมนะค่ะ คือจาก

ประสบการณ์ของคุณครูเลยเวลาท่ีเด็กเขาเรียนร่วมกบัเด็กปกติ ความรู้แตกต่างจากเด็กปกติมากไหมค่ะ
อย่างสมมุติวา่สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ถา้สมมุติว่ามีการสอบเด็กเขาจะมีปัญหาไหมค่ะ 
สมมุติเป็นมาตรฐานเดียวกนัก่อนนะ คือวา่สู้ไดไ้หม 

คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
คือมีเด็กออทิสติกอยูค่นหน่ึงสู้ไดค้่ะ เขาอ่านหนงัสือคล่อง เด็กคนน้ีเด็กผูช้าย เด็กท่ีห้อง

จะมีเด็กออทิสติก 2 คน ท่ีเรียนเต็มเวลาทั้ง 2 คนเลย แลว้ก็อีกคนจะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญา คือ
เล่าถึงเด็กท่ีเป็นออทิสติกท่ีเป็นผูช้าย เขาเรียนรู้ไดต้ามปกติเหมือนเพื่อนๆ คณิตศาสตร์ได ้top เลยนะค่ะ 
คณิตศาสตร์เขา top ตลอด แต่ส่ิงท่ีพบคือเหมือนกบัวา่สมองเขาดีนะค่ะ เขียนไดเ้ร็วมากท าเสร็จแลว้ แต่
อ่านไม่ค่อยออก ครูพบปัญหาหน่ึงคือวา่เขาไม่ค่อยชอบเหลาดินสอ ครูก็จะบอกวา่นอ้งต๊ะน่ีถา้หนูเหลา
ดินสอนะ หนูจะเขียนสวย คือเขาจะรีบๆ เขียนให้เสร็จๆ แลว้ถามว่าถูกไหมถูก เขาจะเน้นท่ีว่าเขาท า
ถูกต้องไหม แล้วก็ในอีกคนหน่ึงท่ีเป็นผู ้หญิงเขาไม่สามารถคิดได้ในส่ิงท่ี เป็นนามธรรมค่ะ 
เพราะฉะนั้นในบางวชิาเขา อยา่งเช่นวทิยาศาสตร์เขาอ่อน คณิตศาสตร์ตวัท่ีเป็นบวกเป็นลบไดค้่ะ แต่ถา้
เป็นหาร เป็นทศนิยม เป็นเศษส่วนจะมีปัญหา ซ่ึงถ้าช่วงชั้ น 2 เน้ือหาเร่ิมเยอะข้ึนก็จะไม่ได้เลย 
เพราะฉะนั้นเวลาสอนเราตอ้งเน้นเอาภาพเขา้มาช่วยค่ะ เอาภาพเขา้มาช่วยเอาส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเพราะ
เป็นนามธรรมเขาจะไม่ได ้และถา้เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ยิง่ไปกนัเลยค่ะ ไม่ไดเ้ลยค่ะ ยิ่งมองภาพไม่
ออกวา่มนัคืออะไร ถา้ยิ่งเป็นการเพิ่ม การเพิ่มทีละเท่าๆ กนั การลดทีละเท่าๆ กนั ถามวา่การบา้น ครูก็
ให้เขาท า แต่งานเราจะให้ลดน้อยลง อย่างเช่น 10 ขอ้ ให้เขาท าแค่ 5 ขอ้ แต่ตรงนั้นก็เป็นเหมือนดาบ
สองคมเหมือนกนันะค่ะ เขาก็จะเป็นเง่ือนไขใหก้บัเราวา่ เหมือนกบัวา่วนัน้ีขอท าเท่าน้ีไดไ้หม  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หมายถึงวา่เขาต่อรองใช่ไหมค่ะ 
คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
ค่ะ เด็กเขาต่อรองกบัเรา เหมือนกบัว่าเป็นเง่ือนไขแล้วว่าเขาตอ้งท าน้อยกว่าเพื่อนนะ 

แลว้ถา้เขาไปเรียนวชิาอ่ืน ครูใหเ้ขาท าเท่ากบัเพื่อน เขาจะเร่ิมงอแงแลว้ ท าไมคุณครูใจร้าย เพราะในบาง



283 

วชิาคุณครูก็ไม่ไดล้ดงานใหเ้ด็ก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีอยากเรียนถามคุณครูนะค่ะ อยา่งคุณครูให้การบา้นเขาไป แน่นอนวา่ให้นอ้ยกวา่

เด็กปกติ สมมุติเด็กปกติให ้10 เด็กออทิสติกจะให ้5 ขอ้ เขาเอากลบัไปบา้นเขาท าเองไดไ้หมค่ะ หรือวา่
ผูป้กครองตอ้งเขา้มาช่วย 

คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
ผูป้กครองตอ้งช่วยค่ะ ถา้อยา่งตวัเลขท่ีบวกกนั ลบกนั แต่ลบน่ียืมท าไม่ไดเ้ลยนะค่ะ ถา้

เป็นจ านวนท่ีตอ้งมีการขอยืมกนันะค่ะ เขาจะมองความสัมพนัธ์ไม่ได้แต่ก็เป็นบางคนได้ค่ะ บางคน
ไม่ได้ บางคนก็ได้เพราะฉะนั้นในเด็กออทิสติกเองก็จะมีความหลากหลาย ถ้าอย่างใน case ท่ีเป็น
เด็กผูห้ญิงไม่ไดค้่ะ คุณแม่ให้เงินไป 100 บาท เขาจะซ้ืออะไรไม่รู้เงินหมดเลย เขาก็จะไม่รู้หรอกค่ะว่า
อนัน้ีมนัแพง อนัน้ีถูก เวลาเขาให้ของใครเขาก็ไม่ค  านวณ เขาก็ให้ไปเลย แต่ท่ีโรงเรียนถา้ช่วงกลางวนั 
เด็กเขาจะชอบกินไอติมมาก พอรับประทานขา้วกลางวนัเสร็จ เขาก็จะไปบอกคุณครู หนูขอซ้ือไปไอติม
นะค่ะ เขาก็จะกินอยู ่5 บาท ค่ะเราก็จะฝึกเด็กใหรู้้จกัซ้ือ ใหรู้้จกันบัเงินตรงน้ีค่ะ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอเรียนถามปัญหาท่ีหนกัใจคุณครูมากท่ีสุดเป็นปัญหาอะไรค่ะ ในชั้นเรียนท่ีมีเด็กออทิ

สติกเรียนอยูด่ว้ยนะค่ะ 
คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
ค่ะปัญหามีแน่นอนท่ีชั้ นเรียนมีเด็กออทิสติกด้วย มีเด็กบกพร่องทางสติปัญญาด้วย 

หลากหลายประเภท ซ่ึงในความหลากหลาย เขาก็จะมีความแตกต่างกนั ตรงน้ีแหละค่ะท่ีสร้างความ
หนกัใจใหก้บัครู คือบางทีในขณะทีท่ีครูตอ้งดูแลเด็กกลุ่มน้ีดว้ย แลว้ก็เด็กปกติท่ีอยูใ่นความดูแลก็ตอ้ง
ดูแลเขาดว้ยค่ะ กลุ่มหน่ึงก็ประมาณเกือบ 30 ชีวติ ท่ีอยูใ่นความดูแลของครูค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอขอบพระคุณคุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง มากนะค่ะ ท่ีได้กรุณาให้สัมภาษณ์เก่ียวกับ

ประสบการณ์ของคุณครูในการสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนร่วมค่ะ 
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10. ถอดเทปการสัมภาษณ์ อาจารย์วริศา แก้วศรีจันทร์16 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่า
โขลง และโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 (ฝ่ายอนุบาล) และอาจารย์สุพิชฌาย์ วีรางกูล ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะขอขอบคุณอาจารยม์ากนะค่ะท่ีไดอ้นุญาตให้ทางคณะนกัวิจยัมาพบและเรียน

สัมภาษณ์อาจารย ์ไดย้ินช่ือเสียงของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง และโรงเรียนเทศบาลท่า
โขลง 1 (ฝ่ายอนุบาล) มานานแลว้ ค าถามแรกท่ีอยากจะเรียนถามอาจารยเ์ก่ียวกบัประวติัความเป็นมา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง และโรงเรียนท่าโขลง 1 (ฝ่ายอนุบาล) ก่อนนะค่ะ 

อาจารย์วริศา แก้วศรีจันทร์ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง และโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 (ฝ่ายอนุบาล) 

สังกดัเทศบาลเมืองท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเมืองท่าโขลง ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2544 คณะผูบ้ริหารโดย

การน าของนายยงยุทธ วีรางกูล นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ไดใ้ห้ความส าคญัของการศึกษา และได้
ก าหนดเป็นนโยบายหลัก ของการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าโขลง ประกอบกบักฎหมายการ
กระจายอ านาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดใหอ้ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทุกประเภทรับผดิชอบการบริการสาธารณะใหแ้ก่ ประชาชนในพื้นท่ีรวมถึงการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในคร้ังแรกท่ีก่อตั้งไดเ้ปิดรับเด็กในเขตเทศบาลท่าโขลง อายุระหวา่ง 
3-5 ปี จ  านวน 120 คน รวม 6 ห้องเรียน ในปีแรกมีคุณครูปฐมวยัจ านวน 6 คน และบุคลากรอ่ืนๆ อีก 
รวมทั้งส้ิน 19 คน ได้ท าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้อาคารของมูลนิธิวดัพระธรรมกาย และ
เน่ืองจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครอง และชุมชน ท าให้สถานศึกษาท่ีไม่
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง จึงไดจ้ดัหาท่ีดิน และอนุมติังบประมาณเพื่อก่อสร้าง
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแห่งใหม่ พร้อมจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอส าหรับเด็ก อาคารเรียน
ใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น 30 ห้องเรียน บนเน้ือท่ี 2 ไร่ค่ะ และไดย้า้ยมาจดัการเรียนการสอนท่ีอาคารหลงั
ใหม่ ในเดือนเมษายน 2548 และในขณะเดียวกนัทางผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงความกา้วหนา้ของนกัเรียนและ
บุคลากร จึงขอเขา้สู่ระบบโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2549 ไดข้ยายการศึกษาระดบัปฐมวยั รับนกัเรียนอาย ุ
2 ปี 6 เดือนเข้าเรียนในระดบัชั้นเตรียมอนุบาล 1-3 อายุ 3-5 ปี อยู่ในความดูแลและจดัระบบเข้าสู่
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ซ่ึงในขณะน้ีโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จดัการเรียนการสอนเป็น 2 รับ คือ
ระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.1 – ม.3 และในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 ทาง

                                           
16 สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 
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ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ และทางโรงเรียนท่าโขลง 1 ไดน้ าหลกัสูตร English Program เขา้มาจดัการเรียน
การสอนโดยบูรณาการเขา้กบัหลกัสูตรสถานศึกษา ด าเนินการสอนโดยครูชาวต่างชาติ 

ในปีการศึกษา 2552 มีนกัเรียนในระดบัชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3 จ านวน 959 
คน โดยมี นางสุพิชฌาย ์วีรางกูล เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และดิฉันนักวิชาการ
ศึกษา ปฏิบติัราชการหัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ มีครูผูส้อนเด็กอนุบาล จ านวน 30 คน ครูผูดู้แลเด็ก 
จ  านวน 34 คน เจา้หนา้ท่ีธุรการ จ านวน 2คน นกัการภารโรง จ านวน 2 คน แม่บา้น จ านวน 5 คน และ
แม่ครัว จ านวน 6 คน พนกังานขบัรถ 1 คน รวม 82 คน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่นะค่ะ 
อาจารย์วริศา แก้วศรีจันทร์ 
ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ การบริหารจดัการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 

(ฝ่ายอนุบาล) เป็นอยา่งไรค่ะ 
อาจารย์วริศา แก้วศรีจันทร์ 
ดิฉนัมีแผนผงัการบริหารงานอยูค่่ะ จะใหอ้าจารยไ์ปเลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอบคุณมากค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ ส าหรับเด็กพิเศษ อาจารยมี์วธีิการดูแลอยา่งไรค่ะ 
อาจารย์วริศา แก้วศรีจันทร์ 
ทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ไม่มีครูการศึกษาพิเศษ แต่มีครู

ปฐมวยั ภารกิจท่ีส าคญัของเราคือ 
1. สรรหาและพฒันาครูปฐมวยัใหมี้คุณภาพ 
2. พฒันาเด็กเล็กใหมี้ความพร้อมเตม็ตามศกัยภาพ 
3. จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
4. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
5. จดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะกระบวนการคิด การแกปั้ญหาและการช่วยเหลือตนเอง

ในชีวติประจ าวนั 
6. จดักิจกรรมเสริมสร้างส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และประเพณีวฒันธรรม
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ทอ้งถ่ิน 
7. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. พฒันาส่ือแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมปลอดภยัและส่งเสริมพฒันาสุขภาพ 
และมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ท่ีตอ้งมีก็คือ 
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี 
2. กลา้มเน้ือใหญ่ และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่อง และประสานสัมพนัธ์กนั 
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4. มีคุณภาพ จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
7. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
8. อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระบบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
9. ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10. มีความสามารถในการคิดและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั 
11. มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค ์
12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
 อาจารยค์่ะ การจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลท่า

โขลง 1 เป็นอยา่งไรค่ะ 
อาจารย์วริศา แก้วศรีจันทร์ 
การจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จะ

เป็นแบบบูรณาการ สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สุข
ศึกษา ฯลฯ โดยในทุกๆ วนั เด็กๆ จะได้รับความรู้จาการจดักิจกรรม 6 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ, กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรม
กลางแจง้และกิจกรรมเกมการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาในการจดัการเรียนการสอนจะแบ่งออกไปตามหน่วยการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 

สาระการเรียนรู้ แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 5 กลุ่มสาระ ดงัน้ี 
1. สาระการเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก (10 หน่วยการเรียน) 
2. สาระการเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก (9 หน่วยการเรียน) 
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3. สาระการเรียนรู้ เร่ืองราวธรรมชาติรอบตวั (13 หน่วยการเรียน) 
4. สาระการเรียนรู้ เร่ืองส่ิงต่างๆ รอบตวัเด็ก (6 หน่วยการเรียน) 
5. สาระการเรียนรู้ เร่ืองวนัส าคญั (จดัเพิ่มเติมหน่วยการเรียน) 
จริงๆ แลว้ เราจะแบ่งรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ตลอด 40 สัปดาห์เลย

ค่ะ ส่วนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ก็มี 
1. หอ้งเรียนนาฏศิลป์ 
2. หอ้งเรียนดนตรีไทย 
3. หอ้งเรียนภาษาองักฤษ 
4. หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ แลว้ระบบการประเมินของอาจารยเ์ป็นอยา่งไรค่ะ 
อาจารย์วริศา แก้วศรีจันทร์ 
เราจะท าการประเมินพฒันาการเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นการประเมินพฒันาการทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมปกติท่ีจดัให้เด็กในแต่ละวนั ทั้ งน้ีมุ่งน าข้อมูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง วาง
แผนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพฒันาตามจุดมุ่งหมายของหลดัสูตร การ
ประเมินพฒันาการควรยดึหลกั ดงัน้ี 

1. ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันาเด็ก 
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 
3. สภาพการประเมินมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เคร่ืองมือและจดบันทึกไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
5. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวธีิการหลากหลายเหมาะสมกบัเด็ก รวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูล

หลายๆ ดา้น ไม่ใชก้ารทดสอบค่ะ 
ส าหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใชก้บัเด็กอายุ 3-5 ปี ไดแ้ก่ การสังเกต การ

บนัทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอยา่งมีระบบ  
ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.1-ม.3 ดิฉันจะพาอาจารยไ์ปคุยกบัอาจารย์สุพิชฌาย์ วีรางกูล 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 โรงเรียนอยูใ่กล้ๆ  กนัค่ะ 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สวสัดีค่ะ อาจารยค์่ะ ได้คุยกับอาจารยว์ริศาแล้วนะค่ะ แต่อยากจะเรียนถามอาจารย์

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนส าหรับคนพิการในระดบัประถม และมธัยมตน้ของโรงเรียนเทศบาล
ท่าโขลง 1 ค่ะ 

อาจารย์สุพชิฌาย์ วรีางกูล 
การจดัการเรียนการสอนส าหรับคนพิการของทางโรงเรียนเรายงัไม่มีโดยเฉพาะค่ะ และ

ยงัไม่มีห้องเรียนร่วมระหวา่งเด็กพิการกบัเด็กปกติเหมือนโรงเรียนบางแห่งในสังกดั กทม. ค่ะ คิดว่า
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลส่วนใหญ่ยงัไม่ไดมี้การจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิเศษในส่วนน้ี แต่ก็มีเด็ก
นกัเรียนบางคนแฝงมานะค่ะ เด๋ียวจะให้คุณครูท่ีว่าในชั้นมีเด็กผิดปกติคนหน่ึงมาเล่าให้อาจารยฟั์งว่า 
เด็กมีพฤติกรรมอย่างไร คิดว่าน่าจะเป็นเด็กพิเศษ คุณครูประจ าชั้นก็ดูแลเป็นพิเศษนะค่ะ ส่วนเด็ก
นกัเรียนปกติของเรานั้น เราดูแลดีค่ะ เพราะท่านนายกเทศมนตรีจะใหค้วามส าคญักบัการศึกษามาก ทาง
โรงเรียนของเราไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณมากมาย อนัน้ีเขา้ใจวา่เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทางกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแนะน าอาจารยม์า โรงเรียนของเรายงัไม่มีครูทางดา้นการศึกษาพิเศษ แต่มีครูท่ี
จบทางดา้นปฐมวยัมีเยอะค่ะ หลงัจากท่ีไดคุ้ยกบัอาจารยแ์ลว้ท าให้เกิดความคิดว่าน่าจะมีครูการศึกษา
พิเศษบา้ง อยา่งนอ้ย 1 คนก็ยงัดี  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ถา้มีครูการศึกษาพิเศษก็ดีนะค่ะ คุณครูจะไดช่้วยกนัแกปั้ญหา อาจารยค์่ะอยากจะเรียน

ถามเก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณการเบิกจ่ายของทางโรงเรียนวา่เป็นอยา่งไร 
อาจารย์สุพชิฌาย์ วรีางกูล 
การเบิกจ่ายงบประมาณก็จะเป็นไปตามระเบียบของเทศบาลเมืองทุกอยา่งค่ะ ถา้เราอยาก

ไดค้รูการศึกษาพิเศษเราก็ตอ้งตั้งอตัรา ตั้งงบประมาณ อยู่ๆ  จะมารับเลยไม่ไดค้่ะ ข้ึนอยูก่บันโยบายของ
ผูบ้ริหารดว้ยค่ะ แต่การศึกษาตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพเสริมของเทศบาลเมืองท่าโขลงท าโดยตลอด
และต่อเน่ืองนะค่ะ และค่อนขา้งจะประสบความส าเร็จดียิง่ค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์ะ ขอขอบพระคุณอาจารยม์ากนะค่ะท่ีได้ให้เวลาสัมภาษณ์ในวนัน้ี ซ่ึงท าให้

เห็นภาพท่ีใหญ่ข้ึนในการจดัการศึกษาของระดบัเทศบาลเมืองท่าโขลง ค่ะ 
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11. ถอดเทปการสัมภาษณ์ อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ17 ประธานมูลนิธิบกพร่องทางสติปัญญาแห่งประเทศ
ไทย  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะค่ะ ท่ีได้ให้โอกาสมาสัมภาษณ์เก่ียวกับ

การศึกษาส าหรับผูบ้กพร่องทางสติปัญญาของประเทศไทยซ่ึงก็คิดว่าเป็นเร่ืองท่ียากเร่ืองหน่ึง ผูท่ี้มี
ปัญหาทางด้านสติปัญญา อาจารยค์่ะเด็กเขาจะขาดโอกาสทางการเรียนหนังสือเลยหรือเปล่าค่ะใน
มุมมองของท่านอาจารย ์ 

อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
ค่ะอนัน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพความพิการนะค่ะ ปกติแล้วนะค่ะ เด็กท่ีมีความพิการทาง

สติปัญญาเราจะแบ่งออกเป็น 4 ระดบัดว้ยกนันะค่ะ ระดบัท่ี 1 นะค่ะเป็นระดบัท่ีรุนแรงมากนะค่ะ กลุ่ม
ระดบัน้ีเขาจะไม่สามารถช่วยตวัเองได ้คือมีความพิการร่างกายร่วมดว้ยและก็รุนแรงนะค่ะ เพราะฉะนั้น
กลุ่มน้ีจะตอ้งการการดูแล และก็การฝึกการช่วยเหลือตวัเองบา้ง แต่ว่าก็ตอ้งมีคนช่วยเหลือตลอดไป 
เพราะฉะนั้นกลุ่มน้ีจะมีความต้องการในด้านการดูแล และสงเคราะห์หรือว่าการท่ีจะให้เขาอยู่ใน
ครอบครัวได้แต่ตอ้งมีผูช่้วยเหลือตลอดเวลานะค่ะ ทีน้ีกลุ่มท่ี 2 เป็นระดบัท่ีรุนแรง แต่ว่ากลุ่มน้ีเราก็
สามารถท่ีจะฝึกการช่วยเหลือตวัเองบา้งเล็กๆ นอ้ยๆ แต่วา่เร่ืองการเรียน เรียนไม่ไดห้รอกค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็ยงัพดูไม่รู้เร่ืองใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
ค่ะ ช่วยตวัเองไดน้อ้ย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็ดีกวา่กลุ่มแรกนิดหน่ึง 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
ค่ะดีกว่ากลุ่มแรกนิดหน่ึงท่ีสามารถจะส่ือสารไดบ้า้งอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ ส่ือความหมาย

ในครอบครัว เพราะฉะนั้นทีน้ีพอกลุ่มท่ี 3 เป็นพิการปานกลางนะค่ะระดบัสติปัญญาปานกลางนะค่ะ 
เขาก็สามารถท่ีจะไปเขา้ชั้นเรียนไดน้ะค่ะ แต่วา่ก็มีขอ้จ ากดัก็คือวา่เขาจะตอ้งไดรั้บการฝึกตั้งแต่ตน้เลย 
ตั้งแต่พอทราบวา่เป็นพิการหรือวา่ปัญญาอ่อนน้ีนะค่ะ เขาจะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการ อยา่งเช่น 
พวกเด็กดาวซิมโดมทั้งหลายน่ีนะค่ะ กลุ่มน้ีก็จะไดรั้บการส่งเสริม ถา้เขาไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการ
ตั้งแต่เร่ิมแรกเขาก็สามารถท่ีจะไปเขา้ชั้นเรียนได ้แต่มีขอ้จ ากดัก็คือวา่เขาเรียนไดน้อ้ย แต่เขาสามารถท่ี

                                           
17 สัมภาษณ์เม่ือวนัพุธท่ี 1 มิถุนายน 2554 
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จะฝึกใหส่ื้อสารกบัคนในครอบครัวและคนภายนอกไดน้ะค่ะ มีความเขา้ใจและก็รู้จกัเขียนค าง่ายๆ ได้
อะไรอยา่งน้ีค่ะ เช่นรู้จกัช่ือตวัเอง รู้จกัสนทนาในเร่ืองง่ายๆ ไดท่ี้ไม่ซบัซ้อนนะค่ะ เร่ืองสุดทา้ยก็คือวา่
เราสามารถฝึกให้เขาเขา้กบัสังคม ปรับสภาพเขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งเช่น เขาสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมใน
สังคม และก็ฝึกอาชีพง่ายๆ ไดอ้นัน้ีนะค่ะ แต่ขอ้ส าคญัก็คือวา่เขาจะตอ้งมีคนค่อยแนะน าค่อยช่วยเขาอยู่
ตลอดเวลา เพราะวา่เขาก็มีทกัษะในการเรียนรู้ไดค้่อนขา้งต ่าเหมือนกนันะค่ะ แต่ยงัไงก็ตามในกลุ่มน้ี
เราไม่ทอดทิ้ง ส่วนมากแลว้เขาจะไดรั้บการฝึกในโรงเรียนพิเศษหรือวา่ชั้นเรียนพิเศษอะไรอยา่งน้ี และ
ก็ฝึกเป็นรายบุคคล เขาก็สามารถท่ีจะท างานง่ายๆ ได ้แลว้ก็ประกอบอาชีพไดน้ะค่ะแต่ก็ตอ้งมีคนคอย
ดูแลเขาค่อยใหค้  าแนะน านะค่ะ ทีน้ีกลุ่มสุดทา้ยก็เป็นกลุ่มท่ีวา่เป็นระดบัเป็นนอ้ยค่อนขา้งนอ้ย คือท่ีจริง
แลว้ระดบัสติปัญญาก็ตั้งแต่ 50 – 70 นะค่ะ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ไอคิวใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
ค่ะไอคิว กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเป็นระดบัน้อยซ่ึง ตอนแรกจะไม่ทราบเลยนะค่ะว่าผิดปกติ

เพราะส่วนใหญ่แลว้จะดูลกัษณะท่าทางเหมือนปกตินะค่ะ แต่ทกัษะการเรียนรู้เราสังเกตไดเ้ม่ือเขาไป
โรงเรียนเขาจะ เช่นมีความตั้งใจเรียนนอ้ย มีสมาธิสั้นหรือวา่สามารถท่ีจะเรียนไดช้า้กวา่เด็กปกติทัว่ไป
นะค่ะ แต่ยงัไงก็ตามถ้าเขาได้รับการเรียน เขา้โรงเรียนตั้งแต่เร่ิมแรก เขาก็สามารถท่ีจะเรียนได้ใน
ระดบัประถมตน้ๆ นะค่ะ เพราะฉะนั้นในกลุ่มน้ีเขาสามารถท่ีจะช่วยตวัเองและก็ให้ปรับตวัทางสังคม
ได ้แต่ยงัไงก็ตามเขายงัตอ้งการคนแนะน านะค่ะ เพราะวา่เขาตดัสินบางอยา่งในเร่ืองการตดัสินใจของ
เขาเอง มนัก็ไม่มีความเช่ือมัน่ในตวัเองอะไรแบบน้ีนะค่ะ และก็บางอยา่งตอ้งปรับพฤติกรรมอยา่งเช่น
เขามีพฤติกรรมท่ีวา่ค่อนขา้งท่ีจะมีปัญหาบา้ง เช่นกา้วร้าวหรืออะไรต่ออะไรพวกน้ีนะค่ะ แต่ยงัไงก็ตาม
กลุ่มน้ีก็สามารถท่ีจะเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมไดน้ะค่ะ แต่ขอ้ส าคญัก็คือว่าครูท่ีอยู่ในโรงเรียนปกติ
จะตอ้งช่วยเขาและก็ดูแลเป็นพิเศษ และก็ตอ้งมีคุณครูช่วยเสริม แต่ระดบัการเรียนรู้เราอยา่ไปคาดหวงั
วา่เขาจะจบมธัยมอะไรต่ออะไรหรือว่าจบมหาวิทยาลยั อนัน้ีไม่ไดน้ะค่ะส่วนใหญ่แลว้ เราจะแนะน า
ผูป้กครองหรือวา่ บางคร้ังเราใหผู้ป้กครองทดลองนะค่ะ ถา้เขาไปเรียนร่วมแลว้ถา้มีปัญหามากๆ เขาจะ
มีปัญหาการเรียนเหมือนกนัอยา่งเช่น บางรายทางโรงเรียนจะส่งกลบัมาในโรงเรียนพิเศษอีกทีหน่ึงนะ
ค่ะ แต่ยงัไงก็ตามเม่ือสามารถฝึกอาชีพแลว้ และก็มีอาชีพก็ง่ายๆ นะค่ะ เขาก็อาจจะเป็นผูช่้วยในการ
ประกอบต่างๆ เช่น ในการท าสวนผกัผลไมเ้ขาอาจจะช่วยรดน ้ าตน้ไมไ้ดท้  าอะไรต่ออะไรได ้หรือว่า
งานบา้นงานครัวส าหรับเด็กผูห้ญิงนะค่ะ หรือวา่งานท่ีใชค้วามพิเศษหรือวา่ใชค้วามถนดันอ้ยหน่อยนะ
ค่ะคือเขาจะท าได ้เช่น ช่วยทุกอยา่งท่ีเขาจะสามารถท าไดดี้นะค่ะ ถา้มีคนค่อยดูแลและก็ให้ค  าแนะน า
เขา ทีน้ีปัญหาขณะน้ีก็คือวา่กลุ่มปัญญาอ่อนทั้งหมดหรือวา่พิการสติปัญญาทั้งหมดมนัจะมีปัญหาวา่เม่ือ
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จบโรงเรียนไปแล้วนะค่ะ จริงๆ แล้วจากการส ารวจเม่ือปี 48 หลงัจากนั้นก็ไม่ทราบ คือพิการทาง
สติปัญญาเขาบอกก็ประมาณ 15 - 16% ท่ีไดเ้ขา้สู่ระบบการศึกษา คือจะมีปัญญาเด็กกลุ่มน้ีจะไม่เหมือน
พิการดา้นอ่ืน คือตอ้งมีคนช่วยเป็นรายบุคคลอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ และก็โรงเรียนนะค่ะ เขาไปเรียนร่วมก็
ยงัมีปัญหาวา่บางโรงเรียนครูเขารับ แต่วา่เขาก็ไม่มีก าลงัท่ีจะไปสอนส่วนตวัมากอะไรอยา่งน้ีค่ะ เขาก็
สอนเด็กปกติดว้ย เพราะฉะนั้นอนัน้ีก็ยงัขาดอยูน่ะค่ะบุคลากรท่ีเขา้ไปช่วย เพราะฉะนั้นประมาณ 15 -
16% ก็วา่ไดเ้รียนในระบบการศึกษาก็ไดเ้รียนนะค่ะ กลุ่มปัญญาอ่อนทั้งหมดนะค่ะ แลว้ก็จริงๆ แลว้จะ
มีปัญหาก็คือว่าการช่วยเหลือระยะเร่ิมแรก คือส่งเสริมพฒันาการนะค่ะ ขณะน้ีเป็นหน้าท่ีของศูนย์
การศึกษาพิเศษซ่ึงเรามีทุกจงัหวดันะค่ะ ซ่ึงท ารวมในภาพรวมของเด็กพิการทุกประเภทนะค่ะ ถา้ดา้น
ปัญญาก็มีครูปัญญามาช่วยฝึกเขา เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบโรงเรียนนะค่ะ แต่เด็กท่ีไดรั้บก็
ค่อนขา้งน้อยนะค่ะ อย่างเช่นในเม่ือ 2 - 3 ปีท่ีผา่นมาก็สรุปแลว้ 2,900 กวา่คนอะไรอยา่งน้ีค่ะ ท่ีจะได้
เข้าระบบน้ีเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมเข้าไปสู่โรงเรียนนะค่ะ นอกนั้นก็จะมีปัญหาเช่นเด็กท่ีอยู่
ห่างไกลจะไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ในจงัหวดันะค่ะ และส าหรับโรงเรียนพิเศษส าหรับ
โดยเฉพาะของพิการทางสติปัญญาจะมีอยู่ 19 โรงนะค่ะของกระทรวงศึกษาธิการก็รับไดก้็ประมาณ 
6,000 กวา่คน ส าหรับเรียนร่วมโรงเรียนต่างๆ ก็ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการวา่ก็ตอ้งให้โอกาสนะ
ค่ะก็ไปเรียนร่วมก็มีประมาณเม่ือ 2 - 3 ปีท่ีผา่นมา แต่วา่สรุปแลว้เม่ือจบ ป.6 มาหรือวา่จบ ม.3 ครูก็ตอ้ง
ช่วยนะค่ะ จริงๆ แลว้ตามหลกัสูตรเด็กไม่สามารถจะผา่นเกณฑ์ปกติไดห้รอกค่ะแต่วา่เราก็ให้เป็นกรณี
พิเศษก็เรียนร่วมไปกบัเด็กปกติแลว้ก็สามารถท่ีจะจบ ม.3 แต่วา่ท่ียงัมีปัญหาและขาดจริงๆ คือยงัขาดวา่
โรงเรียนฝึกอาจชีพจะไม่มี 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คือไม่สามารถท่ีจะไปต่อยอดไดใ้ช่ไหมค่ะ 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
ใช่ค่ะ ต่อไม่ไดไ้ม่เหมือนกบัเด็กปกตินะค่ะ เขาไปต่อยอดไดฝึ้กอาชีพหรือ ปวช. ปวส.

อะไรของเขาได้ แต่เด็กกลุ่มน้ีตอ้งการพิเศษจริงๆ ท่ีส าหรับฝึกอาชีพให้เขานะค่ะ ขณะน้ียงัไม่มีแต่
องคก์รของเอกชนเน่ีย NGO นะค่ะ เช่นมูลนิธิ หรือสมาคม ก็ช่วยบา้งแต่ยงัค่อนขา้งนอ้ยอยูน่ะค่ะ เม่ือ
รับจบจากโรงเรียนแลว้นะค่ะ ก็เขา้รับมาฝึกอาชีพง่ายๆ ท่ีเขาสามารถท าไดเ้พราะยงัเป็นกลุ่มท่ีนอ้ยมาก
ท่ีจะไดรั้บโอกาสนะค่ะ เพราะวา่เน่ืองจากวา่สถานท่ีไม่อ านวยแลว้ก็มนัตอ้งใชง้บอะไรอยา่งน้ี อนัน้ีเรา
ก็เคยประชุมร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ เราก็ไดเ้สนอวา่เขาควรจะมีโรงเรียนฝึกอาชีพท่ีจะช่วยกลุ่มน้ี 
เพราะวา่พิการกลุ่มอ่ืนสามารถไปฝึกอาชีพร่วมกบัคนอ่ืนได ้แต่ปัญญาเขาจะท าไม่ไดน้ะค่ะ อย่างเช่น
เราแนะน าผูป้กครองให้ไปท่ีกรมแรงงานท่ีเขาจดัฝึกอาชีพนะค่ะ แต่อาชีพท่ีเขาจดัส่วนมากก็เป็น
คอมพิวเตอร์หรือวา่เคร่ืองไฟฟ้าอะไรต่ออะไรพวกน้ีนะค่ะ ซ่ึงเขาท าไม่ได ้เพราะฉะนั้นอนัน้ีก็ยงัเป็น
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ปัญหาอยูส่่วนใหญ่เด็กเราส ารวจเม่ือ 3 - 4 ปีท่ีผา่นมาเราก็พบวา่ประมาณร้อยละ 95 - 96% เด็กจบแลว้
จะอยูก่บัครอบครัวเพราะไม่มีโอกาสไดท่ี้จะไปฝึกอาชีพหรือท าอะไร ส่วนของ NGO เช่นมูลนิธิช่วย
คนปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถมัยเ์ขาก็มีศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาอ่อนนะค่ะ แต่รับไดน้อ้ยค่ะรับไดไ้ม่
เท่าไหร่ ไม่ก่ีคนค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้คนสมคัรมามากไหมค่ะ 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
คนก็ตอ้งการมากค่ะ แต่เขามีท่ีจ  ากดัเพราะวา่อนัน้ีเด็กก็ตอ้งไปอยู่ประจ าดว้ยหรือวา่ไป

อยู่เป็นแบบตอ้งเสียค่าใช้จ่ายดว้ย ทีน้ีถา้คนท่ีมีฐานะยากจนหรือว่ารับส่งไม่ไดเ้ขาก็มีปัญหาว่าเขาไป
ไม่ได ้เพราะฉะนั้นเขาก็ตอ้งอยูบ่า้นไป เพราะฉะนั้น 95% น่ีเด็กจะอยูบ่า้นขณะน้ีนะค่ะ มีแค่ประมาณ 
4-5% ท่ีว่าเราช่วย ทางสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นของรัฐและ
เอกชน เราจะติดต่อและส่งไปให้เขาถ้าเขาตอ้งการเด็กท่ีจะไปช่วย อย่างเช่นงานง่ายๆ ในส านกังาน 
นอกจากนั้นก็มีโครงการทดลองจา้งงานของสถาบนัราชานุกุล ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีครบวงจรส าหรับ
บริการปัญญาอ่อนนะค่ะ เขารับได้แค่ 15 คนคือเขาฝึกจา้งงานบริการต่างๆ ท่ีเด็กสามารถจะท าได้
ประมาณ 3 ปี พอ 3 ปีน่ีเราก็จะส่งไปให้กบันายจา้งท่ีเขาตอ้งการ แต่ตอ้งพูดกนัมากเลยนะค่ะ เพราะ
นายจา้งเขาจะไม่ค่อยรับ เขาบอกเขามีภาระเขาไม่สามารถดูแลเด็กกลุ่มน้ีไดอ้ะไรอยา่งน้ี เราตอ้งดูแลเขา
ใกลชิ้ดนะค่ะ เพราะฉะนั้นเขาตอ้งอยูใ่นระบบตอ้งมีคนค่อยดูแล คอยแนะน าอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ ก็ยงัมี
ปัญหาอยูน่ะค่ะแต่ จริงๆ แลว้ค่อนขา้งท่ีจะดีข้ึนนะค่ะ ในระบบการศึกษาขณะน้ีนะค่ะสัดส่วนท่ีวา่คน
พิการทางสติปัญญาไดเ้ขา้เรียนมากข้ึน แต่ยงัมีปัญหา เช่น ดา้นอาชีพก็ยงัมีอยูม่าก หรือวา่ฝึกอาชีพ หรือ
วา่ส่วนช่วยในการศึกษาระดบัท่ีว่าอย่างเช่นอาจจะมีครูภูมิในต่างประเทศก็มีครุภูมินะค่ะหลงัจากจบ
โรงเรียนแลว้แต่ของเรายงัไม่มี ต่างประเทศเขาสนบัสนุนอยา่งเช่นในสหรัฐอเมริกาท่ีเคยไปดูมา เขาจะ
สนบัสนุนใหผู้ป้กครองหรืออาสาสมคัรหรือวา่ใครก็ตามท่ีสามารถจะท าไดเ้ขาจะรับเด็กปัญญาอ่อนเขา้
ไปสักประมาณ 5 – 6 คนไปอยู่ในบา้นและก็ฝึกเขานะค่ะ เช่นท างานบา้นฝึกอะไรต่ออะไรและก็
ใหบ้ริการคือสอนการเรียนรู้นะค่ะ คือคนกลุ่มน้ีจะตอ้งสอนตลอดไป เพราะฉะนั้นแก่ก็จะอยูเ่ฉยๆ แลว้
เด็กก็จะลืมไปและก็จะปรับตวัไดย้ากอีกนะค่ะ แต่รัฐก็สนบัสนุนนะค่ะครุภูมิซ่ึงในเมืองไทยน่ีเรามี
ความรู้สึกว่าเราเคยคุยกบัผูป้กครองอะไรหลายคนนะในสมาคมหรือในส่วนองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เลย
อยากให้จดัอนัน้ีดว้ยแต่วา่ยงัไม่มีใครจดัเลยเขาบอกตอ้งลงทุนอะไรอยา่งน้ีค่ะ ยงัไม่มีคนจดันะค่ะ แต่
สมาคมเราก็จดัให้กลุ่มหน่ึงนะค่ะรับไปประมาณ 10 คน เราก็จะฝึกอาชีพฝึกให้เขาเรียนรู้ในสังคม 
นอกจากนั้นเราตอ้งฝึกอยา่งอ่ืนดว้ยนะค่ะ อยา่งเช่นเราใหเ้ขาเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะเด็กกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งอนัตราย เพราะวา่ถา้สมมติเขาออกไปขา้งนอกอยา่งเด็กผูห้ญิงไอ
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คิวสัก 50 - 60 อะไรอยา่งน้ีเขาหนา้ตาดีนะค่ะแต่เขาพดูไม่ค่อยจะรู้เร่ืองเหมือนคนปกติใครชวนไปไหน
ก็ไป เพราะฉะนั้นอนัน้ีส าคญัมาก เพราะวา่จะถูกชกัจูงง่ายอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ เด็กผูช้ายก็เหมือนกนั อนั
น้ีครอบครัวจะตอ้งดูแลมกัจะมีปัญหาบ่อยๆ ว่า ถูกชกัจูงไปและก็ผูป้กครองก็ไปท างานหมด ไม่มีใคร
ดูแลท่ีบา้นอนัน้ีผูป้กครองก็มาบ่นใหฟั้งเหมือนกนั เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราอยากให้การศึกษาพฒันาข้ึนไป
ก็คือวา่กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรจะจดัฝึกอาชีพนะค่ะ ศูนยฝึ์กอาชีพก็ได ้ซ่ึงขณะน้ี
เขาว่ากระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ขาจดัฝึกอาชีพส าหรับคนพิการแต่เป็น
พิการรวมนะค่ะรู้สึกจะมีทัว่ประเทศประมาณ 8 แห่งไม่ไดเ้ก่ียวกบัทางดา้นสติปัญญาเลยนะค่ะ ส่วน
ใหญ่จะเป็นทางดา้นการเคล่ือนไหว 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
จะเป็นพิการทางร่างกายใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
แต่เขาก็มีใหแ้ซมใหเ้ขา้ไปร่วมไดค้่ะ แต่นอ้ยมาก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
มีแซมดว้ยเป็นบางศูนยฯ์ ใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
ใช่ค่ะ บางแห่งอยา่งเช่นท่ีอุบลนะค่ะท่ีดิฉนัไปดูเขาจะมีพิการทางปัญญาดว้ย พิการทาง

ร่ายกายและก็พิการทางตาบอดดว้ยอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ แต่ทีน้ีปัญหาก็คือวา่เขาเองก็ยงัขาดบุคลากรและ
ก็มีส่วนเสริมแนวทางในการฝึกตอ้งพฒันากนัอะไรอย่างน้ีนะค่ะ คือแบบว่ายงัไม่สมบูรณ์แบบอะไร
อยา่งน้ีค่ะ แลว้ก็ตั้งมานานแลว้ยงัไม่มีความกา้วหนา้ไปถึงไหน ส่วนมากก็จะรับเด็กไปอยูด่ว้ยแต่วา่เด็ก
ตอ้งยากจนอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ เพราะฉะนั้นอนัน้ีส่ิงท่ีส าคญัก็คือ ส าหรับการพฒันาทางดา้นการศึกษา
เราจริงๆ แลว้ ไม่ใช่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการแต่เพียงอย่างเดียว
จริงๆ นะท่ีจะมีส่วนช่วยมากในการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางสติปัญญานะค่ะก็คือ 1. ครอบครัว 
2.ชุมชน ชุมชนหรือสังคมตอ้งช่วย ตอ้งช่วยกระตุน้ คือตอ้งช่วยนะค่ะ แล้วก็องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
ร่วมกนัส่งเสริมวา่เราจะพฒันาคุณภาพชีวิตเขาให้อยูอ่ย่างมีความสุขไดอ้ยา่งไรไม่จ  าเป็นจะตอ้งไปฝึก
ใหเ้ด็กสติปัญญาอ่อนท่ีวา่จะตอ้งเรียน เรียนรู้เรียนใหไ้ดเ้ขาท าไม่ไดห้รอกค่ะคุณ ขณะเขาปิดเทอมไป 2 
เดือนน่ีนะค่ะเขาจะลืมหมดส่ิงท่ีเราสอนเขาไปนะค่ะ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัก็คือเขาท างานดว้ยการ
ปฏิบติั ท าจริงดีท่ีสุดค่ะ แล้วก็สอนซ ้ าๆ นะค่ะ แล้วจะพบว่าเม่ือเขาได้ท าในงานท่ีเขาชอบ เขาจะมี
ความสุข คือเขาจะมีความพึงพอใจ แต่ว่าเขาจะเครียดมากถา้เขาไปโรงเรียนแลว้โรงเรียนให้เขาเรียน
สาระ 8 อยา่งอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ ท่ีวา่เรียนโนน้เรียนน้ีเขารับไม่ไดห้รอกคุณ อนัน้ีคือส่วนส าคญันะค่ะ
เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือวา่ อยา่งปัจจุบนัก็มีขอ้จ ากดัของคนพิการเองครอบครัว อยา่งเช่นเขาไม่พร้อมท่ี
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จะดูแลเขาไม่มีเวลาให้เขาไม่ค่อยสนใจ เขาให้อะไรอยา่งน้ีค่ะ เพราะฉะนั้นอนัน้ีจ  าเป็นท่ีจะไปช่วยให้
ความรู้แก่ครอบครัวนะค่ะ ว่าจะดูแลน้องเขายงัไง ท่ีจริงมนัเป็นปัญหาค่อนขา้งมากหาก พ่อ แม่ ไม่
เตรียมความพร้อมในการอยูใ่นครอบครัวกบัชุมชนนะค่ะ เด็กกลุ่มน้ีเม่ือพ่อ แม่ ตายไปแลว้จะมีปัญหา
ไม่มีคนดูแล แต่ในประเทศญ่ีปุ่นน่ีเขาก็จดัดีมาก คือเขาจะรับ พ่อแม่ป่วยไม่สามารถดูแลได้และก็
ผูป้กครองท่ีเสียชีวติแลว้จะดูแล แต่รัฐเขา รัฐขององคก์รเขาช่วยสนบัสนุน เขาจะมีบา้นใหอ้ยูแ่ละก็มีคน
ดูแลค่ะซ่ึงอนัน้ีก็ส าคญันะค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะอยากจะเรียนถามท่านอาจารยน์ะค่ะ สมมติว่าเรามีญาติหรือว่ามีลูกหลานท่ี

เป็นปัญญาอ่อนนะค่ะ ถา้เรารู้เร็วโอกาสท่ีจะหายมีไหมค่ะอาจารยค์่ะ 
อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
จะพูดค าว่าหายคงไม่ไดน้ะค่ะ เพราะส่วนของสมองเสียไป แต่ว่าถา้รู้เร็วพฒันาไดเ้ร็ว 

เด็กก็จะสามารถพฒันาไดม้ากกวา่ปกติคือหมายความวา่ถูกตอ้ง ไม่เท่ากบัเด็กปกตินะค่ะ แต่เขาสามารถ
ท่ีจะพฒันาให้ไดดี้กว่าท่ีจะทอดทิ้งเขานะค่ะ หรือว่าปล่อยเขา คือสามารถท่ีจะท าอะไรไดถ้า้เกิดว่าเขา
ไดรั้บการฝึกตั้งแต่เร่ิมตน้นะค่ะ คือถา้พบเขาตั้งแต่เน่ินๆ น่ีท่ีสามารถท่ีจะช่วยพฒันาในการความพร้อม
ของร่างกาย ความพร้อมของในการมีส่วนร่วมท่ีจะเขา้สู่โรงเรียนหรือวา่ท่ีจะอยูใ่นครอบครัวจะไดดี้กวา่ 
ดีกว่ามากๆ นะค่ะ ถา้ปล่อยทิ้งไวเ้ราพบว่าเขาจะแย่ลง คือถอยหลงัไปไม่มีคนดูแล ไม่มีคนช่วยอะไร
อยา่งน้ีค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เม่ือก้ีท่ีฟังท่านอาจารยเ์ล่ามาบอกวา่มีเด็กปัญญาอ่อนท่ีแฝงก็เยอะหมายถึงวา่พอเด็กไป

เรียนในโรงเรียนร่วมปกติพอมารู้ภายหลงัว่าปัญญาอ่อนอะไรอย่างน้ี ก็ไปแฝงอยู่ตามโรงเรียนก็เยอะ
เพราะว่าโรงเรียนจะมาทราบกนัทีหลงันะค่ะ อาจจะยงัไม่ไดว้ดัไอคิวหรือว่าผูป้กครองไม่ไดเ้อาใจใส่
เลยไม่รู้วา่ลูกตวัเองมีปัญหา 

อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
เขาเรียนจนกระทัง่บางคนน่ีเรียน 3 ปีแลว้ยงัอยูช่ั้น ป.1 อะไรอยา่งน้ีค่ะ คือครูเขาบอกวา่

เรียนไม่ไดน้ะค่ะ แต่ขณะน้ีก็จะมีทางโรงเรียนเขาจะเม่ือตก 1 ปีซ ้ าชั้น คือแบบวา่ซ ้ าวิชาท่ีสอบไม่ผา่น
มนัก็เป็นขอ้ท่ีน่าจะสงสัย ก็ควรจะส่งไปตรวจนะค่ะ เพราะเด๋ียวน้ีมีศูนยข์องกรมสุขภาพจิตเขาก็มีนะ
ค่ะ สอบอะไรอย่างน้ีนะค่ะ แลว้ก็ดูว่ามี พฤติกรรมเป็นอย่างไรบา้งแลว้ ก็จะช่วยพฒันาอย่างไร อนัน้ี
เด๋ียวน้ีก็ดีข้ึนกว่าเม่ือก่อนน้ีค่ะ เพราะว่าในต่างจงัหวดัก็มีศูนยข์องศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขาดูแลอยู่ ถา้
ผูป้กครองมาส่งเขาตั้งแต่เน่ินๆ ตั้งแต่ ขวบ 2 ขวบอะไรหรือ 3 ขวบ ถา้เขาจะสามารถท่ีจะรู้ไดว้า่เด็กคน
น้ีในระดบัไหนแลว้ก็สามารถท่ีจะท าอะไรไดบ้า้งหรือฝึกอะไรไดบ้า้ง 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีจะเรียนถามท่านอาจารยถึ์งท่ีจะช่วยให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดน้ะค่ะส าหรับ

คนปัญญาอ่อน ซ่ึงเท่าท่ีฟังดูท่านอาจารยจ์ะเน้นมากว่าเก่ียวเร่ืองของการฝึกอาชีพคงไม่ไดค้าดหวงัว่า
เขาจะตอ้งเรียนจบมหาวิทยาลยั ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แต่วา่ให้เขาสามารถท่ีจะด ารงชีวิต
อยูไ่ด ้ปรับตวัได ้เพราะฉะนั้นเท่าท่ีฟังดูก็คือวา่การฝึกอาชีพส าคญัมากส าหรับคนกลุ่มน้ีนะค่ะ ทีน้ีการ
ฝึกอาชีพซ่ึงท่านอาจารยก์็ยกตวัอยา่งของต่างประเทศมาฟังดูก็ดีมากนะ ทีน้ีของเมืองไทยน่ีการฝึกอาชีพ
ถา้สมมติวา่เราสามารถท าให้เขม้ขน้ ทีน้ีการฝึกอาชีพ อาชีพอะไร สมมติวา่ท าความสะอาดบา้นหรือวา่
อาชีพอะไรท่ีจะเหมาะสมแลว้ก็ท าอยา่งไรถึงจะท าให้การฝึกอาชีพมีความเขม้ขน้ คงจะไม่ใช่ศูนยฝึ์ก
อาชีพของกรมพฒันาสังคม เพราะวา่อนันั้นมนัรวมเป็นแบบ อีเลคทรอนิคอะไรต่ออะไรซ่ึงหลกัสูตร
อาจจะไม่เหมาะสมกบัคนปัญญาอ่อน ทีน้ีในมุมมองของท่านอาจารย ์ถา้ท่านอาจารยจ์ะเสนอแนะว่า
โอเคการฝึกอาชีพน่ีส าคญัมากส าหรับผูพ้ิการ 

อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
ท่ีเรียนจบมาแล้วนะค่ะจากระดับเบ้ืองต้นนะค่ะอาจารย์หมายถึงว่าควรจะมีอาชีพ

ประเภทไหนบา้งและเขาสามารถท าได ้คือตามหลกัสูตรเขานะค่ะ ขณะน้ีหลงัจาก ป.6 แลว้นะค่ะส่วน
ใหญ่โรงเรียนการศึกษาพิเศษจะไปถึง ม.3 นะค่ะ ทีน้ีเราก็แนะน าเขานะค่ะหรือวา่ส่วนในโรงเรียนเขา
จะทราบว่าไม่เน้นวิชาการจะเน้นอาชีพ จะเน้นความพร้อมในการท างาน อย่างเช่น การใช้มือ การ
ปรับปรุงตวัเอง พฒันาตวัเองนะค่ะ เพราะเด็กกลุ่มน้ีเขาจะไม่รู้วา่เม่ือไปท างานแลว้มาสายไดห้รืออะไร
ยงัไงน้ี คือการเดินทางอะไรก็ล าบากอะไรอย่างน้ีค่ะ เพราะวา่เขาจะไปไหนคนเดียวไดน้อ้ยส่วนใหญ่
นะค่ะ 100 คนน้ีประมาณสัก 4 – 5 คนคนกลุ่มน้ีเขาจะไปดว้ยตนเองได ้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
จะเป็นปัญหามากเร่ืองการเดินทาง เรามีศูนยมี์อาชีพเราเสนอให้ผูป้กครองว่าเขาสามารถไปท าได ้แต่
ผูป้กครองบอกวา่เขาตอ้งอยูท่ี่นั้นนะค่ะ ใครไปรับไปส่งไม่ได ้อนัน้ีมนัก็เป็นปัญหานะค่ะเพราะวา่บา้น
เขาอยู่ไกลบางคนอยู่ถึงบางแคแต่ว่าในส่วนท่ีเราแนะน าไป ไปอยู่อีกดา้นหน่ึงของกรุงเทพฯซ่ึงเขาก็
เดินทางไม่ไดอ้ะไรอยา่งน้ีนะค่ะ เพราะฉะนั้นเขาก็อยากใหอ้ยูด่ว้ยแต่วา่ก็มีปัญหาวา่นายจา้งไม่สามารถ
ท่ีจะจดัท่ีใหอ้ยูไ่ดน้ะค่ะ เพราะฉะนั้นมนัเป็นปัญหาอยูน่ะค่ะ ทีน้ีอาชีพเราดูแลว้ความถนดัของคนกลุ่ม
น้ีจะให้เขาท าอาชีพท่ีมันปราณีตหรือว่ามีทักษะมากๆ ไม่ได้คือความสามารถของเขามีแค่นั้ น 
เพราะฉะนั้นเขาจะถามว่าท าไดง้านท่ีไม่ตอ้งใชส้ติปัญญานะค่ะ หรือทกัษะอย่างนั้นเลยนะค่ะ แลว้เขา
แบ่งกลุ่มงานอยา่งเช่น กลุ่มงานบริการเขาสามารถท าไดต้วัอยา่ง เช่นในส านกังานน่ีสามารถให้เขาท า
ไดอ้ยา่งเช่น เดินแฟ้มหรือวา่จดัแฟ้มท าความสะอาดในออฟฟิสอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ เป็นงานบริการอะไร
อยา่งน้ีนะค่ะ บางคนน่ีท่ีเราส่งเขาไปเขาสามารถท่ีส่ือสารไดน้ะค่ะ เขาไปเสริฟไดใ้นร้านอาหารแต่ว่า
ตอ้งมีคนช่วยเขาหน่อยในช่วงแรกๆ นะค่ะ เขาสามารถท าได ้แต่ขอ้ส าคญัวา่ตอ้งร่วมมือกบัผูป้กครอง
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ดว้ยนะค่ะว่าควรจะตอ้งก าชบัวา่เขาจะตอ้งมาให้ตรงเวลา ตอ้งอะไรต่ออะไรอย่างน้ีค่ะ แต่อนัน้ีก็เป็น
ส่วนน้อยเพราะฉะนั้นงานง่ายๆ เราก็สรุปแบบน้ีนะค่ะงานบริการง่ายๆ อนัท่ี 2 งานท่ีท าด้วยมือ
อยา่งเช่นพวกงานฝีมืออะไรง่ายๆ เขาจะช่วยท าในส่วนประกอบไดน้ะค่ะ อยา่งเช่นเขาสามารถท่ีจะทอ
พรมไดเ้ป็นผืนแต่วา่เขาก็ตอ้งมีคนคุม คอยสอนนะค่ะ และก็พวกท าดอกไมป้ระดิษฐ์ดอกอะไรท าจาก
กระดาษสาท าจากอะไรเขาสามารถท าได ้เพราะฉะนั้นอนัน้ีเราให้เขาช่วยผลิตและก็เราจะส่งไปขาย 
ขณะน้ีมีร้านในกรุงเทพมหานครมีร้านเพื่อนอะไรอย่างน้ีซ่ึงเขารับผลิตภณัฑ์ของคนกลุ่มน้ีโดยเฉพาะ
แลว้ก็ขายส่วนมากอย่างเช่นพวกก๊ิปชอปเล็กๆ อะไรอย่างน้ีนะค่ะอนัน้ีก็แบ่งเบาภาระครอบครัว ทีน้ี
นอกจากงานแบบน้ีแลว้ก็เป็นงานบา้นกบังานครัว บางแห่งในต่างประเทศเขาฝึกให้เป็นพี่เล้ียงเด็กซ่ึง
น่าสนใจเด็กผูห้ญิงนะค่ะเขาสามารถท่ีจะช่วยไดอ้ยา่งเช่นใน เนอสเซอร่ี เขาส่งไป ก็สามารถท่ีจะดูแล
เด็กไดเ้ช่นป้อนนมให้หรือวา่จดัอาหารวา่งให้หรือวา่ช่วยอะไรต่ออะไรอนัน้ีเป็นงานท่ีดีนะค่ะ เราก็ฝึก
อยู่บา้งแต่ว่าเราจะส่งไปช่วย บางแห่งน่ีเขาจะมีปัญหาว่ามีคนน้อยและไม่มีคนค่อยดูแลแนะน าเขา
เบ้ืองตน้ตอ้งแนะน าเขาก่อนอะไรอยา่งน้ีค่ะ มนัตอ้งใชเ้วลานะค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารย์ค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้แสดงข้อคิดต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับ

ผูป้กครองท่ีรู้วา่ลูกหลานของตวัเองจะเร่ิมมีปัญหาหรือมีปัญหาแลว้ทางดา้นสติปัญญาวา่ควรจะท าอะไร
อยา่งไรหรือวา่อยากใหก้ าลงัใจเขาหน่อยนะค่ะขอเชิญท่านอาจารยเ์ลยค่ะ 

อาจารย์ดารณ ีธนะภูมิ 
อยากจะเรียนผูป้กครองทุกท่านนะค่ะว่าถา้หากลูกหลานของท่านมีความผิดปกติหรือ

เห็นวา่เขาพฒันาไม่ปกติเหมือนกบัเด็กทัว่ๆ ไปเหมือนพี่นอ้งคนอ่ืนๆ ท่านก็ควรจะรีบไปพบแพทยน์ะ
ค่ะเพื่อท่ีจะตรวจสอบวา่เด็กของท่านมีพฒันาผิดปกติอย่างไรบา้งตั้งแต่เน่ินๆ เลยนะค่ะ ถา้พบวา่ปกติ
แลว้อยา่งเช่น 8 เดือนแลว้เขายงัไม่สามารถท่ีจะ คว  ่าไดห้รือ ขวบกวา่แลว้ก็ไม่พูดเลยอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ
หรือว่าท าอะไรไม่ได ้ช่วยอะไรตวัเองไม่ไดเ้ลย พูดไม่ได ้ส่ือสารไม่ได ้เพราะฉะนั้นอนัน้ีอยากเรียน
ท่านผูป้กครองว่าตอ้งไปพบแพทยแ์ลว้ คุณหมอจะไดแ้นะน าเป็นขั้นตอนว่าท่านจะตอ้งช่วยเขาช่วย
พฒันายงัไงตั้งแต่เร่ิมตน้ไดจ้ะเป็นการดีท่ีสุดค่ะ แลว้ก็พ่อแม่ก็ไม่ตอ้งทอ้แทน้ะค่ะตอ้งร่วมกนัตอ้งท า
ตามค าแนะน าของแพทยห์รือวา่นกัจิตวิทยาแลว้ก็จะสามารถท่ีจะส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านอยา่ง
นอ้ยพฒันาข้ึนไดใ้นระดบัหน่ึง แลว้ก็สามารถท่ีจะเช่ือมต่อโยงไปในระบบโรงเรียนไดห้รือสามารถท่ี
จะไปอยูใ่นครอบครัวไดน้ะค่ะอยา่งนอ้ยก็ไม่เป็นภาระของท่านมากนะค่ะ อยา่พึ่งทอ้แทน้ะค่ะ เด็กกลุ่ม
น้ีจะเป็นเด็กท่ีน่ารักมากถา้เขาไดฝึ้กแลว้ก็เขาจะรักพ่อแม่นะค่ะ แลว้เขาสามารถท่ีจะช่วยในครอบครัว
ไดเ้ป็นอยา่งดีนะค่ะ แต่ตอ้งใชค้วามพยายามหน่อยนะค่ะ คือตอ้งอดทนตอ้งมีก าลงัใจวา่พ่อแม่จะตอ้ง
อดทนและก็ตอ้งฝึกสม ่าเสมอและก็ซ ้ าๆ นะค่ะ แลว้ท่านจะไดรั้บผลตอบสนองท่ีดี 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอขอบพระคุณท่านอาจารยด์าราณีมากนะค่ะท่ีไดใ้ห้เวลาในการสัมภาษณ์ของกราบ

ขอบพระคุณท่านอาจารยม์ากค่ะ สวสัดีค่ะ 
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12. ถอดเทปการสัมภาษณ์ อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์18 ประธานมูลนิธิออทสิติกแห่งประเทศไทย  
 

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ก่อนอ่ืนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยม์ากนะครับท่ีไดก้รุณาให้สัมภาษณ์เก่ียวกบั

เด็กออทิสติก ประเด็นค าถามท่ีส าคญั ท่ีอยากจะเรียนถามท่านอาจารยคื์อ   ออทิสติก คืออะไร และถา้เรา
จะพฒันาทกัษะของบุคคลออทิสติกว่าควรจะมีการพฒันาทกัษะในเร่ืองใดบา้ง หรือให้เด็กออทิสติก
สามารถเรียนหนงัสือ และประกอบอาชีพได ้

อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ 
ก่อนอ่ืนผมคิดว่าอาจารยค์งเคยไดย้ินมาบา้งแลว้เก่ียวกบัเด็กออทิสติก ก่อนท่ีเราจะมา

รู้จกัค าว่าเด็กออทิสติก ก็อยากจะเรียนกวา้งๆ นะครับว่า เด็กออทิสติกจริงๆ แล้วไม่ใช่เร่ืองใหม่ใน
สังคมไทยเลย แลว้เป็นเร่ืองท่ีคน้พบในโลกน้ีมานานมากนะครับ ประมาณเกือบๆ 70 ปีท่ีผ่านมา โดย
คุณหมอท่านหน่ึงก็คือคุณหมอ Leo coner ไปพบเด็กคนหน่ึงมีความบกพร่องก็คือไม่พูดส่ือสารกบัใคร 
มีอาการท่ีจะอยู่คนเดียว ไม่เล่นกบัใคร อยูใ่นโลกของตวัเอง คุณหมอก็เลยมองวา่เด็กคนน้ีเป็นอะไร ก็
ไดมี้การศึกษาลกัษณะพฤติกรรม ก็มองวา่เด็กเหล่าน้ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรม ก็เลยนิยามศพัท์ว่า ออทิ
สซึม ซ่ึงหมายความวา่ เป็นเด็กกลุ่มท่ีอยูใ่นโลกตวัเองหรือวา่แยกตวัเอง ก็ค  าวา่ auto บวก self ก็เป็นค า
วา่ autistic ค าวา่ auto แปลวา่ อยูใ่นโลกของตวัเอง เพราะฉะนั้นถา้เราดูนิยามศพัทต์วัน้ี ค  าน้ีเราก็จะพอ
มองเห็นวา่ลกัษณะการของเด็กออทิสติกนั้นเป็นอยา่งไร 

ส าหรับประเทศไทยท่ีผา่นมา เราไม่มีการจ าแนกเด็กออทิสติกออกมาเป็นกลุ่มท่ีชดัเจน 
เพราะเรามาวา่ออทิสติกเป็นเร่ืองของการเจ็บป่วยหรือเป็นเร่ืองของโรค ซ่ึงสมยัก่อนมีความเช่ือกนัว่า
ออทิสติกเป็นโรคทางจิต แต่วา่ในปัจจุบนัจากขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งปวงท่ีมีอยูก่็ไดข้อ้สรุปตรงกนั
แล้วว่า ออทิสติกนั้นเป็นเร่ืองของการเจ็บป่วยของสมองบกพร่อง หรือพฒันาการบกพร่องแบบแผ่
กระจาย ซ่ึงอนัน้ีก็อยากจะเรียนเป็นประเด็นส าคญั แลว้เราจะดูไดอ้ยา่งไรวา่เด็ก คนไหนเป็นออทิสติก 
หรือไม่เป็นออทิสติกนะครับ ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือผูป้กครองท่ีมีลูกเล็กๆ ก็มกัจะมองขา้มจุด
เหล่าน้ีไป ก็เลยท าใหเ้ด็กเขา้สู่ระบบการช่วยเหลือค่อนขา้งชา้ ประการแรกเลยในเร่ืองของขอ้บกพร่อง
ทางพฒันาการของเด็กออทิสติกท่ีพอ่แม่เห็นไดก้็คือเร่ืองของการพดู หรือวา่ภาษาหรือการพูดท่ีแตกต่าง
จากเด็กทัว่ๆ ไป ก็คือ บางคนอาจจะพดูชา้กวา่วยั บางคนอาจจะพูดไดเ้ป็นค าๆ หรือวา่บางคนอาจจะไม่
พดูเลย แลว้ก็ส่งเสียงออกมาเป็นภาษาของตวัเอง ซ่ึงหลายคนบอกวา่ท าไมลูกเราพดูภาษาต่างดาว ท าไม
ลูกเราเป็นคนไทยท าไมพูดภาษาต่างประเทศ เพราะว่า เวลาฟังเด็กเล็กท่ี เป็นเด็กออทิสติก              

                                           
18 สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 7 มิถุนายน 2554 
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ส่ือสารออกมา ก็จะพบวา่เราฟังภาษาของเขาไม่รู้เร่ือง นัน่คือเขามีภาษาเป็นของเขาเอง ซ่ึงในโดยทัว่ไป
ในเด็กเล็กสักสาม สี เดือน ห้าเดือน ปีหน่ึงก็เร่ิมท่ีจะส่งเสียงพูดคุยกบัผูใ้หญ่ ท่ีไปเล่นดว้ยไม่วา่จะเป็น
เสียงออ้แอก้็ดี หรือออกเสียงค าๆ เดียวก็ดี เขารู้จกัคนคุน้เคยก็ดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีในเด็กออทิสติกส่วนใหญ่
จะไม่มีพฒันาการทางดา้นน้ี แต่บางคนอาจจะมีอยู่พูดไดบ้างเล็กนอ้ย แลว้ก็พอสอง สามขวบก็หายไป 
เพราะฉะนั้นส่ิงส าคญัท่ีสังเกต ก็คือการไม่พูดหรือพูดช้านัน่เอง เพราะฉะนั้นถา้คุณพ่อคุณแม่นะครับ 
ผูป้กครองหรือว่าท่านท่ีอยู่ในชุมชนสังเกตเห็นเด็กเล็กๆ อาจจะเป็นลูกหลานของเพื่อนฝูงหรือว่าคน
รอบขา้งแลว้มีปัญหาพฒันาการทางการพูดล่าช้า เช่นเด็กพูดชา้ท่ีเราเห็นกนัก็อยากจะให้ค  าแนะน าว่า 
ควรแนะน าให้คุณพ่อคุณแม่เขาวา่พาลูกไปพบกุมารแพทยท่ี์โรงพยาบาล เพราะวา่กรณีอยา่งน้ีนะครับ
เราสามารถช่วยเหลือเด็กไดค้่อนขา้งเร็วเด็กก็จะส่ือสารได้เร็วข้ึน เพราะเด็กบางคนตรวจแลว้อาจจะ
ไม่ใช่พูดไม่ได ้อาจจะเป็นเด็กท่ีพูดชา้จริงๆ ท่ีเรียกวา่ slow speed หรือวา่ delay speed เด็กพูดชา้อยา่ง
เดียว ก็เพียงแต่วา่กระตุน้พฒันาการเล็กนอ้ยเขา้ก็จะพูดไดต้ามวยั อนัน้ีก็คือภาพในเร่ืองของภาษาแลว้ก็
การพดูของเด็กออทิสติก ท่ีน้ีในเด็กออทิสติกนอกจากจะมีหลกัท่ีหน่ึงก็คือเร่ืองของภาษาในเร่ืองการพูด
ก็ มีหลกัท่ีสองในเร่ืองพฤติกรรม พฤติกรรมของเด็กออทิสติกจะดูแล้วอาจจะแตกต่างจากเด็กปกติ
ทัว่ไป ตอนแรกเลยเด็กท่ีจะไม่สบตา ถา้ท่านสังเกต ถา้ท่านมีลูกมีหลานนะครับ ท่านก็จะพบวา่ เด็กๆ 
ของเรา เขาเวลาเล่นดว้ยเขาจะมองแลว้ก็ยิม้ใหเ้รา ยิม้แบบวา่รักกบัผูใ้หญ่ ยิม้แบบสนุกดว้ย ยิม้แบบเล่น
ดว้ยนะครับ แต่ว่าในเด็กออทิสติกเร่ืองของการมองสบตาแทบจะไม่มีเลย คือฝร่ังเขาเรียกว่า no eye 
contact คือมองเราเหมือนกบัจะมองแต่มองแบบผา่นๆ ไป สายตาจะไม่มาป้ิงกบัเรา น่ีก็คือปัญหาใน
เร่ืองของส่ิงท่ีเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระตุน้พฒันาการเด็กนะครับ เพราะเร่ืองในการไม่มองสบตา เป็น
เกณฑ์หน่ึงในการบ่งช้ีว่าเด็กคนนั้นมีแนวโนม้ว่าจะเป็นออทิสติกไหม ในเร่ืองพฤติกรรมอีกประการ
หน่ึงก็ปัญหาสมาธิ ซ่ึงหลายคนมกัจะบอกวา่ลูกซนเหลือเกินจนผูใ้หญ่ท่ีท่านเอ็นดูลูกหลาน ท่านมกัจะ
บอกว่าหลานท่านซนอย่างกบัลิง พอบอกว่าซนอย่างกบัลิงอยู่ไม่น่ิงเลย แลว้ก็วอ๊กแว่กอยู่ตลอดเวลา 
เรียนรู้หรือท ากิจกรรมอะไรอยูก่็ตามก็จะกระโดดไป กระโดดมา นัง่ไม่ไดน้าน น่ีก็คือเร่ืองของปัญหา
สมาธิ ซ่ึงตรงน้ีเป็นปัญหาว่าถ้าเราไม่ส่งเสริมด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสมหรือว่าไม่ได้รับการรักษาท่ี
เหมาะสม เด็กก็จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาสมาธิสั้ น ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเพราะว่าเวลาเราจะ
เรียนหนงัสือ ถา้เขาไม่มีสมาธิ ไม่มีจิตใจท่ีจะจดจ่ออยูก่บังานท่ีท า ก็จะท าให้งานนั้นไม่ส าเร็จ ส่งผลต่อ
การเรียนการสอนของเด็ก หรือวา่การเรียนการสอนของครูดว้ย 

 ส่วนในเร่ืองพฤติกรรมนั้น ส าหรับเด็กออทิสติกบางคนท่ีมีความชดัเจนเช่น มีอาการ
ออทิสติกท่ีชดัเจน เขาจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากเด็กปกติทัว่ไป เช่น เราจะเห็นเด็กเล็กๆ เด็กอนุบาล
สักส่ีถึงหา้ขวบ เวลาเขาเล่นของเล่น เขาก็จะเล่นแบบธรรมดา เช่น เอารถเขน็ เอารถเก๋งเล็กๆ นะครับมา
เล่น เขาจะเขน็แลว้ก็ บ้ืน บ้ืน บ้ืน แลว้ก็ปล่อยรถแลว้ก็วิง่ไป ส่วนในเด็กออทิสติกแทนท่ีเขาจะปล่อยรถ 
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เขาก็จะมองดูลอ้รถท่ีก าลงัหมุนอยู ่นัน่หมายถึงเขาจะชอบมองอะไรซ ้ าๆ น่ีคือพฤติกรรมการเล่น แลว้ดู
อยา่งน้ีนานๆ แลว้ก็ท  าแบบน้ีซ ้ าๆ ตลอดเวลาของการเล่นโดยไม่มีการพฒันาหรือวา่ไม่มีจินตนาการท่ี
เล่นต่อยอดออกไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นความบกพร่องของจิตนาการและการรับรู้นะครับ ในเด็กออทิ
สติกบางคนก็จะมีพฤติกรรมก็อาจจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีจะเบ่ียงเบนออกไป เช่น มีปัญหาใน
การควบคุมอารมณ์ตวัเองไม่ได ้ก็อาจจะเหตุผลหน่ึงก็คือเขาส่ือสารกบัคนอ่ืนไม่ได ้หรือคนอ่ืนไม่เขา้ใจ
เขา เพราะฉะนั้นเวลาไดอ้ะไร เขาอยากจะท าอะไร หรือแมก้ระทัง่เขาหิวอยากจะทานอะไรแลว้เขาบอก
กบัผูใ้หญ่ไม่ได ้หรือบอกแลว้ผูใ้หญ่ไม่เขา้ใจ เพราะวา่ภาษาท่ีเขาส่ือสารออกมาเป็นภาษาของเขาเอง 
เขาก็จะเกิดความรู้สึกวา่ท าไมนะคนรอบขา้งไม่เขา้ใจเขาเลย ท าไมนะผูใ้หญ่ไม่ตอบสนองเขาเลย เขาก็
เลยเกิดความรู้สึกท่ีคบัขอ้งเขาก็เลยแสดงออกมาในเร่ืองพฤติกรรมซ่ึงหลายคนก็มองว่าเป็นเร่ืองของ
ความกา้วร้าวนะครับ ซ่ึงจริงๆ ตรงน้ีอาจจะตอ้งวิเคราะห์สาเหตุวา่เกิดจากเร่ิมเป็นเด็กกา้วร้าวหรือเปล่า 
หรือว่าเกิดจากเด็กส่ือสารแล้วเราตอบสนองเขายงัไม่เขา้ใจกนั ซ่ึงก็ท  าให้เขามีการแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ออกมาซ่ึงอนัน้ีผมคิดวา่เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีคุณพอ่ คุณแม่ คุณครู หรือผูใ้หญ่ท่ีจะตอ้งเขา้ใจ น่ี
คือในส่วนเร่ืองพฤติกรรมครับ 

ส่วนในเร่ืองการปฏิสัมพนัธ์ในสังคม ปฏิสัมพนัธ์ในสังคม ก็หมายความวา่การท่ีเด็กเล่น
กบัคนอ่ืนหรือวา่เล่นกบัเพื่อน เล่นกบัพี่นอ้ง หรือแมก้ระทัง่กบัผูใ้หญ่ ในเด็กออทิสติกของเรามกัจะเล่น
ไม่ค่อยเป็น มกัจะแยกตวัออกจากเพื่อน สังเกตง่ายๆ นะครับสมมุติวา่เราพาเด็กออทิสติกคนหน่ึงไปท่ี
ศูนยก์ารคา้ท่ีเป็นมุมของเด็กเล่นนะครับหรือวา่สนามเด็กเล่น เราจะเห็นวา่เด็กๆ ปกติทัว่ไป เขาก็จะเขา้
ไปนัง่เล่นกนั แมเ้ขาไม่รู้จกักนัมาก่อน เขาก็จะเล่นกนัได ้อาจจะไปเรียบๆ เคียงๆ ดูว่าเพื่อนก าลงัท า
อะไร เราขอเล่นดว้ยคนนะ อะไรท านองน้ี แต่วา่เด็กออทิสติกพอเขา้ไปในสนามเด็กเล่น หรือวา่ในส่วน
สนุก ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนก็คือเขาก็จะไปท่ีของเล่นเลยแลว้เขาก็จะแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อน ไม่วา่เพื่อนจะ
กระตุน้ จะเชิญชวน จะบอกเขาอยา่งไร เขาก็จะอยูมุ่มห้องตลอดนัน่ก็คือความบกพร่องทางปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมนะครับ ซ่ึงอนัน้ีถือวา่เป็นจุดอ่อนส าหรับของเด็กออทิสติกนะครับ ท่ีน้ีเวลาท่ีคุณหมอหรือวา่
คนท่ีวินิจฉัยว่าเด็กคนไหนมีอาการหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเด็กออทิสติก เขาก็จะใช้ในเร่ืองของการ
สังเกตพฤติกรรม ซ่ึงเม่ือสักครู่น้ีผมอธิบายไปแลว้วา่ เรามีหลกัการท่ีจะสังเกตลกัษณะอาการของเด็ก
ออทิสติก เพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอจะทดสอบเด็กหรือว่าประเมินเด็ก ว่าเด็กคนใดเป็นเด็กออทิสติก 
คุณหมอก็จะตอ้งสอบถามจากพฤติกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่ หรืออาจจะตอ้งให้เด็กตอ้งมาอยู่ในห้อง 
observe แลว้หมอก็จะดูอาการ ซ่ึงจะเห็นอาการชดัเจนตามหลกัการท่ีกล่าวไปแลว้ เพราะฉะนั้นเรามี
แบบท่ีเรียกว่าแบบตรวจสอบพฤติกรรมเด็กออทิสติกซ่ึงท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ท่ี 
www.autisticthai.org นะครับ อนัน้ีก็จะเป็นเวบ็ไซตข์องมูลนิธิออทิสติกไทยของเรา ซ่ึงเราก็พยายาม
เผยแพร่ให้กบัผูป้กครองกบัคนในสังคม ชุมชน เพราะวา่เร่ืองออทิสติก เด๋ียวคงตอ้งมาคุยกนัต่อว่าว่า
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สาเหตุอาการเป็นอย่างไร แต่อยากจะเรียนว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเด็กเกิดจากข้อจ ากัดของสมองท่ี
บกพร่องไป ไม่ใช่เกิดจากพฤติกรรมหรืออารมณ์เด็กท่ีควบคุมตนเองไม่ได ้ไม่ใช่อยา่งนั้นเลย ไม่ใช่วา่
เด็กอยากเป็น แต่เป็นเพราะวา่ขอ้จ ากดัดา้นศกัยภาพและดา้นร่างกาย ท่ีท าใหเ้ด็กเกิดอาการอนัน้ีข้ึนมา ก็
อยากจะเรียนใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ ทีน้ีอาจจะสงสัยวา่ถา้เด็กเกิดการพดูชา้อยา่งเดียวหละหรือวา่
เด็กเป็นแค่เร่ืองของสมาธิสั้นอยูไ่ม่น่ิงอยา่งเดียวหละเป็นเด็กออทิสติกไหม ผมเรียนแลว้นะครับวา่เด็ก
ออทิสติกจะตอ้งมีอยา่งนอ้ยสามองคป์ระกอบนะครับ ก็คือเร่ืองของภาษาท่ีบกพร่องไป ก็คือพดูชา้ เร่ือง
อนัท่ีสองก็คือเร่ืองของพฤติกรรม ก็คือการไม่มองสบตา การมีสมาธิสั้ น การมีพฤติกรรมกระตุ้น
แปลกๆ เช่น บางคนก็นัง่โยกตวัเอง บางคนก็เล่นมือ เล่นน้ิว เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ประการท่ี
สอง ประการท่ีสามก็คือเร่ืองของปฏิสัมพนัธ์จากสังคมก็คือการแยกตวัเองจากกลุ่มเพื่อนหรือจากเด็ก
อ่ืนๆ ฉะนั้นถา้ครบทั้งสามองค์ประกอบ ก็น่าสงสัยว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นออทิสติก ซ่ึงเราคงจะตอ้ง
แนะน าใหคุ้ณพอ่คุณแม่พาไปหากุมารแพทยใ์นโรงพยาบาล ในคลินิกเด็กทัว่ไป ในโรงพยาบาลของรัฐ
แลว้ก็ของเอกชนนะครับ เด๋ียวน้ีคุณหมอท่านเขา้ใจแลว้ท่านมีเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบประเมินกวา้งขวาง 
แลว้ก็สามารถใชก้รองไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน หรือถา้ตอ้งการความเฉพาะเจาะจงออกไปอีก ท่านก็จะ
ไปขอรับบริการท่ีโรงพยาบาลท่ีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง เช่น ในกรุงเทพ สมุทรปราการ ก็จะมี
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถมัภ์ โรงพยาบาลจิตเวช รามาธิบดี ศิริราช หรือในต่างจงัหวดัก็จะมี
ตามภาคต่างๆ เช่น มหาราชนครเชียงใหม่ มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น 
โรงพยาบาล มอ.ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เหล่าน้ีก็จะมีจิตแพทย ์
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเขา้ใจในโรคออทิสติกพอสมควรทีเดียว เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนวา่ก็ลองสังเกตเด็ก
นะครับ ถา้พบเห็นก็ลองแนะน าผูป้กครองไปพบแพทย ์ในเด็กท่ีพูดชา้อย่างเดียว เราจะเห็นเลยวา่เด็ก
เหล่าน้ีเขามีสังคมดีนะครับ เล่นกบัเพื่อนได ้บางคนก็ไม่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ก็คือเพียงแต่ delay 
speed ซ่ึงสมยัก่อนเขาเรียกวา่คนปากหนกั แต่วา่ตรงน้ีก็อยากให้ดูให้ละเอียด เพราะวา่อยา่งตวัผมเองก็
เป็นผูป้กครองคนหน่ึงท่ีมีลูกเป็นเด็กออทิสติก สมยัก่อนนั้นยงัไม่รู้เร่ืองออทิสติกนะครับ ผมก็เจอ
ปัญหาลูกพูดช้า ผูใ้หญ่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเด็กผูช้ายจะปากหนักก็จะพูดช้ากว่าวยั ก็ท  าให้เราไม่
ตระหนกัช่วยเหลือลูกเตม็ท่ีตั้งแต่ตน้ ก็รอไปรอมาหลายปีเขา้ลูกก็ยงัไม่ส่ือสาร ลูกก็ยงัไม่พดูเลย ซ่ึงตรง
น้ีก็ท  าใหลู้กขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บโปรแกรม การพฒันาศกัยภาพอยา่งเขม้ขน้ ผมคิดวา่ส่ิงเหล่าน้ีเราควร
จะตระหนกั แลว้ก็ท  าความเขา้ใจกบัคุณพ่อคุณแม่ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรับการวินิจฉัยเร็ว แลว้ก็เขา้สู่ระบบการ
ช่วยเหลือเร็ว ลูกของเขาก็สามารถพฒันาตนเองไดไ้ม่นอ้ยกวา่คนปกติทัว่ไป หรือในกรณีเด็กสมาธิสั้น
นะครับ เด๋ียวน้ีเราจะพบวา่เด็กไทยเรามีปัญหาสมาธิสั้นค่อนขา้งมาก แลว้ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนจะ
โทรศพัท์มาถามผมวา่ลูกเขาเป็นออทิสติกหรือว่าเป็นแค่สมาธิสั้ น ก็จะเล่าพฤติกรรมให้ฟัง ส่ิงแรกผม
ให้คุณพ่อคุณแม่เด็กสมาธิสั้ นสังเกตก็คือว่าเด็กมองสบตาไหม ถ้าเด็กยงัมองสบตาอยู่ก็โอเคอาจจะ
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ไม่ใช่ออทิสติก แต่ตอ้งสังเกตอยา่งอ่ืนดว้ย เด็กเล่นกบัเพื่อนไหม เล่นเป็นไหม เล่นรุนแรง หรือวา่การ
ส่ือสารดีไหม พดูไดดี้ไหม หรือวา่การส่ือสารดีไหม ตอบค าถามไดห้รือเปล่า เพราะวา่ถา้เป็นเด็กสมาธิ
สั้นเขาก็จะมีปัญหาเร่ืองไม่น่ิง เร่ืองท าอะไรไม่ไดน้าน ส่วนการพูดหรือท าอะไรกบัเพื่อนก็ยงัปกติอยู ่
เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีปัญหาเพียงด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียวก็ไม่ใช่เด็กออทิสติก อนัน้ีก็เป็นข้อ
สันนิษฐานเบ้ืองตน้ในการท่ีเราพดูคุยแลว้ก็แนะน ากบัคุณพ่อคุณแม่ ผูป้กครองให้มองเห็นภาพของเด็ก
ออทิสติกนะครับ  

ทีน้ีผูป้กครองยงัสงสัยท่ีคุยกนัมาตั้งนานแลว้ ออทิสติกเกิดจากสาเหตุอะไร ปัจจุบนันะ
ครับ ยงัไม่มีการพิสูจน์ชดัเจนนะครับวา่ สาเหตุท่ีท าให้เด็กมีอาการเป็นเด็กออทิสติกมีสาเหตุอะไรบา้ง
นะครับ แต่โดยภาพรวมทัว่ไปนะครับก็สันนิษฐานไดห้ลายทางดว้ยกนัเช่นในเร่ืองของความไดรั้บการ
กระทบกระเทือนระหว่างคลอดนะครับ หรือระหว่างตั้งครรภ์ หรือว่าการได้รับการติดเช้ือ เช่น หัด
เยอรมนั ระหวา่งท่ีคุณแม่ตั้งครรภอ์ยู ่หรือวา่ภาวะความเครียด ของคุณพอ่คุณแม่นะครับ คุณแม่ระหวา่ง
ตั้ งครรภ์ก็มีผลต่อภาวะของเด็กท่ีอยู่ในครรภ์ ซ่ึงอาจจะท าให้เด็กเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
พฒันาการก็ไดห้รือซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นเร่ืองของความไม่แน่นอนนะครับ สรุปไดว้า่สาเหตุท่ีแทจ้ริงของ
การเกิดออทิสติกยงัไม่ทราบครับ แต่ว่าก็มีโอกาสเกิดไดใ้นภาวะเส่ียงต่างๆ เพราะฉะนั้นถา้เราอยู่ใน
ระหว่างการมีครรภน์ะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก าลงัมีน้องก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพระมดัระวงัเร่ือง
อาหารการกินในเร่ืองอารมณ์ ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีก็จะช่วยป้องกนัให้พน้จากเร่ืองภาวะออทิ
สติกก็ได ้ 

ท่ีน้ีถา้ถามวา่เด็กออทิสติกปัจจุบนัมีสถิติการเกิดอย่างไรนะครับ เราก็พบวา่ในเด็กออทิ
สติกเป็นเร่ืองท่ีแปลกก็คือสัดส่วนก็จะเป็นเหมือนกนัทัว่โลก ก็ประมาณสิบในหม่ืนนะครับก็เป็น
สัดส่วนท่ีมากพอสมควร สิบในหม่ืนก็มากพอสมควร เพราะฉะนั้นค าวา่ในสิบในหม่ืนก็หมายความวา่
ในเด็กทัว่ไปหน่ึงหม่ืนคนก็จะมีประมาณสิบคน ซ่ึงอนัน้ีหมายถึงออทิสติกชดัๆ แต่วา่ออทิสติกปัจจุบนั
ทางการแพทย์พบว่าเขาเป็นเหมือนแถบสีรุ้งนะครับ ซ่ึงภาษาทางการแพทยคื์อ spectrum autistic 
disorder spectrum ก็หมายถึงแถบสีทั้งเจ็ดแถบของสีรุ้งเรามองดว้ยตาเปล่าเราพบวา่มีเจ็ดสีนะครับ แต่
วา่ในเจด็แถบสีมนัมีความละเอียดของมนัอยู ่เพราะฉะนั้นค าวา่ spectrum autistic disorder ก็หมายถึงวา่ 
อาจจะมีการถึงขั้นเล็กน้อยไปจนถึงเป็นปานกลาง อาการเป็นมากแลว้ก็ปรากฏชดัเจน ซ่ึงอาจจะเกิด
ข้ึนกบัภาวะอยา่งอ่ืนไดด้ว้ย เพราะฉะนั้นถา้เรารวมภาพ spectrum autistic disorder อาจจะถึงสามสิบใน
หม่ืน นัน่ก็หมายว่าเด็กหม่ืนคนจะมีเด็กเหล่าน้ีสามสิบคน อนัน้ีก็ถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีมากพอสมควร 
ส าหรับในประเทศไทยจากขอ้มูลขององคก์รผูป้กครองนะครับ ก็คือสมาคมผูป้กครองบุคคลออทิสซึม
ไทย แลว้ก็มูลนิธิออทิสติกไทยซ่ึงเป็นองคก์รของพ่อแม่นะครับ เราก็มีเครือข่ายอยูส่ักประมาณห้าพนั
ครอบครับ แต่วา่จาก record ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเด็กไปลงทะเบียนเขา้รับบริการ เราก็คาดวา่มี
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อยูเ่กือบสองแสนถึงสามแสนคนซ่ึงตรงน้ีถือวา่เป็นจ านวนมากพอสมควรแลว้ก็กระจดักระจายอยูต่าม
พื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ แต่ท่ีน่าแปลกอีกอย่างหน่ึงคือ เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผูช้ายนะครับ 
อย่างในเด็กห้าคนเราจะพบวา่เป็นเด็กออทิสติกท่ีเป็นชายสักส่ีคนแลว้ก็เป็นเด็กผูห้ญิงซกัหน่ึงคน ซ่ึง
เร่ืองน้ีก็ยงัไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายวา่ท าไมถึงเป็นอยา่งนั้น แต่วา่สถิติของการเกิดเป็น
อยา่งนั้นจริงๆ นะครับ เพราะฉะนั้นถา้เราไดเ้ห็นภาพแลว้ใช่ไหมครับวา่ เด็กออทิสติกเป็นอีกกลุ่มหน่ึง
ทีเดียวท่ีเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการซ่ึงมีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีความต้องการความ
ช่วยเหลือนะครับ  

อีกจุดหน่ึงท่ีผมอยากจะเรียนก็คือว่ามีหลายอาการเหลือเกินบางคนเป็นออทิสติก high 
function เด็กเหล่าน้ีจะมีจุดเด่นก็คือในเร่ืองของความจ า ออทิสติกในส่วนใหญ่ประมาณยี่สิบห้าหรือ
สามสิบเปอร์เซ็นตจ์ะอยูใ่นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพสูงก็คือมีความจ าดี พฒันาการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว แลว้ก็
ปรับตวักบัเพื่อนไดค้่อนขา้งจะดี เพราะฉะนั้น high function autistic หรือวา่กลุ่มท่ีเป็นเล็กนอ้ยนะครับ 
ก็จะเป็นเด็กท่ีสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพแลว้ก็สามารถเรียนรู้ไดต้ามหลกัสูตรท่ีมีการปรับ 
แล้วก็สามารถท่ีจะประกอบอาชีพได้ มีงานท าได้ไม่แตกต่างจากคนทัว่ไปทีเดียว ในกลุ่มท่ีสองเรา
เรียกวา่เป็นกลุ่มปานกลาง หรือวา่กลุ่ม moderate autistic นะครับในออทิสติกท่ีเป็นระดบัปานกลาง เด็ก
กลุ่มน้ีก็จะมีความบกพร่องในเร่ืองของภาษา แต่การส่ือสารก็ดีมาระดบัหน่ึงแต่ก็ไม่ถึงกบัสมบูรณ์แบบ
นะครับท่ีจะส่ือสารใหค้นอ่ืนพอเขา้ใจได ้เพียงแต่วา่อาจจะพูดชา้ ติดขดับา้ง กระท่อนกระแท่นบา้ง พูด
เป็นประโยคหรือวา่สั้นๆ บา้ง พดูยงัไม่สมบูรณ์ หรือเวลาเราถามค าถามเขาใหเ้ขาตอบกลบั เขาก็จะตอบ
ตามความเขา้ใจของเขา ซ่ึงเราอาจจะตอ้งตีความ หรือวา่เด็กท่ีเป็นออทิสติกระดบัปานกลางน้ี บางคนก็
จะมีในเร่ืองพฒันาการทางสังคม อาจจะยงัแยกตวัเองอยู่บ้าง หรือเล่น หรือจะคุยก็ต่อเม่ือมีคนคุย
ซกัถาม หรือเขา้ไปเล่นดว้ย แต่เด็กเหล่าน้ีก็มีความสามารถในการช่วยเหลือตวัเองท่ีดี มีความสามารถ
ในการท างาน มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ แต่ว่าเชิงวิชาการอาจจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเด็ก
เหล่าน้ีก็อาจจะเขา้สู่ระบบของการฝึกอาชีพนะครับ ซ่ึงขณะน้ีทางกลุ่มพ่อแม่เราก็มีศูนยฝึ์กอาชีพออทิ
สติกไทย ซ่ึงตั้งข้ึนอยูท่ี่ตล่ิงชนั นะครับ เพราะวา่เราตั้งใจให้ศูนยน้ี์เป็นศูนยต์วัอยา่งของประเทศในการ
ฝึกอาชีพของเด็กออทิสติก แลว้ใครท่ีมาเรียนก็สามารถเอาไปปรับใชแ้ลว้ก็ขยายผลในชุมชนไดน้ะครับ 
แลว้ก็ส่ิงท่ีเราท ามาก็เป็นการพฒันานวตักรรม แลว้ก็ตน้แบบของการจดัการช่วยเหลือเด็กออทิสติกท่ีมี
ระดบัอาการปานกลางจนถึงรุนแรงนะครับ ส่วนกลุ่มสุดทา้ยท่ีเป็นออทิสติกระดบัรุนแรงถือวา่เป็นกลุ่ม
ใหญ่ของเด็กออทิสติก กวา่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเ์ป็นออทิสติกรุนแรง ถามวา่แลว้ดูตรงไหนละครับวา่เป็น
ออทิสติกรุนแรงหรือวา่ไม่รุนแรงนะครับ ก็คงมองจากสองสามดา้น  

ดา้นแรกเลยก็มองจากในเร่ืองของการเรียนรู้นะครับ เด็กออทิสติกท่ีมีความบกพร่อง
รุนแรงมกัจะมีระดบัการเรียนรู้ไม่สูงก็คือมีภาวะท่ีเรียกวา่ปัญญาอ่อนปนอยูด่ว้ย สังเกตง่ายๆ นะครับ ถา้
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เราเห็นเด็กเขาตั้งแต่เล็กๆ นะครับ เราจะรู้เลยวา่เขาเป็นออทิสติกระดบัไหนนะครับ เช่น บางคนอาจจะ
มีปัญหาในเร่ืองของการเจริญเติบโต เช่น เร่ืองของความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ประสาทสัมผสันะครับ 
บางคนก็ควบคุมกลา้มเน้ือมือไม่ค่อยได ้ควบคุมกลา้มเน้ือปากไม่ค่อยได ้นะครับ อนัน้ีก็เป็นเร่ืองของ
ภาวะท่ีเด็กมีภาวะความบกพร่องในสมองหรือวา่ทางสติปัญญาร่วมดว้ย แลว้ก็มีภาวะออทิสติกร่วมกนั
นะครับ อนัน้ีก็จะเห็นไดค้่อนขา้งชดัเจน 

อนัท่ีสองก็คือเป็นกลุ่มออทิสติกรุนแรงท่ีมีปัญหาอารมณ์หรือวา่ปัญหาพฤติกรรม ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีก็จะมีเพิ่มมากข้ึนตามวยั ถา้เกิดเด็กไม่ไดรั้บการรักษานะครับ ผมใชค้  าวา่การรักษาก็หมายความ
วา่อาจจะตอ้งไปพบคุณหมอหรือแพทย ์เพื่อใหก้ารรักษาทางยาดว้ยหรือในเร่ืองของการปรับพฤติกรรม
ดว้ย หรือในเร่ืองการฝึกทกัษะต่างๆ ดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นเร่ืองของระดบัเด็กออทิสติกท่ีมีอาการรุนแรง
นะครับ น่ีกค็งท าใหอ้าจารยพ์อมองเห็นภาพนะครับวา่เด็กออทิสติกเป็นอยา่งไรนะครับ  

นอกจากน้ี เด็กออทิสติกเราตอ้งเขา้ใจธรรมชาตินิดหน่ึงว่า ไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติก 
เป็นระดบัเล็กนอ้ย ระดบัเป็นปานกลาง หรือวา่ระดบัท่ีเป็นอาการรุนแรง ก็อยากจะบอกวา่เด็กเหล่าน้ีมี
โครงสร้างพฒันาการท่ีต่างกนั ดงันั้นถา้เราสังเกตใหดี้ในการประเมินพฒันาการของเด็กออทิสติกเราจะ
พบว่า เขาจะมีพฒันาการสักแปดเกา้เร่ืองท่ีคุณพ่อคุณแม่จะตอ้งท าความเขา้ใจแลว้ก็ตอ้งจดักิจกรรม
แบบบูรณาการ ซ่ึงผมคิดวา่คุณครูการศึกษาพิเศษเขา้ใจว่าบูรณาการหมายความวา่อยา่งไร ก็คือการจดั
ให้เด็กไดเ้ล่นปนเรียน แลว้ก็เรียนรู้อย่างสนุก เพราะฉะนั้นทกัษะท่ีจะตอ้งฝึก แลว้คิดว่าคงเหมือนกนั
กบัเด็กทุกวยั เพียงแต่วา่ต่างขนาดกนัท่ีล าดบัของเน้ือหา เช่น เด็กเล็กควรจะหากิจกรรมง่ายๆ เหมาะกบั
วยัของเขา ถา้เป็นเด็กโตก็ตอ้งประยุกตเ์อางานดา้นอาชีพหรือดา้นการเรียนรู้เขา้มา ทกัษะแรกเลยก็คือ 
ทกัษะความสนใจก็หมายถึงการฝึกใหเ้ขารู้จกันัง่ การฝึกให้เขารู้จกัมองตา การฝึกให้เขารู้จกัตอบสนอง
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การฝึกใหเ้ขาสนใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ นะครับ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เขาออกจากโลก
ของตวัเองมาสู่โลกของความเป็นจริงไดม้ากข้ึน ผมยกตวัอยา่งนะครับว่าท าไมตอ้งฝึกนัง่เพราะว่าเด็ก
เขาไม่น่ิงนะครับ ถา้สมมติคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูจะสอนแลว้ เด็กไม่นั่งจะเรียนกนัได้ไหมครับ ก็
เรียนกนัไม่ได ้เพราะฉะนั้นการใหเ้ด็กไดน้ัง่ การใหน้ัง่เกา้อ้ีสักสองสามนาที หรือแมก้ระทัง่การหลบัตา
นัง่สมาธิ ส่ิงเหล่าน้ีก็จะท าให้เด็กเกิดการควบคุมตนเอง ซ่ึงเขาเรียกวา่ self control ค าวา่ self control ก็
หมายความว่าเด็กรู้จกัท่ีจะควบคุมอากปักิริยาของตวัเองแลว้ก็จะพฒันาถึงการรู้จกัการเรียนรู้ควบคุม
อารมณ์ของตนเอง เพราะส่ิงเหล่าน้ีผมเช่ือวา่เป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีคุณพ่อคุณแม่สามารถเอาไปใชก้บัลูก
ไดต้ลอดเวลา อยา่งตวัผมเองเวลาผมฝึกลูกก็จะให้เขาไดน้ัง่น่ิงๆ ไดส้วดมนต์ไหวพ้ระนะครับ หรือว่า
ท ากิจกรรมท่ีเขาสนใจส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นการเพิ่มความสนใจหรือวา่สมาธิ ซ่ึงเด็กหลายคนนะครับ ไม่
ตอ้งใชย้าก็สามารถควบคุมสมาธิของตนเองได ้ทกัษะประการท่ีสองก็คือเร่ืองของทกัษะการเลียนแบบ 
หมายความวา่ ถา้ท่านเห็นเด็กปกติทัว่ไปๆ นะครับ ถา้เราบอกวา่ บ๊าย บาย เด็กเขาก็จะเอามือ บ๊าย บาย 
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เอาฝ่ามือของเขาหนัมาทางเดียวกบัเรา แต่ถา้เป็นเด็กออทิสติกเวลา บ๊าย บาย จะเอาตรงกนัขา้มนะครับ 
เขาจะเอาฝ่ามือหันหน้าเขา้หาตวัเอง แลว้ก็เอาหลงัมือหนัหน้ามาหาผูใ้หญ่ นัน่คือเขามองภาพเวลาเรา 
บ๊าย บาย เขามองภาพว่าตวัเรายืนอยู่หันหน้ามาทางน้ี เพราะฉะนั้นเขาก็จะจินตนาการว่าตวัเขายืนอยู่
แลว้หนัหนา้ทางเดียวกนั ก็เลยออกมาเป็นหลงัมือให้เราดูนะครับ เพราะฉะนั้นในเร่ืองการฝึกทกัษะใน
การเลียนแบบเป็นพื้นฐานเลยท่ีจะท าใหเ้ด็กเรียนรู้ เพราะฉะนั้นคุณพอ่คุณแม่หรือวา่คุณครูจะตอ้งสาธิต
ใหเ้ด็กดูก่อน กระตุน้ใหเ้ด็กท าดว้ยการจบัมือท าใหถู้ก เพราะวา่เด็กของเราเป็นเด็กท่ีมีความจ าดี ท าคร้ัง
เดียวก็จะจ าได ้ดงันั้นถา้ท าแบบผดิวธีิเขาก็จะจ าแบบผดิๆ ไป ซ่ึงก็ท  าใหส่้งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของ
เขา เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสอนลูก บ๊าย บาย เราก็จบัให้ตรงแลว้ก็ฝึกให้เขาท า เพราะฉะนั้นหลกัการ
อยา่งน้ีก็สามารถไปฝึกใหเ้ขาเลียนแบบการพูดก็ได ้เพราะเด็กของเราพูดชา้ ไม่พูดใช่ไหมครับ เวลาเรา
จะเรียกค าศพัทห์รือวา่เรียกช่ือส่ิงของหน่ึงช้ิน อยา่งเช่น แกว้น ้า สมมุติวา่ ผมมีแกว้น ้ าอยูใ่นมือแลว้ผมก็
บอกวา่ แกว้น ้ า พูดชา้ๆ แลว้ก็ให้เด็กเห็นแกว้น ้ า แลว้ก็บอกวา่ แกว้น ้ า เด็กก็อาจจะออกเสียงค าเดียววา่ 
น ้ า  หรือบางคนก็อาจจะบอกว่า แก้ว ส่ิงเหล่าน้ีก็สามารถพัฒนามาเป็นภาษาแล้วก็การพูดได ้
เพราะฉะนั้นในเร่ืองทกัษะการเลียนแบบในการฝึกทกัษะในการพูดการฝึกตามก็ส าคญั ทุกวนัน้ีเอา
ทกัษะน้ีไปฝึกลูกก็ไดผ้ล การหยบิจบัส่ิงของ การต่อจ๊ิกซอนะครับ ส่ิงเหล่าน้ีคนท่ีเป็นคุณพอ่คุณแม่หรือ
คุณครูตอ้งสาธิตแลว้ให้เด็กท า ผมคิดว่าถา้เป็นเด็กเล็กเราก็ใชแ้นวทางเดียวกนั แลว้ถา้เป็นออทิสติกท่ี
เป็นผูใ้หญ่ ส่ิงหน่ึงท่ีเราจะตอ้งฝึกการเลียนแบบก็คือฝึกทกัษะในการท างาน เพราะวา่บางคร้ังถา้เราให้
เขาท ากิจกรรมท่ีเป็นงานอาชีพอยา่งท่ีศูนยฝึ์กอาชีพออทิสติกไทย เราสอนเด็กท าดอกไมป้ระดิษฐ์ท่ีเป็น
ดอกไมจ๋ิ้ว ดอกไมจ๋ิ้วรู้สึกว่าจะเป็นท่ีนิยมแลว้ ชาวต่างประเทศสนใจมากมี order มาตลอดเวลา เรา
จดัแบ่งขั้นตอนของงานออกเป็นขั้นย่อยๆ แล้วเราก็ให้เด็กท าทีละขั้นตอน แล้วเราก็สาธิตให้เด็กดู 
คุณครูก็จะสาธิตให้ดูแล้วก็ให้เด็กท า สักพกัหน่ึงเด็กก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจ เด็กเขา้ใจเขาก็ท าได้เอง 
เพราะฉะนั้นทกัษะการเลียนแบบก็สามารถใชก้บัเด็กออทิสติกไดทุ้กวยั จนเด็กเขามีพฒันาการท่ีดีข้ึน 

ส่วนในเร่ืองของทกัษะการช่วยเหลือตนเองนะครับ ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ผม
หมายความถึงเร่ืองของการดูแลตวัเองในชีวติประจ าวนั เพราะฉะนั้นคุณพอ่คุณแม่ท่ีมีลูกออทิสติกเล็กๆ 
นะครับ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญันะครับ ปกติเขาเขา้ห้องน ้ าไม่เป็น เราจะฝึกเขาไดอ้ย่างไร เขาใส่เส้ือ
ไม่ได ้แต่งตวัไม่ได ้เราจะสอนเขาใส่เส้ืออย่างไร ใส่ถุงเทา้อยา่งไร สอนเขาทานขา้วอย่างไร หลายคน
บอกว่าตอนแรกฝึกลูกทานขา้ว ขา้วกระจายเลยนะครับ เป็นเร่ืองท่ีเราจะตอ้งอดทนแลว้ก็ฝึกไปอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกแล้ว ไปป้อนตลอดเวลาลูกก็ท าอะไรไม่ได้ อย่าลืมนะครับว่าลูกเรามี
ขอ้จ ากดั อยา่ลืมนะครับวา่เด็กของเราตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นการท่ีเราฝึกให้
เขาท าอะไรได้ตวัเองนะครับ อาบน ้ า แปรงฟัน ถูสบู่ แต่งตวัในชีวิตประจ าวนันะครับ ท่ีเป็น Diary 
living skill ก็จะท าใหเ้ด็กสามารถพฒันาตวัเองไดม้ากข้ึน แลว้ส่ิงเหล่าน้ีก็จะเกิดเป็นทกัษะชีวิต ในกรณี
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ท่ีของเด็กโตนะครับ อยา่งลูกชายนะครับ ผมฝึกให้เขาช่วยเหลือตวัเอง แมก้ระทัง่เร่ืองการท าอาหารกิน
เอง การท าอาหารรับประทานเอง เป็นเร่ืองท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งท าได ้เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะไปพึ่งพา
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างไร การช่วยเหลืองานบา้น การดูแลงานในบา้น การดูแลห้องนอนของตนเองการจดัโต๊ะ 
เกา้อ้ีของตนเอง เหล่าน้ีก็คือภาพของทกัษะในการช่วยเหลือตวัเองครับ 

ทกัษะในการรับรู้ ค  าวา่รับรู้หมายความวา่ในเร่ืองของระบบประสาทสัมผสั เพราะวา่ใน
เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีปัญหาของระบบประสาทสัมผสั ท่ีเรียกว่า sensory integration นะครับ 
เด๋ียวน้ีเรามีนกักิจกรรมบ าบดัท่ีเขา้มาช่วยจดักิจกรรมส่งเสริม ให้จะเห็นวา่เด็กของเราหลายคน เวลาไป
เดินในห้างสรรพสินคา้บางคนเอามือปิดหู บางคนไปเดินท่ีสนามกีฬาในโรงเรียนเอามือปิดตานะครับ 
บางคนพอเราเขา้ไปแตะตวัเขา ไปจบัมือเขา เขาร้องกร๊ีดเลยครับเพราะว่าเขามีความบกพร่องในเร่ือง
ของระบบประสาทสัมผสั คือมนัตอบสนองค่อนขา้งไวกวา่ปกติหรือวา่ชา้กวา่ปกติ ยกตวัอยา่ง อยา่งลูก
ชายผมเวลาเดินไปในหา้งสรรพสินคา้เม่ือตอนเด็กๆ นะครับ เขาจะร้องกร๊ีดแลว้เอามืออุดหู คนไม่รู้นึก
วา่เด็กไดรั้บอนัตรายหรือวา่อุบติัเหตุอะไร ก็จะเขา้มาดูนะครับ ก็อยากจะมาช่วย ปรากฏไม่มีอะไรเลย 
อยู่ดีๆ ก็เป็น ตอนแรกผมก็ไม่รู้เหตุผล ก็มองหาสาเหตุไม่เจอ ในท่ีสุดผมก็รู้ว่าเป็นความบกพร่องใน
เร่ืองประสาทสัมผสั ท่ีเขารับเสียงอะไรไดเ้ร็วกวา่คนปกติโดยทัว่ไปหลายเท่า พอเสียงมากระทบ เขาก็
เกิดการ alert หรือวา่ต่ืนเตน้ ควบคุมตวัเองไม่ได ้น่ีก็เป็นปัญหา เราเคยมีเด็กออทิสติกในต่างประเทศ ซ่ึง
ก็เป็นงานวิจยัเร่ืองหน่ึง เขาพบว่ามีผูห้ญิงออทิสติกคนหน่ึงขณะน้ีเขาดูเหมือนปกติแลว้ แต่ตอนเด็กๆ 
ทุกคร้ังท่ีอยูใ่นบา้น เวลาฝนตกเธอก็จะกรีดร้องอยูต่ลอดเวลาแลว้ร้องดงัมากนะครับ จนคนท่ีบา้นทน
ไม่ไหวก็เลยพยายามท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือเขา ในท่ีสุดก็พาไปหาคุณหมอท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองของการ
ฟัง ปรากฏว่าเขาก็มีการทดสอบ ก็พบว่าว่าเด็กคนน้ีตอบสนองต่อเสียงค่อนขา้งไวกว่าปกติ ก็เลยท า
โปรแกรมข้ึนมาวา่ใหอ้ดัเสียงของฝนตก แลว้ใส่เขา้ไปในไฟล ์แลว้ใส่หูฟังใหเ้ด็ก เด็กก็ฟังไปเร่ือยๆ วนั
ละนิดวนัละหน่อย ปรากฏวา่ระยะหลงัพอฝนตกเธอก็ไม่กรีดร้องอีกเลย ตอนหลงัพอเธอสามารถเรียนรู้
ไดเ้ธอก็เขียนบทความข้ึนมาบทหน่ึง แลว้เธอก็บอกวา่เหตุผลหน่ึงท่ีเธอส่งเสียงกร๊ีดร้องเพราะวา่ช่วงท่ี
ฝนตกเธอมีความรู้สึกว่าเธอเจ็บระบมในหูไปหมดเลย เหมือนกบัว่าหูจะระเบิด หรือจะแตกอะไร
ท านองนั้น นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่เร่ืองของระบบประสาทสัมผสัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก เพราะฉะนั้น
เด็กมีพฤติกรรมแบบนั้นมาเป็นเพราะว่าเธอปกป้องตัวเองไม่ได้ เพราะร่างกายเธอไม่ท าให้เธอ
ตอบสนองอย่างนั้น ส่ิงเหล่าน้ีก็คงตอ้งปรับพฤติกรรม อย่างลูกชายผมตอนหลงัผมก็เอาจุดอ่อนมา
พฒันาพบโดยบงัเอิญ พอเรารู้เขามีปัญหาต่อเสียงบางเสียง แต่เขาก็ชอบเสียงบางเสียง เช่น เสียงของ
เปียโน แล้วก็ฝึกเขาเล่นเปียโน ฝึกเขาเล่นอิเล็กโทน แล้ววนัน้ีฝึกให้เขาเล่นระนาด เล่นดนตรีไทย 
ปรากฏพฤติกรรมเหล่าน้ีหายไป แลว้ก็กลายเป็นเร่ืองความสามารถพิเศษข้ึนมา เพราะฉะนั้นจะเห็นได้
วา่วธีิคิดในเร่ืองการช่วยเหลือเด็กออทิสติก ก็คือวา่จะตอ้งเขา้ใจเขาอยา่งลึกซ้ึง  
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อีกทกัษะหน่ึงท่ีผมคิดวา่ส าคญัก็คือเร่ืองของทกัษะทางสังคมนะครับ ทกัษะทางสังคมก็
หมายความว่า ในเม่ือเด็กเรามีความบกพร่องเล่นกบัเพื่อนไม่เป็น เขา้กฎเกณฑ์กติกากบัคนอ่ืนไม่ได้
เพราะไม่เขา้ใจ เราก็ตอ้งมีการฝึกทกัษะดา้นน้ี ก็โดยพาให้เด็กเขา้ไปเรียนกบัเด็กทัว่ไป เขา้ไปเล่นกบั
เด็กคนอ่ืนๆ ในสังคม เขา้ไปในชุมชน เพราะฉะนั้นเวลาเราพาลูกไปตามพื้นท่ี ออกไปท่องเท่ียวต่างๆ 
เหล่าน้ี หน้าท่ีของคุณพ่อคุณแม่จะตอ้งกระตุน้ให้เด็กท าตามกติกาสังคม ให้รู้จกัเขา้แถวรอคิวกนั รู้ว่า
เม่ือมีใครเอาของมาให้ก็ตอ้งขอบคุณ จะยกมือไหวก้็ได ้จะกล่าวขอบคุณก็ได ้ส่ิงเหล่าน้ีก็จะท าให้เด็ก
ปรับตวัเขา้กบัสังคม แต่ท่ีจะตอ้งเขม้ขน้มากในเด็กเล็ก หรือเด็กกลาง หรือเด็กโตบางคน ก็คือในเร่ือง
ของการมองสบตา เพราะฉะนั้นก็จะเห็นในภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีเราดูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กออทิสติก หรือ
ในภาพยนตร์ทัว่ไปท่ีมีฉากเด็กออทิสติกเป็นตวัประกอบ จะมีอยูฉ่ากหน่ึงท่ีคุณครูสอนเด็กแลว้คุณครูก็
บอกวา่ look at my eye ก็คือมองตาครูทุกคร้ัง เพราะฉะนั้นเวลาทุกคร้ังท่ีเราจะเห็นวา่พ่อแม่เด็กออทิ
สติกส่วนใหญ่ จะจบัหนา้ลูกไวแ้ลว้ก็ให้มองมาท่ีสายตาพ่อแม่ น่ีก็คือการฝึกให้มองสบตาซ่ึงระยะแรก
จะตอ้งท าแบบเขม้ขน้ แต่ต่อไปเด็กเขาก็จะมี eye contact มากข้ึน ประโยชน์ของการท่ีเด็กมองสบตาก็
คือเด็กสามารถท่ีจะรับรู้วา่มีคนหน่ึงท่ีอยูต่รงหนา้ สามารถท่ีจะส่ือสารกบัคนอ่ืนๆ ไดใ้นอนาคต แลว้ก็
เขา้ใจ แลว้ก็อยูร่่วมกบัคนอ่ืนได ้เพราะฉะนั้นในเร่ืองของการมองสบตาก็เป็นอีกทกัษะหน่ึง 

ทกัษะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ก็คือ
เร่ืองของความแขง็แรงของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ หลายคนบอกวา่สมาธิสั้น แต่แรงดีนะครับ วิ่งกระโดดทั้ง
วนัท าไมจะไม่แข็งแรง แต่ถา้ท่านวิเคราะห์ให้ดีท่านจะเห็นว่าเด็กของเราจะขาดในเร่ืองของประสาท
สัมผสั เพราะฉะนั้นช่วงหลงัทางมูลนิธิออทิสติกไทยก็เลยพฒันานวตักรรมการสอนชุดหน่ึงข้ึนมา
เรียกวา่ การพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กออทิสติก ซ่ึงปี พ.ศ. 2549 เราไดรั้บรางวลัเหรียญ
เงินจากคุรุสภา ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนหน่ึงนวตักรรม เพราะเราท าวิจยัแลว้ก็เอากิจกรรมฝึกทกัษะการ
เคล่ือนไหวมาประสมเขา้กบั ประสานกบักลไกการพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ ปรากฏวา่เด็กของเราเดิน
ได้ดีข้ึน เดินอย่างมั่นคงมากข้ึน ควบคุมตนเองได้มากข้ึน สุขภาพแข็งแรงข้ึน การเรียนรู้ดีข้ึน 
เพราะฉะนั้นในเร่ืองทกัษะกลไกกลา้มเน้ือมดัใหญ่มีความส าคญัมาก 

การฝึกทกัษะดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็กนะครับ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็จะท าให้เด็กมีประสาทสัมผสัท่ี
ดี เพราะฉะนั้นถา้เรากลา้มเน้ือมดัเล็กไม่ดีเด็กเขียนหนงัสือไม่ได ้เพราะฉะนั้นกิจกรรมศิลปะทั้งหลาย
ทั้งปวงท่ีคุณพ่อคุณแม่จะฝึกให้ลูกเป็นเร่ืองส าคญัเพราะจะท าให้เด็กสามารถใช้น้ิว ใช้มือได ้แล้วมี
ประสาทสัมผสัท่ีดี แลว้ก็มีผลกระทบถึงเร่ืองของการท างาน การฝึกอาชีพไดด้ว้ย 

ทกัษะเร่ืองของการส่ือสาร การส่ือสารเป็นขอ้จ ากดัของเด็กออทิสติก เพราะฉะนั้นถา้เรา
จะฝึกให้เด็กออทิสติกพูด เราตอ้งมีกิจกรรม คุณพ่อคุณแม่จะตอ้งฝึกให้ลูกพูดนะครับ จะตอ้งคุยกบัลูก
ใหม้ากข้ึน แลว้อาจจะตอ้งพาไปหาผูเ้ช่ียวชาญ อาจจะเป็นครูสอนพดูหรือวา่อาจจะเป็นนกัแกไ้ขการพูด 
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ซ่ึงมีอยูต่ามโรงพยาบาลทัว่ไป 
ทกัษะการรับรู้ การเรียนรู้ ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองของวิชาการ การสังเกต การจ าแนกแยกแยะ 

การนับ การค านวณ การอ่าน การเขียน ส่ิงเหล่าน้ีเด็กสามารถเรียนได้โดยเราจะตอ้งมีการออกแบบ
โปรแกรม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเด็กออทิสติกจะตอ้งไดรั้บการฝึกอย่างต่อเน่ือง ทั้งหมดน้ีท่ีกล่าวมาก็
เพราะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพวา่เราจะตอ้งฝึกอะไร แต่เวลาเราสอนจริงๆ เราจะออกแบบมา
ในรูปแบบของ Individual in program หรือวา่แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ก็หมายถึงวา่ เด็กแต่ละ
คนจะมีแผนของตวัเองโดยเอาทกัษะทั้งหมดมาบูรณาการแลว้จดักิจกรรมการเรียนการสอน เวลาทาง
มูลนิธิออทิสติกไทยไปพบกลุ่มพ่อแม่ต่างจงัหวดั เราก็จะมีโปรแกรมอนัหน่ึงคือเร่ืองการเขียนด้วย
กระดาษแผน่เดียว ซ่ึงไดผ้ลอยา่งดีทีเดียว คุณพอ่คุณแม่หลายคนก็สามารถเล่นอยา่งมีเป้าหมายแลว้ก็เด็ก
ก็สามารถตอบสนองได ้พฒันาการเด็กก็ดีข้ึน กระดาษแผน่เดียวเรามีหวัขอ้ประมาณหา้หวัขอ้ 

หวัขอ้แรกก็คือช่ือกิจกรรม เช่น เราจะสอนลูกการใชช้อ้นในการรับประทานอาหาร เราก็
เขียนไปวา่ การฝึกการรับประทานอาหาร 

อนัท่ีสองคือ วตัถุประสงค ์ฝึกใหเ้ด็กตกัอาหารทานดว้ยตนเองได ้
ส่ือการสอน ขอ้ท่ีสามก็คือ ชอ้น และซ่อม หรืออาจจะเป็นชอ้นอยา่งเดียวก็ได ้
ขั้นท่ีส่ีก็เขียนวา่ขั้นตอนการสอน ซ่ึงตรงน้ีเราจะตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบ ก็คือ

การแบ่งขั้นตอนการสอนเป็นขั้นยอ่ยๆ ท่ีเรียกวา่ task analysis หรือวา่การวิเคราะห์งาน การแบ่งเป็นขั้น
ย่อยก็คือ ขั้นท่ีหน่ึงท าอย่างไร ขั้นท่ีสองท าอย่างไร ขั้นท่ีสามท าอย่างไร ถา้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ชัด
แลว้ก็ฝึกใหลู้กท าตาม step เป็นขั้นตอนเด็กก็จะท าเองได ้

หวัขอ้ท่ีส่ีก็คือเร่ืองของการประเมินผล ก็คือจากการสังเกตนะครับ 
หวัขอ้ท่ีห้า ก็คือผลการสอน ก็บนัทึกเลยว่าลูกท าเองไดไ้หม ยงัตอ้งช่วยไหม ถา้เราท า

อย่างน้ีวนัละคร้ังต่อหน่ึงกิจกรรม แลว้ก็ท  าหลายๆ กิจกรรมทุกวนัๆ เราจะมี portfolio หรือว่า แฟ้ม
สะสมพฒันาการลูกซ่ึงจะท าให้เราสามารถวางแผนการสอนแล้วช่วยเหลือลูกได้ดี น่ีก็คือแนวทาง
กวา้งๆ ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกนะครับ 

สุดทา้ย ก็อยากจะเรียนใหอ้าจารยท์ราบวา่จากประสบการณ์กวา่เกือบยี่สิบปีท่ีเราท างาน
ทางดา้นเด็กออทิสติก เราพบวา่เด็กกลุ่มน้ีมีอจัฉริยะภาพเป็นของตนเอง ถา้เขาไดรั้บโปรแกรมท่ีถูกตอ้ง
ตั้งแต่เล็ก แลว้ก็ผูใ้หญ่เขา้ใจเขา แลว้สามารถช่วยเหลือเขาไดอ้ย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นโปรแกรม
การฝึกตรงน้ี ผมก็คิดว่าพ่อแม่จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ตน้ ผมคิดว่าเด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้ไดถึ้งระดบั
มหาวทิยาลยัหรือวา่มีสามารถจะประกอบอาชีพได ้ 

ผมอยากจะฝากวา่หลกัการไวว้่า คุณพ่อคุณแม่ตอ้งท่องคาถา 4 อ คือ อดทน อบอุ่น เอา
ใจใส่ แลว้ก็ใหโ้อกาส แลว้ก็จะตอ้งร่วมมือกบัคุณพ่อคุณแม่แลว้ก็ชุมชน ถา้เราใชส้องหลกัการรวมกนั
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ได ้เด็กของเราก็จะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ เป็นมนุษยท่ี์มีศกัด์ิศรี พึ่งตนเองได ้แลว้ก็ไม่เป็นภาระของ
สังคม ผมคิดว่าอาจารยค์งพอจะมองเห็นภาพท่ีชดัเจนของเด็กออทิสติกนะครับ มองเห็นทิศทางการ
ช่วยเหลือเด็กออทิสติก แลว้ก็มองเห็นเร่ืองแนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติก รวมทั้งแหล่งบริการซ่ึง
ทางมูลนิธิเรายินดีท่ีจะให้ค  าปรึกษาแนะน า แมว้า่บางเร่ืองบางกรณีเราให้บริการไม่ได ้เราก็จะแนะน า
ไปยงัเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคม ชมรมหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ก็
อยากจะใหทุ้กคนในสังคมหนัมามองเร่ืองของเด็กออทิสติก แลว้ก็สนบัสนุนกิจกรรมของเด็กออทิสติก 
ใหเ้ด็กออทิสติกไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกบัคนทัว่ไปไดอ้ยา่งเท่าเทียม แลว้ก็อยา่งทัว่ถึงครับ  

ดร.วชิญะ นาครักษ์ 
ขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างมากนะครับ ท่ีไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัเด็กออทิสติกใน

แนวลึก เป็นขอ้มูลท่ีละเอียดมากเลยครับ และก็เช่ือว่าน่าจะเป็นโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมมาก และ
เป็นประโยชน์ต่องานวจิยัเป็นอยา่งมากครับ 
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13. ถอดเทปการสัมภาษณ์ อาจารย์วปินา จันวัฒนาเดชากุล19 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย  

ประเด็นการสัมภาษณ์เก่ียวการจดัการเรียนการสอนคนตาบอดในประเทศไทย คือ
โรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนร่วม การเข้าเรียน รวมทั้ งปัญหาและอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ข 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะ วนัน้ีเราจะมาพูดถึงการจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการทางสายตาของประเทศ

ไทยนะค่ะอาจารยค์่ะ สมมติวา่ผูพ้ิการทางสายตาเราแบ่งออกเป็นสองประเภทก็แลว้กนันะค่ะอาจารยค์่ะ 
ประเภทแรกก็คือพิการมาแต่ก าเนิดเลย เรียกวา่เป็นภาษาง่ายๆ เกิดมาก็ตาบอดเลย ทีน้ีเขาจะหมดโอกาส
เลยไหมค่ะท่ีจะเล่าเรียน หรือว่าตั้งแต่เกิดมา พอพ่อ แม่ รู้แลว้ว่าพิการก็เล้ียงดูกนัมา ทีน้ีถึงวยัท่ีจะเล่า
เรียนการศึกษาตั้งแต่ระดบัเด็กเล็กจนกระทั้งจบมหาวทิยาลยั มนัมีการศึกษาแต่ละช่วง อยา่งไร 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
จะเรียนให้ทราบว่า คือเม่ือสมัยก่อนนั้นนะค่ะ ก็อาจจะเป็นไปได้ท่ีจะหมดโอกาส 

เพราะวา่ถา้ยอ้นไปประมาณ 30 กวา่ปีท่ีแลว้ พอ่ แม่ ท่ีพอเขาทราบวา่มีลูกเป็นคนตาบอดก็จะอบัอาย คือ
ชาวบา้นวา่เป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเราหรือเปล่าท าไมมีลูกเป็นคนตาบอดก็จะให้ลูกอยูแ่ต่ในบา้นนะ
ค่ะ แต่พอมาระยะหลงัก็ค่อนขา้งท่ีจะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาแลว้เพราะวา่ก็คือ พ่อแม่บางท่านเม่ือ
ทราบว่าลูกเป็นคนตาบอด บางท่านก็อาจจะส่งลูกไปเรียนท่ีโรงเรียนปกตินะค่ะ โรงเรียนอนุบาล 
เพื่อท่ีจะไปฝึกทกัษะต่างๆ อะไรอยา่งน้ีนะค่ะ พอจากนั้นแลว้ พอ่แม่ส่วนใหญ่ท่ีทราบมาคือเม่ือทราบวา่
ลูกตาบอดแล้วบางท่านก็พาไปพบแพทย ์ส่วนใหญ่จะพาไปพบแพทยท่ี์โรงพยาบาลรามา พอไปพบ
แพทยต์รงนั้นพยาบาลก็จะแนะน าวา่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยูต่รงขา้มนะ ก็เขา้ไปเรียนค่ะ ก็จะไดมี้
โอกาสเขา้เรียนค่ะ อยา่งยกตวัอยา่ง อยา่งตวัดิฉนัเองก็คือไม่ไดต้าบอดตั้งแต่ก าเนิด เผอิญวา่ก็คือตาบอด
ตอนอายุประมาณสัก 3 – 4 ขวบแลว้นะค่ะ เพราะวา่เป็นโรคตาแดง ตอนนั้นช่วงระยะนั้นโรคตาแดง
ระบาดมากและเผอิญวา่ตวัดิฉนัเองก็มีโรคแซกซ้อนดว้ย ก็คือโรคปอดบวมนะค่ะ ตอนแรกไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลศิริราช พอไม่หายก็ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลรามา ทีน้ีวา่พอไปรักษาตรงนั้นทางโรงพยาบาล
ก็แนะน าเหมือนกนัวา่ใหเ้ขา้โรงเรียนตรงกนัขา้งกบัโรงพยาบาล 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อนัน้ีหมายถึงวา่โรงเรียนท่ีสอนคนตาบอดโดยเฉพาะใช่ไหมค่ะอาจารย ์

                                           
19 สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 7 มิถุนายน 2554 
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อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ใช่ค่ะ ทีน้ีวา่ทุกท่ีตอนน้ีท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดก็จะมี ไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพฯ ก็จะมี

ต่างจงัหวดัดว้ยนะค่ะ เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็น พ่อแม่อาจจะไดรั้บค าแนะน าจาก
ญาติหรือจากทางกรมประชาสงเคราะห์ เดิมนะค่ะ ซ่ึงตอนน้ีเป็นกระทรวงการพฒันาสังคมนะค่ะทีน้ีก็
เลยได ้คนตาบอดบางคนท่ีมีโอกาสไดเ้รียนไดศึ้กษาก็จะไดจ้ากตรงนั้นนะค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ แลว้จ านวนโรงเรียนกบัจ านวนผูพ้ิการทางสายตา ถา้มาเปรียบเทียบกนัแลว้จ านวน

โรงเรียนยงัขาดอยูห่รือเปล่าค่ะส าหรับประเทศไทยในเวลาน้ีนะค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ขาดเยอะมากเลยค่ะ เพราะวา่โรงเรียนตอนน้ีมีทั้งหมด 11 แห่งซ่ึงบอกกบัอาจารยต์รงๆ 

และรวมถึงท่านผูฟั้งดว้ยนัน่ก็คือภายใน 11 แห่ง ของรัฐมีเพียง 2 ท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดั
เชียงใหม่เท่านั้นนะค่ะ นอกนั้นอีก 9 แห่งก็เป็นของเอกชน ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชน อาจจะเป็นมูลนิธิเป็น
คนตั้งเองซ่ึงเป็นมูลนิธิของคนตาบอดเองเป็นคนตั้งหรือองคก์รเอกชนอ่ืนๆ เป็นคนตั้งข้ึนมา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ ตอนน้ีโรงเรียนท่ีอาจารยบ์อกว่ามีโรงเรียนส าหรับสอนคนตาบอด เลย 11 แห่ง ทีน้ี

อยากจะเรียนถามท่านอาจารยว์่าถา้คนพิการทางสายตาไปเรียนโรงเรียนทัว่ๆ ไปไดไ้หมค่ะ เหมือน
คลา้ยๆ เป็นโรงเรียนร่วมอยา่งน้ีนะค่ะ เป็นไปไดไ้หมค่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
เป็นไปไดค้่ะ เพราะว่าทางรัฐบาลก็ส่งเสริม แต่วา่มนัมีขอ้จ ากดัตรงท่ีวา่คือในความคิด

ของดิฉันเองนะค่ะ ก็คือว่ารัฐบาลส่งเสริมให้คนตาบอดเรียนร่วมตั้งแต่เด็ก แต่ว่าโดยมีศูนยก์ารศึกษา
พิเศษเป็นหลกั หรือใหก้ารฟ้ืนฟูในระยะแรกเร่ิม ซ่ึงจริงๆ แลว้มีความคิดวา่ถา้จะให้คนตาบอดมีทกัษะ
ท่ีดีหรือวา่มีทกัษะในการเรียนร่วมท่ีดีหรือวา่มีทกัษะในการใชชี้วิตในสังคมท่ีดีตั้งแต่แรก จริงๆ ถา้ให้
อยูใ่นโรงเรียนสอนคนตาบอดตั้งแต่เล็กแลว้ออกมาเรียนร่วมขา้งนอก ดิฉนัคิดวา่น่าจะดีกวา่ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยอ์ยากจะให ้Start ใหโ้รงเรียนเฉพาะทางก่อนก็คือโรงเรียนสอนคนตาบอดเฉพาะ

ทางซะก่อนแลว้ก็ถึงออกมาเรียนโรงเรียนร่วม ใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ใช่ค่ะ เพราะวา่ดิฉนัเองก็เรียนอยูใ่นโรงเรียนเฉพาะทางก่อนแลว้ก็ค่อยไปเรียนร่วมขา้ง

นอก เพราะวา่ ถา้เกิดวา่เรียนในโรงเรียนร่วมเลยเด็กก็จะปรับตวัไม่ไดแ้ละก็จะไม่มีทกัษะในการอ่าน
เขียนอกัษรเบรลล์ และก็ทกัษะใน O and M ก็คือทกัษะในการช่วยเหลือตนเองเบ้ืองตน้นะค่ะก็จะไม่มี
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ตรงน้ี 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะอาจารยบ์อกว่าควรจะเรียนโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนท่ีส าหรับคนตา

บอดโดยเฉพาะก่อน อาจารย์คิดว่าควรจะเรียนถึงระดับไหนล่ะ แล้วก็ถึงจะปล่อยให้ออกไปเรียน
โรงเรียนร่วมได ้

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
น่าจะเป็นระดบัมธัยมตน้นะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คือ ม.3 ใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ใช่ค่ะ แต่ตอนน้ี ช่วงน้ีส่วนใหญ่เขาก็จะเนน้ไปท่ีระดบัประถมซ่ึงดิฉนัคิดวา่เด็กเขาก็ยงั

เล็กไป และการท่ีเด็กเขา้ไป ม.ตน้ ก็จะยงัปรับตวัไดไ้ม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยห์มายความว่าเวลาน้ีท่ีโรงเรียนเฉพาะทาง โรงเรียนสอนคนตาบอดจะมีการ

ใหบ้ริการถึงแค่ระดบัประถมเท่านั้นใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ใช่ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอหลงัจากนั้นก็จะไม่มีแล้วระดบัมธัยมอะไรอย่างน้ีไม่มีแลว้ มหาวิทยาลยัก็ไม่มีใช่

ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
มหาวทิยาลยัไม่มีค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
สูงสุดก็คือระดบัประถมโรงเรียนสอนคนตาบอดแลว้ก็ต่อจากนั้นอยากต่อก็ตอ้งไปต่อท่ี

โรงเรียนร่วมใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ใช่ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
จากน้ีเขาจะไปเรียนระดบัมธัยม อาชีวะอะไรก็วา่กนัไปอยา่งนั้นใช่ไหมค่ะ 
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อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ใช่ถูกตอ้งค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แล้วอาจารยค์่ะถ้าเรายอ้นกลบัไปท่ีอนุบาลผูพ้ิการทางสายตา อาจารยบ์อกว่าอาจารย์

พิการภายหลงัไม่ไดม้าแต่ก าเนิด อาจารยพ์ิการตอนประมาณ อายุ 3 ขวบ 4 ขวบเน่ียนะค่ะ แลว้ก็ตอน
อนุบาลอาจารยเ์รียนท่ีไหนค่ะอาจารยค์่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
คือตอนแรกเน่ียนะค่ะ พอคุณแม่ทราบว่าดิฉันเป็นคนตาบอด ท่านก็พาไปท่ีโรงเรียน

สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เผอิญว่าดิฉนัป็นคนระนอง แต่ว่าช่วงนั้นในจงัหวดัภาคใตย้งัไม่มีโรงเรียน
สอนคนตาบอดเลย พึ่งมามีประมาณปี 28 แต่วา่เผอิญวา่ดิฉนัเขา้ไปกรุงเทพฯประมาณ 20 นะค่ะ พอไป
ติดต่อโรงเรียนแลว้ตอนนั้นทางโรงเรียนเต็มอยู ่ยงัไม่สามารถท่ีจะรับเด็กเขา้ไดต้อ้งรอประมาณปีหนา้
ถึงจะรับไดน้ะค่ะ คุณแม่ก็เลยพาไปฝึกทกัษะในการใช้ชีวิตร่วมกบัเด็กปกติท่ีโรงเรียน เป็นโรงเรียน
อนุบาลท่ีระนองนะค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คลา้ยๆ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอะไรประมาณน้ีใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ใช่ค่ะ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ก็ได้ฝึกสอน ได้สอนเขียน ก.ไก่ เป็นตัวของปกตินะค่ะ 

ตวัอกัษรปกตินะค่ะ และก็ไดรั้บทราบถึงความเป็นอยู ่มีการใชชี้วติร่วมกบัคนปกติ เด็กปกตินะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ตอนเด็กๆ อนุบาลเวลาหัดเขียน ก.ไก่ ส าหรับคนพิการทางสายตาน่ีตอ้งใช้อกัษร

เบรลลห์รือยงัค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
พอมาเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯก็ตอ้งใชเ้ลยค่ะ เร่ิมเลยค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ถึงจะจะเร่ิมเรียนอกัษรเบรลล์ใช่ไหมค่ะ เด็กๆ เราก็ไดแ้ต่ท่อง ก – ฮ อะไรอยา่งนั้น A, 

B, C, D ใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ค่ะ แต่วา่อยา่งอนุบาลของโรงเรียนสอนคนตาบอดเน่ียทุกแห่งก็จะตอ้งท่องจุดอยา่งเช่น 

ก. 1, 2, 4, 5 ข.1, 3 คือเรียงตวัอกัษรเหมือนปกติ ก. ข. แต่วา่คือเด็กทัว่ไปจะท่อง ก.เอ๋อ ก.ไก่ ข.ไข่ในเลา้ 
แต่วา่ของคนตาบอดเขาจะท่องจุดดว้ย ก. 1, 2, 4, 5 ข.1, 3 ค. 1, 3, 6 ซ่ึงจะให้เด็กสามารถท่ีจะน าไปใช้
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ในการเขียนได ้และก็อ่านได ้
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ ตอนน้ีโรงเรียนเฉพาะทางท่ีวา่ 11 โรง จะเร่ิมรับเด็กอนุบาลตั้งแต่อายุเท่าไหร่กระทัง่

จบ คือเม่ือก้ีทราบแลว้ค่ะวา่สูงสุดคือประถมศึกษา ตอนน้ีตอนรับเร่ิมตั้งแต่อายเุท่าไหร่ค่ะ  
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ตอนน้ีก็คงจะตามเกณฑข์องเด็กทัว่ๆ ไปแลว้นะค่ะ น่าจะประมาณสัก 4 ขวบ 5 ขวบ แต่

วา่เม่ือก่อนนั้น คือคนตาบอดก็อยา่งท่ีดิฉนัไดเ้รียนไวน้ะค่ะวา่ พ่อแม่ก็ไม่ทราบวา่ลูกตาบอดแลว้เราไป
ท ายงัไง ก็เลยตาบอดตอนนั้นก็จะอายโุตแลว้ ตอนท่ีดิฉนัเขา้โรงเรียนอนุบาลแหวนก็อาย ุ7 ขวบแลว้ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็จะชา้กวา่เพื่อนไป 3 ปี 2 ปี 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
แต่ตอนน้ีพอ่แม่ก็พอจะรับทราบขอ้มูลบา้งแลว้ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนน้ีก็เร่ิมรู้กนักวา้งขวางข้ึน 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ค่ะ  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ เพราะฉะนั้นอาจารยก์็เลยแนะน าวา่ ถา้รู้วา่พิการทางสายตาควรจะไปเรียนโรงเรียน

เฉพาะทางก่อน พอหลงัจบจากโรงเรียนเฉพาะทางแลว้ก็ถึงจะไปต่อมธัยม ประถม อาชีวะอะไร ไปต่อ
มธัยมโรงเรียนร่วมก็วา่กนัไป 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
แลว้ก็ตามดว้ยอุดมศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอกก็แลว้แต่ความสามารถของเด็กคนตา

บอดคนนั้น 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ีสมมติวา่เด็กคนหน่ึงเขาเรียนจบโรงเรียนเฉพาะทางแลว้ หมายถึงวา่โรงเรียนสอนคน

ตาบอด แลว้เวลาไปสมคัรโรงเรียนร่วมยากไหม และก็โรงเรียนกีดกนัไหมบอกว่าแบบไม่อยากให้เขา้
เลยอะไรอยา่งน้ี มีปัญหาไหมค่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
คือตอนน้ีส่วนใหญ่ทางโรงเรียนร่วมเขาจะมีโรงเรียนท่ีเคยรับนกัเรียนตาบอดเขา้ก็มีบา้ง

อยูแ่ลว้นะค่ะ 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ หมายถึงวา่ถา้มาโรงเรียนน้ีส่วนใหญ่เขาจะรับเลยใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ค่ะ แต่วา่ตอ้งสอบแข่งขนันะค่ะ แต่วา่การปฏิเสธก็จะมีน้อยกวา่โรงเรียนท่ียงัไม่เคยรับ

เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนท่ีเขาอยู่ในท้องถ่ินและก็ไม่สะดวกมาเรียนในจงัหวดัท่ีมีหรือว่าใน
กรุงเทพฯเองนะค่ะ ก็สามารถท่ีจะไปสมคัรและก็ถา้เกิดถูกปฏิเสธอยา่งไร อนัน้ีก็จะตอ้งใชม้าตรการใน
การใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีออกมาใหม่ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คือตามปกติแลว้เน่ียโรงเรียนจะปฏิเสธไม่ไดใ้ช่ไหมค่ะตามท่ีอาจารยบ์อก หมายถึงว่า

ตามกฎหมายแลว้โรงเรียนจะปฏิเสธไม่ได ้ถา้สมมติวา่เขามีความสามารถสอบไดต้ามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนดใช่ไม่ค่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ถูกตอ้งค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้นอนัน้ีก็ ถา้โรงเรียนท่ีรับเด็กพิการทางสายตาเป็นประจ าอยูแ่ลว้ก็จะไม่ค่อยมี

ปัญหาใช่ไหมค่ะ ทีน้ีระหวา่งท่ีนกัเรียนไปเรียน คือแน่นอนนอ้งๆ ถา้อยูใ่นโรงเรียนเฉพาะทางเขา้ใจวา่
เคร่ืองไม้เคร่ืองมืออุปกรณ์อะไรต่างๆ โรงเรียนคงจะมีให้ ทีน้ีถ้าสมมติเราไปเรียนโรงเรียนร่วม 
อย่างเช่น สมมติไปเรียนสวนกุหลาบหรือว่าไปเรียนท่ีโรงเรียนอะไรก็แลว้แต่ส่ิงอ านวยความสะดวก
พวกน้ีผูป้กครองตอ้งหาไปเองหรือวา่ทางโรงเรียนตอ้งจดัเตรียมให้ค่ะ เอาอย่างน้ีก่อนค่ะ อาจารยค์่ะ 
พอดียงัมองไม่เห็นภาพนะสมมติวา่คนพิการทางสายตาหน่ึงคนเขา้ไปเรียน อุปกรณ์ท่ีส าคญัส าหรับการ
เรียนของเขาคืออะไรค่ะท่ีจะใหเ้ขาเรียนหนงัสือได ้

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
อุปกรณ์อยา่งแรกเลยนั้นก็คือส่ือการเรียนเป็นอกัษรเบรลล์ และก็อยา่งท่ีสองเด๋ียวน้ีก็ใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อส าหรับท ารายงานหรือวา่ท าการบา้นนะค่ะ คือแต่วา่ส่ืออุปกรณ์ท่ีเป็นอกัษรเบรลล์นะ
ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะไดรั้บความช่วยเหลือจากโรงเรียนเฉพาะทางท่ีเด็กนกัเรียนตาบอดคนน้ีเคยเขา้ไปเรียน
มาก่อน อย่างเช่นนะค่ะ สมมติว่ามีเด็กพิการคนหน่ึงเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯก็จะช่วยเหลือเร่ืองการพิมพจ์ากตวัอกัษรปกติเป็นอกัษรเบรลล์ให ้
และก็ช่วยคุมสอบ คือหมายถึงวา่การสอบ ก็สอบเหมือนกบัเพื่อนๆ ท่ีเป็นเด็กปกตินะค่ะ เพียงแต่วา่แยก
หอ้งสอบก็คือเพื่อนสอบห้องสอบ แต่วา่เราแยกสอบ ห้องสอบขา้งๆ อยา่งน้ีค่ะ แต่วา่ก็ใชเ้วลาเดียวกนั
ขอ้สอบมาตรฐานเดียวกนั แต่โดยท่ีมีขอ้สอบเป็นอกัษรเบรลล์ เราอ่านแลว้ก็ให้ผูคุ้มสอบซ่ึงมาจาก
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มูลนิธิของคนตาบอดหรือโรงเรียนสอนคนตาบอดช่วยกาค าตอบให้โดยท่ีเราบอกค าตอบเขานะค่ะ
ไม่ใช่เขากาเองนะค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ ตอนน้ีหมายความว่าถา้สมมติว่าในชั้นเรียนนั้น สมมติวา่จะตอ้งเรียนคณิตศาสตร์ก็

หมายความว่านกัเรียน น้องท่ีพิการทางสายตาจะตอ้งเอาต าราคณิตศาสตร์ตรงนั้นไปแปลงเป็นอกัษร
เบรลล์ถูกไหมค่ะ ทีน้ีการแปลงเป็นอกัษรเบรลล์ก็อาจไปท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดว่าช่วยแปลง
หนงัสือเล่มน้ีใหเ้ป็นอกัษรเบรลล ์สมมติวา่หนงัสือมี 20 เล่มก็ตอ้งแปลง 20 เล่มใช่ไหมค่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
บางเล่มใช้อ่านใส่ในเทป ใส่แผน่เสียงไดค้่ะ อย่างเช่นภาษาไทยท่ีเป็นวรรณคดีแต่บาง

วิชาอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ตอ้งพิมพเ์ป็นอกัษรเบรลล์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศทุกภาษาท่ี
เรียนนะค่ะก็ตอ้งพิมพเ์ป็นอกัษรเบรลล ์ส่วนอยา่งสุขศึกษาหรือวา่เป็นวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ก็อ่านลงเทปหรือวา่ลง ซีดี ได ้

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ ตอนน้ีเขา้ใจแลว้แลว้ค่ะอนัน้ี ก็คือมีส่ือสองอยา่งใหญ่ๆ เลย คือ อกัษรเบรลล์กบัเทป

เสียง หนังสือเสียง ตอนน้ีเวลาสอบคือก็เข้าใจแล้วเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีคนพิการทางสายตา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก็มีคนพิการทางสายตามาเรียนเยอะนะ เราก็ใชว้ิธีอ่านใส่เทปเอาแลว้ก็
จะมีอาจารยผ์ูช่้วย ช่วยวงให้ค  าตอบของน้องๆ เขานะค่ะ ทีน้ีระดบัมหาวิทยาลยัค่ะอาจารย ์การเขา้
มหาวิทยาลยั สมมติวา่คนตาบอดคนหน่ึงเขาสามารถพฒันาจนจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและก็
พร้อมท่ีจะเขา้มหาวทิยาลยั ตอนเขา้จะมีปัญหาอะไรไหมค่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ตอนเขา้เน่ียก็มีบา้งเป็นบางสาขานะค่ะ เพราะวา่อยา่งสมมตินอ้งๆ ท่ีเขาอยากจะเขา้สาขา

ทางดา้นสายวิทยห์รือว่าทางดา้นเก่ียวกบัเคร่ืองค านวณอะไรอย่างน้ีนะค่ะ อาจารยผ์ูส้อนก็จะเกรงว่า
เรียนได้หรือเปล่า แต่ว่าบางมหาวิทยาลยัด้านภาษาจริงๆ เรา ทางคนตาบอดเรียนได้อย่างแน่นอน
อาจารยบ์างท่านก็กลวัเหมือนกนั อาจารยผ์ูส้อนบางมหาวิทยาลยัก็กลวัเหมือนกนัว่า อย่างดิฉันท่ีเคย
ประสบมาก็จะเล่าท่ีประสบการณ์ของตวัเองก็คือว่าตอนท่ีเขา้มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงก็เขา้เรียนในเอก
ภาษาต่างประเทศนะค่ะ คือดิฉนัก็สอบผา่นแลว้ก็ถึงสอบสัมภาษณ์อาจารยเ์ขาก็ตกใจแลว้ก็บอกคุณจะ
เรียนไดเ้หรอ เรามีอาจารยฝ์ร่ังดว้ยนะ คือดิฉนัก็เลยบอกวา่ดิฉนัสามารถส่ือสารได ้อาจารยฝ์ร่ังตอ้งข้ึน
กระดาษดว้ยนะ อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เพราะวา่อาจารยฝ์ร่ังกบัแหวนก็น่าจะไม่มีปัญหาค่ะเพราะวา่พอ
เรียนอยู่ท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯเน่ียมีฝร่ังค่อนขา้งเยอะ ทางมหาวิทยาลยัก็ยอมให้เขา้ไป
เรียน อนัน้ีคือยกตวัอยา่งใหท้างอาจารย ์ประสบการณ์นะค่ะ 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอนท่ีอาจารยเ์ขา้ไปเรียนมหาวทิยาลยัแลว้ พวกส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์การ

เรียนการสอนอะไรต่ออะไรทั้งหลายทางมหาวิทยาลยัจดัเตรียมให้หรือเปล่าค่ะหรือว่าทางอาจารย์
จดัเตรียมไปเองอะไรอยา่งไรนะค่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ก็คือ ปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่ทางมหาวิทยาลยัเขาจะมีศูนยบ์ริการการศึกษาส าหรับคนพิการ

ท่ีเขาเรียกวา่ศูนย ์DSS คงคิดวา่ก็คงเคยจะไดย้นิบา้ง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เคยไดย้นิค่ะทางมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก็อยูใ่นโครงการดว้ย 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ถูกตอ้งค่ะ ทีน้ีว่า ณ ปัจจุบนัน้ีคงจะไม่มีปัญญาอะไรในการผลิตส่ือ แต่อยา่งเม่ือก่อนน้ี

นะค่ะ เผอิญว่าดิฉันเขา้มาในมหาวิทยาลยัท่ีตรงนั้นมีศูนยอ์ยู่แล้ว แต่ว่าบางมหาวิทยาลยั ส่วนใหญ่
มหาวทิยาลยัจะไม่มีเหมือนเม่ือก่อนก็เลยอาจจะใชบ้ริการของโรงเรียนเฉพาะทาง บางทีก็ใชอ้าสาสมคัร
เพื่อนช่วยเพื่อน บางคนก็ใชอ้าสาสมคัร พอ่ แม่ ช่วยลูกก็จะเป็นอยา่งนั้นมากกวา่  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะแลว้ตอนท่ีเรียนมหาวิทยาลยัเวลาตอบค าตอบอะไรต่ออะไรก็ยงัใช้วิธีแบบ

เดียวกนัใช่ไหม 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
แบบเดียวกนัค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้อาจารยส์ามารถท่ีจะตอบโดยคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรแบบน้ีไดไ้หมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ตอนนั้นคอมพิวเตอร์ยงัไม่แพร่หลายคือดิฉันตอ้งไปใช้ของศูนยท่ี์เขาให้บริการนะค่ะ 

แต่วา่เด๋ียวน้ีคอมพิวเตอร์ เด็กนกัศึกษาตาบอดก็จะใชก้นัเยอะก็คงจะใช้ในการตอบและก็ปล้ินออกมา 
คืออยา่งบางวชิาท่ีใหใ้ชส้ามารถปล้ินออกมาได ้เป็นขอ้สอบแบบอตันยันะค่ะ มนัก็จะค่อนขา้งท่ีจะง่าย
หน่อย แต่ว่าอย่างสมยัก่อนถา้ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะใชเ้คร่ืองพิมพดี์ด ห้ิวไป ห้ิวมา ในการเรียนอะไร
อยา่งน้ีค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ีอยากจะเรียนถามท่านอาจารยค์่ะวา่ตวัคนพิการทางสายตาเขาก็มีเพื่อนท่ีสายตาดีและ

ก็เขาก็ท ารายงานดว้ยกนัอะไรดว้ยกนันะแลว้ก็สมมติว่าเพื่อนช่ือ ก.ส่งไฟล์รายงานไปให้นอ้งท่ีพิการ
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ทางสายตายบอกวา่ช่วยดูใหห้น่อยอะไรอยา่งน้ี ส่งไปทางอินเตอร์เน็ต Attached ไฟล์ไป ทีน้ีเวลานอ้งท่ี
เขาพิการทางสายตาเวลาเขาเปิดไฟล์เขามีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในคอมพิวเตอร์ไหมท่ีว่าแปลงให้เป็น
สัญญาณเสียงหรือวา่เป็นใหเ้ป็นอกัษรเบรลลโ์ดยอตัโนมติัอยา่งน้ีไปถึงหรือยงัค่ะเทคโนโลยอีนัน้ีนะค่ะ 

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
คืออยา่งน้ีนะค่ะ คอมพิวเตอร์ก็ใชค้อมพิวเตอร์ทัว่ไปก็ซ้ือมา สมมติวา่คนตาบอดอยาก

ไดค้อมพิวเตอร์หน่ึงเคร่ืองเพื่อไวท้  ารายงาน ก็อาจจะไปท่ีพนัทิพยห์รือวา่ไปตามห้างคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ซ้ือคอมพิวเตอร์มา 1 ตวั และก็อาจจะปรึกษากบัทางสถาบนัคนตาบอดเพื่อการวิจยัและพฒันาหรือ
เพื่อนๆ นะค่ะท่ีเขารู้เร่ืองคอมพิวเตอร์วา่เราจะตอ้งลงโปรแกรม Windows อะไรดีถึงจะ Support กบั
โปรแกรมเสียง พอเราซ้ือมาแลว้เราก็ลงโปรแกรมเสียง ทีน้ีก็จะมีเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ภาษาไทยท่ีเขาเรียกว่าโปรแกรมตาทิพย ์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถท่ีจะเขา้ไปสู่ขอ้มูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตและก็สามารถท่ีจะดึงไฟลจ์ากท่ีเพื่อน Attached มาใหเ้ราไดแ้ละก็สามารถเปิดฟังไดค้่ะ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขาก็จะอ่านตั้งแต่บรรทดัแรกจนกระทัง่ถึงบรรทดัสุดทา้ยเลยใช่ไหมค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ถูกตอ้งค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เขาเรียกอะไรนะค่ะ 
อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
เขาเรียกวา่โปรแกรมสังเคราะห์เสียง อ่านจอภาพ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อ๋อ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง แลว้อยา่งคนท่ีเร็วๆ น้ีท่ีจุฬาน้ีท่ีวา่เขาเรียนจบ ปริญญาโท 

ปริญญาเอกอะไรท่ีได้เกียรตินิยมอะไรต่ออะไรอย่างน้ี เวลาตอบน้ีเขาต้องใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรน่ีมาช่วยตอบคลา้ยๆ เหมือนรายการ โปรแกรมซอฟแวร์โปรแกรมตาทิพย์
อะไรอยา่งน้ีเป็นไปไดไ้หมค่ะอาจารย ์

อาจารย์วปินา จันวฒันาเดชากุล 
ก็คือเม่ือเราลงโปรแกรมเสียงอะไรเรียบร้อยลงในคอมพิวเตอร์เน่ีย เราไปกดปุ่มอะไร จะ

ไปท่ี Start มนัก็จะอ่าน Start เมนู จะไปท่ีโปรแกรมก็อ่านโปรแกรมอะไรอย่างน้ีค่ะ หรือว่าจะเขา้ไป
พิมพง์านก็กด ก.ก็จะอ่าน ก. คือกดอะไรมนัก็จะอ่านทุกอยา่ง 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ส าหรับตอนน้ีเวลาหมดแลว้ค่ะส าหรับวิทยากรท่านแรกนะค่ะ ก็ขอกราบขอบพระคุณ

อาจารย์วิปนา จันวัฒนาเดชากุล นะค่ะซ่ึงความคิดเห็นของอาจารย ์ทางทีมคณะนักวิจยัจะได้น าไป
วเิคราะห์ สังเคราะห์ต่อไป 
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14. ถอดเทปการสัมภาษณ์ คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส20 (ผู้ปกครองเด็กออทสิติก) 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอขอบพระคุณคุณแม่พรเพญ็ ท่ีเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ของคุณแม่นะ

ค่ะ ก่อนอ่ืนขอเรียนถามประสบการณ์ของคุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส คุณแม่เป็นคุณแม่ของนอ้ง best คุณ
แม่มีวธีิการเล้ียงดูอยา่งไร และในดา้นการศึกษาคุณแม่จดัการใหน้อ้ง best อยา่งไรค่ะ 

คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ก่อนอ่ืนตอ้งเรียนใหท้ราบก่อนวา่ นอ้ง best มีอาการแปลกๆ ไม่เหมือนเด็กคนอ่ืนๆ ก็คือ

ช่วงแรกๆ ก็จะไม่พูดนะค่ะ แลว้ก็มีพฤติกรรมท่ีซน ซนมาก ก็เลยไปหาคุณหมอ คุณหมอก็วินิจฉยัว่า
นอ้งbest เป็นออทิสติกค่ะ ก็เลยทราบค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ไปหาคุณหมอท่ีไหนค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ไปท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะแลว้ตอนก่ีขวบค่ะท่ีคุณแม่ทราบวา่นอ้ง best  เป็นออทิสติก ก่ีขวบค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ประมาณส่ีขวบจะคร่ึงแลว้ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
พอหลงัจากทราบแลว้คุณแม่ท าอะไรอยา่งไรบา้งค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
คุณหมอก็แนะน าว่า โรคออทิสติกไม่หายแต่ว่าท าให้ดีข้ึนได้ ด้วยการฝึกกระตุน้การ

พฒันาการเขาแลว้ก็ฝึกพดูดว้ยค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้คุณแม่มีประสบการณ์อยา่งไรบา้งค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
หลงัจากท่ีทราบว่าเป็น ก็พาไปท่ีสถาบนัพฒันาการเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ กรม

สุขภาพจิต ตรงขา้มโรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีตรงน้ีจะฝึกกิจกรรมบ าบดั แลว้ก็มีปรับพฤติกรรมดว้ย คือ
อาทิตยห์น่ึงจะ 

                                           
20 สัมภาษณ์เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 23 มิถุนายน 2554 
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ไปฝึกสามวนั คุณครูท่ีนัน่เขาก็จะช่วยฝึกแลว้ก็ปรับพฤติกรรมให ้แลว้ก็ฝึกพดูร่วมดว้ย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณแม่มีปัญหาไหมค่ะ ตอนฝึกรู้สึกวา่มนัยากไหมค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
มีปัญหาเยอะมาก ดว้ยความท่ีว่าคุณแม่ไม่เขา้ใจว่าโรคน้ีคืออะไร แลว้ก็ไม่เคยไดย้ินมา

ก่อน ลูกเป็นอะไร แลว้ก็มีพฤติกรรมแปลกๆ แล้วก็ไม่พูดซักที แลว้ก็พอได้เร่ิมได้ฝึก ก็จะเห็นกลุ่ม
ผูป้กครองของเพื่อนๆ แล้วก็ของลูกๆ ของคนอ่ืน ท่ีเขามาฝึกก่อนหน้านั้นแลว้คือเขาก็เร่ิมพูดไดแ้ล้ว 
แลว้เราก็เห็นตวัอยา่งตรงนั้นดว้ย ครูเขาก็จะปรับพฤติกรรมใหลู้กของเรา ท่ีส าคญัก็คือคุณครูจะสอนเรา 
และน ากลบัไปท าท่ีบา้นค่ะ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ลองยกตวัอยา่งไดไ้หมค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
อยา่งเช่นการต่อบอ็กไม ้เด็กไม่รู้จกัสี สอนดว้ยการผา่นของเล่นนะค่ะ สอนแบบสนุกไม่

ตอ้งซีเรียสหรือว่าจริงจงักบัเขามาก แต่ตอ้งสอนทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ สอนจากส่ิงท่ีง่ายๆ ไปหาส่ิงท่ี
ยาก แลว้ก็ต่อยอดใหเ้ขาไปเร่ือยๆ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะแลว้เขามีวางโปรแกรมไหมค่ะ อยา่งสมมุติวา่อยา่งวนัจนัทร์ควรจะท าแบบน้ีนะ วนั

องัคารควรจะท าแบบน้ี จนกระทัง่ถึงเจด็วนัเลยไหมค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
กิจกรรมท่ีบางอยา่งก็จะซ ้ าๆ เพราะวา่อยา่งเช่นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเขา อยา่งเช่น 

น้ิวมือดูเหมือนจะเป็นส่ิงง่ายๆ แต่วา่บางท่ีก็เป็นส่ิงท่ียากกบัเขา ดว้ยความท่ีไม่ทราบวา่ลูกเป็นกลา้มเน้ือ
แบบวา่อ่อนแรงดว้ย กิจกรรมบางอยา่งนั้นก็จะซ ้ าอาทิตยด์ว้ย อยา่งเช่น การหนีบไมห้นีบ อยา่งเช่นสอน
หนีบท่ีกระดาษก็จะใชก้ลา้มเน้ือ กิจกรรมบางอยา่งก็จะซ ้ าๆ พอท าไดแ้ลว้ก็จะเปล่ียนกิจกรรม คุณครูก็
จะเปล่ียนกิจกรรมใหลู้กดว้ย มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย แลว้ก็สนุกสนานดว้ยค่ะ พฤติกรรมก็จะดีข้ึน เขา้
หอ้งน ้าเองได ้ทานขา้วเองได ้ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ พอถึงวยัเขา้โรงเรียนคุณแม่ท าอยา่งไรค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
แม่ก็ตอ้งหาโรงเรียนค่ะ รู้สึกวา่นอ้งดีค่ะ  
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ก็พอออกจากสถาบนัพฒันาการเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต แลว้ คุณ

แม่รู้สึกวา่ลูกดีข้ึนแลว้ คุณแม่พาไปเรียนท่ีไหนต่อค่ะหมายความวา่ในเร่ืองการศึกษาค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
คุณแม่ก็ไปติดต่อท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลางท่ีดินแดง ลูกไปเขา้เรียนท่ีโรงเรียน

การศึกษาพิเศษส่วนกลางอยูปี่หน่ึง เป็นโรงเรียนท่ีเตรียมความพร้อม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้กิจกรรมมนัจะคลา้ยๆ หรือเหมือนกบัสถาบนัพฒันาการเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิตไหมค่ะ  
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ไม่เหมือนกนัค่ะ ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลางคลา้ยๆ กบัวา่เตรียมความพร้อม มีการ

เรียนหนงัสือแลว้ มีการใส่ชุดนกัเรียนแลว้ เหมือนกบัไปโรงเรียนเลยค่ะ แต่วา่เป็นโรงเรียนของเด็กเล็ก 
แม่พาไปเรียน ทีน้ีระหว่างท่ีเรียนแม่ก็จะไม่ไดไ้ปห้องเรียนกบัลูกแลว้ ก็จะมีคุณครูคอยสอนเก่ียวกบั
เร่ืองของวชิาการ เร่ืองช่วยเหลือตวั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้มีบา้งไหมค่ะท่ีลูกนอ้ง best เขางอแง แลว้คุณครูก็บอกวา่คุณแม่ช่วยมาดูนิดหน่ึง 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ของ น้อง best คุณครูไม่เคยบอกนะค่ะว่าน้อง best งอแง แล้วคุณแม่ตอ้งข้ึนไปดู 

เหมือนกบัว่าพอเร่ิมกิจกรรมอะไรท่ีเขาท าซ ้ าๆ บ่อยๆ เขาก็เร่ิมจะรู้แล้วว่าจะเป็นหน้าท่ีของเขา เขา
จะตอ้งไปโรงเรียนนะ แลว้ข้ึนไปชั้นเรียนแลว้เรียนหนงัสือกบัเพื่อนๆ นะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะฉะนั้นพฒันาการของนอ้ง best ดีข้ึน เป็นระดบัๆ ใช่ไหมค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
จากศูนยก์ารศึกษาพิเศษท่ีนอ้ง best ไปเรียนหน่ึงปี เพื่อเตรียมเขา้โรงเรียน แลว้คุณแม่พา

นอ้ง best ไปเรียนท่ีไหนต่อค่ะ เส้นทางการเขา้โรงเรียนของนอ้ง best เป็นอยา่งไรค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
พอหลงัจากท่ีเรียนอยู่ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลางไดห้น่ึงปี คุณครูเขาก็บอกว่าให้

ออกจากท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลางได ้เพราะวา่นอ้ง best ไดเ้ตรียมความพร้อมไวดี้แลว้ ก็น่าจะเขา้
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โรงเรียนไดแ้ลว้ใหคุ้ณแม่หาโรงเรียน 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณแม่ค่ะท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขามีก าหนดไหมวา่มีก าหนดรับเด็กหน่ึงปี สองปี สามปี 

เขามีเพดานก าหนดไวไ้หมค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ไม่ไดมี้ก าหนดเอาไวค้่ะ เขาดูความพร้อมของเด็ก บางคนก็อยู่ถึงสองปี บางคนก็อยู่ถึง

สามปี แลว้แต่วา่เด็กคือมีความพร้อมเม่ือไหร่ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ พอหลงัจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ คุณครูบอกวา่นอ้ง best ดีข้ึนแลว้ เตรียมหาโรงเรียน

แลว้แลว้คุณแม่ท าอยา่งไรค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
คุณแม่ก็เร่ิมมองหาโรงเรียนแลว้ว่า จะให้ลูกเรียนตรงไหนดี ก็เร่ิมจากโรงเรียนใกล้ๆ 

บา้นก่อนนะค่ะ เพราะวา่ถา้ใกลบ้า้นก็จะสะดวกเราในเร่ืองการเดินทาง แลว้ลูกก็จะไม่เหน่ือยเกินไป ก็
เร่ิมจากใกล้ๆ  บา้นก่อนค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ บา้นคุณแม่อยูต่รงไหนค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
บา้นอยูต่รงเพชรเกษม 48 ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้แถวนั้นโรงเรียนอะไรอยูใ่กลบ้า้นบา้งค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
วดัไชยฉิมพลี ค่ะ คุณแม่ก็พาไปท่ีโรงเรียนวดัไชยฉิมพลีค่ะ คุณครูเขาก็ดูแลว้ก็บอกวา่ 
โรงเรียนยงัไม่มีบุคลากรท่ีเก่ียวกบัดา้นการศึกษาพิเศษเลยค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้คุณแม่ท าอยา่งไรค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ทางโรงเรียนวดัไชยฉิมพลีแนะน าคุณแม่ลองไปหาตรงน้ีดีไหม คุณแม่ก็ไปหาเร่ือยๆ 

จากท่ีใกล้ๆ  บา้น ก็เร่ิมเขยบิไกลออกไปจึงมาเจอท่ีโรงเรียน อยูท่ี่บางกอกนอ้ย คือ โรงเรียนวดัสุวรรณา
ราม ก็ติดต่อกบัคุณครูเขา คุณครูก็จะดูวา่ลูกน่ิงไหม ลูกเป็นอยา่งไรค่ะ 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เป็นการประเมินเบ้ืองตน้ใช่ไหมค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ค่ะประเมินเบ้ืองตน้ วา่เด็กท าอะไรไดบ้า้ง ช่วยเหลือตวัเองไดไ้หม 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เวลาท่ีมาสมคัรท่ีโรงเรียนวดัสุวรรณาราม คุณแม่ตอ้งเอาผลทางการแพทยม์าให้ทาง

โรงเรียนเขาดูประกอบไหมค่ะ  
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
คุณแม่ก็จะเตรียมมาพร้อมเลย ใบวดัไอคิว ใบจบจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษดว้ย แลว้ก็ใบ

จากคุณหมอดว้ยค่ะ เพราะความว่าท่ีเราหาโรงเรียนยาก ดว้ยความกลวัเอกสารไม่ครบก็เลยเตรียมมา
หมด 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
หามาหลายโรงเรียนแลว้ใช่ไหมค่ะ กวา่ท่ีจะมาเจอโรงเรียนวดัสุวรรณาราม 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ประมาณ สามส่ีโรงเรียนค่ะ ส่วนการเรียนบางวิชาคุณครูจะส่งไปเรียนร่วมนะค่ะ 

เพราะวา่เขาพอไดบ้างวชิา เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แลว้ก็ภาษาองักฤษ เรียนร่วมบางเวลาค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ตอนเรียนร่วมเท่าท่ีคุณแม่สังเกตเขามีความสุขไหม หรือวา่ลูกเขา้กบัเพื่อนไดไ้หม

ค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ตอนแรกแม่ก็กังวลอยู่เหมือนกันว่า เพราะคุณครูบอกว่าจะเอาไปเรียนร่วมข้างบน 

เพราะว่าลูกจะเป็นคนท่ี ถา้มีอะไรแปลกๆ ก็เหมือนกบัว่าจะยงัปรับตวัไม่ได้จะต่ืนเตน้ ยงัไม่ค่อยมี
สมาธิ แม่ก็จะถามคุณครูวา่ นอ้ง best เป็นอยา่งไรบา้ง ต่ืนเตน้ หรือมีการไปรบกวนเพื่อนๆ ไหม คุณครู
บอกวา่ช่วงแรกๆ ก็จะมีค่ะ เพราะว่าดว้ยความท่ีสถานท่ีเปล่ียนไปนะค่ะ แลว้ก็สภาพส่ิงแวดลอ้มก็ไม่
เหมือนเดิม เขาจะอยูช่ั้นเรียนพิเศษพอ ข้ึนไปเพื่อนมากข้ึน แลว้ก็จะตอ้งนัง่เรียนเหมือนกบัคนอ่ืนท่ีเรียน
กนั แต่หลงัๆ มาครูก็บอกวา่เร่ิมท างานเองได ้เร่ิมลอกจากกระดานมาใส่สมุด เร่ิมท างานของเขาเองได้
พอท าบ่อยๆ แลว้เขาก็จะรู้จกัหนา้ท่ีวา่เขาตอ้งท าอะไรค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณแม่สังเกตไหมค่ะวา่นอ้งเขาอ่อนวิชาอะไร หรือวา่เขาเก่งวิชาอะไรเป็นพิเศษ หรือวา่

ในตวัของเขาเองมีความเป็นอจัฉริยะในดา้นอะไรอยา่งน้ีนะค่ะ 
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คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ถ้าเก่ง แม่ คิดว่าไม่ เ ก่งหรอกค่ะ แต่รู้สึกว่าลูกมีความรับผิดชอบ เขาชอบเขียน

ภาษาองักฤษ รู้สึกวา่พอเขากลบับา้นมา ถา้เห็นอะไรท่ีเป็นภาษาองักฤษ หรือวา่ในโฆษณา หรือวา่เป็น
ป้ายโฆษณา ตามทางเขาก็จะเอามาเขียน เขียนใส่กระดาษค่ะ และรู้สึกวา่เขาจะชอบ คณิตศาสตร์คุณครู
ก็บอกวา่ก็พอได ้บวก ลบ คูณ หาร เขาก็พอได ้

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทุกวนัน้ีนอ้งตอ้งฝึกกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ตอนน้ีก็ยงัฝึกอยู่ค่ะ อย่างเช่นเป็นกิจกรรมบ าบดัของทางสถาบนัพฒันาการเด็กและ

วยัรุ่น ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เพราะคุณหมอบอกวา่ภาษาท่ีเขาใชอ้ยูม่นัยงัไม่ค่อยสมบูรณ์ ก็เลย
ยงัตอ้งมีการฝึกพดูอยู ่

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้อย่างการฝึกพูด คุณแม่หลงัจากท่ีพาไป คุณแม่ตอ้งกลบัมาฝึกเองท่ีบา้นเองใช่ไหม

ค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ใช่ค่ะ คุณครูเขาก็จะให้ดูจากตวัอยา่งจากท่ีเขาฝึกให้ พอฝึกเสร็จครูก็บอกวา่การบา้นให้

คุณแม่ท าอยา่งน้ีใหคุ้ณแม่กลบัไปฝึกแบบน้ี แบบน้ีนะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอประทานโทษค่ะ ตอนน้ีคุณแม่ท างานหรือเปล่าค่ะ 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
แม่ไม่ไดท้  างาน มานามแลว้ ตั้งแต่ช่วงท่ีลูกเป็นออทิสติก ก็คุยกบัคุณพ่อของนอ้ง best 

วา่ถา้จะออกมาดูแลลูกเขาจะไหวไหม เขาบอกวา่ไหว ตั้งแต่นั้นมาแม่ก็ออกมาดูแลลูกเอง คือถา้ไม่พา
ลูกไปฝึก ลูกก็จะไม่พฒันาแลว้ก็จะไม่เดินหนา้ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ผูป้กครองตอ้งยอมเสียสละใหลู้กนะค่ะ  
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
ค่ะตอ้งยอมเสียสละใหลู้ก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เพราะพฒันาการก็อยูท่ี่การเอาใจใส่ของคุณพอ่คุณแม่แลว้ก็จากญาติพี่นอ้ง 



326 

คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
บุคคลในครอบครัวส าคญัค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ก็ถือวา่เป็นภาระอนัยิง่ใหญ่ ท่ีคุณแม่และคนในครอบครัวตอ้งช่วยกนั 
คุณแม่พรเพญ็ บุตรสารส 
เป็นหนา้ท่ีของพอ่แม่ค่ะท่ีจะตอ้งดูและเขาค่ะ ก็อยากจะฝากบอกวา่ถา้มีลูกท่ีเป็นเด็กออทิ

สติกในบา้นนะค่ะ อยา่งพึ่งทอ้ใจช่วยลูกใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะช่วยได ้ถา้เร่ิมรู้วา่ลูกเป็นก็เร่ิมฝึกแต่
แรกๆ จะฝึกไดดี้ข้ึนได ้ถึงแมจ้ะยากแค่ไหนก็ขอเป็นก าลงัใจให้กบัพ่อแม่ทุกคนท่ีมีลูกท่ีมีเด็กในบา้น
เป็นเด็กออทิสติกก็อยา่พึ่งทอ้ค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอกราบขอบพระคุณแม่พรเพญ็เป็นอยา่งสูง ท่ีไดใ้ห้สัมภาษณ์ประสบการณ์ของคุณแม่

ในเร่ืองของการดูแลเด็กออทิสติก นบัว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจยัในอีกหน่ึงคือมุมมองของ
ผูป้กครองค่ะ 



327 

15. ถอดเทปการสัมภาษณ์ คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์21 (ผู้ปกครองเด็กออทสิติก) 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ตอ้งขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะค่ะ ท่ีได้เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ค่ะ ขอถามเป็น

ค าถามแรกเลยนะค่ะ คุณแม่ทราบไดอ้ยา่งไรค่ะวา่นอ้งเอเซียเป็นออทิสติกค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ก็คือคุณน้าเป็นพยาบาลนะค่ะ แลว้น้าเขาเห็นประมาณขวบกว่าๆ เขาบอกว่าสงสัยจะ

เป็นให้ไปตรวจดูก็เลยพาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล โรงพยาบาลก็นดันานมาก แม่ก็เลยเปล่ียนมาเป็น
โรงพยาบาลวชิระคุณหมอก็บอกวา่เป็นออทิสติกค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ก็การดูแลรักษาน่ีล าบากมากไหมค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ก็คือแม่จะเล้ียงแบบปกติ แต่วา่ค่อนขา้งย  ้าคิดย  ้าท า พดูซ ้ าๆ แลว้นา้เขาก็จะแนะน าดว้ยวา่

ท าแบบน้ี แลว้ก็คุณหมอแนะน าดว้ยค่ะ อะไรอยา่งน้ี  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้ก็ตอน เวลาเขา้โรงเรียนอนุบาลมีปัญหาในโรงเรียนไหมค่ะ  
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ตอนนั้นแม่ใหลู้กเขา้โรงเรียนตอนสองขวบเลยนะค่ะ เรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขา

ก็คือจะเดินไปเดินมาๆ แล้วพอตอนไปโรงเรียนคุณครูก็บอกว่า น้องไม่นัง่ ก็เดินไปเดินมา ท่ีน้ีเราก็
ไม่ได้ซีเรียสเพราะเด็กสองขวบเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องนั่งเรียนใช่ไหมค่ะ ก็พอตอนหลังพอดีมี
ผูป้กครองดว้ยกนัแนะน าวา่ให้มาเรียนท่ีโรงเรียนวดัสุวรรณารามมีการศึกษาพิเศษดว้ย ก็เลยยา้ยมาท่ี
โรงเรียนน้ีค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะ แลว้ตอนน้ีนอ้งเอเซียเรียนในชั้นเรียนพิเศษหรือเรียนร่วมในเด็กปกติค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
เรียนร่วมค่ะ เขาเรียนร่วมมาตลอดเลยค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เรียนร่วมมาตลอดใช่ไหมค่ะ ก็หมายความว่าน้องเอเซียยงัไม่เป็นมากท่ีจะต้องแยก

ออกมาอีกกลุ่มหน่ึงต่างหากใช่ไหมค่ะ 

                                           
21 สัมภาษณ์เม่ือวนัองัคารที่ 28 มิถุนายน 2554 
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คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ใช่ค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ทีน้ีเวลาอยูบ่า้นคุณแม่มีวธีิการดูแลนอ้งเอเซีย หรือวา่ช่วยคุณครูอยา่งไรบา้ง หรือวา่นอ้ง

เอเซียชอบวชิาอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะ  
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
แม่จะคอยมาถามครูทุกเยน็วา่วนัน้ีนอ้งเอเซียเป็นอย่างไรบา้ง ท าการบา้นเสร็จหรือยงัก็

มาช่วยท าการบา้น พอดีท่ีบา้นก็จะมีคุณยายดว้ยก็จะช่วยกนัสอน  
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้นอ้งเอเซียน่ีชอบอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
เขาชอบพวกศิลปะค่ะ แต่วา่จะไม่ค่อยชอบเร่ืองเรียนหนงัสือ เรียนหนงัสือน่ีไม่ค่อยชอบ

เท่าไหร่ค่ะ คณิตศาสตร์น่ีไม่ชอบเลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ศิลปะชอบไหมค่ะ แลว้สมมุติวา่เขาเห็นรูปอะไร แลว้เขาสามารถวาดรูปไดท้นัทีไหมค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
คลา้ยๆ นะค่ะ อยูบ่า้นบางทีเวลาวา่งๆ เขาก็จะนัง่วาดรูปการ์ตูน เอารูปมิกก้ีเมาส์ อะไร

มาวาด 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
แลว้เวลาอยูบ่า้นเขาเล่นกบัเด็กคนอ่ืนไหม หรือวา่เขามีโลกส่วนตวัหมายถึงพฤติกรรม

ของนอ้งเอเซียนะค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ท่ีบา้นมีเด็กคนเดียว แต่วา่แม่พยายามพาไปโน่น ไปน่ี ให้เจอคนเยอะๆ นะค่ะเวลาเจอ

คนเยอะเขาชอบวิง่ ชอบทกันอ้งน่ีช่ืออะไรค่ะ สวสัดีค่ะ เวลานอ้งสวสัดีใคร คือเขาคนนั้นก็ตอ้งรับไหว ้
ถา้ไม่รับไหวก้็จะสงสัยวา่ท าไมไม่รับไหว ้แต่ว่าเขาชอบเด็กนะค่ะ ถา้เด็กไม่เล่นดว้ยเขาก็พลกัเด็กเลย
ค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ค่ะแลว้ตอนน้ีนอ้งเอเซียอายเุท่าไหร่แลว้ค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
11 ขวบค่ะ 
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
11 ขวบแลว้นะค่ะก็เห็นพฒันาการแล้วรู้สึกดีข้ึนไหมค่ะ ตั้งแต่ตอนท่ีเห็นแต่สองขวบ

แลว้ก็ไปโรงเรียนตลอด 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ดีข้ึนค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ดีข้ึน แลว้ก็เคยคุยกบัหมอไหมค่ะวา่โอกาสท่ีจะหายเป็นปกติมีไหม 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
คือคุณหมอก็บอกไม่หายเต็มร้อย แต่ว่าเราก็ค่อยๆ ฝึก คือเราฝึกให้เขาช่วยเหลือตนเอง

ได ้แลว้ก็ต่อไปถา้ไม่มีเรา นอ้งเขาก็สามารถช่วยเหลือตนเองได ้เร่ืองเรียน คุณแม่พูดตรงๆ คือยงัไม่ได้
วางแผนไวเ้ยอะ เพราะวา่ดูแลว้เขาไม่ค่อยชอบเรียน คือดูวา่เขาชอบวิชาชีพ แต่แม่กลวัวา่นอ้งเขาจะท า
ไม่เสร็จ คือสมาธิยงัไม่ดีพอ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
คุณแม่ค่ะ นอ้งเอเซียสามารถส่ือสาร สามารถอยูร่่วมกบัเด็กปกติไดเ้ลยใช่ไหมค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ค่ะ อยา่งท่ีโรงเรียนน่ีคุณครูเขาจะเนน้วา่ เด็กปกติให้ช่วยเหลือเพื่อนนะ เพราะเพื่อนเป็น

อย่างน้ี เด็กเขาเห็นน้องเอเซียเขาจะช่วย อย่างเพื่อนในห้องก็จะมีเหมือนกนั น้องเอเซียท าการบา้นช้า
เพื่อนเอาให้ยืม อย่างบางทีก็พาไปเขา้ห้องน ้ า แบบพาไปเป็นเพื่อน น้องเอเซียท าได้ทุกอย่างค่ะ เขา้
ห้องน ้ า ลา้งหน้า แปรงฟัน อาบน ้ า สระผม ท าเองไดห้มดเลย แต่แม่ไม่กลา้ปล่อยให้ไปไหนคนเดียว 
เพราะเป็นผูห้ญิงดว้ยนะค่ะ โชคดีท่ีคุณยายมีหลานคนเดียว แลว้คุณแม่ก็โชคดีตรงท่ีเจา้นายท่ีเขา้ใจคุณ
แม่ดว้ย ไปท างานสายเจา้นายก็ไม่วา่ไม่เป็นอะไร ถา้เวลาบริษทัจดัไปเท่ียวแม่ก็จะพานอ้งเอเซียไปดว้ย 
ก็กลายเป็นว่าทุกคน เขาก็เห็นใจเราตรงน้ีดว้ย เพราะว่าเราไม่ปิดบงัวา่ลูกเราเป็นออทิสติก น้องเอเซีย
ตอ้งพาไปหาหมอเป็นระยะๆ ค่ะ คุณหมอท่ี ประจ าตอนน้ีเป็นคุณหมอท่ีโรงพยาบาลวชิระค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
นอ้งเอเซียน้ีตอ้งไปฝึกพดูบา้งไหมค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ตอนน้ีฝึกพูดหยุดก่อน เพราะว่าท่ีโรงพยาบาลเขาปิดแผนกน้ี แต่ก็มีไปฝึกพฒันาการ

อยา่งอ่ืน อยา่งบางทีคุณแม่พานอ้งเอเซียไปวา่ยน ้าท่ีราชภฏัสวนดุสิต เพราะบา้นของคุณยายจะอยูใ่กล้ๆ  
กบัราชภฏัสวนดุสิต แลว้ก็มีไปฝึกดนตรีบ าบดั ศิลปะบ าบดัค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
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ค่ะตอนน้ีอยากจะถามประสบการณ์ของคุณแม่วา่อยา่งเวลาพานอ้งเอเซียไปร่วมกิจกรรม 
อยา่งท่ีคุณแม่บอกวา่พานอ้งเอเซียไปฝึกดนตรีบ าบดัค่ะ หรือวา่มีกิจกรรมอะไรท่ีราชภฏัสวนดุสิต เวลา
เราไปฝึกกิจกรรมพวกน้ีรู้สึกวา่เราเอามาปฏิบติัเองท่ีบา้นไดไ้หม แลว้ก็เวลาเราพานอ้งไปแต่ละคร้ังเรา
เสียเวลามากไหมค่ะ 

คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
อย่างท่ีราชภฏัสวนดุสิต คุณแม่เคยลองพาไปเรียนแบบเป็นกลุ่ม น้องเอเซียเรียนไดไ้ม่

ค่อยดี เหมือนกบัว่าน้องเอเซียไม่สนใจ พอมีเพื่อนปุ๊ปเอาแลว้จะหลุกหลิกจะมองคนโน้น คนน้ี ดูคน
โน้น คนน้ีไม่มีสมาธิ ตอนหลงัจึงเปล่ียนมาเป็นเรียนเด่ียว น้องเอเซียจะมีสมาธิดีข้ึน คือเรียนในหน่ึง
ชัว่โมงจะไม่โยเยเลยคะ น้องเอเซียชอบวา่ยน ้ าดว้ยค่ะ อยา่งเรียนศิลปะบ าบดั ท่ีคุณแม่พาไปเรียน คือ
คุณหมอแนะน าให้ไปเรียน แต่ทีน้ีทางโรงเรียนเขาให้เรียนดว้ยกนัสองคน โรงเรียนอยู่ท่ีสุขุมวิทร้อย
กวา่นะค่ะ ซ่ึงเรียนวนัเสาร์หน่ึงชัว่โมง นอ้งเอเซียจะเรียนคู่กบัเพื่อนอีกคนหน่ึงท่ีทางโรงเรียนหาคู่ให้
เรียนดว้ยกนั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
เป็นเด็กออทิสติกเหมือนกนัหรือเปล่าค่ะ 
คุณแม่ชัชรี สันติวงศ์ 
ใช่ค่ะ ท่ีน้ีพอเรียนคู่กนั พอคนใดคนหน่ึงหยุดเขาตอ้งหยุดดว้ย ท่ีส าคญัไปมาก็ค่อนขา้ง

ล าบาก เพราะวา่หมดไปคร่ึงวนัไปแลว้ บา้นคุณแม่อยูแ่ถวฝ่ังธนค่ะ เลยเปล่ียนกิจกรรมอ่ืนมาเสริมแทน
คือ อาทิตยห์น่ึงจะพานอ้งเอเซียไปเท่ียวหา้งคร้ังหน่ึง แลว้จะไดข้องช้ินหน่ึง แต่ก่อนเขาไม่ชอบเล่นของ
เล่น แต่จะชอบอ่านหนังสือการ์ตูน เพราะฉะนั้นน้องเอเซียจะได้หนังสือการ์ตูนได้คร้ังละ 1 เล่มต่อ
อาทิตย ์อยา่งตอนน้ีเขาชอบดินสอเดินไปเดินห้างก็ไดดิ้นสออาทิตยล์ะหน่ึงแท่ง แต่คุณแม่ก็จะบอกเขา
วา่ห้ามด้ือนะ ถา้ด้ือจะไม่ซ้ือให้ อยา่งไรก็ตามนอ้งเอเซียจะไม่ค่อยชอบเล่นของเล่น คุณแม่คิดวา่ความ
รัก ความใกลชิ้ด ไม่ใช่แม่เพียงคนเดียวเท่านั้น น่าจะเป็นพวกคนรอบขา้งดว้ย อาจจะเป็นญาติ เป็นพี่ป้า
นา้อา คุณปู่ คุณยา่อะไรดว้ย และท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คือท่ีโรงเรียน อยา่งท่ีโรงเรียนวดัสุวรรณารามน้ี 
คุณแม่คิดวา่ทางโรงเรียนดูแลเด็กพวกน้ีไดดี้มาก แลว้ก็เพื่อนๆ ของลูกในโรงเรียนดว้ยจะส าคญัมาก  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
ขอกราบขอบคุณ คุณแม่ชชัรีท่ีไดก้รุณาใหส้ัมภาษณ์ และเล่าประสบการณ์ของคุณแม่ให้

ฟัง และกลา้เปิดเผยวา่ลูกเป็นออทิสติก ท าให้ญาติ เพื่อน ผูร่้วมงานเขา้ใจถึงภาระของคุณแม่ชชัรี และ
เป็นประโยชน์ต่อนกัวจิยัมากค่ะ 
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16. ถอดเทปการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ22 ประธานมูลนิธิสากลเพือ่คนพกิาร 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารยค์่ะขอขอบคุณท่านอาจารยม์ากนะค่ะท่ีให้โอกาสสัมภาษณ์อาจารยใ์นวนัน้ี ขอ

เรียนใหอ้าจารยท์ราบเวลาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในส่วนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เวลาน้ีพอจะทราบแลว้ค่ะ เพราะวา่ไดไ้ปสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายท่านแลว้ค่ะ 
ในส่วนของท่านอาจารย์อยากจะเรียนถามเก่ียวกับประเด็น แนวทางการส่งเสริมการจดัการศึกษา
ส าหรับคนพิการในส่วนขององกก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่ะอาจารย ์  

ศาตราจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
ประการแรกผมคิดวา่ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งแต่ระดบันายก คณะ

ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบทางดา้นการศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ดา้นการศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อคนพิการ 
และให้ความส าคญักบังานการศึกษาของคนพิการเป็นอนัดบัแรกหรืออนัดบัตน้ๆ ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและควรมีพื้นความรู้เก่ียวกับการจดัการศึกษาพิเศษพอสมควร ดังนั้นการส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารจดัการศึกษา ทั้งจากการอบรมพฒันา การศึกษาดูงาน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการศึกษากรณีการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ควรมีนโยบายและทิศทางการพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัการจดั
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ประการท่ีสอง ผมคิดว่า นโยบายในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ควรบูรณาการงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกดา้นกบัการพฒันาดา้นการศึกษา รวมทั้งตอ้งมี
การจดัการศึกษาท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวติ (lifelong education) ซ่ึงไม่เพียงการศึกษาในระบบเท่านั้น แต่ตอ้ง
รวมไปถึงการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัให้มากข้ึน อาจารยจ์ะเห็นไดจ้ากกรณีศึกษา
ในวีดิทศัน์ชุดรากแกว้ของรอยยิ้ม สร้างชีวิต รอยยิ้มท่ีเคียงขา้ง และยิ้มไปดว้ยกนั ท่ีผมให้อาจารยไ์ป
แล้งไงครับ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นการศึกษานอกระบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าได้ดี             
นะครับ 

ประการท่ีสาม ผมคิดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีระบบการท างานเป็น
เครือข่ายภายในหน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบนัอุดมศึกษา ทั้งเครือข่ายดา้นวิชาการและการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนพิการนะครับ จะท าให้มีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนเรียนรู้อนัจะน าไปสู่การ

                                           
22 สัมภาษณ์เม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 กรกฏาคม 2554 
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พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการครับ 
ประการท่ีส่ี ผมคิดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีการก าหนดนโยบายแนวทางการ

จดัการศึกษาส าหรับคนพิการไวเ้ลยนะครับ มีการวางแผนการด าเนินงานด าเนินการท่ีชัดเจน มีการ
ติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน เพื่อดูผลลพัธ์จากการประเมินและน ามาสรุป จดัล าดบัแนวทางการปฏิบติัท่ี
ดีข้ึนได ้ 

ประการท่ีห้า ผมคิดว่าส านักกองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและจ านวนท่ีเพียงพอ และมีโครงสร้างหรือกรอบอัตราก าลังท่ี
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ให้มีความเพียงพอ สามารถช่วยส่งเสริม
โรงเรียนและบุคลากรทางดา้นการศึกษาพิเศษให้สามารถจดัการเรียนรู้และด าเนินการจดัการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ประการท่ีหก ผมคิดว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีมาตรการและแนวทางการ
สร้างแรงจูงใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรักในองค์กร มุ่งมัน่พฒันางานในหน้าท่ี และ
สามารถ พฒันานกัเรียนพิการไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ รวมทั้งมีการส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพหรือ
การเพิ่มวิทยฐานะของบุคลากรในส านักกองการศึกษา สถานศึกษาโดยจะตอ้งมีการแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบและแนวปฏิบติัในการเพิ่มวทิยฐานะและความกา้วหนา้ทางวชิาการของครูการศึกษาพิเศษ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมบุคลากรในส านกักองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดว้ย เวลาน้ีมีกฎหมายใหม่ตอ้งจบวุฒิสูงกว่า ป.ตรี ทางดา้นการศึกษาพิเศษจึงจะไดเ้งินพิเศษนะครับ 
ท าไมก าหนดวา่ตอ้งสูงกวา่ ป.ตรี เหตุผลหลกัคือเราก็อยากใหคุ้ณครูท่ีมาดูแลเด็กพิเศษมีความรู้นะครับ 

ประการท่ีเจด็ ผมคิดวา่ ควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อการจดัการศึกษาๆ ในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นพิเศษ โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดน้อ้ย ซ่ึงมีส่วนเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณใน
การพฒันา ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดแตกต่างกัน
สามารถจดัให้เท่าเทียมกันได้ ทั้ งน้ีการด าเนินการดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการ
กระจายอ านาจในการบริหารจดัการศึกษา โดยอาจขยายหรือปรับเปล่ียน ข้อก าหนดในการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสมกบัการปฏิบติัยิ่งข้ึน เช่น ปรับปรุงหรือผอ่นคลายระเบียบปฏิบติัดา้นบุคลากร
และกรอบอตัราก าลงัท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดไวว้่าเงินเดือนและค่าจา้งตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงอาจส่งผลใหบุ้คลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการไดค้รับ 

ประการท่ีแปด ผมคิดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรพฒันาหน่วยงานและบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการข้ึนมาโดยเฉพาะให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดั
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การศึกษา เพื่อสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเน่ืองทนักบัการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจกบัผูป้กครองและชุมชนท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาของคนพิการและเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษามากข้ึน 

ประการท่ีเกา้ ผมคิดว่า ควรมีการพฒันาสภาพบริบทในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนมากข้ึน โดยให้ชุมชน ผูป้กครองมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ
มากข้ึน รวมทั้งสร้างสัมพนัธ์ระหว่างครู โรงเรียน และผูป้กครอง ให้มีทิศทางท่ีน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้ นการด าเนินกิจกรรมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษาและชุมชนใหมี้มากข้ึน สามารถช่วยเสริมสร้างการพฒันาความร่วมมือใหสู้งข้ึนได ้ 

ประการสุดท้าย ประการท่ีสิบ ผมคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรรวบรวม
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จสามารถเป็นตวัอย่างท่ีดี เพื่อเป็นต้นแบบท่ีสามารถ่ายทอดเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ อาจท าในรูปของ
ส่ือส่ิงพิมพ ์วีดิทศัน์ อีเลินน่ิง หรือรูปแบบใดก็ไดท่ี้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ จะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร 

ผมคิดวา่แนวทางทั้ง 10 ประการท่ีกล่าวมาน้ี น่าจะเป็นแนวทางการจดัการศึกษาส าหรับ
คนพิการในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
อาจารย์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะค่ะท่ีได้ให้แนวทางการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัมากค่ะ 
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ภาคผนวก ง 

ถอดเทปการประชุมสนทนากลุ่ม 
 

คณะนกัวิจยัไดจ้ดัประชุมสนทนากลุ่มจากกลุ่มคุณครูท่ีสอนนกัเรียนพิการโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานคร และกลุ่มผูป้กครองเด็กพิเศษ โรงเรียนในสังกดักรุงเทพ เพื่อระดมสมองท า
ทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนขอ้เสนอแนะของการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ และน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา “แนวทางจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในส่วน
ขององคก์รปกครองส่วน รายละเอียดของการประชุมระดมสมอง มีดงัน้ี 
 
1. ถอดเทปการประชุมเพือ่ระดมความคิดเห็น กลุ่มคุณครูโรงเรียน ในสังกดักรุงเทพมหานคร 

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มคุณครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครเร่ือง “แนวทางการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน” ในวนัเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุม 414 คณะนิติศาสตร์ ท่า
พระจนัทร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นคุณครูท่ีสอนเด็กพิเศษ จ านวนทั้งส้ิน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. คุณครูจินดารัตน์ บุษราคมั 
2. คุณครูจุฑารัตน์  พฤทธิปถมัภ ์
3. คุณครูพิกุลทอง คืนสมคัร 
4. คุณครูมณฑา ภูวนาคโสภณ 
5. คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
6. คุณครูสุทธินี สามกองาม 
7. คุณครูสุปราณี ค าราช 
8. คุณครูสุมาลี ชนะคุม้ 
9. คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศกัด์ิ 
10. คุณครูกิตติศกัด์ิ หงษค์ าภา 
11. รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ ์          หวัหนา้โครงการวจิยั 
12. อาจารย ์ดร.วชิญะ นาครักษ ์                          นกัวจิยั 
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2. รายละเอยีดของการประชุมระดมสมอง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
สวสัดีค่ะ คุณครูทุกท่านวนัน้ีอยากจะมาขอรับฟังความคิดเห็นจากคุณครูท่ีสอนเด็ก

พิเศษ ของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นดงัน้ี 
1. ปัญหาการเรียน การสอนเด็กพิเศษของคุณครูท่ีประสบอยู ่ 
2. ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการจดัการเรียนการสอนเด็กพิเศษ 
3. ปัญหาดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบเก่ียวการจดัการเรียนการสอนเด็กพิเศษ 
ขอเชิญ คุณครูเป็นรายบุคคลเลยนะค่ะ เวลาน้ีมีคุณครูอยูใ่นห้องประชุม 10 ท่านนะ

ค่ะ ขอเชิญเลยนะค่ะ ขอเชิญคุณครูวนัเพญ็ เลยนะค่ะ 
คุณครูวนัเพญ็ สุนทรศักดิ์ 
ในความเห็นของดิฉนั ดิฉนัคิดวา่ความแตกต่างๆ ของโรงเรียนสังกดั สพฐ. และกทม. 

ท่ีมีความเหล่ือมล ้ ากนั เช่น ความเขา้ใจของส านกัการศึกษาเอง ซ่ึงของ สพฐ. มีการออกกฎระเบียบท่ี
ชดัเจนออกมา คือ กฎหมายวา่ดว้ยการขอรับส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา หรือแมก้ระทัง่ระเบียบวา่ดว้ยการขอรับเงิน พ.ค.ศ. ของครูผูดู้แลเด็กพิการของ กทม. 
เองไม่มีความชดัเจน ครูผูป้ฏิบติัเองตอ้งเขา้ไปช้ีแจงถึงส านกัการศึกษากรุงเทพ ก็อยากจะให้ทางส านกั
การศึกษากรุงเทพ เห็นความส าคญัของครู กทม. ท่ีตอ้งมาดูแลและรับผดิชอบเด็กพิเศษในโรงเรียน 

ปัญหาอตัราก าลงัของครูท่ีตอ้งดูแลเด็กพิเศษเรียนร่วมยงัไม่มีเหมือน สพฐ. เช่น ของ 
สพฐ. ครู 1 คนต่อเด็กออทิสติก 3 คน หรือครู 1 คน ต่อเด็กสติปัญญา 5 คน เพราะของกทม. ยงัตอ้งดูแล
เด็กพิเศษทุกคนโดยไม่มีกรอบชดัเจน เป็นภาระท่ีหนกัมากส าหรับครู 

ปัญหางบประมาณสนบัสนุนของกทม. อยากให้ออกมาในรูปแบบของกฎกระทรวง
ท่ีวา่ดว้ยสิทธิของการขอรับส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่ใช่ออกมาในรูปแบบของ ของเล่นอยา่งเดียว 
เพราะส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ นั้นสามารถพฒันาเด็กพิเศษได ้

ปัญหาครูท่ีจบการศึกษาพิเศษโดยตรงของ กทม. มีปัญหาในเร่ืองของการขอรับเงิน 
พ.ค.ศ.มาก เพราะทางส านักการศึกษากรุงเทพ ไม่มีบุคลากรท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองน้ี อยากให้เป็น
เหมือนของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษท่ีมีคนเขา้ใจในเร่ืองน้ี 

ปัญหาทางโรงเรียนท่ีมีเด็กพิเศษเรียนร่วมทุกประเภท ตอ้งจดัระบบการดูแลและ
ช่วยเหลือเด็กพิเศษเอง ถา้โรงเรียนใดผูบ้ริหารเขา้ใจ ก็จะมีผลดีต่อผูป้ฏิบติังานและเด็กพิเศษไดรั้บการ
พฒันา แต่ถา้โรงเรียนใดผูบ้ริหารไม่มีความเขา้ใจ ก็จะส่งผลต่อครูและเด็กพิเศษในโรงเรียนต่อไป 

ปัญหากฎหมายบางอย่างของกทม. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนพิการ หรือเด็กพิการเรียนร่วม
ไม่ชดัเจน 
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ปัญหาค่าตอบแทนของครู (เงิน พดศ.) ให้ครอบคลุมทุกระดบัชั้นเรียน ถ้ามีความ
เป็นไปไดเ้น่ืองจากค่าครองชีพ ในปัจจุบนัสูงน่าจะเพิ่มเติมจาก 2,000 ใหเ้ป็นไปมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูวนัเพญ็ ขอเชิญคุณครูพิกุลทองเลยค่ะ 
คุณครูพกิุลทอง คืนสมัคร 
ในฐานะท่ีเป็นครูท่ีจบการศึกษาพิเศษ แต่เม่ือมาบรรจุก็ไดรั้บมอบหมายให้เป็นครู

ประจ าชั้นเรียนร่วม ช่วงแรกตอ้งปรับตวัเพราะนกัเรียนในห้องของเรามีทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ การ
จดัการเรียนการสอน พบวา่เด็กพิเศษจะตามเพื่อนไม่ทนั ดา้นการสอนจึงใชว้ิธีเพื่อนช่วยเพื่อน และจะ
สอนเด็กปกติใหเ้สร็จเรียบร้อย ท าแบบฝึกหดัเสียก่อน เม่ือเสร็จแลว้จึงเขา้มานัง่ประกบเด็กพิเศษ ท่ีมีอยู่
ในหอ้งใหฝึ้กเรียน และอ่านตามท่ีบางคร้ังนกัเรียนชั้นท่ีเป็นเด็กปกติจะช่วยครูไดม้ากท่ีสุดเลย 

ดา้นกฎหมาย ขณะน้ีได้รับข่าวว่า คนท่ีจบการศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีจากสถาบนั
ต่างๆ เม่ือจบแลว้และไดท้  างานกบัเด็กพิเศษโดยตรง จะไม่มีสิทธิรับเงิน พ.ค.ศ. แลว้ แต่คนท่ีอบรม 200 
ชัว่โมง สามารถเบิกเงินได ้ซ่ึงกรณีน้ีมนัไม่ค่อยยุติธรรม คนท่ีเรียนมา 4 ปี ความรู้ก็ตอ้งมากกวา่ คนท่ี
อบรม 200 ชัว่โมง แต่ดา้นการท างานก็ตอ้งอาศยัเวลาในการเรียนรู้บา้ง ซ่ึงความรู้จากต ารามนัใชไ้ม่ได้
ตรงๆ กบัชีวิตการท างาน จุดน้ีจึงอยากให้ทีมคณะวิจยัได้อธิบายออกมาทางกฎหมาย หนังสือพิมพ ์
โทรทศัน์ ใหมี้ขอ้มูลท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายๆ ส าหรับครูการศึกษาพิเศษท่ีจบใหม่ๆ มาใหเ้ขา้ใจค่ะ 

ทาง กทม. ยงัให้ความส าคญักับครูท่ีท าหน้าท่ีสอนเด็กพิเศษน้อยมาก ทาง กทม. 
น่าจะขยายโรงเรียนท่ีรับเด็กพิเศษมากๆ และควรจะให้ศูนยเ์ด็กพิเศษเขา้มาท างานร่วมกบัโรงเรียนของ 
กทม. ปีท่ีแลว้ศูนยส่์วนกลางไดส่้งครูมาช่วยสอนเป็นหอ้งเรียนคู่ขนาน ซ่ึงครูท่ีมาช่วยสอนเด็กพิเศษให้
ความร่วมมือ และท างานร่วมกบัครูกทม. เป็นอย่างดี แต่ปีน้ีไม่มีครูเขา้มาช่วยเลย โครงการโรงเรียน
คู่ขนานไม่มีแลว้ค่ะ ครูของเราจึงตอ้งท างานร่วมกนัภายในโรงเรียนซ่ึงมนัมีปัญหามากส าหรับการส่ง
ต่อเด็กใหไ้ปเรียนในระดบัสูงและการออกไปเพื่อประกอบอาชีพ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูพิกุลทอง ขอเชิญคุณครูจุฑารัตน์เลยค่ะ 
คุณครูจุฑารัตน์ พฤทธิปถัมภ์ 
อยากจะขอสรุปใหเ้ห็นประเด็นใหช้ดัข้ึนเป็นขอ้ๆ ดงัน้ีเลยนะค่ะ อาจารยค์่ะ 
1. กทม. ไม่มีหน่วยงานเฉพาะดูแลการศึกษาพิเศษ จึงท าให้การศึกษาพิเศษไม่ไดรั้บ

การดูแลเท่าท่ีควร ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจระบบการจดัการศึกษา 
2. กฎหมายในการจดัการศึกษาพิเศษ ยงัไม่ครอบคลุมในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตรการ

เรียน การวดัประเมินผล การจบชั้นเรียน เพราะหลกัสูตรกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ไดเ้ขียนระบุ
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วา่เด็กจบตาม IEP ดงันั้นเด็กพิเศษตอ้งเขา้สู่การวดัประเมินผล เหมือนเด็กปกติจึงจะจบตามหลกัสูตร
กลาง ถา้โรงเรียนเขา้ใจและยืดหยุ่น เด็กพิเศษจึงจะไดรั้บการยืดหยุ่นเช่นกนั ซ่ึงโรงเรียนวดัสุวรรณา
รามเขา้ใจเด็กจึงเรียนจบ ป.6 ได ้แต่ส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ ในกทม. จะพบปัญหาน้ี ยิ่ง ป. 6 ตอ้งมีการ
สอบโอเน็ต ยิง่เป็นปัญหาส าหรับเด็กพิเศษมากยิง่ข้ึน 

3. การจดัอตัราก าลงัของครูการศึกษาพิเศษ และครูสอนเรียนร่วมไม่มีการระบุแน่ชดั 
ท าให้กทม. ไม่สามารถจดัอตัราก าลงัไดต้ามความเป็นจริง จึงจดัอตัราครู 1 ต่อ 35, 1 ต่อ 45, 1 ต่อ 50 
อะไรอย่างน้ี ท าให้โรงเรียนอ่ืนๆ ไม่สามารถจดัครูการศึกษาพิเศษเขา้ไปสอนชั้นเรียนพิเศษแค่ให้ไป
สอนเด็กปกติก็หนกัแลว้ แลว้มาสอนเสริมเด็กพิเศษ หรือปฏิเสธการรับเด็กพิเศษ  

4. การจดังบประมาณใหก้บัเด็ก ไดแ้ก่การจดัส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก กทม.จดัเป็น
งบซ้ือของเล่นอยา่งเดียว เพราะไม่เขา้ใจค าวา่ส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา รวมไปถึงการท า “พ.ค.ศ.” ท่ีเป็นค่าตอบแทนส าหรับครูท่ีสอนเด็กพิการ เพราะไม่เขา้ใจจึง
เบิกเงินสอนน้ีไม่ได ้

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูจุฑารัตน์ ขอเชิญคุณครูจุไรรัตน์เลยค่ะ 
คุณครูจุไรรัตน์ ธนูทอง 
ของดิฉนัมี 4 ปัญหาใหญ่ๆ คือ 
1. ปัญหาการเรียนการสอน ในชั่วโมงของการเรียนการสอนท่ีจัดการสอน ท่ีมี

นักเรียนร่วมมาเรียนนั้น ปัญหาท่ีพบคือ นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้แตกต่างกนั ซ่ึงในบาง
เน้ือหา บางคนไม่สามารถท าได ้บางคนแสดงพฤติกรรม เสียงดงั หรือมีพฤติกรรมแปลกๆ ซ่ึงส่งผลท า
ให้เพื่อนในห้องเสียสมาธิไปดว้ย ถึงกบับางคนมีพฤติกรรมเลียนแบบเด็กพิเศษก็มี และเด็กพิเศษใน
ขณะท่ีท างานนั้น ครูจะตอ้งสนใจใส่ใจเป็นพิเศษ ในขณะท่ีจะตอ้งดูแล ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ท างานของเด็กปกติดว้ย จึงท าให้เกิดปัญหาบา้ง (งานท่ีท าไม่ดีเท่าท่ีควร) และในส่วนกิจกรรมท่ีเราให้
เด็กพิเศษเขา้มามีส่วนร่วม บางคนไม่ค่อยปฏิบติัตามค าสั่งจึงใช้เวลาค่อนขา้งนาน ท าให้กิจกรรมการ
สอนไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหมายไว ้ประกอบกบัวา่ในห้องเรียนร่วมในช่วงชั้นท่ี 2 นกัเรียนในห้องเรียน
ค่อนขา้งมาก จึงท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง 

2. ในดา้นส่ือ/วสัดุอุปกรณ์ ในหอ้งเรียนร่วม (แบบปกติ) ยงัขาดวสัดุ/อุปกรณ์ ท่ีช่วย
เสริมหรือพฒันาการเรียนการสอนอยู ่

3. ในด้านผูป้กครอง ผู ้ปกครองบางท่านพูดคุยส่ือสารถึงวิธีการท่ีจะช่วยปรับ
พฤติกรรมของลูก แต่ไม่น าไปปฏิบติัหรือฝึกให้กบัเด็กอยา่งต่อเน่ือง เสมือนเป็นภาระของครูเพียงฝ่าย
เดียว 
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4. ในดา้นขวญัก าลงัใจ ทุกวนัน้ี คนพยายามดูแลเอาใจใส่ลูกศิษยทุ์กคนโดยเฉพาะ
เด็กพิเศษ ซ่ึงตอ้งดูแลมากกว่าเด็กปกติหลายเท่า แต่ในเร่ือง พ.ค.ศ. กลบัไม่มีระเบียบมารองรับ การ
สอนในเร่ืองชั้นท่ีโดยมีการอา้งว่าสอนนกัเรียนไม่ครบ 18 ชัว่โมง ในส่วนน้ีในความรู้สึกคือ มีความ
นอ้ยใจบา้ง แต่ทุกวนัน้ีท่ีตั้งใจท าดี อุทิศตวัเพื่อเด็ก เพราะคิกว่าพวกเขาคือ ลูกของเราคนหน่ึง แต่เม่ือ
เพื่อนครูช่วงชั้นท่ี 1 ไดรั้บเงิน พ.ค.ศ. เราก็มีความรู้สึกนอ้ยใจ กทม.ทุกคร้ัง จึงวิงวอนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดห้นัมาทบทวนระเบียบน้ีอีกคร้ัง เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัพวกเรา 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูจุไรรัตน์ ขอเชิญคุณครูสุปราณี เลยค่ะ 
คุณครูสุปราณ ีค าราช 
ดิฉนัขออนุญาตเสนอความเห็นดงัน้ี 
1. การสอนเด็กพิเศษในช่วงชั้น 2 (ป.4-ป.6) นั้น ค่อนขา้งท่ีจะหนักมากเน่ืองจาก

จ านวนนกัเรียนต่อหอ้งค่อนขา้งเยอะพอสมควร ประมาณ 37-40 คน ฉะนั้นการดูแลจึงไม่ค่อยทัว่ถึงสัก
เท่าใด เพราะว่าถา้ครูมวัแต่สนใจเด็กพิเศษแลว้ เด็กปกติจะท าอะไรในช่วงเวลานั้นๆ และในบางเวลา
เด็กพิเศษซ่ึงตอ้งเรียนรวมกบัเด็กปกติก็จะส่งเสียงดงั แสดงพฤติกรรมท่ีรบกวนเด็กปกติอยา่งมาก 

2. ครูการศึกษาพิเศษในช่วงชั้น 2 (ป.4-ป.6) เกิดความไม่เขา้ใจถึงเร่ืองของระบบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน “พ.ค.ศ.” วา่เป็นเพราะเหตุผลใดในช่วงชั้น 2 นั้น จึงเบิกจ่ายไม่ไดท้ั้งๆ ท่ีก็ท  าการ
สอนเด็กพิเศษเหมือนกนั แต่ท าไมจึงเบิกจ่ายไดเ้ฉพาะช่วงชั้น 1 เท่านั้น 

3. ชัว่โมงสอนของครูท่ีจะตอ้งดูแลเด็กพิเศษนั้น ควรท่ีจะลดหลัน่ลงจากครูทัว่ๆ ไป
เน่ืองจากวา่จ านวนชัว่โมงสอนหากมากเกินไป ครูก็จะไม่มีเวลาดูแลเด็กพิเศษเท่าใดนกั เพราะยงัไม่ 

มีกฎหมายระบุแน่ชดัวา่ ครูท่ีจะตอ้งดูแลเด็กพิเศษนั้นจะไดช้ัว่โมงสอนเท่าไร 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูสุปราณี ขอเชิญคุณครูสุทธินี เลยค่ะ 
คุณครูสุทธินี สามกองาม 
ดิฉนัคิดวา่ปัญหาท่ีส าคญัก็คือ 
1. กรุงเทพมหานครไม่มีหน่วยงานเฉพาะท่ีจะมารับผิดชอบในการจดัการศึกษา

พิเศษ การจดัการศึกษาเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
2. ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานท่ีเป็นเด็กพิเศษ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในตวัเด็ก เม่ือเขา้

มาเรียนในโรงเรียนก็จะมีความคาดหวงัไวสู้งท่ีจะใหเ้รียนเหมือนเด็กปกติ 
3. การเรียนการสอน จ านวนนกัเรียนในหอ้งเรียนจะจดัจ านวนนกัเรียน 35/1 ท าให้มี

นกัเรียนมาก บางคร้ังครูใหค้วามสนใจเด็กพิเศษไดไ้ม่เตม็ท่ี 
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4. งบประมาณของกรุงเทพมหานครนอ้ย ไม่พอท่ีจะจดัหาส่ือการสอนเด็กพิเศษไดดี้
พอ ส่วนใหญ่จะใหโ้รงเรียนรับผดิชอบเอง โรงเรียนก็ไม่มีงบ 

5. โรงเรียนของกรุงเทพมหานครจะตอ้งรับนกัเรียนทุกประเภท จะมีเด็กท่ีแฝง(เด็ก
พิเศษ) เขา้มามากร่วมกบัเด็กท่ีจะตอ้งรับผิดชอบอีก ท าให้จ  านวนเด็กพิเศษมีจ านวนมากร้อยละ 50 ท า
ใหค้รูมีความล าบากในการสอน 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูสุทธินี ขอเชิญคุณครูกิตติศกัด์ิ เลยค่ะ 
คุณครูกติติศักดิ์ หงษ์ค าภา 
ของผมมีสั้นๆ และขอเสริมเพื่อนๆ ท่ีพดูไปวา่ตอ้งการใหก้ทม. ออกกฎหมายเก่ียวกบั

การศึกษาพิเศษอย่างชดัเจน และตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พร้อมทั้งบุคลากรดา้นการศึกษาพิเศษท่ีมี
ความรู้ ความสามารถดา้นน้ีโดยเฉพาะ ให้สวสัดิการกบัครูท่ีสอนอยูใ่นช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) เพราะวา่
ช่วงชั้นน้ีกต็อ้งรับผดิชอบเด็กพิเศษเหมือนกบัครูช่วงชั้นท่ี 1 

ปัญหาของเด็กท่ีพบเด็กสามารถเรียนร่วมกบัเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้แต่มีบางคร้ังท่ี
อารมณ์ของเขามีการเปล่ียนแปลง คือ บ่น โวยวาย และร้องไห้ ครูต้องมีการปลอบ และดุบา้งเป็น
บางคร้ัง ข้ึนอยูพ่ฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก การท างานเด็กสามารถท างานได ้แต่การใหง้านจะแตกต่างกนั
ทางสติปัญญาอาจท า 5 ขอ้ แต่ส่วนมากในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนไม่มีปัญหามากนกั 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูกิตติศกัด์ิ ขอเชิญคุณครูสุมาลี เลยค่ะ 
คุณครูสุมาล ีชนะคุ้ม 
ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีดิฉันพบในการเป็นครูสอนการศึกษาพิเศษก็คือ เน่ืองจากการ

สอนในชั้นเรียนร่วม ซ่ึงมีเด็กพิเศษอยูร่่วม 3 คน ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ การตอ้งมีภาระเพิ่มข้ึน จากเด็กปกติ
ซ่ึงความจริงเด็กปกติเหล่าน้ีก็เป็นปัญหาอยูแ่ลว้ เพราะความเป็นโรงเรียนในสังกดั กทม. ซ่ึงตอ้งรับเด็ก
ทุกสภาพหา้มปฏิเสธ 

แต่ส่ิงท่ีท าให้สอนและช่วยปรับพฤติกรรมเด็กเหล่าน้ีได้ เพราะเม่ือครูมองดูเด็ก
ขณะท่ีอยู่กบัผูป้กครองแล้ว ครูมีความเห็นใจผูป้กครองมากท่ีตอ้งรับภาระตรงน้ี และพร้อมท่ีจะให้
ความช่วยเหลือ แต่ตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ของผูป้กครองดว้ย เท่าท่ีพบผูป้กครองก็สนใจบุตรหลานดี 
แต่ตอ้งยอมรับความเป็นจริงใหม้ากกวา่น้ี ผูป้กครองยงัไม่ค่อยมีความรู้ในการปฏิบติัต่อเด็กพิเศษและท่ี
ส าคญัยงัไม่ยอมรับ 

อยากใหห้น่วยงานทางราชการ เช่น โรงพยาบาล ท่ีดูแลการเจริญเติบโตของเด็ก หาก
พบแลว้น่าจะให้ค  าแนะน ามากกวา่น้ี เท่าท่ีครูไดซ้กัถามผูป้กครองท่ีน าเด็กไปพบแพทยก์็ไม่ไดค้  าตอบ
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หรือผูป้กครองไม่ยอมรับ ท าใหเ้ด็กมาถึงโรงเรียนตอ้งปรับพฤติกรรมมาก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอบคุณมากค่ะ คุณครูสุมาลี ขอเชิญคุณครูมณฑา เลยค่ะ 
คุณครูมณฑา ภูวนาคโสภณ 
ดิฉนัคิดวา่ปัญหาในทางปฏิบติัจะมี  
1. ปัญหาเน่ืองจากนักเรียนปกติมีจ านวนมาก บวกกบันักเรียนพิเศษอีก ท าให้การ

ดูแลนกัเรียนพิเศษไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ถา้นกัเรียนพิเศษท่ีพอช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้งก็จะไม่กระทบมาก ใน
กรณีนักเรียนพิเศษท่ีเป็นมากๆ ต้องการความช่วยเหลือและการเอาใจใส่มาก เด็กกลุ่มน้ีจะต้องมี
ผูป้กครองคอยใหค้วามช่วยเหลือร่วมกบัทางโรงเรียนจึงจะไดรั้บการพฒันาไดดี้ 

2. โรงเรียนท่ีดีคือ ทั้งผูป้กครอง คณะครู และนกัเรียนปกติตอ้ง มีความเขา้ใจนกัเรียน
พิเศษเป็นอยา่งดี ไม่ลอ้เพื่อน ใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งดา้นสังคม การอยูร่่วมกนัในโรงเรียน ทุกคนจะรู้กนั
วา่คนไหนเป็นเด็กพิเศษ ก็จะช่วยกนัดูและใหค้วามช่วยเหลือ ในขณะเรียนเพื่อนๆ จะใหค้วามช่วยเหลือ 
ช่วยแนะน า ช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม แต่ก็ไม่เพียงพอ ยงัอยากจะไดผู้ช่้วย พี่เล้ียง เสริมในชัว่โมง
เรียนเฉพาะ กลุ่มนกัเรียนพิเศษท่ีเป็นมากๆ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นกนัอย่างมากต่อจากน้ีการระดม

สมองอยากจะให้คุณครูช่วยกนัระดมความเห็นขอ้เสนอแนะต่างๆ ว่าเขาจะแกไ้ขปัญหาอย่างไรดี มี
ขอ้เสนอแนะอยา่งไร ขอเชิญเลยนะค่ะ 

คุณครูทุกท่าน 
คุณครูทุกคนไดร่้วมระดมสมองมา และไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. กรุงเทพมหานครควรออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ เก่ียวกับการจัด

การศึกษาพิเศษใหช้ดัเจน 
2. ตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เร่ืองการศึกษาพิเศษ พร้อมทั้ งบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในดา้นการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานน้ีควรเป็นหน่วยงานระดบักอง สังกดั
ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

3. การจดัสรรอตัราก าลงัครูการศึกษาพิเศษ ควรแยกออกจากอตัราก าลงัครูปกติ โดย
ใหอ้ตัราก าลงัครูการศึกษาพิเศษต่อเด็กพิเศษเป็นอตัรา 1:3 

4. ควรแยกงบประมาณรายหัวของเด็กพิเศษ ออกจากงบประมาณรายหัวของเด็ก
ปกติ (เด็กได้ 1,500 บาท/คน) ควรจะเพิ่มงบประมาณของเด็กพิเศษให้มากกว่าเด็กปกติ ในอตัราท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กพิเศษ 
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5. ควรมีการจดัท าหลกัสูตร และหลกัเกณฑ์การวดัประเมินผลเฉพาะเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท โดยกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เพราะมีผลต่อมาตรฐานประเมิน
คุณภาพ (เด็กพิเศษจะเป็นตวัถ่วง) 

6. ควรออกระเบียบวา่ ทุกโรงเรียนในสังกดั กทม. ควรจดัระบบการจดัการเรียนร่วม
ตามท่ีกฎหมายก าหนดว่า “เด็กพิการทุกคนอยากเรียนตอ้งได้เรียน” (ปัจจุบนัมีโรงเรียนร่วม 100 
โรงเรียน จาก 435 โรงเรียน) พร้อมทั้งสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรครูไดศึ้กษาต่อ หรือเขา้รับการ
อบรมดา้นการศึกษาพิเศษเพิ่มข้ึน 

7. ควรปรับแกก้ฎหมายเก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงิน พ.ค.ศ. (ค่าตอบแทน
รายกรณีพิเศษส าหรับผูป้ฏิบติัหน้าท่ีสอนเด็กพิเศษ) ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนส าหรับครูใน
ระดบัชั้นท่ีสอนเด็กเรียนร่วมในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

8. ค่าตอบแทนส าหรับครูท่ีจบการศึกษาพิเศษโดยตรง ควรใชห้ลกัเกณฑ์เดิม คือจบ
ปริญญาตรี ดา้นการศึกษาพิเศษ หรือถา้จบสาขาอ่ืนและไดรั้บการอบรม 200 ชัว่โมง ก็สามารถท่ีจะเบิก
เงิน พ.ค.ศ.ได ้(ระเบียบใหม่เก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ ปริญญาโทเท่านั้นจึงจะเบิกได ้ประกาศใชปี้ 2551 
แต่มีบทเฉพาะกาลให้เวลาปรับตวัถึง 2552) ขดัแยง้กับความเป็นจริง ครูท่ีจบปริญญาโททางด้าน
การศึกษาพิเศษจะนอ้ย 

9. ควรจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ ให้เป็นศูนย์กลางจัดบริการให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม. 
(ปัจจุบนัใหเ้ด็กเล่นอยา่งเดียว) 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ขอขอบพระคุณ คุณครูทุกท่านในการใหค้วามเห็นถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจน

ขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัน้ี ทางทีมคณะวิจยัก็จะน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์อีกที 
ขอขอบพระคุณมากนะค่ะ 
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2. ถอดเทปการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น กลุ่ มผู้ปกครองเด็กพิเศษ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น กลุ่มผูป้กครองนกัเรียนพิการของโรงเรียนในสังกดั 

กทม. เร่ือง “แนวทางการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ในวนั
อาทิตยท่ี์ 19 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 414 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสายนั หม่ืนภกัดี 
2. นางก๋อง  บุญเรือง 
3. นางมณีรัตน์  สืบอินทร์ 
4. นางรัตนา  เรืองศรี 
5. นางพรเพญ็ บุตรสารส 
6. นางสุธิน  สีมะกล ่า 
7. นางวมิลลกัษณ์  สวา่งตระกลู 
8. นางรัชนี  สุวรรณรัตน์ 
9. นางชชัรี  สันติวงศ ์
10. นางชายชอบ  โสภา 
11. รศ.ดร.จุไร  ทพัวงษ ์ หวัหนา้โครงการวจิยั 
12. อาจารย ์ดร.วชิญะ นาครักษ ์ นกัวจิยั 

2. รายละเอยีดของการประชุมระดมสมอง 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
สวสัดีค่ะคุณพอ่คุณแม่ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี มีจ  านวน 10 ท่าน ทางโรงเรียนได้

ให้รายช่ือมาแล้วค่ะ แต่อาจจะจ าช่ือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทั้งหมดทุกคน การระดมสมองในวนัน้ี ก็มี
ประเด็นอยากใหคุ้ณพอ่คุณแม่พดูถึงดงัน้ี  

1. ปัญหาการจดัเรียนการสอนของเด็กพิเศษ(ออทิสติก) ในโรงเรียน 
2. ปัญหาในการรับเขา้เรียนในโรงเรียน 
3. แนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
คุณพ่อคุณแม่มีประสบการณ์โดยตรงจากน้อง ขอเชิญเป็นรายบุคคลเลยนะค่ะ ขอ
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เชิญเลยค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ผูป้กครองจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ออทิสติกยงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัในประเทศ

ไทย กบักลุ่มท่ีออทิสติกเป็นท่ีรู้จกักนัดีแลว้ คุณพ่อคุณแม่กลุ่มแรกจะประสบภยักบัปัญหามาก พาลูก
ไปหาหมอทางหูว่าหูหนวกหรือเปล่า หมอสติปัญญา หมอจิต แต่ไม่มีหมอคนไหนบอกไดว้่าลูกเป็น
อะไร วิง่ไปมาระหวา่งบา้นกบัโรงพยาบาล รู้สึกเครียดมากๆ เป็นทุกขว์า่ลูกเป็นอะไร กวา่จะรู้วา่ลูกเป็น
ออทิสติกก็ใชเ้วลานานมาก ส่วนผูป้กครองกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีเมืองไทยรู้จกัออทิสติกแลว้ คุณหมอ
สามารถท่ีจะวินิจฉัยโรคได้ ระบุได้เร็วว่าเป็น ออทิสติก และให้การรักษา ให้ยาได้ทนัทีซ่ึงผิดกับ
ผูป้กครองกลุ่มแรก 

ผู้ปกครอง 
เด็กท่ีเป็นออทิสติกมีหลายระดบั ถา้เป็นระดบัท่ี 1, 2 ก็จะรักษาง่าย แต่ถา้เป็นมากระ

ดบั 4, 5 การรักษานั้นจะยากมาก และช่วยตวัเองเกือบไม่ไดเ้ลย ถา้รู้ตอ้งรีบรักษาเลยนะค่ะ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
จะขอถามเก่ียวกบันอ้งตอนช่วงอาย ุ0-5 ขวบก่อนนะค่ะวา่ คุณพอ่คุณแม่แต่ละท่าน มี

ประสบการณ์ในการพฒันาการเรียนรู้ของนอ้งๆ อยา่งไรค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ียากล าบากท่ีสุดในชีวิต เพราะน้องไม่พูด ไม่สบตา มีพฤติกรรม

แปลกๆ และเราก็ตอ้งท ามาหากิน เอาลูกไปฝากเขาเล้ียงวนัละ 50 บาท  
ผู้ปกครอง  
ของเราพาลูกไปศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมสุขภาพจิต ตรงขา้มโรงพยาบาลรามา 
ผู้ปกครอง  
พาลูกไปเขา้โรงเรียนเอกชน ซ่ึงแพงมากส าหรับเรา ก็ไปขอต่อกบัทางโรงเรียนวา่ขอ

ลดไดไ้หม จาก 6,000 บาท เป็น 4,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงก็มากส าหรับเราแลว้เรียนอยูร่ะยะหน่ึงก็ออก 
ผู้ปกครอง  
ของลูกเสียเงินเป็นหม่ืนเลยเอาไปเขา้โรงเรียนอนุบาลของเอกชน แต่ท่ีหลงัก็เอาออก

จากโรงเรียน สู้ไม่ไหว ก็คอ่ยๆ ดูแลกนัเอง ขอค าแนะน าจากคุณหมอ ไปท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเหมือนกนั 
ผูป้กครองหลายคนก็เจอกนัท่ีนั้นแหละ ช่วงขวบ สองขวบ สามขวบ ส่ีขวบ ห้าขวบ จะส าคญัมากเลย
เพราะสมองเด็กก าลงัเจริญเติบโตตอ้งดูแลใหดี้ๆ  

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
แลว้ค่าใชจ่้ายในการเรียนของนอ้งก่อนเขา้โรงเรียนในสังกดัของ กทม. น่ี ออกเองหรือ
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เปล่าค่ะ 
ผู้ปกครอง  
เงินทุกบาททุกสตางค ์ท่ีเราเสียไปก่อนเขา้โรงเรียนสังกดัของ กทม. เราออกเองหมด 

ท่ีส าคญัทางโรงพยาบาลจะแนะน ามาให้ท าอยา่งนั้น อยา่งน้ี แต่เรากลบัมาก็ตอ้งมาดูแลเอง และถา้เรา
ไม่เขา้ใจเขา เขาก็จะสับสน และแยล่ง 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
พอนอ้งถึงเกณฑเ์ขา้อนุบาลได ้พานอ้งมาเขา้โรงเรียนสังกดัของ กทม.ไดอ้ยา่งไรค่ะ 
ผู้ปกครอง  
เราได ้List รายช่ือจากนกัสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล จะให้รายช่ือท่ีมีการสอน

เด็กพิเศษ เราก็จะตระเวนหาโรงเรียน ไหวต้ั้งแต่ ภารโรง จนถึง ผอ.โรงเรียน เพื่อให้ลูกของเราเขา้
โรงเรียนไดมี้ท่ีเรียน ของลูกน่ีตอ้งมาจองก่อนตั้ง 3 ปีนะค่ะกวา่ได ้ลูกก็ตอ้งจองเหมือนกนั 

ผู้ปกครอง  
ปีหน่ึงๆ ทางโรงเรียนรับไดแ้ค่ 3 คนเท่านั้นเอง ซ่ึงนอ้ยมาก 
ผู้ปกครอง  
ผูป้กครองทุกคนอยูใ่นเขตหรือเปล่าค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ไม่เลยค่ะ อยูบ่างบวัทองค่ะ แถวนั้นไม่มีโรงเรียนส าหรับเด็กพิเศษเลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
แลว้มาอยา่งไร 
ผู้ปกครอง  
เช้านัง่เรือมา และมานั่งรอท่ีโรงเรียน ส่วนตอนเยน็นัง่รถเมล์กลบัท าอย่างน้ีทุกวนั 

ส่วนใหญ่อยูน่อกเขตครับ โรงเรียนไม่ใช่เขา้ง่ายๆ โรงเรียนในเขตไม่มี นอกเขตไกลก็ตอ้งเอา ขอให้ได้
เถอะครับ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ผูป้กครองทุกท่านตอ้งมารับ – ส่ง นอ้งทุกวนัหรือเปล่าค่ะ 
ผู้ปกครอง  
รับ-ส่งทุกวนั เราไม่กลา้เส่ียง ตอ้งมารับ-ส่งทุกวนั 
ผู้ปกครอง 
เวลาน้ี เราผูป้กครองคุยกนั และรู้สึกเป็นทุกข ์และยงัไม่รู้จะแกปั้ญหาอยา่งไร อยาก

ใหที้มนกัวจิยัช่วยดว้ย ลูกก าลงัจะจบ ป.6 จากโรงเรียนสังกดัของ กทม.แลว้ไม่รู้จะเอาลูกไปเรียน ม.1 ท่ี
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ไหนเลย เขตบางกอกนอ้ยน้ีไม่มีโรงเรียนเลย ไปปรึกษาครูท่ีโรงเรียนสังกดัของ กทม.ท่ีติดกนัน่ี ครูท่ี
ปรึกษาดว้ยก็แนะน าวา่ อยา่บอกวา่เป็นออทิสติก ให้เขา้ไปก่อน และแกปั้ญหาทีหลงั โรงเรียนท่ีไล่เด็ก
พิเศษออกกลางคนัมีเยอะมาก โรงเรียนแถวฝ่ังธนน่ี เรียนไปก็ตอ้งออก ตอนเขา้ง่าย แต่ออกเยอะมาก 

ผู้ปกครอง 
เห็นชดัๆ เลยวา่ โรงเรียนไม่เพียงพอ และไม่มีโรงเรียนระดบัมธัยมท่ีจะมารองรับจาก

ระดบัประถมส าหรับเด็กออทิสติก  
ผู้ปกครอง  
เราก็ไม่ไดค้าดหวงัวา่ ลูกจะเรียนจนจบ ม.6 ถา้เขาไม่อยากเรียน ก็ไม่เป็นไร แต่คิดวา่

รัฐควรจะมีศูนยฝึ์กอาชีพส าหรับเด็กออทิสติก คนท่ีไม่ชอบเรียนหนงัสือจะไดไ้ปฝึกอาชีพให้มีความรู้
ติดตวัไปประกอบอาชีพ และเขาจะไดส้ังคม กลวัวา่จบ ป.6 กลบัไปอยูบ่า้น กลวัวา่กลบัแยล่งเป็นภาระ
ใหเ้รา รู้สึกกลุม้ใจมาก เกรงวา่ลูกจะเป็นแบบนั้น เวลาน้ีมีแต่ศูนยฝึ์กอาชีพของเอกชนซ่ึงก็แพงส าหรับ
เราค่ะ 

รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ตามปกติฝึกอาชีพอะไร ส าหรับเด็กออทิสติกค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ฝึกท าขนมค่ะ 
ผู้ปกครอง  
มีเร่ืองหน่ึงท่ีมีปัญหามากคือ การนดัของแพทย ์ระยะเวลาการนดัไปพบแพทยใ์นแต่

ละรอบนานเกินไป ไม่ต ่ากวา่ หกเดือน อยากไปพบแพทยเ์ร็วกวา่น้ี หกเดือนน่ีนานเกินไป บางคร้ังลูก
ตอ้งรีบปรับยา หาหมอ 

ผู้ปกครอง  
บุคลากรท่ีให้บริการทางดา้นฝึกพูด ไม่เพียงพอเลยค่ะ หน่ึงคนต่อหน่ึงโรงพยาบาล 

ไปรอนานมาก ส่วนของโรงพยาบาลเอกชนจะแพงมาก เคยพาลูกไปโรงพยาบาลเอกชน 30 นาทีต่อ 
500 บาท  

ผู้ปกครอง  
ขนาดโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลใหญ่ ยงัมีนกัฝึกพดูเพียงแค่ 2 คนเท่านั้นเอง 
ผู้ปกครอง  
นกักระตุน้พฒันาการก็ไม่เพียงพอ นกักิจกรรมบ าบดัก็ไม่เพียงพอ 
ผู้ปกครอง  
ควรมีค่าตอบแทนพิเศษให้กบัคุณครูท่ีดูแลเด็กพิเศษ เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้กับ
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คุณครู 
ผู้ปกครอง 
นโยบายควรมาพร้อมกบังบประมาณ ไม่ใช่ให้นโยบายมาแต่ไม่ให้เงิน แลว้มานัง่ฝัน

ท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้ลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
แบบฝันท่ีไม่เป็นจริงใช่ไหมค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ใช่ค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ความต่อเน่ืองในเร่ืองการศึกษาของรัฐบาล ควรจะมีความต่อเน่ืองไม่ใช่เปล่ียน

รัฐบาลที ก็เปล่ียนนโยบายที 
ผู้ปกครอง  
กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ท่ีเป็นผลประโยชน์ต่อนกัเรียนพิเศษ คุณครู ผูป้กครอง ไม่

ทราบกันเลยคนท่ีเก่ียวข้องควรจะจัดส่งให้โดยตรงกับทางโรงเรียน และทางโรงเรียนก็บอกให้
ผูป้กครองทราบเองแหละ 

ผู้ปกครอง 
อยากจะท าประกนัชีวิตให้ลูก แต่ AIA ไม่ยอมรับ อยากให้ลูกมีหลกัประกนั มีเงิน

กอ้นหน่ึงใหลู้ก 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
ลองติดต่อเมืองไทยประกนัชีวติซิค่ะ เห็นมี Program เก่ียวกบัคนพิการอยู ่
ผู้ปกครอง  
ควรจดัตั้ งในลกัษณะ “กองทุนส าหรับเด็กพิการ” เช่นเดียวกับกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ โดยผูป้กครองเป็นผูส่้งเงินเขา้กองทุน เพื่อใหลู้กเอาไวใ้ชใ้นอนาคต 
ผู้ปกครอง  
เป็นห่วงมากเลยค่ะ ลูกเป็นผูห้ญิง หน้าตาดี ตอนน้ีเร่ิมเป็นสาวแล้ว การท าความ

สะอาดยงัมีปัญหา และเร่ืองอ่ืนๆ คุณหมอแนะน าใหท้  าหมนัใหลู้ก 
ผู้ปกครอง  
ยงัคิดเลยวา่ ลูกโชคดีท่ีเป็นผูช้าย ถา้ลูกเป็นผูห้ญิงก็คงเป็นห่วงมากๆ เหมือนกนั 
ผู้ปกครอง  
ของผมเป็นผูช้าย ตอนน้ีเร่ิมเป็นหนุ่มก็มีปัญหาเหมือนกนันะครับ ตอ้งดูแลดีๆ  
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รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
นอ้งๆ จดทะเบียนคนพิการกนัหรือเปล่าค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ของลูกอยูร่ะดบั 2 ไปจดทะเบียนท่ีสะพานขาว เจา้หนา้ท่ีบอกวา่จดทะเบียนคนพิการ

ไม่ได ้จนกระทัง่บดัน้ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเลยค่ะ 
ผู้ปกครอง  
ของลูกอยูร่ะดบั 2 เหมือนกนั แต่จดท่ีศิริราช จดไดค้่ะ 
ผู้ปกครอง  
ถามคุณหมอเก่ียวกบัเร่ืองการจดทะเบียนคนพิการ คุณหมอบอกวา่ไม่ทราบ คุณอยาก

จดคุณก็ไปขอจด คุณหมอไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลย 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์  
แสดงวา่มาตรฐานของเจา้หนา้ท่ีท่ีพิจารณาในการจดอาจแตกต่างกนั ไม่ทราบวา่ คุณ

พ่อ คุณแม่ มีปัญหาอะไรอีกไหม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมค่ะ ถา้ไม่มีขอจบการระดม
สมองเพียงแค่น้ี ตอนน้ีเรามีเบอร์โทรศพัทข์องคุณพ่อ คุณแม่แลว้ทุกคน และขออนุญาตว่าทางเราอาจ
โทรศพัท์ไปถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากคุณพ่อ คุณแม่นะค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ ท่ีกรุณาสละเวลาใน
วนัหยดุ 
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ภาคผนวก จ 

กรณศึีกษาน้องท๊อป 
 
นอ้งท๊อปเป็นเด็กชายวยั 5 ขวบ ร่างทว้ม ตาโต ผิวคล ้า พูดไม่เป็น ไม่สบตา นัง่น่ิงๆ ไม่

สนใจใคร คุณแม่พามาสมคัรเขา้เรียนห้องคู่ขนานออทิสติกท่ีโรงเรียนวดัสุวรรณาราม คุณแม่เล่าว่า 
นอ้งทอ๊ปกบัแม่อยูด่ว้ยกนัสองคน แม่ตอ้งท างาน นอ้งทอ๊ปตอ้งอยูค่นเดียวในห้องเสมอๆ นอ้งท๊อปเป็น
เด็กท่ีเอาแต่ใจตนเอง จะเอาอะไรก็ตอ้งเอาให้ได ้ถา้ขดัใจจะกดัฟัน ขวางส่ิงของ ข้ีเกียจไม่ค่อยท าอะไร 
ชอบดูทีว ีและเล่นเกมคนเดียว ไม่เล่นกบัใคร  

เม่ือนอ้งทอ๊ปมาเรียนหอ้งคู่ขนานออทิสติก ซ่ึงมีเพื่อนออทิสติกเรียนอยูด่ว้ยกนัอีก 5 คน 
เรียนได ้1 ปี ครูไดป้รับพฤติกรรมต่างๆ ให้นอ้งท๊อปรู้จกัระเบียบวินยัของห้องเรียน เช่น การนัง่เกา้อ้ี 
การเก็บของเขา้ท่ี การเขา้แถวรับประทานอาหาร การช่วยเหลือตนเอง อีกทั้งไดฝึ้กให้นอ้งท๊อปสามารถ
ระบายสีภาพขนาดเล็กๆ ได ้ถา้ภาพขนาดใหญ่จะไม่ท า นอ้งท๊อปพยายามพูดเป็นค าๆ แต่ผูฟั้งไม่เขา้ใจ
ในส่ิงท่ีนอ้งทอ๊ปส่ือสาร จนบางคร้ังท าให้นอ้งท๊อปเกิดอารมณ์โมโห นัง่กม้หนา้น่ิง และผลกัเกา้อ้ีของ
ตนเอง  

ในปีถดัมาครูประจ าชั้นไดส่้งนอ้งท๊อปเขา้เรียนร่วมชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/1 น้องท๊อป
สามารถท ากิจกรรมตามเด็กปกติได้ เพราะเด็กปกติช่วยเหลือแนะน าน้องท๊อปเสมอๆ ทั้งน้ีเพราะครู
ประจ าชั้นซ่ึงเป็นครูการศึกษาพิเศษท่ีประจ าชั้นอนุบาล 2/1 ไดพ้ยายามปลูกฝังใหเ้ด็กปกติช่วยเหลือเด็ก
พิเศษตั้ งแต่เล็กๆ และน้องท๊อปมีเพื่อนท่ีสนิทช่ือ น้องโอม ซ่ึงน้องโอมเป็นเด็กท่ีมีบกพร่องทาง
สติปัญญา ลกัษณะนิสัยชอบพดูชอบคุย นอ้งทอ๊ปเร่ิมเล่นกบันอ้งโอม ต่อมานอ้งทอ๊ปพดูเป็นค าๆ แต่ไม่
ชดั แต่น้องโอมจะท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยในการส่ือสารระหว่างน้องท๊อปกบัครู จึงส่งผลท าให้น้องท๊อป
สามารถเขียนพยญัชนะไทยและเรียนร่วมไดค้่อนขา้งดี  

ต่อมาน้องท๊อปได้เรียนร่วมในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 น้องท๊อปสามารถเขียนตาม
ตัวอย่างได้ อ่านไม่ได้ ท  าไม่ได้ก็นั่งก้มหน้าน่ิงๆ เล่นกับเพื่อนเด็กปกติได้ แต่ชอบเล่นต่อสู้กัน  
นอ้งทอ๊ปจึงโมโห ท่ีเพื่อนท าให้เจ็บ จึงยืนกม้หนา้น่ิงๆ ครูถามสาเหตุก็พูดเป็นค าๆ แต่ไม่ชดัเจน ครูฟัง
แลว้ไม่เขา้ใจ ประกอบกบัไม่มีนอ้งโอมซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทมาช่วยส่ือสารให้แทนวา่ เกิดอะไรข้ึน เพราะ
นอ้งโอมไปเรียนท่ีชั้นพิเศษ ระยะหลงัๆ นอ้งทอ๊ปใชก้ารวิง่หนีไปแอบ สักครู่ก็กลบัหอ้งเรียน 

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นอ้งท๊อปขาดเรียนบ่อย เพราะไม่ยอมมาโรงเรียน แม่ตอ้งพูด
ปลอบพดูขู่วางเง่ือนไข จึงมาเป็นบางวนั ไม่ค่อยยอมท าแบบฝึกหดั ทั้งๆ ท่ีครูไดเ้รียกมาสอนตวัต่อตวั ก็
ไม่อยากเรียนไม่ยอมท างาน มีปัญหากา้วร้าว ชกต่อยกบัเพื่อนบ่อยข้ึน  
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ต่อมานอ้งทอ๊ปไดย้า้ยมาเรียนท่ีชั้นเรียนพิเศษ หอ้ง 2 ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึง
มีเพื่อนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเพื่อนออทิสติก ขา้งๆ ห้องเป็นชั้นเรียนพิเศษ ห้อง 1 ซ่ึง
น้องโอมเรียนอยู่ น้องท๊อปร่าเริงยิ้มแยม้ เห็นฟันขาวๆ เสมอ น้องท๊อปพูดเป็นค าๆ ฟังเขา้ใจมากข้ึน 
และต่อมาก็คุยเก่งข้ึน คุยเล่นกบัเพื่อนได ้บางทีมาชวนครูคุยเร่ืองต่างๆ นอ้งท๊อปอ่านหนงัสือได ้ท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ ช่วยเหลือครูและเพื่อนไดเ้ป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ีในปีน้ี น้องท๊อปก็ไดพ้่อของธิติมารับน้องท๊อปกลบับา้นของลุงในเวลาเลิก
เรียน ท่ีบา้นของลุงอยูก่นัหลายคน นอ้งทอ๊ปไม่เหงา แต่ในวนัเสาร์ - อาทิตย ์นอ้งทอ๊ปก็มานอนและเล่น
กบัธิติ โดยเฉพาะเล่นหมากฮอต ไม่ตอ้งเล่นเกมหรือดูดีวีดีต่อสู้คนเดียวในห้องแคบๆ แล้วจ ามาเล่น
ต่อสู้กบัเพื่อนเหมือนเม่ือก่อน ส่วนธิติซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วมอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเดียวกนั นอ้งท๊อปแต่งตวัสะอาดข้ึน สุขภาพดีข้ึน มาเรียนทุกวนั เพราะได้
แม่ของนอ้งทอ๊ปช่วยดูแลเอาใจใส่  

จากเร่ืองราวของเด็กชายน้องท๊อปสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงภาพความส าเร็จของการ
จดัการเรียนร่วมว่า เด็กพิเศษจะมีการพฒันา หรือมีพฒันาการในทางท่ีดีข้ึนรวมถึงสามารถปรับตวั/
ส่ือสารกับบุคคลต่างๆ ได้นั้นข้ึนอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ แนะน า จากทุกๆ ฝ่าย ทั้งทาง
โรงเรียนซ่ึงประกอบไปด้วยความพร้อมของการด าเนินการจดัการเรียนร่วม นโยบาย ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร ตลอดจนเพื่อนทั้งท่ีเป็นเด็กปกติและเด็กพิเศษ และส่ิงท่ีอยู่ใกล้นักเรียนท่ีสุดคือ การมี
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์  
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โรงเรียนวดัสุวรรณาราม23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
23 รูปภาพนอ้งท๊อปและภาพต่างๆไดรั้บการอนุญาตจากผูป้กครองและโรงเรียนวดัสุวรรณารามใหเ้ผยแพร่ได ้
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นอ้งทอ๊ป 

 
 ด.ช. ทอ๊ป  กบัเพื่อน ๆ ในชั้นอนุบาล 2/1  ด.ช.โอม  เพื่อนสนิท 
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เรียนกบัเพื่อนในชั้นเรียนพิเศษเตรียมความพร้อม 
กบัการเรียนร่วมกบัเพื่อนในชั้นท่ีสูงข้ึน 
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กิจกรรมไหวค้รูประจ าปี 
 
 
 

 
เลือกตั้งประธานนกัเรียน 
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ท๊อปในกจิกรรมทศันศึกษาเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ 
 
 
 

บ าเพญ็ประโยชน์ท่ีวดัในวนัมาฆบูชา 
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เรียนโยคะเพื่อการบ าบดั 
 
 

รูปภาพเพิม่เติมเกีย่วกบักจิกรรมเรียนร่วมของโรงเรียน 

กิจกรรมศิลปะบ าบดันกัเรียน 
และผูป้กตรอง 
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ดนตรีบ าบดัคาบเรียนสุดทา้ยของวนั 
 

 
 

 
กีฬาบ าบดัโดยเปตอง 
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การใชเ้งินในชีวติประจ าวนั 
 
 
 

 
ธาราบาบดั 
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ท าบุญตกับาตรอาหารทุกวนัพุธ 
สุดทา้ยของเดือน 
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ภาคผนวก ฉ 

กรณศึีกษาน้องดะ 
 
น้องดะหรือเด็กหญิงพรชุภา ช่ืนก าไล เกิดวนัท่ี 19 กันยายน 2543 อายุ 11 ปี นับถือ

ศาสนาอิสลาม เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มอาการดาวน์ บิดาช่ือนายสมนึก ช่ืนก าไล 
มารดาช่ือนางซาฟีนะ จนัทร์ขาว อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 83/14 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร น้องดะเขา้เรียนท่ีโรงเรียนวดับางปะกอกในปีการศึกษา 2550 โดยท่ีไม่เคยเรียนท่ี
ไหนมาก่อนเลย วนัแรกของการมาเรียนนอ้งดะเอาแต่ร้องไหส่้งเสียงโวยวายไม่ยอมพูดอยา่อ่ืนนอกจาก 
“หานะ...หานะ... ( หมายความว่าหนูจะหาแม่ )” ด้ินลงนอนกบัพื้น ไม่ยอมให้ใครถูกตวัและวิ่งออก
นอกห้องเรียน ครูตอ้งคอยดูแลอย่างใกลชิ้ดอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นอยู่เกือบสองสัปดาห์ 
แลว้สถานการณ์ก็เขา้สู่ภาวะปกติ แต่ครูก็ตอ้งพบกบัปัญหาอยา่งอ่ืนอีกยาวเหยยีดตามมาคือ 

ปัญหาดา้นการมองเห็น ครูสังเกตเห็นวา่เม่ือให้นอ้งดะอ่านหรือเขียนหนงัสือนอ้งดะจะ
ขมวดคิ้วและร่ีตา ชอบดูหนงัสือใกล้ๆ  เวลาเขียนหนงัสือจะกม้ติดสมุด ครูจึงแนะน าให้คุณแม่ของนอ้ง
ดะพานอ้งดะไปพบแพทยเ์พื่อตรวจวดัสายตา ก็พบวา่นอ้งดะมีสายตาสั้นมาก คุณแม่ตดัแวน่มาให้นอ้ง
ดะสวม  

ปัญหาดา้นการพดู นอ้งดะพดูติดอ่าง พดูไม่ชดั “ค..ค..คู..คูเล็ก น...น..หนูหิว ข..ข..ขา้ว” 
ปัญหาน้ีครูแกไ้ดไ้ม่ยาก เพราะนอ้งดะเป็นเด็กช่างพูดเม่ือครูสอนพูดจึงให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ครู
ใช้วิธีการพูดคุยกบัน้องดะ เม่ือน้องดะพูดค าท่ีติดอ่าง ครูจะพูดค านั้นและให้น้องดะพูดตามช้าๆ ฝึก
อยา่งน้ีบ่อยๆ ท าใหน้อ้งดะพดูติดอ่างนอ้ยลง  

ปัญหาดา้นการเขียน กลา้มเน้ือมดัเล็กของนอ้งดะยงัไม่ดีท าให้การจบัดินสอล าบาก ครู
จึงตอ้งจดักิจกรรมท่ีช่วยใหน้อ้งดะไดพ้ฒันากลา้มเน้ือมดัเล็ก เช่น วาดรูป ระบายสี การป้ันแป้งโด การ
ร้อยเชือก การฉีกปะติดกระดาษ การฝึกเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้น การหดัเขียน ก ไก่ นอกจากนั้นครูยงั
แถมการบา้นการฝึกเขียนไปทุกวนัจนถึงทุกวนัน้ีก่อนกลบับา้น ถ้าครูไม่ให้สมุดการบา้นไปน้องดะ
จะตอ้งถามทุกคร้ัง “ครูค่ะ ไม่มีการบา้นเหรอค่ะ หนูอยากได”้ จึงเป็นท่ีรู้กนัวา่ตอ้งมีการบา้นใหเ้ป็นของ
แถมกนัทุกวนั ประกอบกบัผูป้กครองของนอ้งดะท่ีคอยดูแลนอ้งดะในการท าการบา้นทุกคร้ังไม่เคยขาด 
ปัจจุบนัน้ีนอ้งดะเขียนพยญัชนะตามแบบไดแ้ลว้และพอจะเขียนช่ือตนเองได ้ครูมกัจะไดค้  าช่ืนชมจาก
แม่ของนอ้งดะอยูเ่สมอ แม่จะเขียนความคิดเห็นในสมุดพกของนอ้งดะอยู่เสมอวา่ “ขอขอบคุณคุณครู
มากท่ีคอยดูแลและช่วยเหลือมาตลอด นอ้งดะเก่งข้ึนมากแม่ดีใจมาก” ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นก าลงัใจให้ครู
ท างานและพฒันางานใหดี้ต่อไป 
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ปัญหาดา้นการเรียน ความสามารถนอ้งในดา้นการเรียนเร่ิมตน้จากศูนยเ์พราะนอ้งดะยงั
นบัเลขไม่ได้ ไม่รู้จกัตวัเลข ไม่รู้จกัพยญัชนะ แต่สามารถอ่านพยญัชนะออกเสียงตามครูได ้ครูตอ้ง
ท างานหนกัในการเตรียมแบบฝึกต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยั นอ้ง
ดะจะจ าบทเรียนไดไ้ม่ค่อยดี ครูจึงตอ้งใหท้  าซ ้ าๆ บ่อยๆ  

ปัญหาดา้นการช่วยเหลือตวัเอง นอ้งดะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นเร่ืองของการท า
ความสะอาดหลงัขบัถ่าย การเช็ดน ้ ามูกดว้ยตนเอง การติดกระดุม การสวมถุงเทา้ การติดตะขอ ครูตอ้ง
หัดให้น้องดะท าเองทุกอย่าง ครูตอ้งอดทนและตอ้งใจเย็นๆ กว่าจะท าไดแ้ต่ละอย่างตอ้งหัดซ ้ าๆ ท า
บ่อยๆ เช่น แปรงฟัน ลา้งกน้ ใส่เส้ือผา้ ติดกระดุม การสวมรองเทา้ ฯลฯ นอกจากน้ีความร่วมมือจาก
ครอบครัวก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ เม่ือครูบอกถึงปัญหาเหล่าน้ีและขอความร่วมมือกบัครอบครัวของนอ้งดะ
ในการช่วยฝึกนอ้งดะในการช่วยเหลือตนเองเวลาอยูท่ี่บา้นดว้ย ผูป้กครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี
ท าให้ตอนน้ีนอ้งดะสามารถช่วยเหลือตนเองในการแปรงฟัน อาบน ้ า ลา้งมือ ติดกระดุมเส้ือ ใส่เส้ือผา้ 
ลา้งกน้ การสวมถุงเทา้-รองเทา้ไดด้ว้ยตนเองแลว้ 

นอ้งดะเป็นเด็กท่ีมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส พดูเก่ง ชอบร้องเพลง ฟังเพลง และเตน้ร าเก่ง ท าให้
ใครท่ีไดรู้้จกันอ้งดะตอ้งรักนอ้งดะทุกคน แม่มกัพานอ้งดะไปไหนมาไหนบ่อยๆ ในวนัเสาร์ อาทิตย ์ท า
ใหน้อ้งดะไดมี้โอกาสเรียนรู้ส่ิงต่างๆ มากมายเหมือนเด็กปกติทัว่ไป พอเชา้วนัจนัทร์นอ้งดะจะมีเร่ืองมา
เล่าให้ครูฟังทุกคร้ัง โดยเฉพาะละคร น้องดะรู้จกัตวัละคร บางคร้ังก็จริงจงัถึงขั้นเลียนแบบท่าทางตวั
ละครมาแสดงให้ครูและเพื่อนๆ ดูอยู่บ่อยๆ วนัหน่ึงขณะท่ีครูทกัทายนกัเรียนในตอนเช้าก่อนเร่ิมเขา้
บทเรียน ครูเรียกช่ือนกัเรียนท่ีมาเรียนวนัน้ีจนถึงช่ือนอ้งดะ น้องดะนัง่น่ิงไม่ยกมือ ครูถามวา่ “นอ้งดะ
ไดย้ินครูเรียกไหมคะ” นอ้งดะตอบวา่ “ครูค่ะหนูไม่ไดช่ื้อพรชุภาแลว้ให้เรียกใหม่วา่มณฑยาค่ะ” นอ้ง
ดะจะมาถึงโรงเรียนเช้าทุกวนั มาก่อนท่ีครูจะถึงโรงเรียนเสมอๆ ครูมอบภาระงานประจ าให้น้องดะ
รับผิดชอบทุกวนัคือ การเปิดหนา้ต่างในห้องเรียน ปัดฝุ่ นชั้นวางของเล่นและแกะถุงขา้วท่ีแม่เตรียมมา
ให้ เม่ือครูมาถึงจะเห็นภาพน้องดะนัง่กินอาหารเชา้อยู่ท่ีโต๊ะอาหารทุกเชา้ ในช่วงเวลาเรียนนอ้งดะจะ
ชอบท ากิจกรรมการเคล่ือนไหวเป็นพิเศษเพราะครูจะเปิดเพลงและใหท้ าท่าทางประกอบซ่ึงนอ้งดะก็ท า
ไดดี้จนสามารถออกมาน าเพื่อนๆ หนา้ชั้นเรียนแทนครูได ้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ
แต่ละวนัน้องดะสามารถท ากิจกรรมไดดี้และมีความตั้งใจมาก เท่ียงของทุกวนัเม่ือรับประทานอาหาร
เท่ียงเรียบร้อยแลว้ นอ้งดะจะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบคือการเช็ดโตะ๊ หลงัจากนั้นจะขออนุญาตครูไปซ้ือขนม 
เด๋ียวน้ีนอ้งดะสามารถซ้ือขนมไดด้ว้ยตนเองแลว้และยงัเป็นท่ีรู้จกัของแม่คา้ทุกคนดว้ย  
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จากวนัแรกท่ีน้องดะไดม้าเขา้เรียนท่ีโรงเรียนวดับางปะกอกจนถึงวนัน้ีน้องดะมีความ
เปล่ียนไปจากเดิมมาก นอ้งดะมีพฒันาดา้นต่างๆ ดีข้ึนจนเห็นไดช้ดัเจน ผลส าเร็จท่ีน่าช่ืนชมน้ีเกิดจาก
ความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่านผูอ้  านวยการนิฐิพนธ์ ภู่พนัธ์ และ
รองผูอ้  านวยการทั้งส่ีท่านท่ีเอ้ืออ านวยในด้านงบประมาณเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอกบันกัเรียน รวมถึงก าลงัส าคญัยิ่งคือครอบครัวของนอ้งดะท่ีเอาใจใส่
ดูแลน้องดะเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและปฏิบติัตามค าแนะน าครูเสมอ ทุกคนทั้งท่ีโรงเรียนและท่ี
บา้นมีส่วนช่วยใหน้อ้งดะมีพฒันาการท่ีดีข้ึนสามารถใชชี้วติอยา่งมีความสุขอยูใ่นสังคมปกติไดต่้อไป 
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ภาพกจิกรรมน้องดะ24 

 
 

 
น้องดะ 

                                           
24 รูปภาพต่างๆ ไดรั้บการอนุญาตจากผูป้กครองและโรงเรียนวดับางประกอกใหเ้ผยแพร่ได ้
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ภาคผนวก ช 

กรณศึีกษาเด็กชายวชัรา สังหา25 
 

1. ช่ือนักเรียนทีท่ าการศึกษา เด็กชายวชัรา สังหา 
เกดิวนัที ่ 15 มีนาคม 2536 อาย ุ14 ปี  
ทีอ่ยู่  บา้นเลขท่ี 121 ตรอก/ซอย - หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้นแก่นประดู่  

ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น รหสัไปรษณีย ์40320 
เช้ือชาติ  ไทย  
สัญชาติ  ไทย  
นับถือศาสนา  พุทธ 
ปัจจุบันเรียนอยู่ที ่ โรงเรียนพระยนืวทิยาคาร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3  
ครูประจ าช้ันช่ือ  นางนงนุช อมรรัตนกุล  
ลกัษณะทัว่ไป  วชัรา เป็นเด็กผูช้ายรูปร่างเล็ก ยิม้ง่าย พดูเก่ง ไม่ค่อยเอาใจใส่งานท่ี

ครูมอบหมาย แต่ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 
2. ลกัษณะของปัญหา 

1. เป็นเด็กยากจน 
2. พอ่แม่มีอาชีพท านาแต่ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ตอ้งเช่าท่ีนาของคนอ่ืน 
3. สภาพบา้นเป็นบา้นชั้นเดียวหลงัเล็กๆ  
4. ครอบครัวยากจน มีพี่ชายสองคน คือ ก าลงัเรียน 1 คน คือ  

นายวรียทุธ สังหา ก าลงัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
5. มีนิสัยชอบพดู การเรียนอ่อนมาก ไม่มีสมาธิขณะเรียน จะลุกจากท่ีบ่อยๆ  
ผูศึ้กษาสนใจปัญหาของวชัรา คือ เม่ือให้วชัราอ่านหนงัสือ วชัรา ไม่สามารถอ่านได ้

เขียนพยญัชนะไทยตามค าบอกไม่ได ้แต่เขียนตามแบบได ้จึงใช้แบบคดัแยกนกัเรียนท่ีมีความพิการ
บกพร่อง ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า วชัรามีปัญหาทางการเรียนรู้ จึงตอ้งการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อแกปั้ญหาเร่ืองการอ่าน และการเขียนใหว้ชัรา 

                                           
25 ไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มลูจากคุณครูรุจิรา สะเดา 
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3. ประวตัิครอบครัว 
บิดาช่ือ นายทองไสย ์สังหา ปัจจุบนัยงัมีชีวิตอยู ่มารดาช่ือนางมุย้ อายุ 51 ปี อาชีพท านา 

และรับจา้งทัว่ไป มีฐานะยากจนไม่มีท่ีดินท าเป็นของตนเอง ตอ้งเช่าท่ีนาของผูอ่ื้นท ากิน ผลผลิตท่ีได้
จากการเช่าท านาบางปีก็พอกินไดต้ลอดปี แต่บางปีไม่พอกิน รายไดอ่ื้นๆ หรืออาชีพเสริมคือ การรับจา้ง
ตดัออ้ยและรับจา้งท างานก่อสร้าง 

วชัราเป็นลูกชายคนเล็ก มีพี่ชายอีกสองคน คนโตช่วยพ่อแม่ท างาน และอ่านหนงัสือไม่
ออก คนท่ีสองคือนายวีรยุทธ สังหา ก าลงัเรียนชั้น ม.3 วชัรา มีปัญหาเร่ืองสายตา เน่ืองจากในวยัเด็ก 
เกิดอุบติัเหตุท่ีตาขา้งขวา ท าให้มองเห็นเพียงเลือนราง เม่ือจะอ่านหนงัสือจะตอ้งหร่ีตาขา้งขวา ท าให้
ความสามารถในการมองเห็นบกพร่องไปดว้ย 
 
4. ประวตัิเกีย่วกบัสุขภาพอนามัย 

วชัรา เป็นเด็กท่ีจดัว่ามีรูปร่างเล็ก แต่มีสุขภาพแข็งแรง มีน ้ าหนักและส่วนสูง อยู่ใน
เกณฑป์กติ ตาขา้งขวามีปัญหาในการมองเห็น  
 
5. ข้อมูลทีไ่ด้เกบ็รวบรวมได้จากแบบสอบถามประเภทต่างๆ 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการใหว้ชัราท าแบบสอบถาม พอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
- จากการวดัระดบัเชาวน์ปัญญา (เชาวน์เล็ก)ของกรมสุขภาพจิต อยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่ปกติ 
- จากการใชแ้บบวดั Line Gometirc พบวา่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปกติ 
- จากการใชแ้บบวดัสายตาของมารีน ฟรอสติก พบวา่วชัรามีปัญหาทางดา้นการจ าแนก

พยญัชนะและบกพร่องเร่ืองการอ่านและสะกดค า 
- ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑต์ ่า (มี 0, ร.) 
- ประวติัการเรียนอยูใ่นเกณฑต์ ่า 
- ผลจากแบบส ารวจความถนดัและความสนใจพิเศษพบว่า วชัราตอ้งการเป็นช่างซ่อม

รถ 
- ผลจากการใช้แบบคดัแยกพบว่า วชัรามีปัญหาทางดา้นการเรียนรู้ คืออ่านและเขียน

สะกดค าง่ายๆ ไม่ได ้แต่เขียนตามแบบได ้
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6. ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษา 
วชัราเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนบา้นแก่นประดู่ อ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่น เม่ือ

จบป.6 ก็มาสมคัรเขา้เรียนต่อท่ีโรงเรียนพระยนืวทิยาคาร ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑต์ ่า 
 
7. การปรับตัวทางสังคม 

เม่ือเรียนอยู่ในชั้นประถมได้เป็นตวัแทนนกักรีฑาของโรงเรียน จากการสังเกตเม่ือพา 
วชัราเข้าร่วมแข่งขนักีฬาวนัคนพิการสากลพบว่า วชัรามีทกัษะในการเล่นกีฬาเป็นอย่างดี มีความ
กระตือรือร้น มุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอยา่งเตม็ท่ี 
 
8. การปรับตัวทางอารมณ์ 

วชัราเป็นคนอารมณ์ดี เม่ือครูให้ความสนใจ วชัราจะมีความมัน่ใจในตนเอง พูดคุยกบั
เพื่อนๆ ท่ีมาจากต่างโรงเรียนได้ดี เม่ืออยู่ท่ีบา้น วชัราจะมีเพื่อนเล่นเป็นเด็กๆ ท่ีมีอายุอ่อนกว่า เป็น
นกัเรียนท่ีเขา้กบัเพื่อนไดทุ้กๆ คน รักและเช่ือฟังพอ่แม่  

 
9. ประสบการณ์การท างานและแผนการทางอาชีพ 

วชัราช่วยเหลืองานบา้นท่ีไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากการเรียน คือ รับจา้งดายหญา้ 
และรับจา้งตดัออ้ย ส าหรับแผนอาชีพนอนาคต วชัรามีความใฝ่ฝันอยากเป็นช่างซ่อมรถ 
 
10. สรุปความคิดเห็น ข้อวจิารณ์และข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไข 

จากข้อมูลท่ีได้รวบรวมทั้ งหมดไม่ว่าจะเป็นการสังเกต สัมภาษณ์ การให้ตอบ
แบบสอบถามประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวชัรา พอจะน ามาวเิคราะห์ปัญหาของวชัรา ไดด้งัน้ี 

1. เป็นเด็กยากจน 
2. พอ่แม่มีอาชีพท านา ไม่มีท่ีดินท ากิน 
3. สภาพบา้นชั้นเดียวหลงัเล็กๆ 
4. ครอบครัวยากจน  
5. มีความประพฤติเรียบร้อย การเรียนต ่า 
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การท่ีครอบครัวของวชัรามีฐานะยากจน พ่อแม่ไม่รู้หนงัสือ ท าให้วิเคราะห์ไดว้า่ สาเหตุ
ท่ีวชัรายงัอ่านหนงัสือและเขียนหนงัสือไม่ได ้เพราะ วชัราไม่มีพื้นฐานจากชั้นประถม ประกอบกบัเม่ือ
กลบัมาบา้น ขาดคนเอาใจใส่ดูแลฝึกหดัให้อ่านและเขียน พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเร่ืองการเรียน เพราะตอ้ง
หาเงินมาใชจ่้ายภายในบา้น เม่ือวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาจากการออกเยี่ยมบา้นและการทดสอบวชัรา
แล้ว ผูศึ้กษาก็น ามาก าหนดแนวทางในการแก้ไขคือ ประชุมผูป้กครองของวชัรา ร่วมกันก าหนด
แนวทางในการแกไ้ขโดยสร้างแบบฝึกจ านวน 10 แบบฝึก จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพื่อ
ฝึกใหว้ชัราไดอ่้านและเขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระในมาตราแม่ก กา 
 
11. การติดตามผล 

หลงัจากไดจ้ดัท าแบบฝึกใชเ้วลา 10 ชัว่โมง จ านวน 10 แบบฝึกพบวา่ วชัราสามารถอ่าน
และเขียนสะกดค าท่ีประสมดว้ยสระในมาตราแม่ ก กาได ้แต่เม่ือครูใหอ่้านค าท่ีประสมดว้ยสระประสม 
วชัราไม่สามารถอ่านได้เลย เม่ือใกล้จะครบ 10 ชั่วโมง ได้พูดกับพ่อของวชัราอีกคร้ังพบว่า  
วชัราฝึกอ่านหนังสือตามแบบฝึกท่ีครูก าหนดให้ โดยมีพี่ชายเด็กชายวีรยุทธซ่ึงเรียนอยู่ชั้น ม. 3 ใน
โรงเรียนเดียวกนัน้ี เป็นผูค้อยก ากบัดูแลและช่วยเหลือ พ่อของวชัราพอใจในพฒันาการระดบัหน่ึงของ
ลูก แต่วชัราจะตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจุบัน วชัราส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ โดยจบพร้อมรุ่นและ
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ยงัคงเขา้มาโรงเรียนหาครูอยู่เสมอ เม่ือว่างหรือไปท ากิจกรรมส าคญัจะ
โทรศพัทม์าพดูคุยและปรึกษาครูอยูเ่ป็นประจ า 

12. ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรตอ้งมีการให้จดัอบรมให้ความรู้แก่

ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในความพิการ เพราะผูป้กครองบางคนไม่ยอมรับว่าลูกมีความ
บกพร่องและไม่ยอมใหพ้าไปพบแพทย ์แมโ้รงเรียนจะช้ีแจงอยา่งไรก็ไม่รับฟัง 
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ภาคผนวก ซ 

กรณศึีกษาน้องอารท์ 

 
น้องอารท์พิการแขน และขามาแต่ก าเนิด จากการได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีจาก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนร่วม โรงเรียน
เทศบาล 1 (สถาวร) ดังเช่นนักเรียนปกติ ปัจจัยส าคัญปัจจัยหน่ึงแห่งความส าเร็จคือได้มีการจัดหา
อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่น้องอารท์ จากแขนที่เขียนหนังสือไม่ได้ คุณครูได้จัดหา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนหนังสือ รอยยิ้มของน้องอารท์ 26จึงเกิดขึ้นได้ บทเรียนตัวอย่างน้ีได้
สะท้อนให้เห็นว่า เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกมีความส าคัญต่อพัฒนาการของคนพิการเป็นอย่าง
มาก  

 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พีน้่อง) พธีิกรด าเนินรายการ  
ตอนน้ีนะค่ะเราก็มาถึงศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี แลว้ค่ะ ซ่ึง

ท่ีน้ีเองนะค่ะก็เป็น โรงเรียนแห่งแรกของนอ้งอาร์ท นอ้งอาร์ทครับ มาไดแ้ลว้ มา โฮ ้ก าลงัสนุกสนาน
อยูเ่ลย มาเร็วๆ เหน่ือยไหมครับ นอ้งอาร์ทวนัน้ี อยูด่า้นน้ี เหน่ือยไหมครับ เหน่ือยไหมครับ ไม่เหน่ือย
เลย พาไปเท่ียวมา ไม่เหน่ือยเลย ทานไดไ้หมครับ วนัน้ีนอ้งอาร์ทเก่งมากพาพี่นอ้งและคุณผูช้มไปเท่ียว 
พี่น้อง มีไอศรีมเป็นของขวญัให้ ทานไดน้ะครับ ให้ พี่น้อง ป้อนใช่ไหมครับ น้องอาร์จะทานเองหรือ
ครับ มางั้นออกมา ทานไอศกรีมกนัเลย มาเร็วมาออกมาเลย ทานไอศกรีมกนัเลย ไม่ตอ้งให้ พี่นอ้ง ป้อน
จริงๆ นะ  

น้องอาร์ท (ด.ช.โยธิน สุขศิริ)  
จริงครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เก่งจริงเก่งดว้ยนะ มาเร็ว อนัน้ีเป็นสตรอเบอร์ร่ี ไม่ตอ้งป้อนจริงหรอ น่ีไอศกรีมอยูน่ี่ เอา้

อร่อยไหมครับ อร่อยดว้ยนะครับ เอาอีกไหม นอ้งอาร์คครับ  
น้องอาร์ท 
ครับ 

                                           
26 ได้รับความอนุเคราะห์วีดิทัศน์ “รอยยิ้มของหนู” จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นรายการสารคดีออกเผยแพร่
สถานีโทรทศัน์ทีวไีทย ใน “รายการยิม้สู้” 
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
มาท่ีศูนยแ์ห่งน้ีครูคนแรกของนอ้งอาร์ท ช่ืออะไรครับ  
น้องอาร์ท 
คุณครูสังวรครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
คุณครูสังวร เด๋ียวพาพี่นอ้งไปพบคุณครูสังวรไดไ้หมครับ 
น้องอาร์ท 
ไดค้รับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
งั้นกินไอศกรีมให้เรียบร้อยก่อนไหม เห็นความสามารถของน้องอาร์ทอย่างน้ีแลว้ก็คง

ตอ้งมาคุยกบัคุณครูท่ีสอนนอ้งอาร์ท ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ค่ะ ซ่ึงนอ้ง
อาร์ทบอกวา่ครูคนแรกของนอ้งอาร์ทช่ือครู 

น้องอาร์ท 
สังวรครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
คุณครูสังวร สวสัดีค่ะ 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
สวสัดีครับ  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
คุณครูไปเจอน้องอาร์ท น้องอาร์ทบอกว่าเป็นคุณครูคนแรกเลย คุณครูไปเจอน้อง 

อาร์ทไดอ้ยา่งไรค่ะ 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
คือพอดีผูว้า่ปกครองพามาสมคัรเรียน ก็รับเขาไวแ้ละทางศูนยฯ์ ให้ผมสอนเป็นคนแรก

ครับ  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ตอนแรกเห็นนอ้งอาร์ท นอ้งอาร์ทมีสภาพอยา่งไรบา้ง 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
โดยมากเขาจะนั่งอย่างเดียว เขยิบไปไหน ก็ใช้เขยิบเอาเฉยๆ ยงัไม่มีพฒันาก้าวหน้า

อะไรต่างๆ  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
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ก็คือเคล่ือนไหวยงัไม่คล่องตวั 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
เคล่ือนไหวยงัไม่ได ้
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ค่ะท่ีน้ีคุณครูท าอยา่ไรนอ้งอาร์ทถึงไดค้ล่องแคล่วไดจ้นถึงทุกวนัน้ี 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
พอเร่ิมมาใหม่ๆ คร้ังแรกสร้างความคุน้เคยให้กบัเขา พอสร้างความคุน้เคยให้เขา และ

บอกวา่ไหนลองชนัเข่าข้ึนสิ เขาชนัเข่าข้ึน พอชนัเข่าข้ึนเสร็จ และก็บอกใหน้อ้งอาร์ทลองเดินให้ดูสิ เขา
ก็ขยบัเดินเหมือนคนปกติ แต่วา่เขาก็จะไปอีกแบบหน่ึงนะครับ คือวา่ขาเขาไม่มีทั้ง 2 ขา้ง 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ค่ะ ความยากของนอ้งอาร์ท ช่วงแรกๆ นั้นคุณครูมองวา่ความยากมนัอยูต่รงไหน  
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ครับ ความยากอยูต่อนเดินไม่ได ้อยา่งเดียวนะครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ตอนเดินไม่ได ้
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ครับ และทานขา้วไม่ไดน้ะครับ  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ค่ะและคุณครูก็ช่วยสอนนอ้งเขา  
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ใชเ้วลานานไหม 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ใชเ้วลาประมาณ 3 เดือนนะครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
3 เดือน  
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ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ครับ 3 เดือน  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
โฮ ้นอ้งอาร์ทก็สามารถท่ีจะพฒันาตวันอ้งอาร์ทเองข้ึนมาได ้อยา่งเร่ืองความไม่พร้อมใน

ร่างกายตวัของนอ้งอาร์ทเองเน่ีย คุณครูไดฝึ้กตวันอ้งอาร์ทอยา่งไรบา้ง 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
มาใหม่ๆ ก็ขั้นแรกนะครับ คือวา่เด็กเขาจะสวสัดีไม่ได ้คือวา่พอเจอครูแลว้ตอ้งสอนให้

เขาสวสัดี  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ตอนนั้นนอ้งอาร์ทสวสัดีอยา่งไรครับ 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ครับตอนมาแรกๆ นอ้งอาร์ทยกขาข้ึน ก็คือยกขาข้ึนมา อนันั้นคือวิธีการของนอ้งอาร์ท

ในตอนแรก แลว้คุณครูสอนเขาอยา่งไรครับ 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ครับ ท่ีน้ีเปล่ียนเขาใหม่ ใช้เทา้มนัสวสัดีไม่ถูกตอ้ง พยายามให้จบัมือสองขา้งเขาตรงน้ี

นะครับ จบัให้เขา้หากนั และก็กม้หวัลง ไหนนอ้งอาร์ทลองท าสิ นอ้งอาร์ทกม้หวัลง ครับให้ท าแบบน้ี
ครับ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ก็เหมือนเป็นมารยาททางสังคมท่ีต่อไปนอ้งเขาตอ้งเขา้ไปอยู่ในสังคมก็ตอ้งฝึกสอนใน

เร่ืองน้ีดว้ย และนอกจากนั้นมีอะไรอีก 
ครูสังวร เนียงสวสัดิ์ ครูการศึกษาพเิศษ 
ล าดบัต่อมาก็สอนให้เขาข้ึนรถวีลล์แชร์ เพราะรถวีลล์แชร์เขาจะไดไ้ปไหนมาไหนได้ 

ท่ีน้ีพอสอนเขาข้ึนไดแ้ลว้ ท่ีน้ีเขายงัไปไหนไม่ได ้ก็พยายามจบัมือเขาทั้ง 2 ขา้ง บอกพยายามจบัขอบวง
ลอ้และพยายามป่ันไปเร่ือยๆ จนเขาสามารถพฒันาไปไหนเองไดค้รับ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ทางด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของผูพ้ิการท่ี แขน ขาขาดนั้น ทางด้านศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี เขาก็มีครูท่ีท าหนา้ท่ีดา้นกายภาพบ าบดัดว้ยนะค่ะ ตอ้ง
เรียนถามครูต่ายค่ะวา่ครูต่ายมีวธีิการในฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของผูพ้ิการเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง  
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ครูทกัษิณา ช่วยบ ารุง (ครูต่าย) นักกายภาพบ าบัด 
ค่ะส าหรับผูพ้ิการเด็กนะค่ะท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายก็จะมีหลากหลายประเภท แต่

วา่ส าหรับนอ้งอาร์ทนั้นเขาจะมีปัญหาเร่ืองของแขนขาดว้นนะค่ะ ซ่ึงวิธีการฝึกทางกายภาพบ าบดัก็คือ
เน้นให้เขาออกก าลงักายค่ะ และการเปล่ียนท่าการให้เขาเคล่ือนไหวมากท่ีสุดนะค่ะ เพราะว่าไม่
เคล่ือนไหวก็อาจจะท าให้กลา้มเน้ือลีบไดน้ะค่ะ ซ่ึงตอนแรกๆ นอ้งอาร์ทจะมีปัญหาการทรงตวัดว้ยใน
ลกัษณะของการนัง่นะค่ะ การเปล่ียนท่าทาง และการยนืการเดิน เขาจะเดินไดไ้ม่ไกลนะค่ะ เพราะวา่เขา
จะเจบ็ดว้ย เจบ็ต่อขาของเขานะค่ะ ตอ้งฝึกกลา้มเน้ือ ต่อขาของเขาให้แข็งแรงนะค่ะ รวมทั้งเนน้ในเร่ือง
การใชแ้ขนให้มากท่ีสุด สุดทา้ยอาจตอ้งเคล่ือนไหวดว้ยวีลล์แชร์ ก็ตอ้งเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือแขนให้มาก
ค่ะ  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ค่ะในส่วนของวธีิการ  
ครูทกัษิณา ช่วยบ ารุง นักกายภาพบ าบัด 
ค่ะวธีิการส่วนใหญ่เราก็จะเนน้เร่ืองของการออกก าลงักายนะค่ะเพิ่มความแขง็แรงอาจจะ

ใช้เป็นอุปกรณ์นะค่ะ เช่นการถ่วงน ้ าหนักนะค่ะ หรือว่าถุงทรายนะค่ะ หรือว่าในแผนกในห้อง
กายภาพบ าบดัเราก็จะเน้นการใช้อุปกรณ์นะค่ะเช่น กระดานทรงตวันะค่ะ หรืออ่างบอลนะค่ะ หรือ
หมอนสามเหล่ียมเหล่าน้ีก็จะช่วยใหน้อ้งอาร์ทสามารถเคล่ือนไหวไดดี้ข้ึนค่ะ  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
วนัน้ีตอ้งขอบพระคุณครูต่ายดว้ยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 
ครูทกัษิณา ช่วยบ ารุง นักกายภาพบ าบัด 
ขอบคุณค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
หลงัจากมีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายนะค่ะให้กบัผูพ้ิการแขน ขาขาดแลว้นะค่ะ ก็

รวมไปถึงเร่ืองการสอนการเคล่ือนไหวและการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมแลว้ แค่นั้นยงัไม่พอเพราะอยา่งนอ้ง
อาร์ทเองนะค่ะ เท่าท่ีดูแลว้ปัญหาของนอ้งเอง ก็คือพอเขา้ไปเรียนในโรงเรียนร่วมแลว้ เขาสามารถท่ีจะ
เขียนหนงัสือหรือวา่ส่งการบา้นใหก้บัอาจารยอ์ยา่งไร ก็ตอ้งถามครูเตว้า่นอ้งอาร์ทเขียนหนงัสืออยา่งไร 
ปัญหาตรงน้ีเกิดข้ึนกบันอ้งอาร์ทไหมค่ะ 

ครูอุษณย์ี จิตรสม (ครูเต้) ครูการศึกษาพเิศษ  
เน่ืองจากนอ้งอาร์ทมีปัญหาเร่ืองแขน เร่ิมแรกเวลาเขียนการบา้นจะชา้กวา่เพื่อน เวลาท า

การบา้นครูตอ้งใหเ้วลาเยอะกวา่ และท าการบา้นไม่ค่อยทนั  
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
อย่างช่วงแรกๆ เม่ือเห็นสภาพปัญหาแบบนั้นแล้วจะสอนน้องอาร์ทให้เขียนหรือท า

การบา้นอยา่งไรบา้ง 
ครูอุษณย์ี จิตรสม คุณครูการศึกษาพเิศษ  
เร่ิมแรกก็ใหห้ดัเขียนดว้ยดินสอธรรมดา ใชส้องมือของเขาค่อยๆ เขียน แต่ก็มีปัญหาเร่ือง

หัวไหล่ของเขาซ่ึงจะลู่ลง จะท าให้เป็นปัญหาในอนาคตต่อไปจะเป็นโรคปวดหลงัได ้เลยปรับให้ใช้
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย ในการเขียนหนงัสือ การท าการบา้นก็พิมพค์อมพิวเตอร์ส่งนะค่ะ  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
แสดงว่าในตอนน้ีเขาสามารถอยูใ่นโรงเรียนร่วมแบบเด็กปกติได ้สามารถท่ีจะส่งงาน

ใหก้บัคุณครูได ้เด๋ียวพรุ่งน้ีเราจะไปดูวา่เขาใชชี้วติในโรงเรียนอยา่งไรบา้ง 
คุณบุญดม สุขศิริ (คุณแม่น้องอาร์ท) 
หมอบอกวา่ลูกของคุณแม่ไม่สมบูรณ์ น้ิวมือเขาไม่มี ขาขา้งหน่ึงเขาก็ไม่มี เทา้เขามีแค่

คร่ึงหน่ึง สามวนัหนูยงัไม่ให้ลูกกินนมเลย รับไม่ได้ หนูก็เป็นลม ไม่รู้อะไรเลย พอดีพี่น้องก็มา
ปลอบใจ หลายคนก็มาปลอบใจวา่อยา่งไรก็ลูกของเรา น่าตาเขาน่ารักมาก ก็เลยรักเขาก็เลยลม้เลิกความ
ตั้งใจท่ีจะเอาทิ้ง 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ตอนน้ีนอ้งกบัครูเตน้ะค่ะ ก็มาติดตามดูชีวติของนอ้งอาร์ทท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 

หลังจากท่ีน้องอาร์ทได้ไปฝึกทักษะต่างๆ ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี 
สามารถท่ีจะกลบัมาใชชี้วติในโรงเรียนร่วมไดอ้ยา่งไร เด่ียวเราใหค้รูเตพ้าไปดู ตามมาเลย 

ครูอุษณย์ี จิตรสม ครูการศึกษาพเิศษ 
ค่ะ  
ครูเตือนใจ ชัยสวสัดิ์ คุณครูประจ าช้ัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 
ในการดูแลเด็กพิการนะค่ะเก่ียวกบัการเรียนการสอนอยูร่่วมกบัเด็กปกติ ซ่ึงในการดูแล

น้ีไม่มีความแตกต่างกบัเด็กท่ีมีร่างกายครบบริบูรณ์ เพราะเขาจะสามารถท ากิจกรรมกบัเพื่อนๆ และ
เพื่อนๆ ก็ให้ความช่วยเหลือ คุณครูก็ให้ความช่วยเหลือ ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะค่ะท่ีมีลูกพิการ
อยา่ทอดทิง้เขา จริงแลว้เขามีความสามารถเท่าๆ กบัเพื่อน ถา้เราน าเขาไปถูกทาง ถูกวธีินะค่ะ  

คุณสรวย์ี ดอกกุหลาบ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 12 จังหวดั 
ชลบุรี 
หลังจากน้องอาร์ทพัฒนาแล้ว จะผิดจากอีกคนไปคนละคนเลย จากอดีตไม่กล้า

แสดงออก มัน่ใจตนเอง กลา้แสดงออกมากยิ่งข้ึนท่ีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้หรือวา่ท าไม่ได ้ นอ้งอาร์ทจะมี
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ความสุขกบัเพื่อนๆ มาก มัน่ใจตนเอง กล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน จริงแล้วเขามีความสามารถเท่ากับ
เพื่อนๆ เราออกไปติดตามทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น ซ่ึงเราไดส้อบถามน้องอาร์ทไม่เป็นภาระของคุณ
พอ่คุณแม่แลว้ 

คุณอรทยั ศิริลกัษณ์ นักกจิกรรมบ าบัด ศูนย์การศึกษาพเิศษ  
อย่างกรณีของน้องอาร์ทนกักิจกรรมบ าบดัก็ได้ประเมินแลว้ว่าในส่วนของแขนเขามี

ความยากล าบาก ส่วนขาของนอ้งอาร์ทยงัสามารถใชย้กข้ึนไดอิ้สระสามารถท่ีจะใชช่้วยเหลือตนเองใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ย 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการก็เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานนะค่ะท่ีคอยช่วยเหลือและผลกัดนัให้ผู ้

พิการต่างสามารถท่ีจะกลบัมาอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และตอนน้ีนะค่ะดิฉันก็อยู่กบัท่านอาจารย์
วริิยะ และคุณมณี ศิริพงษพ์นัธ์ุ แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สวสัดีค่ะ 

อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิเพือ่คนพกิาร 
สวสัดีครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
นอ้งอาร์ทครับน่ีอาจารยว์ริิยะค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิเพือ่คนพกิาร 
สวสัดีครับ เช็คแฮนดก์นัหน่อยครับ โอโ้ฮใชข้าเลยหรือ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ตอ้งบอกอย่างน้ีท่ีศูนยฯ์ เขาสอนมารยาทอย่างน้ี ตอนแรกๆ น้องอาร์ท สวสัดีอย่างไร

ครับ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิเพือ่คนพกิาร 
แต่ก่อนนั้นสวสัดีอยา่งไร 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เขาจะยกขาขา้งหน่ึงข้ึนมา แต่เม่ือฝึกมารยาททางสังคมแลว้ สวสัดีอยา่งไรครับ  
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิเพือ่คนพกิาร 
ออ้ แลว้แบบไหนน่ารักกวา่กนัครับ 
น้องอาร์ท 
แบบท่ีสองครับ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิเพือ่คนพกิาร 
ออ้ แบบท่ีสอง 
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ตอนน้ีนอ้งอาร์ทก็ฝึกมารยาทการใชชี้วติอยูใ่นสังคมแลว้ อาจารยม์องวา่อยา่งผูพ้ิการเอง

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่างๆ แลว้กลบัไปอยูใ่นสังคมได ้อาจารยม์องวา่ตอ้งมีปัจจยัใดบา้ง 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิเพือ่คนพกิาร 
ครับ อนัดบัแรกตอ้งพยายามให้เด็กมีความเช่ือมัน่ตวัเองวา่ เขามีความสามารถท่ีจะท า

อะไรไดม้ากมายนะครับ ปัจจยัท่ีตามมาก็คือพ่อแม่นะครับ พ่อแม่จะตอ้งคอยดูแลช่วยเหลือคอยให้
ก าลงัใจลูกๆ ท่ีจะพฒันาตวัเอง คุณครูก็เป็นส่ิงส าคญั เขาก็จะเขา้ใจดีว่าไดรั้บความช่วยเหลือจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ แต่ผมว่าท่ีน่าดีใจมากกว่านั้นก็คือท่ีน่ีท่ีจงัหวดัชลบุรี มีโรงเรียนยินดีท่ีจะรับนกัเรียน
อยา่งนอ้งอาร์ท 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิเพือ่คนพกิาร 
ท่ีผมดีใจมาก เพราะวา่คนพิการจะมีปัญหาเสมอ การท่ีจะไปโรงเรียนเรียนร่วม 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เน่ืองจากการท่ีจะท างานร่วมกบัคนพิการนั้นจะตอ้งอาศยัความอดทนไม่นอ้ยเลยทีเดียว 

และครูท่ีน่ีก็ดูแลคนพิการอยา่งดี คุณมณีมีความรู้สึกอยา่งไรค่ะ 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผู้อ านวยการโครงการยิม้สู้ 
ก็รู้สึกยกยอ่งและช่ืนชมผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัคนพิการทุกท่านนะค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
อาจารยค์่ะน่ีก็เป็นของท่ีระลึกท่ีทางศาลเจา้มอบให้อาจารยน์ะค่ะ แลว้วนัน้ีเอง เร่ืองราว

ของน้องอาร์ท น้องอาร์ทถือว่าเป็นผูพ้ิการท่ีโชคดีมากได้รับก าลงัใจจากมูลนิธิสากลพิการ ทางศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) และท่ีส าคญัก าลงัใจจาก
คุณพ่อคุณแม่ และพี่นอ้งของนอ้งอาร์ท วนัน้ีท าให้น้องอาร์ทสามารถท่ีจะมีรอยยิม้ สร้างรอยยิม้ให้กบั
สังคมได ้ถือวา่เป็นตวัแทนของผูพ้ิการอีกคนหน่ึงท่ีมีโอกาสจากสังคม แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีผูพ้ิการอีกหลายๆ 
คนท่ียงัไม่ไดรั้บโอกาสแบบน้ี เพราะฉะนั้นวนัน้ีก็คงตอ้งขอวิงวอนให้ทุกคนไดเ้ป็นก าลงัใจให้กบัผู ้
พิการทั้งหลาย 
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ภาคผนวก ฌ 

ถอดเทปการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดมี้หนา้ท่ีเฉพาะในการจดัการศึกษาในระบบเท่านั้น แต่
ยงัไดมี้การจดัการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น จดัแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ดงั เช่น กรณีศึกษา 4 กรณี ซ่ึงองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ สามารถน าเอาไปประยุกตใ์ชไ้ด ้รายละเอียดของกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี27 มี
ดงัน้ี 

 
1. รากแก้วของรอยยิม้ 

ต้นไม้จะแข็งแรงได้ก็ต้องมีรากแก้วที่แข็งแรงไม่ว่าต้นไม้น้ันจะอยู่ในเมืองหรือชนบทก็
สามารถเป็นต้นไม้ที่สวยงามได้ ดังความเข้มแข็งของ อบต.ชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้มีการ
สร้างศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กพิการที่ต าบลชะเมา ส าหรับเด็กพิการที่รุนแรงจากความร่วมมือของ
ชุมชนในท้องถิ่นหลายๆ ฝ่ายจนประสบความส าเร็จ สามารถที่จะเป็นบทเรียนต้นแบบให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืนๆ ได้ เป็นรากแก้วของรอยยิม้ 

 
พชัรี ศรีทองค า (ครู เจ )นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา อ.ชะเมา จ.นครศรีธรรมราช  
จากสภาพชุมชนในต าบลเล็กๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีดูเหมือนเป็นต าบลท่ี

อาจจะไม่มีใครรู้จกัในชุมชนเล็กๆ ตรงน้ียงัมีสภาพปัญหาท่ีเหมือนกบัชุมชนใหญ่ๆ ในเร่ืองของการเขา้
ไม่ถึงบริการท าใหผู้ด้อ้ยโอกาสทางสังคมไม่วา่จะเป็นผูสู้งอาย ุคนพิการหรือเด็กพิการในชุมชนขาดการ
พฒันา ขาดคุณภาพชีวติท่ีดี ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลชะเมา เรามีแนวคิดในเร่ืองของการพฒันา
เด็กและคนพิการในต าบลของเรา ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พฒันาศกัยภาพในการด าเนินชีวิตของเด็ก
พิการ คนพิการรวมไปถึงครอบครัวให้มีศกัยภาพในการเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จึงไดมี้การจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูและ
พฒันาเด็กพิการต าบลชะเมาข้ึน ในระยะเวลาร่วมสองปีท่ีไดท้  ามา ส่ิงท่ีเราไดท้  านั้นเป็นความสุข ความ
ภาคภูมิใจท่ีเราไดท้  านะค่ะ 

                                           
27 ไดรั้บอนุญาตจากมลูนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในการถอดเทปวดิีทศัน์ทั้ง 4 กรณีศึกษาเพื่อใชใ้นงานวจิยัน้ี 
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (คุณน้อง) พธีิกรด าเนินรายการ  
สวสัดีค่ะ พบกบันอ้ง กนัยารัตน์ ตระกลูเกียรติ แห่งสารคดีเสริมสร้างรอยยิม้ เพิ่มความดี

ใหก้บัสังคม “ยิม้สู้” รากแกว้นบัวา่เป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท  าใหต้น้ไมน้ั้นเจริญเติบโตไดอ้ยา่งสวยงาม 
เช่นเดียวกบัชุมชนเล็กๆ ถา้เกิดมีความเขม้แขง็ก็จะเปรียบเสมือนรากแกว้ของสังคมในการท่ีจะช่วยหล่อ
เล้ียงคนในชุมชน และก็เผื่อแผ่ให้เพื่อนผูพ้ิการให้มีความสุข วนัน้ีน้องจะพาคุณผูช้มไปชมความ
เขม้แขง็ของชุมชนชะเมา จงัหวดันครศรีธรรมราช ในตอนท่ีช่ือวา่ “ รากแกว้ของรอยยิม้” 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ตอนน้ีนะค่ะเราก็มาถึงศูนยฟ้ื์นฟูและพฒันาเด็กพิการต าบลชะเมากนัแลว้ เด๋ียวเราจะเขา้

ไปดูขา้งในวา่เขามีกิจกรรมอะไรกนับา้งค่ะ  
สาคร จินดาวงศ์ ผู้ปกครองเด็ก 
มีหลานแฝดสองคน คนหน่ึงผิดปกติค่ะ ซีกขา้งซ้ายอ่อนแรง ไดม้าอยูท่ี่น่ีก็รู้สึกวา่ดีข้ึน

มาก ร่าเริง พดูก็ชดัข้ึน แต่แรกเดินเขยกๆ ตอนน้ีเทา้เหยยีบไดแ้ลว้ เขยกนิดๆ แต่ไม่มากเท่าใด รู้สึกดีข้ึน
มากค่ะ 

จิตรา เกดิช่วย ผู้ปกครองเด็ก 
ก่อนเขาจะมาท่ีศูนยน้ี์ เขาจะเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้พูดก็ไม่ค่อยชดั อ่านอะไรก็ไม่ได ้ก.ไก่

เขาไม่รู้จกัเลย แต่มาท่ีศูนยน้ี์ ก.ไก่เขาก็ ก.ไก่ ข.ไข่ เขาก็เร่ิมเรียนได ้อ่านได ้เรียนรู้เขา้กบัเพื่อนได ้พูดก็
ชดัข้ึนดีข้ึน เราก็ภูมิใจท่ีมีตรงน้ีข้ึนมา เด็กจะไดเ้ขา้กบัเพื่อนและอ่านได ้

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ชุมชนจะเขม้แขง็ไดต้อ้งมีผูน้ าพาเขม้แขง็ดว้ยค่ะ ตอนน้ีนอ้งก็อยูก่บัท่านปลดัสักกรินทร์

และคุณเจนกัพฒันาชุมชน สวสัดีค่ะ 
พชัรี ศรีทองค า นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา 
สวสัดีค่ะ  
สักกรินทร์ ธรสินธ์ุ ปลดัอบต.ชะเมา อ.ชะเมา จ.นครศรีธรรมราช 
สวสัดีครับ 
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ทั้งสองท่านน้ีก็เป็นตัวแทนจาก อบต.ชะเมา ท่ีจะมาร่วมพูดคุยกันถึง การท่ีองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีความส าคญัหรือไดใ้ห้ความส าคญัหรือไดใ้ห้ความส าคญักบัคนพิการ
จดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูและพฒันาเด็กพิการต าบลชะเมา ท าไมถึงตั้งศูนยน้ี์ข้ึนมาค่ะ 

สักกรินทร์ ธรสินธ์ุ ปลดัอบต.ชะเมา อ.ชะเมา จ.นครศรีธรรมราช 
สืบเน่ืองมาจากท่ีท่านนายกไดเ้ขา้มารับต าแหน่ง ท่านไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ฟ้ืนฟูผูพ้ิการท่ีอยูใ่นต าบลชะเมา ใหมี้สภาพท่ีดีข้ึนความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ก็เลยคิดท่ีจะตั้งศูนยฯ์ข้ึนมา แลว้
ได้ร่วมมือกับภาคี ศูนย์เด็กพิการประจ าจงัหวดั ได้เข้ามาสนับสนุนด้านวิทยากร ด้านความรู้ ด้าน
เคร่ืองมือ ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลชะเมาไดส้นบัสนุนในดา้นงบประมาณในการด าเนินการโดย
ใชพ้ื้นท่ีสถานท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดจ้ดัไว ้

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ส าหรับศูนยฯ์ แห่งน้ีไดเ้ร่ิมก่อตั้งมานานหรือยงัค่ะ 
สักกรินทร์ ธรสินธ์ุ ปลดัอบต.ชะเมา อ.ชะเมา จ.นครศรีธรรมราช  
เ ร่ิมและปฏิบัติในปีพ.ศ.2551 และได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ได้สนับสนุนด้าน

งบประมาณอยา่งต่อเน่ือง  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
อยา่งตอนน้ีเด็กพิการท่ีเขา้มาฟ้ืนฟูส่วนของศูนยฯ์แห่งน้ีมีประมาณก่ีคนค่ะ 
สักกรินทร์ ธรสินธ์ุ ปลดัอบต.ชะเมา อ.ชะเมา จ.นครศรีธรรมราช 
เขา้มาฟ้ืนฟูในศูนยมี์จ านวนเกา้คน ในต าบลชะเมา มีผูพ้ิการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเงิน

เบ้ียยงัชีพยีสิ่บสองคน แต่ผูเ้ขา้ข่ายในการบ าบดัทั้งหมดเกา้คนครับ  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
กิจกรรมท่ีจะท าเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการของตรงน้ีมีอะไรบา้งค่ะ  
พชัรี ศรีทองค า นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา 
ในปีงบประมาณ 2551 ท่ีได้จดัตั้ งศูนย์ฯแห่งน้ีข้ึนมาเราเร่ิมด าเนินการกิจกรรมเป็น

ประจ า เดือนละหน่ึงคร้ัง ก าหนดองัคารท่ีสามของเดือน จะมีเจา้หนา้ท่ีเป็นวิทยากรจากศูนยก์ารศึกษา
พิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช เจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานเป็น
หน่วยงานมีความรู้เขา้ใจความเช่ียวชาญในเร่ืองของการฟ้ืนฟูเด็กพิการ ไดท้  าร่วมกนัมา มีครอบครัวเด็ก
พิการเขา้ร่วมอย่างท่ีท่านปลดับอกคือเกา้ครอบครัว กิจกรรมจะมีการแบ่งกนั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเน้น
การเรียนรู้ในเร่ืองของการศึกษา ส่วนเด็กท่ีฟ้ืนฟูเร่ืองกายภาพจะเป็นหนา้ท่ีของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พอ
มาในปี 2552 เราไดส้รุปการด าเนินงาน ในปี 2551 ผูป้กครอง เจา้หนา้ท่ีร่วมกนัสรุปและตดัสินใจวา่ จะ
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ท ากิจกรรมตรงน้ีต่อไปในปี 2552 เราก็คิดวา่จะต่อยอดกิจกรรมปี 2551 อยา่งไรให้พฒันาศกัยภาพของ
การด าเนินงานมากข้ึน มีผลประโยชน์กับเด็กและครอบครัวมากข้ึน ก็สรุปกันว่าหน่ึงเราต้องมี
อาสาสมัครของเราเอง ต้องพฒันาคนในต าบลของเรา เพื่อจะช่วยเหลือเด็กในต าบลของเรา ก็มี
อาสาสมคัรเขา้ร่วมดูแลคนพิการจ านวนสามท่าน การพบปะก็เพิ่มความถ่ี ในปีท่านผ่านมาเราพบกนั
เดือนละคร้ัง กลายเป็นวา่ผูป้กครอง จะขาดๆ หายๆ ไม่ค่อยต่อเน่ือง ถา้เราเพิ่มความถ่ีเป็นเดือนละสอง
คร้ัง การบา้นท่ีเราให้ไป กลบัมาในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองยิ่งข้ึน ก็เลยเพิ่มการพบปะแต่ภาคีเครือข่ายก็ยงั
ท างานกนัอยูส่่งเจา้หนา้ท่ีมาเขา้ร่วมกบัเราเป็นประจ าทุกเดือน  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
แลว้หลงัจากท่ีไดด้ าเนินกิจกรรมไปแลว้เป็นอยา่งไรบา้งค่ะ 
พชัรี ศรีทองค า นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา 
เป็นผลท่ีเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัสังเกตไดด้ว้ยตาเปล่าเลย ก็คือเด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึน จาก

เด็กท่ีอยูแ่ต่บา้นไม่ออกสังคม คร้ังแรกท่ีมา ก็กรีดร้องไม่เอาใครทั้งนั้น ถา้ไม่ใช่พ่อหรือแม่ ระยะเวลา
ผา่นไปหน่ึงปี เด็กจะมีความสุข ไดย้ินเสียงกลองก็จะร าไดเ้ลย จะไม่มีภาวะท่ีเป็นความเครียดตรงนั้น
อีกแล้ว ส่วนด้านการพฒันาการทางด้านร่างกายจากเด็กท่ีนั่งอย่างเดียว ก็สามารถท่ีจะเกาะยืนได้
ในตอนน้ีก็ก าลงัเดิน ส่วนเด็กท่ีนอนอยา่งเดียว ตอนน้ีก็นัง่ได ้เป็นความสุข เราไดเ้ห็นกบัตาวา่เด็กดีข้ึน
จริงๆ  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ถือวา่ไดค้รบเลย ทั้งทางดา้นกายภาพ ทางดา้นของจิตใจและทางดา้นของสังคม อยา่งท่ี

บอกวา่เด็กบางคนอยูก่บัแต่พอ่กบัแม่ ก็ไม่สามารถท่ีจะอยูใ่นสังคมได ้ 
พชัรี ศรีทองค า นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา 
ใช่ค่ะอยู่แบบน้ีเป็นเวลาสิบปีเลยค่ะ พึ่งมาเปิดตวัเขา้ร่วมกบัสังคมได ้ตอนท่ีมีศูนยฯ์น้ี

ข้ึนมา  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เหน่ือยไหมค่ะท ากบัคนพิการ 
พชัรี ศรีทองค า นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา 
เหน่ือยกายแต่ไม่เหน่ือยใจค่ะ  
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เวลาท่ีเราไดเ้ห็นผลสัมฤทธ์ิออกมาแลว้ วา่เด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึนนัน่ก็หมายความวา่คน

ในชุมชนเรามีพฒันาการหรือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนดว้ย  
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พชัรี ศรีทองค า นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา 
คุณภาพชีวติของเด็กพิการและครอบครัวดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
งั้นเด๋ียววนัน้ีคงจะตอ้งขอให้ครูเจ แนะน าสักสองครอบครัวท่ีเราจะไปดูผลสัมฤทธ์ิ

หลงัจากไดท้  ากิจกรรมแลว้ เวลาท่ีเขากลบัไปอยูท่ี่บา้นเป็นอยา่งไรบา้งนะค่ะ  
พชัรี ศรีทองค า นักพฒันาชุมชนต าบลชะเมา 
ไดค้่ะ 
(ครูอ้อม) ครูศูนย์การศึกษาพเิศษ จังหวดันครศรีธรรมราช 
ครูออ้มเดิมเด็กเป็นอย่างไร แล้วตอนน้ีท าอะไรได้บา้ง ก็เม่ือก่อนน้ียอ้นไปหน่ึงปี ไม่

สามารถนั่งทรงตวัโดยคุณยายช่วยไวไ้ด ้ตวัก็จะแบนเลยประมาณแบบน้ีนอนพอเรียกสายตาก็จะไม่
ตอบกรองตามเสียง ส่วนมือกลา้มเน้ือก็จะเกร็งมาก ตอนน้ียงัเกร็งอยูแ่ต่ถือวา่ดีข้ึน  

อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์  
แลว้คุณยายช่วยอะไรบา้ง 
คุณยายวนิ โอ่เรือง ของดช.ปรีชาเดช ขุนไกร  
ช่วยท าทุกวนัค่ะทั้งกลางคืน กลางวนั  
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์  
กลางคืน กลางวนั เลยหรือครับ  
คุณยายวนิ โอ่เรือง ของดช.ปรีชาเดช ขุนไกร  
ไม่เวน้ ถา้นอนไม่หลบัก็จะท าให ้
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์  
แลว้เขาออกก าลงักายอะไรบา้ง 
คุณยายวนิ โอ่เรือง ของดช.ปรีชาเดช ขุนไกร  
ยกแขน ยกขา นวดแกม้  
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์  
แลว้ทาง ป้าหมาย ท่ีเป็น อสม. มาช่วยอะไรบา้งครับ 
สมหมาย มลคิม (ป้าหมาย) อาสาสมัครดูแลผู้พกิาร ต.ชะเมา 
ช่วยท ากายภาพบ าบดัเช่นนวดแขนขา ตามล าตวั บางทีก็ช่วยเช็ดตวัอะไรบา้งค่ะ  
(ครูอ้อม) คุณครูศูนย์การศึกษาพเิศษ จังหวดันครศรีธรรมราช  
อสม. เข้ามาช่วยในการดูแล เพราะผูพ้ิการส่วนมากจะเป็นครอบครัวท่ีขาดโอกาส 
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อยา่งเช่นยายวนิไม่มีคนอ่ืนท่ีคอยช่วยดูแล พอ่แม่ของนอ้งก็อยูต่่างจงัหวดั ก็จะมีอสม.คอยช่วยดูแล 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์  
ป้าอารีเป็นอสม.มาช่วยดูแล แต่เดิมเด็กเป็นอยา่งไรหลงัจากมาช่วยดูแลแลว้ดีข้ึนอยา่งไร

บา้ง 
อารี จันทร์พุ่ม อาสาสมัครดูแลผู้พกิาร ต.ชะเมา 
แต่เดิมนอ้งเอียดนัง่ก็จะทรงตวัไม่ไดค้่ะ การเดิน น้ิวมือมนัจะอ่อนแรง แลว้พอฟ้ืนฟูไป

ประมาณหน่ึงปี นอ้งเอียดก็สามารถเกาะราวบนัได เกาะยนืราวขา้งๆ ทรงตวัได ้แลว้นัง่ไดดี้กวา่เดิม การ
ทรงตวัจะดีกวา่เดิม ฐานของท่ีน่ีคือชุมชนเป็นฐาน บา้นเป็นหลกั อาสาสมคัรเป็นแรงเสริม 

อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์  
มาเสริมอยา่งไรบา้ง 
อารี จันทร์พุ่ม อาสาสมัครดูแลผู้พกิาร ต.ชะเมา 
ถ้าพ่อแม่ไม่สนใจเราก็มาเสริมไม่ได้ผลเหมือนกนันะค่ะ น่ีพ่อแม่สนใจ ครอบครัวก็

สนใจ แรงเสริมมนัก็ดีข้ึนมา  
สุพล บุญธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษ จ.นครศรีธรรมราช  
ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดเ้ปิดตวัข้ึนเม่ือตน้ปี 2551 โดยความร่วมมือกนัระหวา่งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชะเมา และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อให้มีผูป้กครองมารวมตวักนั และมีการ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะเป็นแกนน าในเร่ืองของการด าเนินการ ซ่ึงใน
วนัน้ีเวลาผา่นไปหน่ึงปีเศษ ผลท่ีไดด้ าเนินการข้ึนมาคือจ านวนเด็กพิการท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูและไดรั้บการ
จดักระบวนการของการเรียนรู้ดีข้ึนมาก และมีความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในชุมชนเอง ทั้ ง
อาสาสมคัร ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและก็ผูป้กครอง ซ่ึงเป็นผลให้เห็นว่าแมแ้ต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเล็กๆ ซ่ึงมีงบประมาณจ ากดั มีบุคลากรจ ากดั ก็สามารถท่ีจะด าเนินการเร่ืองน้ีได ้หากว่ามี
ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติเกิดความร่วมมือกันในระดบัชุมชน เพราะการขบัเคล่ือนกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางศูนยก์ารศึกษาพิเศษและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็จะสามารถท่ีจะประสานความร่วมมือกนั ขบัเคล่ือนแนวความคิด นโยบายจดัการศึกษาใน
ลกัษณะศูนยก์ารเรียนรู้ต่อไปไดใ้นอนาคต 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ในช่วงน้ีเรามาร่วมพูดคุยกบัอาจารยว์ิริยะและคุณมณี นามศิริพงศพ์นัธ์ แห่งมูลนิธิ

สากลเพื่อคนพิการกนับา้ง อาจารยเ์องก็ไดเ้ห็นการท างานของชุมชนแห่งน้ีถือวา่มีความเขม้แข็งมาก
เลย อาจารยค์ิดวา่การที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เขา้มาช่วยเหลือคนพิการจะส่งผลกบัคนพิการ
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อยา่งไรค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพือ่คนพกิาร 
ผมวา่เป็นตน้แบบท่ีดีของประเทศไทยทีเดียวเลยนะครับ ในต่างประเทศคนพิการระดบั

รุนแรงจะอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ส่วนเด็กพิการทัว่ไปก็จะไปเรียนร่วม แต่
ประเทศไทยเราก็ยงัท าไม่ไดถึ้งระดบันั้นนะครับ โรงเรียนเฉพาะความพิการก็ยงัไม่สามารถดูแลเด็ก
พิการรุนแรงได ้เด็กพิการระดบัรุนแรงจะไปอยูศู่นยเ์ด็กเล็กก็ไม่ได ้ศูนยก์ารศึกษาพิเศษสามารถดูแลได้
แต่มีทรัพยากรจ ากัด บุคลากรไม่มากก็ดูแลเด็กพิการระดับรุนแรงได้ไม่ก่ีคน ผมคิดว่าการท่ีศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราชไปร่วมมือกบัอบต.ชะเมาในการสร้างศูนยก์ารเรียน
เฉพาะคนพิการรูปแบบหน่ึงในการรวบรวมผูป้กครองเขา้มา แลว้ก็ระดมสรรพวิชาชีพเขา้มาช่วยกนัให้
ผูป้กครองไดม้าเรียนรู้กลบัไปพฒันาลูกหลานท่ีบา้น และยงัมี อสม.เขา้มาช่วยอีกทางหน่ึงดว้ย ผมว่า
เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีดีมาก ผมคิดว่าถา้ทอ้งถ่ินต่างๆ หมายถึง อบต.ต่างๆ ในประเทศไทย น่าจะเอา
รูปแบบน้ีไปใช ้ผมเช่ือวา่เด็กพิการระดบัรุนแรงในประเทศไทยจะไดรั้บการดูแลทัว่ถึงตามแบบไทยๆ 
ซ่ึงเป็นแบบท่ีดีมากทีเดียวครับ  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
แลว้คุณมณีล่ะค่ะ 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผู้อ านวยการโครงการยิม้สู้  
แมว้า่ อบต.ชะเมา จะเป็นอบต.เล็กๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช แต่วา่ อบต.ก็ไดย้ื่นมือ

เขา้มาสนบัสนุนการรวมกลุ่มของผูป้กครองในการช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง และอสม.ไดเ้ขา้มาช่วย
เสริมอีกแรงหน่ึง ก็ถือว่าทอ้งถ่ินไดเ้ป็นรากแกว้ของการเสริมสร้างรอยยิม้ให้กบัเด็กพิการรุนแรงและ
ครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งมากเลยค่ะ  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
สังคมจะมีความเข้มแข็งได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในสังคมนั่นเอง 

รายการยิ้มสู้หว ังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ จะให้ความส าคัญ ช่วยกันสร้างรอยยิ้ม 
เช่นเดียวกบัท่ี อบต.ชะเมาค่ะ วนัน้ีหมดเวลาของรายการยิม้สู้แลว้นะค่ะ อาจารยว์ิริยะและคุณมณี นามศิ
ริพงศพ์นัธ์ุ แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นอ้งและทีมงานรายการยิม้สู้ลาไปก่อน สวสัดีค่ะ  

คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผู้อ านวยการโครงการยิม้สู้  
สวสัดีค่ะ  
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพือ่คนพกิาร 
สวสัดีครับ 
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2. สร้างชีวติ 

ความส าเร็จแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดน่าน อบต.กองควาย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่ได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับน้องแฟรงค์จากเด็ก
พิการที่อยู่ไซด์งานก่อสร้างได้เข้ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.กองควาย พัฒนาการของ
น้องแฟรงค์ดีขึ้นมาก น้องแฟรงค์ได้ชีวิตใหม่ สามารถเป็นบทเรียนต้นแบบให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ ได้ 

 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
พบกบัรายการยิม้สู้ สารคดีเสริมสร้างรอยยิม้เพิ่มความดีใหก้บัสังคมค่ะ 
ตอนน้ีเราอยูท่ี่จงัหวดัน่าน 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
มาอยูท่างเหนือก็ตอ้งอูค้  าเมือง 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
ไดท้ราบข่าวจากผอ.ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัน่านนะค่ะว่าท่ีน่ีมีการพฒันาเด็กพิการ

จนประสบความส าเร็จอยา่งมากเลยค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
ครับ เด็กคนนั้นคือด.ช.แฟรงค์ครับ และความส าเร็จอย่างน้ีเกิดข้ึนได้ก็เพราะความ

ร่วมมือหลายฝ่ายเลยครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
งั้นเราตอ้งไปใหก้ าลงัใจและเยีย่มนอ้งกนัถึงท่ีบา้นเลยค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คุณผูช้มค่ะ ตอนน้ีเราก็มาถึงบ้านของน้องแฟรงค์แล้วนะค่ะทั้งอ.วิริยะและคุณมณี  

นามศิริพงศพ์นัธ์ุ แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ก็ไดน้ าของเล่นมาฝากนอ้งแฟรงค์ดว้ย งั้นเด๋ียวเราเขา้
ไปกนัเลย 

ยุพนิ ค าปัน ผอ. ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
ก าลงัเล่นของเล่นกนัอยูเ่ลยค่ะ สวสัดีค่ะอาจารย ์บา้นน้ีเป็นบา้นของนอ้งแฟรงคน์ะค่ะ 
เชิญค่ะ 
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คนไหนนอ้งแฟรงค ์ยกมือข้ึน 
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
นอ้งแฟรงคอ์ายส่ีุขวบส่ีเดือนค่ะ เราจะมาฝึกกนัเป็นระยะๆ  
วรารัตน์ สิทธิการ นักกจิกรรมบ าบัด ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
การท่ีเรามาท่ีบา้น มาสอนผูป้กครองท ากายภาพบ าบดัและฝึกน้องดว้ย และน าส่ือจาก

ศูนยฯ์ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมาให้นอ้งไดฝึ้กและท ากิจกรรมดว้ย นอกจากนั้นเราก็จะมีการปรับสภาพ
บา้นใหน้อ้งใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีวติประจ าวนั โดยการท ากิจกรรมต่างๆ จะมีแผน เป็นการพฒันา
ทกัษะกล้ามเน้ือมดัใหญ่กล้ามเน้ือมดัเล็ก ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง สติปัญญา การพูดและภาษา 
พฒันาการในแต่ละวนั นอ้งแฟรงคท์  าไดม้ากนอ้ยแค่ไหน นอ้งแฟรงคมี์ระดบั IQ ศูนยถึ์งส่ี ทางศูนยฯ์
จะมาเยีย่มบา้นสองอาทิตยห์น่ึงคร้ัง รถทางศูนยฯ์จะมารับอาทิตยล์ะสองคร้ังคือวนัองัคารกบัพฤหสับดี
เพื่อน าไปฟ้ืนฟูและพฒันาท่ีศูนยฯ์ดว้ย อยากจะขอแนะน าคุณพอ่นอ้งแฟรงคน์ะค่ะ  

พ่อน้องแฟรงค์ (สามแกว้ สาค า) 
ครับ สวสัดีครับ  
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
พอ่อยูค่นเดียวดูแลลูกสองคนค่ะ น่ีเป็นพี่สาวของนอ้งแฟรงค ์ 
หนูอยูช่ั้นอะไรลูก 
พีส่าวของน้องแฟรงค์ 
ป.6 ค่ะ  
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
สองคนก็จะเป็นก าลงัช่วยฝึกนอ้งแฟรงคท่ี์บา้นค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
แฟรงคโ์ชคดีนะครับ 
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
ระยะแรกๆ แฟรงคก์็ไปยูท่ี่ก่อสร้างกบัพอ่ ไม่มีโอกาสไดเ้รียนหนงัสือ แลว้ก็มาฟ้ืนฟูกนั

ใหพ้อ่ฝึกดว้ยและพี่สาวมาฝึกดว้ย ส าหรับนอ้งแฟรงคเ์ป็นความภูมิใจของเราท่ีเราไดช่้วยในการพฒันา 
แต่ว่าเราท ากับหลายหน่วยงานร่วมกันท่ีส าคัญก็มีองค์การบริหารส่วนต าบลกองควาย ได้ให้การ
สนบัสนุนมาช่วยในการท่ีจะสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้ อยา่งตวัท่ีเห็นท่ีฝึกยืนและนัง่ และส่ือบาง
ตวัท่ีเขาช่วยสนบัสนุนเรา และอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีเราอยากพูดถึงมากคือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการของ
ท่านวิริยะ ท่านได้ส่งเงินมาสนับสนุนให้สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกด้วย ส่วนหน่ึงจะเป็นส่ือ
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เช่นเดียวกนั ในหอ้งน ้าท่ีปรับสภาพหอ้งน ้าใหเ้หมาะกบัการใชง้านของเด็ก เป็นเงินทางมูลนิธิสากลเพื่อ
คนพิการส่งมาช่วย อาจารยท่ี์เราเห็นก็คือวา่หลายหน่วยงานมาช่วยกนัและเด็กมีโอกาสข้ึน เราก็มาปรับ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งท่ีเห็นนะค่ะ เด๋ียวเราไปดูหอ้งน ้าของนอ้งแฟรงค ์

เชิญค่ะ ไม่ใชว้สัดุท่ีมนัแพงมากท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ปรับใหส้อดคลอ้งกบันอ้งแฟ
รงค ์

คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
มีฝาวาง 
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
ค่ะ เพราะเดิมจะกวา้งไปส าหรับเด็กเพราะว่าพ่อจะตอ้งอุม้ตลอด คุณภาพชีวิตของพ่อ

อาจจะไม่ดีนอ้งก็จะไดฝึ้กฐานในการช่วยเหลือตนเอง เราก็มาปรับให ้
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
และเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมนะค่ะท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัน่านเพื่อพฒันา

ศกัยภาพของเด็กๆ ผูพ้ิการ นัน่คือกิจกรรมเชิดหุ่นมือนะค่ะ ในช่วงน้ีเราจะมาพูดคุยกบัท่าน ผอ.ยุพิน 
ผอ. ศูนยฯ์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัน่านและคุณพ่อนอ้งแฟรงค ์คุณพ่อสามแกว้นัน่เอง เราไดเ้ห็น
กนัแล้วเก่ียวกบัเร่ืองของน้องแฟรงค์เองว่า เป็นเด็กน่ารักสดใสคนหน่ึง ถามคุณพ่อนิดหน่ึงว่าก่อน
หนา้ท่ีนอ้งแฟรงคจ์ะไดรั้บการฟ้ืนฟูบ าบดัจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ นอ้งแฟรงคมี์สภาพอาการอยา่งไร 

สามแก้ว สาค า (คุณพ่อน้องแฟรงค์) 
นอ้งแฟรงคเ์ป็นคนท่ีเกิดมาพิการ กิน นัง่ เดินเองไม่ได ้ผมไม่รู้จะท าอยา่งไรก็เฝ้าเล้ียงดู

กนัไป 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ท่อนขาของนอ้งแฟรงคคื์อไม่มีแรงเลย 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คุณพอ่ลองเล่าใหฟั้งนิดหน่ึงไดไ้หมค่ะวา่สาเหตุเกิดจากอะไร 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
นอ้งแฟรงคเ์กิดมาไม่เหมือนคนอ่ืนหกเดือนกวา่ก็คลอด น ้ าหนกัหน่ึงกิโลส่ีขีดประมาณ

นั้น 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พิธีกร) 
อาจจะเพราะเกิดก่อนก าหนดดว้ย 
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สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
มีส่วนครับ อยูตู่อ้บยีสิ่บเกา้วนั หมอก็จะอนุญาตใหก้ลบับา้น 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ครอบครัวมีทั้งหมดก่ีคนค่ะ 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ตอนนั้นก็อยูด่ว้ยกนัส่ีคน พอ่แม่ลูกสองคน 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ลูกสาวคนหน่ึง 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ครับ ตอนน้ีอยูป่.6 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ลูกชายคือนอ้งแฟรงค ์ซ่ึงเป็นลูกชายอีกคนหน่ึง 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ตอนน้ีคุณพอ่ดูแลลูกทั้งสองดว้ยตนเอง 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คุณพอ่ท าอาชีพอะไรค่ะ 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ผมรับจา้งทัว่ไปท างานก่อสร้าง 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
แลว้คุณพอ่เอาเวลาดูแลลูกสองคนอยา่งไร 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
สมมุติวนัน้ีจะไปท างานต่างท่ี เพื่อนจะมารับ เพราะผมไม่มีรถ ผมก็ตอ้งเอานอ้งแฟรงค์

ไปดว้ย 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คือใหลู้กสาวไปเรียน 
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สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ส่วนนอ้งแฟรงคเ์องคุณพอ่พาไปดว้ย ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คุณพอ่รู้จกัศูนยก์ารศึกษาพิเศษไดอ้ยา่งไร 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ตอนนั้นผมไปท างานท่ีหมู่บา้นแห่งหน่ึง ท่านผอ.ไปเห็นน้องแฟรงค์เลยน ามาบ าบดัท่ี

ศูนยฯ์ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
นานหรือยงัค่ะ ก่อนหนา้น้ี 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ประมาณสองปีกวา่ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
จากเดิมนอ้งแฟรงค์เองเดินไม่ไดท้  าอะไรไม่ไดเ้ลย คุณพ่อบอกวา่ก่อนหนา้น้ีไม่ค่อยร่า

เริงดว้ย 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
พอหลงัจากฟ้ืนฟูบ าบดัแลว้นอ้งแฟรงคมี์พฒันาการท่ีดีข้ึนอยา่งไรบา้ง 
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
เปล่ียนไป เป็นคนกลา้แสดงออก เป็นคนท่ีไม่ค่อยกลวัคน ไม่ตกใจแต่เม่ือก่อนจะกลวั

คนแปลกหนา้ ส่วนร่างกายดีข้ึนกวา่เดิมมาก 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ก็มีพฒันาการท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ  
สามแก้ว สาค า คุณพ่อ 
ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ทางดา้น ผอ.ศูนยก์ารศึกษาพิเศษไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือครอบครัวของนอ้งแฟรงคอ์ยา่งไรบา้ง 
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
กรณีของน้องแฟรงค์ศูนยฯ์ไปส ารวจเด็กพิการพบว่า ไปอยู่กบัพ่อท่ีบริเวณก่อสร้าง ดู

แลว้น้องฉลาดแต่เดินไม่ได ้อายุอยู่ในวยัท่ีตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟู คุยกนักบัพ่อแต่ปัญหาคือไม่มีคนดูแล
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และไม่มีคนมาส่ง คิดกนัว่าท าอย่างไร แรกๆ ศูนยก์็เอารถไปรับน้องแฟรงค์มาฟ้ืนฟูกนัมาประเมิน
ความสามารถมาท า IEPใหน้อ้งแฟรงคแ์ผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และจดัส่ือบางส่วนให้พ่อไปสอนท่ี
บ้าน ซ่ึงจะรับส่งทุกวนัมนัล าบาก ท าอย่างไรให้พ่อสามารถกระตุ้นฟ้ืนฟูลูกเขาได้ท่ีบ้านกระตุ้น
พฒันาการท่ีบา้นได ้น้องแฟรงคจ์ริงแลว้เป็นเด็กท่ีมีความสามารถสูง ถา้มีการส่งเสริมการพฒันาการ 
แต่ว่า ล าพงัศูนยฯ์อย่างเดียวคงไม่ได้ ก็เลยไปท่ี อบต. กองควาย ซ่ึงอยู่ท่ีบา้นน้องแฟรงค์ อบต. กอง
ควายเราก็ไดไ้ปประสานวา่เด็กอยูใ่นส่วนของอบต.เรามาร่วมส่งเสริมเด็กดีไหม ซ่ึงอบต.กองควายก็
สนบัสนุน วนันั้นจ าไดว้า่ท่านปลดัอบต.กองควายก็ไปท่ีบา้นของแฟรงคด์ว้ยกนั ไปคุยกนัในบรรยากาศ
ท่ีดีหลายๆ หน่วยงานมาช่วยกนั ทางโนน้ก็สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีขาดไม่ได ้คือวา่มูลนิธิ
คนพิการของท่านวริิยะ นามศิริพงษพ์นัธ์ ท่านเคยบอกไวถ้า้มีเด็กพิการตอ้งการความช่วยเหลือให้บอก
นะ รายน้ีเลยน าเงินของท่านไดม้อบทุนมาให้ เราก็น าเงินของท่านมาท าส่ิงอ านวยความสะดวก เป็น
หลายหน่วยงานท่ีมาช่วยนอ้งแฟรงค ์

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คือไม่ใช่เฉพาะศูนยก์ารศึกษาพิเศษมีทั้ง อบต. ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ มูลนิธิสากล

เพื่อคนพิการเองดว้ยมาช่วยกนัสนบัสนุนพฒันาศกัยภาพของนอ้งแฟรงค ์
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
ค่ะ ท่ีส าคญัครอบครัวเป็นแรงท่ีส าคญัมาก ร่วมฝึกและรับส่ิงต่างๆ ท่ีหลายหน่วยงานท่ี

ระดมกนัไปช่วย เราก็ส่งไปศูนยเ์ด็กเล็ก ซ่ึงในความรับผิดชอบของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. กองควาย
ก็รับเขา้ไปเรียนหนงัสือท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก ณ วนัน้ีแฟรงคไ์ม่ตอ้งไปนัง่ท่ีบริเวณก่อสร้าง 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ก่อนหนา้น้ีคุณพอ่เคยคิดไหมวา่ลูกชายจะมีโอกาสท่ีจะเดินได ้
สามแก้ว สาค า (คุณพ่อ) 
แรกๆ ก็ท้อเหมือนกัน กลัวลูกเดินไม่ได้ แต่หลังจากมาพบศูนย์ฯและได้รับความ

ช่วยเหลือก็มีความหวงัข้ึน 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
เคยวางอนาคตของนอ้งแฟรงคไ์หมค่ะ อยากใหน้อ้งแฟรงคเ์ป็นอะไรในอนาคต  
สามแกว้ สาค า คุณพอ่ 
ท่ีอยากไดท่ี้สุด ขอใหลู้กเดินได ้
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
จากการท่ีไดด้ าเนินงานเพื่อจะพฒันาศกัยภาพของคนพิการในพื้นท่ี ซ่ึงเกิดจากความ

ร่วมมือของหลายหน่วยงาน ท่านผอ.รู้สึกอยา่งไรบา้งค่ะ 
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ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
ประเด็นแรกก็ของน้องแฟรงค์ พี่ก็รู้สึกว่าเป็นความส าเร็จท่ีท าให้เด็กพฒันาคิดว่าส่ิง

ส าคญัท่ีสุดในการช่วยเด็กพิการไม่ว่าจะใครก็ตาม เฉพาะแต่ศูนยฯ์ล าพงัเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่
ส าเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงานมาร่วมมือกนัทั้งดา้นชุมชน และหน่วยงานท่ีมีความรู้
เฉพาะทาง ซ่ึงเป็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ถา้ศูนยฯ์ไปให้บริการหน่วยงานเดียว ถา้ออกมาแลว้เป็นการ
พฒันาของเด็กท่ีไม่ย ัง่ยืน ถา้ชุมชนมีส่วนร่วมมีส่วนรับผิดชอบเด็กพฒันา อยา่งเช่นตวัอยา่ง อบต. กอง
ควาย จะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและส่งเสริมเด็กต่อไป 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
วนัน้ีพูดถึงความร่วมมือกันในสังคมอยากให้ท่าน ผอ.พาเราไปดูตวัอย่างของความ

ร่วมมือน้ีดว้ย 
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
ไปท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต.กองควาย อยากจะขอขอบคุณครูท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ท่ีรับนอ้งแฟรงคไ์ปเรียนท่ีศูนยเ์ด็กเล็กดว้ยความสุข คือสุขทั้งพ่อทั้งนอ้งและสุขทั้งเราดว้ย ท่ีเราไดเ้ห็น
ความกา้วหนา้ของเด็ก 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
สุขทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บดว้ย 
ยุพนิ ค าปัน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัน่าน 
ค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
งั้นเด๋ียวเราจะไปดูชีวติของนอ้งแฟรงคท่ี์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกนัค่ะ 
เลก็ กุณาวงค์ นายก อบต.กองควาย 
ศูนยฯ์ของเราค่อนขา้งยงัไม่สมบูรณ์เท่าไร อบต. กองควาย มีทั้งหมดส่ีศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กแต่ละศูนยมี์เด็กประมาณยี่สิบกวา่คน ซ่ึงทาง อบต.กองควายพร้อมท่ีจะสนบัสนุนงบประมาณ เป็น
หน่วยงานท่ีเราจะตอ้งรับผดิชอบอยูแ่ลว้ ดว้ยใหโ้อกาสแก่ลูกหลานของต าบลกองควายไดเ้รียนรู้และได้
ศึกษาหาความรู้อยา่งดีท่ีสุด ซ่ึงเราจะขยายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ดีข้ึนและเป็นมาตรฐานของต าบล เรามี
การจดัอาหารท่ีมีคุณภาพและจดักิจกรรมงานวนัเด็กมีกีฬาจะท าให้ดีท่ีสุด เพราะเป็นลูกหลานของพี่
นอ้งต าบลกองควายทั้งหมด ขอขอบคุณศูนยก์ารศึกษาพิเศษและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจงัหวดัน่านท่ี
ท าใหม้าถึงจุดน้ี ขอบคุณมากครับ 
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อญัชล ีไชยวงั หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านนาพา จ.น่าน 
สวสัดีค่ะ ตั้งแต่นอ้งแฟรงคม์าอยูท่ี่น่ีล  าบากเหมือนกนัถึงจะคนเดียวแต่ตอ้งอุม้ไปฉ่ี เขา

ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้เขาเกร็งมากเวลาอุม้ เขาจะร่วมกิจกรรมไดทุ้กอยา่งเลยเพียงแต่เคล่ือนไหวและ
จงัหวะจะไม่ไดเ้พราะตอ้งยนื เตน้ร าท าไม่ไดแ้ต่จะนัง่ดู เล่นร่วมกบัเพื่อนๆ จะเล่นร่วมไดดี้มาก แต่ตอ้ง
อุม้เวลาเขา้ห้องน ้ า ตอ้งท าให้เขาทุกอย่าง กินขา้วเองได้ สมองดีแต่พิการทางขาเท่านั้นเองค่ะ น่ีคือ
ผลงานของเขา กิจกรรมสร้างสรรค ์เขาจะท าไดดี้ โยงภาพ เขียนตามรอยประ จบัคู่ภาพสัมพนัธ์ท าได้
หมดเหมือนเพื่อนๆ  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
หลงัจากท่ีเราไปเยี่ยมน้องแฟรงคท่ี์บา้นแลว้ตอนน้ีเราจะมาร่วมพูดคุยกบัอาจารยว์ิริยะ

และคุณมณี นามศิริพงศพ์นัธ์ุ แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เราไดเ้ห็นพฒันาการท่ีดีข้ึนของนอ้งแฟรงค์
ก่อเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน คุณมณีรู้สึกอยา่งไรบา้ง 

คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
รู้สึกดีใจมากท่ีนอ้งแฟรงคไ์ดมี้การพฒันาข้ึนอยา่งมาก ถึงแมน้อ้งแฟรงคจ์ะเป็นลูกของ

คนงานก่อสร้างท่ีท างานไม่เป็นท่ีเป็นทางเลย แต่เน่ืองจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัน่านได้
รับมาดูแล รวมทั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการก็เขา้มาช่วยในการท าส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้ง อบต.
กองควาย อ.เมือง จ.น่าน ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนดว้ย จนท าใหน้อ้งแฟรงคมี์การฟ้ืนฟูพฒันาข้ึน จนสามารถ
เขา้มาเรียนร่วมในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดค้่ะ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
และอาจารยว์ริิยะล่ะค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
ผมก็จะพูดว่าตามกฎหมาย คนพิการมีสิทธิรับการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตลอด

ชีวิต เพราะเป็นท่ีทราบกนัดีว่ายิ่งพฒันาคนพิการเร็วเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็กพิการ ดว้ยเหตุน้ี
กฎหมายจึงก าหนดให้มีสิทธิไดรั้บการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดและเน่ืองจากเด็กพิการจ าเป็นตอ้งมีส่ือส่ิง
อ านวยความสะดวก กฎหมายจึงก าหนดว่าให้เด็กพิการมีสิทธิไดรั้บส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกตามท่ี
กฎหมายก าหนด และการท่ีเราตอ้งเตรียมพฒันาความพร้อมเด็กเล็กและตอ้งให้ไปอยูร่่วมกบัเด็กทัว่ไป
ท่ีศูนยเ์ด็กเล็กน้ีนะครับ อบต.ตอ้งเขา้ใจและร่วมมือดว้ย ตอนน้ีเราก็พยายามขอความร่วมมือจากอบต.
ให้เด็กพิการเขา้ไปอยูใ่นศูนยเ์ด็กเล็ก ผมก็ดีใจท่ี อบต.ท่ีน่ีเขายินดีรับ ผมอยากจะให้เป็นท่ีเขา้ใจดว้ยว่า
ถา้เด็กพิการไม่ได้รับการดูแลพฒันา เขาก็ไม่สามารถพึ่งตนเองได ้ตอ้งเป็นภาระของครอบครัวและ
สังคมไปเร่ือยๆ แต่ถา้ทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมกนัแบบน้ี ผมเช่ือวา่วนัหน่ึงนอ้งแฟรงคต์อ้งเดินได ้ผมเช่ือ
เลยครับดูแลกนัแบบน้ีตอ้งเดินได ้และอาจไม่พิการมากแต่ถึงพิการอยู่เหมือนเดิม เขาสามารถไดรั้บ



402 

การศึกษาแลว้มีงานท าในอนาคต พึ่งตนเองได ้อยา่ลืมนะครับเม่ือคนพิการเรามีงานท าพึ่งตนเองได ้เขา
ก็กลบัมาเป็นผูเ้สียภาษีให้กบัสังคม เสียให้กบัรัฐคืนกลบัมา แทนท่ีจะเป็นภาระ จากนั้นยงัเป็นพลงัให้
สังคมในทางออ้ม ใครเห็นก็มีก าลงัใจท่ีคนพิการก็ยงัท าเช่นนั้นได ้ผมอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนเขา้มา
ร่วมมือกนัในการพฒันาเด็กพิการเพื่อใหเ้ขาพึ่งตนเองไดแ้ละมีงานท า เป็นการเปล่ียนคนพิการจากภาระ
ไปสู่พลงั ซ่ึงจะเป็นเร่ืองดีกบัสังคมไทยทีเดียวนะครับ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
รายการยิม้สู้ของเราขอเป็นตวัแทนขอบคุณในทุกภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือกนัในการ

ร่วมพฒันาศกัยภาพของคนพิการ วนัน้ีเราทั้งสามคนตอ้งขอลาไปก่อน สวสัดีค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
สวสัดีครับ 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
สวสัดีค่ะ 
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3. รอยยิม้ทีเ่คียงข้าง 

เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พกิารประจ าปี 2551 เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มุ่งเน้นในเร่ืองการ
ส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมีโครงการอาชาบ าบัดส าหรับเด็กพิการ เข้าไปดูแลความ
เป็นอยู่ของผู้พิการมีการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับการพิการ มีการฝึกอาชีพอย่างง่ายๆ ให้กับ
ผู้ปกครองและมีกิจกรรมส าหรับเด็กที่อยู่ระหว่างรอการบ าบัด เป็นรอยยิ้มที่เคียงข้างไปด้วยกันทั้งพ่อ
แม่และลูก เทศบาลเมืองหนองปรือสามารถใช้เป็นบทเรียนต้นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 

 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (คุณน้อง พธีิกร) 
สวสัดีค่ะ พบกบัน้อง กนัยารัตน์ ตระกูลเกียรติ อีกเช่นเคยนะค่ะในรายการยิม้สู้สารคดี

เสริมสร้างรอยยิม้เพิ่มความดีใหก้บัสังคมค่ะ วนัน้ีนอ้งพาคุณผูช้มมาท่ีต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรีนะค่ะ เพราะทราบมาวา่ท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือ เขาไดรั้บรางวลัดีเด่นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดา้นการจดัสวสัดิการผูพ้ิการประจ าปี 2551 ก็เลยจะพาคุณผูช้มมาติดตามดูค่ะ วา่ท่ีน่ีเขามี
โครงการหรือวา่มีกิจกรรมอะไรดีๆ จนสามารถไดรั้บรางวลัดีเด่นมา และท่ีส าคญันะค่ะ เจา้หนา้ท่ีท่ีน่ีก็
เป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่เลยทีเดียวท่ีท าใหผู้พ้ิการในจงัหวดัชลบุรีนั้นเตม็ไปดว้ยรอยยิม้ ดงันั้นรายการยิม้
สู้วนัน้ีเราจะใหช่ื้อตอนวา่ รอยยิม้ท่ีเคียงขา้งค่ะ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
แน่นอนนะค่ะวา่ถา้ชุมชนจะเขม้แขง็นั้นก็ตอ้งมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็ค่ะ และตอนน้ีนอ้งก็อยูก่บั

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ท่านนายกฯมาย ไชยนิตยค์่ะ สวสัดีค่ะ 
มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
สวสัดีครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ก่อนอ่ืนเลยตอ้งเรียนถามท่านนายกก่อนนะค่ะ เพราะวา่ตวันอ้งเอง มีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาดูแลผูพ้ิการอยา่งจริงจงันอ้ยมาก คราวน้ีมาเจออยา่งของท่าน 
นายกฯเอง ตวัท่านเองมีทศันคติต่อผูพ้ิการอยา่งไรบา้งค่ะ 

มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
ในเร่ืองของคนพิการนะครับ จะถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าจากการท่ีไดเ้ขา้มาสู่

กระบวนการเป็นผูน้ าทอ้งถ่ินตั้งแต่เป็นผูใ้หญ่บา้น เป็นก านนัและต่อมามีการกระจายอ านาจ มีการตั้ง
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้ เราไดเ้ขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารก็ไดมี้การมองเห็นวา่ปัญหาผู ้
พิการนั้นตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงตรงน้ีเราไดต้ั้งโครงการคน้หาผูพ้ิการท่ีชุมชนต่างๆ ซ่ึงยงั
ไม่ไดรั้บข้ึนทะเบียนคนพิการข้ึนมา ในการท่ีจะส่งเสริมให้คนพิการไดรั้บการสงเคราะห์โดยการจด
ทะเบียนคนพิการ การตรวจรักษาก็คือการตรวจขั้นของการพิการ ซ่ึงหลงัจากท่ีเราไดด้ าเนินการเร่ือง
การจดทะเบียนทัว่ถึงแลว้นั้น เราก็ไดมี้การแกปั้ญหาหลายๆ เร่ืองท่ีจะตามมา เช่น ปัญหาในเร่ืองของ
การสงเคราะห์เงินเบ้ียยงัชีพของคนพิการ แลว้ก็อนัท่ีสองก็คือในเร่ืองของการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ การฝึกอาชีพ อนัท่ีสามก็คือคนพิการท่ียงัไม่สามารถช่วยตวัเองไดเ้ป็นคนพิการซ ้ าซ้อน เป็นคน
พิการออทิสติก ซ่ึงเราไดจ้ดัโครงการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพราะฉะนั้นในฐานะท่ีเราเป็นหน่วยงาน
ท่ีจะตอ้งดูแลพี่นอ้งประชาชนนั้น เราก็จะตอ้งพฒันาคนของเรา ให้เรียนรู้วิถีชีวิตคนพิการ แลว้ก็วิธีการ
แกไ้ข จนกระทัง่การเสียสละในการท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือใหเ้ขาจนสามารถท่ีจะช่วยตวัเองได ้ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
เพราะอย่างท่ีน้องทราบมาว่าท่ีน่ีเองไดรั้บรางวลัดีเด่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

การจดัการในเร่ืองของสวสัดิการสังคมผูพ้ิการ เพราะฉะนั้นแลว้โครงการท่ีเม่ือสักครู่น้ีท่านพูดออกมามี
โครงการไหนเด่นๆ จนท าใหท้่านเองไดรั้บรางวลัน้ีมา 

มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
รางวลัท่ีเด่นๆ ก็คือรางวลัท่ีเราไดเ้นน้ในเร่ืองของการส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ

คนพิการ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
มีก่ีโครงการค่ะท่าน 
มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
มีโครงการอาชาบ าบดัส าหรับเด็กพิการท่ีมีอายุ 4-5 ขวบ ซ่ึงเป็นเด็กท่ีพิการทางร่างกาย 

พิการทางสมองแลว้ก็ไปข่ีมา้เพื่อท่ีจะให้เขาพฒันาในเร่ืองของกลา้มเน้ือในร่างกายเขาให้เขม้แข็งข้ึน 
เพราะเด็กท่ีเป็นออทิสติกเขาจะมีสมาธิสั้นควบคุมตวัเองไม่ค่อยได ้ถา้เขาข่ีมา้จะท าให้เขาเกิดความน่ิง 
เวลาเกิดความน่ิงแลว้เขาก็จะสามารถท่ีจะปรับตวัเองไดที้ละนิดๆ แลว้ก็ท  าให้เขานั้นมีความคุน้เคยกบั
สัตว ์แลว้ก็จะมีจิตใจท่ีอ่อนโยนและก็สามารถท่ีจะควบคุมประสาท อารมณ์ไดด้ว้ย 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ซ่ึงนอกจากกิจกรรมอาชาบ าบดัแลว้ยงัมีโครงการอะไรอีกบา้งค่ะ 
มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
โครงการต่อจากอาชาบ าบดั ก็คือการเขา้ไปดูแลความเป็นอยู่ของผูพ้ิการ ซ่ึงบางคนนั้น

อาจจะมีปัญหาในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นผุๆ พงัๆ หรือบา้นท่ีไม่สมประกอบหรือไม่เหมาะสมส าหรับ
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คนพิการ เราก็ไปซ่อมแซมให้ เปล่ียนหลงัคาให้ และส าหรับคนท่ีพิการเราก็จะไปท าราวจบัให้ ท าทาง
ลาดส าหรับรถวีลล์แชร์ ไปซ่อมแซมปรับปรุงบา้นให้เหมาะสมกบัความเป็นอยูข่องผูพ้ิการซ่ึงตรงน้ีก็
เป็นการช่วยเหลือคนพิการนะครับ แลว้ก็อีกอนัหน่ึงก็คือเม่ือเขารวมตวักนัไดแ้ลว้ เราก็มีการส่งเสริม
อาชีพท่ีมนัเป็นอาชีพท่ีง่ายๆ นะครับ ซ่ึงในการร้อยลูกปัด เป็นสร้อยบา้ง แหวนบา้ง เป็นสร้อยขอ้มือ
บา้ง ซ่ึงการส่งเสริมให้ร้อยสร้อยลูกปัดเรามีกลุ่มพฒันาสตรีซ่ึงไดด้ าเนินการอาชีพเหล่าน้ีแลว้ ก็น ามา
เผยแพร่ให้กบัคนพิการ แลว้ก็ฝึกสอนให้เขา แลว้ก็รับซ้ือผลงานอนันั้นเพื่อท่ีจะเป็นรายไดใ้ห้กบัคน
พิการ นอกจากนั้นก็จะมีโครงการเพาะเห็ดซ่ึงเราไดมี้การสร้างโรงเพาะช าเห็ดให้คนพิการ ซ่ึงก็มีกลุ่ม
เกษตรท่ีเขามีความเช่ียวชาญในเร่ืองของการเพาะเห็ดมาเป็นครูผูฝึ้กสอน ซ่ึงก็ท  าให้ผูพ้ิการนั้นมีรายได้
จากการขายเห็ด ซ่ึงเขาก็จะมารับซ้ือมาจดัหาใหแ้ละมารับซ้ือจากคนพิการ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
โครงการต่างๆ พวกน้ีท่านนายกท ามานานรึยงัค่ะ 
มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
ผมเรียนนะครับวา่โครงการเหล่าน้ีมนัไม่ใช่ท ามาวนัสองวนั มนัมีกระบวนการพฒันามา

เป็นขั้นเป็นตอน ใช้เวลาหลายปีกวา่จะมาถึงจุดน้ี กว่าท่ีเราจะไดรั้บความเช่ือถือจากครอบครัวผูพ้ิการ 
กว่าจะได้รับความไวว้างใจ กว่าจะสามารถท่ีจะรวบรวมกลุ่มคนพิการ หลายๆ ระดบัไดต้อ้งใช้เวลา
พอสมควร 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
อุปสรรคท่ีส าคญัคืออะไรค่ะ 
มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
อุปสรรคท่ีส าคญัก็คือคนในครอบครัวนะครับ จะตอ้งให้ความส าคญัวา่คนพิการท่ีอยูใ่น

บา้นนั้นก็คือหน่ึงชีวิตท่ีมีศกัด์ิมีศรี มีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั เพราะฉะนั้นบา้นใดก็แลว้แต่ท่ีมีคน
พิการอยู่ในบา้นนั้นก็ควรจะตอ้งดูแลแล้วก็ให้การส่งเสริมให้เขา สามารถท่ีจะช่วยตวัเองได้ แล้วก็
ส่งเสริมให้เขาพฒันาตวัเองได ้อย่าทิ้งๆ ขวา้งๆ หรือมองว่าไม่ใช่ส่ิงส าคญั จะท าให้ชีวิตหน่ึงนั้นสูญ
หายไปโดยเปล่าประโยชน์ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
เป็นความคิดท่ีดีมากๆ เลยนะค่ะ คือเร่ิมตน้จากคนใกลต้วัของผูพ้ิการก่อน จะตอ้งเห็น

ความส าคญัในการท่ีจะช่วยกนัพฒันาผูพ้ิการ วนัน้ีน้องมาถึงท่ีน่ีแล้วนะค่ะอยากเห็นกิจกรรมต่างๆ 
โครงการต่างๆ ท่ีท่านนายกไดท้  าไป เด๋ียวตอ้งขออนุญาตท่านนายกพาไปชมดว้ยนะค่ะ 

มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
ครับ เด๋ียวเราจะไปชมกนัวา่แต่ละอยา่งมีอะไรบา้งนะครับ 
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
กิจกรรมท่ีท่านนายกพามาชมน้ีเขาเรียกวา่อะไรค่ะ 
มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
เขาเรียก อาชาบ าบดัครับซ่ึงเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อดูแลให้เด็กพิการ

นั้นไดเ้ขา้มาใชบ้ริการโดยมี คุณปัทมา ชาญเช่ียว ซ่ึงเป็นรักษาผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคมเทศบาล
เมืองหนองปรือนั้นเป็นผูดู้แลแลว้ก็ด าเนินการ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
สวสัดีคุณปัทมาดว้ยนะค่ะ ในส่วนของกิจกรรมอาชาบ าบดัน้ี เด็กท่ีเขามารับการฝึกท่ีน่ี

เขาจะไดอ้ะไรบา้งค่ะ 
ปัทมา ชาญเช่ียว นักสังคมสงเคราะห์และรักษาการผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
ค่ะคือกลุ่มของเด็กท่ีมาของเราเป็นกลุ่มของเด็กท่ีเป็นออทิสติก กบัพิการทางดา้นสมอง

นะค่ะ คือ CP อยา่งน้องซองนะค่ะเป็นเด็กท่ีเป็นออทิสติก อีกตวัอยา่งหน่ึงเขาก็จะไดม้าฝึกในการข่ีมา้
เน่ียระยะหน่ึงตอนน้ีพฒันาข้ึนจากเด็กท่ีเคยกา้วร้าวนะค่ะ ตอนน้ีเขาก็สามารถท่ีจะผกูพนักบัสัตวแ์ละก็
ปรับพฤติกรรมท่ีเคยเป็นอยูเ่น่ีย ตอนน้ีก็ดีข้ึนเยอะซ่ึงก็มาใชท่ี้น่ีทุกอาทิตยเ์ลยนะค่ะ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
เปิดใหฝึ้กไดบ้่อยไหมค่ะ 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
ฝึกไดทุ้กอาทิตยต์ามท่ีเด็กตอ้งการค่ะ เพราะวา่ของเราไม่ไดคิ้ดมูลค่าอะไร 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
น่ีก็เป็นตวัอยา่งเด็ก CP ท่ีตอนแรกยงัไม่สามารถทรงตวัไดเ้ลย ตอนน้ีคุณพอ่ตอ้งอยูด่ว้ย 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
สามารถปล่อยได้ เขาสามารถเกาะเองได้ แต่ตอ้งดูแลระหว่างท่ีรอข่ีมา้ น้องๆ ก็จะมี

กิจกรรมคือวาดภาพระบายสีนะค่ะคุณนอ้ง เขาจะไดไ้ม่เครียดก็คือวาดภาพตามท่ีตวัเองตอ้งการ เด๋ียว
เราไปดูอาหาร วนัน้ีมีอะไรบา้งนะค่ะ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ก็คือมีขนมใหท้านเล่นดว้ยใช่ไหมค่ะ 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
ค่ะ ใช่ค่ะจะมีขนม ผลไม ้ปาท่องโก๋น ้ าเตา้หู้ เด็กๆ จะไดท้านกนั จะไดอ่ิ้มทอ้งไปดว้ย

ระหวา่งท่ีรอท ากิจกรรมอาชาบ าบดัค่ะ  



407 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
งั้นไหนๆ ก็มาแลว้ใช่ไหมค่ะ ขอซกัอยา่งหน่ึงน่ีเป็นขนมสอดไส้ท าเองดว้ยรึเปล่าเน่ีย  
ปัทมา ชาญเช่ียว 
ของ อพมก.เขามาร่วมท ากิจกรรมค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ขออนัหน่ึงนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
เด๋ียวพา คุณนอ้ง มาดูเร่ืองกลุ่มอาชีพนะค่ะ ซ่ึงวนัน้ีเรามีการฝึกอาชีพของผูป้กครองและ

เด็กพิการร้อยลูกปัดแล้ว ท าน ้ ายาล้างจาน กิจกรรมท่ีว่าเม่ือก้ีนะค่ะก็คือร้อยลูกปัดซ่ึงผูป้กครองและ
นอ้งๆ ก็ไดร่้วมท ากิจกรรมร่วมกนั 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ก็คือเป็นกิจกรรมท่ีผูพ้ิการก็ท าไดด้ว้ยใช่ไหมค่ะอยา่งการร้อยลูกปัดน่ีมีร้อยอะไรบา้งค่ะ 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
ก็มีสร้อยขอ้มือนะค่ะ สร้อยคอ แหวน 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คุณพอ่มองวา่พานอ้งเขามาร้อยลูกปัดแบบน้ีนอ้งเขาดีอยา่งไร 
คุณพ่อผู้ปกครองเด็กออทสิติก 
ไดฝึ้กสมาธิ ท าใหน่ิ้งข้ึนจากท่ีอยูไ่ม่เป็นสุขเลยก็น่ิงข้ึน 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
น่ีก็คืออีกกิจกรรมหน่ึงก็คือการท าน ้ายาลา้งจาน ซ่ึงก็ใหผู้ป้กครองแลว้ก็เด็กๆ ไดท้  าซ่ึงก็

ไม่เนน้วา่ตอ้งจ าหน่ายแต่วา่ใชใ้นครัวเรือน 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
แอบบอกสูตรไดไ้หมค่ะ 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
ค่ะมีสูตรใหค้่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
อ๋อ มีสูตรใหด้ว้ย 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
ไม่สงวนลิขสิทธ์ิค่ะ 
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เจ้าหน้าทีฝึ่กอบรม 
ตวัท่ีหน่ึงคร่ึงกิโลมีหนา้ท่ีในการช าระลา้งนะครับ ตวัน้ีนะครับ ตวัท่ีสองกะเลยครับตวัท่ี

สองเรียกวา่แล็ปส่ีศูนย ์ตวัน้ีจะใหม้าหน่ึงกิโลกรัมมีหนา้ท่ีในการขจดัคราบ 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
กองสวสัดิการสังคมของเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นกองหน่ึงท่ีไดมี้ภารกิจในการดูแลผู ้

ท่ีอยูใ่นภาวะยากล าบากไม่วา่เป็นผูสู้งอาย ุเด็กสตรี ผูติ้ดเช้ือเอดส์ แลว้ก็ผูพ้ิการนะค่ะ ซ่ึงผูพ้ิการทั้งหมด
ปัจจุบนัมี 247 คน ในเร่ืองของผูพ้ิการเราก็มีกิจกรรมในเร่ืองของการบ าบดัฟ้ืนฟูช่วยเหลือ หรือว่า
ซ่อมแซมบา้นปรับสภาพท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงในงานส่วนน้ีเรามีความภาคภูมิใจในการท างานเน่ืองจากผูพ้ิการ
นั้นเราเห็นวา่เขาเป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และท่ีส าคญัคือไดรั้บการร่วมมือจากผูท่ี้เป็นกรรมการชุมชน 
ผูน้ าชุมชนอาสาสมคัรช่วยเหลือผูพ้ิการ ซ่ึงส่วนน้ีก็อยากให้สังคมเราเปล่ียนทศันะคติวา่ผูพ้ิการนั้นไม่
เป็นภาระแต่เพียงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการด ารงชีวติ ก็อยากให้สังคมเห็นเขามีคุณค่าแลว้ก็อยูใ่นสังคม
อยา่งมีความสุขค่ะ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คุณผูช้มค่ะและตอนน้ีนอ้งก็อยูก่บัอาจารยว์ิริยะและคุณมณี นามศิริพงศพ์นัธ์ุแห่งมูลนิธิ

สากลเพื่อคนพิการ สวสัดีค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
สวสัดีครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
อาจารยแ์ละคุณมณีค่ะ น่ีคือคุณปัทมาเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ของเทศบาลเมืองหนอง

ปรือ ซ่ึงเด๋ียวคุณปัทมาจะพาเราไปดูบา้นผูพ้ิการท่ีเขามาซ่อมแซมและก็มาปรับปรุงสภาพบา้นให ้
ปัทมา ชาญเช่ียว 
อาจารยค์่ะ บา้นหลงัน้ีท่ีเรามาคือบา้นของน้องแพรว เรามาปรับสภาพบา้นของน้อง

แพรวพิการทางดา้นแขนขา กลา้มเน้ืออ่อนแรง เชิญเลยค่ะ น่ีก็จะปรับเป็นทางลาดมีราวเกาะเดินเพื่อท่ี
นอ้งแพรวจะไดใ้ชร้ถเขน็ไดส้ะดวก เด๋ียวเราไปดูสภาพบา้น หอ้งน ้า 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
สวสัดีค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
สวสัดีครับ 
ฉัตรมงคล ศรีบริสุทธ์ิ คุณพ่อรางวลั “คุณพ่อคนดีทีห่น่ึง” 
คร้ังแรกก็รู้วา่เป็นอยูแ่ลว้ แต่ว่าก็คิดวา่จะฟ้ืนฟูไดใ้นระดบัหน่ึงแต่พอจริงๆ แลว้นอ้งมี
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ปัญหากลา้มเน้ืออ่อนแรงและก็เกร็ง หมอก็บอกวา่อาจจะท าให้นอ้งดีข้ึนได ้ก็คือพ่อตอ้งใส่ใจเร่ืองการ
ดูแล ผมก็มีความเขา้ใจตรงน้ีเลยมองเห็นภาพแลว้เราจะตอ้งเสียสละ อย่างท างานมีเงินเดือนเราก็ตอ้ง
เสียสละออกมา เพื่อจะมาเล้ียงดูเขาอย่างเดียว หลงัจากนั้นผมก็เร่ิมฟ้ืนฟูมาตลอดแลว้เราก็มองเห็นว่า
อุปกรณ์บางอยา่งท่ีเขาฝึกลูกเรา เราก็ตอ้งมีเหมือนเขา ถา้ไม่มีเหมือนเขาเราก็ฝึกลูกเราไม่ไดเ้หมือนกนั 
บางอยา่งเราอาจจะดดัแปลงไดแ้ต่บางอยา่งเราตอ้งซ้ือ ไดรั้บรางวลัจากเทศบาลหนองปรือเร่ืองพ่อคนน้ี
ดีท่ีหน่ึง ก็ไดจ้ากการท่ีผมไปท ารณรงคเ์ร่ืองเด็กพิเศษอยากจะให้พ่อแม่ผูป้กครองอยา่เก็บลูกไวก้บับา้น
เม่ือรู้วา่ลูกเป็นอยา่งน้ี ควรไปปรึกษาหมอ เพราะวา่มนัเป็นการท าร้ายลูกทางออ้ม แลว้ก็ลูกแทนท่ีจะได้
ลดภาระเราเร่ืองการดูแล ถา้เขาเก่งกว่าน้ีเขาก็จะดีเราก็ไม่ตอ้งไปกงัวลมากมายเร่ืองเขาจะอยู่อย่างไร
หรือจะเป็นอยา่งไร 

ปัทมา ชาญเช่ียว  
น่ีก็คือสภาพบา้นของนอ้งแพรวท่ีเราไดท้  าการซ่อม 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
น่ีคือในหอ้งน ้าเพิ่ม 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
โถส้วมราวกดจบัและก็ท าห้องน ้ าใหม่หมดเลย เพราะแต่ก่อนอยูด่า้นนอกซ่ึงใช้ล าบาก 

เราต่อเติมทั้งหมดใหม่ทั้งพื้นและท่ีลา้งมือ น่ีคืออีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือไดด้ าเนินการ
นะค่ะ ก็คือกิจกรรมซ่อมแซมบา้นของผูพ้ิการซ่ึงเป็นบา้นคุณยายทวี วนัเสือ ซ่ึงพิการทางดา้นตาบอด 
เชิญเลยค่ะ 

อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
สวสัดีครับ 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
สวสัดีค่ะ ตอ้งสัมผสัดว้ย 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
ผมก็มองไม่เห็นเหมือนคุณยาย 
ปัทมา ชาญเช่ียว  
น่ีคือสภาพบา้นของคุณยายนะค่ะ ซ่ึงไดป้รับปรุงใหม่ แต่ก่อนนั้นเวลาฝนตกคุณยายก็

ตอ้งมีกระป๋องมารองน ้ า เพราะวา่ฝนตกก็นอนไม่ได ้ทางเราไดรั้บการแจง้จากชุมชนมาวา่ล าบากก็จดั
กิจกรรมโครงการซ่อมแซมบา้นใหคุ้ณยาย 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร 
น่ีเป็นบา้นของคุณอ านวย ธรรมเสน 
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สมศรี มะลซ้ิอน อาสาสมัครพฒันาสังคมฯ 
นายอ านวย ธรรมเสน ผูป่้วยพิการท่ีเราดูแลอยู ่
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
พกิารอะไรครับ 
สมศรี มะลซ้ิอน อาสาสมัครพฒันาสังคมฯ 
ตอนน้ีเขาเป็นอมัพาตและก็สมองโป่งค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
งั้นเด๋ียวเราแวะเขา้ไปเยีย่มขา้งใน น่ีก็เปิดเองไดด้ว้ยเหรอค่ะ 
สมศรี มะลซ้ิอน อาสาสมัครพฒันาสังคมฯ 
เปิดเองไดค้่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
คุณอ านวยค่ะ 
สมศรี มะลซ้ิอน อาสาสมัครพฒันาสังคมฯ 
เปิดบา้นเลยค่ะ คิดเองท าเองนะค่ะ ก็คืออยา่งท่ีบอกนะค่ะ วา่ใจมนัรัก คือเห็นเขาล าบาก

ก็เกิดความสงสารคิดวา่ถา้เราไดช่้วยอะไรเขาบา้งมนัก็จะดี เพราะวา่คนในชุมชนในต าบลในหมู่ 10 เรา
มนัมีคนพิการมากท่ีไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ ท่ีไม่มีใครไปคน้หาก็ปล่อยกนัไปตามยถากรรม คิดวา่ถา้
เราไดท้  าจุดน้ีมนัคงจะดี ท าแลว้มนัมีความสุขก็เลยท าเร่ือยมา ในเม่ือไหนๆ เราก็เป็นอาสาสมคัรแลว้ใช่
ไหมค่ะก็เลยลงท าจุดน้ี เวลาคุณหมอเขาตอ้งการก็เลยวา่ ถา้เราอาสาลงไป อีกอย่างท าให้มนัจริงจงัเลย
มนัก็คงจะดีอยา่งน้ี ก็เลยท าเร่ือยมาท าแลว้มีความสุข 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
วนัน้ีเราก็ไดไ้ปดูกิจกรรมต่างๆ ท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือเขาท าเพื่อผูพ้ิการในจงัหวดั

ชลบุรีกนัมาแลว้ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีดีๆ หลายๆ กิจกรรม และก็ถือวา่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ดูแลคนพิการไดอ้ยา่งดีเลยทีเดียว อาจารยมี์ความรู้สึกอย่างไรบา้งกบัในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาดูแลผูพ้ิการแบบน้ีค่ะ 

อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
ครับ พวกเราผูน้ าคนพิการก็ตอ้งท างานอยา่งหนกักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ 

เพื่อใหเ้ขา้มาดูแลคุณภาพชีวติคนพิการ เพราะมกัจะมีคนพูดอยูเ่สมอวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา
ไม่สนใจหรอกเร่ืองของคนพิการ เขาสนใจแต่เร่ืองท าถนน แต่อย่างไรก็ตามเราก็ตอ้งทุ่มเทท างานนะ
ครับ และผมมีก าลงัใจอย่างมากเลยท่ีไดม้าเห็นเทศบาลเมืองหนองปรือ ว่าทางเทศบาลนั้นไดท้  างาน
ให้กบัคนพิการไดอ้ย่างท่ีเราหวงักนั ใฝ่ฝันอยากเห็น เม่ือเราไดท้  างานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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อีกหลายแห่งนะครับ แลว้ถา้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศไทยไดท้  างานให้กบัคนพิการอยา่ง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ผมเช่ือเลยว่าคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นจะเปล่ียนแปลงอย่างมาก เราจะเห็น
คุณภาพชีวติของคนพิการดีข้ึนอีกมากเลยทีเดียวครับ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ค่ะ แลว้ในส่วนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการไดมี้การประสานงานร่วมกบัเทศบาลบา้ง

ไหมค่ะหรือวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
มีค่ะ ทางมูลนิธิก็ได้เล็งเห็นความส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนะค่ะ ทาง

มูลนิธิและศูนยก์ารศึกษาพิเศษจึงได้ร่วมกบัทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าโครงการ
อบรมพฒันาพี่เล้ียงศูนยเ์ด็กเล็กในการดูแลเด็กพิการน้ีเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับเขา้เรียนต่อไป อยา่ลืมนะ
ค่ะยิง่พฒันาเด็กพิการไดเ้ร็วเท่าไหร่ก็จะยิง่ดีต่อเด็กมากข้ึนเท่านั้นค่ะ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
ค่ะ อนัน้ีก็อาจจะเป็นไปไดน้ะค่ะ ท่ีวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่ง เขาอาจจะมี

แนวนโยบายท่ีอยากจะช่วยเหลือผูพ้ิการ แต่วา่บางคร้ังอาจจะยงัขาดประสบการณ์ในการท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือผูพ้กิาร ดงันั้นแลว้ถา้เกิดใครท่ีสนใจก็อาจจะขอปรึกษากบัทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการก็ได ้
ใช่ไหมค่ะ 

อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
ครับ โดยเฉพาะมาขอค าปรึกษาท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ (พธีิกร) 
เป็นตวัอย่างท่ีดีอีกตวัอย่างหน่ึงเลยนะค่ะ วนัน้ีหมดเวลาของรายการยิ้มสู้แล้วนะค่ะ 

อาจารยว์ริิยะและคุณมณี นามศิริพงศพ์นัธ์ุ แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นอ้งและทีมงานรายการยิม้สู้ก็
ตอ้งขอเป็นตวัแทนในการขอบคุณทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการใหก้ าลงัใจกบัผูพ้ิการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนะ
ค่ะ เทศบาลเมืองหนองปรือท่ีอยูเ่คียงขา้งผูพ้ิการในเทศบาลหนองปรือ จงัหวดัชลบุรีมาโดยตลอด และ
วนัน้ีเราทั้งหมดตอ้งขอลาไปก่อนนะค่ะ สวสัดีค่ะ  
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4. ยิม้ไปด้วยกนั 

ผู้ปกครองมีความส าคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของลูกที่พิการ ชุมชนเล็กๆ แห่งหน่ึงที่
เทศบาลต าบลทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบครัวของเด็กพิการได้มีการ
รวมตัวกันจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้การฟ้ืนฟูเด็กพิการที่บ้านคุณแม่ของน้องคิว ซ่ึงการที่จะเกิดศูนย์การ
เรียนรู้ในลักษณะเช่นน้ีได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน ศูนย์การ
เรียนรู้การฟ้ืนฟูเด็กพกิารทีบ้่านทางพูนสามารถเป็นบทเรียนต้นแบบบทเรียนหน่ึง 

 
สมัญญา  โสภาพล (ครูแอ็ด ) หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟู เด็กพิการโดยชุมชน จ .

นครศรีธรรมราช 
ศูนยก์ารเรียนรู้การฟ้ืนฟูเด็กพิการในชุมชนจดัโดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เครือข่ายและ

ชุมชน กิจกรรมน้ีก็เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจะยกระดบัครอบครัวของพ่อแม่ผูป้กครองท่ีมีลูกหลานท่ีพิการ 
เป็นการให้พ่อแม่เขาช่วยเหลือกันเองเป็นบทบาทหน่ึงของมูลนิธิฯเน้นการ ผลักดันให้ครอบครัว
สามารถดูแลลูก มีพลงัมีความเขม้แขง็ มีการยอมรับและเป็นการให้บริการในเชิงรุก ท่ีท าอยา่งไรให้เขา
ไดรั้บบริการในทุกๆ ดา้น ทั้งในเร่ืองของการแพทย ์การศึกษา สังคม ท าอยา่งไรใหพ้อ่แม่แกนน าเหล่าน้ี
ไดม้ารวมกลุ่มและให้บริการถ่ายทอดให้กบัพ่อแม่ปกครองคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นชุมชนดว้ย ซ่ึงไม่สามารถ
ไปรับบริการได ้

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
สวสัดีค่ะ มาถึงช่วงเวลาแห่งการร่วมกนัสร้างรอยยิ้มกบัสารคดีเสริมเสริมรอยยิ้ม เพิ่ม

ความดีให้กบัสังคม “ยิม้สู้” เวลาท่ีคนเรามีความทุกขห์รือมีปัญหาต่างๆ นั้น การอยูเ่พียงล าพงัคงไม่ใช่
ทางออกท่ีดี ลองหันไปปรึกษาพูดคุยกบัผูมี้ชะตากรรมเดียวกนัหรือมีความทุกข์ มีปัญหาคลา้ยๆ กนั 
แลว้คุณจะพบวา่ปัญหาทุกปัญหานั้นมีทางออกเสมอค่ะ อยา่งเช่นชุมชนเล็กๆ แห่งหน่ึงท่ีบา้นทางพนู อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เขามีการรวมกลุ่มของครอบครัวเด็กพิการในการแลกเปล่ียน ความ
ทุกข์ ความสุขซ่ึงกนัและกนั และรวมไปถึงการหาทางออกให้กบัเด็กพิการดว้ยการช่วยกนัฟ้ืนฟูและ
พฒันาศกัยภาพของเด็กพิการ ความเขม้แข็งของชุมชนแห่งน้ีจะเป็นอยา่งไร ไปติดตามไดใ้นตอน “ยิ้ม
ไปดว้ยกนั”  

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ  
ในทุกๆ วนัคุณแม่พาลูกพิการมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนยก์ารเรียนรู้การฟ้ืนฟูเด็ก

พิการโดยชุมชน และท่ีน้ีก็คือบา้นของนอ้งคิวนัน่เองค่ะ 
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รุ่งทวิา สังข์ทองจิน แม่น้องฟลุ๊ก  
ก็อยากจะบอกทุกคนนะค่ะว่า ทุกคนท่ีมีลูกพิการให้ยอมรับในส่ิงท่ีลูกตวัเองเป็น ตอ้ง

คิดวา่จะท าอย่างไร ในเม่ือลูกเราเป็นแบบน้ี เราตอ้งมีความรู้สึกวา่ท าอยา่งไงให้ลูกเรามีพฒันาการท่ีดี
ข้ึน แลว้ก็อยากใหส้ังคมเปิดใจยอมรับกบัเด็กพิการมากข้ึน 

วภิารัตน์ เพง็แก้ว แม่น้องแป้ง  
นอ้งแป้งมาเม่ือก่อนจะร้องไหบ้่อย เด๋ียวน้ีไม่ร้องแลว้ นอ้งแป้งดีข้ึน ไดเ้ขา้กลุ่มกบัเพื่อน

ออกก าลงักาย 
สุกญัญา ทุมรัตน์ แม่น้องไอซ์  
แม่พาน้องไอซ์มาเขา้ศูนยฯ์ท่ีบา้นน้องคิวได้ปีกว่าแลว้ ส่ิงท่ีมีการพฒันาการคือตวัลูก 

เม่ือก่อนน้องไอซ์นัง่หลงัตรงไม่ไดต้อ้งคอยประคองอยู่ตลอด และขา เม่ือก่อนจะนัง่แบบน้ีไม่ได ้แต่
เม่ือเรามาเขา้ศูนยฯ์ไดม้ารวมตวักบัเพื่อนๆ ไดค้วามรู้ใหม่ๆ แลว้น ามาประยุกตใ์ชก้บัลูก มาท ากายภาพ 
ท าโดสะโฮ นวดไทย ลูกเราก็มีพฒันาการดีข้ึน อีกอยา่งก็คือดา้นจิตใจของแม่ก็ดีข้ึนดว้ยค่ะ เม่ือก่อนตวั
แม่จะเครียดไม่ค่อยกลา้พบหนา้ใคร ไม่ค่อยจะพาลูกไปไหน แต่ไดเ้ขา้ศูนยฯ์พบเพื่อนๆ ไดรู้้วา่ไม่ใช่มี
เราคนเดียวท่ีอยูแ่บบน้ี มีลูกแบบน้ี ยงัมีเพื่อนๆ อีกหลายคนเป็นสิบเป็นร้อยท่ีมีเหมือนเรา เราก็ตอ้งสู้
ต่อไป ท าเพื่อลูกต่อไป เพราะส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือไดดี้กบัตวัลูกของเรา 

สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร  
วสัดุเหลือใชน้ ามาดดัแปลงเป็นเคร่ืองช่วย หาไดใ้นทอ้งถ่ินไม่ตอ้งไปซ้ือ ยกตวัอยา่งเช่น

กระดาษลงั กล่องกระดาษ กระดาษห่อของขวญัท่ีแกะกล่องแลว้ไม่ตอ้งซ้ือหา ของวสัดุเหลือใชก้็เอามา
ประดิษฐ์เพื่อให้ลูกไดท้  ากิจกรรมกบัแม่ ท าแต่ละคร้ังเราก็จะหาส่ิงต่างๆ ให้เด็กๆ ท าดว้ยตนเอง ถา้ท า
ได ้ถา้คนไหนท าไม่ไดก้็ใหคุ้ณแม่ช่วย ในขณะเดียวกนัเราตอ้งมีการพูดคุยกบัลูกดว้ย วา่น่ีสีน้ีนะ น่ีเป็น
กาวนะ ตรงน้ีก็เหมือนการยกระดบัพอ่แม่ มีการรวมกลุ่มกนัฟ้ืนฟูลูกดว้ยตนเอง หลงัจากนั้นมูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการพฒันามาเป็นเหมือนพี่เล้ียง ทุกอย่างพ่อแม่ท าเองทั้ งหมด กิจกรรมท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูแห่งน้ีมี
กิจกรรมหลายอย่าง นอกจากเตรียมความพร้อมเร่ืองของการฟ้ืนฟูลูกแลว้ ก็มีเร่ืองกลุ่มสัมพนัธ์ให้เด็ก
ไดคุ้น้เคย เตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษา จะเห็นว่าน้องๆ สองสามคน หลงัจากมีการฟ้ืนฟูแลว้ 
ห้าหกปีท่ีมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเครือข่ายอย่างเช่นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ หรือสาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีการใหค้วามรู้ใหอ้ะไรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกเราเอง 

เสรีย์ แก้วหนู แม่น้องคิว  
แต่ก่อนน้ีไดไ้ปอบรมท่ีมูลนิธิฯค่ะ ไปฝึกในการนวดไทย นวดโดสะโฮ พอไดเ้ป็นแกน

น าของเพื่อนในกลุ่มก็พดูกบัเพื่อนๆ วา่อยากตั้งกลุ่มท่ีบา้น การไปท่ีมูลนิธิเดือนละคร้ัง แม่นอ้งคิวคิดวา่
นอ้ยเกินไปส าหรับเด็กพิการในหมู่บา้น ไปประสานงานกบัมูลนิธิฯวา่แม่นอ้งคิวอยากจะมาตั้งศูนยก์าร
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เรียนรู้เด็กพิการท่ีบา้น เป็นกลุ่มเล็กๆ เพราะวา่เด็กพิการใกล้ๆ  บา้นก็มีเยอะ เหมือนยกบา้นน้ีให้นอ้งคิว
ลูกของตวัเองเป็นลูกพิการอยู่แลว้ อยากให้ลูกพิการคนอ่ืนไดเ้ขา้ร่วมดว้ย แม่น้องคิวเต็มใจเป็นอย่าง
มากท่ีใหใ้ชบ้า้นน้ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
หลงัจากเราไดไ้ปเห็นความเขม้แข็งศูนยก์ารเรียนรู้การฟ้ืนฟูเด็กพิการโดยชุมชนกนัแลว้ 

เราก็จะไดเ้ห็นวา่กวา่ท่ีจะเขม้แขง็ไดข้นาดน้ี ใชร้ะยะเวลามากนอ้ยขนาดไหน รวมไปถึงมีปัจจยัอะไรท่ี
เป็นส่วนส าคญับา้ง ตอนน้ีนอ้งอยูก่บัผูท่ี้ริเร่ิมน าโครงการดีๆ น าไปใหชุ้มชนนัน่คือ ครูแอด๊ สวสัดีค่ะ 

สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร  
สวสัดีค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ครูแอด๊เองเป็นเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นมูลนิธิเพื่อเด็กพิการดว้ยใช่ไหมค่ะ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร  
ค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการท าอะไรบา้งค่ะ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ขออนุญาตน าเรียนวา่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นองคก์รพฒันาเอกชน ส านกังานใหญ่อยู่ท่ี

กรุงเทพฯ เนน้กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กพิการ CP หรือเด็กสมองพิการนะค่ะ ในส่วนต่างจงัหวดัโครงการ
ฟ้ืนฟูเด็กพิการโดยชุมชนซ่ึงดูแลอยูก่็เป็นโครงการหน่ึงของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
โครงการท่ีเราไดเ้ห็นกนัในวนัน้ี ก็คือโครงการท่ีเนน้ลงสู่ชุมชนเลยค่ะ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
อยา่งลกัษณะของโครงการตรงน้ีหลกัแลว้คือดึงความร่วมมือของพอ่แม่ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
แต่วา่กระบวนการก่อนท่ีจะไปตรงนั้น เราก็มีการจดัอบรมให้ความรู้กบัพ่อแม่หรือคนท่ี

มีลูกพิการ มาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการดูแลบุตรหลานอย่างถูกวิธี นอกจากนั้นอบรมเร่ือง
เทคนิคหรือทกัษะต่างๆ ในการฟ้ืนฟู ในรายละเอียดมูลนิธิเพื่อเด็กพิการไดป้ระสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัเราเรียกวา่ภาคี ยกตวัอยา่งหน่วยงานของการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
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ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช สาธารณสุข พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อนัไหนท่ีเก่ียวขอ้งเราก็ประสานความร่วมมือและมาด าเนินกิจกรรมดว้ยกนั 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ค่ะ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ศูนย์การเรียนรู้การฟ้ืนฟูเด็กพิการโดยชุมชนเป็นกิจกรรมหน่ึงเพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมครอบครัว พอ่แม่เด็กมีความเขม้แขง็ เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนลงสู่ชุมชน 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
มีโอกาสเห็น ค่อนขา้งรู้สึกดีใจเพราะท่ีผ่านมาเราเห็นคนพิการในระดบัรากหญา้เขา้สู่

การฟ้ืนฟูค่อนขา้งนอ้ย เช่น ศูนยก์ารศึกษาพิเศษหรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภออาจจะอยูห่่างไกล ถือวา่
โครงการท่ีก าลงัท าอยูต่รงน้ี เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีช่วยสนบัสนุนอยา่งมากเลยท่ีเดียว 

สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ก็เป็นการทดลองรูปแบบ และศึกษารูปแบบไปในตวัดว้ยว่าน่าจะเป็นตน้แบบในเร่ือง

การใหบ้ริการเชิงรุก จริงๆ แลว้ศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ีก็มีปัญหาค่อนขา้งเยอะ รวมถึงพ่อแม่ผูป้กครอง
ด้วย เขาอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจไม่สามารถพาลูกมารับบริการในเมืองหรือสถานบริการต่างๆ ได ้
นอกจากนั้นก็มีอุปสรรคในการเดินทาง ลูกตวัโตมาก มีเวลาน้อยในการมารอรับบริการหน่ึงวนั แค่
ช่วงเวลานิดเดียว ซ่ึงตรงน้ีก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดศูนยก์ารเรียนรู้ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
โครงการน้ีเร่ิมตน้มานานหรือยงัค่ะ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ประมาณปีเศษค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เร่ิมตน้ท่ีไหนค่ะ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
เทศบาลต าบลทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเราพยายามหาศูนย์รวมบ้านท่ีเป็นจุด

ศูนยก์ลางของพอ่แม่อยูล่ะแวกนั้น ใหเ้ขาไดรั้บบริการใกลบ้า้นท่ีสุด นอกจากนั้นกระบวนการท่ีผา่นมา
ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อเร่ืองของทศันคติ เร่ืองการรับรู้ เร่ืองเสริมทกัษะใหพ้อ่แม่มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถ
ฝึกลูกไดด้ว้ยตนเอง ฝึกท่ีไหนก็ได ้และท าไดต้ลอดเวลาซ่ึงตรงนั้นมีน้องๆ ท่ีมีลูกท่ีพิการอีกหลายคน 
แต่ไม่สามารถท่ีจะออกมารับบริการไดด้ว้ยมีภาระในเร่ืองของเศรษฐกิจ ความเจบ็ป่วยของเด็กบา้ง 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
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ศูนยฯ์ท่ีริเร่ิมเรียกวา่เป็นตน้แบบเราเร่ิมตน้ท่ีบา้นนอ้งคิว 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ค่ะ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ส่วนบา้นของนอ้งคิวเป็นศูนยก์ลางใหพ้่อแม่ท่ีอยูใ่นละแวกนั้นไดม้าท ากิจกรรมร่วมกนั

ท่ีนั้น กิจกรรมท่ีท ามีการวางแผนหรือมีกระบวนการอยา่งไรบา้ง 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
จริงๆ แลว้เราใช้เวลาตรงนั้นค่อนขา้งมากกว่าจะท าความเขา้ใจกว่าท่ีพ่อแม่จะมีทกัษะ

ต่างๆ มีการพดูคุยไม่ไดคิ้ดคนเดียวนะค่ะ เราชวนพ่อแม่มามีส่วนร่วมดว้ยวา่เขาอยากไดอ้ะไร อยากท า
อะไร อยากรู้เร่ืองอะไรมีการคิดดว้ยวา่ในแต่ละคร้ังกิจกรรมน่าจะมีอะไรบา้ง มีการวางแผนทั้งปี 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
อยา่งเช่นอะไรบา้งค่ะ 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
อยา่งเช่นในแต่ละวนัแน่นอนท่ีสุดเราก็จะมีกลุ่มสัมพนัธ์เวลามารวมกลุ่ม ท่ีนัน่มีสมาชิก

แปดคน มีการพดูคุยทกัทายกนัช่วงเชา้ ร้องเพลงท าให้เด็กสร้างความคุน้เคย เราก็ทกัทายกนั มีการออก
ก าลงักาย ให้เด็กเป็นตวัน าวา่เขาอยากออกก าลงักายดว้ยท่าทางอะไรบา้ง ให้การฟ้ืนฟูทกัษะทางเลือก
ต่างๆ เช่นกายภาพบ าบดัท่ีไดรั้บความรู้มาจากโรงพยาบาล การเคล่ือนไหวแบบญ่ีปุ่นหรือโดสะโฮ การ
นวดให้เด็กเพื่อผ่อนคลายกลา้มเน้ือหรือช่วยเหลือระบบการไหลเวียนของเลือด ท าให้เด็กสบาย ลด
อาการเกร็ง นอกจากนั้นเราเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาโดยการประสานงานกบัครูจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ เราก็มีการวางแผนกนัวา่หน่ึงปีเราจะออกไปขา้งนอกไปสู่โลกกวา้งก่ีคร้ัง ไปชมสวน
สัตวก์นัไหม ไปเท่ียวดว้ยกนัไหม ไปกินอาหารดว้ยกนัไหม กิจกรรมทางสังคม เช่น เวลามีเทศกาลใน
หมู่บา้นเราก็จะพากนัไป ก็จะเห็นวา่กิจกรรมจะไม่ซ ้ าหรือเขาอยากรู้เร่ืองอะไรเราก็พยายามประสานหา
ความรู้นั้นมาให ้

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
หน่ึงปีกวา่ๆ เห็นผลเป็นอยา่งไรบา้ง 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
เห็นวา่พอ่แม่ก็มีก าลงัใจ มีอยูส่องสามส่วน ส่วนหน่ึงพอ่แม่มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะ 

เขาช ่าชองมีความถนดัมากเลยในการฟ้ืนฟูลูกดว้ยตวัของเขาเอง นอกจากนั้นเด็กสามารถอยูใ่นสังคมได ้
มีการทกัทาย มีสวสัดีค่ะ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
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บางทีเราเห็นพฒันาการของเด็กชดัเจนข้ึน 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาi 
จากนั้นเด็กก็มีพฒันาการทางดา้นอารมณ์สังคม จิตใจ เด็กอารมณ์ดี นั่งได้ ส่ือสารได ้

กลา้มเน้ือดีข้ึนจนกระทัง่เดินไดใ้นบางราย ในบางรายสามารถเขา้เรียนในโรงเรียนไดด้ว้ย 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
ครูแอด๊คิดวา่อะไรเป็นปัจจยัส าคญัท าใหก้ารรวมกลุ่มมีความเขม้แขง็ไดข้นาดน้ี 
สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือพ่อแม่มีหัวอกเดียวกนัและก็มีใจในการพฒันาลูก ในเร่ืองของ

การฟ้ืนฟูเด็กแต่ละรายไม่ใช่แค่วนัสองวนั แต่ใช้เวลาเป็นปีสองปีเป็นสิบปี นอกจากนั้นในฐานะของ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการก็มีบทบาทในพื้นท่ีคือประสานความร่วมมือจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นองคก์รทางดา้นการศึกษา ทางสาธารณสุข และส าคัญที่สุดคือ องค์กรในชุมชนตอนนี้ อบต.มีส่วน
ส าคัญในเร่ืองการสนับสนุนให้เกดิกลุ่มแบบนีด้้วยในอนาคต 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
วนัน้ีเราไดเ้ห็นรอยยิม้ของคุณแม่ท่ีมาเขา้ร่วมโครงการ รวมไปถึงพฒันาการของลูกท่ีดี

ข้ึนตามล าดบัไปเร่ือยๆ น้องเช่ือว่าคุณแม่ทุกคนท่ีได้เขา้ร่วมคงมีความสุข และอยากให้โครงการดีๆ 
แบบน้ีขยายไปยงัชุมชนอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึนดว้ย วนัน้ีนอ้งตอ้งขอเป็นตวัแทนของชุมชนขอบคุณ ครูแอ๊ด
รวมไปถึงมูลนิธิเพื่อเด็กพิการท่ีน าโครงการดีๆ น าประโยชน์แบบน้ีไปสู่ชุมชนดว้ย ตอ้งขอบพระคุณ
ดว้ยนะค่ะ 

สมัญญา โสภาพล หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูเด็กพกิาร 
ค่ะ 
สุพล บุญธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษ จ.นครศรีธรรมราช 
ศูนยก์ารเรียนรู้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชนบา้นนอ้งคิว ซ่ึงด าเนินการโดย

ผูป้กครองท่ีมารวมตวักนั และด าเนินการพฒันาการเรียนรู้และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเกิดจากการร่วมมือ
และสนับสนุนอย่างดีจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการซ่ึงเป็นภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษท่ีส าคญัคือ
ผูป้กครองมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะผลกัดนัและด าเนินการให้กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยครอบครัว
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
บุคคลร่วมสร้างรอยยิม้ของเราในวนัน้ี อาจารยว์ิริยะและคุณมณี นามศิริพงศพ์นัธ์ุ แห่ง

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สวสัดีค่ะ 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
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สวสัดีค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ 
สวสัดีครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
อาจารยว์ริิยะเองในฐานะผูน้ าคนพิการ ไดเ้ห็นการรวมกลุ่มในลกัษณะแบบน้ี อาจารยมี์

ความคิดเห็นวา่จะช่วยในการส่งเสริมสนบัสนุนฟ้ืนฟูพฒันาคนพิการอยา่งไรบา้ง และรวมถึงเราจะมีวิธี
ไหนใหก้ารรวมกลุ่มแบบน้ีย ัง่ยนื 

อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิสากลเพือ่คนพกิาร 
ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจก่อนว่าการช่วยเหลือเด็กพิการช่วยเร็วท่ีสุดก็จะดีท่ีสุด จะ

เตรียมความพร้อมเด็กให้พร้อมไปเขา้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้ผูน้ าคนพิการเราก็ผลกัดนั
ให้เกิดศูนยก์ารศึกษาพิเศษเม่ือเกิดศูนยก์ารศึกษาพิเศษข้ึนมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษก็ให้บริการแก่เด็ก
พิการไดจ้  ากดัการไปใหก้ารบริการท่ีห่างไกลยุง่ยากมีปัญหา เราก็คิดวา่น่าจะมีอีกระบบหน่ึงคือระบบท่ี
พ่อแม่ผูป้กครองรวมตวักนัเขา้มาช่วยเหลือกนั และก็มีมูลนิธิเขา้มาสนบัสนุนสามารถท่ีจะดูแลพฒันา
เด็กพิการในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ถ้าท าเช่นน้ีได้ก็จะเกิดหน่วยให้บริการกระจายไปทัว่ ส่วนศูนย์
การศึกษาพิเศษก็มาใหค้วามรู้ทางวชิาการ บริหารเร่ืองการสนบัสนุนเงินอุดหนุน เราก็เลยไดเ้ขียนเอาไว้
ในพรบ.การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ปี พ.ศ. 2551 วา่ให้รัฐให้เงินอุดหนุนกบัศูนยก์ารเรียนเฉพาะ
ความพิการ เราหวงัวา่กฎหมายน้ีจะเกิดจริงข้ึนมา ถา้เกิดจริงข้ึนมาหมายความวา่ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเอา
เงินมาสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลายได ้

กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
และก็จะอยูแ่บบย ัง่ยนืดว้ย 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิสากลเพือ่คนพกิาร 
ใช่ครับ 
กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เราไดเ้ห็นบรรดาคุณแม่ท่ีมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อท่ีจะฟ้ืนฟูพฒันาลูกของตนเองแลว้ คุณ

มณีรู้สึกอยา่งไรบา้งคะ่ 
คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผู้อ านวยการโครงการยิม้สู้ 
ก็เป็นท่ีน่าประทบัใจอย่างยิ่ง ท่ีพ่อแม่ของเด็กพิการเหล่าน้ีได้มารวมกลุ่มกันเพื่อท า

กิจกรรมเพื่อพฒันาลูกหลานของตนเอง คนท่ีมีหวัอกเดียวกนั มีความรักความเอ้ืออาทรต่อกนั แมว้า่งาน
ดูแลเด็กพิการเหล่าน้ีจะเป็นเร่ืองยากล าบาก เหน็ดเหน่ือยเพียงใดก็ตาม ก็ยงัมีรอยยิม้ให้แก่กนัและกนั 
ยิม้ไปดว้ยกนั เป็นท่ีน่าช่ืนชมมากเลยค่ะ 
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กนัยารัตน์ ตระกูลเกยีรติ พธีิกรด าเนินรายการ 
เราทุกคนในชุมชนสามารถช่วยกนัสร้างรอยยิ้มให้กบัคนพิการได ้เพราะฉะนั้นเราจะ

ร่วมกนัสร้างรอยยิ้มไปดว้ยกนัค่ะ วนัน้ีหมดเวลาของรายการยิ้มสู้แลว้ อาจารยว์ิริยะ คุณมณี นามศิริ
พงศพ์นัธ์ุ แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นอ้งและทีมงานยิม้สู้ ลาไปก่อน สวสัดีค่ะ 

คุณมณ ีนามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผู้อ านวยการโครงการยิม้สู้ 
สวสัดีค่ะ 
อาจารย์วริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ประธานมูลนิธิสากลเพือ่คนพกิาร 
สวสัดีครับ 
 

 
 
 
 
 




